Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện
Author: Phó Du
Date: 2020-02-01 17:00:00+00:00
Keywords: Ngôn tình
Publisher: www.dtv-ebook.com

Mục lục

Chương 1: Mang thai và sống chết
Chương 2: Nữ thần lực sĩ kim cang
Chương 3
Chương 3-2
Chương 4
Chương 4-2
Chương 5
Chương 5-2
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12: Ba ruột của cẩu bất lý
Chương 12-2
Chương 13
Chương 13-2
Chương 14
Chương 14-2
Chương 15
Chương 15-2
Chương 16
Chương 16-2
Chương 17: Dao phay của phụ nữ
Chương 18: Chỉ là một đứa tạp chủng
Chương 19: Lại gặp chuột to
Chương 20: Biến thành đại ma vương
Chương 21
Chương 21-2
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 28-2
Chương 29
Chương 29-2
Chương 30: Thổ phỉ thành phố Lưu Thủy
Chương 31
Chương 31-2
Chương 32
Chương 32-2
Chương 33
Chương 34
Chương 34-2
Chương 35
Chương 35-2
Chương 36
Chương 36-2
Chương 37
Chương 38
Chương 38-2
Chương 39
Chương 39-2
Chương 40
Chương 40-2
Chương 40-3
Chương 41
Chương 41-2
Chương 41-3
Chương 42
Chương 42-2
Chương 42-3
Chương 43
Chương 43-2
Chương 44
Chương 44-2
Chương 45
Chương 45-2
Chương 46
Chương 46-2
Chương 46-3
Chương 47
Chương 47-2
Chương 48
Chương 49
Chương 50: Thể nghiệm mối tình đầu
Chương 51: Gọi tôi lần nữa
Chương 52: Triền miên trong sơn động
Chương 53: Bánh bao Cẩu Bất Lý
Chương 54: Hào quang của nhân vật chính
Chương 55: Hào quang của nhân vật chính
Chương 56: Người thú thỏ 囧囧
Chương 57: Tô Tầm tức giận
Chương 58: Hỗn chiến với heo rừng
Chương 59: Nhân vật phản diện
Chương 60
Chương 61: Bạch Đồ Bỏ mạng
Chương 62: Trúng liên hoàn kế
Chương 63: Thú vương đột kích
Chương 64: Liễu Như Yên tới
Chương 65: Bà dì cả tới
Chương 66: Năng lực của Thú vương
Chương 67: Tầm thường mà vĩ đại
Chương 68: Trở về thành Nhân Loại
Chương 69: Chạm mặt chị dâu
Chương 70: Ba của Tô Tầm
Chương 71: Thỏa thuận của hai cha con
Chương 72: Người tình là Sai Nhĩ
Chương 73: Sự chung thủy của thái tử
Chương 74: Nhật thăng chức của Tô Tầm
Chương 75: Bản lĩnh của Chuột Đệ
Chương 76: Thú vương phi
Chương 77: Cô ta nam nữ đều xơi
Chương 78
Chương 79: Em là vợ tôi
Chương 80: Tô tướng quân mưu phản
Chương 81: Ngày tháng giam lỏng
Chương 82
Chương 83: Thứ anh cần
Chương 84: Kết cục của Sai Nhĩ
Chương 85: Hồn phách bị giam cầm
Chương 86: Em không để ý anh
Chương 87: Tôi muốn mạng của cậu
Chương 88: Anh cứ như vậy sẽ chết đấy!
Chương 89: Không ai quan tâm anh
Chương 90: Tô tướng quân đã chết
Chương 91: Chuyện mang thai
Chương 92: Chúng ta đều phải sống
Chương 93: Kết cục của bọn họ
Chương 94: Mấy phiên ngoại nhỏ

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện
Phó Du
dtv-ebook.com

Chương 1: Mang thai và sống chết

Đối với Nguyễn Kiều Kiều, hôm nay chắc chắn không phải một ngày may mắn.

Buổi tối, cô bị Mỹ Nhân Hương sa thải. Không có nguyên nhân nào khác, bởi đối với nàng Mèo múa cột mà nói, cô thực sự quá béo.

Thế giới trước đây Nguyễn Kiều Kiều sống, người béo không có đường sống, phần lớn phụ nữ vì vóc người thon thả mà hăng hái giảm béo quên mình. Nguyễn Kiều Kiều từng là một thành viên trong đó.

Bất quá cái thế giới kia, áo cơm không lo, đủ thứ thức ăn ngon tới tấp dụ dỗ Nguyễn Kiều Kiều, nên Nguyễn Kiều Kiều chưa từng thành công.

Hôm nay đến cái thế giới xa lạ này, ăn no cũng khó, nhưng cô lại là một người béo. Đây là nỗi đau của người béo ư?

Dựa theo lời bà chủ Mỹ Nhân Hương nói, “Béo không thể múa cột, nhìn cô xem, eo cũng không có, còn uốn éo cái gì!”

Do đó, Nguyễn Kiều Kiều cầm thù lao hôm nay ——10 tiền đồng rời đi.

Thành phố Nguyễn Kiều Kiều ở tên là Hắc Kim. Tên như ý nghĩa, tập trung giao dịch tiền bạc hắc ám. Cô chẳng biết làm sao mình tới đây.

Hình như sau khi xem xong một quyển X văn tên là < Bá chủ mạt thế yêu tôi >, tỉnh lại cô đã ở chỗ này, trong cơ thể hiện tại.

Nguyễn Kiều Kiều còn chưa kịp tiêu hóa làm sao cô tới được, cũng không kịp nhớ lại nội dung quyển sách kia, liền bị hiện thực đánh bại.

Đây là một thế giới mà loài người và người thú cùng tồn tại. Hai tộc ở thế giới này mỗi bên chiếm lấy một nơi, quanh năm chiến tranh liên tục. Một câu thôi, đây là một thế giới không hòa bình. Đói nghèo và chiến tranh thường thường cộng sinh.

Thành phố Hắc Kim là khu vực giáp ranh chiến tranh, hòa bình được đảm bảo tạm thời. Đồng thời, đổi lại là, rất nhiều giao dịch tội ác đã tiến hành tại đây.

Thành phố Hắc Kim, nghe nói có rất nhiều tên. Thành phố Không Đêm, thành phố Hi Vọng. Nhưng những cái tên này tuyệt đối không phải do dân nghèo như Nguyễn Kiều Kiều đặt.

Ở thành phố Hắc Kim, 10 tiền đồng có thể mua 10 củ khoai tây, cũng mua được 5 lít nước sạch. Tiền lương Nguyễn Kiều Kiều múa cột coi như không tệ, ít nhất tự nuôi sống không khó khăn bao nhiêu, nếu không gạt bỏ những nhân tố bất khả kháng khác.

Suy nghĩ một chút, Nguyễn Kiều Kiều dùng 5 tiền đồng mua 3 củ khoai tây và 1 lít nước.

Chẳng qua hôm nay không phải ngày may mắn của cô. Thành phố neon nhiều màu khi đêm tối kéo tới, kèm theo mưa sa gió giật.

Thế giới này, không có chút màu xanh biếc nào. Thổ nhưỡng màu đen, chỉ có thể trồng một loại thực vật đơn giản, kiên cường, Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy mùi vị và hình dạng của nó đều rất giống khoai tây. Thậm chí, trời mưa cũng là mưa axít, có tính ăn mòn.

Hết cách rồi, Nguyễn Kiều Kiều chỉ có thể trốn dưới mái hiên một con hẻm nhỏ, đợi trận mưa này tạnh mới đi.

Mưa đồng loạt giống như giội xuống vậy, bắn tung tóe bùn đen trên mặt đất, nhất thời phát ra từng tiếng xì xì ăn mòn. Nguyễn Kiều Kiều đứng dưới mái hiên, khép sát áo choàng dài tới chân một chút. Mưa thực sự rất lớn, chân cô có phần lộ ra ngoài bị nước mưa dính vào, nhất thời, cơn đau nhức nóng rực của da thịt từ dưới chân truyền đến. Cô rụt chân lại, ôm chặt khoai tây và nước bên dưới áo khoác.

Ở thành phố vàng thau lẫn lộn này, nguồn nước sạch, thức ăn có thể lót dạ đều quan trọng hơn bất cứ thứ gì.

Nguyễn Kiều Kiều nhìn mưa rơi nặng hạt không hề hòa hoãn, thầm nghĩ tới một quảng cáo ở thế giới trước kia.

Dưới trời mưa, chocolate và âm nhạc càng xứng đôi.

Chẳng qua, ở đây không có âm nhạc, chỉ có tiếng xì xì kinh khủng na ná tiếng ăn mòn, may mà cô tới thế giới này hơn một tháng rồi, nên cũng quen.

Bất quá mùi vị chocolate, xa xôi đến mức giống như chuyện của kiếp trước.

Nhìn ba củ khoai tây to đùng xấu xí trong lòng, gương mặt tái nhợt của Nguyễn Kiều Kiều lộ ra nụ cười bất đắc dĩ.

Không biết đợi bao lâu, mưa dần dần nhỏ lại. Nguyễn Kiều Kiều nghĩ đến sự lợi hại của mưa axit, lại nhìn áo choàng trên người, do dự có nên đội mưa về không.

Dù sao trời đã khuya, một thân một mình ở ngoài càng không an toàn.

Trong lúc cô đang chần chừ, đầu ngõ truyền đến một trận tiếng bước chân mất trật tự. Lần này Nguyễn Kiều Kiều không do dự nữa, khép áo choàng vọt thẳng trong mưa gió.

Có lẽ nghe được động tĩnh của cô, tiếng bước chân mất trật tự ngày càng gia tăng, kèm theo tiếng cười lúc trầm lúc bổng.

“Mau nhìn này! Chúng ta chộp được một con chuột nhỏ!”

Nguyễn Kiều Kiều nhễ nhại mồ hôi lạnh, tay ôm thức ăn nước uống run rẩy ác liệt. Vài tiếng bước chân phía sau vọt tới, vây chặt cô trước một bức tường cao.

“Chạy cái gì?” Một gã đàn ông cầm đầu nhìn Nguyễn Kiều Kiều, cười lạnh, “Trong ngực giấu cái gì?”

Nguyễn Kiều Kiều càng ôm chặt thứ trong lòng, giống như làm vậy, hắn sẽ không nhìn thấy nữa.

Gã đàn ông cười lạnh một tiếng, kéo Nguyễn Kiều Kiều qua, cánh tay rắn chắc giơ lên, kéo bình phong bảo vệ trên người cô ra.

Nguyễn Kiều Kiều đứng vững cũng khó, thức ăn giấu trong lòng nhất thời rơi xuống đất.

Ánh mắt mấy gã đàn ông sáng lên, tầm mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm thức ăn và bình nước lăn xuống kia.

Nguyễn Kiều Kiều thấy thế, ngón tay vô thức vươn ra phía trước, còn định bắt lấy mấy củ khoai tây to xấu xí. Lại bị gã đàn ông giẫm lên tay, cố sức nghiền ép, “Chuột nhỏ, thứ này của bọn anh.”

Ngược sáng, cách làn mưa bụi mỏng, Nguyễn Kiều Kiều không thể thấy rõ dáng dấp mấy người trước mặt, chỉ thấy lỗ tai màu đen dựng thẳng trên đầu họ, khiến người ta chán ghét.

Thế giới này, loài người và người thú đều nhiễm màu đen, làm người ta sợ hãi và căm ghét.

Địch mạnh ta yếu, Nguyễn Kiều Kiều không thể không chịu thua. Thức ăn không có, đói một bữa cũng không hề gì. Chọc mấy tên này, chẳng biết tối nay cô còn có thể bước ra khỏi con hẻm nhỏ này không?

Mấy gã đàn ông cướp thức ăn nước uống của Nguyễn Kiều Kiều, cuối cùng giống như xách một con chuột con vậy, lục soát toàn thân cô một lượt.

Gã đàn ông cầm đầu ước lượng mấy tiền đồng trên tay, mắt lộ vẻ xem thường, “Hóa ra chỉ là một con chuột nhỏ vừa nghèo vừa kinh tởm… Không đúng…” Tầm mắt gã rơi xuống lỗ tai mèo trên đầu Nguyễn Kiều Kiều, trong mắt lóe lên một ít hứng thú nóng rực, “Là một con mèo cái có ngoại hình không tồi.”

Ánh mắt kiểu này, khi Nguyễn Kiều Kiều múa cột ở Mỹ Nhân Hương từng thấy trong mắt vô số gã đàn ông dưới sân khấu.

Lý do người thú gọi là người thú, không chỉ vì dưới hình người bọn họ còn giữ lại vết tích của thú, mà bởi trong lòng bọn họ vẫn còn sót lại dục vọng của dã thú.

Bị ánh mắt kiểu này lăng trì, cả người Nguyễn Kiều Kiều run lên, hai tay càng thêm ôm chặt chính mình, giống như làm thế có thể khiến bản thân an toàn hơn.

Gã đàn ông cầm đầu nhanh chóng đi về phía cô, xách cô đè lên bức tường lạnh lẽo, cách làn mưa bụi, Nguyễn Kiều Kiều có thể cảm nhận được hơi thở gã đàn ông in bên cổ cô, làm người ta sợ hãi.

Nguyễn Kiều Kiều lạnh run, ở cái thành phố này, cô biết rất rõ hô cứu mạng chỉ uổng công, nhưng giờ khắc này, cô vẫn muốn hô lên.

Tuy nhiên một lát sau, gã đàn ông trước mặt ngửi người cô một cái, hình như gửi được mùi kỳ quái gì đó. Trong mắt hắn thoáng hiện vẻ chán ghét, ném cô trên mặt đất.

“Đại ca?”

“Đi thôi!” Gã nhét 5 tiền đồng vào túi quần mình, chả thèm nhìn Nguyễn Kiều Kiều một cái, chỉ nói với mấy thủ hạ, “Ả đàn bà này giờ không thể đụng vào.”

Mặc kệ thế nào, Nguyễn Kiều Kiều tránh được một kiếp. Tuy không biết vì nguyên nhân gì, song mấy tên côn đồ này cuối cùng coi như buông tha cô.

Mưa cũng tạnh. Bây giờ Nguyễn Kiều Kiều vừa mệt vừa đói, ban nãy giãy giụa, không biết bị mấy tên côn đồ đá trúng chỗ nào, hiện tại bụng cô đau đớn.

Nguyễn Kiều Kiều không ở lại chỗ này thêm, cô nhặt áo choàng trên đất lên, bao bọc thân thể yếu ớt của mình, bước nhanh về phía trước.

Bất quá, bụng thực sự quá đau. Nguyễn Kiều Kiều từng có kinh nghiệm đau bụng kinh nằm trên giường một ngày một đêm, mà cơn đau lần này còn hơn lần trước.

Nhưng tình huống bây giờ khác biệt, khi đó bên cạnh Nguyễn Kiều Kiều có ba mẹ nấu nước đường đỏ, chườm túi chườm nóng cho cô. Ở chỗ này, cô chỉ có một mình.

Bụng quặn đau ác liệt, giống như bên trong có thứ gì muốn phá kén ra. Nguyễn Kiều Kiều chạy đến mức chân mềm nhũn, cả người toát từng tầng mồ hôi lạnh.

Rốt cuộc, cô nhìn thấy căn phòng nhỏ của mình. Căn phòng không lớn, lạc lõng trong mưa gió, nhưng khiến cô có cảm giác an toàn không rõ.

Nguyễn Kiều Kiều thở phào nhẹ nhõm, lảo đảo một cái, cả người không còn chút sức lực, ngã xuống trước mặt căn phòng.

Nguyễn Kiều Kiều lần nữa tỉnh lại, chóp mũi ngửi được ít mùi kẹo mạch nha. Cô nghĩ mình đang nằm mơ, nếu không phải mơ, thì tại sao thế giới này có thể có kẹo mạch nha chứ.

Đầu cô được nhấc lên, một ít nước xen lẫn vị ngọt đổ xuống miệng. Cô miễn cưỡng tìm lại thần chí của mình, mở mắt ra, nhìn thấy bác Chó tốt bụng cách vách.

Bà bưng chén lên, dịu dàng hiền lành nhìn cô.

“Cô Mèo, cô tỉnh rồi?”

Nguyễn Kiều Kiều khẽ nhúc nhích, cơn đau trên bụng làm cô không có cách nào phớt lờ nổi.

“Bụng tôi đau quá.”

Bác Chó cười híp mắt, bàn tay rất to vỗ vỗ đầu Nguyễn Kiều Kiều, “Cô Mèo ngốc, cô mang thai rồi.”

“…”

Nguyễn Kiều Kiều từng cho rằng sau khi đến cái thế giới quỷ dị này, bất cứ chuyện gì cũng không thể làm cô khiếp sợ.

Nhưng lúc bác Chó nói ra sự thật này, Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy mình giống như bị sét đánh.

“Mang… mang thai?”

Chắc là nói đùa nhỉ? Cô béo thôi đúng không? Thắt lưng hơi to, bụng hơi nhô ra, sao có thể mang thai được? Mang thai? Khoan đã, ba đứa bé là ai? Không đúng, cô hẳn nên lo lắng đứa bé này là loài người hay loài gì khác chứ? Chẳng biết có phải một con quái vật không? Dù sao đây là thế giới loài người và người thú cùng tồn tại mà.

Rất nhiều suy nghĩ thoáng hiện trong đầu cô. Thậm chí cô có thể lạnh lùng vô tình nghĩ, ở thành phố Hắc Kim, bản thân cô còn nuôi không xong, đâu thể nuôi thêm một đứa bé chứ.

Phá đi.

Ý nghĩ này mới vừa phác thảo trong đầu, lúc này cô nghe được giọng nói hoảng hốt, lo sợ của bác Chó bên cạnh.

“Trời ạ! Cô sắp sinh rồi! Trời ơi! Cô sinh non!”

Cơn đau đớn kéo tới, đầu óc Nguyễn Kiều Kiều trống rỗng. Mẹ nó, trong lòng cô không nhịn được mắng một tiếng. Việc này xảy ra quá nhanh đi, thậm chí cô còn chưa tiêu hóa được sự thật cô mang thai, đứa con đã sắp ra đời.

Trong lúc cô bị cơn đau đớn kia tập kích, hồn vía lên mây, đầu óc cô xuất hiện một ý nghĩ cuối cùng, đó là.

Cô —— đúng là ngày chó má.

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện
Phó Du
dtv-ebook.com

Chương 2: Nữ thần lực sĩ kim cang

*Trong Phật giáo, Kim Cang tượng trưng cho sức mạnh vô địch.

Sự thực chứng minh, Nguyễn Kiều Kiều đâu chỉ có ngày chó má.

Rõ ràng cô bị vận đen đeo bám.

Cô trăm cay nghìn đắng hao hết sức lực sinh ra một con chó người thú. Bề ngoài, nó không khác gì trẻ con con người bình thường, chẳng qua trên đầu có một đôi tai lông xù nhỏ, trên mông còn mang theo một đuôi chó nho nhỏ, cho thấy nó là huyết thống người thú.

Theo lời bác Chó nói, người thú chỉ có khoảnh khắc ra đời là hình thú thôi.

Đáng tiếc, cô vì đau bụng sinh nên căn bản không thấy được hình thú của con trai. Bác Chó khoa tay múa chân miêu tả một lượt cho cô biết.

Đại khái Nguyễn Kiều Kiều đã hiểu. Con trai cô là một chú chó con khỏe mạnh uy vũ tràn đầy năng lượng, giống y đúc con trai Sai Nhĩ[** của bác Chó.

**Sai Nhĩ: Có nghĩa là thiếu lỗ tai nhé!

Thành thật mà nói, Nguyễn Kiều Kiều không có hứng thú với hình dạng chó khỏe mạnh của con trai.

Cô xách đứa nhỏ mập mạp ấy lên, bún lỗ tai lông xù đáng yêu kia một cái, sau khi làm đối phương tỉnh ngủ, cô vui sướng vung tay, tên con trai đã định rồi.

“Hehe, chó con. Về sau stên là Cẩu Bất Lý*** nhé.”

***Cẩu Bất Lý: ý chỉ đồ vứt đi, ngay cả chó cũng không thèm.

Giờ đặt cái tên này, kỷ niệm cho cuộc đời cô có thể không còn cách nào nếm được thức ăn ngon nữa.

Cẩu Bất Lý lớn lên rất nhanh, mới một tháng đã biết lăn biết bò.

Nguyễn Kiều Kiều rất sợ hãi, đừng nói đứa con trai hờ này có siêu năng lực nhé!

Cô quá đỗi ngạc nhiên, còn bác Chó thì bình tĩnh đâm thủng bọt khí sợ hãi trong đầu cô, “Người thú chúng ta không phải đều một tuần biết bò, hai tuần biết lăn, ba tuần có thể trèo tường đánh nhau à?”

Ý nói con trai cô còn chậm hơn người thú đấy. Hơn nữa, khiến Nguyễn Kiều Kiều càng thêm lo lắng là, sức ăn của Cẩu Bất Lý rất dọa người.

Cô không biết vì sao cô không có sữa, Cẩu Bất Lý ra đời đã ăn cháo khoai tây. Sức ăn của cậu vô cùng lớn, một bữa có thể ăn lương thực một ngày của cô.

Nguyễn Kiều Kiều đếm khoai tây giấu dưới hốc nhỏ sàn nhà, cảm thấy sứt đầu mẻ trán.

Cứ tiếp tục như vậy, hai mẹ con chắc chắn chết đói.

Đầu ngón tay ướt át một trận, Nguyễn Kiều Kiều tức giận cúi đầu. Cẩu Bất Lý đói rồi lại bắt đầu gặm ngón tay cô.

Nguyễn Kiều Kiều cũng không có suy nghĩ yêu quý trẻ em, bực bội gõ gõ đầu Cẩu Bất Lý, “Nhả ra! Ăn ăn ăn! Ngoại trừ ăn mày còn biết làm gì nữa?”

Cẩu Bất Lý cười ngốc nghếch, rốt cuộc nhả ngón tay Nguyễn Kiều Kiều, bất quá đổi qua liếm. Đầu lưỡi hồng phấn liếm liếm Nguyễn Kiều Kiều, hình như rất có tư vị, lại liếm liếm.

Nhìn cái đức hạnh này của cậu đi! Chả biết học ai!

Nguyễn Kiều Kiều ảo não, quả nhiên tối đó hẳn phải ném Cẩu Bất Lý đi!

Nguyễn Kiều Kiều đã từng rục rịch muốn vứt bỏ Cẩu Bất Lý. Không chỉ thế, cô còn từng thực hiện. Thừa dịp mây đen gió lớn, dùng vải rách bọc Cẩu Bất Lý lại, chuẩn bị đóng gói ném tới khu vực giáp ranh thành phố Hắc Kim —— Hắc Hà.

Đương nhiên, cô vẫn không đủ tuyệt tình. Lúc đi cô cho Cẩu Bất Lý ăn một chén cháo khoai tây lớn, trong miếng vải rách bọc hắn còn nhét ba củ khoai tây to.

Cô vốn không phải là mẹ con chó này mà! Cùng lắm chỉ là một bà mẹ hờ! Cô lại là con người ti tiện trong miệng người thú nữa.

Người không vì mình, trời tru đất diệt.

Bản thân còn nuôi không nổi, chăm sóc thêm một con chó nhỏ làm gì.

Không đem đi nấu canh đã là hết lòng hết dạ rồi.

Nguyễn Kiều Kiều quyết vứt bỏ Cẩu Bất Lý.

Hắc Hà nằm bên cạnh thành phố Hắc Kim, vì nước sông ô nhiễm nghiêm trọng biến thành màu đen nên gọi là Hắc Hà. Nguồn nước ở Hắc Kim rất quý giá, bất quá Hắc Hà lại không ai hỏi han.

Tuy nước Hắc Hà không thể uống, song lọc đơn giản một chút, giặt quần áo hoàn toàn có thể.

Ban ngày, người tới Hắc Hà múc nước không ít, Nguyễn Kiều Kiều nghĩ sẽ có một người thú có lòng thánh mẫu thu nhận chó con.

Cô quyết định xong, hiếm khi dịu dàng hát một bài dỗ Cẩu Bất Lý ngủ.

Đến Hắc Hà rồi, cô giống như tên trộm vứt bỏ Cẩu Bất Lý. Xung quanh không người, cô co cẳng bỏ chạy!

Cô chạy một mạch về nhà, thở dốc từng ngụm. Có trời mới biết, làm chuyện vô nhân tính như thế, nỗi hỗ thẹn trong lòng sắp nhấn chìm cô.

Đứa trẻ không có tội. Dầu cậu không phải chủng tộc của cô, nhưng ít nhất từ trên người cô rơi xuống. Nỗi đau sinh cậu, cô rõ mồn một.

Nguyễn Kiều Kiều lau nước mắt áy náy, không sao hết, cô là loài người gian xảo.

Người không vì mình, trời tru đất diệt. Cô lặp lại tám chữ này lần nữa.

Huống chi bản thân còn nuôi không nổi, đâu thể nuôi thêm một đứa con trai hờ.

Nguyễn Kiều Kiều ôm hổ thẹn về nhà, khi nhìn thấy Cẩu Bất Lý bò khắp sàn nhà, lập tức nổi cơn thịnh nộ.

“Mày trở về lúc nào?”

Chẳng phải cô vứt cậu rồi sao?

Đôi mắt to màu vàng của Cẩu Bất Lý trong veo như nước, nhìn cô cười hề hề ngốc nghếch, sau khi bò quanh cô mấy vòng, lại ô hú một tiếng.

Nguyễn Kiều Kiều lau nước mắt áy này, ngồi xổm trước mặt Cẩu Bất Lý.

“Đã nói rồi, mày là chó, đừng bắt chước tiếng tru của sói!”

Con chó nhỏ này có chút lợi hại! Nhìn dáng vẻ của cậu, trở về còn nhanh cô, lẽ nào chỗ vứt bỏ chưa đủ xa?

Sau đó, Nguyễn Kiều Kiều lại vứt bỏ Cẩu Bất Lý mấy lần. Có điều lần nào cũng bị tên nhóc này bò về.

Cô không phải một người nhẫn tâm, lần nào thấy lòng bàn tay trắng nõn của Cẩu Bất Lý vì bò về mà đầy vết thương, nỗi chua xót trong lòng cô lại dâng trào.

Tuy nhiên, cậu cứ ăn như thế, cô nuôi không nổi thật đó!

Thực sự khiến Nguyễn Kiều Kiều quyết tâm bất chấp nuôi Cẩu Bất Lý là vì một buổi tối mưa dông lẫn lộn.

Nước mưa ở thành phố Hắc Kim có độc.

Ngày đó, Nguyễn Kiều Kiều vứt Cẩu Bất Lý trên núi. Chẳng qua, lúc cô trở về mà Cẩu Bất Lý vẫn chưa về.

Việc này hơi kỳ quái. Dựa theo năng lực của Cẩu Bất Lý, ắt hẳn về rồi cơ.

Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy mình đang tự ngược, rõ ràng đã như mong muốn, nhưng tâm tình lại không mấy vui vẻ.

Ngoài cửa sổ, nước mưa có độc.

Cẩu Bất Lý vẫn chưa trở lại.

Nguyễn Kiều Kiều nhìn cái ổ nhỏ cũ nát của mình, vì có một đứa bé mà trở nên hơi bừa bộn. Trên mặt đất còn trải miếng vải rách của Cẩu Bất Lý và bát cơm của cậu.

“Tên nhóc này lại không mang theo chén! Về sau sao mà ăn đây!”

Nguyễn Kiều Kiều đi qua đi lại trước cửa sổ, từng giây từng giây trôi qua.

Ngoài cửa sổ, mưa bụi rơi lất phất.

Trong màn mưa không hề có bóng dáng của Cẩu Bất Lý. Căn phòng cũng không còn tiếng chó rú ‘Ô hú… ô hú’ kia.

Ô hú ——

Nguyễn Kiều Kiều nằm trên chiếc giường cũ nát với tâm trạng phức tạp, bên tai nghe được một tiếng kêu ‘Ô hú’ thảm thiết.

“Cẩu Bất Lý!”

Cô nhảy phắt khỏi giường, nhìn chung quanh, lại phát hiện trong phòng nhỏ không hề có bóng dáng của Cẩu Bất Lý.

Âm thanh này, hình như từ bên ngoài vọng lại.

Cẩu Bất Lý trở về rồi?

Nguyễn Kiều Kiều khoác áo choàng vọt ra cửa.

Cô tìm thấy Cẩu Bất Lý ở gần đó. Cậu quấn vải rách bị mấy gã đàn ông vây bắt.

“Ở đây có một con vật nhỏ này! Ái chà, còn có đồ ăn! Cướp mau!”

Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy mình choáng váng, mấy gã đó rõ ràng là mấy gã đàn ông cướp tiền của cô lúc trước, cô không ở nhà đàng hoàng, chạy đến chỗ này tự tìm đường chết hả?

Thừa dịp chưa bị phát hiện, nhanh chóng trốn mau.

Mấy gã đàn ông đó hình như không phát hiện Nguyễn Kiều Kiều, toàn bộ sự chú ý của bọn họ đều đặt trên người Cẩu Bất Lý.

“Con vật nhỏ này rắn rỏi ta! Giao lương thực của mày ra nào!”

Nguyễn Kiều Kiều tự nói với mình đừng nhìn phía sau.

Tuyệt đối đừng nhìn, cho dù là một cái liếc mắt.

Song cuối cùng, cô nhịn không được liếc một cái.

Cẩu Bất Lý nho nhỏ bị mấy tên côn đồ đạp dưới chân, cậu vẫn chưa biết nói, chỉ phát ra tiếng kêu ‘ô hú’, ‘ô hú’ đáng thương. Giống như thú con gặp phải nguy hiểm phát ra tiếng kêu gào thảm thiết vậy.

Mặc dù như thế, nhưng cậu cứ ôm chặt ba củ khoai tây kia mãi.

Đó là cô cho cậu, cậu có chết cũng không buông tay.

Bọn côn đồ đạp từng cước lên người cậu. Ban đầu chỉ mang tính đùa giỡn, về sau bọn họ mất hết kiên nhẫn, xốc cậu lên, lạnh lùng ném trên mặt đất.

Ô hú ——

Tiếng kêu cuối cùng kia của Cẩu Bất Lý hoàn toàn làm Nguyễn Kiều Kiều mất đi lý trí.

Cô là một người mẹ độc ác, thậm chí không thể gọi là một người mẹ. Cho tới bây giờ, cô không cảm thấy Cẩu Bất Lý là con trai cô. Cô bị ép tới cái thế giới kỳ lạ này, căn bản cô không dung nhập nổi thế giới quỷ dị tàn khốc ấy.

Ba Cẩu Bất Lý là ai? Cô không biết. Đến nỗi mẹ ruột của Cẩu Bất Lý cô cũng không biết là ai.

Cô chỉ biết, cô là Nguyễn Kiều Kiều, đến từ một thế giới khác, mà người phụ nữ này gọi là cô Mèo.

Mặc dù cô không muốn làm một người mẹ hờ, nhưng Cẩu Bất Lý chui ra từ bụng cô, đau đớn là ký ức sâu sắc nhất.

“Buông nó ra!”

Nguyễn Kiều Kiều nhặt tảng đá lớn trên mặt đất, đập mạnh vào một tên côn đồ. Mẹ nó, bắt nạt một đứa trẻ, cái thứ gì ấy!

Sức mạnh của cô rất lớn, khi tảng đá rơi xuống, tên côn đồ lập tức kêu thảm thiết, ôm đầu ngã xuống. Hai tên côn đồ khác thấy thế, vọt tới chỗ cô.

Giờ phút này Nguyễn Kiều Kiều không biết sức lực từ đâu ra, trong cơ thể nhỏ nhắn giống như có một quả bom thịt cuồn cuộn bùng nổ.

Người thú nam rất cao, cô từng gặp người lùn nhất cũng cao hơn cô. Nguyễn Kiều Kiều biết rõ mình, cô mà đánh nhau với mấy gã khỏe mạnh như trứng chọi đá.

Thân thể nhỏ nhắn của cô dâng trào khát vọng dùng toàn bộ sức lực mình có tập trung ở não bộ, hung hăng đánh tên khốn ấy.

Ầm ——

Nguyễn Kiều Kiều bất chấp xông lên, bụi bay tán loạn, cô nghe được một tiếng vang rất lớn. Cô ngẩng đầu lên, không dám tin nhìn tên côn đồ tạo dáng con thằn lằn trên tường ở cách đó không xa.

Đây là sức mạnh của cô à?

Cô bóp tay mình một cái, lòng bàn tay dường như có một sức lực mạnh mẽ. Ánh mắt cô lần nữa rơi xuống tên côn đồ bị tảng đá đập trúng.

Tảng đá đã vỡ nát, vô số đá vụn rơi trên mặt đất. Nhưng dựa vào đá vụn rơi xuống có thể tính ra, đây chẳng phải là một hòn đá nhỏ.

Cô làm ư? Làm tảng đá vỡ nát? Thảo nào tên côn bị đập trúng ngã xuống ngay!

Nguyễn Kiều Kiều không dám tin tưởng. Cũng không dám tin như cô còn có một tên côn đồ còn sót lại khác. Chỉ số IQ của người thú thường không cao, dù cho thấy hai đồng bọn bị đánh thảm thiết, nhưng hắn vẫn muốn giãy giụa lần cuối.

Hắn nhào tới vung móng vuốt lên, sức lực này nếu rơi xuống mặt Nguyễn Kiều Kiều, thì ít nhất mất đi nửa gương mặt.

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cô phát hiện tay mình đã đi trước một bước, chặn móng vuốt của tên côn đồ lại. Chợt dùng sức bóp, cô nghe được tiếng xương vỡ vụn và tiếng kêu gào kinh khủng của tên côn đồ.

Nguyễn Kiều Kiều lấy lại tinh thần, nhìn ba tên côn đồ ngã ngổn ngang trên mặt đất, vô cùng nhếch nhác, rên la đau đớn, cuối cùng ánh mắt rơi xuống bàn tay mảnh khảnh yếu ớt kia của mình.

Mẹ nó, cô biến thành nữ thần lực sĩ Kim Cang rồi!

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện
Phó Du
dtv-ebook.com

Chương 3

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện
Phó Du
dtv-ebook.com

Chương 3-2

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện
Phó Du
dtv-ebook.com

Chương 4

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện
Phó Du
dtv-ebook.com

Chương 4-2

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện
Phó Du
dtv-ebook.com

Chương 5

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện
Phó Du
dtv-ebook.com

Chương 5-2

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện
Phó Du
dtv-ebook.com

Chương 6

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện
Phó Du
dtv-ebook.com

Chương 7

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện
Phó Du
dtv-ebook.com

Chương 8

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện
Phó Du
dtv-ebook.com

Chương 9

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện
Phó Du
dtv-ebook.com

Chương 10

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện
Phó Du
dtv-ebook.com

Chương 11

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện
Phó Du
dtv-ebook.com

Chương 12: Ba ruột của cẩu bất lý

Sự thật chứng minh, bất luận ở thế giới nào, lời khen luôn được người ta tiếp nhận trước hết.

Nguyễn Kiều Kiều căm thù sự nịnh hót của mình, nhưng nói xong, rõ ràng cô nhìn thấy cái đuôi to của Tô Tầm đung đưa càng mạnh hơn.

Điểm này của người thú rất tốt, biểu đạt sự yêu thích của mình khá thẳng thắn.

Nguyễn Kiều Kiều quyết định lại sờ cái đuôi to của Tô Tầm một cái, thuận tiện để bí mật này thối rữa trong bụng. Đồng thời cô sâu sắc giác ngộ một việc —— chỉ e về sau muốn rời khỏi Tô Tầm khó càng thêm khó.

Tối đó, Nguyễn Kiều Kiều không biết mình ngủ từ lúc nào. Bất quá cô ngủ rất thoải mái, giống như ôm cái đuôi xù của Cẩu Bất Lý vậy, cả người đều rất dễ chịu.

Lúc thức dậy, cô phát hiện mình ôm Tô Tầm, mà đối phương mở to đôi mắt màu da cam nhìn cô không chớp mắt, thấy cô tỉnh dậy, anh khẽ híp mắt một cách nguy hiểm.

Ặc ——

Nguyễn Kiều Kiều cuống quít lui về phía sau, “Đại nhân, anh dậy rồi à?”

Sự nguy hiểm trong con ngươi Tô Tầm nhanh chóng biến mất, lại trở về hờ hững như thường ngày. Anh gật đầu, quét Nguyễn Kiều Kiều từ trên xuống dưới một lần, không hiểu sao bật ra một câu.

“Không tồi.”

“?” Cái gì không tồi.

Tô Tầm thỏa mãn đung đưa đuôi, “Cô ra ngoài đi!”

Mặc dù lợi dụng xong đá người ta ra ngoài ngay, nhưng Nguyễn Kiều Kiều cầu còn không được ấy.

Cô co cẳng bỏ chạy, dọc đường suýt chút nữa đụng phải tiến sĩ Gấu mập mạp.

“Đại nhân, anh dậy rồi?” Tiến sĩ Gấu cười hì hì, bày vẻ mặt hóng hớt.

Ánh mắt Tô Tầm đảo một cái, con ngươi màu da cam lập tức biến thành màu đen bình thường, cái đuôi đong đưa kia trước khi tiến sĩ Gấu tiến vào đã thu lại.

“Ừ.” Nét mặt anh thản nhiên, tiến sĩ Gấu thu nụ cười chế nhạo, “Tôi tới kiểm tra vết thương. Ừm… không hổ là đại nhân, vết thương khép rất nhanh.”

“Ừ.” Tô Tầm gật đầu, thu gom quần áo, đầu ngón tay còn lưu lại xúc cảm từ thân thể mềm mại của Nguyễn Kiều Kiều, anh híp mắt một cái.

“Thời kỳ động dục của phụ nữ là lúc nào?”

“…” Tiến sĩ Gấu suýt bị nước miếng của mình sặc chết. Ông lắp bắp, “Đại nhân…”

Tô Tầm cúi đầu, dường như hơi ảo não, “Tôi không ngửi được mùi động dục trên người cô ta.”

Tiến sĩ Gấu: “…”

Hắng giọng một cái, tiến sĩ Gấu không ngại khoe khoang chuyên nghiệp của mình.

“Đại nhân, theo điều tra, loài người không có thời kỳ động dục, có lẽ không gọi bằng cái tên này. Tuy nhiên theo tôi được biết, thời khắc nào đàn ông cũng động dục, mà phụ nữ chỉ cần trêu chọc cũng có thể động dục bất cứ lúc nào. Đặc biệt đối với phụ nữ, khoảng thời gian rụng trứng là lúc động dục cao nhất.”

“Trêu chọc?” Tô Tầm dễ dàng bắt được chữ mấu chốt.

“Đúng. Cách làm cụ thể là dùng bộ phận sinh dục của ngài cọ xát bộ phận sinh dục của phụ nữ.” Cọ xát, lấy tốc độ ma quỷ.

Tô Tầm cái hiểu cái không, tiến sĩ Gấu hết sức hài lòng. Bất quá lý luận này ông xem trong một quyển sách cũ ơi là cũ, không hề trải qua thực tiễn.

Không biết thực tiễn sẽ hiệu quả như thế nào, có điều đâu liên quan gì tới ông.

Kế đó, Tô Tầm lại nghĩ tới một chuyện.

“Mấy tên ám sát đâu?”

“Đều chết hết rồi.”

Tô Tầm cười lạnh, “Hắn làm dứt khoát cứng rắn thật.”

Tiến sĩ Gấu nghiêm mặt, “Hắn dùng thuốc đối phó thú nhân với ngài, có lẽ cũng biết rõ thân phận của ngài rồi. Xem ra hắn đang gấp rút diệt trừ ngài.”

Tiến sĩ Gấu suy nghĩ một chút, cực kỳ khó xử, “Tháng sau là thời kỳ động dục của ngài. Nếu lúc này trở về, chỉ sợ sẽ bị phát hiện ít manh mối. Đại nhân, ngài thấy sao?”

Ánh mắt Tô Tầm nhìn nơi hư không xa xôi, con ngươi đen như mực giống như cố định ở nơi nào đó. Tiến sĩ Gấu nhìn theo, đúng lúc nhìn thấy Nguyễn Kiều Kiều ngoài cửa sổ.

Cô Mèo xinh đẹp đang nắm lỗ tai Cẩu Bất Lý, đứa bé đáng thương kêu ô hú ô hú, nhưng đối phương cũng không chút buông lỏng, hùng hùng hổ hổ kéo đi.

Đáng thương thật đấy! Loài người bạo lực quá! Ông vẫn thích phụ nữ người thú xinh đẹp thôi.

Chẳng qua giờ phút này, tiến sĩ Gấu xoay đầu lại chợt thấy ánh mắt Tô Tầm —— lại có thể mang theo sự hâm mộ.

Tiến sĩ Gấu cảm thấy cả người gấu đều không tốt. Lẽ nào đại nhân đè nén quá lâu, không thể lặng lẽ bùng nổ, cũng chỉ có thể biến thái trong im lặng?!

“Bảo Chuột Đệ tiêu diệt cả nhà đó đi.”

Tô Tầm lạnh lùng nói thế khiến tiến sĩ Gấu phục hồi tinh thần, “Đại nhân, hắn rất yêu thương cả nhà đó, diệt sạch có được không?”

Tiến sĩ Gấu lo lắng sẽ dẫn tới đối phương phản pháo.

Tô Tầm cười lạnh, “Hắn đã bất chấp giết tôi rồi. Tôi giết mấy tên nhãi con của hắn có gì không hay chứ.”

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện
Phó Du
dtv-ebook.com

Chương 12-2

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện
Phó Du
dtv-ebook.com

Chương 13

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện
Phó Du
dtv-ebook.com

Chương 13-2

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện
Phó Du
dtv-ebook.com

Chương 14

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện
Phó Du
dtv-ebook.com

Chương 14-2

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện
Phó Du
dtv-ebook.com

Chương 15

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện
Phó Du
dtv-ebook.com

Chương 15-2

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện
Phó Du
dtv-ebook.com

Chương 16

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện
Phó Du
dtv-ebook.com

Chương 16-2

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện
Phó Du
dtv-ebook.com

Chương 17: Dao phay của phụ nữ

Trong truyền thống xã hội loài người hay trong truyền thống phim ảnh, giây phút nguy hiểm thế này nhất định sẽ giữ trẻ con và phụ nữ ở lại nơi đóng quân.

Nhưng Tô Tầm hoàn toàn không có ý định giữ bọn họ lại.

Nguyễn Kiều Kiều cũng không ngốc. Ở chỗ này hay ở khu nhà nhỏ tại thành phố Hắc Kim đều giống nhau, chẳng phải là nơi an toàn.

Cô đã làm một đai địu em bé đơn giản trên đường đi. Tuy hiện tại Cẩu Bất Lý lớn hơn tí, nhưng lúc nguy hiểm vẫn nên nhét vào lòng an toàn hơn. Lần này, tiến sĩ Gấu nhịn không được cười nhạo cô.

“Tôi thấy cô làm uổng phí rồi.”

“Tại sao?”

“Cẩu Bất Lý trông còn mạnh hơn cô.”

“…”

Nguyễn Kiều Kiều nhìn Cẩu Bất Lý, mặc dù bây giờ cậu không khác gì đứa bé loài người năm tuổi, bất quá bước đi hoàn toàn không loạng choạng, ánh mắt lại kiên nghị thành thục.

Cảm giác được cô nhìn cậu, cậu xoay đầu, ra vẻ đáng yêu cười với cô.

Nguyễn Kiều Kiều ôm cậu, quả thực hơi nặng. Thôi, hình như Cẩu Bất Lý cũng không muốn cô cõng.

Đoàn người tiến vào ngọn núi lớn. Tuy là ban ngày, song ngọn núi lớn vẫn âm u, có lẽ do sương mù dày đặc.

Chậm rãi bước vào núi, trong màn sương lượn lờ, cô vẫn có thể nhìn thấy ít cảnh tượng chung quanh.

Vùng núi lớn này toàn là dốc đá cheo leo, tương tự như rừng đá. Không có thực vật, đá cũng màu đen, mặt trên có chút dịch thể đỏ, xanh, nâu.

Nguyễn Kiều Kiều sợ có độc, không dám chạm vào.

Ngược lại Chuột Đệ dừng động tác. Hắn sờ thở thứ bán lỏng trên tảng đá, ánh mắt lập tức lộ vẻ mừng rỡ và say mê.

“Đại nhân, là dầu thô.”

Nguyễn Kiều Kiều không nghe lầm. Chuột Đệ nói là dầu thô, hẳn là dầu mỏ ở thế giới ban đầu của Nguyễn Kiều Kiều rồi. Lẽ nào đây thực sự một ngọn núi báu vật?

Bọn họ vốn chỉ tìm khoáng thạch, giờ cũng phát hiện ra niềm vui bất ngờ.

Nhưng sắc mặt Tô Tầm lại khó coi, cảnh giác nhìn xung quanh, “Đừng nhúc nhích.”

Chuột Đệ sững sờ, lui về sau một bước.

Sau đó Nguyễn Kiều Kiều phát hiện Tô Tầm càng cảnh giác cẩn thận hơn, không khí trầm mặc lan tràn.

Lòng Nguyễn Kiều Kiều vô cùng căng thẳng. Cô kéo tiến sĩ Gấu, “Tiến sĩ Gấu, tại sao đại nhân khẩn trương vậy?”

“Cô ngốc quá.” Tiến sĩ Gấu khẽ nói: “Xung quanh đây toàn là dầu thô, nhưng chẳng ai khai thác hết. Cô không cảm thấy có vấn đề sao?”

Nguyễn Kiều Kiều nhớ khi còn bé mình từng đọc một đoạn văn cổ, hình như tựa là. Chuyện kể rằng có một người tên Vương Nhung cùng bạn bè phát hiện được một cây mận ở ven đường ra đầy mận, tất cả mọi người tiến lên tranh giành hái mận ăn, chỉ có Vương Nhung không đi. Hắn nói: “Mận của cây này chắc chắn không thể ăn, nếu ăn ngon, thì người qua đường đã hái hết mận rồi, còn có thể để đến bây giờ à?” Kết quả, giống như Vương Nhung nói, mận vừa chua vừa chát, không ngon gì cả.

Và đạo lý tương tự câu chuyện trên, nếu dầu thô ở đây thực sự đáng giá vậy, thì từ lâu đã có người tranh giành khai thác rồi. Do đó vẫn nên bảo trì dáng vẻ ban đầu, chỉ có thể nói dầu thô nơi này không khai thác được.

Vì thế Tô Tầm mới cảnh giác, bởi anh cảm nhận được nguy hiểm tới gần.

Mặc dù vậy, nhưng khi nguy hiểm tới gần, Nguyễn Kiều Kiều nghe được Chuột Đệ thét to một tiếng, cô thấy hoa mắt, trước mặt đã vọt ra ba bốn tên người thú to lớn như núi. Không hề có lời mở đầu, trực tiếp luân phiên húc Thiết đầu hổ về phía họ.

Nguyễn Kiều Kiều chỉ kịp nhấc Cẩu Bất Lý lên, tránh thoát công kích của một người thú trong đó.

Mẹ, đây là người thú gì? Cao hơn bọn họ gấp đôi, cả người vừa đen vừa khỏe, lưng phát sáng, cô chỉ có thể nhìn thấy hàm răng trắng lóe lên trong bóng tối lờ mờ.

Thời điểm mấu chốt, Nguyễn Kiều Kiều cảm ơn cuộc huấn luyện ma quỷ của Tiểu Manh. Kỹ xảo thực chiến của cô đã được phát huy trọn vẹn. Tên người thú ấy vạm vỡ, xoay rìu dũng mãnh có lực, nhưng cô nghĩ cô và Cẩu Bất Lý phối hợp nháy mắt giết một tên chắc không thành vấn đề.

Song vấn đề là tên người thú này dường như có hứng thú với cô hơn Cẩu Bất Lý, ngay cả khi dao phay của Nguyễn Kiều Kiều ép từng dao tới thân thể hắn, nhưng hắn bị thương rồi hình như cũng không bận tâm, ngược lại duỗi móng vuốt lớn bắt cô.

Cẩu Bất Lý nóng nảy, nhào tới cắn tên người thú.

Vết thương do dao phay gây ra tên người thú ấy còn mặc kệ, huống chi hàm răng của Cẩu Bất Lý.

Lưỡi dao của Nguyễn Kiều Kiều vung lên, chém đứt móng vuốt của tên người thú, bên tai chỉ nghe được một tiếng gầm thét. Tên người thú bị đau, giận dữ công kích Nguyễn Kiều Kiều một cách mạnh mẽ.

Lúc quan trọng, Nguyễn Kiều Kiều muốn lấy dao phay chắn tí, song tên người thú phẫn nộ đã vung móng vuốt qua. Cô linh hoạt tránh thoát nhưng trên vai vẫn trúng một đòn, lập tức bay ra ngoài.

Ngay sau đó người thú đuổi theo, một cước đạp lên bả vai cô.

Nguyễn Kiều Kiều đau tới chảy nước mắt, tay cũng dần dần mất đi sức lực.

Trong lúc mơ hồ, cô còn nghe được tiếng rống giận của Cẩu Bất Lý. Đầu óc cô thoáng tỉnh táo, cô cầm dao phay mạnh mẽ vung lên.

Một dao này trúng ngay mắt tên người thú.

Hắn đau đớn gào lên, mắt dường như là nhược điểm của hắn, hắn lui về sau một bước.

Chính cơ hội này, Nguyễn Kiều Kiều bò dậy, nhanh chóng rút một dao phay khác trên người, dồn sức chém tên người thú.

Và cũng giống như con gấu trúc kia, cô giơ tay chém xuống. Tên người thú kia ngã xuống đất, chẳng khác nào một ngọn núi, núi sông đều rung chuyển.

Nguyễn Kiều Kiều ôm bả vai đau đớn, tay run run rút hai con dao phay ra khỏi người tên người thú.

Sự thật chứng minh, vĩnh viễn đừng nên tin trên người phụ nữ chỉ có một con dao phay.

Sau khi cô chiến đấu xong, bên kia Tô Tầm cũng kết thúc.

Anh đứng giữa sáu bảy thi thể người thú, sắc mặt khó coi.

“Đại nhân.”

“Ừ.”

Tầm mắt Tô Tầm tiếp tục tập trung trên người mấy tên người thú, anh ngồi xổm xuống lật thi thể kia lên, sắc mặt càng thêm khó coi.

Cẩu Bất Lý đã sớm nhào vào lòng Nguyễn Kiều Kiều, nước mắt giàn giụa. Nguyễn Kiều Kiều lau nước mắt cho cậu, khẽ dỗ dành, “Ngoan, sau này thấy tình thế không ổn cứ như hôm nay, trốn thật xa.”

Cẩu Bất Lý kêu ô hú một tiếng, vùi đầu ngoan ngoãn cọ cọ.

Nguyễn Kiều Kiều theo tiến sĩ Gấu xem xét thi thể đầy đất, nhìn gần, những người thú này thực sự rất kinh tởm. Bất quá ban đầu không phải chỉ có ba tên ư? Sao có nhiều thi thể thế?

Những người thú này to hơn người thú Nguyễn Kiều Kiều từng gặp, ít nhất một tên cũng gấp đôi Mèo Đen. Trên người bọn họ khoác lớp da rất dày, thảo nào vũ khí không đâm thủng được bọn họ.

Chuột Đệ kéo lớp da ngoài của một tên người thú trong đó, mùi thối ghê tởm xộc tới.

“Đây là da người, còn có da người thú.”

Sắc mặt Chuột Đệ khó coi, khều thi thể của mấy tên người thú khác, phát hiện tình huống đều giống nhau.

Tiến sĩ Gấu cũng kiểm tra thử, “Khoan đã, vẫn còn vấn đề.”

Tiến sĩ Gấu bảo Tô Tầm đến xem, sắc mặt Tô Tầm càng thêm âm trầm.

“Bọn họ biến dị?”

Tiến sĩ Gấu gật đầu.

“Người thú sợ vũ khí này. Nhưng vũ khí của chúng ta không tạo quá nhiều thương tổn cho bọn họ. Bọn họ quả thực đã biến dị.”

Tô Tầm mím môi, nở nụ cười kỳ dị, “Chả trách ở đây toàn là báu vật.”

“Đại nhân, tính sao đây?”

“Tiếp tục đi, chúng ta không có đường lui.”

Thực ra Nguyễn Kiều Kiều không tán thành việc tiếp tục tiến lên phía trước. Ít nhất, phải tìm chút quân chi viện đã.

Mấy tên người thú này có thể làm bọn họ khó đối phó như vậy, ai biết trong núi còn bao nhiêu tên.

Nhưng rõ ràng Tô Tầm không sợ, dẫn một đám người tiến vào núi.

Càng tiến vào núi, đường càng khó đi, sương mù dày đặc, nguy hiểm càng lớn hơn.

Nguy hiểm lần này, rõ ràng Nguyễn Kiều Kiều không may mắn vậy, cô bị tách khỏi đoàn người rồi.

Cô không cố tình đâu, nếu có thể, dưới tình huống nguy hiểm thế, chắc chắn cô chỉ muốn ôm chặt bắp đùi của Tô Tầm.

Song đám người thú kia quá điên cuồng, Nguyễn Kiều Kiều chỉ kịp cảm thán tư thế Tô Tầm bay người lên trước giết tên người thú đẹp trai cỡ nào, đã bị Tô Tầm đá qua một bên.

“Không muốn chết thì trốn xa một chút.”

Quen biết lâu vậy, đây có lẽ là câu nói êm tai nhất Tô Tầm từng nói.

Chẳng qua sương mù càng lúc càng nhiều, Nguyễn Kiều Kiều chỉ muốn ôm Cẩu Bất Lý trốn đi thật xa. Tuy nhiên kỳ quái là, rõ ràng cô đuổi theo bóng dáng Cẩu Bất Lý đi tìm cậu, nhưng đuổi theo mấy vòng, cô lại lạc đường.

Trong rừng đá u ám, cô cũng không dám lớn tiếng gọi. Chỉ có thể dựa vào bản năng, băng qua bãi đá.

Không biết là cô may mắn hay đi đúng đường, tiến tới một bãi đá đằng trước, sương mù dày đặc dần dần tản ra.

Nhưng đây chẳng phải là chuyện tốt, bởi vì cô nghe được một số âm thanh.

Theo âm thanh ấy, Nguyễn Kiều Kiều lần mò đến, sau khi cô ẩn mình trong mấy tảng đá, phát hiện đằng trước là một cái sân rộng bằng phẳng, bốn phía toàn là bãi đá chót vót, ở giữa là một tảng đá lớn vuông vức. Trên tảng đá lớn kia, có năm, sáu người thú đang mắc cái giá, cái giá ấy còn nướng một số thứ.

Nguyễn Kiều Kiều nhìn kỹ, may mà cô kịp che miệng.

Mẹ, chân người đó.

Trời ơi, những tình tiết này thực sự giống hệt bộ phim.

[1]Kẻ săn lùng sợ hãi: đây là một bộ phim kinh dị Mỹ, nội dung thế này: Trên đường trở về nhà sau kì nghỉ xuân, Darry và Patricia phát hiện một kẻ kì lạ đang theo dõi bọn họ, kinh hoàng hơn nữa khi hắn không phải là một con người và thứ hắn cần chính là bộ da của Darry. Từ đây diễn ra cuộc trốn chạy trong tuyệt vọng của đôi bạn trẻ khi phải đối mặt với một quái vật mà họ chưa từng gặp trong đời.

Vừa nãy Nguyễn Kiều Kiều còn thấy mình may mắn, lần này quả thực là ngày chó má rồi. Sao cô xui xẻo vậy, đi đâu không đi, tới đại bản doanh của bọn người thú ăn thịt người.

Chỉ thấy tên người thú kia trở cái chân người trên giá, trở một hồi hình như chín rồi. Hắn kéo chân người xuống, cũng mặc kệ nóng hay không, rút búa ra chặt mấy khúc.

Lúc này người thú ở xung quanh đều tới.

Trong đó còn có một tên kéo theo một người từ hang đá không xa bước qua.

Nguyễn Kiều Kiều dụi mắt nhìn kỹ.

Người nọ không phải Tiểu Manh thì là ai?

Đám người thú thấy Tiểu Manh đều phát ra từng tiếng gào thét, tuy nét mặt bọn họ rất dữ tợn, lộ răng nanh, song biểu cảm lúc này hẳn rất vui sướng.

Nguyễn Kiều Kiều tò mò, những tên người thú đó nếu ăn thịt người thú và loài ngươi, thì tại sao Tiểu Manh có thể sống đến bây giờ?

Nhìn cả người cô ấy bẩn thỉu, rõ ràng đã bị bắt một khoảng thời gian.

Nguyễn Kiều Kiều nhanh chóng biết nguyên nhân.

Khi tên người thú trở giá nướng thịt kia ném cái chân người xuống, cũng dang hai chân Tiểu Manh ra, Nguyễn Kiều Kiều biết nguyên nhân rồi.

Bộ tộc này không có giống cái.

Do đó trong lúc bị tập kích, tên người thú nọ mới cố chấp với cô như thế.

Cách đó không xa, Tiểu Manh bị mấy tên người thú đè lên, luân phiên ra vào. Nguyễn Kiều Kiều ngơ ngác nhìn, cô phát hiện, đôi mắt từng lấp lánh của Tiểu Manh chẳng còn thần thái nào.

Lần này cực hình không biết kéo bao lâu, Nguyễn Kiều Kiều nghĩ cô phải nghĩ cách tìm ra đám người Tô Tầm. Làm vậy Tiểu Manh mới có thể cứu được.

Nhưng đúng lúc đó, tên người thú đầu tiên tiến vào Tiểu Manh hình như cảm nhận được gì, cặp mắt to kinh khủng lòi ra kia thẳng tắp quét về phía cô.

Mẹ nó, cô bị phát hiện rồi.

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện
Phó Du
dtv-ebook.com

Chương 18: Chỉ là một đứa tạp chủng

Giống như vô số truyện Nguyễn Kiều Kiều từng đọc, cô cũng xem không ít phim, cuối cùng cũng đúc kết một đạo lý.

Thời điểm mấu chốt, đừng nói nhảm! Chạy!

Rõ ràng ánh mắt tên người thú kia nhìn qua đây, trước khoan nói tới việc hắn có cận thị hay thị lực yếu hay không, chạy trốn là cách đầu tiên sinh tồn ở mạt thế.

Cô lặng lẽ lui ra sau, nhưng tên người thú đó đã xác định, lập tức chạy như bay qua đây.

Mẹ.

Động tác của Nguyễn Kiều Kiều hơi chậm tí, nhưng cô không do dự, bởi bị bắt cũng chỉ có thể giống như Tiểu Manh. Cô đứng dậy, chạy thục mạng.

Cô lại chạy vào ngọn núi lớn tràn ngập sương mù kia. Cô không thấy rõ con đường trước mặt lắm, chỉ có lỗ tai có thể nghe được tiếng hô hấp phì phò phía sau ngày càng gần.

Cô sắp bị bắt rồi ư?

Khi tiếng hô hấp phì phò tiếp cận cô, cổ tay chợt siết chặt, cô bị kéo vào một lồng ngực.

Quyền đấm cước đá theo quán tính đều bị chế trụ, vành tai đau nhói, trong nháy mắt cô tỉnh táo.

Cách gặp mặt bạo lực vậy, không phải Tô Tầm thì là ai?

Anh che miệng cô, che chở cả người cô trong lồng ngực rộng của anh. Hử? Anh lại có thể vạm vỡ thế?!

Nguyễn Kiều Kiều vẫn không nhúc nhích, lúc này không phải là lúc tìm chỗ chết. Bên tai, tiếng bước chân ngày càng gần, sau đó hắn đứng lại dường như đang tìm kiếm cô. Chẳng biết Tô Tầm dùng biện pháp gì, hình như hắn không phát hiện ra bọn họ, ngược lại dừng một chút, bước chân càng lúc càng xa.

Cái tay che miệng cô bỗng bỏ xuống, Tô Tầm xoay người rời đi.

Nguyễn Kiều Kiều không chút kiêu ngạo, lập tức như cái đuôi đuổi theo.

Dọc đường đi, cô cũng ngậm chặt miệng. Ai biết gần đó có cái gì nguy hiểm không? Lên tiếng liệu có rước lấy nhiều phiền phức hơn không?

Cô chẳng biết mình đi bao lâu, chỉ biết cô níu áo Tô Tầm, băng qua tầng tầng tảng đá, trong đó có tảng đá rắn chắc đâm chân cô chảy máu.

Cô rất đau, song không dám lên tiếng, đến khi Tô Tầm dừng lại hỏi, “Cô bị thương?”

Cũng không biết Tô Tầm là người hay chó, anh lại ngửi được mùi máu tanh.

Tô Tầm nhấc Nguyễn Kiều Kiều lên đặt trên tảng đá trước mặt. Sương mù đã tản đi, gương mặt lạnh lùng của anh xuất hiện.

Anh nâng chân cô, từ trên cao nhìn xuống.

“Máu sẽ dẫn dã thú tới.”

“Xin lỗi.”

Nguyễn Kiều Kiều rất ân hận, nhưng cô không phải người quen đi đường núi, hơn nữa tảng đá ở đây nhiều lắm, bén nhọn cỡ nào, căn bản cô khó lòng đề phòng.

Tô Tầm xé quần cô, lấy một cái bình nhỏ trong lòng, đổ một ít lên tay, nhân đó bôi lên chân Nguyễn Kiều Kiều.

Đau rát, nhưng cô nhanh chóng nhìn thấy vết thương của cô đang khép lại rõ rệt.

Nguyễn Kiều Kiều nhớ tới trước đây Cẩu Bất Lý cũng giúp cô chữa thương như thế. Lòng cô ngổn ngang, đừng hỏi cô lúc này có cảm động hay không, bởi cô càng muốn biết trong cái bình nhỏ ấy có phải nước bọt của Tô Tầm không?

Chậc ——

Đột nhiên cảm thấy hơi tởm.

Trong lòng xuất hiện một tràng câu Fu*, nhưng Nguyễn Kiều Kiều vẫn nở một nụ cười cảm kích.

“Đại nhân, sao anh ở đây? Bọn họ đâu… Cẩu Bất Lý đâu?!”

“Được tiến sĩ Gấu dẫn đi rồi.”

Trái tim Nguyễn Kiều Kiều rốt cuộc cũng buông lỏng, chỉ cần Cẩu Bất Lý có thể theo tiến sĩ Gấu – chuyên gia chạy trốn thì cô yên tâm.

Nguyễn Kiều Kiều thở phào nhẹ nhõm rành rành, ánh mắt Tô Tầm khẽ động, “Cô lo cho nó như vậy à?”

“Đương nhiên…” Hai chữ này cô còn chưa nói ra, chợt nghe Tô Tầm lên tiếng, một cách đột ngột, rất bất ngờ.

Giọng nói lạnh lùng, như gió núi róc xương.

“Chỉ là một đứa tạp chủng.”

Nguyễn Kiều Kiều hít vào một hơi.

Có thể ngay từ đầu cô hiểu lầm rồi, cô không thể mưu đồ dùng tình thân hòng đả động Tô Tầm được, vì mấy tháng ở chung, rõ ràng quan hệ cha con giữa Tô Tầm và Cẩu Bất Lý không tốt lắm.

Có người cha nào nói con mình là tạp chủng không?

Nguyễn Kiều Kiều hít sâu mấy hơi mới có thể bình tĩnh nói ra lời này.

“Con trai tôi không phải tạp chủng.”

Cho dù cậu trông giống chó, nhưng cậu từ bụng cô chui ra, không phải tạp chủng.

“Haha…” Tô Tầm phát ra tiếng cười ngắn ngủi, mang theo sự trào phúng.

Nguyễn Kiều Kiều không biết ở chỗ nào chọc phải tên ôn thần này, bất quá anh nói câu đó thực sự khiến người ta rất tức giận.

Tạp chủng, cả nhà anh đều là tạp chủng! Cẩu Bất Lý không phải!

“Loài người luôn luôn nói một đằng làm một nẻo.”

Tô Tầm tựa vào tảng đá, cười lạnh, chẳng biết nghĩ tới điều gì, ánh mắt anh thoáng hung ác tàn nhẫn.

Sách đến lúc dùng mới hận mình đọc quá ít. Nguyễn Kiều Kiều lệ rơi đầy mặt, sớm biết sẽ tới cái thế giới lừa đảo này, thì cô nhất định xem đàng hoàng bộ H văn đó, dù cho nó thực sự không hợp gu cô.

Cô vắt hết óc cũng nghĩ không ra tại sao Tô Tầm là trùm phản diện. Bất quá cô thông minh cũng giỏi tưởng tượng, nhìn bộ dạng Tô Tầm đi? Có lẽ quan hệ ruột thịt không tốt lắm? Chẳng hạn như với cha mẹ anh?!

Hay bị tình nhân nhỏ phản bội! Nghĩ đến anh chỉ được cái mã ngoài, Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy khả năng này rất nhỏ.

Sau khi Tô Tầm nói xong, muốn tựa vào tảng đá bên cạnh nghỉ ngơi, đương nhiên Nguyễn Kiều Kiều không trông cậy lúc này có thể đào ra bí mật hào môn gì.

Cô sâu sắc hiểu ra một đạo lý: Thế giới này biết càng ít, sống được càng lâu.

Nghỉ ngơi một hồi, Nguyễn Kiều Kiều hơi đói bụng, nhưng thấy Tô Tầm nhắm mắt dưỡng thần, không có ý định đi tiếp.

Cô liếm bờ môi khô khốc, “Đại nhân, tôi vừa trông thấy Tiểu Manh.”

“Ừm.”

Dáng vẻ lạnh lùng này khiến Nguyễn Kiều Kiều nhìn không ra Tô Tầm có tâm trạng gì. Cô nhắm mắt nói tiếp: “Khi nào chúng ta đi cứu cô ấy? Hay chúng ta tụ hợp với những người khác trước?”

“Cô biết những người khác đang ở đâu?”

Nguyễn Kiều Kiều lắc đầu, “Tôi không biết.” Cô cho là anh biết.

Tô Tầm cho cô một cái nhìn khinh bỉ to đùng.

Nguyễn Kiều Kiều thầm nhủ, cô luôn cảm thấy chỗ này không an toàn, cứ đi khắp nơi dù sao cũng an toàn hơn chỗ này.

Tô Tầm nghỉ ngơi một lúc, không biết sao ánh mắt lóe lên, lập tức đứng dậy.

“Đi.”

Lúc này Nguyễn Kiều Kiều cũng chẳng biết xảy ra chuyện gì, song bộ dạng này của Tô Tầm chắc xảy ra chuyện lớn rồi!

Quả nhiên mười mấy tên người thú không biết từ lúc nào đã vây quanh, thậm chí cô bại lộ từ khi nào cũng chả biết.

“Chạy!”

Tô Tầm hét một tiếng, ném cô xuống xoay người chạy.

Nguyễn Kiều Kiều thầm mắng nhưng không có chút chần chừ, tìm một phương hướng và nhanh chóng về phía đó.

Có điều chạy trốn không phải ưu thế của cô, cô bôn ba cả ngày, cũng không có ăn chút gì, cả người đã không chút sức lực từ lâu. Trước đó trong lúc chiến đấu còn bị thương, giờ lại vận động kịch liệt, vết thương căng đến mức đau quá.

Nguyễn Kiều Kiều rơi nước mắt như mưa, xoay người, một tên người đã ngăn cản cô.

Mẹ nó, có biết phải che chở cho phái nữ không?

Tô Tầm chỉ có ba, năm tên người thú đuổi theo, mà cô gái yếu đuối như cô lại có nhiều người thú đối phó vậy! Có còn thiên lý không!

Xem ra, phải nói đạo lý với mấy tên người thú này rồi!

Nguyễn Kiều Kiều rút dao phay từ sau lưng ra. Dao phay sáng loáng, cô cắn răng đến mức suýt ép vụn.

Thực tế, sức chiến đấu của Nguyễn Kiều Kiều có thể sử dụng khéo léo, nhưng thực sự không được việc. Bất quá may mà đối phương không muốn lấy tánh mạng của cô, tuy vết thương trên người chằng chịt, song còn tốt hơn mất mạng.

Cô cảm thấy mình là một con chuột bị mấy con mèo to này đùa bỡn.

Quả thực… cảm giác yếu ớt không tốt lắm.

Mất máu quá nhiều gây choáng váng làm cô suýt đứng không vững, cô lui về sau một bước, tựa vào tảng đá lớn sau lưng.

Mệt quá, thực sự sắp không còn sức rồi.

Trời mông lung, không nhìn thấy tia nắng đâu.

Hôm nay là kết cuộc của cô sao?

Khi tên người thú kia chuẩn bị bắt được cô, cô nhìn thấy trước mặt xuất hiện một đường ánh bạc.

Tô Tầm rút dao trên đầu tên người thú ra, lạnh lùng nhìn cô.

Đẹp trai quá.

Đó là ý nghĩ duy nhất trong lòng Nguyễn Kiều Kiều.

Quá đẹp trai, cô thực sự sắp mê anh rồi. Đương nhiên nếu anh tới càng sớm thì tốt hơn.

Đây là lần đầu tiên Nguyễn Kiều Kiều nhìn Tô Tầm chiến đấu ở khoảng cách gần. Cô còn cho rằng anh là một cậu ấm yếu ớt, không ngờ lúc người thú tới, anh không chút nương tay hơn cả Mèo Đen.

Sức lực người thú lớn, song động tác Tô Tầm nhanh, trong chốc lát đã giết chết mấy tên.

Tô Tầm tới, sĩ khí của Nguyễn Kiều Kiều cũng tăng lên nhiều, sức lực mất đi cũng dần dần trở về. Vung hai con dao phay bổ về phía một tên người thú gần đó.

Tên người thú thấy cô yếu đi, trái lại phân tâm tư cho Tô Tầm.

Hiện tại mười mấy tên người thú chỉ còn lại ba, Nguyễn Kiều Kiều thoáng nhìn một tên cao to nhất trong đó, hắn luôn đứng tại chỗ bất động, giống như đang vận sức chờ phát động vậy.

Khi Nguyễn Kiều Kiều chém một đao lên cánh tay tên người thú đó, bỗng nhìn thấy một ánh bạc xuất hiện trước mặt, thẳng tắp bay về phía Tô Tầm.

“Đại nhân, cẩn thận!”

Nguyễn Kiều Kiều nhắc nhở quá chậm, mũi tên nhỏ ấy vẫn bắn trúng chân Tô Tầm.

Nếu là bình thường, Nguyễn Kiều Kiều không sợ. Song tại thời điểm này, cô thấy sắc mặt Tô Tầm biến đổi.

Mặc dù dao trên tay vẫn công kích tên người thú kia, nhưng rõ ràng sức lực giảm rất nhiều.

Lẽ nào mũi tên có vấn đề?

Trong lòng Nguyễn Kiều Kiều xuất hiện nghi hoặc này, động tác tay càng tăng nhanh.

Tên người thú kia bị đứt cánh tay, thế mà vẫn không buông tha, quơ rìu tiếp tục xông tới.

Nguyễn Kiều Kiều lộn mèo tránh thoát nhờ sơ hở của hắn. Thừa dịp hắn nhào đến, cô lăn qua dưới thân hắn, đồng thời hung hăng bổ một dao vào sau lưng hắn.

Da người thú cứng thật, chấn động đến mức tay cô tê rần.

Song hiệu quả không tồi, tên người thú phát ra tiếng gào thét chấn động cả ngọn núi lớn, sau đó ngã xuống.

Nguyễn Kiều Kiều thở phào nhẹ nhõm, lúc nàymới phân tâm nhìn Tô Tầm. Anh chống đao, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi. Cô chạy tới.

“Đại nhân, anh không sao chứ?”

“Không có việc gì.” Tô Tầm siết chặt tay cô, giọng nói lạnh lùng, chống lại hai tên người thú còn sống.

“Nắm tay tôi. Giết bọn chúng!”

Lần này, Nguyễn Kiều Kiều giữ nguyên ý kiến của mình.

“Đại nhân, chúng ta trốn đi.”

Cô cảm thấy Tô Tầm đang run rẩy, không biết mũi tên kia có vấn đề gì không, anh hẳn không chống đỡ được bao lâu.

Không đợi Tô Tầm quyết định, Nguyễn Kiều Kiều đã kéo Tô Tầm chạy về phía trước.

Cô lảo đảo chạy trốn, người thú sau lưng thì không nhanh không chậm, giống như bọn họ nắm chắc phần thắng rồi.

Trước mặt, sương mù tản đi, ánh sáng le lói truyền đến.

Nguyễn Kiều Kiều kéo Tô Tầm, “Đại nhân, chúng ta sắp đến rồi.”

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện
Phó Du
dtv-ebook.com

Chương 19: Lại gặp chuột to

Mắt thấy ánh sáng ngay trước mắt, nhưng Tô Tầm kéo tay cô miễn cưỡng dừng lại. Mũi tên đó hình như có vấn đề rất lớn, bởi tay Tô Tầm nắm cô bắt đầu biến đổi, liên tục biến hóa giữa tay người và móng vuốt.

“Đại nhân?” Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy cả người đều không tốt, đây là muốn biến hình sao?

Tô Tầm đè bả vai cô, tiếng thở dốc vang bên tai cô.

“Cầm tay tôi, giết bọn chúng.”

Cái… cái người này rốt cuộc có ý gì? Đã đến lúc này rồi, có thể chạy trối chết mà còn muốn chém tận giết tuyệt đối phương.

“Đại nhân…” Nguyễn Kiều Kiều do dự, “Chúng ta thực sự có thể chứ?”

Bên tai dường như là tiếng bật cười của Tô Tầm, “Không giết bọn chúng, chúng ta vĩnh viễn chạy không thoát.”

Nguyễn Kiều Kiều thoáng chần chừ, nhưng hình như cô đã phạm phải một sai lầm lớn.

Thời điểm quan trọng sao có thể chần chừ được!

Bên tai vang lên mấy tiếng sì sì, Nguyễn Kiều Kiều lấy lại tinh thần, không biết từ lúc nào có tên người thú nhào tới, mà Tô Tầm bước lên trước nghênh tiếp, chém một đao lập tức hành quyết.

Bộ dạng hiện tại của anh hình như hung tàn hơn lúc ở dạng con người.

Nguyễn Kiều Kiều rút dao phay của mình ra, nhìn tên người thú cao to vạm vỡ đối diện, cô mài dao soàn soạt.

Trong chớp nhoáng này, cô tràn đầy lòng tin.

Đúng lúc đó bên tai Nguyễn Kiều Kiều nghe được một âm thanh quen thuộc.

“Cô Mèo.”

Nguyễn Kiều Kiều xoay đầu lại, tại nơi sáng ngời kia, hình như cô nhìn thấy bóng dáng của tiến sĩ Gấu và Cẩu Bất Lý.

Lần này cô mặc kệ Tô Tầm ở đó, xoay người nhào tới chỗ Cẩu Bất Lý.

Chân cô chạy như bay, Tô Tầm chống đao, cũng không kịp ngăn cô.

“Ngu xuẩn!”

Tai nghe được một tiếng tức giận mắng, sống lưng Nguyễn Kiều Kiều căng thẳng, không biết vì sao Tô Tầm nhào đến. Lúc này, ánh sáng trắng kia tản đi, Nguyễn Kiều Kiều mới phát hiện dưới chân cô là vách đá, bên dưới là vực sâu chẳng biết sâu đến mức nào.

Song khi ấy đã muộn rồi. Cô quá tin vào mắt mình, nên quên mất ở thế giới này lời Tô Tầm nói mới là vương đạo sinh tồn.

Tiếng gió thổi vù vù bên tai, cô nhìn tiến sĩ Gấu ôm Cẩu Bất Lý trong lòng ở phía đối diện.

Dường như cậu muốn nhào lên nhưng bị tiến sĩ Gấu ngăn cản.

Tốc độ Nguyễn Kiều Kiều rơi xuống rất nhanh, cô mơ hồ nghe được một tiếng thét.

“Mẹ!”

Đương nhiên hiện giờ cô không có thời gian cảm thán Cẩu Bất Lý đã có thể nói chuyện, làm cha làm mẹ, cô kiêu ngạo cỡ nào.

Cô được Tô Tầm ôm thẳng tắp rơi xuống, mặc dù đao của Tô Tầm cắm vào vách đá, nhưng cũng chỉ có thể làm chậm tốc độ bọn họ rơi. Ngay khi Nguyễn Kiều Kiều cảm thán mạng mình tiêu rồi, cô cảm thấy Tô Tầm dưới thân bắt đầu biến hóa.

Anh cấp tốc biến hình giữa không trung, quần áo vỡ vụn, móng vuốt nhọn chui ra từ máu thịt cào vách đá như đao, nhằm giảm xóc tốc độ rơi xuống.

Anh biến thành một con chó to.

Không, là con chó to khổng lồ.

Tốc độ quá nhanh, Nguyễn Kiều Kiều suýt không ôm nổi. Ngay khi cô sắp rớt, Tô Tầm cắn cô, sau đó mạnh mẽ ném lên lưng.

Nguyễn Kiều Kiều bị ném lên một khối bông mềm mại.

Cô túm chặt đám lông thật dài kia, bên tai là tiếng gió vù vù, làm sao cũng không buông tay.

Phịch ——

Cuối cùng, là một âm thanh rất to, bọn họ đã ngừng rơi.

Nguyễn Kiều Kiều bị sức giật đột ngột rơi xuống va đập đến mức lồng ngực đau đớn, ở trên lưng Tô Tầm, cô bắn ra sau lại ngã xuống.

Cô cảm thấy lục phủ ngũ tạng như vỡ nát, lồng ngực rất đau, xương cốt cả người như bị tháo rời.

Cô cũng không gượng nổi, trước mặt đen kịt, sau đó còn cái gì… cô cũng chẳng cảm giác được.

Nguyễn Kiều Kiều lần nữa tỉnh lại là nghe tiếng sồn soạt, trong đó còn kèm một mùi máu tanh.

Không biết đây là nơi nào, xung quanh đều tối om. Nguyễn Kiều Kiều lấy con dao phay sau lưng ra, tiện tay lấy cả bật lửa. Dưới ánh sáng yếu ớt, cô nhìn thấy một loạt bóng đen lướt qua.

Cô sợ hết hồn, nhưng càng khiến cô sợ hãi hơn là Tô Tầm ở cách đó không xa.

Không biết có phải anh chết rồi không, con chó to chẳng có chút sức sống nằm sấp ở đó, màu lông bạc phản xạ ra hào quang lấp lánh.

Đúng là một bộ lông đẹp đẽ.

Nguyễn Kiều Kiều chật vật bò dậy, ngực cô đau quá, không biết có phải do xương sườn gãy không. Nhưng so với chuyện này, việc quan trọng hơn là cô phải xác nhận xem liệu tô Tầm chết chưa?

Nguyễn Kiều Kiều cẩn thận bò đến bên cạnh Tô Tầm, cô cẩn thận thăm dò hơi thở của anh, mặc dù yếu ớt, song vẫn còn.

Tỉ mỉ ngửi, cô ngửi được một mùi máu nồng nặc trên người anh.

Cô bật bật lửa, kiểm tra cho anh.

Móng vuốt tứ chi của Tô Tầm đều bị mài đến máu thịt bê bết, trên người có lớp lông dày che lại nên cô chẳng biết thương thế của anh thế nào. Cô muốn di chuyển Tô Tầm, nhưng vừa động, máu từ trên người anh chảy ra.

Nguyễn Kiều Kiều sợ tới nỗi lui về sau một bước, bật lửa cũng rơi xuống đất, không biết đốt trúng cái gì, ngọn lửa bùng lên.

Nhờ ánh lửa, Nguyễn Kiều Kiều nhìn thấy tình cảnh của bọn họ.

Cô nhịn không được hít vào một hơi.

Mẹ nó, rốt cuộc cô đã biết bóng đen trước đó là gì rồi. Hóa ra là Chuột to kinh tởm!

Nguyễn Kiều Kiều cúi đầu, tầm mắt lần nữa tập trung trên móng vuốt của Tô Tầm. Móng vuốt của anh bị vách đá mài đến máu thịt bê bết, song không đến mức tung tóe. Khả năng duy nhất chính là trước khi cô tỉnh lại, mấy con Chuột to này đang ăn Tô Tầm.

Nghĩ tới Tô Tầm hùng mạnh ở chỗ này chỉ có thể trở thành thức ăn trong miệng Chuột to, Nguyễn Kiều Kiều lại sợ hãi.

Xác thực cô không có quá nhiều tình cảm gì với Tô Tầm, anh là một tên quái vật lạnh lùng vô tình, ngay cả Tiểu Manh, thuộc hạ đắc lực bị bắt, anh cũng chẳng có biểu cảm gì khác.

Nhưng ——

Trong lúc cô rơi xuống vách núi, anh dũng cảm quên mình cứu cô.

Mặc dù không biết lý do, song nếu không phải Tô Tầm, thì cô đã chết từ lâu rồi.

Nguyễn Kiều Kiều lau nước mắt, thoáng nhìn đám Chuột to xung quanh ngửi được mùi máu tanh tính xông lên kia, cô cười lạnh một tiếng.

Dù sao đi nữa Tô Tầm cũng xem như ân nhân của cô. Giữa bọn họ cũng có hứa hẹn, dù Tô Tầm chết, cô cũng sẽ nghĩ cách giữ cho anh toàn thây.

Đâu đến phiên bọn mày chạm vào anh ta!

Cẩn thận xử lý vết thương của Tô Tầm, cô rút dao phay ra, nhìn chằm chằm đám Chuột to muốn xông lên.

Đến đây nào, tới giờ dao sắc chém chuột rồi!

Có lẽ vì trên người cô mang theo sát khí tạm thời dọa đám Chuột to này thối lui, hoặc do xung quanh có lửa, đám Chuột to tạm thời chẳng dám lộn xộn.

Cho nên hai phe liên tục giằng co.

Đối với Nguyễn Kiều Kiều, hiện tại mới là thời điểm quyết định sống còn. Nếu Tô Tầm chết ở đây, thì cô cũng đừng mong sống sót.

“Đại nhân, anh tỉnh lại đi. Anh tỉnh lại đi.”

Mắt thấy ánh lửa ngày càng yếu, mà đám Chuột to kia càng lúc càng xôn xao, Nguyễn Kiều Kiều biết cuộc chiến của cô sắp bắt đầu.

Quả nhiên, trong nháy mắt lửa tắt, đám Chuột to trước mặt cô điên cuồng xông về phía cô.

Nguyễn Kiều Kiều bày tỏ, kiếp này kiếp sau, kiếp trước kiếp này, cô đều ghét chuột nhất!

Một đao chém xuống! Ngực cô đau quá. Nhưng rất nhanh, cơn đau đã trở nên chết lặng.

Nguyễn Kiều Kiều múa song dao, như bánh răng khổng lồ, Chuột to tới con nào lập tức bị mắc kẹt tách rời từng con.

Cô không biết mình kiên trì bao lâu, song trời hình như dần dần sáng. Vì ở giữa vực sâu, nên cô từ từ nhìn thấy một vài thứ.

Mà đám Chuột to này có chút khác với bên ngoài, chúng dường như rất sợ ánh sáng. Khi trời sáng, chúng cũng chậm rãi rút lui.

Rốt cuộc, trời sáng choang.

Kỳ quái là, trong thung lũng này lại chẳng có sương mù, vây quanh Nguyễn Kiều Kiều là một đống thi thể Chuột to chồng chất như núi, cô chống dao phay, không còn chút sức lực tựa bên người Tô Tầm.

“Đại nhân, anh sắp tỉnh chưa? Tôi sắp không kiên trì nổi rồi.”

Nguyễn Kiều Kiều vừa mệt vừa khát, cô biết người thú có năng lực tự lành. Cho dù bây giờ Tô Tầm có hình dạng chó chết, nhưng nhất định sẽ tiếp tục sống.

Bọn họ phải ăn chút gì đó, ít nhất phải uống nước.

Nguyễn Kiều Kiều nghỉ ngơi một hồi, quan sát xung quanh tí. Đây là một thung lũng rất dài và hẹp, ngẩng đầu lên là khe núi không biết sâu cỡ nào, vách núi cao chót chót, xem ra muốn leo lên không dễ dàng gì. Đường ra duy nhất chính là hướng về hai đầu khe núi.

Nam tả nữ hữu đi, Nguyễn Kiều Kiều cất dao phay xong, lại nhìn con chó chết Tô Tầm. Cô nghĩ ngợi, bèn nhấc chân trước của anh kéo đi phía bên phải thung lũng.

Nặng thật, may mà cô chẳng có gì, chỉ có sức trâu.

Giống như mấy trăm cái chăn đè trên người vậy, Nguyễn Kiều Kiều chật vật tiến lên trước. Không biết đi bao lâu, thung lũng hẹp dài rốt cuộc trở nên rộng rãi. Dọc đường đi, cô phát hiện càng đi về phía bên này, không khí càng trong lành, đá màu đen xung quanh cũng ngày càng ít. Thậm chí một số tảng đá còn có ít sắc xanh mơ hồ.

Thấy sắc xanh, Nguyễn Kiều Kiều lập tức vui vẻ.

“Đại nhân, chúng ta sắp đến rồi.”

Rốt cuộc vùng đất phẳng phiu rộng lớn xuất hiện trước mặt hai người, đến nỗi cô còn phát hiện một hồ nước nho nhỏ.

Nước không trong veo lắm, nhưng xung quanh mọc ít cây cỏ xanh biếc, hẳn có thể uống nhỉ!

Nguyễn Kiều Kiều tìm vài tảng đá dày cộm, lại nhặt một số đá sắc nhọn, nhất thời làm ra mấy cái chén đá.

Cô múc ít nước, cẩn thận ngửi ngửi, không có mùi hôi thối nào, chỉ có mùi bùn đất và cây cỏ.

Vì lý do an toàn, cần phải đun một chút.

Trên đá màu đen bên ngoài có rất nhiều dịch thể, chắc là dầu thô. Cho dù trời tối rồi, cô cũng có thể thu thập một ít.

Nghĩ tới đây, Nguyễn Kiều Kiều lần nữa đi thung lung dài hẹp. Cô dùng mấy cái chén đá thu gom dầu thô, thuận tiện còn nhặt mấy thi thể Chuột to béo mập. Quên nói nữa, không biết cô may mắn hay xui xẻo, trong lúc cô nhặt thi thể Chuột to lại phát hiện một con còn chưa chết hẳn, cũng bị Nguyễn Kiều Kiều kéo về luôn.

Chuẩn bị xong hết, Nguyễn Kiều Kiều vác một đống chiến lợi phẩm tới vùng đất bằng phẳng.

Nước đun nóng rồi, cô ngửi thử trước, hình như có mùi xăng. Nguyễn Kiều Kiều dùng con Chuột to chưa chết kia thử nghiệm trước.

Tốt, chưa chết. Có thể uống.

Sau khi uống hai chén, cả người Nguyễn Kiều Kiều mới có chút sức lực. Cô dùng dây thừng cột chân con Chuột to, đầu dây thì buộc vào tay mình.

Hiện tại, cô đã có thể đi xem thương binh rồi.

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện
Phó Du
dtv-ebook.com

Chương 20: Biến thành đại ma vương

Vết thương trên người Tô Tầm rất nhiều, ngoại trừ bốn móng vuốt ra, phần lưng của anh cũng máu thịt lẫn lộn. Nguyễn Kiều Kiều lấy dao phay cắt lông trên lưng anh, lại dùng vải rách nhặt được nhúng nước ấm lau vết thương cho anh.

Khó trách bây giờ Tô Tầm còn chưa tỉnh, vì xác thực anh bị thương quá nghiêm trọng. Người bình thường rơi xuống máu thịt lẫn lộn kiểu này, còn bị Chuột to gặm nhắm thì đã chết từ lâu rồi.

Nguyễn Kiều Kiều có cảm giác, cho dù cô xử lý vết thương cho Tô Tầm xong, có thể anh cũng sẽ chết.

Ý nghĩ đó chợt lóe lên trong đầu Nguyễn Kiều Kiều, đột nhiên cô vô cùng sợ hãi. Ở thế giới này, cô từng cho rằng mình có thể sống sót là mục tiêu lớn nhất của cô, mấy ngày nay cô vẫn làm vậy. Cô còn nghĩ mặc kệ lúc nào, phụ nữ đều phải dựa vào bản thân.

Nhưng bây giờ, cô thực sự hơi sợ. Nếu ở cái hố trời này mà không có Tô Tầm, thì sao cô ra ngoài được.

Nỗi sợ hãi và bi thương tràn đầy chạy loạn trong lòng Nguyễn Kiều Kiều, cô cẩn thận từng li từng tí ôm cái đầu to của Tô Tầm, khẽ nói một câu.

“Đại nhân, tôi sợ.”

Cô sợ mình sẽ chết ở đây, thậm chí ngay cả khi Cẩu Bất Lý chính miệng gọi cô là mẹ, cô cũng chưa đáp lại đó.

Cô, rất nhớ Cẩu Bất Lý, cũng rất muốn về nhà.

Theo nhiệt độ ở đây nhanh chóng giảm xuống, Nguyễn Kiều Kiều phát hiện cả người Tô Tầm lạnh như băng. Thân nhiệt anh hình như sắp biến mất rồi.

Nguyễn Kiều Kiều kéo da lông Chuột to tới, toàn bộ phần hư hỏng đều dùng dầu thô đốt lên, sưởi ấm cho Tô Tầm. Còn sót một ít tương đối hoàn chỉnh thì cô sửa lại tí đắp lên người Tô Tầm.

Cuối cùng, cô còn xé thịt Chuột to đã nướng chín đút anh, nhưng anh không ăn.

Nguyễn Kiều Kiều hết cách, đành tự mình nhai nát rồi móm cho Tô Tầm.

Thỉnh thoảng cô xem tivi, khi nam nữ chính gặp rủi ro, nữ chính móm cho nam chính ăn ngọt ngào đến mức làm người ta phát ngấy, còn hơi kinh tởm.

Song Nguyễn Kiều Kiều nghĩ, đó có lẽ không liên quan đến tình yêu, hẳn liên quan đến sinh tồn nhỉ!

Dù sao, có thể còn sống, cũng tốt hơn bất kỳ điều gì.

Không khí lạnh lẽo ập tới, màn đêm bắt đầu buông xuống. Tô Tầm vẫn không có động tĩnh, bất quá coi như tốt rồi. Anh gắng gượng nuốt vài miếng thịt nát, còn uống non nửa chén nước.

Lồng ngực Nguyễn Kiều Kiều rất đau, từ sau khi sinh Cẩu Bất Lý cô có sức lực rất lớn, nhưng cũng không phải làm bằng sắt. Vết thương của cô cũng không nhẹ, giờ lý do để cô ra sức chống đỡ, chỉ là ý nghĩ sống sót cứ quanh quẩn trong đầu thôi.

Cô mệt mỏi tựa vào người Tô Tầm nghỉ ngơi một chút. Thực ra cô rất muốn ngủ, song cô không dám ngủ. Có lẽ cô vừa ngủ thì sẽ bị thứ không biết tên trong thung lung này ăn thịt mất.

Khi con Chuột to nửa sống nửa chết bên cạnh phát ra âm thanh bén nhọn, Nguyễn Kiều Kiều tỉnh táo. Cô gần như cấp tốc giơ tay lên chém xuống, giết chết con Chuột to.

Trước khi chết nó phát tiếng rú cũng đã nhắc nhở Nguyễn Kiều Kiều, cái con xấu xa này chắc đang gọi bầy tới.

Tốt, lại có cuộc chiến sắp bắt đầu.

Nguyễn Kiều Kiều cắn một miếng thịt Chuột to ngậm trong miệng, sức lực toàn thân dường như cũng quay về. Cô nhìn lối vào thung lung chật hẹp kia, cười lạnh một tiếng, đã đề phòng có thứ tới đây từ sớm, không ngờ thực sự tới rồi.

Toàn bộ lông Chuột to đều trưng dụng, phủ lên dầu thô, hơn nữa lửa chính là vũ khí giết người của tự nhiên.

Trong ánh lửa, cô nghe được từng tiếng kêu gào thảm thiết. Bất quá, Nguyễn Kiều Kiều không có hứng thú lắng nghe, lúc này mà có lòng đồng tình sẽ chết.

Cô nắm chặt dao phay, múa dao nhìn đoàn bóng đen nhào về phía cô.

Hi vọng trời sáng nhanh tí.

Đêm nay Nguyễn Kiều Kiều thu hoạch rất tốt. Cô thiêu chết ít nhất mấy chục con Chuột to, cuối cùng còn chém giết mười mấy con. Hình như ít con hơn đêm hôm trước rất nhiều.

Là do ban đầu cô lập tức hành quyết con bị thương kia ư? Nên nó còn chưa kịp kêu gọi đồng bọn đã bị giết chết.

Vừa nghĩ thế, Nguyễn Kiều Kiều quyết định bổ thêm vài dao lên thi thể Chuột to.

Cả ngày nay, cô cứ thu thập dầu thô, lột da lóc xương, xử lý vết thương cho Tô Tầm. Tô Tầm nằm ở đấy vẫn không nhúc nhích, nếu không phải có thể ăn, thì cô cũng sẽ cho rằng anh đã chết.

Màn đêm sắp buông xuống.

Đêm nay, Nguyễn Kiều Kiều cũng không buông lỏng cảnh giác. Bên tai là hàng loạt tiếng tru tréo, khiến lòng cô có dự cảm cực kỳ xấu.

Có lẽ, quân đoàn Chuột to tối qua chỉ là xung phong. Giờ mới là lực lượng chủ lực?

Mấy con này không chỉ có thể sống tiếp trong ngọn núi của người thú hung ác, mà còn lập thành bầy, thậm chí có thể chạy tới thành phố loài người mặc sức cướp đoạt, quả thực không thể đánh giá thấp chỉ số thông minh của chúng.

Nguyễn Kiều Kiều nghĩ không sai. Quân đoàn Chuột to dốc sức tấn công, đâu sợ thế công của dầu thô chứ! Một con Chuột to cắn tay cô, máu tươi giàn giụa, ngay sau đó là con thứ hai con thứ ba. Cô bị bao vây tứ phía, mồ hôi rơi như mưa.

Cô nói rồi mà, đời này cô ghét chuột nhất!

Nguyễn Kiều Kiều bị mấy con Chuột to đẩy ngã xuống đất, trong bóng tối, cô có thể nhìn thấy răng bạc của Chuột to vẽ ra từng tia sáng trước mặt cô.

Cô sắp tiêu sao?!

Ngay khi cô vì đau đớn mà không cầm nổi dao phay, dao phay và người cùng rơi xuống đất, cô trông thấy bóng tối bao trùm khắp nơi.

Không biết bóng tối đã trôi qua bao lâu, đau đớn đều chết lặng, có một vầng sáng xuất hiện trước mặt Nguyễn Kiều Kiều.

Cô mở to mắt, Chuột to trên người chẳng biết vì lý do gì đều rời khỏi cô. Trong đêm tối, cô nhìn thấy cái đuôi màu bạc xinh đẹp, trên không trung thoáng qua một đường sáng bạc.

Tô Tầm tỉnh rồi.

Nguyễn Kiều Kiều vui mừng nghĩ, người này cuối cùng cũng tỉnh rồi. Cô coi như phúc lớn mạng lớn, lại nhặt về một cái mạng nhỏ.

Thân thể vô cùng đau đớn, cô miễn cưỡng chống người dậy tránh sang một bên. Móng vuốt Tô Tầm rất có sức mạnh, bắt lại, xé xác, cắn xé… chờ chút, nuốt?

Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy có gì đó không đúng.

Mặc dù Tô Tầm là người bán thú, song bình thường vẫn lấy hình tượng loài người xuất hiện, đồng thời theo như tiến sĩ Gấu nói, anh còn là người hơi thích sạch sẽ.

Nhưng bộ dạng hiện giờ của anh, có chỗ nào giống Tô Tầm chứ!

Sao Tô Tầm có thể ăn sống nuốt tươi Chuột to được!

Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy có gì đó bất thường. Cho nên cô cũng không hò hét trợ uy cho Tô Tầm nữa, mà ở bên cạnh cẩn thận quan sát tên Tô Tầm kia.

Trong đêm tối, cô có thể thấy sức lực anh vung móng vuốt lớn bao nhiêu, con Chuột to nào ở trước mặt căn bản giống như kiến gặp voi, không đỡ nổi một đòn.

Rất nhiều con Chuột to muốn chạy trốn, lại bị anh ghìm lại giết chết, xé xác.

Màn máu tanh ấy, khiến Nguyễn Kiều Kiều muốn nôn.

Cô bụm miệng, lúc này Tô Tầm xoay người lại, cô nhìn thấy mặt anh.

Không đúng, nghiêm chỉnh mà nói là ánh mắt của Tô Tầm.

Mắt anh không biết từ lúc nào đã đỏ như máu. Chiếc răng nhọn sáng ngời trong đêm tối.

Dọa chết người ấy.

Đầu óc Nguyễn Kiều Kiều nhanh chóng xoay chuyển, Tô Tầm này chắc bị ma nhập rồi hoặc đã biến thành dã thú. Cô nghĩ, hiện tại thân thể cô yếu ớt, để tránh ngộ thương vẫn nên giả chết tốt hơn.

Khi Nguyễn Kiều Kiều nằm xuống, dư quang nơi khóe mắt còn đang quan sát hành động của Tô Tầm.

Tràn đầy bạo lực và giết chóc, máu thịt bay tán loạn, không biết bao nhiêu khối thịt rơi trước mặt cô rồi.

Ghê quá.

Chẳng qua cô không dám nhúc nhích. Thậm chí cô cảm thấy rất may mắn, may mà tối nay Chuột to đủ nhiều, cũng may lúc Chuột to nhiều Tô Tầm tỉnh lại.

Không biết trận giết chóc này trải qua bao lâu, đợi đến khi trời bắt đầu sáng, toàn bộ Chuột to đã bị Tô Tần giết.

Thi thể chồng chất thành núi nhỏ, khắp nơi toàn máu thịt lẫn lộn. Nguyễn Kiều Kiều cũng không nhịn được nữa, phục ở bên cạnh nôn từng ngụm.

Rất nhanh, cô hối hận.

Bởi trên cổ cô nhanh chóng lạnh lẽo.

Cô không biết vì sao Tô Tầm còn chưa chém đứt cổ cô, cô cũng chẳng dám cử động nữa. Móng vuốt Tô Tầm ở trên cổ cô khẽ động, lập tức có vết máu. Nguyễn Kiều Kiều khóc không ra nước mắt, nơm nớp lo sợ chờ rất lâu vẫn không chờ được Tô Tầm xuống tay. Cô đánh bạo xoay người, lấy một khối thịt Chuột to trong lòng đưa cho Tô Tầm.

“Đại nhân, anh đói bụng không?”

Tô Tầm, không, hiện tại người đứng trước mặt cô không phải Tô Tầm rồi. Anh không phải con người, không phải người bán thú, có lẽ chỉ là một con quái vật.

Anh nhìn chằm chằm cô, móng vuốt trên cổ cô giật giật, cuối cùng dừng tại khối thịt chuột trên tay cô.

Một lát sau, anh cướp khối thịt, cắn một miếng lớn.

Gần nửa con Chuột to đâu đủ cho anh nhét kẽ răng, đôi mắt đỏ nhanh chóng lại nhìn chòng chọc. Nguyễn Kiều Kiều giơ tay lên, lắc đầu, “Hết rồi, thực sự hết rồi.”

Mắt thấy sắc đỏ trong mắt Tô Tầm càng đậm, Nguyễn Kiều Kiều lập tức cười nịnh nọt, “Có điều tôi lập tức nướng ngay.”

Lúc này chắc Tô Tầm không còn bao nhiêu lý trí, nhưng nhất định vẫn còn một ít. Do đó anh mới không giết chết cô ngay.

Để sống sót, Nguyễn Kiều Kiều cố gắng chống người dậy, nhặt thịt Chuột to trên mặt đất, chia nhỏ, lóc xương, nướng.

Ban ngày cô mới thấy được cả người mình toàn là vết thương Chuột cắn, thậm chí có nơi có thể nhìn thấy xương trắng.

Nguyễn Kiều Kiều cười khổ, giờ cô quá đau rồi, đau đến mức chết lặng, nên không còn đau nữa.

Ngày đó chẳng biết cô nướng bao nhiêu con Chuột to, bụng Tô Tầm giống như động không đáy, cô nướng xong một con lại nhanh chóng bị anh ăn.

Nhìn ra được, anh rất hài lòng với tay nghề của cô, ăn uống no nê, ngay cả thái độ dành cho cô cũng dịu bớt, sự cảnh giác và sắc đỏ trong mắt cũng không rõ ràng như trước.

Đây xem như cô lại may mắn nhặt về cái mạng nhỏ sao?

Bất quá, cô thực sự quá mệt mỏi, trước mặt đen kịt, thân thể cũng lạnh lẽo, vết thương cũ trên người cô chưa lành, cộng thêm vết thương mới, tinh thần và thể xác đều bị giày vò, rốt cuộc khiến Nguyễn Kiều Kiều không chịu nổi ngã xuống đất.

Tô Tầm cách đó không xa luôn nhìn cô làm việc, thấy thứ lăn xuống đất bất động, anh đứng dậy đi về phía cô.

Móng vuốt đặt trên cổ cô, cũng không thấy phản ứng. Anh thu móng vuốt, chần chừ nhìn khối thịt nướng trên lửa, lại nhìn thứ trên mặt đất ấy.

Cuối cùng anh dời tầm mắt tập trung nhìn thứ trên mặt đất.

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện
Phó Du
dtv-ebook.com

Chương 21

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện
Phó Du
dtv-ebook.com

Chương 21-2

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện
Phó Du
dtv-ebook.com

Chương 22

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện
Phó Du
dtv-ebook.com

Chương 23

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện
Phó Du
dtv-ebook.com

Chương 24

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện
Phó Du
dtv-ebook.com

Chương 25

Editor: LạcLạcTrên thực tế, Nguyễn Kiều Kiều thực sự không muốn kiểu cách lắm. Cô tự cho rằng mình không phải Chúa cứu thế, cũng không phải nữ chính trong ngôn tình cẩu huyết. Khi nam chính biến hình, điều duy nhất cô có thể làm là chạy trốn.

Song hiện thực cho cô một kích tàn nhẫn, cô liên tục lui về sau, nhưng thình lình phía sau có một đôi tay mạnh mẽ đẩy cô một cái.

Cứ thế cô lòng không cam tình không nguyện, thậm chí mang theo sợ hãi ngã vào lòng Tô Tầm.

Tô Tầm hành động rất nhanh, anh nhanh chóng nắm tay cô, sau đó ôm cô đến bên người không cho động đậy.

Nguyễn Kiều Kiều giãy giụa hồi lâu, cuối cùng, cô to gan quyết định trở tay cầm tay Tô Tầm.

Rất hữu hiệu. Nguyễn Kiều Kiều kinh ngạc phát hiện cái tay Tô Tầm nắm cô một cách cứng nhắc bắt đầu thả lỏng, cô ngẩng đầu nhìn anh, nhưng vào lúc này, sắc đỏ trong hốc mắt anh đã tiêu tan.

“Đại nhân?”

Tô Tầm hít sâu một hơi, gần như đồng thời, anh hất tay cô ra. Vẻ mặt mang theo chán ghét.

Chờ chút ——

Rốt cuộc là ai chán ghét ai?

Nguyễn Kiều Kiều chẳng hiểu sao bị ghét bỏ xoa cổ tay bầm tím, cô nghiến răng, trong lòng mắng vô số từ Fu*.

Thế giới này không tin nước mắt, cũng không tin lòng tự trọng gì. Nhưng Nguyễn Kiều Kiều bị mất mặt ngay trước mặt mọi người, thoáng cái trở thành cô muốn dùng mặt nóng dán mông lạnh, cô quả thật ngượng không chịu nổi.

Tô Tầm giết sạch bọn người thú xong, thuận tiện tiếp quản khu mỏ lớn này, cuối cùng lúc dẹp đường trở về nhà, cô cũng không nói một câu với Tô Tầm.

Cô vẫn phụ trách toàn bộ chuyện ăn uống của đội ngũ, cũng chăm sóc đặc biệt cho Tô Tầm, bởi vì anh cực kỳ kén ăn. Lại là cha mẹ áo cơm hiện tại của cô, nên cô không đắc tội nổi.

Song trừ lần đó ra, cô không muốn tiếp xúc nhiều với Tô Tầm nữa.

Lúc rảnh rỗi, Sai Nhĩ sẽ giúp cô rửa chén, làm cơm.

Sai Nhĩ cảm thấy rất hứng thú với thân phận của Tô Tầm.

“Rốt cuộc anh ta là người hay người thú?”

Nguyễn Kiều Kiều cất chén đã rửa, “Việc này quan trọng sao?”

Sai Nhĩ gật đầu, lại lắc đầu, “Hình như quan trọng, nhưng nghĩ kỹ lại, dường như cũng không quan trọng.”

Quả thực Nguyễn Kiều Kiều hết biết nói gì với tên Sai Nhĩ này, “Đúng rồi, sao anh tới khu mỏ làm việc? Rốt cuộc do đâu?” Mới khiến anh phải đánh đổi mạng sống của mình.

“Mẹ tôi bệnh nặng.”

Một lúc lâu, Sai Nhĩ mới chậm rãi nói ra nguyên nhân.

Hóa ra, sau khi Nguyễn Kiều Kiều và Cẩu Bất Lý đi không lâu, bác Chó ngã bệnh. Ở thành phố Hắc Kim, mắc bệnh rồi chỉ có thể chờ chết.

Song Sai Nhĩ là một người con hiếu thảo, hắn không muốn từ bỏ.

“Tôi chỉ có mỗi mình mẹ, tôi muốn liều thử.”

“Nên anh đến khu mỏ làm việc?”

Sai Nhĩ gật đầu, nhớ lại những trải nghiệm trước đó, trong đôi mắt hắn vẫn ẩn giấu sự khủng hoảng.

“Người đến đều chết hết. Chỉ còn mình tôi, nếu không gặp bọn cô, thì tôi cũng chết.” Sai Nhĩ đã gần chạm vào cái chết, giờ nghĩ đến trải nghiệm ấy, trong lòng vẫn còn sợ hãi.

Bản thân Nguyễn Kiều Kiều cũng là người suýt chết, vì khi ở thành phố Hắc Kim, mẹ con Sai Nhĩ luôn rất quan tâm bọn họ, nên dù cô hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn gợi ý cho Sai Nhĩ.

“Bệnh của mẹ anh thế nào?”

Sai Nhĩ lắc đầu, lỗ tai rũ xuống, “Tôi cũng không biết, lâu rồi không nhận được tin.”

“Tiến sĩ Gấu rất lợi hại, anh có muốn tìm ông ấy không?” Nguyễn Kiều Kiều đề nghị.

Sai Nhĩ sờ sờ lỗ tai còn sót lại, mặt đỏ rực, “Thật vậy ư?”

“Đương nhiên, Cẩu Bất Lý do ông ấy chữa đấy.”

Sai Nhĩ vuốt lỗ tai đi tìm tiến sĩ Gấu, đi được hai bước, bỗng hắn quay trở lại. Đứng trước mặt Nguyễn Kiều Kiều, lỗ tai kia run run, cuối cùng người thanh niên trước mặt lấy hết dũng khí, rốt cuộc lớn tiếng nói với cô: “Cô Mèo, đợi tôi trị hết bệnh cho mẹ, cô bằng lòng trở về Hắc Kim với tôi không?”

Lời này xem như tỏ tình sao? Cô luôn biết Sai Nhĩ có ý với mình, bất quá Sai Nhĩ khác loài, là một người thú ngượng ngùng, nên vẫn giấu giấu giếm giếm rất lâu chẳng nói ra. Không biết hôm nay hắn uống thuốc gì lại nói ra hết.

Nguyễn Kiều Kiều trố mắt đứng nhìn, chỉ nghe Sai Nhĩ trước mặt nói tiếp: “Tôi có sức, có thể làm việc, có thể kiếm tiền, tôi nhất định sẽ nuôi cô thật tốt.”

Nói thật, cảm giác được người ta tỏ tình không tồi, Nguyễn Kiều Kiều sống lâu thế vẫn là lần đầu tiên được người ta tỏ tình.

Nói không cảm động là giả, nhưng cảm xúc dâng trào đó chỉ lóe lên trong đầu, rất nhanh, gió lạnh thực tế đã thổi vào, vù vù vang dội.

“Xin lỗi.”

Cô rất muốn tìm một người tri âm sống qua ngày. Song rõ ràng, Sai Nhĩ không phải người đó. Bây giờ cô đang bị Tô Tầm lôi kéo, căn bản không có khả năng ở bên những người khác. Tương lai có vô số khả năng, nhưng đều không phải là hiện tại.

Sai Nhĩ ủ rũ cúi đầu, lưu lại Nguyễn Kiều Kiều đứng tại chỗ thở dài. Giống như đã làm tổn thương một chàng trai có trái tim thuần khiết vậy.

“Tiếc lắm hả?”

Giọng nói lạnh như băng từ sau lưng truyền đến, không cần nghĩ cũng biết là Tô Tầm.

Cái người này không soi mói sẽ khó chịu mà.

Nguyễn Kiều Kiều xoay đầu lại, cung kính cúi đầu, “Đại nhân.”

Tô Tầm lạnh lùng quét mắt nhìn cô, lại nhìn Sai Nhĩ đã đi xa, bỗng nhiên mắng: “Con người quả nhiên lẳng lơ, đứng núi này trông núi nọ!”

“…”

Nguyễn Kiều Kiều nắm chặt nắm tay, giống như muốn đánh người. Nhưng nghĩ tới thân phận của đối phương, còn có thực lực, nên Nguyễn Kiều Kiều đành nhịn.

Đối với Nguyễn Kiều Kiều, khoảng thời gian này Tô Tầm như đứa trẻ ấu trĩ. Vừa muốn trêu cô, nhưng chưa nói được hai câu đã nổi trận lôi đình.

Không chỉ thế, anh còn thích giận chó đánh mèo. Chẳng hạn như Sai Nhĩ.

Đáng lẽ Chuột Đệ coi trọng năng lực của Sai Nhĩ, hơn nữa Sai Nhĩ theo Tô Tầm mấy ngày, chắc cũng phát hiện ra một ít bí mật.

Đội ngũ của Tô Tầm toàn là dân âm hiểm, nhất định sẽ tận dụng hết mức tác dụng của Sai Nhĩ, triệt để ép khô giá trị thặng dư của hắn mới diệt khẩu hắn.

Chẳng qua rõ ràng Tô Tầm không vừa mắt Sai Nhĩ, lúc nào cũng soi mói.

Đầu tiên, tiến sĩ Gấu vì Nguyễn Kiều Kiều đặc biệt làm gà nướng, mà đồng ý trở về thành phố Hắc Kim sẽ chữa bệnh cho bác Chó. Song về sau không biết làm sao bị Tô Tầm biết được, sau đó giận dữ, còn đoạt gà nướng của tiến sĩ Gấu.

Thứ hai, không phải Sai Nhĩ muốn gia nhập đội ngũ quen thuộc à, có điều đột nhiên Tô Tầm nói muốn thử thách gì đó, ngày ấy, Sai Nhĩ bị đánh gần chết.

Rất lâu sau, Nguyễn Kiều Kiều thấy tính tình Tô Tầm càng nóng nảy, bèn trốn đi xa xa.

Không ngờ cô trốn như thế, Tô Tầm càng nóng nảy hơn. Ngay cả thuộc hạ xung quanh thấy anh cũng đi vòng.

Hôm nay tiến sĩ Gấu lèo nhèo tìm đến Nguyễn Kiều Kiều, “Cô Mèo, cô không thấy gần đây tính khí đại nhân hơi tệ à?”

Nguyễn Kiều Kiều cười lạnh, tay đang phết cánh gà cũng chẳng dừng lại, “Anh ta tốt tính khi nào chứ?”

“Cũng đúng.”

Tiến sĩ Gấu thở dài, “Thực ra dạo này tính tình đại nhân rất không ổn định. Hình thú cũng ngày càng thường gặp.”

Nguyễn Kiều Kiều hừ lạnh, “Liên quan đến tôi hả?”

Tiến sĩ Gấu than thở, “Tôi rất lo lắng, đại nhân cứ tiếp tục như vậy sẽ chết mất. Đúng rồi, tôi vẫn rất tò mò, ở trong khe núi rốt cuộc hai người xảy ra chuyện gì, tại sao cơ thể đại nhân biến thành dáng vẻ kia?”

“Dáng vẻ kia?”

“Tiềm năng trong cơ thể giống như được kích thích, tràn trề năng lượng, khỏe mạnh hơn trước đây. Biểu hiện bên ngoài là mắt biến thành màu đỏ, tâm trạng trở nên cực kỳ cực đoan, cực kỳ khát vọng máu tươi và bạo lực. Tôi nói này… đây thực sự không phải triệu chứng tốt.”

Nguyễn Kiều Kiều khẽ mím môi, bỗng nhiên nghĩ tới một sự kiện nghiêm túc.

“Đồng tử lúc dạng thú trước đây của anh ta không phải đỏ sao?”

“Cô nói khi anh ta biến thành hình thú mắt liền đỏ?”

Nguyễn Kiều Kiều gật đầu, lời ít mà ý nhiều kể một lượt chuyện xảy ra tại khe núi.

“Tôi cho rằng đó là hình thái bình thường của anh ta.”

“Đương nhiên không bình thường!”

Tiến sĩ Gấu sờ khuôn mặt mập mạp, “Khó trách mấy số liệu gần đây tôi theo dõi anh ta đều xảy ra biến hóa dữ dội, hóa ra khi biến thành hình thú đã bắt đầu thay đổi. Lẽ nào trong khe núi thực sự có thứ gì khiến anh ta biến hóa?”

Nguyễn Kiều Kiều suy nghĩ một chút, trong đầu hiện lên một hình ảnh.

“Khe núi hẳn không có vấn đề lớn gì. Ông xem tôi có sao đâu. Tôi nghĩ hình như do mũi tên kia. Sau khi anh ta bị mũi tên kia bắn trúng lập tức hóa thành thú, dựa theo lời ông giải thích, thì tâm trạng mất khống chế…. giống như mất lý trí ấy.”

“Mũi tên đó tôi đã nghiên cứu, chứa thành phần để đối phó với người thú. Dùng khoáng thạch tinh luyện trộn với kịch độc làm ra, nhưng trước đây đại nhân từng trúng, đâu xảy ra chuyện thế này. Rốt cuộc là do đâu mới phát sinh thay đổi đó?”

Nguyễn Kiều Kiều cũng nghĩ mãi không ra, sau tiến sĩ Gấu thân thiện báo cho cô biết.

“Tuy tôi chẳng biết tại sao đại nhân không kiềm được tâm trạng, nhưng rõ ràng anh ta rất nghe lời cô. Nếu không, cô hi sinh chút đi!”

“Đừng có mơ!” Nguyễn Kiều Kiều từ chối.

Tiến sĩ Gấu cười ngây thơ, “Đừng mà, loài người các cô không phải có câu: Cô không xuống địa ngục thì ai xuống địa ngục ư?” Híp đôi mắt nhỏ, trên khuôn mặt mập mạp của tiến sĩ Gấu toàn là tính toán, “Bằng không tôi hứa với cô sẽ chữa dứt bệnh cho mẹ tên người thú mất tai kia…”

“Haha, ông tưởng tôi là thánh mẫu hả? Chuyện của người khác liên quan gì tới tôi.”

“Đúng là loài người vô tình.” Tiến sĩ Gấu lầm bầm, “Vậy tôi hứa dạy cho Cẩu Bất Lý y thuật, được chưa?”

“Thành giao!”

Nguyễn Kiều Kiều vỗ vỗ cái tay mập mạp của tiến sĩ Gấu, “Một lời đã định. Chữa cho mẹ Sai Nhĩ xong, còn dạy Cẩu Bất Lý chúng ta y thuật, hai chuyện thiếu một cũng không được.”

“Loài người gian trá!”

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện
Phó Du
dtv-ebook.com

Chương 26

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện
Phó Du
dtv-ebook.com

Chương 27

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện
Phó Du
dtv-ebook.com

Chương 28

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện
Phó Du
dtv-ebook.com

Chương 28-2

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện
Phó Du
dtv-ebook.com

Chương 29

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện
Phó Du
dtv-ebook.com

Chương 29-2

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện
Phó Du
dtv-ebook.com

Chương 30: Thổ phỉ thành phố Lưu Thủy

Đã biết quá khứ bi thảm hư hư thực thực của Tô Tầm, tâm trạng Nguyễn Kiều Kiều rất bình tĩnh. Tiến sĩ Gấu lại cảm động đến rưng rưng nước mắt, “Không ngờ cô thích đại nhân tới thế!”

Nguyễn Kiều Kiều cười haha, chẳng nói lời nào. Cô chỉ yên lặng châm chọc trong lòng thôi.

Thích?! Tình cảm con người rất phức tạp, nhất là phụ nữ. Tạm thời cô vẫn chưa tự ngược, thích một gã đàn ông không dễ chung đụng ở thế giới này.

Ơ, thích bán thú nam mới đúng.

Cô chỉ không muốn trốn tránh, nếu quả thật phải xuất hiện vướng mắc gì với Tô Tầm, nên sớm tính toán một chút.

Biết mình biết người, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng.

Người xưa không lừa ta đâu.

Mặt khác, Nguyễn Kiều Kiều cũng chẳng có tâm trạng thánh mẫu, bởi bọn họ nhanh chóng đến nơi rồi.

Thành phố Lưu Thủy (nước chảy), lấy từ ‘nước chảy vô tình, hoa rơi hữu ý’.

Nguyễn Kiều Kiều hết sức tò mò, “Thực sự có thành phố Lạc Hoa (hoa rơi) sao?”

Tô Tầm gật đầu, gần đây tâm trạng anh rất tốt, tốt đến mức có thể cho Cẩu Bất Lý vẻ mặt ôn hòa. Song với điều kiện, cậu không tựa vào lòng Nguyễn Kiều Kiều.

Phải nói rằng nếu thực sự tự ngược, thì phải là Cẩu Bất Lý mới đúng. Tô Tầm không thích Cẩu Bất Lý, còn nhiều lần xách đuôi cậu ném ra ngoài, song Cẩu Bất Lý cũng không mang thù, lần nào Tô Tầm gọi, cậu đều hối hả chạy tới.

Dáng vẻ đó khiến Nguyễn Kiều Kiều mỗi lần đều che mặt không dám nhìn.

Con trai không có tự ái như vậy, thực sự là con ruột cô ư? Hình như là thật.

Trong mắt Nguyễn Kiều Kiều, thành phố Lưu Thủy và thành phố Hắc Kim chẳng khác gì nhau. Thảm thực vật rất thưa thớt, xám xịt, khuôn mặt mọi người đều mệt mỏi rã rời.

Có điều Lưu Thủy là một thành phố lớn phù hợp. Điểm ấy khác với Hắc Kim, nên sau khi vào, có thể trông thấy rất nhiều người thú và con người đang mặc cả trả giá, và… đánh nhau ẩu đả sau khi mặc cả.

Yêu thương lẫn nhau rất ít, bất quá yên bình bề ngoài vẫn có thể duy trì.

Chẳng qua vì gần đây thành phố Lưu Thủy có một nhóm người thú thổ phỉ giết người không chớp mắt, nghe nói tên này cực kỳ mạnh, xuất quỷ nhập thần, thích cướp đồ, còn thích giết con người và người thú.

Do đó trong thời gian ngắn người thú và con người đoàn kết lại với nhau.

Khi Tô Tầm dẫn Nguyễn Kiều Kiều ở lại, thành thủ thành phố Lưu Thủy đã tới. Là một ông lão gầy gò có tuổi rồi, trông thấy Tô Tầm, ông cung kính hành lễ, “Đại nhân, ngài đã tới?”

Tô Tầm uống ly trà mới dâng lên, cũng chẳng thèm liếc thành chủ một cái.

“Đại nhân…”

Thành chủ nơm nớp lo sợ đứng một hồi, “Đại nhân đường xa mệt nhọc, tôi đi xuống trước.”

Tô Tầm vẫn không mở miệng, chỉ đợi ông lão gầy gò sắp ra tới cửa, bỗng anh nói: “Thứ đã mất viết ra danh sách cho tôi.”

Thành chủ gầy gò sững sờ, xoay đầu lại nở nụ cười cảm kích.

“Cảm ơn đại nhân, cảm ơn đại nhân.”

Sau khi Nguyễn Kiều Kiều thêm đầy nước trà cho Tô Tầm, thành chủ gầy gò sai người trình danh sách lên. Tô Tầm thoáng nhìn, rồi ném xuống đất giống như ném rác.

Nguyễn Kiều Kiều liếc một cái, toàn là một số vàng bạc tiền của, hình như tổn thất nghiêm trọng. Chẳng qua có chút kỳ quái là, dọc đường đi Chuột Đệ có nói, Lưu Thủy là một thành phố rất nghèo, mỗi lần nộp thuế đều giống như muốn đòi cái mạng già của thành chủ vậy, song tại sao trên danh sách này có vẻ giàu có sung túc nhỉ?

“Nhìn ra vấn đề?”

Tô Tầm nâng má, vẻ mặt hứng thú.

Nguyễn Kiều Kiều biết đến giờ Tô Tầm muốn khoe khoang chỉ số thông minh rồi, cô gật đầu.

“Tôi từng nghe Chuột Đệ bảo, Lưu Thủy không phải thành phố giàu có lắm. Khi tôi tới cũng thấy tài nguyên của nó rất ít, ngay cả ăn no cũng khó khăn, thì từ đầu ra nhiều vàng bạc tiền của thế.”

“Quả nhiên đi theo tôi chỉ số thông minh cũng tăng lên.”

Tô Tầm đặt ly trà xuống, “Cô có biết, thứ đáng tiền nhất ở cái thành phố này là gì không?”

Nguyễn Kiều Kiều suy nghĩ một chút, nói ra một thứ.

“Thức ăn.”

Tô Tầm gật đầu, “Coi như cô đáp đúng phân nửa. Thành phố Lưu Thủy gần lãnh thổ người thú vậy, cô có biết tại sao kề cà không bị công phá không?”

Nguyễn Kiều Kiều sững sờ, thoáng cái hiểu ngay, “Chẳng lẽ là vũ khí? Cũng chính là khoáng thạch các anh nói.”

Vẻ khen ngợi trên khuôn mặt Tô Tầm càng thêm rõ nét, anh đi tới bên cạnh cô, quan sát cô từ trên xuống dưới một phen.

“Cô thông minh hơn tôi nghĩ đấy.” Bộ dạng ngạo mạn, đúng là khiến người ta nghiến răng.

“…” Nguyễn Kiều Kiều hết còn chỗ nói, đây quá rõ ràng rồi, được chưa?

“Lưu Thủy khác với Hắc Kim, nó là khu vực trung chuyển khoáng thạch, mỗi lần chuyển khoáng thạch đều phải đi qua Lưu Thủy. Nên vũ khí nơi này được trang bị rất mạnh.”

“Nhưng nó vẫn bị cướp?”

Ánh mắt Tô Tầm thoáng lóe lên, sau đó nhanh chóng giấu kín không thấy.

“Do đó mới thú vị.”

Đối với Nguyễn Kiều Kiều, Tô Tầm làm sao bắt được tên thổ phỉ kia, cô chẳng có hứng thú. Bất quá thay đổi hoàn cảnh, cô cũng phát hiện ra một vài chỗ tốt.

Chẳng hạn như, Lưu Thủy có đặc sản.

Và giống như Hắc Kim, bên này ô nhiễm nghiêm trọng, rất nhiều thực vật không thể tiếp tục sinh trưởng. Có điều bên này thừa thải cây vừng, thức ăn chính hình như cũng là vừng. Vừng nhỏ tới thế làm thức ăn chính…

Dù sao cũng hết sức mới lạ.

Tuy nhiên những người này dường như chẳng biết chỗ tốt của vừng. Vừng có thể coi như gia vị, cũng có thể ép ra dầu, còn có thể rán bánh.

Buổi tối đầu tiên Nguyễn Kiều Kiều tới thành phố Lưu Thủy, đã ra sức tận dụng cây vừng…

Cô làm đầy một đĩa bánh vừng. Người ngửi được mùi trước tiên là Cẩu Bất Lý, cậu theo tiến sĩ Gấu học tập rất lâu, mũi chó nhạy bén ngửi được mùi lập tức chạy tới.

“Mẹ, mẹ làm cái gì thế? Thơm quá.”

Nguyễn Kiều Kiều xé nửa miếng bánh vừng, thổi nguội cho Cẩu Bất Lý.

“Nếm thử xem.”

Cẩu Bất Lý ô hú một tiếng ngậm vào, nuốt miếng nhỏ xuống. Một lát sau, ánh mắt cậu lóe sáng nhìn Nguyễn Kiều Kiều, “Mẹ ơi, ăn ngon quá. Con muốn một cái nữa.”

“Ăn hết cái này đi hẳn nói.”

Nguyễn Kiều Kiều ngẩng đầu, thấy tiến sĩ Gấu lẽo đẽo theo tới, cô bất đắc dĩ lắc đầu. Tiến sĩ Gấu này ngoại trừ bản lĩnh chạy trốn hạng nhất ra, còn là một kẻ tham ăn.

Cũng khó trách, trước đó chưa gặp cô, sinh hoạt của nhóm người này đều rất cẩu thả. Với tài nấu nướng như thế, cô rất sợ những người này đều thích cô đó!

Haizz ——

Chấp nhận số phận bưng đĩa bánh vừng cho tiến sĩ Gấu, “Đưa cho Tiểu Manh nếm thử nữa.”

Mèo Đen và Sai Nhĩ ra ngoài làm nhiệm vụ. Trong nhà chỉ có Chuột Đệ và Tiểu Manh.

Tiến sĩ Gấu mặt mày rạng rỡ, bắt chước Cẩu Bất Lý ngậm một miếng bánh vừng trong miệng, chẳng qua vì quá nóng, nên ông nhảy cẫng lên.

“Nóng, nóng…”

“Đáng đời.”

Nguyễn Kiều Kiều thổi nguội một cái bánh vừng, đưa cho tiến sĩ Gấu.

Tiến sĩ Gấu được chiều mà lo sợ tiếp nhận, cắn một miếng bỗng nhiên nói: “Rốt cuộc tôi biết tại sao đại nhân thích cô rồi?”

“Hử?”

“Vì cô là điều bất ngờ tuyệt vời nhất anh ta không thể bỏ qua.”

Nguyễn Kiều Kiều tiêu hóa câu này, một lát sau mới xoay người nắm lỗ tai lông xù của Cẩu Bất Lý, hét to: “Chẳng phải mẹ đã bảo con không được cho người khác xem mấy quyển sách kia sao? Còn nữa! Không phải con cũng xem luôn chứ?”

Cẩu Bất Lý: “Mẹ, đau quá, đau chết đi được…”

Bánh vừng ngọt ngọt thơm thơm, Nguyễn Kiều Kiều để lại một đĩa cho Tô Tầm, mặc dù biết Tô Tầm không có hứng thú với đồ ngọt lắm.

So với đồ ngọt, anh càng thích thịt nướng thứ thiệt hơn.

Đàn ông ăn thịt chính là thế, có điều nếm thấy ngon, làm món vặt cũng không thành vấn đề.

Lúc cô bưng đĩa bánh vừng qua, vừa vặn chạm mặt thành thủ gầy gò tới chơi.

“Xin chào, thành chủ đại nhân.”

“Ơ, là cô Mèo à! A, đây là cái gì, thơm quá?”

“Bánh vừng bình thường thôi, tôi rảnh rỗi không có chuyện gì làm ấy.”

“Chà, trông không tồi đó.”

Ngay khi Nguyễn Kiều Kiều do dự có nên cho thành chủ một miếng không, bỗng Tô Tầm đẩy cửa ra, giọng điệu bất thiện.

“Còn không đi?”

Cái tay vươn ra của thành chủ lặng lẽ rút về, “Tôi đi đây. Đi đây.”

Thành chủ gầy gò lưu luyến nhìn cái đĩa của Nguyễn Kiều Kiều, ánh mắt ai oán khiến cô cực kỳ xúc động.

Quả là ông lão đáng thương!

Bất quá, chút đồng tình ấy của cô nhanh chóng bị Tô Tầm dập tắt.

“Cô tới làm gì?”

Rốt cuộc Nguyễn Kiều Kiều nghĩ tới mục đích mình đến, đưa bánh vừng cho anh.

“Đại nhân, tôi có làm bánh vừng, nếm thử xem.”

Quả nhiên không chút kinh ngạc nào, Tô Tầm nếm thử ở trước mặt cô rồi ghét bỏ.

Cái người này, mỗi ngày ăn thịt mãi cũng không sợ táo bón.

“Không ăn.” Tô Tầm rất thẳng thắn kiên quyết cực tuyệt.

Nguyễn Kiều Kiều cũng không miễn cưỡng, “Vậy tôi bưng cho Cẩu Bất Lý ăn. Dù sao bọn họ cũng thiếu.”

Động tác xoay người của anh chợt cứng nhắc, anh hợp thời bắt lấy tay cô, “Cô cho nó ăn trước?”

“…”

Chút để ý của Tô Tầm hình như hơi khác với đàn ông bình thường. Chẳng qua nể mặt cơ bụng và cái đuôi, Nguyễn Kiều Kiều nhịn.

“Cẩu Bất Lý giúp tôi nếm thử, ăn ngon.”

“Ngon mới đưa tôi ăn?”

Sắc mặt Tô Tầm nhanh chóng thay đổi, lần này, anh không chần chừ, kéo Nguyễn Kiều Kiều đi thẳng vào cửa.

Hai người ngồi xuống cái bàn trước cửa sổ, Tô Tầm nhìn bình thủy tinh nhỏ trên bàn, rất ghét bỏ.

“Đã nói rồi, ném thứ này đi.”

“Ném làm gì?” Nguyễn Kiều Kiều cẩn thận nâng bình thủy tinh. Cái bình thủy tinh này là Tiểu Manh tặng cô. Không chỉ vậy, cô ấy còn mang mấy cành cây xanh biếc về. Mặc dù lúc đem ra lá cây đã sắp héo khô, song sau khi được Nguyễn Kiều Kiều chăm sóc tỉ mỉ, cô kinh ngạc phát hiện cành cây nhỏ này bắt đầu nảy mầm.

Màu xanh nhạt khiến tâm trạng Nguyễn Kiều Kiều hết sức tốt đẹp.

“Anh vĩnh viễn không biết màu xanh đẹp cỡ nào đâu.”

“Có gì đáng xem chứ?”

Tô Tầm lạnh lùng nhìn động tác say mê của Nguyễn Kiều Kiều, vô cùng khó chịu, “Màu đỏ tươi mới đẹp.”

“Đương nhiên, mỗi màu sắc đều đẹp, nhưng giờ tôi thích nhất xanh nhạt, và… da cam.”

Cô vốn muốn nói thích màu đồng tử của Cẩu Bất Lý. Nhưng không ngờ mới nói xong, cái đuôi to sau lưng Tô Tầm lập tức vung lên, đôi mắt cũng đúng lúc biến thành màu da cam.

Anh giống như nói: Là màu mắt tôi phải không?

Cái tính chẳng biết xấu hổ này không biết ở đâu ra?

Bất quá, Nguyễn Kiều Kiều nhìn cái đuôi to sau lưng Tô Tầm, rất không xác định nói: “Đại nhân, gần đây thời gian anh biến thành người thú càng lúc càng nhiều. Ở đây không phải thành phố Hắc Kim, không sợ bại lộ ư?”

“Như vậy thoải mái.”

Tô Tầm nằm sấp trên bàn, hít sâu một hơi, “Mau lên, cô còn lèo nhèo cái gì, bảo pha trà xong tới ăn bánh. Tại sao giờ còn chưa xong?”

“Đúng là… đồ ăn đều nhét không được miệng anh.” Nguyễn Kiều Kiều xé miếng bánh, đặt bên mép thổi nguội, sau đó xé một miếng đưa cho Tô Tầm.

Tô Tầm sững sờ, từ trên bàn khẽ ngẩng đầu lên.

Anh nhìn đồ ăn được đưa tới mép, hình như cực kỳ do dự. Một lát sau, anh cắn một cái.

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện
Phó Du
dtv-ebook.com

Chương 31

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện
Phó Du
dtv-ebook.com

Chương 31-2

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện
Phó Du
dtv-ebook.com

Chương 32

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện
Phó Du
dtv-ebook.com

Chương 32-2

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện
Phó Du
dtv-ebook.com

Chương 33

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện
Phó Du
dtv-ebook.com

Chương 34

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện
Phó Du
dtv-ebook.com

Chương 34-2

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện
Phó Du
dtv-ebook.com

Chương 35

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện
Phó Du
dtv-ebook.com

Chương 35-2

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện
Phó Du
dtv-ebook.com

Chương 36

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện
Phó Du
dtv-ebook.com

Chương 36-2

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện
Phó Du
dtv-ebook.com

Chương 37

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện
Phó Du
dtv-ebook.com

Chương 38

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện
Phó Du
dtv-ebook.com

Chương 38-2

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện
Phó Du
dtv-ebook.com

Chương 39

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện
Phó Du
dtv-ebook.com

Chương 39-2

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện
Phó Du
dtv-ebook.com

Chương 40

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện
Phó Du
dtv-ebook.com

Chương 40-2

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện
Phó Du
dtv-ebook.com

Chương 40-3

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện
Phó Du
dtv-ebook.com

Chương 41

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện
Phó Du
dtv-ebook.com

Chương 41-2

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện
Phó Du
dtv-ebook.com

Chương 41-3

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện
Phó Du
dtv-ebook.com

Chương 42

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện
Phó Du
dtv-ebook.com

Chương 42-2

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện
Phó Du
dtv-ebook.com

Chương 42-3

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện
Phó Du
dtv-ebook.com

Chương 43

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện
Phó Du
dtv-ebook.com

Chương 43-2

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện
Phó Du
dtv-ebook.com

Chương 44

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện
Phó Du
dtv-ebook.com

Chương 44-2

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện
Phó Du
dtv-ebook.com

Chương 45

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện
Phó Du
dtv-ebook.com

Chương 45-2

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện
Phó Du
dtv-ebook.com

Chương 46

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện
Phó Du
dtv-ebook.com

Chương 46-2

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện
Phó Du
dtv-ebook.com

Chương 46-3

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện
Phó Du
dtv-ebook.com

Chương 47

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện
Phó Du
dtv-ebook.com

Chương 47-2

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện
Phó Du
dtv-ebook.com

Chương 48

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện
Phó Du
dtv-ebook.com

Chương 49

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện
Phó Du
dtv-ebook.com

Chương 50: Thể nghiệm mối tình đầu

Cái tên Tô Tầm này đúng là bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều động dục.

Thời kỳ động dục đáng sợthật.

Điều này làm Nguyễn Kiều Kiều nghĩ tới sinh vật tương tự —— Poodle. Thời điểm động dục, gặp ai cũng quấn quýt hết.

Mặc dù so sánh Tô Tầm với poodle khiến người ta có chút buồn cười, nhưng suy nghĩnày bị Nguyễn Kiều Kiều cố đè nén, bởihiệntại bọn họ cònđangởhiệntrường mưu mô đấy.

Trong phòng, ngay trước mặt thi thể của thành chủ Lạc Hoa chếtkhôngnhắm mắt, Tô Minh và Liễu Như Yên lại hôn nồng nhiệtmộthồi mới trao đổi.

“Tính sao bây giờ? Ngườiđãchết,thậtđáng thương…” Lúc này Liễu Như Yên khôi phục bản sắc ngây thơ ngọt ngào, nhìn thi thểtrênmặt đất yếu ớt mở miệng.

“Có tráchthìtrách ông ta trông thấy thứkhôngnên thấy.” Tô Minh mặc quần vào, nhìn thi thể, “Đúng lúc Tô Tầm cũng ở đây. Tội danh này, nó chịu chắc rồi.”

Nhắc tới Tô Tầm, Liễu Như Yên thoáng chột dạ và sợ hãi.

“Lần nàyanhta làm người khác cảm thấy rất khác biệt. Làm thế có…”

“Bằngkhôngthìsao… Dù gì nó tùy tiện làm bậy đâu phải chuyện ngàymộtngày hai.” Tô Minh vẫn bình tĩnh, “Giết thêmmộtngười, giết lầmmộtngười, với nó mànóicó khác chỗ nào đâu? Hơn nữa, chuyện thành chủ Lạc Hoa tham nhũngkhôngphảiđangđiều tra à? Thiếu mỗi kết quả của chúng ta thôi.”

“…”

Tô Tầm ở phía sau rốt cuộc bình tĩnh lại, binh tĩnh đến mức hơi khác thường.

Đợi đến khi Tô Minh và Liễu Như Yên nghênh ngang rời khỏi phòng, Nguyễn Kiều Kiều mới nhìn Tô Tầm ở đằng sau.

anhđãkhôi phụcsựbình tĩnh, đôi mắt đen như mực nhìnkhôngra bất kỳ cảm xúc gì.

“Đại nhân,anhkhôngsao chứ?”

“Trở về thôi.”

Tô Tầm nắm taycô, thoải mái ômcônhảy từ lan can xuống. Cái người này trước giờkhôngchịuđiđường bình thường mà.

Hình như Tô Tầm thựcsựkhôngcó chuyện gì lớn.trênđường trở về, Nguyễn Kiều Kiềumộtmực nghĩ tới chuyện thành chủ.

“Đại nhân,anhthựcsựkhôngsao chứ?hắnđẩy toàn bộ tội danh giết người này choanh.”

Như Tô Minh giải thích, Tô Tầm có vẻ khá bình tĩnh, “Cũng đâu phải lần đầu tiên.”

“anhkhôngquan tâm ư?”

“Tại sao phải quan tâm.” Tô Tầm rất lấy làm lạ nhìncô, “khôngphải tôi giết, tại sao phải quan tâm chứ?”

“Nhưnganhbị oan uổng mà?” Người bình thườngkhôngphải rất để tâm vấn đề này sao?

“đãnóikhôngphải lần đầu tiên rồi. Cũngkhôngphải lần cuối cùng.” Tô Tầm nghiêng đầu nhìncô, “Có điều, đượccônhắc nhở, gần đây tôi phải khiêm tốnmộtkhoảng thời gian.”

“…”

Lẽ nào trước đây bọn họ sống rất kiêu ngạo sao?

Dọc đườngđi, Tô Tầm cũng phát biểu vài ý kiến đối với thành chủ thành phố Lạc Hoa.

“Chỉ e Tô Minh tới đâykhôngđơn thuần.”

“Có ý gì?”

“Chẳng lẽcôthựcsựcho rằng ông ta bị diệt khẩu là vì bắt gặp gian tình của hai kẻ đóà?”

Nguyễn Kiều Kiều sợ ngây người, “Chẳng lẽkhôngphải?”

“Tô Minh và thái tử đềukhôngphải kẻ vì phụ nữ mà bị ly gián.”nóicách khác, Liễu Như Yên chỉ mượn cớ giết thành chủ Lạc Hoa.

Có lẽ thái tử cũng nghe đượcmộtít phong thanh về thành chủ, chẳng qua là nổi lòng với nhà họ Tô, hay vớihắn, hoặc cả hai đều có?

Tô Tầm híp mắt,mộtlúc lâu mới lên tiếng: “Xem ra, chúng ta phải tạm thời rời khỏi đây. Đúng lúc mấy ngày nay tôikhôngtiện lắm,ra ngoài chơi vài ngày cũng được.”

Cứ thế,mộthành trình trốn chạy bị Tô Tầm hời hợtnóithành “chơi vài ngày”.

Đợi đến khi Nguyễn Kiều Kiều phản ứng kịp,côđãđược Tô Tầm cõng tiến vào núi tuyết lần nữa.

Lần này hai người đều có chút thông thạo.

Tô Tầm tỏ ra rất thoải mái dẫn Nguyễn Kiều Kiều quen cửa quen nẻo tìm đến sơn động của mẹ Tô Tầm ở.

Sơn động vẫn đơn sơ như trước, sau khi Tô Tầm đặtcôxuống, bèn run cái đuôi tuyếtđira ngoài.

“anhđiđâu đấy?”

“Lấy ít đồ.”

Tô Tầmnóixong bènđira, mãi đến lúc màn đêm buông xuốnganhmới trở về.

Ngoài sơn động vẫn có vài con sói tuyết quanh quẩn, nhưng chúngkhônghề có sát ý. Chúng phe phẩy cái đuôi giống nhưđangbảo vệ vậy.

Tô Tầm khiêngmộtbọc lớn về. Nguyễn Kiều Kiều nhìn kỹ mới biết, ra làmộtít gỗ,mộtít lương thực và cuối cùng làmộtbộ da hồ ly hoàn chỉnh.

“Đây là cái gì?”

“Da hồ ly chocôđó.”

Nguyễn Kiều Kiều vuốt ve da hồ ly, nhớ ra Tô Tầm từngnóimuốn tặngcômộtbộ lông xù,thìraanhtặngthật.

Có điều đáng thương cho con hồ ly xui xẻo kia.

Đợi Nguyễn Kiều Kiều nướng con gà rừng Tô Tầm mang về xong,côpháthiệnanhcònđangbận.

anhđangđẽo gỗ,rõràng công cụanhmang vềkhôngđầy đủ lắm, có vài khúc gỗ rất thô to,anhbèn đổi sang móng vuốt đẽo nó.

khôngbiết vì sao Tô Tầm thế nàycôcảm thấy rất mới lạ.

Móng vuốt to khủng khiếp kia lại dùng để đẽo gỗ, quảthậtquá buồn cười.

“Đại nhân,anhlàm gì thế?”

“Giường.”

Tô Tầm lời ít mà ý nhiều, sau khi nuốt miếng thịt gà, móng vuốt to lại xuấthiệnbắt đầu gọt đẽo.

Nhìn mảnh vụn gỗ, Nguyễn Kiều Kiều cắn thịt gàmộtcái, xem ra, con đường nghề mộc của Tô Tầm nhiệm vụthìnặng mà đườngthìxa.

Trăng sáng sao thưa, Nguyễn Kiều Kiều và sói tuyết ngoài cửa động lập nên tình hữu nghị nồng hậu, dáng vẻ bọn chúng lăn mình trong quyết đángyêuhơi giống Cẩu Bất Lý ấy.

Cùng sói tuyết chơi mệt rồi, Nguyễn Kiều Kiều trở về sơn động.

Lúc này sơn động được Tô Tầm đẽo càng rộng rãi, ở chính giữa đặtmộtchiếc giường gỗ lớn,trêngiường còn trải bộ lông hồ ly dày kia. Lông dày, trông rất mềm mại.

Nguyễn Kiều Kiều thoángyêuthích chiếc giường lớn vừa đơn sơ vừa ấm áp này.

“Đại nhận,anhlợi hại quá.”

Tô Tầm sờ lỗ tai, bắt đầu thu dọn vụn gỗ trong sơn động, cònnóivới Nguyễn Kiều Kiều: “Tôi hơi đói rồi.”

Nguyễn Kiều Kiều bật cười, bộ dạng này củaanhhệt như Cẩu Bất Lý được khen ngợi bèn có chút kiêu ngạo, thựcsựgiống y đúc ấy chứ.

Trong sơn động hơi lạnh, có điều sau khi đốt lửa lên, nhào vào bộ lông hồ ly dàythìấm áp hơn nhiều.

Nguyễn Kiều Kiềumộtngày mệt nhọc, nằmtrênbộ lông hồ lycôchỉ muốn ngủmộtgiấc ngon lành. Tô Tầm run đuôi, nhìncômộtcái,khôngnóigì, chỉ nằm xuống bên cạnhcô.

Nguyễn Kiều Kiều híp mắt lại mở ra rồi híp lại, sau đó cứ liên tục vài lần như thếcômới chậm rãi mở miệng: “Bộ dạng này mới giống chạy trối chết.”

Tô Tầm bỗng nhiên sáp lại gần, tựa đầu lên bả vaicôlầm bầmmộttiếng, “Mệtthật.”

Nguyễn Kiều Kiều nghiêng đầu,khôngbiết lúc nào Tô Tầmđãngủ, ômmộtcánh taycôyên tĩnh ngủ say.

côthoáng nhìn cái tay kia củaanh, vì nhiều lần biến thành móng vuốt đẽo gỗ và vách tường, nên nhiều chỗ bị rách da.

Năng lực chữa thương củaanhrất mạnh, mắt thường nhưcôcũng có thể thấy những vết thương ấyđangkhép lại.

Năng lực chữa thương của người thú mạnh thế, chẳng giống loài người chút nào. Tuy nhiên, có phải vì vậy mà người thú thích đánh nhaukhông, bởi dù bị thương, vết thương cũng nhanh chóng khép lại.

Điểm này khác với loài người. Nghĩ như thế, quảthậtcó chút bất công đấy.

Nguyễn Kiều Kiều mơ hồ nghĩ tới rất nhiều thứ, cuối cùng,côôm tay Tô Tầm cũng nặng nề thiếpđi.

Khi tỉnh dậy, Nguyễn Kiều Kiều bị cơn đau ác liệt đánh thức.

cômở mắt ra, đối diện là đôi mắt đỏ tươi của Tô Tầm.

“Đại nhân...”

côkhẽ động, sắc mặt Tô Tầm dữ tợn hẳn, lại có chút mâu thuẫn, giống nhưanhđangrơi vàosựgiày vò của băng và lửa.

Có điều người bị giày vòkhôngchỉ có mìnhanh, đối với Nguyễn Kiều Kiều, điều quan trọng hơn là tại saocôđangngủ màkhôngbiết vì sao thành bị “ngủ” rồi.

Hiển nhiên Tô Tầm vẫn làmộtboy đơn thuần,anhđangngủ, có lẽ cơn động dục đến nên dựa theo bản năng làm.

Songanhkhôngbiết dịu dàng, nên việc này tuyệt đối là cực hình của Nguyễn Kiều Kiều.

Kiểu nàykhôngđược.

Mặc dù từ ngàyđitheo Tô Tầm,côđãchuẩn bị kỹ càng rồi, nhưng lần này vẫn vượt quá sức tưởng tượng củacô.

Đau quá.

cônhư con bướm bị đóngtrêntấm ván, vô lực đập cánh mà vẫn trốnkhôngthoát.

“Tô Tầm.”côvươn tay, nhưngkhôngđẩy Tô Tầm ra. Tiến sĩ Gấu từngnói, cắt đứt cơn động dục của giống đực, hậu quảsẽrất khó lường.

Nếuđãkhôngthể đẩy ra, còn chẳng bằng thiện chí dịu dàng dẫn dắt.

“Tô Tầm.”

Nghe đượcâmthanh dưới thân, con ngươi đỏ tươi của Tô Tầm thoáng qua màu cam.

“Tô Tầm.” Giọngnóiấy tiếp gọianhlần nữa,anhgiống như người hành tẩu trong sương mù chợt tìm được phương hướng.

anhmở mắt.

Bên dưới là gương mặt xinh đẹp kiều mị quen thuộc,cônhíu mày, sắc mặt tái nhợt.anhgiơ tay lên mới pháthiện, tay mìnhkhôngbiết từ lúc nàođãbiến thành móng vuốt.

Móng vuốt sắc bén tiến gần mặtcô,khôngcẩn thận vạch ramộtvệt máu.

anhthoáng ảo não, thu hồi móng hồi.

Loài người yếu đuốithật, đây là nhận thức trước đây củaanh. Songkhôngbiết vì sao, trước đâyanhyêuthích màu đỏ máu tanh,hiệntại lại cực ghét vệt máu xuấthiệnbất kỳtrêngương mặtcô.

Đúng là rất kỳ quái.

Người phụ nữ dưới thân vẫnđangnhíu mày, khiến lònganhcực khó chịu.

Có lẽanhhẳn nên vươn tay bóp cổ họngcô,anhkhôngthíchcôlộ ra bộ dạng như thế.

Tuy nhiên, móng vuốt vừa mới vươn ra,côchợt yếu đuối kêumộttiếng.

“Tô Tầm.”

Rất nhiều người kêu tênanh, nhưng đây là tên gọi mà thôi, được tạo ra từ hai kẻ ghét nhau lợi dụng nhau cuối cùng kết hợp lại.

anhkhôngthích cái tên này.

Chẳng qua người phụ nữ vừa gọianhnhư vậy, lần đầu tiên trong lònganhxuấthiệntâm tìnhkhôngrõ, giống như có vật gì đóđangtrướng phồng đập kịch liệt.

anhvươn tay biến trở lại cái tay, trấn áp trái tim đập loạn ấy.

Cuối cùng,anhnhìn gương mặt đau khổ dưới thân,anhkhẽ tiến lại gần hôn lên đôi mắt tràn ngập nước mắt củacô.

Tim đập nhanh hơn, mắt lại đỏ tươi, tay biến thành móng vuốt.

Cơn động dục củaanhđến rồi à.

Nỗi kích động vốn muốn xé tan mọi thứ, nhưng giờ khắc này lại biến mất.

Thân thểanhnóng hổi, cảm xúc dần dần bình tĩnh lại.

Tĩnh táo hôn mắtcô, tĩnh táo lau nước mắtcô.

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện
Phó Du
dtv-ebook.com

Chương 51: Gọi tôi lần nữa

Nguyễn Kiều Kiềukhôngtrông cậy Tô Tầmsẽdừng lại. Đừngnói“boy đơn thuần” nhưanh, cho dù là đàn ông bình thường ở thế giới ban đầu, đạnđãlên nòng, cũngkhôngthể dừng được.

Nguyễn Kiều Kiều từng vô số lần nghe đồng nghiệp mìnhnói, đàn ông đều quyết liệt và tùy tính, thích làm gìthìlàm, tùy ý động dục.

Song, Tô Tầm ngừng lại.

anhvuốt ve gương mặtcô, con ngươi đen kịt thoáng mê man, khác với mắtanh, bàn tayanhdịu dàng chạm vào khuôn mặt đầy nước mắt củacô, “Gọi tôimộtlần nữa.”

Gọianhđược sao?

“Tô... Tô Tầm.”

Nguyễn Kiều Kiều thăm dò kêumộttiếng,côkhôngôm hi vọng quá lớn, chỉ nghe theo Tô Tầm khẽ gọi.

Trong giây phút ấy, đôi mắt Tô Tầm sáng lấp lánh, sau đóanhtiến lại gần hôn khóe mắtcô.

Động tácanhcực kỳ dịu dàng, đôi tai lông xù đángyêurun lên, cái đuôi phía sau cũng vểnh lênthậtcao.

anhđangbày tỏanhvui vẻ.

Tô Tầm ngừng lại, Nguyễn Kiều Kiều cũng tốt hơn nhiều rồi. Dùcôđãsống tại 2 thế giới nhưng đều là lần đầu, thực tiễn và lý thuyết vẫn khác biệt.

Hơn nữa, Tô Tầm chưa tính là cao thủ.anhdừng lại như vậy, ngược lại chocôthời gian giảm xóc.

Trong suốt quá trình, Tô Tầm luôn hôn khóe mắtcô, dịu dàng vuốt ve mặtcô, đồng thời cái đuôi cũng dịu dàng cọ cọ thân thểcô.

Việc này căn bản là gian lận.

Nguyễn Kiều Kiều là thánh cuồng đuôi, vừa nhìn thấy cái đuôi lông xù, cả ngườicôđãmềm nhũn. Do đó đến cuối cùng, khi Tô Tầm chậm rãi thâm nhập vào, người động tình trái lại làcô.

Cả quá trìnhkhôngthể gọi là như cá gặp nước, Tô Tầmthậtsựkhôngchuyên.

Xem ra X văn của Cẩu Bất Lýkhôngmiêu tả đúng lắm. Nguyễn Kiều Kiều chỉ có thể dựa vào những X văn sâu trong ký ức và “phim mỹ” từng xem ân cần hướng dẫn Tô Tầm.

côgiống nhưmộtbà dì quái đản.

Chẳng qua còn tốt, Tô Tầm học rất mau.anhnhanh chóng phản công làm chủ, cũng biết làm sao đểcôvui sướng.

Sau cùng, Nguyễn Kiều Kiều ôm bờ vaianh, liếm mồ hôitrênngườianh.côđầm đìa mồ hôi ưỡn người, mắt híp lại thànhmộtđường. Toàn thân như được vớt từ trong nước ra, cả người mệt mỏi vô cùng, nhưng trong lòng hết sức thỏa mãn.

Có lẽcôcũng đến kỳ động dục nhỉ?

Đại khái ăn được ngon ngọt, cả đêm ấy, Tô Tầm làm ba lần. Đến lần cuối cùng, toàn thân Nguyễn Kiều Kiều đều đau nhức, cả người nhưkhôngphải củacôvậy.

côđẩy Tô Tầm còn định nhào tới, tựa vào ngựcanhyếu ớt cầu xin, “Đại nhân, tôi mệt lắm.”

“Mệt hử?”

Nhìn ra Tô Tầm vẫn quyến luyến, ăn chưađã, nhưng Nguyễn Kiều Kiều cũng nắm được mấu chốt củaanh. Tô Tầm điển hình là ăn mềmkhôngăn cứng, nếucômạnh mẽ đẩyanhra, có lẽanhcòn phát cáu hoặc cương quyết nhào tới.

Nhưng dịu dàng cầu xin, Tô Tầm có thểsẽsuy xét.

Quả nhiên, Tô Tầm nhượng bộ.anhvuốt ve thân thể ướt đẫm của Nguyễn Kiều Kiều, lưu luyến ôm vào lòng.

“Nghỉ ngơimộtchútđi.”

nóixong,anhnằm xuống bên cạnh, trong nháy mắt ngủ mất. Để lại Nguyễn Kiều Kiều ôm lông hồ ly mềm mại, hung hăng lườmanhmộtcái. Tên khốn kiếp này, lúc nãykhôngphải tràn đầy hăng hái sao? Sao đùng cái ngủ như chó thế?

Chẳng quanóithật, Nguyễn Kiều Kiều cũng mệt mỏi rồi, ôm lông hồ ly mềm mại,côhíp mắt cũng ngủ theo.

Trong băng tuyết ngập trời,côcàng ngủ càng lạnh, rốt cuộc nhịnkhôngđược dựa sát nơi ấm áp kia.

Lúc ngủ, Tô Tầm luôn cảm thấy bên cạnh có gì đó ngọ nguậy lại gần.anhnheo mắt nhìn sinh vật bên cạnh, hóa ra là Nguyễn Kiều Kiều ngủkhôngan phận.

Có người ngủ cùnganh, đây làmộttrải nghiệm rất kỳ lạ.

Song may mà, chưa tính là khó chịu lắm, còn hơi thoải mái.

Ngẫm nghĩ,anhđưa tay kéo Nguyễn Kiều Kiều vào lòng, thân thể mềm mại tràn ngập mùi hương nhàn nhạt,anhtỉ mỉ ngửi mới pháthiệnmùi hương này rất nhạt, nhưng chẳng hiểu saoanhrất thích.

Thích, từ ngữ này khá xa lạ vớianh.

Có điềuanhpháthiện,anhvốn cực ghét sinh vật xa lạ lại cảm thấykhôngtồi lắm.

anhômcôgáinhỏvào lòng, thấycôvô thức nắm đuôianh, đôi mắt đen nhánh củaanhtrở nên hơi bí hiểm.

“thậtsựthích đuôi đến thế à?”

Đêm nay Nguyễn Kiều Kiều ngủ vô cùng ngon. Chiếc giường mềm mại giống như đưacôtrở về chiếc giườngnhỏlúc trước vậy.

Mẹ luônnóixương cốt tốt, phải ngủ giường cứng chút, song Nguyễn Kiều Kiều mắc bệnh công chúa, thích giường mềm cơ.

cômở mắt ra, đập vào mắt làmộtmảng màu trắng.

côtrở về rồi?

Khẽ duỗi người,cômới pháthiệnmảng trắng ấy là cái đuôi to của Tô Tầm.anhnằm cạnhcô, toàn thân bao bọccô, cái đuôi che chắncôchặt chẽ.

Dưới ngườicôlót lông hồ ly dày, còn có đệm thịt người Tô Tầm, thảo nào thoải mái thế.

Khicôduỗi người, đúng lúc Tô Tầm cũng tỉnh giấc. Trông thấy Nguyễn Kiều Kiều, ánh mắtanhthoáng mờ mịt, songanhnhanh chóng khôi phục bình thường.

“Tôi đói rồi.”anhđãnóicâu đầu tiên sau khisựviệc xảy ra.

Chậc chậc, đúng là tên khốn kiếpkhôngân cần gì cả. Người bình thườngkhôngphải nênnói“Em ổn chứ?” “anhyêuem” sao?

Tấm thân này của Nguyễn Kiều Kiều cũng là dị năng trời cho, dù tối qua bị Tô Tầm lăn qua lăn lại như thế, thậm chícôcho rằng mình như bị xe nghiền ép, mấy ngàykhôngdậy nổi.

Nhưngsựthậtchứng minh, quả nhiêncôcómộtthân thể khỏe mạnh. Ngoại trừ châncôhơi mỏi nhừ,thìtất cả đều bình thường, thậm chí lúc nấu nước,côcòn trông thấy bóng mình trong nước.

Gương mặt ửng hồng, bộ dạng này hoàn toàn giống như được tưới tiêu tốt vậy.

Sắc mặt Tô Tầm càng tốt hơn, hôm nay dùng móng vuốt đẽo tường dường như càng ra sức hơn.

Chậc chậc.

Bọn họ còn là cặp đôi thực sắc[1] ấy.

[1]Thực sắc ý chỉ thực là chuyện ăn uống, sắc là chuyện nam nữ, vốn 2 chuyện này đều là bản tính của con người.

Có lẽ vẫnđangtrong giai đoạn động dục,hiệntại Tô Tầm còn ở hình dạng người thú, tròng mắtanhhơi đỏ, lúc đầu Nguyễn Kiều Kiều cho rằnganhlại muốn biến thân. Nhưng đợimộthồi,cômới pháthiệnanhchỉ đơn thuần hơi đỏ mà thôi.

Đợi sau khi ăn xong, sắc đỏ trong đôi mắt ấyđãrút lui, biến trở lại màu da camcôyêuthích.

Tô Tầm dường nhưkhônghài lòng sơn động lắm, có lẽ ghét bỏ nó quánhỏ.anhdùng móng vuốt bớimộtít đất, sau đó cảm thấy quá phiền phức nênanhgọi mấy con sói tuyết tới giúp đỡ.

Chẳng bao lâu sau, sơn động vốn nhonhỏđãđượcanhkhuếch trương thêm mấy lần.

khôngchỉ vậy,anhcòn tìm tảng đá làm băng ghế, ghế tựa. Giường trái lại chỉ làmmộtchiếc, cũng chẳng biết gỗ từ đâu ra.

Làm xong, Tô Tầm rất hài lòng, sau khiđivài vòng trong sơn động, mới nắm taycô, “Thíchkhông?”

Ở phương diện làm tổ của giống đực, trước giờ đều là điểm mạnh. Nghĩ kỹ lại, hình như đây là kỹ năng bọn họ tìm bạn đời.

Tô Tầm trước mắt như giống đực tỉ mỉ bày biện tổ, còncôthìtrở giống cáianhmuốn lấy lòng.

Dù rằng Nguyễn Kiều Kiềukhôngthích sơn động này lắm,côvẫn thích căn phòng rộng lớn hơn chứkhôngphải sơn động lạnh như băng. Song giống đựcđãlấy lòng, đặc biệt người này lại là Tô Tầm, Nguyễn Kiều Kiều bày tỏ phải khích lệ ba lần.

Cho nêncônhón chân lên, khẽ hôn khóe môi Tô Tầmmộtcái.

Nguyễn Kiều Kiều tỏ ý,côtuyệt đối chỉ muốn hôn Tô Tầm để thểhiệnsựyêuthích và cảm kích củacôthôi, có điều Tô Tầm vừa bịcôhôn, cả ngườiđãkích động.

anhbếcôlên, bèn lăn lên giường.

côcũng chưa kịp từ chối, quần áo bịanhthuần thục cởi. Lần này,anhquen thuộc rất nhiều, thậm chí còn tìm được điểm nhạy cảm củacô.

Cái tên này được lợi còn khoe mẽ, sau khi đâm vào chỗ ấyanhngừng lại, ánh mắt sáng như ngọc, làm bộ hỏicô, thoải máikhông?

Nguyễn Kiều Kiều: “...”

khôngthểkhôngnói, ở mặt này Tô Tầm quả là thiên tài, họcmộtbiết mười, sóng trướcđãbị sóng sau đẩy lên bờ cát rồi.

So với sức chịu đựng của Tô Tầm, thủ đoạn sáng tạo củaanhlàm tốt hơn. Xong chuyện,anhtựa vào vaicô, vẻ mặt thỏa mãn.

“Thoải máithật. Hóa ra làm chuyện này lại vui sướng đến thế.”

Nguyễn Kiều Kiều mệt mỏi đến mứckhôngnhấc nổi ngón tay, trước khicôchìm vào mộng đẹp, ý nghĩ duy nhất trong đầu là giai đoạn động dục của Tô Tầm còn bao lâu nữa mới kết thúc chứ.

Cứ tiếp tục như thế, sớm muộn gìcôcũng bị hư thận mà chết thôi.

Trong vòng mấy ngày ngắn ngủi, Nguyễn Kiều Kiềuđãbiết được lòng hiếu kỳ và thể lực mạnh mẽ của Tô Tầm. Chẳng qua sau khi trải quasựkháng nghị củacô, Tô Tầm cũngkhôngdành thời gian để lưu lạitrêngiường nữa.

anhdẫn Nguyễn Kiều Kiều ra ngoài tản bộ.

So với việc nắm tay,anhcàng thích cõngcôhơn.

Dường như việc biến thànhmộtdã thú, rong ruổi trong ngọn núi này cũng khiếnanhhài lòng.

Buổi chiều, tuyết đọng bắt đầu tan.

Nguyễn Kiều Kiều cưỡitrênngười Tô Tầm, bộ lông xù củaanhlàmcôvô cùng ấm áp,côtúm sợi lông mềm mại củaanh, híp mắt hỏi: “Đại nhân, chúng ta địnhđiđâu?”

“Tí nữa emsẽbiết.”

côthựcsựkhôngmuốnđingắm đóa hoa màu trắng khắp hang núi này. Nhất là xương trắng chằng chịt bên dưới kia, ngẫm lạithìvô cùng đáng sợ.

Tô Tầmđirất chậm, bởi quá nhanhsẽlàm rơi Nguyễn Kiều Kiều.anhvẫn duy trì bước tiến chậm rãi,đilên núi.

côcũngkhôngbiết hai ngườiđiđược bao lâu, chỉ biết mặt trời lặn rất lâu rồi, màn đêm bắt đầu buông xuống.

Tuy nhiên Tô Tầm là vua ở đây, dù xung quanh thỉnh thoảng có sói tuyếtđiqua, nhưng trông thấyanhđều bày tư thế thần phục.

Chỗ này là thế giới băng tuyết hoàn toàn tách biệt với thế gian, song vì có Tô Tầm, vậy màkhôngcòn chút giá rét.

Rốt cuộc bọn họđãtới.

Tô Tầm đểcôxuống, nhìn núi lớn nơi xa.

Nguyễn Kiều Kiều khẽ dụi mắt, bọn họ tới đỉnh núi tuyết rồi.anhđãđicả đêm, lúc này trời bắt đầu tờ mờ sáng,mộttia nắng bắt đầu le lói ở đường chân trời.

Toàn bộ thế giới đều xuấthiệntrước mặtcô.

Núi non liền nhau bất tận trong biển mây tràn lan nơi xa, ánh nắng chiếu sáng khắp nơi, toàn bộ thế giới đều rơi vàomộtmảng biển ánh sáng.

Khi Nguyễn Kiều Kiều thán phục trước cảnh đẹp, giọng Tô Tầm từ phía sau truyền tới.

“Thíchkhông?”

Nếu đây là món quà,thìcôthậtsựrất thích. Nguyễn Kiều Kiều thoáng cảm động.

Lúccôđangđịnh bày tỏsựyêuthích của mình dành cho mặt trời mọc xinh đẹp, chỉ nghe Tô Tầm dương dương đắc ý ở sau lưngnói: “Nếu em thích, tôisẽcướp toàn bộ núi non này về.”

“...”

Đợiđã, tại sao bọn họ chưa bao giờ cùng tần số não nhỉ?

côthích mặt trời mọc xinh đẹp,anhlại thích mở rộng địa bàn.

“khôngthích hử? Hay em thích chỗ xa hơn?” Hai tay Tô Tầm nắm bả vaicô, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện
Phó Du
dtv-ebook.com

Chương 52: Triền miên trong sơn động

Ngày ấy,trênđỉnh núi tuyết, Nguyễn Kiều Kiều và Tô Tầm ra về chẳng vui. Thực ra cũngkhôngtính làkhôngvui,côvẫn rất vui ấy chứ, chẳng qua Tô Tầmkhôngvui lắm.

Có trời mới biếtanhrõlàđãbị Cẩu Bất Lý dạy hư. Phụ nữ mà, mặc kệ ở thế giới nào đều là sinh vật khó nắm bắt.

Muốn thực thi từng bướcmột, việc nàykhôngcó khả năng!

Chẳng hạn như Tô Tầm, vốn dĩanhdựa theo sách mờicôxem mặt trời mọc. Đáng tiếc,anhcăn bảnkhôngbiết phong cảnh xinh đẹp có sức hút với Nguyễn Kiều Kiều.

sựchú ý củaanhtoàn bộ tập trung vào việc chinh phục thế giới. Thậm chí,anhquên mất phụ nữ xem mặt trời mọc là nhìn vào phần lãng mạn, chứkhôngphải xem dã tâm củaanh.

Đúng, Tô Tầm vốnkhôngbuông tha dã tâm của mình, ánh mắtanhtừ đầu đến cuối đều nhắm vào thành phố loài người kia.

Nguyễn Kiều Kiều lạikhôngcó dã tâm lắm, ngoại trừ sống ra,côcòn muốn sốngmộtcách vui vẻ.

Chọn con đường của Tô Tầm hẳn là rất mệt mỏi, màcôcũng thấy mệt mỏi thayanh.

Chẳng qua, đó là lựa chọn củaanh, đối với Nguyễn Kiều Kiều làmộtcam kết hữu hiệu.

Ngày nào đó,anhgặp nguy hiểm, vậycôsẽở lại nhặt xác choanh.

Đường xuống núikhôngdễđilắm. Tuyết rất dày, vừa đạp căn bản chẳng biết chỗ nào là ổ gà hay cái hố.

Tô Tầm vẫn im lặng theo phía saucô,anhcònđangtức giận, cố tìnhkhôngđể ý tớicô. Cái tên người thú này chả học hỏi được cái gì tốt,đitheo loài người lâu vậy, lại học được cái tính vòng vo lắt léo.

anhđangđợi Nguyễn Kiều Kiều xin lỗi trước.

Có điều Nguyễn Kiều Kiều... hoàn toànkhôngsuy nghĩ nhiều thế. Trái tim thiếu nam tinh tế củaanh,côđâu có băn khoăn tới.

hiệntại suy nghĩ trong đầucôlàmộtchuyện khác. Đây làmộtthế giớikhôngcó áo mưa, xin hỏi,côcó thể mang thaikhông?mộtđêm điên cuồng mà!

Tuy nhiên, hẳnsẽkhôngcó nhỉ?côđãtới nơi này ba năm nhưng vẫn chưa có kinh nguyệt đó, giờ kinh nguyệt chỉ là hồi ức xa xăm vớicôthôi.

Ồ, thế giớikhôngcó đau bụng kinh, cảm giác này rất tuyệt.

Khi Nguyễn Kiều Kiều suy nghĩ lại bị ngã lăn cù, Tô Tầm ở phía sau bắt đượccô.

anhđen mặt,đira trước, sau đó cúi người ý bảo Nguyễn Kiều Kiều leo lên.

Nguyễn Kiều Kiềukhônghề khách sáo, tay dài chân dài leo lên lưng Tô Tầm.

“Cảm ơn đại nhân.”

“Hừ.” Người nào đó bày dáng vẻ ‘đừng chọc tôi, tôi còn tức giận đấy’.

Lúc này, Nguyễn Kiều Kiều chợt nghĩ ngợi.

Nghẹnnói, hôn tôi.

Do đó,côthựcsựkhôngnóigì thêm nâng đầu Tô Tầm, hung hăng bẹpmộtcái.

Bước chân bỗng lảo đảo,côsuýt bị ném ra ngoài rồi.

“Em làm gì vậy?”

Lần này Tô Tầm xoay đầu, tức muốn nổ phổi.

Nguyễn Kiều Kiều chống đỡ người, “Có làm gì đâu.” Sau đócônghiêng đầu, thoáng nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của Tô Tầm, trong chớp mắtcôđãhiểu.

“Hayanhthích chính diện?”

Bẹpmộtcái,côlại hung hăng hôn lên mặt Tô Tầm. Boy đơn thuần hoàn toàn ngây ngẩn cả người.

Ơ ——

Đàn ông của thế giới này cũng đơn thuần quáđi. Lúc nãycôcònnóianhhọc hư loài người, hóa ra chỉ là bề ngoài.

Chẳng qua, dường như có vẻ rất dễ nắm bắt. Bởi sau hai nụ hôn ấy, tâm tình Tô Tầm quảthậttốt hẳn lên. Dọc đườnganhchạy như bay mang Nguyễn Kiều Kiều về động.

Nguyễn Kiều Kiều còn chưa chạm đất,đãbịanhkéo lên giường.

“Đợi tí...”

“khôngđợi.”

“Tôi còn muốnnói!” Nguyễn Kiều Kiều đẩy Tô Tầm.

Tô Tầm nhào tới trước, “Lên giườngnói.”

“khôngkhôngkhông...” Nguyễn Kiều Kiều đẩy Tô Tầm lần nữa, “khôngthể cứ như thế hoài, coi chừng miệt mài quá độ.”

“Đó là cái gì?”

Boy đơn thuần kéo tay Nguyễn Kiều Kiều, ánh mắt lấp lánh, “khôngphải em cũng thích sao? Nếu chúng ta đều thích,thìcùng làmđi.”

nóinăng nhưđangmờicôchơi 3P vậy.

Chẳng qua, Nguyễn Kiều Kiều bày tỏ bản thân quảthậtbị thuyết phục.

Hình nhưcôcũng đến kỳ động dục rồi. Bị Tô Tầm ầm ĩ thế,côlại cảm thấy cuộc sống lăn lộntrêngiường cũng rất tuyệt.

Ôm đầu Tô Tầm,cômơ màng nghĩ, may màcôkhôngcó kinh nguyệt. Dựa theo nhiều lần hành động của Tô Tầm, nếu là bình thường, chỉ esẽcho Cẩu Bất Lý thêm em trai hoặc emgáimất.

Chờ chút, loài người và bán thú, thựcsựcó thể kết hợp ư?

“Hừ hừ...”

Có lẽ bất mãn việccômất tập trung, Tô Tầm nắm bầu ngựccôhung hăng bópmộtcái, đôi mắt da cam chợt lóe lên sắc đỏ.

Đúng rồi, đúng rồi, cái tên nàykhôngthể chịu được thời điểm then chốtcôthất thần.

Ưm ——

Nhắm mắt lại, Nguyễn Kiều Kiều chủ động quấn lấy cổ Tô Tầm, dâng môi mình lên.

Chó ngoan, tôi thíchanhngoan như vậy nha.

Ánh mặt trời giữa trưathậtdịu dàng. Tô Tầm vừa mở cửa động, dường như có ánh nắng rọi vào, nhất thời bên trong hang động trở nên vô cùng ấm áp.

Nguyễn Kiều Kiều nghịch cái đuôi to của Tô Tầm, lười biếng nằmtrênlông hồ ly. Tô Tầm vuốt mái tóc dài củacô, khẽ xoắn rồi buông.

“Tóc em mềmthật.”

“Cảm ơn, lônganhcũng rất mềm.”

“...” Đợiđã, đây là đối thoại quái quỷ gì thế?

“Đúng rồi.” Nguyễn Kiều Kiều chống nửa người dậy, “”Đúng rồi đại nhân, chúng ta ra ngoài mấy ngày rồi? Chỗ Tô Minhkhôngcó chuyện gì chứ?”

Nhắc tới Tô Minh, Tô Tầmkhônghứng thú lắm buông sợi tóc mềm mại củacô, “Kệhắn.”

“...” Tùy hứng vậy sao?

Nghĩ lại, cơn động dục củaanhsắp qua rồi, nhưng nhìnsựnhiệt tìnhtrêngiường củaanh, dường như hoàn toànkhônghề có thời gian biến mất ấy.

“Khi nào chúng ta về ạ?”

Tô Tầm sờ cằmcô, có vẻ nhưanhrất thích động tác này, ngoại trừ vuốt tóccô, còn thích sờ cằm, giống hệtđangtrêumộtcon mèo.

Đáng tiếc,côkhôngphải người mèo thựcsự.

“Em muốn về?”

Nguyễn Kiều Kiều thoáng do dự, sau đó gật đầu: “Tôi hơi nhớ Cẩu Bất Lý.”

“Hừ.” Tô Tầm buông cằmcô, quay đầuđi.

Quả đầu đen kịt nhưđangviết mấy chữ to.

Tôiđangtức giận!

Tôiđangtức giận!

Tôiđangtức giận!

Phụt ——

Nguyễn Kiều Kiều bật cười trước suy nghĩ của mình, có điều kệanhchứ, cứ đểanhtức giậnđi. Gần đâyanhtức giận mãicôquen rồi,anhkhôngtức giậncômớikhôngquen í.

Theo ánh mặt trời ấm áp, việc trở vềđãvô vọng, Nguyễn Kiều Kiều bèn chuẩn bị làmmộtgiấc nghỉ trưa.

Ngay khicôthiêm thiếp sắp ngủ, chợt nghemộttiếng ho khan bên ngoài. Vì lúc này ở đây rất yên tĩnh, nên tiếng ho khan này đặc biệtrõràng.

“Ai?”

Nguyễn Kiều Kiều ngẩng đầu, lại pháthiệnTô Tầm ngồi bật dậy, nghênh ngang chắn phía trướccô.

Làm gì đấy,cômặc quần áo rồi.

Nguyễn Kiều Kiều ló đầu ra, trước cửa, Mạc Phi nhìn hai người, cười hì hì phất phất tay, “Nè nè,đãlâukhônggặp. Tuần trăng mật của hai người thế nào?”

Tuần trăng mật? Chẳng lẽ, Cẩu Bất Lý cũng cho Mạc Phi xem sáchkhôngnên xem?

“Cậu tới làm gì?”

Tô Tầm rất khó chịu, thời gian nghỉ ngơianhkhôngthích người khác tới quấy rầy. Nhất là lúc nàyanhcòn chưa mặc quần.

Tô Tầmmộtbên thong dong mặc quần,mộtbên cảnh giác Mạc Phiđangdùng ánh mắt làmanhkhó chịu nhìn Nguyễn Kiều Kiều.

Hừ, càng khó chịu hơn.

“Tôi đến thăm cậu, em họ thân thương, Tô đại nhânyêudấu. Cậu biếtkhông, ai cũngnóicậu và giặc cỏ núi tuyết cấu kết với nhau còn giết thành chủ thành Lạc Hoa, giờ vội vàng muốn bắt cậu trở về thành phố loài người xử tử hình kìa.”

“anhtới chỉ đểnóimấy lời này?”

Tô Tầm mặc quần xong, thuận tiện khoát lông hồ ly dày lên người Nguyễn Kiều Kiều, “nóixong rồithìanhcó thể cút.”

“Ấy ấy ấy, đừng tuyệt tình thế. Tôi vất vả lắm mới tớimộtchuyến. Dù sao tôi và người đẹp mèo đây lâu rồikhôngôn chuyện cũ, để bọn tôi tâmsựđã... Chậc chậc chậc... Mấy ngày nay hai người sống như thế nào vậy, bầukhôngkhí giữa hai người... Chậc chậc chậc... Tôinóinè em họyêudấu, lẽ nào cậu vẫn là lần đầu tiên... mùi nồng nặc quá... chậc chậc chậc...”

“Cút...”

Mạc Phi còn chưanóihết,mộtquả cầu tuyếtđãhung hăng đập tới.

“Này,đãnóikhôngđánh mặt mà.”

Sau khi haianhem ra ngoài ẩu đảmộtphen, rốt cuộc mới lưu luyến trở về.

Mặt mũi Mạc Phi bầm dập, có lẽ hai người vừa giao lưu xong.

“Hi, người đẹp. Đại nhân củacôlà thứ gì ấy,đãnóikhôngđánh mặt, lẽ nàođangganh tỵ với khuôn mặt đẹp trai của tôi.”

Mạc Phinóixong, còn nở nụ cười bất cần đời như ngày thường.

Nhưngrõràng, Nguyễn Kiều Kiều thấy được nétcôđơn chợt lóe lên. Bỗng nhiên,côcó chútkhôngđành lòng.

“Được rồi, hai người ở chỗ này chơi mãi. Tô Minh biết chuyện núi tuyết rồi, chỉ sợ lần nàyhắnsẽkhôngtừ bỏ ý đồ.”

Tô Tầm nhìn móng vuốt, “Tôiđãsớm muốnnóichuyện vớihắn.”

Tô Tầmnóixong, móng vuốt nhanh chóng biến thành tay. Giọngnóilạnh như băng, ánh mắt cũng trở nên hung ác, nham hiểm.

“Ừ, được. Đám Chuột Đệđangchờ bên ngoài. Tiến sĩ Gấunóikỳ động dục củaanhsắp kết thúc.đithôi.”

Phải rờiđirồi, Nguyễn Kiều Kiều thựcsựhơi luyến tiếc. Dù sao cuộc sống tốt đẹp ngày ngày hết ăn lại uống kiểu này,khôngphải luôn luôn có.

Tuy sơn động đơn sơ, nhưng toàn do Tô Tầm tự mình ra tay chế tạo, đừngnóilàanh, ngay cả Nguyễn Kiều Kiều cũng rấtkhôngnỡ.

Lúccôđi, có mang theo bộ lông hồ ly dày kia. Mạc Phi theo sau, nhìn lông hồ ly, nhất thời sắc mặt đặc sắc hẳn.

“Tên khốn kiếp Tô Tầm, cậu dám trộm di cốt của tổ tiên tôi.”

“Thếthìsao, tôikhôngchỉ lấy ra, còn lăn lộn đủ kiểutrênđó...”

Mặt Mạc Phi thoắt đỏ thoắt trắng, “Khốn nạn! Đồkhôngbằng cầm thú! Có điều...”hắnnhanh chóng thay đổi sắc mặt, “Tôi thích cậu rồi. Nào, cho tôi sờ cái xem. Lúc ở nhà, mẹ tôi coi như bảo bối, chưa bao giờ cho tôi chạm vào.”

“Cút sangmộtbên!”

Tô Tầmđiđằng trước, Mạc Phi theo sau cãi nhau ầm ĩ. Dọc đường hai ngườiđiqua, bắn lên vô số hoa tuyết. Nguyễn Kiều Kiềuđitheo phía sau,côxoay đầu lại thoáng nhìn ngọn núi tuyết.

trênđỉnh núi mơ hồ có sói tuyết xuấthiện. Sắc trờiđãtối, rốt cuộc chúng ra ngoài rồi, chúng nhìn theo bọn họ rờiđi, bản thânthìvĩnh viễn bị gông cùm xiềng xích ở chỗ này.

Mãi mãikhôngcó ngày yên tĩnh.

Trong tuyết, ba ngườiđicực nhanh. Rất nhanh bọn họ ra khỏi núi tuyết rồi, ngay cửa Chuột Đệ và tiến sĩ Gấuđãchờ ở đấy.

Nhìn thấy Tô Tầm, tiến sĩ Gấu bước lên đầu tiên nghênh đón.

“Đại nhân, chúc mừng cậu.”

Chuột Đệ cũng cười hì hì xúm lại, “Đại nhân, cuối cùnganhthành công rồi.”

Chỉ có Tiểu Manh vỗ vai Nguyễn Kiều Kiều, ánh mắt mang theo thương hại.

Đợiđã, rốt cuộc bọn họ nghĩ sao thế, tại sao lần đầu tiên của Tô Tầm được nhiều người quan tâm vậy. Điều này làm Nguyễn Kiều Kiều có cảm giác bị lột tầng datrênngười.

Song chính lúc này, cổ tay chợt thít chặt, Tô Tầmđãnắm taycô.

“đi, chúng ta trở lại.”

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện
Phó Du
dtv-ebook.com

Chương 53: Bánh bao Cẩu Bất Lý

Dọc đườngđi, Nguyễn Kiều Kiều đều nghĩ tớimộtchuyện. Tô Tầm cứ nghênh ngang như vậy trở về? Tốt xấu gì cũng khiêm tốn chút chứ!

Lần này, Tô Tầm vuốt đầucô, nhìncônhư con ngốc.

“Khiêm tốn có thể giải quyết được vấn đề? Em xem Tô Minh là tên ngốc à?”anhkhôngxem Tô Minh là tên ngốc, nhưng quảthậtcoi thường trí thông minh củacô.

“...”

Hình như đúngthật, nếu Tô Minh muốn bắt Tô Tầm, cho dù Tô Tầm có khiêm tốnđinữa cũng hết cách. Mấy ngày nay chậm chạpkhôngtới cửa, ngoại trừ ngọn núi tuyết - tấm bình phong thiên nhiên khủng này ra,sẽkhôngcó lý do nào khác.

Do đó, bọn họ vừa mới trở về, người của Tô Minhđãngăn ngay cửa.

“Em trai thânyêu, cậu có quyền giữ im lặng, nhưng cậu phảiđitheo tôi.”

Tô Minh mặc đồng phục hiến binh, bộ dạng như đại nghĩa diệt thân.

Khoảnh khắc trông thấy Tô Minh, Nguyễn Kiều Kiều cũng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu., taycôlén lút nắm dao phay.

Cổ tay chợt thít chặt, Tô Tầm giữcôlại.

“Lui ra sau.”

“...???”khôngphải nên đẩycôra ngoài làm lá chắn hả? Tô Tầm đổi tínhthậtrồi.

“đithôi.”

anhlẫm liệt tới trước mặt Tô Minh, đội trưởng đội hiến binh làmộttênkhôngcó năng lực quan sát tình hình,đangchuẩn bị tới còng Tô Tầm lại.

Chẳng qua tayhắnta còn chưa chạm được Tô Tầm,đãbịanhném thẳng ra ngoài đụng vào tảng đá hộc máu.

Những người khác thấy thế, thoáng do dự có nên bước lênkhôngthìlúc này, Tô Minh rốt cuộc phất tay.

“Cậu ấy là em tôi, nể mặt tôiđi.”

“...”

Đệt, thời điểm con chốt thí kia tới còng Tô Tầm, saohắnkhôngnóisớm chút.

Nguyễn Kiều Kiều khịt mũi coi thường!

Tô Tầmđitheo Tô Minh, Nguyễn Kiều Kiều nhìn bóng lưnganh, chẳng hiểu saocôcảm thấy người chịu thiệtkhôngphải là Tô Tầm.

Trong lúcđangnghĩ đếnmộtsố chuyện ngổn ngang, thình lình Cẩu Bất Lý từ phía sau nhảy ra, chui vào lòngcô, “Mẹ... hai người bỏ trốn cũngkhôngdẫn theo con...”

“Bỏ trốn?” Khóe mắt Nguyễn Kiều Kiều khẽ giật giật, “Ainói?”

Cẩu Bất Lý nhìn tiến sĩ Gấu, tiến sĩ Gấu nhìn trời, ra vẻ vô tội, “Cái đó, tôi cũng đâu cónóibỏ trốn... là tự ước hẹn kết đôi được chưa! Hơn nữa, ngày tháng lãng mạn vậy, tại sao phải mang theo kỳ đà như cậu chứ?”

“Mẹ, ông tanóicon là kỳ đà. Ừm... cái gì là kỳ đà ạ?”

“... Kệ ông tađi. Mẹ làm bánh bao cho Cẩu Bất Lý ăn.”

Mạc Phi sai người len lén đưamộttúi bột mì tới, đó là vật thiếu thốn ở chỗ này. Đúng lúc, Cẩu Bất Lý? Bánh bao?

Bánh bao ‘Cẩu Bất Lý’[1]? Tuyệt.đãgợi lên nỗi nhớ nhà da diết củacô.

[1]Bánh bao Cẩu Bất Lý (Gou Bu Li) dịch ra tiếng Việt có nghĩa "chó cũngkhôngthèm ăn" làmộttrong những đặc sản ở thành phố Thiên Tân, Trung Quốc, ra đời cách đây hơn 150 năm. Bấy giờ,mộtchàng trai tên Cẩu Tử đến Thiên Tân học nấu ăn và được nhà họ Lưu truyền dạy nghề làm bánh bao. Với bản tính nhanh nhẹn, ham học hỏi nên tay nghề của Cẩu Tử ngàymộthoàn thiện.khônglâu sau, Cẩu Tử mởmộtquán bánh baonhỏlấy tên là Đức Tụ. Tiếng lành đồn xa, tiệm bánh của Cẩu Tử ngày càng đông khách. Cẩu Tử bận làm bánh đến nỗi khách hỏi chuyện cũngkhôngthèm trả lời. Do đó, mọi người thường trêuanhlà "Cẩu Tử mải bán bánh bao, chẳng thèm quan tâm đến khách hàng". Lâu dần, người ta quen miệng gọi tắt thành Cẩu Bất Lý (chó cũngkhôngthèm)

Chờ chút, có người hỏi tại saocôkhônglo lắng cho Tô Tầm? Ngườiyêubị bắtđirồi, chẳng phảicônên khóc long trời lỡ đất? Tại sao còn hăng hái hấp bánh bao chứ?

Đối với vấn đề này, Nguyễn Kiều Kiều cười rất xảo quyệt, “Bởi, còn chưa biết ai mới là kẻ chịu thiệt đấy.”

Tô Tầm giờ chỉ là kẻ bị tình nghi, nên Tô Minhkhôngcó lý do nhốtanhvào nhà tù.

Sau khi vào phòng, Tô Minh cho tất cả thủ vệ lui xuống, quan sát Tô Tầm từtrênxuống dưới.

“đãlâukhônggặp, em trai tốt của tôi hơi khác hẳn rồi.”

Tô Tầmkhônghề khách khí ngông nghênh ngồi xuống ghế, tay còn bưng tách trà lên nhấpmộtngụm. Ừm, trà hơi nhạt,khôngbằng lá cây Nguyễn Kiều Kiều pha.

“Chỉ là, bộ dạng đáng ghét này vẫn giống trước đây.” Tô Minhđangcười, nhưngâmthanh trong miệng lại càng lạnh lẽo.

“Như nhau thôi.” Tô Tầm đặt chén trà xuống, thản nhiên nhìn Tô Minh.

“anhcó gì cứnóiđi. Đêm đó,anhbiết tôi ở ngoài cửa sổ.”

Tô Minh cười, “Tôi biết mà, thở hổn hển tới thế, sao? Cảm giác ănkhôngđược,khôngdễ chịu nhỉ?”

Tô Tầm cũng cười, lần này làthậtlòngthậtdạ cười, “Ainóitôi ănkhôngđược.”

Nụ cười của Tô Minh ngừng lại,hắnnhìn Tô Tầmmộtcách cổ quái, “Cậu... cậu trị được?”

“Haha...”

“Cũng tốt.” Tô Minh gõ bàn, “Mặc kệ tối đó xảy ra chuyện gì, giờ cậu là kẻ bị tình nghi rồi. Hơn nữakhônglàm tròn trách nhiệm ở thành phố Lạc Hoa, cậu nên cómộthai nămkhôngđược tự do.”

“Nếuanhtới tìm tôi chỉ đểnóimấy lời này,thìkhôngcần thiết.”

“Tôi sớm biết cậusẽnhư vậy mà.” Tô Minh thoáng nhìn Tô Tầm, “Tôi cũngkhôngmuốn vòng vo với cậu. Chỉ cần cậunóira con đường vào núi tuyết, tất cả đều dễnóichuyện. Thậm chí, thứ cậu muốn, tôi đều có thể làm hết sức thỏa mãn cậu...”

“anhbiết tôi muốn gì?”

Tô Minh nghe thế, cười đắc ý, “sựcông nhận của nhà họ Tô, chắc là ước mong cậu muốn nhất đời này?”

Tô Tầm vẫn cười “Haha”.

Nhà họ Tô công nhậnanh? Tại saoanhphải cầnmộtgia tộc ích kỷ giả dối công nhận chứ?

Tức cười.

Thấy Tô Tầmkhônghề bị lay động, Tô Minh đứng dậy, “Lẽ nào, cậu muốn cả đời làm tạp chủng.”

Tô Tầm vẫnkhôngnóilời nào. Tạp chủng haykhôngphải tạp chủngthìsao? Dù gì coi như được nhà họ Tô công nhậnđi, vậy có thể thay đổi cái gì? Dòng máu chảy trong ngườianhlà hỗn huyết.

Đây làsựthậtcả đờikhôngthể thay đổi.

“Lẽ nào, cậukhôngsợ thân phận bán thú của cậu bại lộ. Cậu phải biết rằng, người bán thú ở thế giới nàykhôngcó bất kỳ bên nào chứa chấp hết.” Cuối cùng, Tô Minh lạnh lẽo uy hiếp.

“Cho nên, cân nhắc hợp tác với tôikhông?”

Rốt cuộc Tô Tầm quay đầu lại, “anhmuốn gì?”

Tô Minh mặt mày rạng rỡ, như hồ ly trộm được gà.

“Khoáng thạch núi tuyết, chúng ta mỗi người phân nửa. Điều kiện này tuyệt đốikhôngngặt nghèo, cậu có khoáng thạch, tôi có kỹ thuật tinh luyện khoáng thạch. Chúng ta hợp tác, quảthậtkhôngcó chỗ xấu. Hơn nữa, đôi bên thiếumộtthứ cũngkhôngđược.”

Tô Minh càng nghĩ càng đắc ý, theo thái tử thượng vị, Tô gia bọn họ càng ngày càng chật vật ở thành phố loài người.

Mặc dùhắntặng người phụ nữhắnyêuthương cho thái tử, nhưng hiệu quả vẫn rất thấp. Thái tửkhôngphải loại người vì nữ sắc mà buông tha dã tâm.

Do đó, nắm giữ khoáng thạch mới là vương đạo, càng là cơ hội tốt nhất để gia tộc quật khởi.

hắntuyệt đốisẽkhôngđể Tô gia điêu tàn trong tayhắn.

Tô Tầm chợt mở miệng, cắt đứt ảo tưởng tốt đẹp của Tô Minh.

“Tôi từ chối.”

Câu trả lời này dường như Tô Minhkhôngchút bất ngờ, “Cậu cho rằng cậu có tư cách?”

“anhcó thể thử.”

Tô Tầm ngápmộtcái, “Nếukhôngcó chuyện gì, tôi muốn nghỉ ngơi.”

“Được.” Tô Minh cũngkhôngmiễn cưỡng, đặt tách trà xuống, “Tôi chờ cậu đổi ý.”

“khôngtiễn.”

Lúc Tô Minh rờiđilòng mang chí lớn, cũng chẳng biếthắnlấy đâu ra tự tin. Tô Tầm miễn cưỡng tựa vào ghế, uống ngụm trà lạnh lẽo.

khôngbiết tại sao,anhrất đói, muốn ăn chút gì đó ấm áp.

đangnghĩ ngợi,trênnóc nhà truyền đến dị động.anhhíp mắt, ngẩng đầu.mộtđôi mắt lấp lánh xuấthiệntrênnóc nhà.

“Này, đại nhân, chúng tôi tới rồi.”

Lạinóibên kia, Nguyễn Kiều Kiều hấp mấy lồng bánh bao lớn, cuối cùng mới pháthiệntên ăn nhiều Tô Tầmkhôngở nhà.

Mặc dù biết Tô Tầmsẽkhôngchịu thiệt, song nhiều bánh bao nhiều vậykhôngai ăn hết, hình như cũng lãng phí.

Cho nên, Nguyễn Kiều Kiều gọi Cẩu Bất Lý, bắt đầu chuyến ‘thăm tù’ củacô.

Nhưcôsuy nghĩ, căn bảnkhôngcó người giam giữ Tô Tầm. Do đócôvà Cẩu Bất Lý có thể thoải mái tránh được những hiến binh kia.

Tuy nhiên, Tô Minh liên tục ở trong phòng, ước chừng bánh bao trong giỏ cũng có chút nguội lạnh.

Cẩu Bất Lý ở bên cạnh gàomộttiếng, Nguyễn Kiều Kiều xoay người,mộtcon chó to oai phong lẫm liệtđãđứng cạnhcô.

“Cẩu Bất Lý, con lại biến hình?”

Cẩu Bất Lý ngậmcôđểtrênlưng,nhẹnhàng nhảy lên nóc nhà. Hai người mượn ánh trăng lắng nghe chuyện riêng của hai người trong phòng, nhất thờicôvô cùng cảm thán.

Nghĩ sao mà tên Tô Minh kia ngạo mạn quá,hắnhoàn toàn ko nắm được nhược điểm của Tô Tầm mà còn muốn làm cuộc giao dịch.

khôngchọc trúng nhược điểm trong lònganh,thìsaoanhcó thể đồng ý.

mộtlồng bánh bao vào bụng, Tô Tầm lười biếng tựa vào người Nguyễn Kiều Kiều. Cẩu Bất Lý ở bên cạnh lầm bầm hai tiếng, bày tỏsựbất mãn của mình.

Tô Tầm lấy móng vuốt ra, cất cao giọng, “Hửm?”

“Ô hú...”khôngđược bắt nạt chó như thế.

Thấy Tô Tầm lại bắt đầu hả hê, Nguyễn Kiều Kiều thựcsựvội muốn chết.

“Đại nhân, kỳ động dục củaanhđãtrôi qua,anhcòn lấy móng vuốt ra làm gì? Mau thu lạiđi, Tô Minh tớithìsao?”

“Tớithìtới chứ.” Tô Tầm có vẻkhôngquan tâm, “hắnmuốn tận mắt chứng kiến vậy,thìchohắncơ hội có đượckhông?”

Được cái đầuanh!

“Ý tôi là đụng độ rồi Cẩu Bất Lý tính sao?”

Tô Tầm thu hồi móng vuốt, sắc mặt hết sức khó coi, “Em chỉ nhớ mỗi con chó ngu ngốc này.”

“Con chó ngu ngốc này cũng là con traianhnha.”

“...”

Nguyễn Kiều Kiều lườm Tô Tầmmộtcái, “Còn nữa, đại nhân, lúc nãy Tô Minhnóihắnnắm được kỹ thuật tinh luyện khoáng thạch, có phải rất lợi hạikhông?”

“Ừm hử.”

Tô Tầm híp mắt, tựa vào Nguyễn Kiều Kiều rất thoải mái, cả người đều mềm mại.

“Thế tại saokhônghợp tác...”

“Tôi muốn kỹ thuật, cũng muốn núi tuyết.” Tô Tầm bày tỏ lòng tham.

Nguyễn Kiều Kiều nhớ nữ chính trong nguyên tác nắm đượcmộtkỹ thuật chủ chốt, nên mới có thể liên tiếp thăng cấp đánh quái, sở hữu mỹ nam giang sơn.

nóicách khác Liễu Như Yên có kỹ thuật này.

“Đại nhân, ýanhlàanhđãtìm Liễu Như Yên nắm giữ kỹ thuật này?”

Nghe vậy, đôi mắt híp lại của Tô Tầm chậm rãi mở ra, “Người phụ nữ đó,trênngười có kỹ thuật?”

“...”

Hình nhưcôvừanóira chuyện gì đó rất khủng khiếp. Hóa ra, Tô Tầm vẫn chưa biết sao?

“Tôi đoán.” Thựcsựkhôngdễ lấp liếm, Nguyễn Kiều Kiều đành tung ramộtlý do ngay cảcôcònkhôngtin, “Tôi cảm giác được, ý Tô Minh hẳn là Liễu Như Yên.”

“Thú vị vậy.”

Cái đuôi của Tô Tầm vểnh lên, “Tôi chợt nghĩ ramộtchuyện chơi khá vui.”

Thấy dáng vẻ đó của Tô Tầm, Nguyễn Kiều Kiều chỉ biết người này lại bắt đầu tính toán người khác rồi.

“Đại nhân,anhtính làm gì?”

“khôngphải Tô Minh muốn dựa vào kỹ thuật kiềm chế thái tử à? Bỗng nhiên tôi muốn ở chính giữa giúphắnmộttay.”

Bên cạnh hai người lớnđangnóichuyện phiếm, Cẩu Bất Lýđangchơi với cái đuôi của mình, vô cùng buồn chán.

“Ô hú ô hú, ô hú ô hú.”

“Gì vậy?”

Nguyễn Kiều Kiều xoay đầu, thình lìnhmộtquyển sách bị ném ra.

côkéo tới xem, .

sẽkhôngphải là bìa sách tra cứu, nhưng cất giấu nội dung H chứ?

Nguyễn Kiều Kiều bán tín bán nghi mở sách ra.

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện
Phó Du
dtv-ebook.com

Chương 54: Hào quang của nhân vật chính

Nguyễn Kiều Kiều từng xemkhôngít truyện xuyênkhôngtrọng sinh, nhất làmộthai năm gần đây, bàn tay vàng trọng sinh xuyênkhôngquả thực phổ biếnmộtthời, hàng vạn hàng nghìn thiếu nữ thiếu phụ lòng hô to đánh quái ngược tra sở hữu giang sơn mỹ nam đủ kiểu.

Nhưng tiểu thuyết và thực tế có khoảng cách.

Cho dùcôxuyênkhông, cũng chỉ đếntrênngười người qua đường A, đồng thời còn cực kỳ khổ cực.

Ănkhôngđủ no, mặckhôngđủ ấm, mỗi ngày đều chiến đấu vớimộtđám người thú. Cuối cùng, vất vả lắm mới trông được bàn tay vàng.

Nhưng ngoại trừ đểcôcàng thêm đàn ông ra, chả còn gì nữa.

Ông trời thựcsựưu đãi nhân vật chính, giờcôtin tưởng Cẩu Bất Lý chính là nam chính tiêu chuẩn rồi.

Tại sao, vì ông trời cho cậumộtkhônggian mang theo bên người. Ban đầucôcòn tưởng bên trong toàn bộ chỉ có truyện H, hôm nay lật thử.

Mẹ nó —— Khoa học cứu vớt thế giới.

Bí mật tuyệt thế kìa, kỹ thuật tinh luyện khoáng thạch đấy, vậy mà lồ lộ trước mặt bọn họ.

Hào quang nhân vật chính lừa đảo!

Tô Tầm lật qua lật lại, cùng với tốc độ lật nhanh hơn, mắtanhcũng sáng rực hơn.

khôngbao lâu sau,anhvứt quyển sách vào lò lửa bên cạnh.

“Đợi chút...” Cho dù hủy thi diệt tích, cũng có thể bỏ lại vàokhônggian của Cẩu Bất Lý mà, cần gì đem đốt chứ!

Đốt coi như mất hết.

“Tôi nhớ kỹ.”

Lừa đảo... hào quang của nhân vật chính chết tiệt!

Nguyễn Kiều Kiều chỉ trông thấy người xem quađãnhớ trong TV và tiểu thuyết, chứhiệnthực chưa bao giờ thấy.

khôngngờ... Tô Tầm lại là người như vậy!

Trời xanhkhôngcó mắt mà.

“anhđịnh làm gì?”khôngbằng người ta, Nguyễn Kiều Kiều chỉ đành tiếp nhậnsựthật.

Tô Tầm xoay tách trà, tâm trạngkhôngtồi.

“Có lẽ tôi phải bị dụ hàng.”

“...”

Quả nhiên, khi Nguyễn Kiều Kiều và Cẩu Bất Lý ghé vào nóc nhà xem trò vui, Tô Minh lại tới. Trước đó làmmộtmàn tình cảmanhem, bây giờhắncứng rắn hẳn.

“Cậu biết tôi có thể giết cậu. Dù sao giết cậu hay giết người kháckhôngkhác gì nhau, nếu cậu đổi ý...”

“Được.”

“Còn kịp...” Tô Minh chưa uy hiếp xong, Tô Tầmđãthản nhiên tiếpmộtcâu.hắnxoay đầu, ánh mắt vô cùng kinh ngạc, “Cậunóicái gì?”

“Tôinóiđược, hợp tác.khôngphảianhvẫn muốn à?”

Thậm chí Tô Minh còn chưa thểhiệntư thế tổng tài cường thế bá đạo, tiếp đó đối phươngđãthỏa hiệp.

Việc này... vẫn khiến người ta có chút bất lực ấy.

“Cậukhôngcó ý đồ xấu gì chứ?”

“Cóthìsao?” Tô Tầm nhếch môi, “Mấy năm nay,anhkhôngthích cùng tôi chơi tới chơi lui ư? Thứ quá dễ lấy được, tôi vàanhđềusẽkhôngquý trọng.”

Tô Minh vuốt cằm, trầm ngâm trong chốc lát.

“khôngsai, ở mặt này, chúng ta đúngthậtlàanhem. Được,mộtlờiđãđịnh.”

Hai người đập tay lập tuyên thệ, sau đó đều lui về vị trí của mình, mỉm cười.

Trong lòng biếtrõsựthật—— bọn họkhôngphải là kẻ thànhthậtgiữ chữ tín.

Cứ thế, tội danh Tô Tầm ‘giết người’ được che lấp đơn giản. Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Sau khi Tô Tầm giao ra quyền khai thác khoáng thạch núi tuyết, Tô Minh lập tức cắn ngược lạianhmộtcái.

Đàyanhđến ‘đất hoang’.

Lần này, Nguyễn Kiều Kiều tức giận bất bình.

“hắnkhôngphảiđangqua cầu rút ván sao?đãnóilà cùng có lợi ích mà.”

Tô Tầmkhôngthèm để bụng, “Bộ chỉ cho phéphắnđổi ý, chẳng lẽkhôngcho tôi đổi ý à? Tôi muốnhắnmừng hụt.”

Tô Tầm tìm Mạc Phi, hai người lén la lén lút thương lượngmộthồi, sau đó Mạc Phi mang theo nụ cười sáng tỏ rờiđi.

Trước khiđi,hắnkhôngquên tìm Nguyễn Kiều Kiều.

“Nghenóicôphảiđivùng đất hoang?”

Nguyễn Kiều Kiềuđangnhào nặn bánh bao, Mạc Phi lén lén lút lút xuấthiện, làmcôsợ hết hồn.

“Tại saoanhtới đây?”

Mạc Phi nhìncôbằng ánh mắt hơi kỳ quái.

“Sao vậy, mặt tôi bị dính cái gì à?”

Mạc Phithậtsựgật đầu, chỉ chỉ mặt mình, “trênmặt... thứ...”

Nguyễn Kiều Kiều sờ soạng,mộtmảng trơn nhẵn, có cái gì đâu chứ.

Mạc Phi vươn tay giúpcôkhẽ lau bột mìtrênmặt, cảm giác được Nguyễn Kiều Kiều lui về phía sau,hắnrút tay về.

“Có bột mì.”

“Ồ.” Nguyễn Kiều Kiều cũng thấy mình phản ứng quá khích, tuy nhiêncôkhôngthấy mình làm sai.rõràng Mạc Phi có chút tình ý vớicô,hiệntạicôđãlên giường Tô Tầm, tuykhôngthểnóilà bên nhau cả đời, nhưng ít nhấthiệngiờ ở bên nhau phải tuân theo quy tắc ở bên nhau.

khôngđược để người đàn ông khác hi vọng. Đặc biệt, Mạc Phi còn là đồng bọn hợp tác của Tô Tầm.

Bầukhôngkhí có chút xấu hổ, Nguyễn Kiều Kiều lấy bánh bao trong lồng hấp ra, dùng hộp đựng đưa cho Mạc Phi.

“Mới hấp xong đấy,anhgiữ lại ăn dọc đườngđi.”

Mạc Phi được quan tâm mà kinh sợ, cất trong lòng, “Vậy... vậy tôiđiđây. Người đẹp,côphải bảo trọng.”

“Vâng, tạm biệt.”

Mạc Phi chầm chậm từng bước, cuối cùng lúcđitới cửa, bỗng nhiênhắnquay đầu lại.

“Núi Thú rất nguy hiểm. Tặngcôcon dao găm này phòng thân.”

Nguyễn Kiều Kiều nhận lấy đồ vật Mạc Phi đưa, con dao găm rất tinh xảo, thích hợp cho nữ giới. Nhưngcôvẫn thích dao phay hơn, chém người rất oai phong.

Mạc Phi thoáng nhìn Nguyễn Kiều Kiều,nhẹnhàngnói: “Đừng xem thường nó, nó là vật tổ tiên tôi để lại.”

“Có hiệu quả cắt sắt thành bùnkhông?”

“Nào có.” Mạc Phi lắc đầu, “Tuy nhiên nó có kịch độc, có thể độc chết bất kỳ thứ gì, kể cả con người và người thú.”

Chậc chậc chậc, rất ghê gớm. Bất quá, có cảm giác rất an toàn.

Nguyễn Kiều Kiều nhận lấy.

Mạc Phi lưu luyến, “Người đẹp, cẩn thậnmộtchút.”

đihai bước, bỗng nhiênhắnlại quay đầu, “Chẳng maykhôngổn,côlấy dao đâm Tô Tầm. Tên đó mà chết, những người khácsẽkhônglàm khócô...”

“...” Chờ chút, hai người thựcsựlà đồng bọn hợp tác với nhau sao? Từng giây từng phút đều muốn đâm chết đối phương, vẫn có thể hợp tác tốt à?

Chẳng qua, Mạc Phi nhắc nhở khiến Nguyễn Kiều Kiều có chút lưu ý.

Đất hoang trong truyền thuyếtthậtsựnguy hiểm vậy ư?

Đâu chỉ nguy hiểm, màthậtsựrất nguy hiểm đó! Dọc đường theo Tô Tầm đến nơi mà mọi người gọi là đất hoang, Nguyễn Kiều Kiều cảm thán.

Đất hoang lại có tên là núi Thú, tên như ý nghĩa, là chỗ ở của tộc người thú. Thế giới này, loài người và người thú tranh giành nhau chủ yếu là vì tài nguyên.

thậtra, hai bên có thể đạt được tình cảnh đôi bên cùng có lợi, song tiếc rằng hai bên đềukhôngmuốn thỏa hiệp, cho nên tạo ra chiến tranh nhiều năm như thế.

Loài người vì khai phá quá độ, làm ô nhiễm nghiêm trọng,khôngcómộtngọn cỏ, thiếu thốn tài nguyên. Trái lại, tộc người thú đơn thuần, cây xanh bóng mát, tài nguyên phong phú, nhưng họkhôngcó kỹ thuật phát triển hoàn thiện của loài người, họ theo thói cướp đoạt, chứkhôngquen phát triển.

Họ muốn làm chủ loài người, thống nhất thế giới này. Mà loài ngườithìmuốn cướp tài nguyên của họ, do đó hai bên đánh đếnkhôngcòn biết trời đất đâu.

Nghe Chuột Đệnói, mấy năm nay, vì chiến tranh nhiều, người thú cũngđangtừ từ thay đổi.

Chẳng hạn như, trở nên hung tàn hơn, bắt đầu học tập loài người, học kỹ thuật của bọn họ, lấy kỹ thuật của bọn họ chống lại bọn họ.

Tô Tầm bị đày tới ‘đất hoang’,thậtra làmộtngọn núinhỏthuộc người thú quản lý. Có điều nghenóitộc trưởng nơi này khá hiền lành, thích học tập kỹ thuật của loài người, còn rất lên án chiến tranh, nên mấy năm nay đều liên tục dốc sức duy trì hòa bình của hai tộc.

Cũng chẳng có nghĩa lý gì, bởi người bình thường muốn thay đổi thế giới này, rất khó.

Hai bên vẫn đánh đếnkhôngcòn biết trời đất đâu. Vả lại, vì tộc trưởng nhiều lần can gián, nên khó tránh khỏi tộc người thú bên đó có chút ý kiến.

Ví dụ như, “anhche chở nó!anhlại che chở nó!nói, có phảianhvới con tiểuyêutinh kia cómộtchânkhông?”

“A...côlạinóichuyện giúp nó!nói, có phảicôkhôngthương tôikhông?”

“...”

Dần dà, sơn địa vương bị ghét bỏ, tài nguyên chỗhắnquản lýkhôngtốt lắm, nên chậm rãi biến thành ‘đất hoang’.

Nghenói, ở đây hoàn toàn tách biệt với thế gian, tràn đầy nguy hiểm.

Nguy hiểm ——

Trong lúc đoàn người Tô Tầm tiến vào ‘đất hoang’khôngbao lâu, lập tức gặp nguy hiểm. Bên này hoàn cảnh hết sức tốt, khắp nơi đều có thể trông thấy cây xanh.

Đối với Nguyễn Kiều Kiều, chỗ này cây xanh bóng mát, rất nhiều cây đều xuyên thẳng lên tận trời, tầng tầng lớp lớp lá cây chặn ánh nắng, khiến toàn bộ khu rừng trở nênâmu.

Hoàn cảnh như vậy làm Nguyễn Kiều Kiều nghĩ tới rừng mưa nhiệt đới trước kia. Màu xanh là cái nhìn củasựsống, từng phút giây đều khiến Nguyễn Kiều Kiều cảm giác được thế giới này đầy tìnhyêuvàsựtươi mátnhỏbé.

Lá cây xinh đẹp, hoa tươikhôngbiết tên,cônhìn đến sáng mắt.

Nhắc tới sáng mắt, trước mặtcôquảthậtsáng ngời.mộtngọn giáo sáng chói cắm thẳng trước mắtcô.

Đờ mờ——

Mớinóithế giới này đầy tìnhyêuvàsựtươi mátnhỏbé đó.

Đúng lúc Tô Tầm bắt được ngọn giáo, đồng thời ném ngược ngọn giáo trở về để bắt kẻẩnnấp phía sau.

Cái gì,mộtcon thỏ?

khôngđúng, là người thú thỏ.

Đây làmộttộc người thú mới lạ Nguyễn Kiều Kiều trông thấy.

Người thú thỏ túm được ngọn giáo, mưu toan so sức lực với Tô Tầm, songcôta đâu phải đối thủ củaanh, nhanh chóng bịanhkéo ra.

Tô Tầm bóp cái cổ mảnh khảnh củacôta, “nói, muốn chết thế nào?”

Đôi mắt người thú thỏ đỏ ngàu, vừa uất ức vừa sợ mà nhìn Tô Tầm, giống như giây kế tiếpsẽkhóc ngay.

Đợiđã——côta khócthậtkìa.

nóithật, dáng dấp người thú thỏ hơi dễ thương. Nhìn kỹ, còn làmộtcôbé có đôi tai thỏ dài dài đángyêu,khôngcao, dựa theo thông lệ của người thú,thìvẫn làmộtđứa trẻ nhỉ.

Hóa ra là bé thỏ nha.

Bé thỏ huhu khóc to, làm Tô Tầm mất hết kiên nhẫn.

“Nên giếtđi.”

Trước giờ Tô Tầm là ngườinóiđược làm được, Nguyễn Kiều Kiều còn chưa kịp phản ứng,anhđãbóp cổ bé thỏ đó. Vừa dùng sức, đôi mắt đỏ của bé thỏ trợn trắng.

Trong lúc Tô Tầm bóp chặt cổ bé thỏ, thình lìnhmộttrận gió kỳ quái xuấthiện.

Trong rừng mưa nhiệt đới nổi gió cát, bạnnóicó lạkhông.

Bỗng nhiên gió cát mù mịt, khiến tất cả mọi người đềukhôngmở mắt ra được.

Cuối cùng, gió cát dừng lại. Hết thảy dần dần xuấthiệntrước mặt Nguyễn Kiều Kiều.

Đệt.

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện
Phó Du
dtv-ebook.com

Chương 55: Hào quang của nhân vật chính

Nguyễn Kiều Kiều từng xemkhôngít truyện xuyênkhôngtrọng sinh, nhất làmộthai năm gần đây, bàn tay vàng trọng sinh xuyênkhôngquả thực phổ biếnmộtthời, hàng vạn hàng nghìn thiếu nữ thiếu phụ lòng hô to đánh quái ngược tra sở hữu giang sơn mỹ nam đủ kiểu.

Nhưng tiểu thuyết và thực tế có khoảng cách.

Cho dùcôxuyênkhông, cũng chỉ đếntrênngười người qua đường A, đồng thời còn cực kỳ khổ cực.

Ănkhôngđủ no, mặckhôngđủ ấm, mỗi ngày đều chiến đấu vớimộtđám người thú. Cuối cùng, vất vả lắm mới trông được bàn tay vàng.

Nhưng ngoại trừ đểcôcàng thêm đàn ông ra, chả còn gì nữa.

Ông trời thựcsựưu đãi nhân vật chính, giờcôtin tưởng Cẩu Bất Lý chính là nam chính tiêu chuẩn rồi.

Tại sao, vì ông trời cho cậumộtkhônggian mang theo bên người. Ban đầucôcòn tưởng bên trong toàn bộ chỉ có truyện H, hôm nay lật thử.

Mẹ nó —— Khoa học cứu vớt thế giới.

Bí mật tuyệt thế kìa, kỹ thuật tinh luyện khoáng thạch đấy, vậy mà lồ lộ trước mặt bọn họ.

Hào quang nhân vật chính lừa đảo!

Tô Tầm lật qua lật lại, cùng với tốc độ lật nhanh hơn, mắtanhcũng sáng rực hơn.

khôngbao lâu sau,anhvứt quyển sách vào lò lửa bên cạnh.

“Đợi chút...” Cho dù hủy thi diệt tích, cũng có thể bỏ lại vàokhônggian của Cẩu Bất Lý mà, cần gì đem đốt chứ!

Đốt coi như mất hết.

“Tôi nhớ kỹ.”

Lừa đảo... hào quang của nhân vật chính chết tiệt!

Nguyễn Kiều Kiều chỉ trông thấy người xem quađãnhớ trong TV và tiểu thuyết, chứhiệnthực chưa bao giờ thấy.

khôngngờ... Tô Tầm lại là người như vậy!

Trời xanhkhôngcó mắt mà.

“anhđịnh làm gì?”khôngbằng người ta, Nguyễn Kiều Kiều chỉ đành tiếp nhậnsựthật.

Tô Tầm xoay tách trà, tâm trạngkhôngtồi.

“Có lẽ tôi phải bị dụ hàng.”

“...”

Quả nhiên, khi Nguyễn Kiều Kiều và Cẩu Bất Lý ghé vào nóc nhà xem trò vui, Tô Minh lại tới. Trước đó làmmộtmàn tình cảmanhem, bây giờhắncứng rắn hẳn.

“Cậu biết tôi có thể giết cậu. Dù sao giết cậu hay giết người kháckhôngkhác gì nhau, nếu cậu đổi ý...”

“Được.”

“Còn kịp...” Tô Minh chưa uy hiếp xong, Tô Tầmđãthản nhiên tiếpmộtcâu.hắnxoay đầu, ánh mắt vô cùng kinh ngạc, “Cậunóicái gì?”

“Tôinóiđược, hợp tác.khôngphảianhvẫn muốn à?”

Thậm chí Tô Minh còn chưa thểhiệntư thế tổng tài cường thế bá đạo, tiếp đó đối phươngđãthỏa hiệp.

Việc này... vẫn khiến người ta có chút bất lực ấy.

“Cậukhôngcó ý đồ xấu gì chứ?”

“Cóthìsao?” Tô Tầm nhếch môi, “Mấy năm nay,anhkhôngthích cùng tôi chơi tới chơi lui ư? Thứ quá dễ lấy được, tôi vàanhđềusẽkhôngquý trọng.”

Tô Minh vuốt cằm, trầm ngâm trong chốc lát.

“khôngsai, ở mặt này, chúng ta đúngthậtlàanhem. Được,mộtlờiđãđịnh.”

Hai người đập tay lập tuyên thệ, sau đó đều lui về vị trí của mình, mỉm cười.

Trong lòng biếtrõsựthật—— bọn họkhôngphải là kẻ thànhthậtgiữ chữ tín.

Cứ thế, tội danh Tô Tầm ‘giết người’ được che lấp đơn giản. Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Sau khi Tô Tầm giao ra quyền khai thác khoáng thạch núi tuyết, Tô Minh lập tức cắn ngược lạianhmộtcái.

Đàyanhđến ‘đất hoang’.

Lần này, Nguyễn Kiều Kiều tức giận bất bình.

“hắnkhôngphảiđangqua cầu rút ván sao?đãnóilà cùng có lợi ích mà.”

Tô Tầmkhôngthèm để bụng, “Bộ chỉ cho phéphắnđổi ý, chẳng lẽkhôngcho tôi đổi ý à? Tôi muốnhắnmừng hụt.”

Tô Tầm tìm Mạc Phi, hai người lén la lén lút thương lượngmộthồi, sau đó Mạc Phi mang theo nụ cười sáng tỏ rờiđi.

Trước khiđi,hắnkhôngquên tìm Nguyễn Kiều Kiều.

“Nghenóicôphảiđivùng đất hoang?”

Nguyễn Kiều Kiềuđangnhào nặn bánh bao, Mạc Phi lén lén lút lút xuấthiện, làmcôsợ hết hồn.

“Tại saoanhtới đây?”

Mạc Phi nhìncôbằng ánh mắt hơi kỳ quái.

“Sao vậy, mặt tôi bị dính cái gì à?”

Mạc Phithậtsựgật đầu, chỉ chỉ mặt mình, “trênmặt... thứ...”

Nguyễn Kiều Kiều sờ soạng,mộtmảng trơn nhẵn, có cái gì đâu chứ.

Mạc Phi vươn tay giúpcôkhẽ lau bột mìtrênmặt, cảm giác được Nguyễn Kiều Kiều lui về phía sau,hắnrút tay về.

“Có bột mì.”

“Ồ.” Nguyễn Kiều Kiều cũng thấy mình phản ứng quá khích, tuy nhiêncôkhôngthấy mình làm sai.rõràng Mạc Phi có chút tình ý vớicô,hiệntạicôđãlên giường Tô Tầm, tuykhôngthểnóilà bên nhau cả đời, nhưng ít nhấthiệngiờ ở bên nhau phải tuân theo quy tắc ở bên nhau.

khôngđược để người đàn ông khác hi vọng. Đặc biệt, Mạc Phi còn là đồng bọn hợp tác của Tô Tầm.

Bầukhôngkhí có chút xấu hổ, Nguyễn Kiều Kiều lấy bánh bao trong lồng hấp ra, dùng hộp đựng đưa cho Mạc Phi.

“Mới hấp xong đấy,anhgiữ lại ăn dọc đườngđi.”

Mạc Phi được quan tâm mà kinh sợ, cất trong lòng, “Vậy... vậy tôiđiđây. Người đẹp,côphải bảo trọng.”

“Vâng, tạm biệt.”

Mạc Phi chầm chậm từng bước, cuối cùng lúcđitới cửa, bỗng nhiênhắnquay đầu lại.

“Núi Thú rất nguy hiểm. Tặngcôcon dao găm này phòng thân.”

Nguyễn Kiều Kiều nhận lấy đồ vật Mạc Phi đưa, con dao găm rất tinh xảo, thích hợp cho nữ giới. Nhưngcôvẫn thích dao phay hơn, chém người rất oai phong.

Mạc Phi thoáng nhìn Nguyễn Kiều Kiều,nhẹnhàngnói: “Đừng xem thường nó, nó là vật tổ tiên tôi để lại.”

“Có hiệu quả cắt sắt thành bùnkhông?”

“Nào có.” Mạc Phi lắc đầu, “Tuy nhiên nó có kịch độc, có thể độc chết bất kỳ thứ gì, kể cả con người và người thú.”

Chậc chậc chậc, rất ghê gớm. Bất quá, có cảm giác rất an toàn.

Nguyễn Kiều Kiều nhận lấy.

Mạc Phi lưu luyến, “Người đẹp, cẩn thậnmộtchút.”

đihai bước, bỗng nhiênhắnlại quay đầu, “Chẳng maykhôngổn,côlấy dao đâm Tô Tầm. Tên đó mà chết, những người khácsẽkhônglàm khócô...”

“...” Chờ chút, hai người thựcsựlà đồng bọn hợp tác với nhau sao? Từng giây từng phút đều muốn đâm chết đối phương, vẫn có thể hợp tác tốt à?

Chẳng qua, Mạc Phi nhắc nhở khiến Nguyễn Kiều Kiều có chút lưu ý.

Đất hoang trong truyền thuyếtthậtsựnguy hiểm vậy ư?

Đâu chỉ nguy hiểm, màthậtsựrất nguy hiểm đó! Dọc đường theo Tô Tầm đến nơi mà mọi người gọi là đất hoang, Nguyễn Kiều Kiều cảm thán.

Đất hoang lại có tên là núi Thú, tên như ý nghĩa, là chỗ ở của tộc người thú. Thế giới này, loài người và người thú tranh giành nhau chủ yếu là vì tài nguyên.

thậtra, hai bên có thể đạt được tình cảnh đôi bên cùng có lợi, song tiếc rằng hai bên đềukhôngmuốn thỏa hiệp, cho nên tạo ra chiến tranh nhiều năm như thế.

Loài người vì khai phá quá độ, làm ô nhiễm nghiêm trọng,khôngcómộtngọn cỏ, thiếu thốn tài nguyên. Trái lại, tộc người thú đơn thuần, cây xanh bóng mát, tài nguyên phong phú, nhưng họkhôngcó kỹ thuật phát triển hoàn thiện của loài người, họ theo thói cướp đoạt, chứkhôngquen phát triển.

Họ muốn làm chủ loài người, thống nhất thế giới này. Mà loài ngườithìmuốn cướp tài nguyên của họ, do đó hai bên đánh đếnkhôngcòn biết trời đất đâu.

Nghe Chuột Đệnói, mấy năm nay, vì chiến tranh nhiều, người thú cũngđangtừ từ thay đổi.

Chẳng hạn như, trở nên hung tàn hơn, bắt đầu học tập loài người, học kỹ thuật của bọn họ, lấy kỹ thuật của bọn họ chống lại bọn họ.

Tô Tầm bị đày tới ‘đất hoang’,thậtra làmộtngọn núinhỏthuộc người thú quản lý. Có điều nghenóitộc trưởng nơi này khá hiền lành, thích học tập kỹ thuật của loài người, còn rất lên án chiến tranh, nên mấy năm nay đều liên tục dốc sức duy trì hòa bình của hai tộc.

Cũng chẳng có nghĩa lý gì, bởi người bình thường muốn thay đổi thế giới này, rất khó.

Hai bên vẫn đánh đếnkhôngcòn biết trời đất đâu. Vả lại, vì tộc trưởng nhiều lần can gián, nên khó tránh khỏi tộc người thú bên đó có chút ý kiến.

Ví dụ như, “anhche chở nó!anhlại che chở nó!nói, có phảianhvới con tiểuyêutinh kia cómộtchânkhông?”

“A...côlạinóichuyện giúp nó!nói, có phảicôkhôngthương tôikhông?”

“...”

Dần dà, sơn địa vương bị ghét bỏ, tài nguyên chỗhắnquản lýkhôngtốt lắm, nên chậm rãi biến thành ‘đất hoang’.

Nghenói, ở đây hoàn toàn tách biệt với thế gian, tràn đầy nguy hiểm.

Nguy hiểm ——

Trong lúc đoàn người Tô Tầm tiến vào ‘đất hoang’khôngbao lâu, lập tức gặp nguy hiểm. Bên này hoàn cảnh hết sức tốt, khắp nơi đều có thể trông thấy cây xanh.

Đối với Nguyễn Kiều Kiều, chỗ này cây xanh bóng mát, rất nhiều cây đều xuyên thẳng lên tận trời, tầng tầng lớp lớp lá cây chặn ánh nắng, khiến toàn bộ khu rừng trở nênâmu.

Hoàn cảnh như vậy làm Nguyễn Kiều Kiều nghĩ tới rừng mưa nhiệt đới trước kia. Màu xanh là cái nhìn củasựsống, từng phút giây đều khiến Nguyễn Kiều Kiều cảm giác được thế giới này đầy tìnhyêuvàsựtươi mátnhỏbé.

Lá cây xinh đẹp, hoa tươikhôngbiết tên,cônhìn đến sáng mắt.

Nhắc tới sáng mắt, trước mặtcôquảthậtsáng ngời.mộtngọn giáo sáng chói cắm thẳng trước mắtcô.

Đờ mờ——

Mớinóithế giới này đầy tìnhyêuvàsựtươi mátnhỏbé đó.

Đúng lúc Tô Tầm bắt được ngọn giáo, đồng thời ném ngược ngọn giáo trở về để bắt kẻẩnnấp phía sau.

Cái gì,mộtcon thỏ?

khôngđúng, là người thú thỏ.

Đây làmộttộc người thú mới lạ Nguyễn Kiều Kiều trông thấy.

Người thú thỏ túm được ngọn giáo, mưu toan so sức lực với Tô Tầm, songcôta đâu phải đối thủ củaanh, nhanh chóng bịanhkéo ra.

Tô Tầm bóp cái cổ mảnh khảnh củacôta, “nói, muốn chết thế nào?”

Đôi mắt người thú thỏ đỏ ngàu, vừa uất ức vừa sợ mà nhìn Tô Tầm, giống như giây kế tiếpsẽkhóc ngay.

Đợiđã——côta khócthậtkìa.

nóithật, dáng dấp người thú thỏ hơi dễ thương. Nhìn kỹ, còn làmộtcôbé có đôi tai thỏ dài dài đángyêu,khôngcao, dựa theo thông lệ của người thú,thìvẫn làmộtđứa trẻ nhỉ.

Hóa ra là bé thỏ nha.

Bé thỏ huhu khóc to, làm Tô Tầm mất hết kiên nhẫn.

“Nên giếtđi.”

Trước giờ Tô Tầm là ngườinóiđược làm được, Nguyễn Kiều Kiều còn chưa kịp phản ứng,anhđãbóp cổ bé thỏ đó. Vừa dùng sức, đôi mắt đỏ của bé thỏ trợn trắng.

Trong lúc Tô Tầm bóp chặt cổ bé thỏ, thình lìnhmộttrận gió kỳ quái xuấthiện.

Trong rừng mưa nhiệt đới nổi gió cát, bạnnóicó lạkhông.

Bỗng nhiên gió cát mù mịt, khiến tất cả mọi người đềukhôngmở mắt ra được.

Cuối cùng, gió cát dừng lại. Hết thảy dần dần xuấthiệntrước mặt Nguyễn Kiều Kiều.

Đệt.

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện
Phó Du
dtv-ebook.com

Chương 56: Người thú thỏ 囧囧

Nguyễn Kiều Kiều là người phương nam, học đại học ở thành phố gần nhà. Ban đầucôvẫn rất tiếc nuối vì cả đời đềukhôngra khỏi vòng tròn sinh hoạt từnhỏcủa mình.

Về sau khi bạn học tụ hợp, nghe được những bạn khác học nơi đất khách quê người than phiền thức ănkhôngvừa miệng,côthầm thấy may mắn.

Dùkhôngrời khỏi vòng sinh hoạt, nhưng chí ítcôcó hai chỗ tốt.

Ăn uống chả cần xoi móikhôngvừa miệng, nghỉ định kỳ về nhàkhôngcần xếp hàng mua vé xe lửa hoặc từ trongmộtđám Bạch Bách Hà tìm ramộtVương Lạc Đan[1].

[1]Bạch Bách Hà và Vương Lạc Đan là diễn viên, hai người sở hữu gương mặt có nét tương tự nhau, muốn phân biệt hơi khó khăn.

Nguyễn Kiều Kiều thích ăn tạimộtcửa hàng gần trường nhất, quán cóc này có địa thế hẻo lánh, nhưng làm món lẩu thỏ Tứ Xuyên rất ngon.

Thịt thỏ rất mềm, vị cay xé. Nguyễn Kiều Kiều ănmộtlần liền thích.

Về sau, ba Nguyễn tới trường thăm Nguyễn Kiều Kiều, theo Nguyễn Kiều Kiềuđiăn món này xong cũng khenkhôngdứt. Kế đó, ba Nguyễn giỏi nấu nướng bèn học trộm, điều này giúp mỗi lầncôvề nhà đều có món lẩu thỏ ăn.

nóimộtcách công bằng, Nguyễn Kiều Kiều rất thích thỏ.

Mềm mại đángyêu, thịt cũng ngon.

Song, thực tế,hiệngiờ bọn họ bịmộtđám thỏ vây đánh.

Báo cảnh sát cũngkhôngai tin, chậc, 110 à? Tôi bịmộtđám thỏ vây đánh.

nóinghiêm túc, làmộtđám người thú thỏ.

Thấy bé thỏđanggiãy giụatrêntay Tô Tầm,mộtđám người thú thỏ lập tức đỏ cả mắt.

Gặp người bình thường giờđãbỏ vũ khí đầu hàng, dù sao yếukhôngđịch lại mạnh. Nhưng Tô Tầmkhôngphải,anhcàng bóp chặt bé thỏ hơn.

Bé thỏ chỉ có thể thở ra chứkhôngthể hít vào.

Thời điểm mấu chốt, Nguyễn Kiều Kiều vội vàng kéo Tô Tầm.

“Buông tay.”

“Giết rồisẽbuông.”

“...”

Nguyễn Kiều Kiều hết cách, tên này rất tâm đắc trong việc bắt nạt kẻnhỏyếu. Hình như bóp chếtmộtngười thú, còn làmộtbé thỏthậtsựrất có cảm giác thành tựu à?

Nguyễn Kiều Kiều giải cứu bé thỏ trong tay Tô Tầm. Bé thỏ nức nởmộttiếng, cực kỳ hoảng sợ, uất ức chạy vào đám người thú thỏ.

Có điều, khi chạy được phân nửa lại bị Cẩu Bất Lý ngăn cản.

Cẩu Bất Lý mở to đôi mắt to tròn xoe, nhìn bé thỏ cao hơn cậumộtcái đầu, bỗng nhiên cậu híp mắt nở nụ cười.

“Chị.” Cẩu Bất Lý chớp mắt, lộ vẻ cực kỳ vô hại.

Bé thỏ vẫn làmộtcôbé đấy,côbé vốnđangrơi nước mắt, hít hà nước mũi, bỗng nhiên trước mặt xuấthiệnmộtem trai shota đángyêu.

côbé lập tức ngừng khóc.

Cẩu Bất Lý cười híp cả mắt, thình lình tiến lên cầm tay bé thỏ.

“Chị, bảo họ lui lạiđi,khôngthôi emsẽchém đứt tay chị.”

“...”

Huhuhu... bé thỏ lần nữa đau lòng rơi nước mắt. Loài người và người thú ở đây đều rất xấu, lớnnhỏđều bắt nạt thỏ.

Nguyễn Kiều Kiều: “...”

Mụ nội nó, thằng nhóc thối vừa vung dao phay, vừa mỉm cười kiathậtsựlà con trai đángyêucủacôsao? Hình nhưcôđãbỏ qua chuyện quan trọng gì đó.

Trong lúc bé thỏ khóc huhu, đám người thú thỏ lại bắt đầu xôn xao,mộtông thỏ cao to cường tráng chậm rãi bước ra khỏi đám người thú thỏ.

“Tô đại nhân, lâu rồikhônggặp.”

“...”

Hóa ra là người quen,khôngnóisớmđi.

Tô Tầm hờ hững, “Ông là ai?”

“...” Tình cảnh có chút xấu hổ.

Cũng may ông thỏkhôngthèm để ý, ánh mắt nhìn về phía bé thỏ bị Cẩu Bất Lý ‘bắt giữ’, “Đó là cháugáitôi, Tô đại nhận có thể buông nó rakhông? Nó cònnhỏ,khôngthể sợ hãi.”

Tô Tầm nhìn Cẩu Bất Lý, cậu nghe lời thả bé thỏ ra, lại còn trấn an vỗ vỗ tay bé thỏ, “Chị, đừng sợ, đôi tay này của chị xinh đẹp vậy, sao em có thể chặt mất chứ.”

“Oa...” Bé thỏ thoáng nhìn Cẩu Bất Lý, lại oamộttiếng khóc tiếp.côbé còn lâu mới tin cậu!

Bé thỏ khóc thút thít được dẫn vào trong đám người, đám người kia đều tràn đầy đề phòng và địch ý với người ngoài bọn họ, nhất là bé thỏ còn mặt đầy nước mắt.

Chẳng qua, ông thỏ dường như là thủ lĩnh,mộtcâunóicủa ông ta làm tất cả người thú thỏ ngừng lại.

“Tô đại nhân, mời.”

Trong ánh mắt của Nguyễn Kiều Kiều, Tô Tầm hoàn toànkhôngnhớ ra ông thỏ này là ai, songanhđanglàm bộ di lên phía trước.

Người thú thỏ đồng loạtđiphía sau bọn họ. Ừm, tình cảnh hơi hoành tráng.

Ông thỏ dẫn họ xuyên qua rừng cây, nhanh chóng đến nơi đất bằng. Dọc đườngđi, Nguyễn Kiều Kiều đều tấm tắc khen ngợi, “Đẹp quá.”

Trời xanh mây trắng, cây xanh tỏa bóng, bãi cỏ mềm mại lất pha lất phất nở vài hoanhỏkhôngbiết tên.

Đây làmộtngàycôtrông thấy nhiều màu xanh nhất kể từ khi đến chỗ này, khiến người ta đặc biệt thoải mái.

Tô Tầmkhôngcó hứng thú với những cảnh đẹp đó, trong đoàn người chỉ có mỗi Nguyễn Kiều Kiều cực kỳ thích thú.sựyêuthích củacôgiành được mặt mày rạng rỡ của ông thỏ.

“Xin chàocôgái, tôi là Bạch Đồ.”

Thỏ trắng?

Có lẽ đoán được suy nghĩ trong lòng Nguyễn Kiều Kiều, Bạch Đồ lại thêmmộtcâu, “Đồ của sách vỡ[2].”

[2]Đồ và thỏ đồngâmvới nhau.

Còn làmộtngười thú thỏ có văn hóa nữa.

Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy ông cụ này rất hiền hòa, cho nên nghĩ ngợi mớinói, “Tôi là Miêu Nương.”

Thế giới này,côtên là Miêu Nương.

Đoàn người xuyên qua bãi cỏ,đigần nửa ngày tiến vàomộtkhe núi. Bọn họ dừng lạitrênđỉnh núi, nhìn xuống. Bên dưới có rất nhiều lều cỏ lớnnhỏ.

Có lẽ đây là chỗ ở của người thú thỏ.

So với loài người, những người thú thỏ này thựcsựsinh hoạt rất nguyên thủy.

Bạch Đồ dẫn bọn họ băng qua lều cỏnhỏlớn, cuối cùng đến trướcmộtlều cỏ có kích thướckhôngtệ mới dừng lại.

“Đại nhân, đến rồi.”

Đâyrõràng là lều cỏ cao cấp của tộc người thỏ, tương đương với biệt thự, vì có đến hai tầng.

Tuy đơn sơ, song Nguyễn Kiều Kiều vừa nhìnđãthích. Sau khi tới thế giới này,côtừng ở qua khu ổ chuột, từng ngủ chuồng chó, cũng từng ở sơn động,hiệntại lại là lều cỏ.

Hết sức mới lạ.

Lều cỏ trông khá thô sơ, nhưng sau khiđivào mới pháthiệnbày biện rất tốt. Tất cả mọi thứkhôngphải làm từ cỏthìlàm từ cây cối,trênvách tường cỏ còn trang trí bông hoa đủ mọi màu sắc.

Trông rất mát mẻ, mới bày biệnkhôngbao lâu.

Thấy ánh mắt Nguyễn Kiều Kiều rơitrênnhững bông hoanhỏ, Bạch Đồ cườinói: “Đó là cháugáitôi làm, đừng để ý. Nếukhôngthích tôi lập tức vứt bỏ.”

“không, tôi rất thích.”

Nguyễn Kiều Kiều chính làmộtnữ hán tử có trái tim thiếu nữ, những đóa hoa này dần khiến trái tim lạnh lẽo cứng rắn củacôsinh ra chút mềm mại. Ở mặt nào đó,côvẫn làmộtemgáinhỏđấy.

Bạch Đồ là tộc trưởng bộ tộc này, cũng là tộc trưởng vùng đất hoang.

thậtra Nguyễn Kiều Kiều cực kỳkhônghiểu, ở đây non xanh nước biếc, đâu có thiếu thốn tài nguyên như người ngoàinói.

mộtcâu của Chuột Đệ khiến Nguyễn Kiều Kiều sáng tỏ, mặt trời chân lý chói qua tim.

“Cái thế giới này, tài nguyên có liên quan đến chiến tranh.”

Được rồi, phong cảnh ở đây đều là tài nguyên với Nguyễn Kiều Kiều, nhưng đối với loài người và người thúhiệntại, khoáng thạch có thể đánh nhau mới là tài nguyên.

Cũng vì núi Thúkhôngcó tài nguyên, nên bị hai bộ tộc này lãng quên, mới bị gọi là ‘đất hoang’.

Nơi xinh đẹp như thế là đất hoang,thậtsựkhôngbiết thưởng thức mà.

Sau khi Nguyễn Kiều Kiều thu dọn đồ đạc, bọn Chuột Đệđãtới lều cỏ của họ.

Nguyễn Kiều Kiều mới bất giác pháthiện, lều cỏ này là chuẩn bị cho Tô Tầm.

Vậy củacôđâu...

Tại saokhôngai dẫncôđilều cỏ củacô?khônglẽ ngủ ngoài trời à.

“Em ngủ với tôi.”

Tô Tầm lấy tách trà trúctrênbàn, nhấpmộtngụm trà, dáng dấp tao nhã.

“...” Đợiđã, có phải Nguyễn Kiều Kiềuđãbỏ lỡ chuyện quan trọng gìkhông.

“Đại nhân, kỳ động dục củaanhkhôngphải qua rồi sao?”

Tô Tầm đặt tách trà xuống, nét mặt như thể ‘khinh bỉ chỉ số thông minh củacô’ nhìncô, “Chẳng lẽkhôngđộng dụckhôngthể ngủ với em hả?”

“...” Đúng rồi! Nguyễn Kiều Kiều nghĩ vậy đó! Lẽ nào bọn họkhôngphải ấy ấy trong kỳ động dục à?

Có điều, lều cỏ của Tô Tầm khá to.trêndưới hai tầng, hoàn toàn đủ cho Nguyễn Kiều Kiều ở.

Thậm chícôcòn có thể chọn phòng tùy ý, thấy nhiều phòng, Nguyễn Kiều Kiều muốn đón Cẩu Bất Lý.

Tô Tầm tựa vào ghế xích đu đung đưa trước cửa sổ, cái đuôi phe phẩy, lộ ra bộ dạng cực kỳ đại gia.

“Nếu emkhôngsợ nó nghe góc giường,thìtùy em.”

“...”

Nghe góc giường? Lẽ nào rời tuyết sơn rồi, bọn họ còn phải ngủ với nhau?

Ánh mắt Tô Tầm rất quả quyết, dường như đây làmộtsựkiện cần nghi ngờ sao?

Nguyễn Kiều Kiều: “...”

Tô Tầm hoàn toàn chặt đứt suy nghĩđinhững phòng khác của Nguyễn Kiều Kiều, bảo Bạch Đồ tới ném giường cỏ của phòng khácđi, sau đó mặc sức mở rộng chiếc giường cỏ củaanhlên gấp đôi.

Dáng vẻ vênh mặt hất hàm sai khiến ấy, giống như chỉ sợ người ta (Bạch Đồ)khôngbiết tối nayanhmuốn ứ ừtrêngiường vậy.

Nguyễn Kiều Kiều thua bởi Tô Tầm mặt dày, đỏ mặtđitiễn Bạch Đồ.

Đương nhiên, Nguyễn Kiều Kiều làmộtngười lễ phép, nên trước khiđi,côlấy ít kẹo mè tặng Bạch Đồ.

Bạch Đồ được quan tâm mà sợ hãi, “Cảm ơn, cháugáitôi hẳn rất thích.”

Nhắc tới bé thỏ, Nguyễn Kiều Kiều càng thêm áy náy. Hình như trước đókhônglâu, bọn họ còn định giết cháugáicủa ông ta, đúng đúng đúng, tên đầu sỏ gây chuyệnhiệncònđanggác chéo chân, uống trà ăn bánh kìa.

Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy da mặt Tô Tầmkhôngphải dày bình thường.

Sau khi Bạch Đồ rờiđi, Tô Tầm quả quyết tức giận.

“Tại sao lấy đồ ăn vặt của tôi cho người đàn ông khác. Còn là lão già...”

“Tôi cho cháugáingười ta mà. Đại nhân, chúng ta suýt giết cháugáingười ta đó, người takhôngnóigì, còn sắp xếp thỏa đáng cho chúng ta, lẽ nào chúng takhôngnên bày tỏsựáy náy về hành vi trước đó?”

“khôngnên. Đó là kẹo của tôi.”

“...”

Nguyễn Kiều Kiều muốn thông não Tô Tầm, quả thực... làkhôngcó cách nào thông nổi.

Ở mặt nào đó, Tô Tầm làmộtđứa trẻ muốn ăn kẹo, tính tình còn cực kỳ cáu kỉnh, chỉ có thể dụ dỗyêuthương, nếukhôngtheo ýanh,thìanhlập tức biến thành tiểu bá vương phun lửa.

Tiểu bá vương mà tức giận,khôngbiếtsẽcó bao nhiêu người gặp họa.

Nguyễn Kiều Kiều chỉ có thể dỗ dành, “Đại nhân, tối nay tôi làm món ngon choanhnha. Đúng rồi, đặc sản chỗ này là gì?”

Nghe được món ngon, Tô Tầm miễn cưỡng chấp nhận lão già kia lấy khẩu phần lương thực củaanh.

Chẳng qua, đợi đến tối bày món lên, rốt cuộcanhnhịnkhôngđược lật bàn.

“Những thứ này là gì!”

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện
Phó Du
dtv-ebook.com

Chương 57: Tô Tầm tức giận

Trước đây Nguyễn Kiều Kiều thấy cặp tình nhân ôm hôn nhautrênphố,côluôn luôn che mắt, tránh đâm mù mắt chó của mình. Ghét nhất thấy người ta tình cảm với nhau, ừm, thấy người ta tình cảm, mau chết sớm.

khôngngờ cómộtngày, đến phiêncôcũng thểhiệntình cảm trước mặt quần chúng.

Ngày trước Tô Tầmkhôngphải là người nhiệt tình, bình thườnganhrất nội tâm nhưng ngay bàn dân thiên hạ,anhlại tới hôncô.

Đợiđã, nụ hôn này hơi khó chịu.trênmặtcôcó máu heo rừng, Tô Tầm cũng nặng mùi, vậy màđihôn nhau, còn như mê như say.

Tô Tầm chưa say, Nguyễn Kiều Kiềuđãđitrướcmộtbước đẩyanhra rồi.

Chờ chút —— Chocônôn trướcđã.

Bất cứ ai khi hôn nồng nhiệt mà bị người ta đẩy ra, sắc mặt cũng đềukhôngđẹp. Tô Tầm càng tệ hơn, mất mặt trước mặt mọi người, ai vui vẻ nổi.

Tô Tầm bước tới, túm con heo rừng còn hơi tàn nọ, cầm dao phay của Cẩu Bất Lý xoạtmộtcái, con heo rừng tắt thở.

Tàn bạo như vậy, tất cả mọi người chung quanh đều im lặng, lặng lẽ cách xaanhmấy mét, bao gồm cả Chuột Đệ và Cẩu Bất Lý ban đầu cònđichung với Tô Tầm.

Nguyễn Kiều Kiều sờ vết máu bên mép, cảm thấy máu heo rừngthậttanh. Vừa quay đầu lại,côđãkhôngthấy mọi người đâu.

Chỉ có Tô Tầm với sắc mặt thâm trầmđangphanh thây mấy con heo rừng dưới nắng chiều.

khôngthểkhôngnói, dáng vẻ đàn ông nghiêm túc làm việc đẹp traithật, dù chohiệntrường máu thịt bắn tung tóe.

Nguyễn Kiều Kiều nhịnkhôngđược nhìn đắm đuối.

Có lẽ làm bạn giườngđãlâu, nên trong mắt bạn giường cũng hóa Tây Thi. Dù hành động của Tô Tầm ở trong mắt người khác chỉ có thể dùng tàn bạo để hình dung, nhưngcôvẫn cảm thấyanhrất đẹp trai và còn vinh hạnh.

khônghổ là người đàn ông của mình, làm việc thủ đoạn độc ác.côthích.

Đợi đến tối nướng heo rừng, Nguyễn Kiều Kiều được tiến sĩ Gấu nhắc nhở mới biết, Tô Tầm tức giận.

Haha..anhlại vì nụ hôn hồi chiều ấy mà tức giận cả buổi đó.

Dù rằng từnhỏđến lớnanhsinh hoạt ở loài người, song trong khung vẫn cómộtnửa máu của người thú, sao khó tính thế.

Tiến sĩ Gấu cắn miếng thịt heo rừng thơm ngào ngạt, nhìncômộtcách khinh bỉ.

“Lẽ nàocôkhôngbiết mẹ Tô Tầm có tính tình gì à?”

Mẹ Tô Tầm,khôngphải thích khóc sao? Nên Tô Tầm cũng thích khóc?

Nguyễn Kiều Kiều sợ hãi,côkhôngcầnmộtgã đàn ông thích khóc đâu.

Ánh mắt tiến sĩ Gấu nhìncôcàng khinh bỉ hơn, xoay đầu sang chỗ khác, ôngkhôngthèmnóichuyện với người phụ nữ ngu ngốc này nữa.

Quênnóirồi, Tiểu Bạch cũng được Cẩu Bất Lý cứu về. Quả nhiên Cẩu Bất Lý là con trai ngoan củacô, nhất ngôn cửu đỉnh,đãnóicứu Tiểu Bạchthìsẽcứu.

Lúc Tiểu Bạch được cứu về,côbé bị mấtmộtchân.

Nghenóikhi bọn họ tìmcôbé, heo rừngđangcắn chân Tiểu Bạch, bịmộtmũi tên của Cẩu Bất Lý bắn thủng đầu mới cứucôbé được.

Bạch Đồ và Tiểu Bạch đều rất cảm kích Cẩu Bất Lý, tối đó, Tiểu Bạch ngồi cạnh cậu nhưcôvợnhỏvậy, nướng heo rừng cho cậu ăn.

Năng lực tự lành của người thúkhôngtệ, chẳng qua Tiểu Bạch vốnkhôngphải người thú khỏe mạnh, nên vết thươngtrênđùi vẫn còn, được băng bó kỹ lưỡng.

Thấycôbé khập khiễng nướng thịt cho Cẩu Bất Lý, Nguyễn Kiều Kiều cũng là phụ nữ nhìnkhôngnổi.

Vặn lỗ tai con trai, “khôngthấy chân người ta bị mất hả?”

“Thấy ạ.” Cẩu Bất Lý kéo lỗ tai mình, ô húmộttiếng.

“Thấy mà con còn đày đọa người ta?”

“Con đâu có!” Cẩu Bất Lý giơ móng vuốt bóng mỡ lên, cực kỳ oan ức, “Là chị ấy tự nguyện mà. Hơn nữa, nếu con từ chối, chị ấysẽkhôngyên lòng.”

“...”

Đây là lý lẽ ngụy biện gì. Có điều nghĩ kỹ lại, dựa theo cái tính ở thế giới này, quảthậtrất có đạo lý.

Buông lỗ tai Cẩu Bất Lý ra, Nguyễn Kiều Kiều cẩn thận nhìn Tiểu Bạch và Cẩu Bất Lý. Ánh mắtcôbé nhìn Cẩu Bất Lý rất quái lạ, hình như rất cảm kích, nhưng hình như lại rất sợ hãi.

cônghĩkhôngthông, đành đẩy Chuột Đệđangvui vẻ ănmộtcái, “Tiểu Bạch dường như rất sợ Cẩu Bất Lý.”

Chuột Đệ gật đầu, nuốt từng miếng thịt, “Đương nhiên rồi, Cẩu Bất Lý cũng đâu hiền lành gì. Tôi thấy Tiểu Bạch thông minh hơncônhiều.”

“... Đâu hiền lành gì,anhhình dung con tôi như thế hả?”

“Chẳng lẽcôcảm thấy con traicôvẫn còn yếu ớtkhôngchỗ nương tựa sao? Có ai mới ba tuổiđãmượn dao chém người. Đúng rồi, còn vừa cười vừa uy hiếp muốn chặt tay người ta nữa.”

“...”

Nguyễn Kiều Kiều nghe vậy, chợt lo lắng nhìn về phía Cẩu Bất Lý.

Tại saocôcómộtảo giác Cẩu Bất Lý định sẵnsẽđộc thân nhỉ.

khôngkhách sáo với congáinhư vậy, ai mà thích cậu nữa? Huhuhu.

Chuột Đệ thấy ánh mắt Nguyễn Kiều Kiều nhìn qua nhưng nhanh chóng thu hồi,hắnchép miệng, “Tôi nghĩ, người cần quan tâmkhôngphải là Cẩu Bất Lý, ít nhất bây giờkhôngphải.”

Ngẩng đầu, Nguyễn Kiều Kiều đối diện với gương mặt đen thui của Tô Tầm.

Ơ,anhcòn tức giận à.

Người thú thỏ là bộ tộc ăn chay. Việc ăn từng miếng từng miếng thịt, rất kinh khủng với họ. Song sau khi lão người thú trong tộc dẫn đầu gặm thịt, người thú trẻ cũng bắt đầu ăn từng miếng.

Lão người thú cảm thán, “Lần trước khi tôi ăn thịt là năm đó tôi ba tuổi...” Hồi ứcthậtxa xôi.

mộtđời người thú thỏ trẻ tuổi căn bản cũng chưa từng ăn thịt.

Khi bắt đầu nuốt thịt heo rừng, có chút khó ăn. Dù sao bọn họ chỉ toàn ăn cà rốt, nhưng lúc tiến vào cổ họng, trượt xuống dạ dày, hai mắt bọn họ sáng choang.

Ăn ngon thế!

Tiệc lửa trại tối nay tổ chức rất thành công, tất cả mọi người cực kỳ vui vẻ. Bọn họđãđãlưu tên của người cùng ăn với mình, còn cùng kẻ thù của kẻ thù ăn thịt kẻ thù của họ, quan trọng là bọn họkhôngngờ thịt kẻ thù lại ngon vậy.

Toàn bộ người thú thỏ đều sôi sục.

Người ở đây rất vui vẻ, ngoại trừ Tô Tầm. Cái tên này từ đợt núi tuyết lần trước, con người càng lúc càng quái lạ.

Nguyễn Kiều Kiều nghĩ ngợi, vẫn cầmmộtmiếng thịt chân giòđitới bên cạnh Tô Tầm.

“Đại nhân, tôi nướng thịt choanhnè.”

“khôngăn.”

Tô Tầm kiêu ngạo xoay đầuđi.

Làm trò!

Nguyễn Kiều Kiều cũng cảm thấy mìnhthậtxui xẻo, ở thế giới cũ, tình nhân cãi nhau đều là đàn ông nhượng bộ, mà tại sao ở chỗ này,côphải giả thành đàn ông tới vỗ về Tô Tầm nhưcôvợnhỏchứ.

Đúng là ngày mợ kiếp, còn dài đằng đẳng.

“Đại nhân, đừng giận nữa mà.”

Nguyễn Kiều Kiềunhỏnhẹlên tiếng, vừa mềm mại vừa quyến rũ.

“Tôikhôngcố tình đẩyanhra đâu. Chẳng quatrênmặt tôi có máu, tôi sợ làmanhbẩn.”

Tô Tầm nặng nề hừmộtcái.

“Tôikhôngthấy bẩn, lúc em bẩn hơn nữa tôi cũng trông thấy qua rồi.”

“...” A được! Còn đấu võ mồm vớicô. Có điều đầu óc bắt đầu tóm được chút dấu vết rồi.

Nguyễn Kiều Kiều vuốt lông người nào đó, “anhkhôngthấy bẩn, nhưng tôi thấy bẩn mà. Nếu làmanhbẩn, tôikhôngnỡ.”

Nguyễn Kiều Kiềunóixong câu này, cảm thấy có chút buồn nôn. Quả nhiêncôkhôngphải cao thủ tình trường,nóira lời ngon tiếng ngọt bản thân còn hơi muốn nôn nữa.

Chẳng qua,côvợnhỏTô Tầm lại thích.

anhxoay đầu sang chỗ khác, ánh mắt sáng lấp lánh, “thậthông?”

“...” Còn dùng từ hông! Còn dùng hông hông hông kìa!

Hông hông con khỉ ấy, mời đạp chết tên tổng tài cầm sai kịch bản nàyđi!

Nguyễn Kiều Kiều nởmộtnụ cười ‘chân thành’, cái taynhỏbé khẽ xoa vai Tô Tầm, “Dĩ nhiên rồi, tôi thương đại nhân nhất mà.”

“Hừ.” Đại nhân lần nữa kiêu ngạo xay đầu sang chỗ khác, nhưng rất nhanh, giọngnóibuồn bực truyền ra.

“Tôi muốn miếng thịt lớn nhất.”

“Được được được.”

“Em phải đút tôi ăn.”

“Được được được.” Được cái đầuanh!

cômới là phụ nữ,côhẳn phải được bạn trai ngọt ngào đút đồ ăn được chưa? Tại sao sai kịch bản thế!cômới làcôgáinhỏmảnh mai, Tô Tầm mới là tổng tài bá đạo,khôngphải sao?

Thế giới này loạn hết rồi.

Khi tâm trạng Tô Tầmkhôngtốt, đặc biệt ăn nhiều. Nhưng tâm trạnganhtốt lên rồi, Nguyễn Kiều Kiều pháthiệnanhcàng ăn nhiều hơn.

côsợanhăn nhiều thịt quá, bụngsẽkhó chịu, nên thỉnh thoảng đútmộtmiếng cà rốt cho Tô Tầm.

Ban đầu Tô Tầm mâu thuẫn, có điềuanhchịukhôngnổi Nguyễn Kiều Kiều ngồitrênđùianhlàm nũng.

“Đại nhân, ăn miếngđi. Nhiều thịt quá, bụngsẽkhôngthoải mái.”

Tô Tầm lầm bầm hai tiếng, sờ soạng mông mẩy Nguyễn Kiều Kiều, sau đó mới há mồm ra.

Cái tên này,côthựcsựrất muốn lấy cà rốt nhét đầy miệnganh!

Tô Tầm nhai cà rốt, nét mặt cũngkhôngcòn khó coi như trước.anhngẩng đầu lên, lấy làm lạ, “Sao cà rốt nay ngon nhỉ?”

“...”

Hai ngườimộtngụm cà rốt,mộtngụm thịt, chỉ chốc lát sau, Nguyễn Kiều Kiều là người no trước.

Bạch Đồđitới bưng hai ly trúc qua.

“Đại nhân, nếm thử rượu của bọn tôiđi.”

“anhấykhôngthể uống rượu.”

Tô Tầm còn chưa nhận, Nguyễn Kiều Kiềuđãtrướcmộtbước tiếp lấy ly trúc Bạch Đồ đưa, “Ly rượu này tôi thayanhấy uống.”

Nguyễn Kiều Kiều uốngmộtngụm rượu Bạch Đồ đưa, nhất thời nheo mắt lại.

Mùi vị này lại là rượu nho cơ. Nhìn kỹ, dưới đáy ly trúc còn thảmộtquả nho.

Quả nho ngon ngọt, ly trúc thơm ngát, vị rượu ngọt thanh, hòa quyện vào nhau vô cùng bất ngờ.côlại uống thêmmộtngụm.

“Tộc trưởng ơi, rượu ngon quá.”

“Là Tiểu Bạch tìm tòi đó.” Bạch Đồ cực kỳ kiêu ngạo, “Tại sườn núi hoang bên ngoài rừng cây, con bé pháthiệnra những quả nho này nên hái về. Sau đó vì quá nhiều, bèn đemđiủ rượu, tôi rất vui khicôthích nó. Chẳng qua đại nhânkhôngthể uống,thậtlà đáng tiếc.”

Bạch Đồ ngồi xuống bên cạnh Tô Tầm, chung quanh cười cườinóinói. Người thú thỏ uống rượu ngon, ăn món ngon cực kỳ khoái trá.

Bạch Đồ cũng rất khoái trá, “Bọn tôi lâu rồi chưa từng vui như thế. Từ khi chỗ này trở thành đất hoang, tộc người thúkhôngchịu bảo vệ bọn tôi, loài người cũng mặc kệkhôngquan tâm. Mấy năm nay, bọn tôi luôn bị đám dã thú ở ngọn núi kia bắt nạt.”

“...” Cònkhôngthấy ngại.mộtđám người thú thỏ tám múikhôngđánh lạimộtđám heo rừng.

Có điều heo rừng vẫn là bộ tộc thù dai. Hôm nay giết nhiều heo rừng vậy, chẳng biết có trả thùkhông.

Nguyễn Kiều Kiều ngẫm nghĩ, cần phải nhắc nhở Bạch Đồ.

“Tộc trưởng ơi, tôi thấy tối nay muộn rồi, bảo bọn họ nghỉ ngơi sớmđi.” Bạch Đồ thấy khó hiểu,côđành tiếp tụcnói: “Theo tôi biết, heo rừng làmộtđám cực kỳ thù dai. Tôi nghĩ sớm muộn gì bọn chúng cũng trả thù... nên đừng để toàn bộ...”

Nguyễn Kiều Kiều còn chưa dứt lời, chợt nghemộttrận gào thét rung trời, đồng thời tiếng chân chạy băng băng càng lúc càng gần bọn họ.

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện
Phó Du
dtv-ebook.com

Chương 58: Hỗn chiến với heo rừng

Đúng là sợ điều gìsẽgặp điều đó. Nguyễn Kiều Kiều vừa mớinóiheo rừng thù dai, chắcsẽphát động trả thù, kết quả hơn nửa đêm xuấthiệnmộtđám heo rừng.

Nhất thời người thú thỏ hoảng hốt sợ hãi, người tỉnh táothìkéo bạn chạy thoát thân, ngườikhôngtỉnh táo trực tiếp bị heo rừng húc lên trời, ngỏm củ tỏi.

Tiếp tục thế nàykhôngđược.

Nguyễn Kiều Kiều kéo Bạch Đồ, nhưng bị Tô Tầm cầm tay.

“Em kéo lão già làm gì?”

Lúc này rồi còn quan tâm nhiều vậy?

“Đại nhân, chúng takhôngnên chạy trốn à?”

Tô Tầm rất khó chịu, rút trường đao bên hông ra, khóe mắt nhếch lên, trong mắt phượng toàn làsựâmđộc, “Tôi ghét nhất lúc ăn cơm bị người ta quấy rối.”

Tô Tầm múa đao tiến lên, có lẽ bộ dạng con người làmanhbị kiềm hãm, nên móng vuốtanhxuấthiện, đồng thời cái đuôi to cũng lộ ra.

Bọn Chuột Đệ cũng chẳng nhàn rỗi, cầm vũ khí xông về phía bầy heo rừng. Ngay cả Cẩu Bất Lý cũng động thủ, cậu dẫn Tiểu Bạch vào lều cỏ bên cạnh, dặn dòmộtcâu “Trốn kỹ”, rồi vọt đến chỗ bầy heo rừng.

Tô Tầm chém giết rất vui vẻ, nhưngkhôngít heo rừng vẫn lợi dụng kẽ hở xông đến chỗ người thú thỏ.

Nguyễn Kiều Kiều túm Bạch Đồ, “Tộc trưởng, né tránhkhôngphải cách. Nhớ phương pháp giết heo hồi chiều tôi dạy cho ôngkhông?”

“Phương pháp gì?”

“Chém!”

Nguyễn Kiều Kiều nhặt dao phaytrênmặt đất đưa cho Bạch Đồ, qua quýt thô bạo dạy ông.

“Chém bọn heo rừng, vậy đủ rồi.”

“Nhưng tôi sợ...”

“Sợ cái đầu ông!” Nguyễn Kiều Kiều bùng nổ bật ramộtcâu thô tục, “Ông đúng là uổn phí cơ thể tám múi!”

Có lẽ thấy Tô Tầm chém rất thuận tay, người thú thỏ có gan tođangtrốn tránh cũng lấy dao phay xông ra. Khi chém đượcmộtdao, bọn họ còn do dự, nhưng bọn họ nhanh chóng pháthiệnchẳng có gì đặt biệt cả.

mộthồi hỗn chiến, đám heo rừng vốn ở ngọn núi bên cạnh ngang ngạnhđãquen,khôngngờ sáng sớm bị thiệt thòi lớn, giờ lại ngã nhàomộtcúrõđau.

khôngít heo rừng thấy đồng bọn chết thảm, bắt đầu rút lui.

Tô Tầm cũngkhôngđuổi theo, vì cơm nước xong rồi,anhnên nghỉ ngơi.

trênmặt đất đầy xác heo rừng, những con còn sót lại người thú thỏđãdọn dẹp sạchsẽ.

Có Tô Tầm hỗ trợ, tổn thất của người thú thỏ được khống chế đến mức thấp nhất.

Chỉ có mấy người thú thỏ uống say chưa kịp chạy mới bị heo rừng giết hoặc húc chết,mộtbộ phận khácthìbị thương, nhưng vết thương có thể cứu chữa.

Khắp người Tô Tầm và Nguyễn Kiều Kiều toàn máu, hai người nhìn đối phương, quyết địnhđitắm.

Chỗ này non xanh nước biếc, khiến Nguyễn Kiều Kiều chín phần hài lòng, cònmộtphầnkhônghài lòng là có thể do chỗ này tắm rất bất tiện.

Ở đâykhôngcó phòng tắm, cũngkhôngcó thùng tắm, già trẻ lớn bé đều tắmtrêncon sông bên ngoài kia.

Nhưng Nguyễn Kiều Kiều vẫn xem nhưmộtngười phụ nữ bình thường,khôngcó thói quen lõa lộ trước bàn dân thiên hạ. Cho nên bình thườngcôđều nhân lúc họ ngủ say, sau đómộtmình len lénđilau người.

Tuy nhiên hôm naytrênngười nặng mùi máu tươi quá,côlau rồi mà mùi máu tanh ấy vẫn bám quanh quẩn chóp mũi.

“Khó chịu?”

Nguyễn Kiều Kiều nhìn Tô Tầm, ánh mắt sáng lên.

“Đại nhân, chúng tađitắmđi.”

Ánh mắt Tô Tầm chợt sáng lấp lánh, “Cùng nhau?”

“Dạ.”

Nguyễn Kiều Kiều cười híp cả mắt nhìn con đuôi to của Tô Tầm, gật đầunói: “Đương nhiên là cùng nhau rồi.”

khôngcó Tô Tầm, aisẽcanh gác giúpcôchứ.

Tô Tầm rất đơn thuần, cho rằng cùng tắm là cùng tắmthật.anhcòn chưa làm ở trong nước ấy chớ. Songanhnhanh chóng pháthiện,anhquá đơn thuần rồi.

Đến bờ sông, Nguyễn Kiều Kiều bèn đẩyanhra.

“Tại sao?” Tô Tầm đen mặt, “Tôi cũng muốn tắm.” Thậm chíanhđãcởi hết trơn.

Nguyễn Kiều Kiều chạm vào chim to của Tô Tầm, tươi cườinói, “Cũng được, nhưng ở đâykhôngbiết có người kháckhông? Nếu bị người ta thấy...”

Nghĩ đến khả năng này, Tô Tầm lập tứckhôngvui.

“Ai tới tôiđigiếthắn.”

Tô Tầmnóixong, còn rung chimđitìm tên tiểu nhân nhìn trộm.

Tất nhiên, đâu có ai, cũngkhôngcó người thú, Nguyễn Kiều Kiều chỉnóilà có thể mà. Nhưng Tô Tầm thựcsựđixung quanh tiêu diệt sạch sinh vật trong chu vi n mét.

Đợi đến khi Tô Tầm cho biến mất toàn bộ những nhân tố khả nghi mới chớp nở,anhtrở về con sông mới pháthiệnNguyễn Kiều Kiềuđãngồitrêntảng đá lớn bên bờ sông lau mái tóc dài.

“Tắm xong rồi? Nhanh vậy?” Trong mắt Tô Tầm tràn đầy tiếc nuối.

Nguyễn Kiều Kiều gật đầu, némmộttấm khăn lông cho Tô Tầm.

“Đại nhân mau mau tắmđi, trời tối kìa.”

“Emkhôngtắm à?”

“rõràng tôi tắm xong rồi.”

Mặt Tô Tầm càng đen hơn, “Emkhôngtheo tôi sao?”

“Theo chứ.” Nguyễn Kiều Kiều lau tóc, “Đợianhtắm xong, vừa vặn tóc tôi cũng khô.”

“...”

Tô Tầm tự biết bị lừa lòng tràn đầykhôngvui, có điềukhôngchịu nổi nụ cười tít mắt của Nguyễn Kiều Kiều. Đồng thời, sau khianhtắm xong nằmtrêntảng đá lớn,côcòn lau lông choanh.

Giờanhvẫn ở trạng thái người thú.

Ánh trăng yếu ớt, Tô Tầm ghé lên đùi Nguyễn Kiều Kiều, mặc chocôcầm lấy cái đuôi củaanhchầm chậm lau.

“Đại nhân, bọn họ thấy hết rồi.”

Tô Tầm “ừm”mộttiếng, quay về phía ánh trăng lộ móng vuốt ra, “Muốn diệt khẩukhông?”

“...” Nguyễn Kiều Kiều nuốtmộtngụm nước bọt, “Tộc trưởng bọn họ tốt lắm, Tiểu Bạch cũng rất đángyêu.”

“Đángyêuchỗ nào, chỉ biết khóc lóc.”

“Congáimà, thích khóc tí thôi.”

“Vậy sao emkhôngkhóc?”

“anhmuốn tôi khóc à?” Dừngmộtchút, Nguyễn Kiều Kiều lấy khăn lông lau lỗ tai Tô Tầm,côcúi người tiến đến bên taianhkhẽnói, “Hơn nữa,khôngphải tôi...đãkhóc ởtrêngiường ư?”

Lỗ tai Tô Tầm giật giật, sau đó liên tục run run trong tay Nguyễn Kiều Kiều.

Haha, xem nhiều truyện H học tập kỹ năng trêugáithìsao, đâu sánh được người phụ nữ lợi hại mặt dàyđãngâm mình trong truyện H từnhỏchứ.

Ừm, kỹ năng ghẹo trai, Nguyễn Kiều Kiều muốn cho mình 10 điểm.

Đùa giỡn Tô Tầmmộthồi,cônắm tayanh, mượn ánh trăng, hai người chậm rãi đến lều cỏ.

“Đại nhân, heo rừng còn trở lạikhông?”

“Maiđigiết sạch bọn chúng.”

“...”

“Vậy đám người Bạch Đồ?”

“Mai cũng giết sạch bọn họ.”

“!!!”

Hai người câu được câukhôngnóichuyện phiếm, rất nhanh trở về lều cỏ xa hoa của Tô Tầm.

Ngay cửa lều cỏ, Bạch Đồđãchờ ở đó.

“Tô đại nhân.”

Nguyễn Kiều Kiều lấy làm lạ nhìn Bạch Đồ, “Tộc trưởng,đãtrễ thế này sao ông còn ở đây?”

Bạch Đồ chần chừ thoáng nhìn Tô Tầm, dường như ông hơi e ngạianh, song vìmộtsố lý do tạm thời vẫn chưa biết, nên ông miễn cưỡng gồng lên, nhìn Tô Tầm.

“Tô đại nhân, tôi có chuyện tìm cậu.”

Tô Tầm rất mất kiên nhẫn, “Tôi muốnđingủ.”

“sẽkhônglàm mất nhiều thời gian của đại nhân đâu.”

“Ỉt thời gian cũng là thời gian.” Tô Tầm lạnh lùng hạ lệnh đuổi khách.

Bạch Đồkhônghề từ bỏ, ngay khi Nguyễn Kiều Kiều chuẩn bị đóng cửa, giọng ông ở ngoài cửa vang lên.

“Tô đại nhân, cậu là con trai tướng quân, sao lại là người bán thú chứ?”

Rốt cuộc người thú thỏ vẫn bất giác pháthiệnsựthậtnày.khôngphải, ngay từ đầu, Tô Tầm cũngkhôngtính che giấu.

Nguyễn Kiều Kiều dừng động tác đóng cửa,hiệntạicôđangnghiêm túc xem xét lời của Tô Tầm.

Có cần giết người diệt khẩukhông?

Bạch Đồ bước lên trướcmộtbước, “Ban ngày, bọn họ trở vềnói, ngài... ngài biến hình... Buổi tối, tuy rất tối, nhưng...”

“... Ông muốnnóigì?” Nguyễn Kiều Kiều chắn trước mặt Bạch Đồ, “Người bán thúthìsao? Lẽ nào lúc nãykhôngphải người bán thú này cứu các người à?”

Nghe vậy, Bạch Đồ lui về saumộtbước.

“Tôikhôngcó ý đó. Chẳng qua trước giờ đều là người đờikhôngdung... Tô đại nhân sơ suất để lộ thân phận của mình như thế,không, tôi nghĩ hoàn toàn là cố ý, cậukhôngmuốn gạt chúng tôi, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Bộ tộc chúng tôikhôngmàng thếsựrất lâu rồi, mấy năm nay, chúng tôi trông giữ đất hoangkhônghề tham dự bất kỳ cuộc chiến nào, tôikhôngmuốn người trong tộc sinh linh đồ thán lần nữa...”

“Vậy ý ông là để người trong tộc ông bị heo rừng ăn sạch?”

Tô Tầm cười cười, lần này rốt cuộcanhmở cửa đón khách.

“Trưởng lão Bạch tộc,mộttrong những người canh giữ khoáng thạch nơi đất hoang, ý của tôi, ông vẫn chưarõsao?”

Lần này, đến phiên Nguyễn Kiều Kiều kinh ngạc.

“Khoáng thạch, chỗ nào có khoáng thạch chứ?”

Thế giới này khoáng thạch rất bíẩn, ngoại trừ tộc người thú biến dị lần trước, còn có núi tuyết, Mèo Đenđãra ngoài tìm khoáng thạch khắp nơi.

thậtkhôngngờ vùng đất hoang luônkhôngcó người hỏi thăm, lại cũng có khoáng thạch.

Lẽ nào ngay từ đầu Tô Tầmđãbiết.

Có điều, so với người thú biến dị, sói tuyếtẩnhình,thìtộc người thú thỏ mềm yếu đâu canh giữ nổi những khoáng thạch này.

Hay Tô Tầm tìm nhầm chỗ.

Trong lều cỏ, Nguyễn Kiều Kiều đưa trà nóng cho hai người.

Bạch Đồ uốngmộtngụm, để xuống.

“Tô đại nhân tới đây, quả nhiên có mục đích.”

Tô Tầm nhấpmộtngụm trà, cười nhưkhôngcười, “Đáng nhẽ tôi chỉ tới nghỉ ngơi. Chẳng qua, có chút tò mò thôi. Đường đường tộc người thú thỏ lại lưu lạc đến mức bị heo rừng bắt nạt. Nhưng càng khiến tôi tò mò là, mãnh thú ở đâykhôngít, muốn tiêu diệt cả tộc người thú thỏ ắt hẳn là chuyện dễ dàng. Mà nhiều năm như vậy, các người vẫn còn sống. Thựcsựlàm tôi hiếu kỳ.”

“Nên cậu đưa heo rừng tới, muốn thử thực lực của chúng tôi.”

Tô Tầm gật đầu.

Bạch Đồ đứng dậy, kích độngnói: “Thế hệ trước của chúng tôi xácthậtcó năng lực, nhưng thế hệ mới này sớmđãkhôngcòn. Cũng vì cậu thăm dò, mà chúng tôi tổn thất nhiều trẻ con như vậy... Tô Tầm, cậu có còn là ngườikhông?”

“Rấtrõràng, tôi đâu phải. Tôi là người bán thú các người phỉ nhổ mà.” Tô Tầmkhôngnhìn Bạch Đồđangkích động, giọngnóithản nhiên, “Tôikhôngcó nhiều lòng thương hại tới thế. Còn ông, muốn phơi bày thân phận tôi cũng có thể thử xem. Tôi có thể diệt tộc heo rừng,thìtộc người thú thỏ hèn mọn càng là chuyệnnhỏ.”

“Cậukhôngmuốn khoáng thạch sao?”

“Ồ.” Tô Tầm tiếp tục nhấpmộtngụm trà, rất lâu mới thong dongnói: “Hóa ra, cóthật.”

Bạch Đồ suýt lên tăng xông máu, “Cậu gài tôi?”

“Là ôngnói, chứ tôi đâunóigì. Hơn nữa, nếu tôi là ông, tôisẽnghĩ kỹ lại nên hợp tác thế nào. Dù gìhiệngiờ người thú thỏ các ông làmộtđám già yếu.khôngriêng gì tôi, bất luận kẻ nào tới diệt tộc cũng được.”

“Tôikhôngđồng ý.”

Bạch Đồ nắm chặt tay, lạnh lùng nhìn Tô Tầm.

“Đây là nhà tôi, tôisẽkhôngphá hoại nhà của tôi.”

“Tùy ông.”

Tô Tầm bình tĩnh hạ lệnh đuổi khách, “Tôi muốn ngủ, thong thảkhôngtiễn.”

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện
Phó Du
dtv-ebook.com

Chương 59: Nhân vật phản diện

Trong phòng, sau khi Bạch Đồđi, bầukhôngkhí có vẻ hơi lúng túng.

Nguyễn Kiều Kiều thêmmộtly trà cho Tô Tầm, nghĩ lại vẫn nhịnkhôngđược.

“Đại nhân, chỗ này có khoáng thạch à?”

Tô Tầm uốngmộtngụm trà, thỏa mãn híp mắt.

“Chắc có.”

“Tôi tưởng chúng ta tới đây để...”

“Chịu tội?” Tô Tầm bật cười, “Có điều cũngkhôngsai, tôi vốn định nghỉ ngơimộtthời gian, tìm khoáng thạch chỉ là nhân tiện.”

thậtsao? Nguyễn Kiều Kiều còn lâu mới tin. Tô Tầm luôn dốc lòng tìm khoáng thạch n nămkhôngdao động.

“Khoáng thạch ở đâu ạ?” Nơi này cây xanh tỏa bóng,hiệntạicôkhôngpháthiệnra chỗ nào có thể khai thác khoáng thạch.

“Tôi nghĩ, ngay dưới chân.” Tô Tầm dậm chân.

Nguyễn Kiều Kiều trợn tròn mắt, “Ýanhlà khe núi này?”

Tô Tầm đặt ly trà xuống, ngápmộtcái.

“Ngủđi.”

Tối đó, Tô Tầm tay dài chân dài quấn lấy. Nguyễn Kiều Kiều némộthồi, lại bịanhlưu loát cởi bỏ quần.

“Đại nhân, kỳ động dục củaanhqua rồi mà.”

“Nhưng tôi rất muốn.”

Tô Tầm nắm cằm Nguyễn Kiều Kiều, hônmộtcái,côcó chút khó chịu lập tức tránh né.

anhbuôngcôra, hai tay giữ gò mácô, “Em sao vậy?”

Nguyễn Kiều Kiềukhôngthể lừa được Tô Tầm, nhưngnóithẳng hình như lạikhôngđúng. Ngườikhôngbiết còn tưởngcôcó sức ảnh hưởng lớn tới Tô Tầm đến thế. Song chỗ này non xanh nước biếc, tộc người thú thỏ sinh sống nhiều năm, chịu đủ mọi ức hiếp, chính vì canh giữ mỏ khoáng thạch này.

Bọn họ thựcsựkhôngkiêng dè gì mặc sức cướp đoạt ư?

Nghĩ lại, Nguyễn Kiều Kiều tìm lời lẽ dịu dàng nhất, “Ở đây phong cảnh rất đẹp. Núi non hữu tình, cây xanh bóng mát.”

Tô Tầm nhìn Nguyễn Kiều Kiềumộthồi, “Em thích hoàn cảnh này?”

Nguyễn Kiều Kiều gật đầu, thànhthậtđáp, “Thích ạ.”

Bỗng nhiên Tô Tầm nở nụ cười, buôngcôra, “Tôi cho rằng loài ngườisẽkhôngthích thâm sơn cùng cốc kiểu này.”

Đó là vì bọn họ chưa từng thấy chốn thiên đường trời xanh mây trắng. Ở thành trấn ô nhiễm nghiêm trọng, nơi có non nước biếc như thế đáng quý cỡ nào.

“Đại nhân.”

Tô Tầm thở dàimộtcái, “Khoáng thạch là tôi tình thế bắt buộc.” Dừngmộtchút, dường như cảm thấy cả ngườicôcứng nhắc, Tô Tầm kề tráncô, chậm rãinóimộtcâu.

“Có điều, tôisẽcố hết sức lưu lại thứ em thích.”

Tô Tầm hiếm khi dễnóichuyện vậy, Nguyễn Kiều Kiều nghĩ thổi gió bên gối cũngkhôngtệ. Xem ra sau này phải tận dụng nhiều hơn. Ôm cánh tay Tô Tầm,côcảm thấy mỹ mãn, tuy nhiên lại nghĩ đếnmộtvấn đề nghiêm trọng.

“Bạch Đồsẽđồng ý ư?”

“Ông takhôngcó quyền từ chối.”

“...” Đáp án chắc chắn nhỉ.

Hôm sau, hai người vừa rời giường liền pháthiệnngười thú thỏ đứng đầy trước mặt. Cũng như ngày ấy bọn họ mới đến, toàn bộ người thú thỏ đều vây kín họ lại.

Xem ra cả đêmđãđủ để Bạch Đồ lập kế hoạch với tất cả việc này.

Vì sáng sớm còn chưa ăn gì, tính tình Tô Tầmkhôngtốt lắm,anhrút dao ra chuẩn bị chém tới. May mà nửa đường bị Nguyễn Kiều Kiều ngăn cản.

“Chờđã, nghe bọn họnóithế nào trướcđã.”

Bạch Đồkhôngcảm xúc nhìn Tô Tầm, giống như kiên quyếtkhôngkhuất phục trước cái ác, “Chúng tôisẽkhôngđể quê hương của chúng tôi bị phá hủy.”

“Ồ.” Tô Tầm tựa vào ghế, gác chéo chân. Sáng sớm,anhmặc chiếc áo sơ mi trắngđira,mộtgóc của chiếc áo miễn cưỡng treotrênlưng quần.anhnhìn đám người thú thỏ trước mắt, đùa bỡn con daotrêntay.

“nóiđúng hơn, là hợp tác thất bại?”

Bạch Đồ gật đầu, “Chúng tôiđãđồng ý với thú vương, phải sống chết bảo vệ núi rừng này. Tôisẽkhôngđể...”

“Được rồi, cứ vậyđi.” Tô Tầm xua tay, “Dù sao diệt tộc, tôi đâu chỉnóichơi.”

anhxoay cổ tay, chuôi daođãnắm trong tayanh.

Bạch Đồ sừng sững bất động, “Tô đại nhân, cậukhôngthể giết bọn tôi. Những việc cậuđãlàm ở đây tôi báo cáo cho Tô Minh đại nhân biết rồi, tin chắc tất cả tự có quyết định.”

“Haha.” Còn học cáo trạng nữa, Tô Tầm cười lạnhmộttiếng.

“Ông lấy Tô Minh ra dọa tôi?”

Bạch Đồ gật đầu, “khôngsai, tôi cònnóiquá trình biến hình của đại nhân. Tôi tin Tô Minh đại nhân nhất định rất có hứng thú với chuyện này.”

“Trái lạiđãxem thường ông. Ngoài miệngnóithú vương, nhưng sau lưng lại tìm Tô Minh?” Tô Tầm nở nụ cười bất cần, “Có điều, chọc phải tôi, ông cảm thấy Tô Minh có thể che chở ông à.”

“Tôikhôngcầu mong gì, nhưng ít nhất nơi nàysẽkhônggiao cho cậu.”

“Nên tôi ghét nhấtnóiđạo lý.” Tô Tầm để dao xuống, “Ông lại có thểđitìm Tô Minh. Chẳng qua, nếu tôi là ông, tôisẽbáo cho thú vương biết. Dù gì, Tô Minh làmộtcon cá lớn.”

“Cậu...”

Tuy Bạch Đồ học tập tri thức loài người, song về mặt đùa bỡn mưu tính vẫn làmộttay mơ.

“Cậu có ý gì?”

“Đâu có ý gì. Nhiều người mới náo nhiệt,khôngphải sao?”

Tô Tầm cất dao, nhìn Nguyễn Kiều Kiều, “Hôm nay tâm trạng tôi tốt, dẫn emđisăn thú chịukhông?”

Nguyễn Kiều Kiều chẳng hiểu ra sao cả, bị Tô Tầm kéo ra khỏi lều cỏ.trênđườngđi, vô số người thú thỏ nhìn họ đầy cảnh giác, Nguyễn Kiều Kiều lo sợ bất an, nhưng trái lại Tô Tầm rất thản nhiên.

“Nếu người takhôngchào đón chúng ta, chúng ta còn ở lại làm gì?”

Lúc này, Nguyễn Kiều Kiều mới pháthiệnbọn Chuột Đệ đều thu dọn hành lý xong, họ bị đuổi ra khỏi lều cỏ ư?

Tô Tầm muốnđi, đám người Bạch Đồ cũng ngănkhôngđược.

Có người thú thỏ muốn ngăn cản, lại bị Bạch Đồ ngăn lại.

“Để họđiđi. Tộc người thú thỏ chúng takhôngphải kẻ vong ân phụ nghĩa, Tô đại nhân có ân cứu mạng chúng ta, chúng tasẽnhớ suốt đời.”

Tô Tầm hừ lạnhmộttiếng.

“Hẹn gặp lại.” Cuối cùng,anhlướt qua bên người Bạch Đồ, khẽnóiba chữ.

Hôm nay, Tô Tầm thựcsựdẫn Nguyễn Kiều Kiềuđisăn heo rừng.anhcực kỳ hào hứng,khôngchỉ săn heo rừng, mà tất cả động vậtnhỏtrong núi đều gặp tai ương.

Hệ sinh thái chỗ này rất tốt, có rất nhiều động vật đủ màu sắc.

Thỏ hoang, chim trĩ quảthậtdễ như trở bàn tay.

Cẩu Bất Lý đuổi theo con chim trĩ đáng thương vỗ cánh phành phạch kia vô cùng vui vẻ. Ngay cả Tiểu Manh cũng theo Chuột Đệ buông thả, chốc lát sau kéo ra mấy áo choàng.

Đúng là thu hoạch tốt mà.

Người duy nhấtkhônghăng hái chính là tiến sĩ Gấu, lần này cắm trại dã ngoại, ông ở lại dựng lều, thuận tiện đưa gà rừng bắt được cho Nguyễn Kiều Kiều giết, rồi chờcôđốt lửa nướng.

Nguyễn Kiều Kiều chợt sờ bùn đất nơi này, sạchsẽ, thích hợp làm món gà ăn mày.

Mấy người ăn xong gà ăn mày thơm ngào ngạt,côcòn phamộtbình trà.

Ở đây nguyên liệu có thể sử dụng rất nhiều, mặc dù nguy hiểm trùng trùng.

Nhưng so với động vật vốn nguy hiểm ở nơi này, tin chắc đám người bọn họ mới nguy hiểm nhất.

Buổi tối, Nguyễn Kiều Kiều tựa lên người Tô Tầm, thựcsựnghĩkhôngra.

“Đại nhân, chúng ta cứđinhư thế sao?”

“Ừm.”

“anhcòn muốn khoáng thạchkhông?”

“Muốn.”

“Vậy Tô Minh tớithìmuốn thế nào?”

“Haha.” Lần này, người cười ra tiếng là Chuột Đệ,hắngặmmộtcái đùi gà, lười biếng tựa bên người Tiểu Manh, nhưng bị Tiểu Manh đánhmộtquyền.

Chuột Đệ vuốt má phải sưng lên, run rẩy đứng dậy, “đãnóikhôngđánh mặt mà. Đau chết luôn, sao em cứ bạo lực hoài.”

Tiểu Manh giơ nắm tay, bày tỏ đáp án của mình.

Nguyễn Kiều Kiều bị khơi gợi hứng thú, “Chuột Đệ, rốt cuộc là chuyện gì,nóinhanh chútđi.”

“Rất đơn giản.” Chuột Đệ xoa xoa cằm, “hiệntại Tô Minhhắntự thân khó bảo toàn, tin rằngkhôngtới nhanh thế đâu. Chỉ e lão Bạch Đồ phải thất vọng rồi.”

“Tại sao Tô Minhkhôngthể tới?” Nguyễn Kiều Kiều nghiêng đầu, thoáng nhìn lông mi dài cong của Tô Tầm, bỗng nhiên trong đầu lóe lên, “Đúng rồi,hắncònđangkhai thác núi tuyết,sẽkhôngnhanh như vậy.”

“Núi tuyết?”

Chuột Đệ cười haha, “côvẫn cho rằng chúng tasẽchắp tay tặng núi tuyết cho người ta sao?”

“Lẽ nào...”

Trong đầu Nguyễn Kiều Kiều xuấthiệnmộtý nghĩ, “Các ngườiđãđộng tay động chân gì ư?”

Chuột Đệ rung đùi đắc ý, “Thái tử bất mãn với nhà họ Tô lâu rồi. Bọn tôi chỉ chohắnmộtcái cớ thôi.” Chẳng phải Tô Minh muốn dùng núi tuyết bày tỏ ‘lòng trung thành’ của mình, nhân tiện lợi dụng kỹ thuật tinh luyện khoáng thạch của Liễu Như Yên kiềm chế thái tử à, vậy Tô Tầmsẽtặng cho thái tửmộtmón quà lớn.

Khoáng thạchđãsớm đưa cho thái tử rồi, đương nhiên Tô Tầm cũng rất giữ gìn. Rốt cuộc núi tuyết có bao nhiêu khoáng thạch, có trời biết đất biết Tô Tầm biết thôi. Nhưng thái độ củaanhđãnóicho thái tử.

Ở nhà họ Tô, chỉ cóanhmới đứng về phía thái tử. Tô Minh muốn kiềm chế thái tử, màhắnlại ‘trung thành và tận tâm’.

Ởmộtsố thời khắc, thành công và thất bại chỉ ở thời cơ. Lần này Tô Tầm thắng bởi thời cơ.

Tô Minh muốn nhà họ Tô, cũng muốn người đẹp, thậm chí còn muốn kiềm chế thái tử. Khẩu vị lớn quá, ước chừng nuốtkhôngtrôi.

Dù sao thái tửđãchậm rãi nắm giữ thực quyền. Dẫu Tô tướng quân có thể chỉ tay che trời, song cũng chỉ làmộtlão già sắp xuống mồ.

Nguyễn Kiều Kiều nghe xong như lọt vào sương mù, có điềucônhanh chóng chộp đượcmộttrọng điểm.

“Đại nhân chúng ta và thái tử làmộtphe?” Thái tử là nam chính trực tiếp của quyển sách, khoai to xoạc khỏe, giàu nứt đổ vách, liên tục được bàn tay vàng.

Nếu Tô Tầm và thái tử làmộtphe,thìanhcòn được tính là nhân vật phản diệnkhông?

“khôngkhôngkhông...” Chuột Đệ ở đối diện bắt đầu xua tay, “Đại nhân chúng ta đâu thuộc phe phái nào...”

“... Đợiđã...” Thế Tô Tầm làm nhiều chuyện vậy để làm gì?

Lần này, Tô Tầm ănmộtmiếng thịt gà, chậm rãinói: “Để bọn họ tự giết lẫn nhau,khôngphải chơi rất vui sao?”

“...”

Nguyễn Kiều Kiều nhìn trời, có chỗ nào chơi vui chứ. Nơi này non xanh nước biếc vậy chơi đâu có vui, nhất định phải đùa giỡn mạng người, vậy có ổnkhông?

“Tôi thấyanhbuồn chán quá độthìcó.”

“cônóiđúng rồi. Đại nhân chúng ta rất buồn chán, chính vì buồn chán nên mới tìm ít chuyện để làm. Dù gì, phát tài trong chiến tranh, bọn tôi rất thích.”

“...”

Dựa theo góc độ thánh mẫu, Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy đám người người thú/ người bán thú trước mặt đều có bệnh.

Hòa bìnhkhôngtốt à? Cứ nhất định phải đánh tới đánh lui.

Song Nguyễn Kiều Kiều cũng thông suốt rồi.

Chiến tranh giữ loài người và người thú,khôngphải mấy người bọn họ tùy tiện khơi màothìcó thể khơi mào. Đối với thời loạn thế này, rất khó bảo toàn tính mạng, cònkhôngbằng nắm giữ thực quyền, nắm giữ mạch máu kinh tế, mới có thể sống tốt.

Dù saokhôngcó gì quan trọng hơn việc sống tốt cả.

Dã tâm của Tô Tầm,côcó thể cảm nhận được.

côcũng biếtanhkhôngphải buồn chán nhưcônói. Hoặc giảanhlàmộttên khốn kiếp, nhưng tên khốn kiếp cũng muốn sống.

Nhìn nhận thế này,thìanhvàcôvốn như nhau.

Người ở dị thế, thân bất do kỷ.

Thế giới tàn khốc, bạnkhôngchếtthìtôi chết.

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện
Phó Du
dtv-ebook.com

Chương 60

Giống như Tô Tầm từngnói,anhthích Tô Minh và thái tử tự giết lẫn nhau.

Ngay khi họ bị đuổi ra khỏi lều cỏ chưa lâu, Tô Minh lại tới. Đương nhiên, chuyện này vẫn là Tiểu Bạchnóicho họ biết.

khôngcósựche chở của họ, trong thôn nhanh chóng bị heo rừng tập kích. Tuy Bạch Đồ hăng hái phản kháng, nhưng hiệu quả quá thấp. Đúng lúc ấy, Tô Minh như nguồn sáng trong bóng tối xuấthiện.

Bọn họ dẫn cứu tinh tới.

Tự cho là đúng.

Khi Tiểu Bạchnói, nước mắt rơi từng giọt lớn, nhưngkhôngcó tiếng khóc.

côbé lau nước mắt,mộtlát mới lên tiếng: “Bọn họ giết ông nội.”

Tô Minh há là kẻ tầm thường. Tính toán của Bạch Đồ thất bại, vốn dĩ cho rằng mời Tô Minh tới có thể kiềm hãm Tô Tầm, song đâu biết rằng Tô Minh và Tô Tầm cùngmộtloại người.

Mạnh mẽ cướp đoạt.

Tô Minh thất thủ ở núi tuyết, nguyên tắc củahắnlà té ngã ở đâu,sẽđứng dậy ở dó.

Đúng lúc, Bạch Đồ đưa tới cửa.

Trước giờhắnkhôngphải thiện nam tín nữ, đợi đến khi Bạch Đồ pháthiệnra ý đồ của Tô Minhthìđãmuộn.

Tô Minh trực tiếp ra tay.

hắnkhôngbuồn chán như Tô Tầm, còn giả mù sa mưa sinh ra ‘tình cảm’ với bọn họ. Mạnh mẽ cướp đoạt, thực ra là cài đặt chuẩn mực củahắn- nam chính tà mị ngông cuồng.

Tiểu Bạch khóc liên tục.

Chuột Đệ ở bên cạnh thở dài, “Đáng tiếc cho cà rốt đầy khắp núi đồi kia.”

Nghe vậy, Tiểu Bạch khóc càng thảm thiết hơn.

Chẳng qua, ởhiệntrường đềukhôngcó nhiều người muốn an ủicôbé.

Bất kể là người tốt hay kẻ xấu, đều phải có trách nhiệm trước hành vi của mình.

trênthế giới này, lòng thương tiếc là thứ rất hiếm hoi.

Nguyễn Kiều Kiều thoáng nhìn Tiểu Bạchđangnức nở, “Đại nhân, tính sao đây?” Nếu Tô Minh xuống tay độc ác, chỉ e mảnh đất hoang béo bỡ nàysẽbị Tô Minh chiếm mất.

Tô Tầm lười biếng nhảy khỏi cây, nhìn Nguyễn Kiều Kiều, “Em rất lo lắng?”

Nguyễn Kiều Kiều gật đầu,côvốn ghét Tô Minh,hiệntại càng chán ghét hơn. Giết chết người thú taykhôngtấc sắt, dù trước giờ người thú và loài người đối lập nhau, nhưng người thú thỏ trung lập rất lâu rồi, mặc dù Bạch Đồ hơi cố chấp, song làm người thú cũngkhôngtệ lắm.

“Cái tên Tô Minh này, haha...” Tô Tầm cười cười, kéo tay Nguyễn Kiều Kiều, “Em đoán xem, kế tiếp tôi định làm gì?”

Tô Tầmsẽlàm gì? Cướp đoạt? Người Tô Minh mang tới hẳnkhôngphải kẻ tầm thường. Cứng chọi cứng lạikhôngphải cách làm của Tô Tầm, trước giờanhluôn thích làmmộttiểu nhân, đánh lén sau lưng mà.

Nếukhôngnghĩ ra được Tô Tầmsẽlàm gì, vậy chỉ có thể phân tích cách làm của Tô Minh.

Nếuhắnmuốn khoáng thạch của vùng đất hoang, nếu giết bộ tộc người thú thỏ,thìnghĩa là phải bắt đầu hành động. Lẽ nào Tô Tầm muốn đợihắnkhai thác xong rồi, sau đó mớiđicướp.

Nguyễn Kiều Kiều càng nghĩ càng thấy rất có lý, Tô Tầm chỉ cười. Ômcôđứngtrêncây khô cao cao, nhìn chỗ khe núi nơi xa kia, nhếch khóe môi.

Có điều, theo tin tức Chuột Đệ truyền về, phía Tô Minh hình như xuấthiệnvấn đề. Hóa rahắncho rằng khoáng thạch ở đáy thung lủng, đợi đến khihắnlật tung cả thung lũng lên mới pháthiệnkhôngcó thứ gì.

Tô Minh nổi điên bắt đầu ép hỏi Bạch Đồ.

Đúng, Bạch Đồ bị thương nặng, vẫn chưa chết. Có lẽ, Tô Minh cũng đoán được ngày này, nên giữ lại tính mạng của Bạch Đồ.

Song Bạch Đồ lạikhôngnóigì, người thú thỏ vốn còn lại chẳng có bao nhiêu, Tô Minh cứ giết giết, càng ít hơn.

Lúc này, có ngườinóiBạch Đồ vẫn cònmộtcôcháugái, làm Tô Minh dấy lên hi vọng.

Người thú bình thườngkhôngthể khiến Bạch Đồ mở miệng, vậy cháugáiruột của ông vẫnkhôngđược sao?

Tuy nhiên vừa khéo là,hiệntại Tiểu Bạchđãchạy tới địa bàn của Tô Tầm.

Tiểu Bạch biết ông nội mình chưa chết,côbé rất kích động, ra sức cầu Tô Tầmđicứu người. Nhưng Tô Tầm là kẻ có tâm địa sắt đá, chuyện chẳng có lợi íchanhtuyệt đốisẽkhônglàm.

Hoàn toànkhôngcần nghĩ,anhthẳng thắn từ chối.

Tiểu Bạch hết cầu xin Tô Tầm, tới cầu xin Cẩu Bất Lý, Chuột Đệ, đều nhận đượcsựtừ chối, cuối cùng,côbé dùng ánh mắt van xin khổ sở nhìn Nguyễn Kiều Kiều.

khôngthểkhôngnói, bé thỏ yếu ớt đáng thương, nước mắt trực trào lạikhôngdám rơi xuống như thế,thậtsựkhiến người ta sinh lòng thương tiếc.

Có điều,mộtmình Nguyễn Kiều Kiềukhôngcó thể giải quyết vấn đề, bởi Tô Tầm nhất địnhkhôngđồng ý.

Lại nhận đượcsựcự tuyệt của Nguyễn Kiều Kiều, Tiểu Bạch khóc nức nở chạyđimất.

Nguyễn Kiều Kiều nhìn theo bóng dáng chạy ra kia, có chút lo âu.

“Nósẽkhôngtự mìnhđicứu người chứ?”

Chuột Đệ gật đầu, “Chắcsẽ.”

“Chúng takhôngngăn cản sao?”

Tiểu Manh từ phía sau bước ra, nhìn bóng ngườiđãbiến mất, “Chính vì muốn đợi nó di cứu người, thếthìchúng tasẽcó lý do danh chính ngôn thuận.”

Nguyễn Kiều Kiều dường như hiểu ra, “Chúng tasẽđicứu ư?”

Tiểu Manh nhìn Tô Tầm, lắc đầu, “Chúng ta chỉđitiếp nhận bí mật của lão Bạch Đồ kia. Miêu Nương, người thú cũng là người, đều có nhược điểm. Đối với Bạch Đồ, nếu diệt tộc cũngkhôngthể khiến ông tanóira chỗ khoáng thạch,thìông ta thựcsựrất cố chấp. Nếu người thú thỏ bình thườngkhôngthể uy hiếp ông ta,thìthử người thân nhất của ông ta xem...”

“Các người lấy Tiểu Bạch làm mồi?”

Tiểu Manh gật đầu, nhìn Chuột Đệ, “đichuẩn bịđi, tôi nghĩ thời giankhôngcòn nhiều đâu.”

Dựa theo tính cách của Tiểu Bạch, việc bị bắt ắt hẳnsẽnhanh thôi.

khôngngoài dự liệu, Tiểu Bạch mới vào thung lũngđãbị bắt.côbé nhanh chóng được dẫn tới trước mặt Tô Minh.

“côchính là cháugáiBạch Đồ?”

Tiểu Bạch run lẩy bẩy, vất vả lắm mới thốt ramộtcâu từ kẻ răngđangphát run.

“Thả ông nội tôi ra.”

Tô Minh gật đầu, “Thả ông nộicôcũng được.côphải giúp tôimộtviệc.”

Tô Tầm kéo Tiểu Bạch qua, nhìncôbé từtrênxuống dưới, mới lên tiếng: “côphải giúp tôi khuyên cho được ông nộicô. Thứ tôi muốn, rất đơn giản.”

Tiểu Bạch run rẩy đồng ý, trước giờcôbé đâu phải người thú có tiết tháo gì.

Khi Tiểu Bạch bị thuộc hạ của Tô Minh xách vào, ánh mắt vẩn đục của Bạch Đồ lóe lên tia sáng.

“Tiểu Bạch!”

“Ông nội!”

“Tên bỉ ổi Tô Minh! Mày giết cả tộc tao, phá hủysựcân bằng của người thú và loài người! Thú vươngsẽkhôngtha cho mày!”

Bạch Đồ chửi ầm lên. Cho tới bây giờ, đất hoang xem như địa điểm duy trìsựcân bằng giữa người thú và loài người, tuy mấy năm nay đánh qua đánh lạikhôngít, nhưng cả nămthậtsựbùng phát cuộc chiến lớn cũng rất ít.

Ngoại trừ tài nguyên tương đối thiếu thốn ra, còn cómộtnguyên nhân nữa chính là đất hoang.

Đây là hiệp nghị chung của hai tộc trong những năm qua.

Nơi hòa bình giả tạo.

Nhưng nơi hòa bình này lại bị Tô Minh diệt tộc rồi, cũng do toàn bộ khoáng thạch.

Bạch Đồ trợn mắt, “Tô Minh! Tên tiểu nhân lật lọng! Thú vươngsẽkhôngtha cho mày!”

Tô Minh mặc cho Bạch Đồ chửi bới,hắnngồi ngay ngắntrênghế nhìn Bạch Đồ mắng đến mệt mỏi ngừng lại,hắnmới chậm rãinói.

“Đợi tới lúc tôi đào được khoáng thạch,sẽcho các ngườimộtmảnh đất trù phú phong thủy.”

“Mày phá vỡ hiệp nghị!”

“Thếthìsao? Ai biết là tôi đâu? Dù gì người tới nơi này chịu phạt là Tô Tầm mà!”

Tô Minhđãnghĩ xong từ lâu, trước đó khi đưa Tô Tầm tới đất hoang,hắnđãtính toán xong rồi.

Về bản chất, haianhem bọn họ rất giống nhau. Đều có thói quen ở sau lưng hại người, Tô Tầm chơihắnmộtvố,hắncũng làm theo.

Mấy năm nay đất hoang luôn ở chính giữa hai tộc, duy trì hòa bình. Nếu Nguyễn Kiều Kiều ở đây, có lẽsẽbiết ý nghĩa của chỗ này.

Tương tự như liên hiệp quốc của thế giới cũ.

Song đáng tiếc, nghe rất vĩ đại, lạikhôngchẳng có ích gì.

Bạch Đồ làm chủ tịch liên hiệp quốc, bị người ta diệt tộc, nhất địnhsẽlàm hai tộc chấn động. Suy cho cùng hòa bình giả tạokhôngduy trì nổi, còn làm mất mặt lẫn nhau.

Nhưng Tô Minhkhôngquan tâm,khôngphảiđãcó Tô Tầm ư?

Tô Tầm là người bán thú, thế giới nàykhôngchấp nhận người bán thú. Nếu tin tức người bán thú giết chủ tịch liên hiệp quốc được truyền ra, dù sau này Tô Tầm có cống hiến cái gì, thế giới này cũngkhôngchấp nhậnanh.

Đây là tính toán của Tô Minh.

Chẳng quakhôngngờ,hắntính toán còn chưa thành công, Tô Tầmđãđánhmộtđòn phủ đầuhắntrước.

Khoáng thạch của núi tuyết hiến tặng cho thái tử từ lâu rồi. Công lao củahắn, cuối cùng biến thành bụng dạ khó lường. Thậm chí, ngay cả Liễu Như Yên cũng bị thái tử lạnh nhạt.

Haha, đúng là cùngmộtcha, thủ đoạn hại người quả thực giống như đúc.

Tô Minh ngồitrênghế, lẳng lặng uống trà.

“Tộc trưởng Bạch, thời gian rất gấp gáp, chúng ta đừng lãng phí nữa. Thế nàyđi, đây là cháugáiông mà, cũng đừng trách tôikhôngbiết thương hoa tiếc ngọc. Nếu ông im lặngmộttiếng, tôisẽchặtmộtngón tay của cháu ông đượckhông? Tôi thấy, mười ngón tay này, mười tiếng, ông còn mười tiếng để suy xét. Nếu chặt hết ngón tay rồi... tôikhôngđảm bảo tôisẽtiếp tục chặt chỗ nào?”

“Cầm thú! Nó vẫn còn là trẻ con đó!”

“Chậc chậc chậc... tộc trưởng Bạch, lời lẽ ông mắng chửi người ta chẳng có chút mới mẻ nào.”

Tô Minh lắc đầu, lại phất tay, tức khắcmộtthuộc hạ bước qua, túm Tiểu Bạch tới cái bàn bên cạnh.

“Mày... mày muốn làm gì?”

Bạch Đồ vùng vẫy dữ dội, có điều kẻ cầm tù ôngđãđánhmộtquyền vào bụng ông.

“Lão già này, lúc nên câm miệngthìcâm miệng.”

“Ông ơi! Cứu con... Ông ơi! Con sợ lắm.”

Tiểu Bạch giàn giục nước mắt, người bên ngoàithậtđáng sợ.

“Ông ơi! Cứu con! Conkhôngmuốn!”

Bạch Đồ trừng Tô Minh gắt gao, lồng ngực phập phồng kịch liệt, “Tô Minh! Mày! Màysẽbị trời phạt! Taosẽkhôngbỏ qua cho mày!”

“Chậc chậc chậc, tôinóirồi mà tộc trưởng Bạch, lời thoại của ông cũ kỹ quá. Trời là gì? Lúc quan trọng có thể bảo vệ ôngkhông?nóithật, tôi rất tò mò, sao đất hoang cần đám người thú thỏ yếu ớt các người trông giữ chứ, giờ rốt cuộc tôi biết rồi, vì có ông đó, ông mềmkhôngđược cứngkhôngxong, coi như kỳ dị tuyệt thế.”

Tô Minh khoát khoát tay, người đàn ông bên cạnh Tiểu Bạch ghìm taycôbé xuống, lưỡi dao thoáng qua, chỉ nghe Tiểu Bạch kêumộttiếng thảm thiết tan nát cõi lòng.

“Tộc trưởng Bạch, kế tiếp,mộttiếng suy nghĩ, phải xem ông rồi.”

nóixong, Tô Minh mang Tiểu Bạch đau đến bất tỉnh sải bước ra khỏi lều cỏ.

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện
Phó Du
dtv-ebook.com

Chương 61: Bạch Đồ Bỏ mạng

Nguyễn Kiều Kiều luônđitheo Tô Tầm, thấyanhbỗng nhiên dừng bước, mày thoáng chau lại nhưng nhanh chóng giãn ra.

“Sao vậy?”

Tô Tầm lắc đầu, “khôngcó gì?”

Tô Minh ngược lại hành động rất nhanh, nguyên tắc làm việc của người nhà họ Tô đều giống nhau, nhanh và chuẩn. Cho nên Tiểu Bạch mất ngón tay là chuyện trong dự đoán, có điều nụ cười của Tô Minh thựcsựchói mắt đấy.

Cẩu Bất Lý được di truyền từ Tô Tầm, thị lực rất tốt, cũng trông thấy ngón tay đầm đìa máu của Tiểu Bạch. Cậu cúi đầu,khôngnóigì.

Sau khi Tô Tầm tớimộtchỗ trong thung lũngẩnnấp, bènkhôngđitiếp.

“Sao thế? Dừng ở đây à?”

Tiểu Bạch bị bắtđimộtkhoảng thời gian rồi,sẽkhôngxảy ra chuyện gì chứ?

Tô Tầm xua tay, “Vẫn chưa tới thời điểm quan trọng.”

Tiểu Bạch có thể lợi dụng, song nếu phòng tuyến tâm lý của đối phươngkhônghoàn toàn sụp đổ,thìlúc nàyđichỉ có thể kém hiệu quả.

anhkhôngquen làm việc lỗ vốn.

mộtđám người, chờ đợi ngay thung lũng.

Trong lều cỏ, Bạch Đồđãcạn kiệt toàn bộ sức lực. Ông gầm rú tan nát cõi lòng, lạikhôngđổi đượcsựbình an của cháugái.

“Tô Minh, mày làm vậy với tao, Thú vươngsẽkhôngbuông tha cho mày.”

“Haha...” Tô Minh cười, “Tôi cũng chưa từng muốn buông tha chohắn.”

Tô Minh đặt tách trúc xuống, “Nếu tôi là ông,thìtôisẽkhôngngoan cố nữa. Dù gì, thế giới này giao chiến quá lâu rồi, là thời điểm cầnmộtngười thống nhất chân chính.”

“Vậy cũngsẽkhôngphải là bọn bây... Bọn bây phá hủy quê hương của mình, cònâmmưu phá hoại gia đình tao...”

“Thói quen cướp đoạt làmộttrong những cách sinh tồn mà. Chẳng qua tạm thời các người chưa học tập được thôi. Sao nào, sắp tới tiếng thứ hai rồi, đứa cháugáinũng nịu của ông sắp mất ngón tay thứ hai rồi đó!”

“Mày đúng làkhôngbằng cầm thú!”

“Ừ, rất nhiều người đềunóitôi như thế.” Tô Minh cúi người nhìn Bạch Đồ, “Cháugáiông vẫn chưa trưởng thành, có điều lại trổ mã vô cùng tốt.”

Nghe đến đây, con mắt lờ mờ của Bạch Đồ lộ vẻ kích động, ông ngẩng đầu lên, lại bị Tô Minh chặn lại, “Mày muốn gì?”

Khóe môi Tô Minh khẽ động, giọngnóilạnh thấu xương.

“Gần đây vì chuyện Tô Tầm, tôi chẳng có chút kiên nhẫn nào. Nên tôikhôngđợi nổi mười tiếng đâu.”

Vỗ vỗ tay, Tô Minh sai người kéo Tiểu Bạch vào. Tiểu Bạch vốn là người thú thỏ gầy yếu, cộng thêm chưa trưởng thành, còn được Bạch Đồ che chở, cưng chiều từnhỏ,côbé nào chịu nổi tổn thương như thế, nhất thời vẫn chưa tỉnh lại.

Vừa giội nước lạnh làmcôbé hoàn toàn thức tỉnh,côbé mơ mơ màng màng mở mắt, sợ hãi pháthiệnhai kẻ trước mặtđangxé rách quần áo mình.

Mặc dùkhôngbiết xảy ra chuyện gì, nhưng thứ rừng rực trong mắt hai gã đàn ông đó khiếncôbé theo bản năng hoảng sợ.

côbé bắt đầu vùng vẫy.

“Ông ơi... ông ơi cứu con! Ông ơi!”

Bạch Đồ vung tay, song chỉ có thể kéo theo xích sắt nặng nề.

“Đám cầm thú bọn bây! Nó vẫn còn là trẻ con!”

Tô Minh tựa bên tường, lạnh lùng nhìn ông: “Đúng là bởi vì trẻ con, nên ôngkhôngcần losẽsinh ra bán thú kinh tởm.”

“Mày...”

Bạch Đồ đau đớn gào thét, song lại bất lực. Đúng lúc đó, ngoài cửa đột nhiên xuấthiệnmộtngười vội vàng tiến vào, kề bên tai Tô Minh khẽnói: “Đại nhân, hình như pháthiệnbóng dáng Tô Tầm.”

“Thằng hèn nhát ấy rốt cuộc xuấthiệnrồi.”

Tô Minh cười lạnh, nhìn hai kẻ bên trong cònđangbạo lực, “Người giao cho hai người, hai người phụ trách hỏi ra tung tích khu mỏ.”

nóixong, Tô Minh theo người tiến vào trước đó sãi bước ra khỏi lều cỏ.

Trong lều cỏ, hai gã kia xé rách quần áo phong phanh của Tiểu Bạch, thân thể yếu ớt củacôbé bị đàn ông đè lại, bàn tay to ấn giữ bả vaicôbé, hai chân cựa quậy cũng đồng loạt bị kiềm chế.

Hai gã này đều là trợ thủ tạm thời của Tô Minh, chúng là tội phạm hung ác khét tiếng nhất ở xã hội loài người, tội ác mà chúng phạm phải gồm cướp bóc, giết người, cưỡng hiếp.

Song toàn nhằm vào con người, chúng chưa từng làm người thú nha.

Hai gã ấy càng nghĩ càng hưng phấn, dưới thân cũng ngày càng nóng, chúng hậnkhôngthể lập tức cắm vào thân thể người thú này, cảm nhận con người và người thú có cái gì khác nhau.

Khi hai gã ấy hưng phấn đến đỏ mắt, ngẩng đầu lên lại bắt gặpmộtcon chó trắngnhỏđangmở to đôi mắt đángyêu, bất động nhìn chúng.

Chỗ này, tại sao có chó chứ? Chúng nhìn con chónhỏ, lẽ nào có biến?

Nhưngmộtcon chónhỏthôi, có thể có biến gì?

Hai gã ấy lại cúi đầu, ghìm chân Tiểu Bạch, ma sát nơi mềm mại, rồi đưa tay sờ soạng đũng quần của mình, vội vàng muốn kéo khóa khám phá.

Bọn chúng đều nôn nóng, cũngkhôngnghiêm túc để con chónhỏvào mắt.

Đợi đến khi con chónhỏnghênh ngangđivào, sau đó lắc mình biến mìnhmộtcon dã thú to lớn, chúng cũng chẳng pháthiệnra.

Bả vai tê rần, chúng quay đầu lại, chỉ thấymộtvầng sáng lóe qua, móng vuốt Cẩu Bất Lýđãtới chào hỏi.

“Á! Mày là ai? Sao có thể biến to như vậy?”

Cẩu Bất Lý chả để ý,mộtcước nhào vào kẻ muốn chạy trốn, miệng vừa hạ xuống, đầu và thân thểđãtách rời.

Gã kia gặp may rời khỏi, trông thấy cảnh tượng này, gã khẩn trương cầm chuôi đao.

“Mày là ai?”

Cẩu Bất Lý lắc lắc đuôi, ánh mắt thoáng lạnh lẽo.

Giây kế tiếp, cậu nhanh chóng nhào tới, cắn đứt cánh tay của gã đàn ông.

mộthồi giết chóc kết thúc, Cẩu Bất Lý lắc mình. Xong rồi, máu nhiều quá,sẽkhôngbị mẹ mắng chứ.

Lại nhìn Tiểu Bạch còn nằmtrênmặt đất. Cậu đè bả vaicôbé, thấy trong đôi mắt lấp lánh rơi từng giọt nước to to, cậu lắc đầumộtcách bất đắc dĩ.

“Tự mình mặc đồđi.”

Tiểu Bạch còn chưa thức tỉnh từ trong cơn ác mộng, Cẩu Bất Lý quyết đoán chocôbémộtvuốt.

Cơn đau khiến Tiểu Bạch tạm thời khôi phục thần trí,côbé tỉnh lại, cầm quần áo bị xé ráchtrênmặt đất chuẩn bị mặc vào. Song quần áo bị hai gã ấy xé nát rồi,côbé mặckhôngđược nữa.

Lúc này, Cẩu Bất Lý lại ấn ấn tên vừa bị giết kia, Tiểu Bạch gật đầu, cởi quần áotrênngười gã, miễn cưỡng bao bọc bản thân.

Làm xong hết thảy, cậu mới chậm rãi tiến tới trước mặt Bạch Đồ.

Bạch Đồ chứng kiến Cẩu Bất Lý biến hình từ đầu tới cuối, từ con chónhỏbiến thành con sói to oai phong lẫm liệt.

“Cậu cũng là người bán thú?”

Cẩu Bất Lý gật đầu, móng vuốt đểtrêncổ ông.

“Cậu muốn giết tôi?”

Cẩu Bất Lý vẫn gật đầu.

Bạch Đồ nở nụ cười, “Nếu cậu lớn thêm mấy tuổi nữa, tôi thựcsựrất muốn để cậu làm cháu rể tôi.”

Cậu khịt mũi coi thường, phải kết hôn với con bé thích khóc đó, chẳng thà độc thân cả đời.

Bạch Đồ dường như nhìn ra suy nghĩ trong lòng cậu, cười haha hai tiếng. Có điềutrênngười ông có rất nhiều vết thương, nụ cười này khẽ động đến vết thươngtrênngười, ông đau đớn hút khí.

“Cậu cũng muốn khoáng thạch sao?”

Cẩu Bất Lý gật đầu.

“Thôi thôi.” Bạch Đồ nhắm hai mắt lại, nhìn Tiểu Bạch ở bên cạnh lo lắngkhôngthôi.

“Tiểu Bạch, con qua đây.”

“Ông ơi.”

Bạch Đồ giơ tay lên, miễn cưỡng sờ gương mặt đầy nước mắt của cháugái, “Tiểu Bạch à, từ sau khi ba mẹ con qua đời, ông bèn nghĩ nhất định phải nuôi lớn conthậttốt, sốngmộtđời tại nơi non xanh nước biếc này. Nhưng thế giới này ôngđãkhôngthể khống chế nổi, hứa với ông về sau phải ngoan ngoãn nghe lời biếtkhông? Đừng bào giờ lỗ mãng, ôngkhôngthể che chở con cả đời.”

“Ông ơi...”

Tiểu Bạch lệ rơi đầy mặt, cầm tay Bạch Đồ, “Ông ơi, con cứu ông ra ngoài.”

Ông lắc đầu, xoa đầu Tiểu Bạch, “Ôngkhôngra đâu. Conđitheo cậu tađi, về sau phải ngoan ngoãn nghe lời...”

“Ông ơi...”

“Ngoan.” Bạch Đồyêuthương giơ tay lên, đặt lên đầucôbé, “Tiểu Bạch, con phải nhớ kỹ từng lời ôngnóivới con. Bất kể làhiệntại, hay quá khứ.”

Hai ông cháuđangchia ly thắm thiết, Cẩu Bất Lý chợt đè móng vuốt, “Còn bao lâu?”

Bạch Đồ nhìn cậu, lại nhìn Tiểu Bạch, “Cẩu Bất Lý, cậu tên Cẩu Bất Lý phảikhông? Cậu cũng biết, Tiểu Bạch chẳng biết gì hết.”

Cẩu Bất Lýkhônghiểu Bạch Đồnóivậy có ý gì, nhưng cậu vẫn thànhthậtgật đầu.

“Thếthìtốt rồi. Thếthìtốt rồi.” Bạch Đồ gật đầu liên tục, cuối cùng nhìn Tiểu Bạch hai mắt đẫm lệ, “Tiểu Bạch, nhớ lời ôngđãnói.”

Đây là câu Bạch Đồnóinhiều nhất, Tiểu Bạch luôn là đứa trẻ nghe lời, trực trào nước mắt gật đầu.

Ông hài lòng gật dầu, cuối cùng chậm rãi nhắm mắt lại.

“Ông nội?”

“Tộc trưởng?”

Cẩu Bất Lý kéo Tiểu Bạch ra, kiểm tra Bạch Đồ từtrênxuống dưới. Nhìn sơ,trênngười ôngkhôngcó ngoại thương gì, song mở bàn tay ông ra, bên trong giấumộtkhối khoáng thạch. Khối khoáng thạch ấy ăn mòn vết thương của ông.

Cậu thăm dò hơi thở ông.

Bạch Đồđãchết.

Cẩu Bất Lý chưa từng chứng kiến cái chết như vậy, nhất thời có chútkhôngbiết phải làm sao.

Tiến sĩ Gấu bước vào, nhìn Bạch Đồ, “Chết rồi. Lão già này, đúng là...”

Cho dù chết cũngkhôngnóira bí mật mà ông bảo vệ, quảthậtkhiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa.

“đithôi.” Tiến sĩ Gấu lắc đầu, mang bao tay, rút khối khoáng thạch ra khỏi tay Bạch Đồ.

“Độ tinh khiết cao thế, còn giấu ởtrênngười. Đợi tự sát sao? Ông tathậtlà... Thôi,đinào.”

khônghề nắm được thứ mong muốn, Cẩu Bất Lý hơi nản lòng.khôngchỉ vậy, phía sau cậu còn kéo theomộtcục nợ.

Nhìn bé thỏ hai mắt đẫm lệ kia, Cẩu Bất Lý như muốn hóa sói,mộtngụm cắn chếtcôbé.

“Chị theo tôi làm gì?”

“Huhuhuhu...”

“...”

Nguyễn Kiều Kiều và Chuột Đệ giải quyết thuộc hạ của Tô Minh ở bên ngoài xong, đợi Cẩu Bất Lý bước ra, hai người lập tức nghênh đón.

“Giải quyết hết rồi.”

hiệntại cậuđãbiến thành hình người, nhào vào lòng Nguyễn Kiều Kiều, giọngnóisa sút: “Mẹ ơi, con chưa hoàn thành nhiệm vụ nè!”

“khôngcứu được Tiểu Bạch à?” Nhưng cái đuôinhỏtheo sau con traicôlà ai?

Cẩu Bất Lý từ trong lòng Nguyễn Kiều Kiều ngẩng đầu, nhìn cái đuôinhỏmộtcách chán ghét.

“Cứ đượcmộtđứa vô dụng. Bạch Đồ chết rồi, con chẳng hỏi được cái gì.”

Nguyễn Kiều Kiều vuốt lỗ tai đángyêucủa Cẩu Bất Lý, sâu trong lòng mơ hồ thở phàonhẹnhõm.

Vậy cũng tốt, mang bí mật tớimộtthế giới khác. Ai cũngkhôngbiết.

Có thể giữ được non xanh nước biếc này,thậtra làmộtchuyện tốt đấy.

“Đại nhân đâu?” Tiến sĩ Gấu theo ra, hỏi.

Nguyễn Kiều Kiều hướng về phíatrênnúi, bĩu môi, “anhta bảo có chuyện cầnnóivới Tô Minh, hai ngườiđilên rồi.”

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện
Phó Du
dtv-ebook.com

Chương 62: Trúng liên hoàn kế

Khi thấy thi thể của Tô Minh, Nguyễn Kiều Kiều cảm giác cả người đềukhôngtốt.

khôngđúng! Mạch truyện đâu phải như vậy! Tô Minh làmộttrong những nam chính mà! Sao dễ dàng chết tới thế!

Nếukhôngphải lý trí còn sót lại ngăn cản bản thân, Nguyễn Kiều Kiều rất muốn nhào tới chỗ thi thể của Tô Minh, ra sức lay thi thể.

Chết yểu cơ! Khốn kiếp!anhmau tỉnh lạiđi!anhchết rồi tôi tính sao đây!

Đợiđã! Lời thoại hình như sai sai!

Nguyễn Kiều Kiều vuốt đầu, phản ứng kịp.

Sai rồi,côcũng đâu phải nữ chính, kích động cái gì chứ!côđứng bên cạnh Tô Tầm, Tô Minhđãchết, xác suất Tô Tầm chếtkhôngphải giảm xuống ư?

Vốn dĩ Mạc Phi làmộttrong những nam chính, nhưng từ đầu chí cuối đều là đồng bọn hợp tác với Tô Tầm.hiệntại, Tô Minh –mộtnam chính khácthìtrở thành thi thể.

Còn lại Thú vương và thái tử. Hí hí hí.

mộtcâu thôi, xác suất Tô Tầm sống sót tăng lênmộtnửa rồi.côphải vui vẻ chứ,khôngphải sao?

Nghĩ vậy, Nguyễn Kiều Kiều thựcsựnở nụ cười.

“Tô Minh, chết như thế nào ạ?”

Tô Tầm thu móng vuốt, nhìn thi thểtrênmặt đất, ánh mắt hờ hững, “Chuột Đệ, dọn dẹphiệntrường.”

Thấy Chuột Đệ quen cửa quen nẽo bổ thêm đao lên người Tô Minh, Nguyễn Kiều Kiều càngkhônghiểu nổi, “Đây là muốn làm gì?”

Tiến sĩ Gấu ởmộtbên cười hì hì giải thích, “Còn có thể làm gì? Vu oan giá họa đó! Trước đây Tô Minh thường làm nhất, chúng ta chỉ trả lại toàn bộ chohắnthôi.”

Chuột Đệ tạo ramộtvài vết thương kỳ quáitrênngười Tô Minh. Tên này chết rồi, có xấu xí hay đẹp đẽ cũng đâu khác gì nhau.

Đôi mắt Tô Minh mởthậtto, chếtkhôngnhắm mắt. Vốn dĩ gương mặt khôi ngô tà mị, giờ đâu còn vẻ soái ca nữa.

Nguyễn Kiều Kiều nhìnmộthồi, cả người rét run. Tô Tầm từ phía sau nhích lại gần, đè bả vaicô, “đithôi.”

Nguyễn Kiều Kiềuđitheo Tô Tầm, vẫn khó mà đối mặt với kết quả chấn động này.

“Tô Minh chếtsẽkhônggây ra nhiều phiền toái chứ?”

Tô Tầm gật đầu, lau máutrêntay, “Có chút phiền toái. Nhưng, nằm trong dự liệu.”

Lúcanhnóichuyện,khôngbiết từ lúc nào Mèo Đenđãtrở về.

“Đại nhân.”

Tô Tầm ngẩng đầu, “Hửm?”

Mèo Đen: “Người ở thung lung hoàn toàn bị diệt khẩu rồi ạ. Thú vươngđangtrênngười tới.”

“Tốt.” Tô Tầm lau tay, “Chúng ta rờiđitrước.”

Nghe đến đây, Nguyễn Kiều Kiều xem như sáng tỏ. Tô Tầmđãsớm muốn giết chết tên Tô Minh này, chẳng qua vẫn chưa nghĩ ra cách gì hay.

Tỉ mỉ nghĩ lại, sau khi từ núi Tuyết trở về, hình như Tô Tầmđãthay đổi thànhmộtngười khác.

Từng giây từng phútanhcó thể giết Tô Minh, songanhluônẩnnhẫn, dẫn Tô Minh tới vùng đất hoang này. Giờ nghĩ kỹ,anhlên kế hoạch từ lâu rồi, giết chết Tô Minh ở vùng đất hoang, sau đó đẩy tất cả lên người Thú vương, rồimộtmình ngồi ngư ông đắc lợi.

Có điều, Thú vương,mộttrong những nam chínhsẽdễ lừa gạt vậy sao?

Nguyễn Kiều Kiều hỏi rasựnghi ngờ của mình.

Tô Tầm lườmcômộtcái, lần nữa giày xéo trí thông minh củacô.

“Ai muốn lừahắnchứ?”

“...khôngphảianhmuốn đẩy cái chết của Tô Minh lên đầuhắnư?”

“Đúng.” Tô Tầm chẳng biết xấu hổ gật đầu, “Đúng là thế. Đẩy lên đầuhắn, nênkhôngcần lừa gạthắn. Bởi vốn dĩ chính làhắnlàm.”

“...”

Cái tên này, đúng là càng ngày càngâmhiểm.

Nhưng,côthích.

Thu dọn xong hết thảy, Tô Tầm dẫn Nguyễn Kiều Kiều chạy trốn. Tuy lần này giết chết Tô Minh, nhưng phải trả giá toàn bộ người thú thỏ.

Điều này làm Nguyễn Kiều Kiều hiếm khi phát tác lòng thánh mẫu, “thậtra thỏ rất đángyêu.”

Sau này,côsẽcố gắng ăn ít thịt thỏ lại.

“Haha...” Tô Tầm cười lạnh, “Đángyêu? Em có biết tộc người thú thỏ có được gọi là gì trong toàn tộc người thúkhông?”

Nguyễn Kiều Kiều lắc đầu, bày bộ dạng cầu chỉ giáo.

“Thỏ yếu đuối, lại có trái tim sói hoang.”

“...” Chờ chút, chỉ số thông minh của Nguyễn Kiều Kiềukhôngđủ dùng,côlui về sau hai bước, chỉ vào Tô Tầm, “anhđừngnóivới tôi, người thú thỏ yếu đuối chỉ là giả vờ! Mẹ kiếp...” Nếu quảthậtnhư thế,côkhôngbao giờ tin tưởng cái thế giới kỳ quái này nữa.

“Đương nhiên. Em cho rằng họ là kẻ tầm thường à? Có thể quanh năm sinh tồn nơi đất hoang này, vốn dĩkhôngdễ dàng.”

Người giải thích nghi hoặc cho Nguyễn Kiều Kiều là tiến sĩ Gấu, gương mặt mập mạp, đôi mắtnhỏchen chúc thànhmộtđống.

“Chẳng qua, mấy năm nay năng lực của người thú thỏ càng ngày càng thụt lùi. Người có thể chống đỡ trong tộc cũng ít. Nên chết rồi, coi như tài nghệkhôngbằng người.”

Nguyễn Kiều Kiều xua tay, “Đợiđã, phiền ôngnóitỉ mỉmộtchút. Tôikhônghiểu lắm.”

Dưới ánh mắt lạnh lùng của Tô Tầm, tiến sĩ Gấukhôngdám lớn mật khinh bỉsựthông minh củacô, có điềuâmthầm ném ánh mắt chocô.

“Rất nhiều năm trước, người thú của thế giới này phân ra rất nhiều loại, rất nhiều tộcnhỏyếu đều bị diệt tộc. Nhưngcôcó biết tại sao thỏ trông yếu đuối lại còn sống và chiếm vùng đất hoangkhông?”

Nguyễn Kiều Kiều lắc đầu đến độ muốn đứt lìa.

Chỉ nghe tiến sĩ Gấunói: “thậtra làmộtchuyện xưa xảy ra rất lâu rồi, tộc tuyết hồ, tộc thỏ cùng sốngtrênmộtngọn núi. Hồ ly và sói đều ăn thỏ, thỏ ngày càng thiếu. Cho nênhắnnghĩ ramộtbiện pháp, khơi mào cho tộc tuyết hồ và tộc tuyết lang nội đấu, sau đó kết quả của cuộc chiến đấu quanh năm là hai tộc nhanh chóng suy yếu. Có lẽ chiến tranh lâu, tộc trưởng cũng tỉnh ngộ. Do đó tộc tuyết lang tặng cho tộc tuyết hồmộtcôcông chúa, vĩnh viễn kết thân. Đúng rồi,côcông chúa đó là mẹ Mạc Phi. Về sau, hai tộc càng nghĩ càng thấykhôngđúng, nênđitra tộc thỏ, màcôcó biết tộc thỏ làm cái gìkhông? Rất đơn giản,hắncấu kết với nhà họ Tô của loài người. Sau đó,nóimộtbí mật cho Tô gia biết... Bí mật này, bất ngờ tộc tuyết langđãbiết, nhưng trở thành lý do trực tiếp dẫn đến tộc tuyết lang bị diệt tộc.”

Tuy Nguyễn Kiều Kiều vẫn chưa biết bí mật ấy là gì, song nghĩ tới tộc tuyết lang mà mẹ Tô Tầm bảo vệ giờ toàn bộ đều thành vong hồn,côchợt sáng tỏ.

“Đại nhân báo thù cho tộc tuyết lang sao?”

“Coi như thếđi.” Tiến sĩ Gấu vuốt cằm, thầm nghĩ: Tô Tầm đâu có thánh phụ vậy.

“Dù sao thấy đám thỏ dối trá quá lâu rồi. Bất quá làm chuyện xấu cũng có quả báo. Chẳng hạn như, tộc tuyết hồ dướisựdẫn dắt của Mạc Phi càng ngày càng mạnh, nhưng tộc thỏthìdần dần suy bại. Mấy năm nay, mặc dù còn sót lại sức mạnh, nhưng bị cuộc sống an nhàn mài mòn lòng chiến đấu, nên mới bị Tô Minhmộtlưới bắt hết.”

Nguyễn Kiều Kiều nhìn Tô Tầm, dường nhưđangxác nhận.

Việc này làthậtsao?

Tô Tầm gật đầu, “Chứ em nghĩđi, tại sao chỗ này được coi là vùng đất hòa bình. Hai tộckhôngtới xâm phạm,khôngphải vì nghèo, mà vì tộc người thú thỏ ở đây.”

Hóa ra, làmộtvở tuồng đảo ngược.

Ánh mắt Nguyễn Kiều Kiều bay tớitrênngười Tiểu Bạchđangtheo đuôi Cẩu Bất Lý ở cách đókhôngxa.

“rõràng trông đángyêulắm mà.”

“Đại nhân cũng trông rất xinh đẹp đấy, hạ móng vuốt vẫn đâu chút nể nang.”

“...” Này này, tiến sĩ Gấu, cái ví dụ này thích hợp à?

Tuy nhiên, có lẽ chỉ số thông minh của Nguyễn Kiều Kiềukhôngđủ dùng, luôn cảm thấy mặc dù Bạch Đồ có chút cố chấp, songthậtra làmộtngười thú rất kiên trì. Nhưngkhôngngờ, ông làm nhiều việc ở phía sau thế.

Đúng, có lẽ ngay từ đầu ôngđãbiết Tô Tầm là người bán thú ông dẫn đến phía sau núi tuyết, mà ông lại giả vờkhôngbiết.

Hay, ông cho rằng người bán thú hoàn toànkhôngsống nổi, nên Tô Tầmsẽkhôngphải người bán thú năm đó.

Chẳng qua, nghĩ cũng vô dụng, nếu Bạch Đồ muốn giết bọn họ,thìtừ sớm bọn họ tới nơi này, có thể thầnkhôngbiết quỷkhônghay hạ độc vào đồ ăn, tội gì phải chờ Tô Minh tới.

“Do ngay từ đầu, mục đích của Bạch Đồ là bán ân tình cho nhà họ Tô, cũng chính là bán cho Tô Minh. Đây cũng là lý do ông ta báo cho Tô Minh trước, sau mớinóivới Thú vương. Nhưng chính vì lệch thời gian như vậy, để chúng ta hoàn mỹ đẩy cái chết của Tô Minh lên người Thú vương. Dù sao con trai tướng quân và Thú vương gặp nhau, chắc chắn làmộtbi kịch.”

“Mà Bạch Đồ chết rồi?”

“Đương nhiênsẽchết.côcho rằng cơ thể tám múi của bọn họ là uổng phí sao? Năm đó ba tộc cùng tồn tại, để duy trì trạng thái hòa bình tạm thời, đều từng bảo vệ bí mật của đối phương. Đối với tộc tuyết lang, bí mật này...” Tiến sĩ Gấu khụ khụmộttiếng, “Cái này đại nhân biết, tôikhôngnóinữa. Bí mật của tộc người thú thỏthìrất đơn giản, bọn họ là thỏ, sao thỏ có thể ăn thịt. Năng lực mạnh mẽ của bọn họ đến từ lời thề tổ tiên thượng cổ lưu lại, vĩnh viễnkhôngphá giới,mộtkhi phá giới ăn mặnsẽbị tan vỡ linh hồn. Bằngkhông,cônghĩđitại sao chúng ta giết nhiều heo rừng thế.. Heo rừng, hoặc thịt đối với bọn họ, giống nhưmộtloại độc dược. Làm người ta mụ mị, nhưng cũng nhanh chóng đoạt mạng người. Bạch Đồ thả lỏng cảnh giác với chúng ta, quảthậtlà lấy mạng mình ra chơi, đáng tiếc... Haha, thịt là độc dược mãn tính với ông ta, cũng khiến ông ta mấtđisức chiến đấu, cộng thêm khoáng thạchtrêntay, có thể tăng tốc cái chết của ông ta.”

Tiến sĩ Gấu lắc đầu, chậc chậc hai tiếng, “Chứcôcòn tưởng đám người Tô Minh dẫn tới có thểmộtlưới bắt hết tộc người thú thỏ hả? Đương nhiên,khôngthểkhôngnói, cuộc sống an nhàn làm họ mấtđibản năng chiến đấu, nhưng ảnh hưởng hơn hết chính là... thịt.”

Nguyễn Kiều Kiều rùng mìnhmộtcái, thế giới này có đơn giản đâu! Ainóingười thú đơn thuần! Từng giây từng phút lừa bịp có thể làmmộthồi cung tâm kế đó được chưa?

Nguyễn Kiều Kiều do dự thoáng nhìn Tiểu Bạch, “Tiểu Bạch...”

Tại sao tất cả mọi người đều chết, chỉ còn lại Tiểu Bạch.

Tô Tầm đâu phải là người tốt hiền lành vậy, thấy đối phương chưa trưởng thành bèn tha cho người tamộtlần.

Nếu giữ lại Tiểu Bạch,thìchắc chắn có tác dụng.

Quả nhiên, Tô Tầm lên tiếng.

Ánh mắtanhlượnmộtvòngtrênngười Cẩu Bất Lý, cuối cùng rơi xuống Tiểu Bạch bảo sao nghe vậy kia.

“Vì nó biết chính xác vị trí khu mỏ.”

Bề ngoài, lúc Bạch Đồ chếtkhôngnóigì, có lẽ vì nghĩ thông suốt tất cả, thất bại trong gang tấc, nên sắp chết vẫnkhôngđể Tô Tầm sống tốt.

Song chắc ông đến chết cũngkhôngngờ.

Tiểu công chúa ông nâng niu trong lòng bàn tay căn bản chẳng biết thế giới hiểm ác đáng sợ. Có lẽ, đối với Tiểu Bạch, chủ yếukhôngbiết ông nội ở sau lưng làm nhiều việc như vậy, càngkhôngbiết sau lưng người trong tộccôbé làmộtđám người thú như thế kia.

Chẳng quakhôngcòn quan trọng nữa, điều quan trọnghiệngiờ là lấy tư cách cháugáicủa Bạch Đồ, người thú thỏ cuối cùngtrênthế giới này.

côbé chắc chắn biết khu mỏ chính xác ở đâu. Hoặc giả, trong trí nhớ củacôbé, nó cũngkhôngphải mỏ. Nhưngkhôngsao, cứ từ từ, bọn họsẽdạycôbé biết đóthậtsựlà gì.

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện
Phó Du
dtv-ebook.com

Chương 63: Thú vương đột kích

Chẳng qua, Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy tỷ lệ hỏi được khu mỏ từ miệng Tiểu Bạch có lẽ như Mèo Đenđitìmmộtkhu mỏ vậy, trắc trở ngang nhau.

Mặc dù Cẩu Bất Lý mềm cứng đều làm, nhưng Tiểu Bạch như têncôbé, hoàn toàn ngốc nghếch, căn bảnkhôngbiết bọn Cẩu Bất Lýđangnóigì.

Dần dà, Tô Tầm cực kỳ nóng nảy.

Mất công có thêmmộtcái đuôi, ai cũngkhôngvui.

Cho nênnóithế giới này kỳ dị mà, đâu phải chuyện nào cũng có thể theo ý mình. Dù bạn là nam chính.

Tô Minh làmộtnam chính đấy, kết quả lại bị Tô Tầm dễ dàng giết trong nháy mắt.

khônghỏi được vấn đề gì từ Tiểu Bạch, vô số lầnanhmuốn vung đao, nhưng đều bị Nguyễn Kiều Kiều ngăn cản.

“Đừng mà đại nhân, tôi sợ máu.”

“...”

Khicônóicâu này, tất cả mọi người đều thoáng im lặng, sau đó lặng lẽ quay đầuđi.

Chả biết là người nào mới vừa vung dao giết heo rừng, còn mắtkhôngchớp timkhôngđập nhanh băm thành tám mảnh.

Có điều, lúcnóinhư thế, Nguyễn Kiều Kiều dùng giọng điệu nũng nịunóivới Tô Tầm,anhđềusẽnghe lời. Dẫutrênmặtanhhiệnmấy chữ ‘Tôisẽkhôngnghe em’, song kết quả...

Hành động thường xuyên khác với vẻ mặtanh.

Haha... đúng làmộtboy đơn thuần.

Mãikhônghỏi ra được vị trí khu mỏ, đất hoang cũng chẳng cần thiết ở lại. Nguyên nhân chỉ cómột, Sai Nhĩ nằm vùng ở thành Nhân Loại tra ra tin tức.

Tin tức Tô Minh chếtđãtruyền đến thành Nhân Loại. Hơn nữa, Thú vương cũngđangtrênđường tới.

Tóm lại, nếu Tô Tầmkhôngđi, chỉ esẽkhôngđiđược nữa.

Tô Tầm vẫnmộtbộ lười biếng, bóp chết con bồ câu đưa tin của Sai Nhĩ, sau khi báomộttiếng với Nguyễn Kiều Kiều tối nay ăn bồ câu nướng, rồi trốnđingủ.

Gần đâyanhcực kỳ thích lên cây ngủ,rõràngkhôngphải động vật họ nhà mèo, nhưng thích trèo cây. Thỉnh thoảng còn thích mang theo Nguyễn Kiều Kiều cùng nhau trèo.

Cây cối ở đất hoang rất cao, dần dà, bệnh sợ độ cao của Nguyễn Kiều Kiều cũng được chữa khỏi. Thậm chí,côcòn cảm thấy kiểu hẹn hò này rất ‘lãng mạn’.

Đứngtrêncao, nhìn xa. Tô Tầm ngồitrêncây khô, cái đuôithậtdài buông thõng xuống, giống như lông cáo. Nguyễn Kiều Kiều nhịnkhôngđược sờmộtcái.

Đúng là rấtđãtay đó.

“Đại nhân,anhnhìn gì thế?”

“khôngnhìn gì cả.” Tô Tầm nhìn Nguyễn Kiều Kiều, chậm rãi nhắm mắt lại.

“...” Gần đâyanhthích làmcôcụt hứng à?

Nguyễn Kiều Kiều biết có Tô Tầm ở đây, nêncôsẽkhôngbị ngã. Chẳng quacôcũng cố gắng ít nhìn xuống dưới, vì ——

Rất cao,côsợ.

Tuy nhiênmộtmảng rừng xa xa, trời đất giao nhau thànhmộtmàu. Cảnh tượng như vậy làm người ta nghĩ tới vách núi ở núi tuyết, hai người cũng nhìn thấy cảnh tượng tương tự.

“Đại nhân.” Nguyễn Kiều Kiều lấy ramộthạt thông, đưa cho Tô Tầm, “anhcũng rất thích màu xanh ư?”

Tô Tầm ăn hạt thôngcôđưa, nhai nhai, “Vịkhôngtồi.”

“Đương nhiên.” Nguyễn Kiều Kiều nâng tay Tô Tầm, bỏ toàn bộ hạt thông còn sót lại lên tayanh.

Tô Tầm cúi đầu, nhìn hạt thông nơi lòng bàn tay, lại nhìncô, “Emkhôngthích sao?”

“Hử?”

Tô Tầm chỉ vào hạt thông, “Emkhôngthích ăn hả?”

Nguyễn Kiều Kiều lắc đầu, “Thích ạ. Nhưngkhôngphải đại nhân muốn ăn à?”

Tô Tầmkhôngthèmnóitiếp, nhìncôrất lâu, sau đó tiếp tục tựa vào thân cây.

“Tôi thích.” Lát sau, Tô Tầmnóimộtcâukhôngđầukhôngđuôi.

Nguyễn Kiều Kiều nhìn biển rừng nơi xa, khá lâu mới phản ứng kịp.

Ý Tô Tầm là thích màu xanh này, biển rừng này.

Lúc trở về, bồ câu nướngđãđược Tiểu Bạch bưng lên. Tuy Tiểu Bạch ngốc nghếch, chả có sức sát thương gì, theo Tiểu Manh học võ cũng chỉ có thể chọc Tiểu Manh giận sôi người, cuối cùng chỉ có Nguyễn Kiều Kiều thu nhậncôbé.

mộtkhoảng thời gian theo Nguyễn Kiều Kiều, cá tính của Tiểu Bạchcôcũng mò ra.côbé này vốn dĩkhôngphải người thú thỏ gian xảo,côbé hoàn toàn ngốc nghếch, chỉ thích hợp lấy về nhà, sinh con nấu cơm, nũng nịu với chồng.

Mấy chuyện máu me kia, hoàn toànkhôngthích hợp vớicôbé.

Cho nên,cônghĩ Tô Tầm muốn lợi dụng Tiểu Bạch để tìm khu mỏ là chuyện hoàn toànkhôngkhả thi.

Chẳng quacôcũng thấy rất tốt, tài nấu nướng của Tiểu Bạchkhôngtồi, cócôbé giúp đỡ,côcũng thoải máikhôngít. Đây cũng là lý do sau cùng quan trọng nhất Tô Tầmkhônggiết chếtcôbé.

Tô Tầm ăn bồ câu nướng xong, bènđitắm rồi ngủ. Lúc Nguyễn Kiều Kiều thu dọn xong trở về, Tô Tầm nằmtrênmặt đất, dường nhưđãngủ.

“Đại nhân?”

khôngai trả lời, chắc ngủ mất rồi. Nguyễn Kiều Kiều cẩn thận từng bước, cầm chăn đắp cho Tô Tầm. Khi chuẩn bị rờiđi, tay chợt thít chặt,mộtthứ lông xùđãquấn quanh cánh taycô.

Nguyễn Kiều Kiều quay đầu lại, chỉ thấy cái đuôi của Tô Tầm quấn lấykhôngbiết từ lúc nào, cái đuôi lông xù cố tình trêu chọc cổ taycô. Sức lựckhôngnặngkhôngnhẹ, mang theo mập mờ như có nhưkhông, mặt mo của Nguyễn Kiều Kiều có chút chịukhôngnổi.

Mẹ nó, đây là quyến rũ sờ sờ trước mắt nha.khôngngờ Tô Tầm cũng học được chiêu này, biết nhược điểm củacô, sau đó đặc biệt công kích nhược điểmcô.

côđâu phải người tùy tiện như vậy.

Nhưng ——mộtkhiđãtùy tiệncôkhôngphải là người nữa.

Tô Tầm cũngkhôngở giai đoạn động dục, song từ sau khianhkhai trai, giống nhưđãmở ra cánh cổng của thế giới mới.anhnhư bất kỳ giống đực khác, làm chuyện nàykhôngbiết chán. Trước đó vì chuyện Bạch Đồ,anhbận rộnmộtkhoảng thời gian, lại buồn phiềnmộtquãng thời gian nữa, nênkhôngham muốn.

Tuy nhiên đêm nay trạng thái này quárõràng.

Trắng trợn quyến rũ, cầu hoan.

Nguyễn Kiều Kiều cũng trống trảimộtkhoảng thời gian, dục vọng là thứkhôngnóichính xác được. Trước đây khi chưa có nóthìdường như chẳng có gì quan trọng, nhưng khai trai rồi,côpháthiệncôcũng có chút ham muốn.

Tô Tầm vừa quyến rũ như thế, gặpcôgiống như đốm lửanhỏmòi thùng thuốc nổ.

Bùm —— nổ tung.

Cũng chẳng biết là ai bắt đầu trước, dù sao đợi đến khi Nguyễn Kiều Kiều ý thức được,côđãôm cổ Tô Tầm.

Cái đuôi củaanhnhanh chóng quấn lấycô, kéocôvào lòng.

“Chờ chút... hơi đau.. Này... tôiđãnóihơi đau rồi... Đồ chơi củaanhlớn thế,khôngthể chậm rãi ra vào sao...”

Nguyễn Kiều Kiều hậnkhôngthể đá bay tên thô lỗ này ra ngoài, nhưng mới vừa động cước,đãbị Tô Tầm nắm chặt trong lòng bàn tay. Lần này đúng làanhchậm lại, dùng tay xoa dịucômộtchút, sau khi cảm giác được chỗ ấy ướt át,anhmới từ từ động.

Có điều,anhkhôngphải boy kiên nhẫn, nên chốc lát sau càng lúc càng nhanh. Khiến Nguyễn Kiều Kiều nhưđitàu bay, lúc lên lúc xuống, cả người nghiêng ngã như muốn văng ra ngoài.

Sau khi xong việc, lần nào cũng vậy, Nguyễn Kiều Kiều muốnđitắmmộtchút, song ở nơi núi nonkhôngcó bóng người này, lại chẳng có sôngthìở đâu ra nhiều nước để tắm chứ.

Nhưng kêu lâu thế, miệngcôquả thực khô khốc.

Lúc uống nước, cái đuôi của Tô Tầm còn quét qua quét lại trêu chọc tấm lưngcô.

“Đại nhân, tôikhôngđược rồi.”

Thân thểcômềm mại, Tô Tầm tớimộtlần là làm đủmộttiếng, còn là hàngthậtgiáthật, nếu tới thêm lần nữa, ngày maicôkhỏi cầnđiđường.

Cái đuôianhchậm rãi hạ xuống, Nguyễn Kiều Kiều uống nước xong,đangđịnh rờiđi.

Hai ngườikhôngngủ chung với nhau, trừ lúc đặc biệt như thời điểmhiệntại.

Tô Tầmkhôngthích có người ngủ chung vớianh, Nguyễn Kiều Kiều cũngkhôngmiễn cưỡng.mộtmìnhcôtự do tự tại, càng thoải mái.

Nhưng cổ tay chợt thít chặc, Tô Tầmđãkéocôngã vào lònganh.

“Buồn ngủ rồi, ngủđi.”

“Đại nhân?” Nguyễn Kiều Kiều cọ cọ trong lòng Tô Tầm, sau đó cảm thấy tay đối phương càng ôm chặt eocôhơn, rốt cuộccôbất giác pháthiệnmộtvấn đề.

Tối nay Tô Tầm muốn ngủ vớicô.

Là ngủthậtsự, tuyệt đốikhôngphải kiểu ngủ ưm ưm a a giữa nam và nữ kia.

Chẳng qua, cái ôm của Tô Tầmkhôngkhó tiếp nhận như tưởng tượng, dù sao trước đó hai người còn tình cảm với nhau mà.

Thậm chí,trênngườianhcòn có chút mùi mồ hôi, song Nguyễn Kiều Kiềukhônghẹp hòi thế. Ngườianhtràn đầy mùi vị sau khi hoan ái, lẽ nàocôkhôngcó ư?

Thôi,khôngngại.

côôm hông Tô Tầm, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ánh trăng điềm tĩnh, rọi vào người hai người ôm nhau ngủ, cũng cómộtcảm giác năm tháng bình yên.

Hôm sau, Nguyễn Kiều Kiều bị Tiểu Bạch đánh thức. Vì hai người là đầu bếp của cả nhóm, từng giây từng phút phải trông nom việc ăn uống của tất cả thành viên.

Nguyễn Kiều Kiều ngápmộtcái, đặt cánh tay Tô Tầm vào trong chăn, bản thân theo Tiểu Bạchđira.

Nguyên liệu nấu ăn có hạn, Tiểu Bạch nấu canh thịt.

Nguyễn Kiều Kiều nếm thử, vị thịt nồng đượm, Tiểu Bạch còn bỏ thêm cà rốt làm món ăn ngon bất ngờ, khá giống canh cà rốt hầm xương trước đây Nguyễn Kiều Kiều ăn.

côrât hài lòng vớicôhọc trò này, đôi khicôcòn nhịnkhôngđược nghĩ.

Nếu Tiểu Bạchnhỏlại vài tuổi, hoặc Cẩu Bất Lý lớn thêm mấy tuổi,nóikhôngchừng còn có thể thu xếp nội bộ với nhau. Chứkhôngnhìn tính cách con traicôđi, xa cách với người khác,côthậtsựlo cậusẽđộc thân cả đời.

Tiến sĩ Gấu từngnóicôbận tâm quá sớm. Lông Tiểu Bạch còn dài nữa mà,côquan tâm sớm vậykhôngphải mù quáng sao?

Làm mẹ - cái nghề này, là từ ngày đó có conđãbắt đầu nhọc lòng rồi, chừng nàokhôngthể nhọc lòng nữa mới thôi.

Ăn sáng xong, Tô Tầm gọi Chuột Đệ tới. Hai người trốn ởmộtbên thương lượngmộthồi, sau đó lúc Chuột Đệ lần nữa bước ra,đãmang đếnmộttin tức.

Bọn họ phải rời khỏi.

Vì Thú vươngđangtrênđường tới.

mộtcâu thôi, Tô Tầm vẫn tránhđi.

Nhưng Nguyễn Kiều Kiều có chútkhônghiểu, thời điểm nhận được tin từ Sai Nhĩ, đáng lẽ Tô Tầm phải rờiđirồi, tại sao giờ mớiđi?

Nguyễn Kiều Kiều nghĩ, theo cái tính thối của Tô Tầm, rất có thểanhlại tính toán chuyện gì đó sau lưng.

Chẳng qua Thú vương mà,mộttrong những nam chính trong truyền thuyết đấy,côthựcsựmuốn mở mangmộtchút.

Thú vương dịu dàng phúc hắc, được nữ chính gọi là chàng trai ấm áp trong truyền thuyết, rốt cuộc là người thế nào.

sẽkhông—— giẫm đạp tam quan củacônữa chứ!

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện
Phó Du
dtv-ebook.com

Chương 64: Liễu Như Yên tới

Thú vương chưa tới giẫm đạp tam quan của Nguyễn Kiều Kiều. Vìtrênđườngđihọ bắt gặp Liễu Như Yên suýt bịmộtđám người qua đường luân phiên x.

Liễu Như Yên được gọi là nữ chính quan trọng nhất quyển sách, mà quả nhiên là nữ chính, hào quang to đùng. Mấy tên người thú vô dụng này, ngay cả mông và chim đều lộ ra ngoài rồi, đáng tiếc chẳng aithậtsựcắm vào được.

Haizz, Nguyễn Kiều Kiều lắc đầu, đúng là làm nữ chính mà.

Đây làmộttruyện NP, nam chính ngoắc rồi, có thể bổ sung thêm mấy nam chính phong cách khác nhau, nhưng nữ chính mà ngoắc,thìđám nam chính chỉ có thểđiđấu kiếm với nhau thôi.

Liễu Như Yên nhìn thấy bọn họ, giống như gặp được cứu tinh. Đá văng tên người thú cònđangbạo lực kia, điên cuồng chạy về phía bọn họ.

Emgáià, nếu ban nãycôdùng sức lực ấy,thìsẽkhôngbị người thú đè xuống luân phiên đâu.

“Cứu tôi! Mau cứu tôi!”

Nguyễn Kiều Kiều ném ánh mắt cho Tô Tầm, tỏ ý có cứukhông?

Tô Tầm trả lời rất thẳng thắn:không.

Ngay cả Tô Minh đều có thể giết, kỹ thuật tinh luyện khoáng thạch cũng nắm rồi, còn giữ Liễu Như Yên làm gì, cho sinh giòi à?

Tô Tầmđãkhôngthèm để ý, đương nhiên thuộc hạ củaanhcũng làm theo. Nhưng mấy tên người thú quá sợ hãi, cho rằng Liễu Như Yên tìm đượcmộtđám làm chỗ dựa, nên giải tán ngay lập tức.

Đúng làmộtđám nhát gan.

Liễu Như Yên được cứu, cả người đều buông lỏng, xụi lơtrênngười Chuột Đệ.

Chuột Đệ giống như đụng phải thứ bẩn thỉu, mạnh mẽ đẩy Liễu Như Yên ra, còn khua tay múa chân với Tiểu Manh.khôngđúng, là tay chân luống cuống giải thích, “khôngliên quan tớianh, làcôta tự mình dựa vào.”

Bịch ——

Lời giải thích củahắnở trong mắt Tiểu Manh chỉ là ngụy biện. Bịchmộttiếng, Tiểu Manh nhanh chóng tung quyền, Chuột Đệ bay ra xa mấy mét.

Mà lúc này, Liễu Như Yên chậm rãi trượt thân thể xuống người tiến sĩ Gấu.

Cuối cùng người chịu được ơn của người đẹp vẫn là tiến sĩ Gấu.

Mặc dù biết Liễu Như Yên có hào quang của nữ chính, cũng biết suy nghĩ củacôta có thể khác với Nguyễn Kiều Kiều.

Nhưng khi Liễu Như Yên tỉnh lại, thấy đám người bọn họthìbắt đầu gào khóc bù lu bù loa, Nguyễn Kiều Kiều vẫn day day trán.

Mẹ nó, hát cái gì vậy!

Liễu Như Yên bày dáng vẻ bi ai đau buồn này là sao?

“Tô Minh đâu, có phải mấy ngườiđãgiết Tô Minhkhông? Tôi muốn giết mấy người báo thù choanhấy!”

“...”

“côcòn có thái tử nhé.” Nguyễn Kiều Kiều thiện chí nhắc nhở, thái tử trong tiểu thuyết mới chính là người thắng lớn sau cùng. Tuy tác giả rất có thể vì an toàn màkhôngthể NP, mới giết hết mấy nam chính khác. Songcôta luôn luôn theo đảng ban đầu, đảng nam chính. Mặc dù là truyện H, nhưng nam chính củacôta là thái tử tà mị cuồng luyến bá đạo sừng sững ấy chứ.

Tô Minh này chếtthìchếtđi, Liễu Như Yên còn bàymộtbộ vội vàng chịu tang chohắnlà sao? Hơn nữa, muốn đánh giết ở trước mặt bọn họ,côta... có năng lực đó à?

Nhắc tới thái tử, sau khi Liễu Như Yên hơi sững sốt, nước mắt lập tức rơi như bão táp.

“Tôi muốn giết các người!”

Liễu Như Yênnóixong, còn dùng tư thế mềm mại nhào tới.

Nguyễn Kiều Kiều tuyệt đốikhôngphải đàn ông, dùcômộtthân cậy mạnh. Songcôlà phụ nữ tiêu chuẩn, nên phụ nữ đánh phụ nữkhôngthành vấn đề nhỉ.

Trong khicôchuẩn bị tư thế, lại pháthiệnkhôngthích hợp.

Mẹ nó, người Liễu Như Yên nhào tớikhôngphải làcô, mà là Tô Tầm. Đồng thời, nắm đấm trắng trẻo đó là sao? Đây là mưu sát, hay khiêu khích?

Nội dung truyện saiđãchỗ nào, Liễu Như Yênkhôngphải là đóa hoa trắng thanh thuần ư? Sao biến thành đứa lục trà biểu[1] rồi.

[1]Lục trả biểu: nguyên văn là 绿茶婊 (Green tea bitch): Là từ mạng mới của TQ năm 2013, ám chỉ mấycôgáitrẻ có vẻ ngoài thanh thuần thoát tục, ở trước mặt quần chúng đều giả vờ điềm đạm đángyêu, vô hại nhưng bản chấtthậtlà cuộc sống thối nát, tư tưởng hám giàu, theo năm tháng càng bệnh càng thảm họa, đa tình đa cảm, giỏi tâm kế, dã tâm hơn ai hết, dựa vào việc bán rẻ thân xác để leo lên (theo Baike).

Còn nữa,côta tùy tiện dụ dỗ đàn ông củacônhư vậy, bộ tưởngcôchết rồi hả?

Nguyễn Kiều Kiều cười lạnh, còn chưa giơ nắm tay xông lên, Tô Tầmđãchomộtquyền. Đúng,mộtquyền,khôngchút khách sáo tung quyền, đánh Liễu Như Yên bay ra xa mấy mét.

Người đẹp và người bình thường rơi xuống đấtthậtrakhôngkhác gì nhau hết, nhất là mặt hướng xuống dưới.

Phịchmộttiếng, tư thế đó, cường độ đó... Nguyễn Kiều Kiều trông thấy chỉ muốn nhào vào lòng Tô Tầm, cầu an ủi.

Người ta sợ lắm cơ.

Đợiđã,khôngthể tưởng tượng quá nhiều, dù trong lòng mừng quá chừng, nhưng bề ngoài phải giữ tỉnh táo.

“Đại nhân,côta có bị điênkhông?”

Tô Tầm nhìn người phụ nữđangco giậttrênmặt đấtmộtcách chán ghét, ngầm ra hiệu cho Mèo Đen.

Mèo Đen bèn cầm khảm đao, oai phong lẫm liệtđitới chỗcôta.

Khảm đao sáng loáng làm người ta sợ hãi, dẫu chỉ số thông minh của Liễu Như Yên có thấpđinữa, song trong lúc nguy hiểm,côta thoáng cái phản ứng kịp.

khônghổ là nữ chính.

“Đại nhân,anhkhôngthể giết tôi. Tôi là người phụ nữ của thái tử.”

Chậc chậc chậc, giờ mới nhớ là người phụ nữ của thái tử à, ban nãy khi khóc tang cho người đàn ông khác saokhôngnhớ rađi.

“Vậythìsao?”

Tô Tầm lạnh lùngnói, “côcho rằng tôisẽsợhắn? Haycôcho rằng tôikhôngdám giếthắn?”

Lần này Liễu Như Yên thựcsựsợ hãi, liên tiếp lui về sau, “Đại nhân,anhđừng giết tôi, tôi... tôi có rất nhiều thứ.”

Lưỡi đao càng thêm tới gần.

“Đạ nhân, đừng mà, đừng mà, tôi van xinanh,anhnóigì tôi đềusẽlàm, đừng giết tôi...anhđừng giết tôi...” Tô Tầm vẫnkhôngđổi sắc mặt, đúng lúc đó Liễu Như Yên chợt vỗ đầu, “Đúng rồi đại nhân, trước khi tôiđiđãbiết đượcmộtchuyện. Là Tô tướng quân, Tô tướng quân quyết định tạo phản.”

“Ồ.”

Tin tức này trái lại làm Tô Tầm hơi để ý.anhphất taymộtcái, bảo Mèo Đen dừng lại.

anhtới trước mặt Liễu Như Yên, từtrêncao nhìncôta, “Saocôbiết?”

thậtra Liễu Như Yên chỉ đánh bậy đánh bạ mới biết. Từ lần trước sau khicôta và Tô Minh khai thác khoáng thạch ở núi tuyết thất bại,côta cũng cảm giác được thái tử đối đãi vớicôtakhôngcòn như trước. Chẳng biết có phảiđãbiết chuyệncôta và Tô Minh nối lại tình xưakhông.

Có điều,côta cho rằng thái tửyêucôta,sẽkhôngđể bụng chuyệnnhỏnhặt này. Dù saomộtngười đàn ông nên cómộttrái tim bác ái.

Nhưng thái tử lại lạnh nhạt, đoán chừngđanggiậncôta.

Cómộtngày,côta định đưa tráng miệng cho thái tử, bất ngờ nghe được tay trong của thái tử báo cáo công việc.

Tên tay trong đó làmộttên dong dài, báo cáo thao thao bất tuyệt hai tiếng liền, được Liễu Như Yên đúc kết thành hai chuyện.

Đầu tiên, Tô Minh chết rồi, dường như bị Tô Tầm giết.

Thứ hai, Tô tướng quân đau lòng quá độ, hình như có chút dị động.

Tô Tầm vuốt cằm, trong mắt lóe lên chút hứng thú.

“khôngngờ,hắncó sở thích kiểu này.”

Nhìn ánh mắtanh, Nguyễn Kiều Kiều biết chắckhôngphải là chuyện tốt lành gì.côbước tới kéo Tô Tầm, nhìn Liễu Như Yêntrênmặt đất: “Đại nhân, giải quyếtcôta sao đây?”

Tô Tầm do dự nhìn Liễu Như Yên, giống nhưđangnghĩ rốt cuộc nên giết hay tính như thế nào, Liễu Như Yên lần nữa ôm chặt bắp đùi Tô Tầm.

“Đại nhân, tôi là người từ chỗanhra. Trước giờ tôi chỉ thuần phục ngài. Tuy thân tôi ở Tào doanh, nhưng lòng ở Hán doanh, đại nhân...”

mộttiếng đại nhân đó, kéo dàikhôngdứt, cả người Nguyễn Kiều Kiều đều sởn gai ốc.

Cái loại lục trà biểu này, Tô Tầm còn giữcôta bên cạnh làm gì.

Lúc này, lại nghe Tô Tầmnói, “Giữcôta lại.”

“...” Cái gì? Dựa theo cái tính thối của Tô Tầm,khôngphải nênmộtđao chém đứt phiền phức này ư?

Nguyễn Kiều Kiềukhôngvui.

Cứ như vậy, Liễu Như Yên được giữ lại trong nhóm. Chẳng biết Tô Tầm tính toán cái gì, tạm thời giữ mạngcôta.

Tuy nội tâm Liễu Như Yên làmộtlục trà biểu, song bề ngoài làmộtđóa hoa yếu duối, ngây thơ ngốc ngếch.côta tớithậtsựcó người thích có người buồn.

Bản thân Tô Tầm tỏa ra khí tràng mạnh mẽ, Liễu Như Yên có lòng muốn dụ dỗ, nhưngkhôngcó gan làm, nêncôta chuyển mục tiêu qua Chuột Đệ.

Đáng tiếc Chuột Đệ ôm tìnhyêuđích thực với Tiểu Manh rồi, giờtrênbụnghắntoàn vết bầm tím. Khi Liễu Như Yên dựa gầnhắnmộtchút,hắnsẽgiống như Tô Tầm,khôngchút khách sáo đánhcôta ra ngoài.

Chẳng có nguyên nhân nào khác, vìhắnkhôngđánhcôta,thìTiểu Manhsẽđánhhắn.

Do đó cứ tính toán như thế, Cẩu Bất Lý vẫn làmộtđứa trẻ còn xấu tính giống Tô Tầm,khôngcông phá được, thôi bỏđi. Mà Tiểu Bạch – emgáimềm mại chân chính lạiđitheo Cẩu Bất Lý có cùng ý tưởng đen tối, nênkhôngcần để ở trong lòng. Còn Mèo Đen lạnh lùng cứng rắn, thường xuyênkhôngthấy tăm hơi đâu cũng bỏ quađi.

Cuối cùng tính tới tính lui, còn sót mỗi lão tiến sĩ Gấu háo sắc.

Tiến sĩ Gấu cứ chiếu theo đơn thu hết, Nguyễn Kiều Kiều khinh bỉ ông. Nhưng ông tỏ rakhôngvấn đề gì, “Đồ đưa tới cửa đừng lãng phí.”

“khôngphải ôngkhôngthích phụ nữ loài người à?”

“Tôicôđơn lâu như vậy, gặp heo mẹ cũng thấy đẹp như tiên nữ, huống chimộtphụ nữ sống sờ sờ chớ.”

Tiến sĩ Gấu chẳng biết xấu hổ, Nguyễn Kiều Kiều quyết định dẫn Cẩu Bất Lýđi, tránh để ông ta dạy hư trái tim thiếu nam thuần khiết.

Có điều,côcàng thêm khinh bỉ Liễu Như Yên.khôngphảicôta và Tô Minh là tìnhyêuđích thực ư? Cuối cùng, ngay cả thi thểhắncũng chả buồn liếcmộtcái.

Chậc chậc chậc...

Vậy lúc đócôta chạy ra ngoài làm gì?

nóithật, Nguyễn Kiều Kiều có khúc mắc khi Tô Tầm thu nhận Liễu Như Yên. Nhưng Tô Tầm lạikhôngphảimộtngười thích giải thích.

Huống chi,côlấy tư cách gì bảoanhgiải thích đây.

Dù sao trước giờanhlàm gì đều có mục đích cả.

Buổi tối, Nguyễn Kiều Kiều nghĩ đến Liễu Như Yên lại có chút rầu rĩkhôngvui.thậtra,côhơi ghét Liễu Như Yên, có lẽ vì trong lòng ghen tị.

côta là nữ chính, chỉ cần bàn tay vàng vung lên là có thể đạt được thứcôcố gắng cả đời, hoặc mấy đời cũngkhôngchiếm được.

Do đó, sau trong đáy lòng, Nguyễn Kiều Kiều chống đối Liễu Như Yên. Nhất là chống đốicôta đánh vào nhóm củacô.

Giống như thứcôkinh doanh rất lâu bị cướpđivậy.

Tô Tầm dường nhưkhôngpháthiệnra chútnhỏmọn này của Nguyễn Kiều Kiều. Đợi đến tối,anhlại dùng đuôi tới cọ xátcô.

Nguyễn Kiều Kiều khó chịu đẩy cái đuôianhra, tối nay chịkhôngcó hứng.

Lần đầu tiên Tô Tầm quyến rũ bị thất bại,anhrất ảo não, bấu víu cánh tay Nguyễn Kiều Kiều, muốn dùng sức mạnh.

Còn dùng sức mạnh? Đồ xấu xa này!

không, tên người thú xấu xa!

Nguyễn Kiều Kiều khinh bỉ giơ ngón tay giữ lên, sau đó bất chấp đẩy Tô Tầm ra. Ngay cả khicôcó sức mạnh trời sinh, nhưng Tô Tầm đâu phải đàn ôngcôcó thể đẩy.

Nên mấy phen giằng co,cômệt đến thở hồng hộc. Trong lúc phản kháng vàkhôngphản kháng,côlại nảy sinh chút hứng thú.

Thỉnh thoảng giận dỗi ra vẻ cũngkhôngtồi.

Khicôcảm thấy chút hứng thú này là bệnh phải trị, bỗng nhiêncôcảm giác bên dưới nóng lên.

Có lẽ là ngoài miệngnóikhông, nhưng thân thể rất thànhthậtphản ứng rồi.

Nguyễn Kiều Kiều dang tayđangchuẩn bị đón nhận Tô Tầm, lại pháthiệnanhlui về saumộtbước, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi.

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện
Phó Du
dtv-ebook.com

Chương 65: Bà dì cả tới

Vẻ mặt của Tô Tầm làm Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy rất kinh khủng, lẽ nào bên dướicôxuấthiệndị hình ư?côcúi đầu nhìn,khônghề pháthiệndị hình nào, trái lại trông thấymộtbãi màu đỏ.

WTF?côchảy máu.

Tên khốn kiếp Tô Tầm làmcôbị thương sao?khôngđúng,rõrànganhchưa cắm vào mà.

Lúc này cơn đau bụng truyền đến, cảm giác lâukhônggặp này khiến đầu óc Nguyễn Kiều Kiều quay cuồng.

Đừngnóilà... đừngnóilà...

Khicôcòn chưarõtình hình, Tô Tầmđãlao ra cửa xách tiến sĩ Gấu vào.

“côấy!côấy chảy máu kìa!”

Bà dì cả xa cách ba năm, rốt cuộc thong dong đến muộn.

Đối với Nguyễn Kiều Kiều, việc này chẳng có gì tốt đẹp.côlườm Tô Tầmmộtcái, bởianhchuyện bé xé to, làmcônhận được tất cảsựkhinh bỉ của mọi người.

Hơn nữa,hiệngiờ bụngcôđau lắm, tính tình cũng nóng nảy hiếm thấy.

Tiểu Manh đưa chocôbăng vệ sinh của thế giới này,khôngthô ráp như tưởng tượng, nhưng vẫn kém trước đâymộtchút.

Tuy nhiêncôkhônghề ghét bỏ, so với tro cỏ cây,côcó thể dùng khăn như thế nàyđãlà hưởng thụ xa hoa rồi.

Tô Tầm bị tiến sĩ Gấu kéo ra phổ cập chút kết cấu sinh lý phụ nữ. Tiến sĩ Gấu híp mắt, cười haha, giống như có được chuyện vui to lớn gì.

“Chúc mừng đại nhân.”

côcó kinh nguyệt,anhcó gì tốt chứ!

“Miêu Nương lại có thể sinh con rồi. Lần này,khôngphải thụ tinh ống nghiệm nữa, tôi muốn tự mình nghiên cứu, xem thử có phải thựcsựsinh được người bán thú bình thườngkhông.”

Đương nhiên, ông bị Tô Tầm đánhmộttrận.

“Ông dám nghiên cứu con tôi.”

“...”

Tiến sĩ Gấu chạy trối chết, song nhanh chóng bị Tiểu Manh xách tới trước mặt Nguyễn Kiều Kiều.

“Sao vậy? Sắc mặt nặng nề thế?”

Mấy nămkhôngcó bà dì cả, đối với Nguyễn Kiều Kiều, ngoại trừ máu chảy số lượng lớn ra, còn cómộtchuyện phiền phức nữa, đau bụng kinh cũng kèm theo.

Nguyễn Kiều Kiều đau đến sắc mặt trắng bệch, nắm móng vuốt béo của tiến sĩ Gấu, bấu chặt, “Đau quá... thựcsựđau chếtđiđược...”

“Đau quá... Tôi cũng đau lắm đấy!” Tiến sĩ Gấu kéo tay mình lại, ông cực kỳ muốn lật bàn.

Tại sao đau bụng kinh cũng tới tìm ông, ông là tiến sĩ,khôngphải bác sĩ phụ khoa được chưa?

“Kê cho tôi chút thuốc giảm đauđi.” Cuối cùng, Nguyễn Kiều Kiều uể oảinói.

“Tôi đâu có loại thuốc đó. Có điều...” Tiến sĩ Gấu chớp mắtmộtcái, “Tôi có thể đánhcôngất xỉu.”

“Ông cútđi!”

Nguyễn Kiều Kiều tức giận, cảm thấy máu lưu thôngtrênmặt càng ác liệt.

Cuối cùng, vẫn là Tiểu Bạch hiền lànhkhôngbiết tìm được chút đường đỏ ở chỗ nào, đun sôi chocôuống, mới miễn cưỡng làm dịu cơn đau.

“Cảm ơncô, Tiểu Bạch.”

Khuôn mặt Tiểu Bạch ửng hồng, vô cùng xấu hổ khi được khen ngợi.

“Trước đây ông nội luôn nấu cho tôi.” Nhắc tới Bạch Đồ, nét mặt Tiểu Bạch toát lên vẻ đau thương, “Miêu Nương,côcòn uống nữakhông?”

“Thôi.” Nguyễn Kiều Kiều uống nước đường đỏ xong,hiệntại ôm chăn chỉ muốn ngủ.

côngủ rồi,thìsẽkhôngđau nữa.

Vì lần bất ngờ này của Nguyễn Kiều Kiều, Tô Tầm kéo dài cuộc hành trình.

Lúccôthức dậy, trời tối rồi. Ánh trăng ngoài cửa sổ như màn sương bạc, Tô Tầm ngồitrênbệ cửa sổ, nhìn ánh trăng chẳng biếtđangnghĩ gì. Bộ dạng này thựcsự... hợp khẩu vị củacômộtcách bất ngờ.

“Khụ khụ...”

Nguyễn Kiều Kiều chống lên giường muốn ngồi dậy, động tác củacôlàm Tô Tầm quay đầu lại.

“Em tỉnh rồi?”

Nguyễn Kiều Kiều gật đầu, ngủmộtgiấc khiếncôthấy thoải mái hơn.

“Còn đaukhông?”

Tô Tầm hiếm khi dịu dàng săn sóc như thế, làm Nguyễn Kiều Kiều có cảm giác:khôngphảicôxuyênkhôngrồi chớ? Cònkhôngthìcôđangnằm mơ rồi.

trêntrán chợt mát lạnh,côngẩng đầu lên, chỉ thấy Tô Tầm để tay lên tráncô.

“Vừa nãy em liên tụcnóichuyện.”

Nè nè, đó lànóimớ.

“Tôinóicái gì?”

Tay Tô Tầm chậm rãi trượt xuống, trượt tới cổ Nguyễn Kiều Kiều, động tác củaanhrất chậm, nhưng chẳng hiểu sao Nguyễn Kiều Kiều thấy cực kỳ áp lực. Nếu Tô Tầmkhôngvui,thìcôrất có khả năng bị vặn gãy cổ ngay.

cômuốn xoay đầuđi, nhưng Tô Tầm ghìm cổcôlạikhôngchocôđộng đậy.

“Emnóiem muốn về nhà.”

Tay Tô Tầm từ từđixuống, cuối cùng đặt lên bộ ngực nhô ra củacô. Lưu manh nghiêm trang đùa giỡn như vậy, Nguyễn Kiều Kiều cũng say mê.

“Nhà em, ở đâu?”

Nguyễn Kiều Kiều toát mồ hôi lạnh, Tô Tầm có ý gì, thu sau tính sổ sao? Đích xác hình nhưcôchưanóicho Tô Tầm nghe lai lịch củacô. Bởi rất đơn giản, bản thâncôcònkhôngrõnữa mà.

Cái thế giới dị hợm này rốt cuộc là mình nằm mơ, hay làkhônggian song song, hoặc hồn xuyên,côthựcsựchẳng biết.

“Nhà tôi, haha, chỉ có trong mơ.” Nguyễn Kiều Kiều cười haha, “À đại nhân ơi, sao tự nhiênanhquan tâm những chuyện này thế?”

“Vì em cònnói, đợi em nhặt xác tôi rồisẽvề nhà.”

“...” Cái ngày chó gì vậy, nếu biết bà dì cả tới lại làmcônóira bí mật như thế,côthà cả đờikhôngcó bà dì.

“Hahahaha...” Nguyễn Kiều Kiều cười gượng, “Đại nhân,nóimớ cũng được gọi là mê sảng ấy, đừngnóianhtin nha?”

Tô Tầm thực sực gật đầu.

Nguyễn Kiều Kiều vắt hết óc suy nghĩ phải nhanh chóng nghĩ ra cách, nghĩ cáchđi.

Rốt cuộctrênđầu chợt trầm xuống, móng vuốt Tô Tầm đè lên.

“Em muốn tôi chết? Hay... em biết đượcmộtít gì?”

Tên khốn kiếp Tô Tầm quả thực là người bán thú thông minh. Thừa kế điểm mạnh của loài người và người thú, sau đó dung hợp chúng lại tạo nên bộ gien mạnh mẽ hơn.

côsẽkhôngở trước mặt người thông minh,nóinhững lời ‘tự cho là thông minh’.

“Đại nhân,anhbiết Liễu Như Yênkhông?”

Nguyễn Kiều Kiều nghĩmộtchút, mới tìm đượcmộtlối vào phù hợp.

côngẩng đầu, chống lại đôi mắt đen như mực của Tô Tầm, “Nếu tôi nghĩkhôngsai,thìtôi vàcôta ắt hẳn đến từ cùngmộtnơi. Thậm chí, tôi còn chẳng biết sao tôi lại ở chỗ này nữa, dù gì... lúc tôi tỉnh lạiđãở đây rồi. Tôi quên hết mọi thứ trước kia, thậm chí quên luôn tôiđangcó mang Cẩu Bất Lý. Về sau đợi tôi hiểurõ, Cẩu Bất Lýđãra đời, tôi vẫnkhônghiểu sao mình có thần lực. Nhưnganhbiết đấy, chẳng có tác dụng gì.”

Người ta xuyên đến mạt thế, ít nhất biết đánh quái thăng cấp. Còncô, chỉ là liên tục liên tục chạy trốn.

Đánh quái cũng đánhkhôngít, nhưng thăng cấp là chuyện đừng có nghĩ tới.

“Liễu Như Yên?”

Tô Tầm híp mắt, “nóinhư thế, em cũng biết kỹ thuật tinh luyện khoáng thạch?”

Nguyễn Kiều Kiều quả quyết lắc đầu, “Tôi kháccôta,côta vừa nhìnđãbiết rất lợi hại, biết rất nhiều thứ. Tôi làmộtcon tômnhỏthôi.” Lúc này, vì bảo toàn tính mạng, Nguyễn Kiều Kiều chỉ có thể đẩy tất cả mầm họa lên người Liễu Như Yên.

“Lợi hại?” Tô Tầm hừ lạnhmộttiếng, “Ngược lại em cực kỳ tin tưởngcôta.”

Ở đâu racôcực kỳ tin tưởng Liễu Như Yên, hoàn toàn là vìcôbiết Liễu Như Yên là nữ chính của quyển sách nha. Tuy cái tên có chút khác với tính cáchcôta biểuhiện, nhưng tin tôiđi,côta là nữ chính đó.

Nguyễn Kiều Kiều cúi đầu, Tô Tầmđãthu hồi móng vuốt,anhcònđanglầm bầm lầu bầu.

“Đúng là nên giếtcôta. Giờ hẳn còn kịp.”

Lộ móng vuốt, Tô Tầm thựcsựlao ra giết người.

“...”

Chết tiệt, giờ phút này, bỗng nhiên Nguyễn Kiều Kiều có chút thương hại Liễu Như Yên.côta chọc aikhôngchọc, lại gặp phải Tô Tầmkhôngtheo lẽ thường.

nóigiữ mạngcôtathìgiữ,nóigiếtthìgiết.

Nhưng Liễu Như Yên quảthậtcó hào quang của nữ chính,khôngbiết có phảiđãsớm biết Tô Tầm muốn giếtcôtakhông, nên chạy trốn suốt đêm rồi.

Tô Tầm tức tối trở về, mài móng vuốt.

“Chết tiệt, lại chạy mất.”

Nguyễn Kiều Kiều thở phàonhẹnhõm, “Chạy rồithìthôi.”

Nếu thựcsựgiết được Liễu Như Yên,côcũngkhôngbiết nên tính sao đây? Bởi nữ chính mà chết, nhân vật làm bia đỡ đạn nhưcôcòn ở lại nơi này làm gì?

Tô Tầm thu móng vuốt, đè bả vaicô.khônggiết được Liễu Như Yên, tâm trạnganhthoángkhôngthoải mái.

“đãchạy mất.”

Nguyễn Kiều Kiều cũngkhôngngờ bông hoa trắng – nữ chính Liễu Như Yênkhôngcó đàn ông che chở, vậy mà có thể thoát được ma trảo của Tô Tầm, đúng là lợi hại.

“Em thấycôta rất lợi hại?”

Nguyễn Kiều Kiều gật đầukhôngcần nghĩ ngợi, “côta rất lợi hại mà. Có thể trốn được thuộc hạ của đại nhân, làm người ta bội phục.”

Nguyễn Kiều Kiều cảm giác mình làmộtcấp dưới biết lấy lòng, đúng lúc an ủi cấptrên, thời điểm then chốt biết xử lý tốt chuyện liên quan đến cấptrên.

“Em hâm mộcôta?”

Nguyễn Kiều Kiềukhôngnóigì. Cách sống của Liễu Như Yên,côkhônghâm mộ đâu. Nhưngcôta có thể được mấy nam chính thích, cũng có chút bản lĩnh đấy. Ở mặt nào đó, quả thực rất lợi hại.

Tô Tầm thoáng rối rắm,anhgục đầu xuống, nhìn chằm chằm Nguyễn Kiều Kiều, sau khi nhìnmộtlượt từtrênxuống dưới,anhmới lên tiếng: “Em cũng rất lợi hại.”

Tô Tầm lại chocôđánh giá như thế, điều này làmcôkhônghiểu sao thấy kiêu ngạo. Giống nhưmộtcấp dưới rốt cuộc nhận được lời khen của cấptrênấy.

Khi Nguyễn Kiều Kiềuđangmừng thầmkhôngngớt, suy xét xem nên hỏi mình lợi hại ở chỗ nào, Tô Tầm xoay đầu sang chỗ khác, vẻ mặt chợt đỏ ửngmộtcách khả nghi.

“Có thể làm tôi thích, đúng là rất lợi hại.”

“...”

Cái người này, càng ngày càng biết trêugáicơ.

Đêm nay, Tô Tầm ngồi bên giường Nguyễn Kiều Kiềumộthồi.

Nguyễn Kiều Kiều mơ mơ màng màng ngủ, chợt nghe được giọng điệu Tô Tầm vô cùng ghét bỏ.

“Sao còn chảy máu hoài vậy?”

“...” Cái tên này, mũi thính ghê, có lẽ ngửi được rồi nhỉ.

“Chảy nhiều vậysẽkhôngchết chứ?”

Nè nè nè,anhmới chết đó!

Nếu Nguyễn Kiều Kiều tỉnh táo, nhất địnhsẽnhảy dựng lên đánh tên Tô Tầm béomộttrận, nhân tiện dạy choanhbiếtmộtđạo lý lớn từ mấy nghìn năm trước, ởkhônggian song song hoặckhôngsong song đều tồn tại.

trênthế giới có mỗimộtchủng tộc tháng nào cũng chảy máu, nhưng trước giờ đềukhôngchết, qua vài ngày nữasẽtốt lên, đó chính là giống cái.

Đừng chọc mấycôxù lông, sinh vật tháng nào cũng chảy máu đềukhôngchết chẳng nhẽkhôngđáng sợ sao?

Tối nay Nguyễn Kiều Kiềukhôngcó cơ hội dạy Tô Tầm rồi, vì ôm cái đuôi to của Tô Tầm,côhài lòng chìm vào mộng đẹp.

Để lại Tô Tầm khẽ kéo cái đuôi mình, kéokhôngđượcanhđành buông tha, nằm bên người Nguyễn Kiều Kiều.

trênngườicôcó mùi máu tanh, làmanhcó chút khó ngủ. Trong lòng khó chịu, chỗ nào cũng chẳng thoải mái.

mộtlát sau,anhvươn tay ôm Nguyễn Kiều Kiều vào lòng, cuối cùng dường như mới thấy thoải máimộttí.

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện
Phó Du
dtv-ebook.com

Chương 66: Năng lực của Thú vương

Liễu Như Yên chạy mất, Nguyễn Kiều Kiều đoáncôtađitìm thái tử.

Nhưng Tô Tầmnóixác suất này rấtnhỏ, bởi vì Tô Minh mà thái tửđãcó ngăn cách với Liễu Như Yên. Phải biết rằng, thái tử là vua tương lai của loài người, xung quanhkhôngphải người thú hung mãnh bất cứ lúc nào cũng có thể hành động,thìlà mấy ngườianhem tranh quyền đoạt thế, vàmộtsố lão thuộc hạkhôngnghe lời,hắnđâu phải loại đàn ông vì tình cảm mà buông tha tất cả.

Tình huốngthậtsựlà quân vương đều tuyệt tình.

Điểm này, Nguyễn Kiều Kiều rất tin tưởng. Tuycôxemkhôngít phim truyền hình não tàn, nhưngcôcàng tin chính kịch hơn. Trước đây khi xem <Vương triều Khang Hy>, Khang Hy thích Dung phi và congáiLam tề Nhi như vậy, cuối cùng vì quốc gia đại nghĩa, cònnóivứt bỏ là vứt bỏ mà.

Đây mới là quân vương.

Nên Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy suy đoán của Tô Tầm rất có lý.

Liễu Như Yênkhôngthấy tăm hơi đâu, dù sao chẳng có tác dụng gì quá lớn với bọn họ. Cùng lắm, Tô Tầm cho rằng Liễu Như Yên biết nhiều thứ, làmộtmối nguy tiềm tàng, về sau gặp lạicôta phải giết luôn.

Đoàn người tiếp tục lên đường, Nguyễn Kiều Kiều vẫn muốn biết Thú vương dịu dàng phúc hắc là người như thế nào? Cuối cùng hôm nayđãchạm mặt.

khôngchỉ vậy,côcòn thấy bên cạnh Thú vương xuấthiệnmộtgương mặt quen thuộc.

Liễu Như Yên!

Vận mạng gặp nhau! Quả nhiên nữ chính phải hạ được nam chính mới là nữ chính!

Nhìn Liễu Như Yên nhu nhượckhôngchỗ nương tựa dựa vào Thú vương, Nguyễn Kiều Kiều trố mắtkhôngnóinên lời. Người phụ nữ nàykhôngphải còn vượt ngàn dặm tiễn ngườiyêuđãchết ư? Sao ngoảnh lạiđãnhào vào lòng người đàn ông khác rồi?

Đúng là tiểu thuyết NP!

Theo thường lệ, Thú vương và Tô Tầm chắclàkẻ thùkhôngđội trời chung. Dù sao lần nào Tô Tầm cũngđicướp khoáng thạch, khoáng thạch đều giấu ở lãnh địa người thú, mỗi lần đều bịanhcướpđi, còn quay ngược lại đánh tộc người thú.

Việc này xem như mối nhục lớn và thù sâu oán nặng mà!

Nhưng hai người gặp mặt rất bình thản.

“Tô Tầm,đãlâukhônggặp.”

“đãlâukhônggặp.”

Tô Tầm hờ hững gật đầu.

Dáng vẻ Thú vương có chút khác với Thú vương khí phách trong lòng Nguyễn Kiều Kiều.hắnhết thảy khá giống chàng trai ấm áp, cho người ta cảm giác rất dịu dàng, có vẻkhônggiống người thú hung hãn hiếu chiến trong truyền thuyết.

Hơn nữa, nhìn lỗ taihắncũng nhìnkhôngra là chủng tộc gì.

Thú vương pháthiệnNguyễn Kiều Kiềuđangquan sát mình,hắndời mắt, vẻ mặt thoáng hứng thú, “Đây làcôgáiloài người mà cậu thích?”

Lần này Tô Tầm chắn trước mặt Nguyễn Kiều Kiều, “Liên quan gì tớianh?”

Thú vương thở dàimộtcái, “Lâu ngàykhônggặp, tính cậu vẫn vừa thối cứng.”

“anhcũng làm người takhôngthích nổi.”

Tô Tầm némmộtánh mắt cho Chuột Đệ, Chuột Đệ nhận lệnh dẫn Nguyễn Kiều Kiều lui về sau mấy bước.

Đây là tiết tấu phải chiến đấu ư?

Thú vương nhìn động tác của bọn họ, vẫn khẽ cười, “Tô Tầm, cậu biết cậu giết Bạch Đồ, tôisẽkhôngtha cho cậu.”

“Bạch Đồkhôngphải tôi giết.”

Tô Tầm theo thói quen chịu tiếng xấu của người khác, nhưng lần nàyanhkhôngcó hứng thú ấy.

“Do Tô Minh làm,anhhẳn biết mà.”

“Tôi biết.” Thú vương gật đầu, “Tôi còn biết cậu giết Tô Minh rồi. Sao nào, cảm giác giếtanhtrai ruột như thế nào? Cũng đúng thôi, con trai nhà họ Tô,mộtngười được người ta nâng niu,mộtngười lại bị ngã sấp xuống bùn đất, ngay cả ăn cũng ănkhôngđủ no, về sau có hơi sức rồithìgiết chết kẻ bắt nạt mình. Đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý, nhưng cậu biết tôi vẫn muốn giết cậu.”

Thú vương lảm nhảm xong rốt cuộc rút đao ra, “Tới đây, để tôi xem mấy năm nay đứa con hoang có tiến bộkhông?”

Tên Thú vương nàythậtsựnóitrở mặt liền trở mặt. Trước đó vẻ mặt ôn hòa ôn lại chuyện cũ, chẳng có sát khí nào. Nhưngmộtthoánghắnrút đao ra, vẻ mặthắnthay đổi hoàn toàn.

Con ngươi vốn dịu dàng trở nên vàng rực, hé ra gương mặt tràn đầy sát khí, cầm đao chém về phía này.

Song, người Thú vương chémkhôngphải Tô Tầm, lưỡi đaohắnchợt chuyển hướng, cuối cùng nhắm ngay Nguyễn Kiều Kiều.

Đồ lừa đảo! Mắt tên Thú vương nàykhôngtốt hả?

Thời điểm mấu chốt Chuột Đệ kéo Nguyễn Kiều Kiều, nhưng tốc độ Thú vương quá nhanh, cánh tay Chuột Đệ bị chémmộtnhát, máu tuôn trào.

“Chuột Đệ!”

Sắc mặthắntrắng bệch, Nguyễn Kiều Kiều phẫn nộ rút dao phay ra, tiến đón Thú vương.

Có điều,côcòn chưa ra tayđãbị Tiểu Manh kéo sangmộtbên.

“Chúng tađimau.”

“Tại sao?”

Nguyễn Kiều Kiều còn chưa kịp hỏi lý dođãbị Tiểu Manh kéođichạy xa, phía sau có Cẩu Bất Lý và Mèo Đen khiêng Chuột Đệ theo sát.

Rốt cuộc phải chạy cái gì? Đúng lúc đó,cônghe được trong rừng chấn động,cônghiêng đầu nhìn sang, chỉ thấy phía sau bọn họ mây mù tràn ngập, cộng thêm tiếng bước chân lộc cộc hướng về phía bọn họ.

Lần trước, khicônghe đượcâmthanh này là heo rừng tập kích khe núi.

Vậy lần nàythìsao...

Nguyễn Kiều Kiều lại quay đầu nhìn,côtrông thấy vô số động vật từ bốn phương tám hướng xông ra, nhào về phía bọn họ.

Tiến sĩ Gấu chạy trối chết, cònkhôngquên giải thích chân tướng.

“Giờcôđãhiểu tại sao chúng ta phải chạy chưa? Vì năng lực lớn nhất của Thú vương chính là hiệu lệnh muông thú.”

“...”

Vô số dã thú hung hãn bao vây bọn họ, lúc nàynóinhảm nữa cũng vô dụng. Nguyễn Kiều Kiều rút dao phay, vài con dã thúcôcòn có thể đối phó, nhưng hàng nghìn con...

côkhôngchắc đâu.

Cẩu Bất Lý chắn trước mặtcô, chợt lắc đuôi biến thành con chó to oai phong lẫm liệt.

Nhưng chẳng có tác dụng lắm,mộtcon hổ nhào tới cắn đuôi Cẩu Bất Lý.

Thấy Cẩu Bất Lý ô hú hét thảm thiết, Nguyễn Kiều Kiều vung dao phay, nhắm ngay con mãnh hổ kia.

Sứccôvô cùng lớn, đầu hổ bịcôchémmộtdao rơi xuống.

Song kế tiếp, trông thấy lần lượt đàn mãnh hổ kéo tới, taycôbắt đầu run rẩy.

Chết tiệt, sao trong rừng này nhiều mãnh thú thế.

Mãnh thú khác với con người, con người có lòng sợ hãi, nếu thấy đồng bọn chết, có lẽsẽdừng bước, vì bọn họ biết sợ.

Tuy nhiên dã thúthìkhông, chúng chỉ biết hung ác nhào tới, dù phía trước là thi thể của đồng bọn.

Nguyễn Kiều Kiều giơ dao bổ về phíamộtcon sói gần nhất, nhìn kỹ con sói to khá giống Tô Tầm, chẳng qua xấu hơnanhnhiều.

mộtdao này bổ xuống, máu bắn tung tóe khắp ngườicô. Mùi máu làm đám mãnh thú đó càng hung hăng hơn,mộtcon sói cắn cánh tay Nguyễn Kiều Kiều, bị Cẩu Bất Lý chémmộtđao.

Mẹ nó, rốt cuộc việc này khi nào mới kết thúc đây!

Ngay khi Nguyễn Kiều Kiều bị bao vây tứ phía,khôngbiết liệu mình có chôn thây ở đâykhông, hình như đám mãnh thú ấy nghe được mệnh lệnh gì đó, đều lui về sau.

Nguyễn Kiều Kiềuđangbuồn bực, lúc này Tô Tầmđira khỏi khu rừng.

Cả ngườianhđầy vết thương, toàn thân đều là máu, đôi mắt cũng đỏ rực.

“Đại nhân?”

Nguyễn Kiều Kiềuđangđịnh nghênh đón, nhưng bị Tiểu Manh kéo lại.

“Chờ chút, đại nhân giết đỏ cả mắt,côđợi lát nữađi.”

Quả nhiên, mãnh thú chưa lui về sau kịp thời đều bị Tô Tầm ghìm lại, thêmmộttrận tàn sát chói mắt.

khôngbiết qua bao lâu, Tô Tầm buông đao, quỳtrênmặt đất, có lẽkhôngđủ thể lực.

Nguyễn Kiều Kiều thoáng do dự, nhưng vẫn tiến lên.

“Đại nhân?”

Trong mắt Tô Tầm lóe lên ánh đỏ, song nhanh chóngẩnvào trong.anhvươn tay bấu víu cánh tay Nguyễn Kiều Kiều, “Dìu tôi đứng dậy.”

Nguyễn Kiều Kiều đỡ Tô Tầm quamộtbên, vết thươngtrênngườianhrất nhiều, tinh thầnanhcũng rất kém, hình như rất mệt mỏi.

côvốn muốn lau máutrênngườianh, chẳng qua nhiều quá, căn bảnkhônglau hết.

“Thú vương đâu?” Cuối cùng,côlau máutrênmặtanh, “anhgiết đượchắnà?”

Tô Tầm lắc đầu, trong mắt lóe lên chút châm biếm, “Đâu có dễ vậy?”

Đúng làkhôngchết, nhưngkhôngchết, sao Tô Tầm có thể xuấthiệnở đây?

“hắnvốnkhôngmuốn giết tôi, chỉ giày vò tôi như trước đây thôi.”

Tô Tầm mệt chếtđiđược tựatrênngười Nguyễn Kiều Kiều, nặng nè thở gấpmộttiếng.

Thú vươngkhônggiết Tô Tầm, có điều cũng tràn đầy địch ý vớianh, Nguyễn Kiều Kiều thựcsựkhônghiểu nổi. Hai người nàynóilà kẻ thù, nhưng hình nhưkhôngphải kẻ thù chân chính, ít ra Thú vươngkhôngxuống tay ác độc. Trong lúc Nguyễn Kiều Kiều lau vết máutrênmặt Tô Tầm, Thú vương bước ra khỏi khu rừng.

Lúc này,hắnnhìnanh, lại cười dịu dàng.

“Sao, lời đề nghị của tôi, cậu có suy xétkhông?”

Tô Tầm hừ lạnhmộttiếng.

Bầy mãnh thú khẽ gầm từng hồi, Thú vương xua tay, ánh mắt rơitrênngười Liễu Như Yênđangcưỡi con hổ trắng.

“Cũng được, bất cứ lúc nào cậu cũng có cơ hội đổi ý. Hôm nay cứ như vậyđi, cho cậumộtbài học nhonhỏ. Coi như cậu động vào người của tôithìnhận chút bài học. Chẳng qua, lần sau đừng làm thế nữa.”

Thú vương vẫy tay, muông thú lui về phía saumộtbước.

“Đúng rồi, người phụ nữ loài người này tôi phải dẫnđi. Nghenóicôta là người của thái tử, tôi biết loài người rất trọng tình cảm, trở vềnóivớihắnngười phụ nữ này ở trong tay tôi, xemhắnlấy cái gì ra đổi.”

Thú vươngnóixong chỉ huy muông thú lui về sau.

Tô Tầm đỡ cánh tay Nguyễn Kiều Kiều, lau vết máu nơi khóe môi.

“Nhiều năm thế này, vẫn là cái đức hạnh đó.”

Nguyễn Kiều Kiều thoáng nhìn Thú vươngđixa, “Cứđinhư vậy à?”

Tiến sĩ Gấu chẳng biết chui ra từ chỗ nào đè vết thươngtrênngười Tô Tầm, “Chậc chậc chậc, thương tích của đại nhân nhiềuthật.thậtlà, lần nào gặphắnđều đánh nhau... Hay chúng ta làmmộttrận chiến lớnđi...”

“Đại nhân quen biết Thú vương?”

Chuột Đệ cũng tới đỡ Tô Tầm, “Ừ, Thú vương luôn muốn chiêu dụ đại nhân theo phe.”

“Đại nhânkhôngđồng ý?”khôngnhìn ra Tô Tầm có tiết tháo như thế, Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy mình hơi cảm động.

“Đương nhiênkhôngđồng ý.” Tiến sĩ Gấu tay chân lanh lẹ băng bó vết thương choanh, “Chúng ta luôn là phái trung lập, kiếm tiền đủ rồi, tại sao phải bán mạng chứ?”

“...”

Chỉ đơn giản vậy ư?

Tô Tầm hừ lạnhmộttiếng, trong mắt tràn ngập ấm ức, “Còn chưa tới lúc.”

“...”

anhthựcsựmuốn mưu phản?

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện
Phó Du
dtv-ebook.com

Chương 67: Tầm thường mà vĩ đại
khôngbiết Thú vương dùng thủ đoạn gì, vết thươngtrênngười Tô Tầm dùđangkhép lại, nhưng tốc độrõràng chậm hơn bình thường.

Đợi đến lúc nghỉ ngơi, Nguyễn Kiều Kiều đun nước nóngnhẹnhàng lau vết thươngtrênngườianh.

Tô Tầm vẫnkhônghề động, ánh mắtmộtmực rơitrêncánh tay bị thương củacô.

Thấy thế, Nguyễn Kiều Kiều rút tay, “Tiến sĩ Gấuđãchữa cho tôi, giờ tốt lên nhiều rồi.”

Tô Tầm giữ cánh taycô, ngón tay khẽ vuốt ve bêntrên, “Có lẽ, tôisẽcân nhắc việc chiêu dụ củahắn.”

“Hả?”

Nguyễn Kiều Kiều thu tay về, hết sức kinh ngạc, Tô Tầm muốn giúp đỡ người thú sao?

Tô Tầm giữ bả vaicô, dưới ánh trăng dịu dàng,anhtựa vào cây khô, sắc mặt lạnh lùng, lộ vẻ cao ngạokhôngthể tới gần.

“So ra,hắnchưa tính làmộttên khốn kiếp.”

Nguyễn Kiều Kiều nâng tay Tô Tầm lên, tiếp tục hoàn thành công việc của mình.

“Đại nhân, rất hiếm khi nghe đượcanhkhen ngợimộtngười nào đó,không,mộtngười thú chứ.”

“Tôi quenhắntừ rất lâu rồi. Khi ấy, tôi chưa biếthắnlà Thú vương.” Tô Tầm cúi đầu, nhìn cổ tay trắng ngần lauđilau lạitrêncánh tayanh, bỗng nhiênanhnắm lại.

“Đừng lau nữa, thương tích tự khỏi mà.”

“Nhưng, còn đau mà”

Nguyễn Kiều Kiều rút cái tay bị Tô Tầm nắm lại, “Hơn nữa, lau sạchsẽsẽmau chóng khỏi hơn.”

“khôngđâu. Vết thươnghắntạo rasẽkhôngmau khỏi đâu. Nhưng...” Tô Tầm nhếch miệng cười khẩy, “hắncũngkhôngkhá hơn bao nhiêu.”

“...” Việc này là sao? Cósựđồng thanh tương ứng[1] giữa đối thủ với nhau à?

[1] Nguyên văn là 惺惺相惜: (tinh tinh tương tích) hai người đều biết tài nhau và khâm phục nhau.

Tô Tầm còn chưanóihết, chẳng qua mặc cho Nguyễn Kiều Kiều lau miệng vết thươngtrênngười.anhthựcsựsẽkhôngchết, nhưng giống như Nguyễn Kiều Kiềunói, quá nhiều thương tíchsẽđau.

Tuy nhiên chẳng biết tại sao, khi tay Nguyễn Kiều Kiều vuốt ve những vết thươngtrênngườianh, đột nhiênanhcảm thấythậtrakhôngcó đau lắm.

“Đại nhân,anhcó từng nghĩ tới sau này chưa?”

Sau khi lau sạch vết máutrênngười Tô Tầm, Nguyễn Kiều Kiều bưng chén nước nóng tới đưa choanh.

Sắc trời ôn hòa,cônhịnkhôngđược có chút thương cảm.

Ban đầu, khi mới tới thế giới này,côchỉ muốn sống sót.côkhôngbiết đây là thế giới gì, cũngkhôngbiết chỗ này là đâu, càngkhôngbiếtcôcòn có thể trở vềkhông.

Nhưngcônghĩ, nếu tới rồithìcứ sống cho tốtđi.

Chỉ có sống, mới có hi vọng.

Ở chỗ này,côthu hoạch đượcmộtđứa con trai, tuy ngay từ đầucôchẳng hề muốn chút nào, nó là trói buộc, là gánh nặng, còn dị hình.

Nhưng dần dà,côbắt đầu thích đứa con trai lộn xộn này, thích nó ở bêncô.

Trước giờcôkhôngphải là người tuyệt tình, đối với Cẩu Bất Lý là vậy, đối với Tô Tầm cũng vậy.

Từ từ, giải quyết ấm no rồi,côcũng thu hoạch đượcmộttập thể.

Tiến sĩ Gấu háo sắc chỉ cầu lợi ích, Chuột Đệ cả ngày cười hihi ra tay ác độc, còn có Mèo Đen nghiêm túc thận trọng có thể đáng tin vào thời điểm mấu chốt, và Tiểu Manh bền gan vững chí.

Cuối cùng, là Tô Tầm có tố chất thần kinh, ra tay độc ác nhưng thỉnh thoảng lại đángyêu.

cômuốn sốngthậttốt ở thế giới này, nhưng bây giờcônhìn Tô Tầm, bắt đầu hiểuanhrồi. Quảthậtanhrất buồn chán.

anhlấy được nhiều thứ lắm,anhlàmộtngười bán thú,mộtbán thú mà loài người và người thúkhôngtiếp nhận.

Điểm dừng chân cuối cùng củaanhlà ở đâu, chẳng ai biết cả.

“Đại nhân,anhnghĩ sau này làm gìkhông? Ý tôi là, nếukhôngcó chiến tranh,anhtừng nghĩanhsẽlàm gìkhông?”

Tô Tầm lắc đầu,anhchưa từng nghĩ tới thế giớikhôngcó chiến tranh.

Nguyễn Kiều Kiều gật đầu, ánh mắt nhìn lên bầu trời sao xa xôi.

Bầu trờikhôngô nhiễm, sao dày đặc lấp lánh.

Cũng là lúc này,cômới cảm thấy mình giống như ban đầu khi còn sốngtrêntrái đất, có lẽ cha mẹ người thân ở ngay cách đókhôngxa, hoặc rất xa xăm, hít thở chungmộtbầukhôngkhí vớicô, nhìn cùngmộtbầu trời sao.

“Tôi từng nghĩ, nếukhôngcó chiến tranh, có thể tôisẽđihọc, sau đó tìmmộtcông việc bình thường. Có lẽ là đầu bếp, hay giáo viên, hoặc nhân viên công vụ thông thường. Tôisẽcómộtđứa con trai, như Cẩu Bất Lý vậy, sau đó cómộtông chồng bình thường, rồimộtnhà ba người sống với nhau hạnh phúc. Lúcđilàm, hai người đều bề bộn nhiều việc, có lẽ thỉnh thoảngsẽcãi nhau vì những chuyện lông gà vỏ tỏi, nhưng hai ngườisẽnhanh chóng làm lành,sẽchọnmộtngày cuối tuần lái xe dẫn con traiđingọn núi gần đó ngắm phong cảnh, thả lỏng tinh thần. Cuộc sống bình thường như vậy, lại là ước mơhiệngiờ tôi tha thiết.”

Chứkhôngphải nhưhiệntại, vì sinh tồn mà chém giếtkhôngngừng. Ngày tháng khiếp đảm thế này,côthựcsựkhôngmuốn trải qua.

Tô Tầm rất lâukhôngtrả lời, đợi đến khi Nguyễn Kiều Kiều tỉnh lại từ mộng đẹp, lại pháthiệncon ngươi Tô Tầm rạng ngời rực rỡ trong đêm tối.

“Suy nghĩ này của em, rất mới lạ.”

“Rất mới lạ sao?” Nguyễn Kiều Kiều bật cười, đây chỉ là nguyện vọng củamộtngười bình thường, ở trong mắt Tô Tầmthìrất mới lạ.

“Đại nhân, lẽ nàoanhchưa từng nghĩ qua ư? Nơi non xanh nước biếc có phòng ốc của mình, sau đó có thể làm chuyện mình thích, nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn, tắm nắng. Thỉnh thoảngsẽcùng người mình thích nắm tay nhau,nóichuyệnyêuđương chẳng hạn?”

“Nắm tay nhau?nóichuyệnyêuđương?”

Bỗng Tô Tầm cúi đầu, nắm taycô, mười ngón tay đan vào nắm chặt, “Là thế này phảikhông?”

nóithật, giờ phút này, lòng Nguyễn Kiều Kiều rất xúc động. Có lẽ vì ánh trăng quá đỗi dịu dàng, cũng có lẽ vì bầukhôngkhí quá tốt.

cônhịnkhôngđược lãng mạnmộthồi.

côvà Tô Tầm cũng coi như bạn giường phối hợp ăn ý, nhưng ở dưới giườngcôcó thể mặtkhôngđỏ timkhôngđập nhanh nhìnanh, mà giờ khắc này, trong rừng núi mông lung, bốn phía yên tĩnh quỷ dị, trái timcôbắt đầu đập nhanh thình thịch thình thịch.

Đókhôngphải làmộtdấu hiệu tốt.

Thế giới này, tìnhyêukhá xa xỉ. Mối quan hệ giữacôvà Tô Tầm cũng chỉ là người hợp tác, cấptrênvà cấp dưới, còn có bạn giường, cùng lắm có chút cảm tình.

Nếu thích thựcsự...

côsẽtrở nên phiền toái,sẽtrở nên tính toán chi li,sẽyêucầu Tô Tầm càng nhiều. Nếu như vậy,côsẽtrở nênkhônggiốngcônữa, hoặc sớm muộn gì Tô Tầm cũng chán ghét.côkhôngcòn tìnhyêu, cũng đánh mất dũng khí tồn tại.

Đây mới là chuyện đáng sợ nhất.

Hơn nữa, nếu Liễu Như Yên là nữ chính của thế giới này, nếu thái tử vẫn đánh bại Thú vương, cuối cùng Tô Tầm còn trở thành nhân vật phản diện chếtđi.

côhẳnkhôngthựchiệnđược lời hứa của mình, yên lòng nhặt xácanh.

“Đại nhân...”

cômuốn rút tay mình về, nhưng Tô Tầm nắm chặt quá, làmcôkhôngthể động đậy.

“Em thích thế à?”

Bị người khác nắm tay như vậy, mặt đỏ tận mang tai ngồitrênbãi cỏnóichuyệnyêuđương, kỳthậtlà hình ảnh vừa mới lạ vừa hường phấn.

Nguyễn Kiều Kiềukhôngrút tay về, đồng thời dưới ánh mắt sáng quắc của Tô Tầm,côkhôngthể làm gì khác hơn là gật đầu.

côthích.

côthích cuộc sống an tĩnh bình thản.côchỉ làmộtcôgái,khôngcó nguyện vọng xưng bá thế giới, sốngmộtcách mệt mỏi.

Thời đại hòa bìnhkhôngcó chiến tranh, mỗi thángcôcó thể làm việc 22 ngày, sau đó kiếm được tiền lương có thể nuôi sống, ngẫu nhiên cuối tuần hẹn bạn bèđixem phim,đidạo phố, tốithìmọi người cùng nhau ănmộtbữa cơm, karaoke. Có bạn trai rồithìnắm tayhắnđitản bộ, hai ngườisẽcãi nhau, nhưng nhanh chóng làm lành.

Đây là ước vọng củacô.

Đáng tiếc,anhở đối diện vĩnh viễnkhôngthể giúpcôthựchiện. Tô Tầm, chung quykhôngphải người cùngmộtthế giới vớicô.

“Tôi biết rồi.” Cuối cùng Tô Tầm gật đầu, đồng thời nắm chặt taycô.

Lần này, đến phiên Nguyễn Kiều Kiềukhônghiểu, rốt cuộcanhđãbiết cái gì. Hình nhưcôchưanóicái gì mà.

“Đại nhân.”

Tô Tầm đứng dậy, muốn về lều bạt.

côđitheo.

Có phảicôđãvô tình làm cái gìkhông? Hay sắp thay đổi cái gì?

“Đại nhân,anhmuốn làm gì?”

Tô Tầm dừng lại, nhìn chằm chằmcô, “khôngphải em muốn cuộc sống như thế sao? Cuộc sống bình thườngkhôngcó chiến tranh, tôi nghĩ, dù gì cũng buồn chán, có thể thử xem.”

mộtvấn đề thế kỷ khó khănkhôngnhỏ, đượcanhnóithành buồn chán nên thử xem. Nguyễn Kiều Kiều cũng say mất, “Đại nhân,anhmuốn kết thúc chiến tranh à?”

khôngđợi Tô Tầm mở miệng, Nguyễn Kiều Kiềunóithêm: “anhnên biết việc này rất khó.”

“Đúng là rất khó.” Tô Tầm tới ôm vaicô, “Nhưng em thuyết phục tôi. Emnóicuối tuầnđidạo phố ăn cơm, còn nắm tay tôiđitản bộ, hình ảnh này làm tôi có chút mong chờ. Tôikhôngbiết cuộc sống kiểu đó rốt cuộc như thế nào, chẳng qua để tôi nắm tay em như vậy, tôi rất thích.”

Tô Tầmnóixong, nắm chặt taycô.

Nguyễn Kiều Kiều pháthiện,anhrất thích mười ngón tay nắm chặt.

Đêm nay, Tô Tầmkhônglàm.anhvẫn dùng đuôi quấn lấycô, nhưngkhônglàm gì.

Có lẽ vì thương tích quá nghiêm trọng, cũng có thể vì lúc chiến đấu với Thú vương tiêu hao quá nhiều sức lực, nênanhchỉ đơn thuần dùng đuôi quấn lấycô.

Cảm giác ôm nhau kiểu này, Nguyễn Kiều Kiều cũng thấykhôngtồi.

Ôm cái đuôi mềm mại,côvùi mặt trong mảng ấm áp ấy.

“Cái đuôiđãquá.” Nhất là đuôi Tô Tầm, lông xù, rất đángyêu.

“Rất nhiều người đềukhôngthích đuôi.”

Tô Tầm ởmộtbên nâng má nhìncô, lười biếngnói.

“Tại sao?” Đuôi đángyêulắm mà.

Tô Tầm cuộn đuôi lại, “Tôi đâu biết. Dù sao, rất nhiều ngườikhôngthích. Có lẽ vì người thú và loài người liên tục chiến tranh,khôngưa đối phương, cũng rất bình thường.”

“Nhưng trong thành phố tôi thấy rất nhiều người thú đó.” Tuykhôngđối địch với loài người, nhưng ít nhấtsẽkhôngvừa chạm mặtđãđánh đấm. Bọn họ luôn duy trìsựcân bằng bề ngoài.

Hơn nữa, cómộtsố người thú còn giúp loài người.thậtra thế giới này,đãsớm đồng hóa rồi.rõràng có thể sống thoải mái, nhưng việc cướp đoạt lẫn nhau làm bọn họ mấtđilòng hòa bình.

Nguyễn Kiều Kiều thở dài, ôm cái đuôi to của Tô Tầm, cọ cọ, “Đại nhân, kế tiếp chúng tađiđâu đây?”

Tô Tầm dùng đuôi kéocôvào lòng, sờ đầucô, giọng trầm thấp, “Nên về rồi.”

“Về thành phố Nhân Loạii ư?” Rốt cuộc phải về rồi sao?

Tô Tầm cười lạnh, “Dù tôikhôngmuốn về, nhưng chắc cũng chẳng còn cách nào.”

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện
Phó Du
dtv-ebook.com

Chương 68: Trở về thành Nhân Loại

Quả nhiên, ngày hôm sau, Nguyễn Kiều Kiều tiếp đónmộtngười khách.

“Tiểu thiếu gia, tướng quân sai tôi đến đón ngài về.”

Vóc dáng người đàn ông cao to vạm vỡ, cung kính đứng trước mặt Tô Tầm.

Tô Tầmkhônghề bị lay động, lúc này người đàn ông ngẩng đầu lên, ánh mắt rơitrênngười Nguyễn Kiều Kiều ở phía sauanh.

“Tướng quân cònnói, ông ấysẽkhôngchấp nhậnmộtđứa dị chủng làm cháu của mình.”nóixong, người đàn ông chợt nhào tới, bổmộtđao về phía Cẩu Bất Lý bên cạnh Nguyễn Kiều Kiều.

Chết tiệt.

Cẩu Bất Lý làmộtngười lanh lợi, thoắt cái tránh được công kích của người đàn ông, đồng thời lộ móng vuốt ra, bắt đầu phản kích.

Người đàn ông cầm đại đao, lạnh lùng nhìn Cẩu Bất Lý, trong mắt toàn là sát khí lạnh lẽo.

Nguyễn Kiều Kiều nhanh chóng phản ứng kịp. Đệt! Đây là phá quán phá tới cửa luôn mà!côrút dao phay, ngăn trở thế tấn công củahắn.

“Con mẹ nó chơi trò gì vậy?”

Vừa tớiđãmuốn chém muốn giết! Còn ở trước mặtcôchém con traicô!

Lưỡi đao củahắnchợt đổi hướng, trực tiếp áp sát Nguyễn Kiều Kiều. Mặc dù tên này hành động rất nhanh, songcôhung hiểm tránh thoát lưỡi đao,mộtbụng tức giận bành trướng.

“Mẹ nó!”

Chẳng qua, lưỡi dao còn chưa vung lên, cổ taycôbỗng thít chặt, Tô Tầm từ sau lưngđãkéocôra.

Nguyễn Kiều Kiều bị kéo lại cực kỳ phẫn nộ, “anhche chởhắn?”

“...”

Lời thoại này hình như cực kỳ sai sai, có điềucômặc kệ.

“hắnbắt nạt tới cửa rồi kìa.” Nguyễn Kiều Kiều gào thét.

Sau khi Tô Tầm kéocôra, ném qua chỗ Cẩu Bất Lý,anhnhặt dao phaytrênmặt đất, đột nhiên nghênh đón người đàn ông.

Sức chiến đấu của Tô Tầm đâu tầm thường, mấy lưỡi dao hạ xuống, cánh tay người đàn ôngđãđổ máu.

“Tiểu thiếu gia, cậu đừng ép tôi.”

Người đàn ông quỳ gối trước mặt Tô Tầm, ánh mắt nhìn mẹ con Nguyễn Kiều Kiều lại cực kỳ hung tàn.

“Nó phải chết.” Nó chính lànóiCẩu Bất Lý.

Nhưng lần này,hắncòn chưa đứng dậy, Tô Tầmđãđámộtcước. Người đàn ông bay xa mấy mét, rất lâu mới đứng lên được, lau vết máu nơi khóe miệng.

“Tiểu thiếu gia,mộtthời giankhônggặp, ngài tiến bộ rồi.”

Tô Tầm thu dao, lạnh lùng nhìnhắn.

“Vềnóivới ông ta, tôisẽtrở về. Còn hai người họ... tôi tự có sắp xếp.”

Người đàn ông che ngựcđixa, Nguyễn Kiều Kiều mới thả lỏng, sờ soạng Cẩu Bất Lý từtrênxuống dưới để kiểm tra.

“Cẩu Bất Lý, conkhôngsao chứ?”

Cẩu Bất Lý lắc đuôi, cười ngọt ngào, “Mẹ, conkhôngsao ạ.”

Lúc này Nguyễn Kiều Kiều thở phàonhẹnhõm.

côhỏi Chuột Đệ ở bên cạnh, “Tên đó là ai? Trông lợi hại vậy.”

“nóimộtcách nghiêm chỉnh,hắnlà sư phụ của đại nhân.”

“...” Thảo nào lợi hại thế, Tô Tầm cũng hết sức nể mặt nữa,khônghề vung vuốt vồ chếthắn.

Có điều sư phụ của đại nhân, tại sao vừa mở miệngđãmuốn giết Cẩu Bất Lý?

“hắnlà hộ vệ của Tô tướng quân, là người của tướng quân.” Hơn nữa ý tứhắnrấtrõràng, thay mặt tướng quân tới giết Cẩu Bất Lý.

Đúng là lừa đảo, con trai mình là người bán thú, lẽ nàokhôngthể tiếp nhận con trai người khác cũng là người bán thú sao? Quảthậtlà chỉ cho quan phóng hỏa, chứkhôngcho dân đốt đèn.

Nguyễn Kiều Kiều bất bình căm hận, Tô Tầm đưa dao phay chocô, “đithôi.”

“Cứđinhư vậy à?”

Tô Tầm xoay đầu nhìncô, “Bằngkhôngthìsao?”

“...” Mẹ nó, trong lòng Nguyễn Kiều Kiều điên cuồng hộc máu, người nhàanhđều muốn giết mẹ concô, lẽ nàoanhcòn bình tĩnh đến thế mà về à?

Tô Tầm thựcsựbình tĩnh trở về.

Cũng vì trở về thành Nhân Loại, nên Nguyễn Kiều Kiều mới biết thế giới này hóa ra khác biệt to lớn thế. Thành Nhân Loại, thựcsựgiống với thế giới trước đây củacô, thậm chí, rất giống xung quanh nhàcô.

khôngtính thành phố phồn hoa, đâu đâu cũng có nhà cửahiệnđại, dọc đườngđimơ hồcôcómộtloại ảo giác. Giống nhưcôđẩy cửa xe ra, băng qua mấy con phố là có thể về nhà rồi.

Tô Tầm dẫncôxuyên qua khu vực thành thị đông đúc, cuối cùngđivề phía ngoại ô rợp mát cây xanh.

“Chỗ này lại có nhiều sắc xanh vậy ư?”

“Sắc xanh cuối cùng rồi.” Tô Tầm đỡcôxuống xe, đập vào mắt làmộttòa biệt thựnhỏ, biệt thự này chắc chắn có niên đại, mặttrênphủ đầy dây thường xuân xanh biếc.

Chuột đệđiđầu mở cửa,mộtluồng gió lạnh lẽo xông ra. Nguyễn Kiều Kiềuđitheo tiến vào, mở cửa, quả nhiên giống hệt cảm giác vừa rồi củacô.

Cả phòng đều tràn đầymộtbầukhôngkhíâmucôđộc. Vách tường treo rất nhiều thứ kỳ quái, nhìn kỹ còn có rất nhiều da động vật.

Thậm chícôtrông thấy có cả da gấu trúc.

Đúng là tội lỗi tội lỗi,rõràngcôbiết gấu trúc của thế giới nàyđãkhôngphải động vật đángyêulâu rồi, nhưng trong lòng vẫnkhôngthay đổi nổi.

Lướt qua phòng khách lộn xộn, Tô Tầm dẫncôlên tầng bốn.

Cuối hành lang tầng bốn là phòng củaanh, trái lạianhkhônghề khách sáo.

“Em ở phòng này.”

Căn phòng lành lạnh trước sau nhưmột, mang phong cách điển hình của Tô Tầm. Giường lớn trắng đen, trang trí vô cùng đơn giản.trêntường treo rất nhiều đao, đủ loại kiểu dáng.

Thựcsựđáng mặt ‘Căn phòng trắng[1]’.

[1]Căn phòng trắng (White room/Unborn but Forgotten/Hayanbang (2002)): Làmộtbộ phim kinh dị của Hàn

Ở phòng như thế, có thể ngủ sao? Nguyễn Kiều Kiều rất hoài nghi.

Dưới lầu, mọi người đều tự tìm phòng của mình. Vì Tiểu Bạch và Cẩu Bất Lý mới đến, nên được tiến sĩ Gấu kéođichọn phòng trước.

Ngoại trừ lầu bốn làkhônggian của Tô Tầm ra, những phòng khác bọn họ đều có thể tùy tiện ở.

Nguyễn Kiều Kiều thoáng nhìn, vẫn còn rất nhiều phòng trống, phòng trống ở lầu bốn cũngkhôngthiếu.

“Đại nhân, đây là nhàanhà?”

“Nhà?” Tô Tầm ngẩn người, lập tức gật đầu, “Cứ cho là vậyđi.”

Nếu có thể ở lạithìchính là nhà, hình như cũngkhôngsai.

Tô Tầmkhôngở chung với Tô tướng quân, mà dọn đến nơi hẻo lánh này, đủ để thấy hai cha con bất hòa.

Khi Nguyễn Kiều Kiều thu dọn hành lý, Tô Tầm luôn ngồitrênghế sopha nhìncôlàm việc.

nóilà thu dọn,thậtra Nguyễn Kiều Kiều chẳng có hành lý gì có thể dọn hết.côđangở thời đại chiến tranh, lạikhôngphải ra ngoài du lịch, còn mang quà cáp.

Từ đầu chí cuốicôchỉ có mấy bộ quần áo, vàmộtsố đồ lót thôi.

Tô Tầm nhìn đồ lót từng khâu vátrêntaycô, ánh mắt tối sầm, nhưngkhôngnóigì.

Thu dọn xong,anhtrực tiếp nắm taycô.

“điđâu thế?”

Tô Tầm kéocôđitớimộtcăn phòng ở hành lang. Đẩy cửa ra, Nguyễn Kiều Kiều trông thấy đồ vật bên trong lập tức trợn to hai mắt,mộtlát sau mới yếu ớt phun ramộtcâu.

“Như vậy...khôngbảo vệ môi trườngthìphải.”

Căn phòng này, toàn bộ bên trong đều tràn ngập da động vật, còn có rất nhiều thứtrênngười động vật quý giá như ngà voi.

Tuyệt đối là nguyên sinh thái.

Bao nhiêu thi thể động vật tới thế, thảo nào người thú luôn muốn đánh nhau với loài người. Chỉ dựa vào bản tính cướp bóc của loài người, nếu người thúkhôngđấu tranh,nóikhôngchừng về sau tới phiên người thú bị lột da.

“Emkhôngvui sao?”

khôngthấy được ánh mắt ngạc nhiên của Nguyễn Kiều Kiều, Tô Tầm có chút bất mãn.

“khôngphải em thích nhất thứ lông xù à?”

Nguyễn Kiều Kiều nuốtmộtngụm nước bọt, “Tôi rất thích thứ lông xù.” Có điều thứcôthích là thành phẩm đángyêu, chứkhôngphải thi thể đầy phòng.

Nhưngkhôngthểnóithẳng quá với Tô Tầm, tên người thú Tô Tầm nàythậtra rất đơn giản.cônóigì chính là cái đó.

Nghĩ ngợimộtphen, Nguyễn Kiều Kiều gật đầu, thấy cái đuôi to của Tô Tầm vì thả lỏng mà lộ ra,cômừng rỡ.

“Đại nhân, tôi vẫn thích đuôianhnhất. Đuôianhrất đẹp đó.”

“...” Đương nhiên! Cái đuôi của Tô Tầm vểnh lên caothậtcao, sau đó dùng sức cuộn lại, trực tiếp kéo Nguyễn Kiều Kiều vào lòng.

Buổi chiều, Nguyễn Kiều Kiềuđãđithăm bộ sưu tập bảo vật của Tô Tầm. Đại khái làmộtít lông động vật, và kim cương châu báu.

Tóm lại, Tô Tầm vẫn làmộttên nhà giàu.

Tối đó,anhkéo Nguyễn Kiều Kiều ra ngoài. Từ sau khi trở về thành Nhân Loại,côcực kỳ lo lắng cho Cẩu Bất Lý.

Đây là địa bàn của Tô tướng quân, ông tasẽkhôngphái người tới giết cậu nữa chứ?

“Yên tâm, đây là địa bàn của tôi, ông takhôngcó lá gan lớn tới vậy.”

“...”nóinhư thể rất trâu bò ấy, nhưng tiến sĩ Gấu cũng làmcôyên tâm. Bởi nơi này, Tô tướng quân tuyệt đốikhôngthể tới. Vì ở mặt an ninh, ông hoàn toàn chuyên nghiệp.

Tối này Tô Tầm tự lái xe, sau khi trở về rốt cuộcanhkhôngmặc áo sơ mi đen nữa. Trái lạianhđổi thành áo sơ mi màu xanh nhạt.

Từ khi Nguyễn Kiều Kiều biết Tô Tầm tới nay, chưa bao giờ thấy quaanhmặc màu sắcnhẹnhàng thế. Lúcanhbước ra,côcảm thấy trước mắt sáng ngời.

Tô Tầm luôn mặc áo đen, tranh đấu giết người đều rất đẹp trai. Bỗng nhiên biến thành công tử nhã nhặn,côvẫn có chútkhôngquen.

“Cònkhôngđi?”

Tô Tầmđimấy bước, thấycôkhôngnhúc nhích, lại trở về kéocô. Lúc này Nguyễn Kiều Kiều mới theoanhlên xe.

Hơn nữa càng thêm thần kỳ là, thế giới này cũng có xe Mercedes - Benz. Chiếc Tô Tầm lái là Big Benz, xe của tổng tài.

“Chúng tađiđâu?”

Nguyễn Kiều Kiều mặc quần áo cũ nát ngồitrênBig Benz, nhìn cảnh sắc ngoài cửa số nhanh chóng lướt qua. Loại trái ngược kiểu này trong khoảng thời gian ngắncôvẫn chưa tiếp nhận được.

Hình như, trước đâycôvà Tô Tầm còn đứng chung ở vạch xuất phát, tuy rằng đây là ảo giác củacô, song ít ra lúc ở tộc người thú biến dị tại núi tuyết,côcũngkhôngcó cảm giác chênh lệch giữa mình và Tô Tầm, tối thiểukhôngrõràng như thế.

Nhưng bây giờ, nhìn bộ dạng này của Tô Tầm hoàn toàn là con nhà giàu, màcôliếc nhìn ảnh ngược của mình qua cửa sổ.

Tóc tai vìkhôngđược chăm sóc đàng hoàng nên rối bời, quần áo cũng rách rưới, trôngcônhưgáiquê ấy.

Thựcsựkhiến người ta xấu hổ ngượng ngùng.

Tâm trạng tự ti của Nguyễn Kiều Kiều dâng trào,côngồitrênghế rụt người lại.

Tô Tầm nhìncô, “Lạnh à?”

Nguyễn Kiều Kiều lắc đầu, “Chúng tađiđâu vậy?”

Tô Tầm nắm taycô, “Thế này còn lạnhkhông?”

thậtracôkhônglạnh, nhưng bàn tay ấm áp của Tô Tầm nắm taycô, dường như trong lòng dậy sóng cũng bình yên lại.

Thấycôkhôngnóilời nào, Tô Tầm thuần thục lái xe.

Xe nhanh chóng chạy về hướng trung tâm sầm uất nhất thành phố.

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện
Phó Du
dtv-ebook.com

Chương 69: Chạm mặt chị dâu

Đến trung tâm thành phố, Tô Tầm đậu xe xong kéocôxuống xe. Nguyễn Kiều Kiều nhìn trung tâm thương mại lớn trước mặt, trong đầuhiệnlênmộtsố hình ảnh quen thuộc.đãlâu lắm rồicôchưa từng quay về cuộc sống bình thường, mà bây giờ hình nhưcôtrở về rồi.

Về tới thế giới quen thuộc.

Xoay đầu lại, Nguyễn Kiều Kiều nhìn thấy Tô Tầm.

Được rồi, quả nhiên chỉ là ảo giác củacô.

Tô Tầm dẫncôtới mua quần áo. Có lẽ vìcôăn mặc rách rưới, dẫn ra ngoài thựcsựhơi mất mặt, nênanhdẫncôđimua quần áo.

Cơn thèm mua sắm có thể xem như bẩm sinh của phụ nữ. Vào trung tâm thương mại, Nguyễn Kiều Kiều bị hàng hóa muôn màu sặc sỡ chọc mù hai mắt.

Đây mới là cuộc sống bình thường mà.

Tô Tầm rất có tiền, nênkhôngcần sợ mua đếnanhphá sản. Từng đống từng đống vàng, còn có thể quẹt thẻ vàng nữa.

Cuộc sống quá tuyệt vời.

Nguyễn Kiều Kiều rất thích váy,côvốn làmộtemgáimềm mại. Chẳng qua đến thế giới này, bị cuộc sống bứccôthànhcônàng đàn ông cường tráng.

Ánh mắtcôlướt qua từng chiếc váytrênkệ, cuối cùngcôcầmmộtchiếc lên.

Ánh mắt Tô Tầm vẫn dõi theocô, thấycôsi mê quét qua mấy chiếc váy,anhtưởngcôsẽmua.

“Emkhôngthích váy sao?”

Nguyễn Kiều Kiều gật đầu, “Thích. Nhưng mà...”

“Vậy muađi.” Tô Tầm vung tay lên, “Lấy hết váy chocôấy mặc thử.”

Nguyễn Kiều Kiều vội vàng xua tay, “khôngcần nhiều thế đâu. Hơn nữa mặc váykhôngtiện lắm.”

“Thửđi.”

Tô Tầm lạnh lùng bật ra hai chữ, an vị ởmộtbên chờ.

Nguyễn Kiều Kiều nhìn hàng váytrênkệ, thử như vậy biết khi nàocômới thử xong. Cuối cùng,côchọn vài món trong hàng ấy thích hợp với vóc dáng tướng mạohiệntại củacô, vào phòng thay đồ.

Giờ dáng dấp và diện mạo của Nguyễn Kiều Kiều đều rất ngự tỷ, trước đâycôrất thích phong cách Âu Mỹ đơn giản, song phong cách Nhật đángyêuhình nhưcôcũng có thể mặc được. Có điều đến nơi này,côpháthiệnphong cách gợi cảm thích hợp vớicônhất.

côchọnmộtchiếc váy đen ngắn đơn giản, thiết kế trễ vai lộ ra bờ vai bánh mật củacô. Vì theo Tô Tầm phơi nắng dầm sương ở bên ngoài, nên nước dacôkhôngtrắng trẻo giốngcôgáithành Nhân Loại, nhưng làn da bánh mật, khỏe khoắn cũngkhônglàmcôkém sắc trước trang phục màu đen chút nào.

Tô Tầm bày tỏ rất thích đơn giản, ánh mắtanhbỗng sáng lên.

Nguyễn Kiều Kiềukhôngcần hỏi cũng biết đáp án củaanh.

“Rất đẹp.”

Tô Tầm khen ngợi, “Còn cái kháckhông?”

Nguyễn Kiều Kiều xoay người trở vô, lại đổimộtchiếc màu rượu sâm banh. Chiếc váy này dạng xòe, cổ áo đínhmộtvòng kim cương, càng nhìn càng thấy giống lễ phục.

Ánh mắt Tô Tầm thâm trầm hẳn.

“khôngđẹp ư?”

“Đẹp.” Tô Tầm gật đầu, lộ vẻ chưa thỏa mãn, “Còn nữakhông?”

Hai chiếc váy Nguyễn Kiều Kiều thử đềukhôngrẻ, có thể tương đương vớimộtnămcôlàm việc tại thành Hắc Kim.cônhìn giá chỉ biết líu lưỡi.

Chẳng qua hình như Tô Tầmkhôngpháthiệnnhư vậy, giụccôtiếp tục thử.

Nguyễn Kiều Kiềukhônghổ có dáng chuẩn như người mẫu, váy trong cửa hàng này vô cùng hợp vớicô, liên tục mặc thử mấy chiếc, Tô Tầm đều gật gù khen gợi.

“Đại nhân, còn muốn thử nữakhông?”

Cuối cùng, Tô Tầm cầmmộtchiếc váy trắng, bêntrênlà kiểu ống cúp ngực, bên dưới là tầng tầng lớp lớp lụa trắng và vải mềm.

Chiếc váy này cũng quá thần tiên rồi đấy. Hình nhưkhônghợp với khí chất củacô.

côrất do dự.

Đúng lúc đó,mộtđôi tay lấy chiếc váy nàyđi.

“Váy này để tôi thử xem.”

Người có thể cướpđithứtrêntay Tô Tầm, Nguyễn Kiều Kiều sợ đến ngây người.

Quả nhiên sắc mặt Tô Tầm khó coi hẳn, xoay đầu nhìn người cướp chiếc váy ấy, trong mắt lóe lên vẻ phức tạp.

Phức tạp?

“Sao thế, chúkhôngquen chị?”

Người tớikhôngphải ai khác, chính là Lý Manh Manh – vợ cả của Tô Minh.

Thấy Tô Tầmkhôngnóilời nào, tầm mắt Lý Manh Manh tập trungtrênngười Nguyễn Kiều Kiềuđangtrợn mắt há hốc mồm, “côgáichú thích hử?”

khôngđợianhtrả lời, Lý Manh Manh chủ động tiến lên trước, sau khi quan sát Nguyễn Kiều Kiều từtrênxuống dưới, mới lên tiếng: “Ánh mắt tốt hơn tên ma quỷ kia.khôngtệ, có điều... chị đoán dẫn vềthìkhó, nuôi bên ngoàithìđược đấy.”

Tô Tầmkhôngtrả lời, quét mắt qua Nguyễn Kiều Kiều,côngoan ngoãn thay đồ xong đến bên ngườianh.

“Sao chị rảnh rỗiđidạo phố vậy?”

Lý Manh Manhđangchọn mấy bộ trong cửa hàng,côấy cầmmộtchiếc váy dài màu đỏ trong đó trưng cầu ý kiến củaanh.

“Chú út, váy này đẹpkhông?”

Tô Tầm mím môi, sắc mặt khó coi.

Lý Manh Manh cười cười, để chiếc váy dài kia xuống.

“Thôi, ánh mắt đó của chú chị biết rồi, xấu đúngkhông.” Lý Manh Manh đưa mắt đặttrênbộ trang phục khác.

Lúc này, nhân viên hướng dẫn mua hàng cầm trang phục Nguyễn Kiều Kiềuđãthử ra.

“Khách ơi, mấy bộ này chị vẫn lấy chứ?”

“Ơ...”khôngđợi Nguyễn Kiều Kiều và Tô Tầm mở miệng, Lý Manh Manhđãvượt lên trướcmộtbước lên tiếng, “Để tôi coi thử có bộ nào tôi thíchkhông?”

“...”

Cuối cùng, Lý Manh Manh chọn trúng chiếc váy màu rượu sâm banh. Nguyễn Kiều Kiềukhôngnóigì, Tô Tầm ở bên cạnh nhíu mày.

“Đó là mua chocôấy.”

“Sao nào?” Lý Manh Manh kéo vạt váy màu rượu sâm banh, “khôngphải chưa trả tiền sao? Được rồi, gói lại cho tôi.”

Tô Tầmđangđịnh nổi giận, Nguyễn Kiều Kiềuđãkéoanhlại.

Dù saocôcũngkhôngthích chiếc váy đó lắm, cứ cho Lý Manh Manhđi.

Lý Manh Manh thanh toán xong, tiện tay tính tiền luôn váy của Nguyễn Kiều Kiều.

“Nào, lần đầu gặp mặt, quà ra mắt.”

“Cảm ơn phu nhân.”

Thấy Tô Tầmkhônghề phản đối, Nguyễn Kiều Kiều nhận túi từ Lý Manh Manh.

côấy hé miệng cười, “Đừng gọi tôi là phu nhân, phải gọi tôi làcôLý. Tôi vừa mới chết chồng,khôngcòn là phu nhân nữa.”

Thấy Nguyễn Kiều Kiềukhônghề che giấu vẻ kinh ngạc, Lý Manh Manh cònnóithêm: “Vẻ mặt này củacôlà sao? Thế nào, tôi chết chồngthìphải thủ tiết cả đời à? Con ma chết đó lúc còn sống có thủ thân cho tôi đâu,hắnchết rồi dựa vào cái gì tôi phải thủ tiết chohắn.”

thậtra, Nguyễn Kiều Kiềukhôngnghĩ tới vấn đề này.côchỉ nhớ lại Lý Manh Manh trong nguyên tác cũng làmộtbia đỡ đạn,nóimộtcách nghiêm chỉnh, xem nhưmộtnữ phụ khá quan trọng.

Bởicôấykhôngđược chồngyêuthương, cuối cùng còn thấy Liễu Như Yên từng bước bò lên cao, nên trong lòng cực kỳkhôngthăng bằng. Vìyêusinh hận, nên bố trí rất nhiều bẫy ác độc để bẫy nữ chính.

Có điều kết cuộc đương nhiên là bẫycôấy thiết kế đều bị nữ chính phá dễ dàng, bản thâncôấythìbịmộttrong các nam chính, cũng chính là Tô Minh thu thậpmộtphen.

khôngchỉ bỏcôấy, còn trả thù gia tộc củacôấy. Kết cuộc vô cùngkhôngtốt, hình như bị người thú bắtđibăm thành trăm mảnh.

Mà bây giờ, Lý Manh Manh chânthậtđứng trước mặtcô, dùng hành động thực tế bày tỏ, tiểu thuyết vàhiệnthực vẫn có chênh lệch.

Chẳng hạn như,côấyđãkhôngcòn là Lý Manh Manh não tàn kia, tình cảmcôấy dành cho Tô Minh hóa ra chỉ có như thế.

trênđường về nhà, Nguyễn Kiều Kiều còn thảo luận với Tô Tầm.

“Đại nhân ơi, tôi cảm thấy hình như vợ chồng Tô Minh có quan hệkhôngtốt lắm.”

Tô Tầm cầm tay lái,khônghứng thú đáp, “Đúng làkhôngtốt.”

“thậtvậy à?”

Tô Tầm gật đầu. Tô Minh và Lý Manh Manh vốn là đám cưới gia tộc. Tô Minh cũngkhôngphảimộtkẻ giữ mình, mấy năm naykhôngcómộttrăm,thìcũng có tám mươi phụ nữ ở bên ngoài. Về sau bị Tô Tầm làm dính dáng tới Liễu Như Yên, chỉ có thể gần gũimộtmìnhcôta, nên mới miễn cưỡng được tính là ‘chung thủy’.

Nhưngsựchung thủy của Tô Minh, đối với những người phụ nữ khác, nhất là người phụ nữ từng có duyên phận, có thểnóilà tuyệt tình.

Lý Manh Manh vốn có xuất thân từ gia tộc lớn, về mặt thân phận chính là em họ của thái tử. Từnhỏđãđược nuông chiều, nên Tô Minh có lỗi vớicôấy, còn hết lần này tới lần khác, cho dù ban đầu kết hôn có vài phần tình cảm, song theo thời gian cũng dần dầnkhôngcòn.

“Thảo nào.” Nguyễn Kiều Kiều gật đầu liên tục, “Tôiđãbiết dáng vẻcôấykhônggiống ngườiđãchết chồng mà, ngược lại theo kiểu phong lưu tiêu sái tự đắc ấy.”

Sau đó, Tô Tầm cònnóimộtchuyện.

Lý Manh Manhđãcó tình nhân bên ngoài từ lâu.

“thậtư?” Nguyễn Kiều Kiều cảm thán liên tục giới quyền quý quá loạn, “thìratrênđầu Tô Minh cũng đội nón xanh. Hahaha... Đúng rồi,hắnbiết chuyện nàykhông?”

anhlắc đầu, nhếch miệng tạo ramộtđộ cong xảo quyệt.

“hắnkhôngbiết. Vì cái nón xanh này là tôi đội chohắn.”

“Nà ní?”

Tô Tầmkhôngbiết dùng từ, cũng đâu cần dùng từ linh tinh.

anhnóiđội nón xanh (cắm sừng) cho Tô Minh, phản ứng đầu tiên của Nguyễn Kiều Kiều là Tô Tầm dụ dỗ Lý Manh Manh.

Nhưng Tô Tầm lắc đầu giải thích,anhchỉ giúp Lý Manh Manh tìmmộttên trai bao cường tráng thôi.

“thậthả?”

Cũng đúng, Tô Tầm là boy đơn thuần, hình như trước đó cũngkhôngthể cứng nhỉ!

Đứa trẻ đáng thương, cho dù muốn dụ dỗ Lý Manh Manh, cũng có lòng màkhôngcó sức rồi.

“Sớm biết vậyđãcho Tô Minh biết chuyện này.”

Cho dùkhôngtức chếthắn, cũng làmhắntức đến gần chết.

Nguyễn Kiều Kiều ở bên cạnh bĩu môinói, Tô Tầm quay lại, ánh mắt đen kịt vững vàng khóatrênngườicô.

“Sao thế?”

Ánh mắtanhquá nóng bỏng, Nguyễn Kiều Kiều kiềm lòngkhôngđược sờ soạng mặt mình, “Có chuyện gì sao?”

Tô Tầm lắc đầu, ánh mắt cực kỳ chân thành tha thiết.

“Tôi cảm thấy tôi càng ngày càng thích em.” Như con hồ ly gian xảo, cómộtsố ý đồ xấu giống y đúcanhnghĩ. Lẽ nào là gần mựcthìđen, gần đènthìsáng trong truyền thuyết?

Nhưng theoanh, là đỏ hay đen đây?

Nguyễn Kiều Kiềukhôngbiết, chỉ biết bản lĩnh nghiêm trangnóimò của tên Tô Tầm này càng lúc càng cao. Chẳng qua lòng hư vinh củacôlại bành trướng, cũng vui vẻ hài lòng.

Lý Manh Manhđirồi, bọn họ cònđimuakhôngít thứ nữa. Quần áo của Cẩu Bất Lý, quần áo củacô,côcòn mua cho Tô Tầmmộtđống quần lót.

Khi mua quần lót, mặt Tô Tầm rất thối. Vìanhlàmộttênkhôngthích mặt quần lót.

Nhưng lộ trym kiểu này, mắt chó của Nguyễn Kiều Kiều sớm muộn gì cũng bị chọc mù, nên lúc tính tiền,côvẫn lấy vài chồng quần lót.

Tô Tầm lầm bầm hai tiếng, cũngkhôngnóigì thêm.

Hai người mua sắm xong về nhà, xe chậm rãi chạy về hướng biệt thự ở ngoại ô.

Dọc đườngđi, xe cộ rất ít, thựcsựyên tĩnh cực kỳ.

Nguyễn Kiều Kiều sợ Tô Tầm đói, bèn đútanhmộtmiếng bánh quy.

Bánh quykhôngtồi, Tô Tầm được ngon ngọt lại gần còn muốn ăn thêmmộtmiếng.

Lúc này, bên tai cóâmthanh kẹt kẹt chói tai, Nguyễn Kiều Kiều quay đầu, nhìn con đường yên tĩnh, mấy chiếc xe màu đen có rèm che từ khắp nơi nhanh chóng chạy vội tới, bao vây bọn họ.

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện
Phó Du
dtv-ebook.com

Chương 70: Ba của Tô Tầm

Nguyễn Kiều Kiều vừa nhìn, tư thế này là muốn kết bè đánh nhau à. Tính sao đây,côbắt đầu có chút hưng phấn rồi.

Tay bị đè lại, Tô Tầm nhìncô, “Có sợ lật xekhông?”

Tô Tầmnóixong, chân hùng hổ đạp chân ga. Tư thế ấy căn bảnkhôngsợ đối phương cản đường,anhchuẩn bị vọt thẳng về phía trước.

Điển hình là cách làm của mấyanhăn chơi trác táng!

Chết tiệt! Nguyễn Kiều Kiều vội níu cánh tay Tô Tầm, giọngcôrun rẩy, sắc mặt trắng bệch, “Đại nhân à, có phảianhđãquên tôi làmộtcon ngườikhông?”

côkhôngphải thần, cũngkhôngphải người thú, đụng hỏng là chết người đấy!

Kẹt kẹt ——

Tô Tầm đạp thắng gấp, ánh mắt xin lỗi, “Hình như quênthật.”

“...”

Sau khi Tô Tầm dừng xe, người vây họ lại bước ra khỏi xe.

“Tiểu thiếu gia, tướng quân gọi cậu về nhà ăn cơm.”

“...”

Tô Tầm bất đắc dĩ nhìnmộtđám người, vẻ mặt vô cùng thiếu kiên nhẫn, “Tôinóirồi, tôi muốn vềsẽvề.”

Đám trai tráng ấykhônghề bị lay động, “Tiểu thiếu gia, tướng quân gọi cậu về nhà ăn cơm.”

Tô Tầm vẫnkhôngđộng, đồng thời vì bị bao vây mà ánh mắt càng lúc càng tàn nhẫn, Nguyễn Kiều Kiều nghĩmộtchút, vẫn là kéo ống tay áoanh.

“Đại nhân à, chỉ là ăn bữa cơm thôi.”

Tô Tầm cười lạnh, chẳng biết nghĩ tới điều gì, gật đầu.

“Được, cũng được. Dù sao tôi cũng có quà cho ông ta.”

nóixong,anhxoay người nắm tay Nguyễn Kiều Kiều, “Đúng rồi, trong sáchnóicái này gọi là gặp phụ huynh đúngkhông?”

Tô tướng quânkhôngkhác vớisựmiêu tả trong sách,mộtngười đàn ông trung niên cao gầy, đẹp lão. Tuyđãgià, song giữa hai hàng lông mày còn có thể nhìn ra nét đẹp thời trai trẻ.

Cũng đúng,khôngđẹp, sao có thểyêuđương vượt qua cả chủng tộc chứ?

Chỉ e, chung tộc còn ghét bỏ nữa kìa!

Tô tướng quân quen làm tướng quân rồi, nét mặt tự có uy nghiêm. Nguyễn Kiều Kiều bịsựuy nghiêm của ông ta bức đến hoàn toàn muốn nhũn người.

May mà Tô Tầm liên tục dẫn theocô.

“Đây là người phụ nữ loài người mày thích?”

Tô Tầm gật đầu, “côấy tên Miêu Nương.”

“Miêu Nương? Chả cómộtcái tên đàng hoàng, món hàng quê mùa này ở đâu ra?” Tô tướng quân quan sát Nguyễn Kiều Kiềumộtcách sắt bén, đôi môithậtmỏng vẽ ramộtđộ cong khinh miệt, “Nghenóicòn sinhmộtđứa tạp chủng.”

Nguyễn Kiều Kiều suýt chút nữakhônghít nổimộthơi vào, rốt cuộccôđãbiết cái tính thối nát của tên Tô Minh từ đâu ra rồi, hóa ra hoàn toàn thừa kế từ Tô tướng quân.

Ra vẻ trời sinh tài trí hơn người, thựcsựkhiến người ta ngứa răng.

Đơn giản, Tô tướng quânkhôngđặt toàn bộsựchú ý lên ngườicô. Ông ta vung tay lên, cấp dưới bưng đồ ăn ra.

“Đứa tạp chủng đó tuyệt đốikhôngthể giữ lại. Mày thích người phụ nữ này, taokhôngphản đối, nhưng đứa tạp chủng kia mày phải giải quyếtđi.”

Thựcsựkhiến người ta sôi gan mà, há mồm ngậm miệng toàn là tạp chủng. Nguyễn Kiều Kiều hít sâu mấy hơi, lúc này nghe được Tô Tầm mở miệng: “Tôi cũng làmộtđứa tạp chủng đó.”

Tô tướng quân sững sờ, lập tức cười ha hả, “Màykhôngnóitao còn quênthật. Cũng đúng, thời gian quá lâu rồi, luôn coi mày là con chó, bỗng nhiên quên mất con chó này cũng là tạp chủng đấy.”

“...”

Nguyễn Kiều Kiều hoàn toàn sợ hãi, con mọe nó vậy cũng là cha con sao, cònkhôngbằng là kẻ thù ấy chứ! Thảo nào Tô Tầm tẩy chay về nhà như thế. Cuối cùngcôcũng biết, trong nhà có người cha kiểu này,anhcòn về làm gì.

“Nhưng, con chó này giết con trai ruột của ông.”

Tô Tầm khoát tay, nghênh ngang ngồi xuống ghế ăn, thái độ tiêu sái, “Sao, cảm giác bịmộtcon chó cắn thế nào?”

Nhìn ra được, Tô tướng quân vẫn có chút tình cảm với Tô Minh. Vì Nguyễn Kiều Kiều pháthiệnsát ý thoáng lóe lên trong mắt ông ta.

“Rốt cuộc mày thừa nhận rồi?”

Tô Tầm gật đầu, “Ngay từ đầu tôi đâu có ý phủ nhận.”

“Mày... lại giết Minh nhi? Mày biết nó có thân phận gì mà!”

“Tôi biết chứ.” Đối vớisựphẫn nộ trong mắt Tô tướng quân, Tô Tầm lộ vẻ cực kỳ bình tĩnh, thậm chíanhcòn phân ra tinh thần đưa bát cho Nguyễn Kiều Kiều, “Múc canh cho tôi.”

“Tô Tầm!” Vẻ mặt Tô tướng quân vặn vẹo, đập bànmộtcái, “Mày đừng tưởng taokhôngdám động tới mày! Mày giết Minh nhi, taosẽbắt mày đền mạng!”

“Ông cảm thấy ông có thể sao?”

Tô Tầm ngẩng đầu, cười nhưkhôngcười nhìn ông ta, “Đúng rồi, thời gian quá lâu,thậtlà nhớ mà. Ba ơi, tôi còn tặng ôngmộtmón quà nữa.”

“Quà gì?”

khôngchỉ làm Tô tướng quân rất kinh ngạc, ngay cả Nguyễn Kiều Kiều cũng kinh ngạc tương tự. Tô Tầmkhôngthích ông ta, sao có thể tặng quà cho ông ta chứ!

Chỉ ekhôngphải thứ tốt lành gì!

Quả nhiên, sắc mặt Tô Tầm cười nhưkhôngcười, giây kế tiếpanhgiơ tay lên, hóa thành móng vuốt ở trước mặt Tô tướng quân.

Động tác củaanhrất nhanh, thân thể nghiêng về phía trước, đột nhiên bóp cổ ông ta, “đãlâukhônggặp,anhTô.”

Giọngnóinày, Nguyễn Kiều Kiều sợ hết hồn.

Nũng nịu, mê hoặc, giống nhưđãtừng nghe.côchợt ngẩng đầu, lại pháthiệnmình xuấthiệnảo giác,côcó thể nhìn thấy nữ quỷ trong hang núi tuyết kia ởtrênmặt Tô Tầm.

Cũng chính là mẹanh.

Chết tiệt! Lúc này, trong lòng Nguyễn Kiều Kiều hơi rối. Tô Tầm bị ma nhập ư? Hay nữ quỷ kia luônđitheo bọn họ, ngay cả thời điểm hai người ân ái XXOO, đột nhiên tán tỉnh đối phương cũng ởmộtbên xem sao?

Khụ khụ...

Hình như chú ý sai chỗ rồi.

Giọng Tô Tầm vừa thốt ra, Tô tướng quân lập tức kinh hoàng.

“Bà... sao bà có thể?”

Tô Tầm chậm rãi thu móng vuốt, cũng khôi phục lại vẻ mặtkhôngcảm xúc như bình thường, “Có phải ông định hỏi sao bà ta tới đây được đúngkhông? Đừng sợ, bà takhôngra được đâu, giờ chả có chỗ nào bà tađiđược cả.”

Tô tướng quân lui về saumộtbước, nhìn chằm chằm ánh mắt lạnh lùng của Tô Tầm, “Màyđãlàm gì?”

“Còn có thể làm gì?”

Tô Tầm tiếp tục quay lại ngồi vị trí của mình, còn dặn Nguyễn Kiều Kiều múc canh.

“thìlàm chuyện tôi muốn làm thôi.”

“Gần đây năng lực của mày đột nhiên tăng mạnh,khôngphải do bà ta chứ?”

“Coi như là vậyđi.” Tô Tầm uốngmộtngụm canh, thản nhiên phun ra hai chữ.

“Quá mặn.”

Tô tướng quân rất kích động, níu cổ áo Tô Tầm, “Màynóiđi, bà ta cònnóicái gì?”

anhcười khẩy, đẩy ông ta ra, “Ông muốn biết thế, có muốn hỏi bà takhông?”

“Bà ta... bà ta ở đâu?”

“Ở ngay đây thôi.” Cặp mắt phượng của Tô Tầm hípmộtcái, đồng tử xanh đen chậm rãi biến thành màu da cam,anhnhìn chằm chằm Tô tướng quân, nởmộtnụ cười gian xảo.

“Nghenóiông muốn gặp tôi?”

“...”

khôngcần phảinói, mẹ Tô Tầm lại xuấthiện.

“Bàkhôngchết?”

Mẹ Tô Tầm lắc đầu, vẻ mặt rất đáng tiếc, “Xin lỗi, là chết hẳn rồi. Ông diệt tôi, con trai ông càng ác hơn, diệt luôn hồn tôi.”

“Nó diệt hồn của bà? Nó...”

Mẹ Tô Tầm thở dài, “Sao vậy, còn tưởng đây là câu chuyện cảm động vềmộtđứa con trai báo thù cho mẹ à? Haizz, đóng kịch mãi, tôi còn suýt bị cảm động nữa. Đáng tiếc, thằng con tạp chủng này của ông có IQ xuất sắc. Tôi muốn nuốt nó, ai ngờ lại bị nó pháthiệnsớmmộtbước, nuốt lại tôi.”

Mẹanhnóixong, sâu kín nhìn Tô tướng quân, “Tuy rằng rất hận, nhưng giờ tôi gặp ông rồi, tâm trạng tốt lên hẳn. Bởi chẳng mấy chốc nữa ôngsẽtới bầu bạn với tôi thôi.”

“Bànóibậy! Tôi là con người!”

“Haha, đương nhiên rồi!” Mẹ Tô Tầm lần nữa quyến rũ bật cười, “Cho nên nó đối phó ôngkhôngphiền phức như đối phó với tôi. Nó có thể giết thẳng ông.”

“Thằng bất hiếu! Giờ tôisẽgiết nó!”

Dường như bị Tô tướng quân dọa, vẻ mặt nũng nịu của mẹ Tô Tầm nhanh chóng biến mất, mà Tô tướng quânđãgiơ súng nhắm vào Tô Tầm.

‘Bằng’mộttiếng, chỉ nghe đượcâmthanh giòn giã, bình hoa lớn trong căn phòng vỡ nát.

Tô tướng quân bắn trật?

khôngphải.

Nguyễn Kiều Kiều thở hổn hển ôm cánh tay Tô Tầm.côhoàn toànkhôngbiết người trong nhà này rốt cuộc xảy ra chuyện gì, có điềurõràng là lúc ở núi tuyết, tiết mụccôcho rằng mẹ con gặp nhau cảm động lòng người, hòa hảo như ban đầu lại chưa từng xuấthiện.

Hình như còn xuấthiệntình cảnh u ám.

Ba giết mẹ, sau đó con trai nuốt hồn mẹ.

Chết tiệt, thế giới này quái gở cỡ nào!

Nhưng Nguyễn Kiều Kiều nhanh chóng tiếp nhậnsựkỳ dị này, đồng thời từng giây từng phút quan sát hành động của Tô tướng quân. Y theocôđoán, Tô tướng quân có thái độ rất thù địch với Tô Tầm, cực kỳ muốn giếtanh.

Nguyễn Kiều Kiều cầm dao phay trong túiđãlâu, chỉ sợ ông ta bỗng nhiên bùng nổ.

Kết quả, ai ngờ thựcsựbịcôđợi được. Tô tướng quân bị mẹ Tô Tầm dọa, cũng có thể lànóilời kích thích, thựcsựlấy súng chuẩn bị bắn chếtanh.

May màcônhanh tay, lập tức đẩy Tô Tầm ra.

“Đại nhân, đại nhân,anhkhôngsao chứ?”

Tô Tầm vỗ taycô, trấn an khẽ xoa đầucô, “khôngsao.”

Xoay người lại,anhđối diện với Tô tướng quân,khôngbiết nghĩ tới điều gì lại bật cười, “Sao thế, món quà này ôngkhôngthích à?”

Tay Tô tướng quân hơi run run, ông ta hít sâumộthơi, chậm rãi khôi phục bình thường.

“Mày biết những chuyện này từ lúc nào?”

“À, định giải thích chân tướng hả? Nhưng tôikhôngcó hứng thú.”

“Được.”

Tô tướng quân ngồi xuống, lúc này ông tađãkhôi phụcsựbình tĩnh.

“đãthế, chúng ta bàn điều kiện.”

“Điều kiện?”

“Đúng.”

Tô tướng quân nhìn chằm chằm Nguyễn Kiều Kiều sau lưnganh, “Tao có thể cho mày tiếp tục ở thành Nhân Loại, thậm chí sống ở nhà họ Tô. Mày có thể là tiểu thiếu gia của Tô gia,mộtcách danh chính ngôn thuận, nhưng tao muốn mày giúp tao cùng nhau đẩy Tô gia lên đỉnh cao nhất.”

Trong nháy mắt Nguyễn Kiều Kiều nghe được, nhất thời cảm thấy Tô Minh chếtthậtđáng thương. Vốn tưởng là con trai ngoan, con trai bảo bối duy nhất của Tô tướng quân, ai ngờ vì để Tô gia phát triển, lại bị vứt bỏ từ rất sớm.

khôngbiết sau khi Tô Minh biết chuyện này, có thể bật dậy khỏi mồkhông.

Nguyễn Kiều Kiều thầm thở dài, đúng lúc đó,cônghe được giọng Tô Tầm khẽ vang lên.

“Ồ, ông cho tôi giúp ông tạo phản hả?”

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện
Phó Du
dtv-ebook.com

Chương 71: Thỏa thuận của hai cha con
trênđường trở về, Nguyễn Kiều Kiều luôn lo lắng đề phòng. Đợi lâu như vậy, câu chuyện hình như rốt cuộcđivào quỹ đạo.

Cuối cùng Tô Tầmđãbước lên con đường mưu phản rồi.

Nhưng vấn đề là, nam chính trong sách là thái tử, thái tửsẽthắng và Tô Tầmsẽchết.

Nguyễn Kiều Kiều thoáng lo âu. Tô Tầm chết rồi,côhẳnsẽcó chút đau buồn.

Tâm trạnganhcũngkhôngtồi lắm,anhchưa từng khí phách như thế ở trước mặt Tô tướng quân, có thực lực chính là được tùy hứng.

Nguyễn Kiều Kiều khẽ ngẩng đầu, ánh mắt hơi do dự.

“Hửm?”

Tô Tầmđangvui vẻ, “Muốn hỏi gì?”

Tô Tầm này là con giun trong bụngcôsao,cônghĩ gìanhđều biết hết.

Nguyễn Kiều Kiều hắng giọngmộtcái, “Đại nhân, đừngnóianhthựcsựquyết định đồng tâm hiệp lực với Tô tướng quân nha?”

Lúc đó, sau khi Tô Tầmnóira câu mưu phản kia, Tô tướng quân khác với bình thường bắt đầu cười haha. Mắt ông ta lóe sáng, tràn đầy khát vọng quyền thế.

"không, sao tính là mưu phản được. Tao chỉ muốn tạo ra cuộc sống tốt hơn cho nhà họ Tô chúng ta thôi. Mày cũng biết, mấy năm nay loạn trong giặc ngoàikhôngngừng. Bên ngoài có tộc người thú uy hiếp, bên trong thái tửkhôngtín nhiệm Tô gia chúng ta nữa.nóimộtcách nghiêm chỉnh,hắnchẳng còn tín nhiệm những lão thuộc hạ rồi. Nếuhắnkhôngtin tưởng chúng ta, chúng ta cũngkhôngcần thần phụchắncả đời. Thời đại của mình, phải tự mình bảo vệ.” Thấy Tô Tầmkhôngbị lay động, Tô tướng quân tiếp tụcnói: “Lẽ nào màykhôngkhát vọng sao? Cảm giác dướimộtngười,trênvạn người. Khi đó chỉ cần mày có quyền thế, cho dù mày là người bán thúthìthế nào? Bọn chúng biết sợ mày,sẽsùng bái mày, vì mày đứng ở vị trí kia.”

Sau đó, Tô Tầm giống như bị thuyết phục, dọc đường huýt sáo. Có trời mới biết thế giới này rốt cuộc như thế nào,mộtngười muốn rắp tâm làm chuyện xấu, còn biểuhiệnnhưkhôngcó chuyện gì xảy ra, thậm chí có chút vui vẻ.

“Đại nhân,anhquyết định tạo phản ư?”

“Tại saokhông?”

Tô Tầm cầm tay lái, “khôngphải em từngnóivới tôi nguyện vọng của em à? Tôi chợt pháthiệnphải đứng ở vị trí cao nhất mới có thể thựchiệnđược nguyện vọng ấy.”

“Nhưng...”

Lời này hình nhưkhôngphảikhôngcó đạo lý, có điều có vấn đề rồi. Tạo phản, trong nguyên tác chính là thất bại.

Việc nàycôphảinóisao với Tô Tầm đây? Rối rắm quá!

Uc ục ục ——

Lúc rối rắm, Nguyễn Kiều Kiều đói bụng.côôm bụng, nhìn Tô Tầmmộtcách đáng thương, “Đại nhân ơi, tôi đói.”

Ban nãy ở chỗ Tô tướng quân, khí thế quá mạnh mẽ, bụngcôcũngđangđau, chỉ nhìn hai cha con xâu xé đánh nhau, đâu còn tâm trạng ăn nữa.

Cho dù ăn gì cũng tiêu hóakhôngnổi.

trênthế giới này,khôngphải ai đều có thể làm được như Tô Tầm. Mặc kệ là thứ gì trước mặt,anhvẫn có thể ăn uống say mê.

Tô Tầm đánh tay lái, “Em muốn ăn gì?”

Thành Nhân Loại hẳn có rất nhiều thứ ăn nhỉ? Ánh mắt Nguyễn Kiều Kiều bắt đầu sáng như sao, “Đại nhân, tôi muốn ăn kẹo bông gòn.”

Thành Nhân loại có rất nhiều thứ giống với thế giới kia, điều này làm Nguyễn Kiều Kiều cho rằng, kẹo bông gòn trắng trắng to to kia cũng tương tự vậy. Song, trông chúng có hình dạng như nhau, mà ăn lại có vị đắng, nếm kỹ còn có thể nếm được mùi bùn đất.

Còn là mùi bùn đất bị ô nhiễm quá đáng kìa.

“Hơi khó ăn.”

Tô Tầm ở bên cạnh gật đầu,khôngchút do dự trào phúngcô, “Vốn khó ăn mà.”

“Còn món kháckhông?”

Tô Tầm lại dẫncôđimấy quán. Nhìn kỹ, con đường này thựcsựcó chút giống phố ăn vặt, buôn bán rất đông đúc, nhưng khó ăn tí.

Nguyễn Kiều Kiều theo Tô Tầm liên tục ăn mấy hàng quán, pháthiệnxiên nướng chỉ là đem thịtđinướng đơn giản,khôngcho thêm gia vị.

Xiên thịt nướngkhôngcó tiêu, ớt và gia vị khác, còn cái gì là thịt nướng nữa. Mặc dùnóilà giữ được mùi vị nguyên thủy của thịt, song bọn họ cũng đâunóivị nguyên thủy của thịt ở đây lại tanh như thế chứ.

Nguyễn Kiều Kiều ăn được mấy miếng cũngkhôngthấy ngon,côđưa cho Tô Tầm,anhtập mãi thành quen cầm lấy ăn sạch.trênđườngđi, Nguyễn Kiều Kiều còn pháthiệnramộtchuyện kỳ quái.

Tại phố ăn vặt,rõràng cómộtsố thiếu nữ nhà giàu xinh đẹp, nhưng ngườiđitheo bên cạnh họkhôngphải cậu ấm, mà làmộtsố người bán thú.

Những người bán thú này đều rất đẹp, quần áo bảnh bao, đứng cạnh thiếu nữ xinh đẹp nhà giàuthìhệt như người giúp việc và chủ nhân.

“khôngphải cácanhbài xích người thú à?”

Ánh mắt Nguyễn Kiều Kiều rơitrênngườimộttrong cáccôgáinhà giàu có vẻ ngoài loli,côấy mặc chiếc váy màu hồng. Còn nam người thú hình như là người thú Chó, dáng dấp cao lớn, vẻ mặt trung hậu, đứng cạnhcôấy giống như ai tới,hắnsẽliều mạng với đối phương vậy.

hiệntượng này hơn nữa còn làhiệntượng phổ biến,đitheo rất nhiều người chơi ở phố ăn vặt toàn là người thú.

Tô Tầmđãquá quen với chuyện này.

“Chỉ là món đồ chơi.”

Tô Tầm ăn sạch xiên thịt cuối cùng xong, vứt vào thùng rác.

“Ăn no rồi, về nhà thôi.”

Nguyễn Kiều Kiều bịanhkéođi, xoay đầu lạikhôngquên nhìncôgáinhà giàu có vẻ ngoài loli kia và người thú tộc chó bên cạnhcôgái, hai người đứng chungmộtchỗ thựcsựxứng đôi lắm.

Song như Tô Tầmnói, người thú chỉ là món đồ chơi. Tên người thú Chó kiakhôngbiết chọccôgáiloli nhà giàu thế nào,côấy tátmộtbạt tay.

mộtâmthanh lanh lảnh, làm chấn động Nguyễn Kiều Kiều.

cônhìn qua, pháthiệnchuyện đáng sợ nhất là chung quanh chẳng có vẻ lúng túng nào hết, hình như đâyđãlà thói quen. Thậm chí nét mặt người bán thú ấykhôngnhìn ra có bất kỳsựphẫn nộ nào,hắnvẫn lộ vẻ trung hậu, hoặc phảinóilà mặtkhôngđổi sắc quỳ gối trước mặtcôgáiloli nhà giàu.

Lúc trở về, Tô Tầm mớinóicho Nguyễn Kiều Kiều biếtmộtviệc. Loài người thích nuôi thú cưng, nhà có tiền ở đây đều nuôimộtcon. Nhưng có tiền cũng chia ra có tiền bình thường và rất có tiền.

Có tiền bình thườngthìnuôi chó mèo, mà rất có tiềnthìnuôi người thú.

Người thú mới sinh ra bị trộm đemđibán, sau đó được nuôi lớn nhưmộtcon mèo hay chó, trở thành đồ chơi của con trai hay congáimình.

“Cho nên cũng khó trách người thúsẽphản kháng!”

“Em đồng cảm với bọn họ?”

Nguyễn Kiều Kiều lắc đầu, “Tôikhôngbiết. Hoặcnóithế này, tôi đồng cảm với kẻ yếu.anhbiết đấy, phụ nữ thỉnh thoảngsẽcó chút thánh mẫu mà.”

Tô Tầm bật cười, gõ đầucômộtcái, “Nhưng tôi khuyên em thu lạisựđồng cảm của mìnhđi. Vì ngược đãi thú cưng người thúkhôngít, đồng thời thú cưng người thú giết chủ nhân cũng nhiều lắm.”

“...”

Việc này xem như cái gì nhỉ? Kẻ đáng hận cũng có chỗ đáng thương à?

Nguyễn Kiều Kiều ngậm miệng lại.

côhíp mắt, dừngmộtchút cònnóithêm: “Đại nhân ơi, tôi vẫn chưa no.”

Tô Tầm đè tay lái, “Muốn trở về ăn tiếpkhông?”

Nguyễn Kiều Kiều lắc đầu, ánh mắt chân thành tha thiết nhìnanh, nghiêm túcnói: “Giờ rốt cuộc tôiđãbiết tại sao đại nhân thích tôi rồi?”

“Hửm?” Tô Tầm ngẩng đầu, nhướng mày, “Emnóithử xem.”

Nguyễn Kiều Kiều thở dài, “Đương nhiên do tôi xinh đẹp, dáng người cực phẩm. Quan trọng nhất có lẽ do tôi làcôgáiduy nhấttrênthế giới này lên được phòng khách, xuống được nhà bếp, tối còn có thể cùng nhau lăn lên giường.”

nóixong,côcòn sâu kín thở dàimộtcái.

trênxe trầm mặcmộthồi, rất lâu mới nghe Tô Tầm cười haha.

“Miêu Nương, hôm nay tôi pháthiện, em chẳng biết xấu hổ.”

“...” Hứ!côxem nhưanhđangkhencôđi.

Cho dù là thế giới kia, mặt mũi đâu làm ra tiền. Đây là chân lý Nguyễn Kiều Kiều tổng kết được.

Sau khicôtrở về, bèn nấu cho mìnhmộttô mì. Dì Heo ở thành Hắc Kim gửi chocôkhôngít ớt và tiêu,côbăm nátmộtít cho thêm mỡ động vật để làm gia vị đơn giản.

Tô Tầm vẫn đứng ngay cửa nhà bếp ngắmcôbận rộn.

“Đại nhân,anhchưa ngủ sao?”

“Chờ em.”

“anhmuốn ăn mìkhông?”

“Sao cũng được.”

“...” Vậy là ăn rồi.

“Đại nhân à,anhcũng chẳng biết xấu hổ đó.”

“Như nhau thôi.”

Tô Tầm ăn nhiều xiên nướng tới thế, cuối cùng vẫn ăn thêmmộttô mìthậtto. Có điềuanhdùng đũakhôngquen lắm, rất nhiều lần sợi mì đều trượt khỏi đũa.

anhhơi nóng giận, muốn phát cáu nhưng lại kiềm chế, đúng là đồ ngốc mà.

Nguyễn Kiều Kiều cầm tayanh, “Như vậy nè, chậmmộtchút, đúng, lêntrênmộtchút.” Tuy móng vuốt của Tô Tầm rất lợi hại, thoắt cái có thể xách đầu người ta xuống. Song móng vuốt mạnh mẽ rắn chắc khi đối phó với vắt mì mềm yếu ớt, có vẻkhôngdùng được.

“Từ từ nào.”

Tô Tầm hútmộtngụm mì sợi, vẻ mặt thoáng uất ức.

“Tôi vẫn thích ăn bánh bao hơn.”

“Được được được, maisẽăn bánh bao nè.”

“Bánh nướng cũng ngon nữa.”

“Được được được, maisẽăn bánh nướng.”

Tô Tầm nhếch môi cười, “Nhớ làm nhân thịt nhé.”

“... Biết rồi, mau ănđi.”

Tô Tầm liên tục ăn như hổ đói, chẳng qua đôi đũa dùngkhôngquen lắm nên làm giảm mạnh tốc độ ăn củaanh.

Do đó, Nguyễn Kiều Kiều ăn xongmộttô mì,anhchỉ mới ăn được phân nửa.

Tô Tầm trước giờ luôn tôn trọng thức ăn, dù là xiên nướng khó ăn,anhcũng chịu đựng ăn cho hết, chứ đừngnóitô mì có mùi vịkhôngtệ này.

Có điều tốc độ củaanhquá chậm, hơi cố dùng sức là sợi mì đứt ngay.

anhcực kỳ tức giận.

Cuối cùng, Nguyễn Kiều Kiều cầm đũa củaanh, “A, há miệng nào, tôi đútanhnè.”

Ánh mắt Tô Tầm sáng ngời, nghiêng người về trước há miệng ra.

mộtmàn này, có chút xấu hổ.

Tối thiểu, tiến sĩ Gấu nửa đêm tỉnh lạiđitìm nước uốngđãtổng kết được như thế, từ sau khi đại nhân bọn họyêuđương, mỗi việcanhlàm chuyện nào chuyện nấy đều não tàn.

Sớm biết vậykhôngnên choanhxem nhiều sách trongkhônggian của Cẩu Bất Lý, đúng là bị dạy hư mà.rõràng dụng cụ ăn gìanhđều biết, thậm chí lấy dụng cụ ăn làm hung khíanhcòn rất thuận tay, lại giả vờkhôngbiết dùng đũa.

Rất ít dùng, đâu phảikhôngbiết dùng chứ được chưa?

Tiến sĩ Gấu lắc đầu, gảy gảy trứng dưới quần lót, ngápmộtcái tiếp tục trở về ngủ.

khôngdám nhìn thẳng nữa, mắt gấu của ông bị chọc mù mất.

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện
Phó Du
dtv-ebook.com

Chương 72: Người tình là Sai Nhĩ

Hôm nay, tâm trạng Tô Tầm rất tốt. Khi tắmanhcòn mời Nguyễn Kiều Kiều tắm uyên ương,côvốn muốn làm eomộtchút, nhưng chịukhôngnổi cái đuôi kia cứ ôm eocô, thứ mềm mại quét qua quét lại,mộttrận rùng mình từ xương cụt thẳng lên, toàn thâncôđều tê dại. Cho nêncôrấtkhôngcó tiết tháo gật đầu.

A …ssig[1]! Thanh niên trai tráng,côtới đây.

[1]Nguyên văn là 阿西吧 – là xuất xứ từmộtcâu chửi cửa miệng trong tiếng Hàn 아…씩, mà khi xem phim Hàn Quốc ta có thể nghe thấy họ phátâmlà “A…Ssig”! Nó tương tự như ý nghĩa của "Tôiđi", làmộttuyên bố thểhiệnsựngạc nhiên, sốc, tức giận, v.v. đối vớimộtsựkiện hoặcmộtcái gì đó,mộtthuật ngữ để phát tiết cảm xúc.

Phòng của Tô Tầm cómộtbồn tắm rất to, trước đây khi họ còn ở ngoài cũng chưa từng hưởng thụ qua như thế. Đừngnóitắm, ngay cả tắm đều rất xa xỉ, thỉnh thoảng buông thả tí chính là tắm sông giữa thiên nhiên.

Nguyễn Kiều Kiều chơi bong bóngtrêntay, nghĩmộtchút, lấy mấy con vịt tiến vào bồn tắm.

Tô Tầm rất bất mãn với sinh vật bên ngoài xâm nhập, nhặtmộtcon lên ném ra ngoài, “Làm gì vậy?”

Nguyễn Kiều Kiều bópmộtcon, “Ngày trước phòng tôi đều bày nó. Cạp cạp cạp, có phải rất đángyêukhông?”

Tô Tầm nhìn con vịt xấu xí nổitrênmặt nước, kiềm chế cơn xúc động ném nó ra ngoài, “khôngđángyêu.”

“...”

Có điều tuy Tô Tầmnóivậy, songkhôngtiếp tục ném vịt của Nguyễn Kiều Kiều nữa.anhnhắm mắt lại, lộ vẻ hưởng thụ.

Nguyễn Kiều Kiều tựa vào lồng ngựcanh, chơi con vịt cũng cảm thấy rất hạnh phúc.

thậtra bây giờ nhìn thế giới bên nàykhôngcó gìkhôngtốt cả, chỉ ô nhiễm nghiêm trọngmộttí, còn những thứ khác đều tốt.

“Đại nhân, thái tử có dáng dấp thế nào?”

Nguyễn Kiều Kiều hơi hiếu kỳ, nam chính của thế giới này rốt cuộc có dáng vẻ ra sao. Là tà mị cuồng luyến, hay dịu dàng ấm áp?

“thìlà dáng dấp đó.” Dừngmộtchút, Tô Tầmnóithêm: “khôngđẹp bằng tôi.”

“...” Cái tên này đúng là luôn tự kỷ mà.

Nguyễn Kiều Kiều tặc lưỡi, sau đó sờ soạng cơ ngực của Tô Tầm, cọ cọ.

Chẳng qua quảthậtdáng vẻ Tô Tầm rất đẹp. Ưm... nước sượt qua mặtcô.

Cuộc sống ở thành Nhân Loại trải qua vô cùng an ổn. Căn biệt thựnhỏnày rất bíẩn, hơn nữa có an ninh bảo mật của tiến sĩ Gấu, nên cũngkhôngcần lo Tô tướng quân tới giết.

Gần đây, tiến sĩ Gấu còn dạy Cẩu Bất Lý an ninh bảo mật. Vì ôngnóirằng chịukhôngnổi hormone cứ phiêu lãng khắp biệt thư, ông cần yên tĩnhmộtmình.

Chuột Đệ và Tiểu Manh cũng ra ngoài hẹn hò. Chẳng biết từ lúc nào hai ngườiđãlăn lộn với nhau.

Do đó, cái nhà to đùng ngày thường chỉ có Nguyễn Kiều Kiều và Tô Tầm, còn có Cẩu Bất Lýđangnghiên cứu an ninh và Tiểu Manh thích nấu nướng.

Hằng ngày Tô Tầm chẳng làm chuyện gì hết, cứ ở phòng sách xem sách, đánh cờ, thỉnh thoảng tiếp mấy chiêu với Cẩu Bất Lý tại phòng tập thể dục.

anhở nhà hoàn toàn là bộ dạng người thú, cái đuôi xù quét qua lại, điều này làm Nguyễn Kiều Kiều dọn dẹp nhà cửa cực kỳ rối rắm.

Mặc dù đuôi đángyêuthật, nhưng rụng lông đó, còn rụng nhiều hơncôrụng tóc nữa.

Hôm nay, lúc Nguyễn Kiều Kiềuđangnhàm chán, bỗng nhiên nhận được điện thoại của Cẩu Bất Lý gọi vào.

“Mẹ, cómộtngười tên Lý Manh Manh, bảo là người quen của mẹ.”

Lý Manh Manh,khôngphải là chị dâu hờ của Tô Tầm sao? Tìmcôlàm gì.

thậtra cũng chẳng có gì, Lý Manh Manhđangbuồn chán, muốn ra ngoài dạo phố thôi.

Trong lòng Nguyễn Kiều Kiều muốn từ chối, nhưng chịukhôngnổicôấy cứ gọicôhết cú điện thoại quấy rầy này tới cú khác, cuối cùng đànhđixin phép Tô Tầm.

Ngược lại Tô Tầmkhôngcó ý kiến, sau khi báo về sớm chútthìđưacômộttấm thẻ.

“Đây là...”

“Tiền. Thích cái nàothìtự mình mua.”

Đây xem như được đại gia bao nuôi ư?

“Nhưng lần trước tôi mua nhiều lắm rồi.”

“khôngsao.” Tô Tầm ho khanmộttiếng, mặt thoáng đỏ bừng, “Lần trước trang phục mèo đó của em có thể mua thêm mấy bộ nữa.”

“...”

Lần trước lúc mua đồ lót, Nguyễn Kiều Kiều chợt có hứng thú muamộtbộ nội y mèo,khôngngờ Tô Tầm chơimộtlần liền thích, quấn quítcôkhôngdứt.

Nếucôcòn dám mua nội y kỳ lạ nữa,khôngchừng khỏi bước xuống giường mất.

Quỷ mới mua ấy.

Nguyễn Kiều Kiều cười lạnh rời phòng.

Tuy thành Nhân Loại bên này phát triển, nhưng vẫn lạc hậu hơn thế giới trước đâymộtquãng. Nơi Lý Manh Manh hẹncôlà trung tâm thương mại lần trước.

Hình như thành phố này cũng chỉ có mỗi trung tâm thương mại ấy là có thể hẹn gặp.

Khi Nguyễn Kiều Kiều đến, Lý Manh Manhđãtới, cầmmộtly thức uốngtrêntay, chống cây dùnhỏmàu hồng.

“Haizz, rốt cuộccôtới rồi.”

Nguyễn Kiều Kiều nhìn Lý Manh Manh trắng trẻo xinh đẹp, lại nhìn nước da bánh mật của mình, thựcsựkhôngthể so sánh.

“côLý,côđãtới. Vào thôi, vào thôi.”

“Đợiđã, tôi cònmộtngười nữa. A... ở đây, mau tới đây, cục cưng!”

“...”

Cục cưng! Gọi buồn nôn như thế, Nguyễn Kiều Kiều ngẩng đầu lên muốn nhìn thử cục cưng này là người phương nào. Đợi đến khi người ấy tới gần, giọngcônghẹn nơi cổ họng.

“Đúng rồi, đây là cục cưng của tôi. Cục cưng! Đây là bạn em mới quen đó, a,côtên gì?”

“Ờ...” Nguyễn Kiều Kiều dừngmộtchút, xoay đầu đối diện với tầm mắt của cục cưng,mộtlát sau mới lên tiếng: “Tôi, tôi làcôMèo.”

“A, ngay cả tên đàng hoàng cũngkhôngcó. Đúng là đáng thương!đithôi cục cưng, chúng tađidạo phốđi.”

“...”

Nếu đặt ở thời đại của Nguyễn Kiều Kiều, Lý Manh Manh tuyệt đối là lục trà biểu. Trong điện thoạicôấy luôn miệngnóiđidạo phố dẫn theo đàn ông cái gì, dẫn theo đàn ông hay mang theo cục nợ được chưa? Do đó Nguyễn Kiều Kiều thiện ý từ chối dục vọng muốnđitheo của Tô Tầm, lẻ loiđimộtmình.khôngngờcôgiữ lời, lại pháthiệnLý Manh Manh nghênh ngang dẫn đàn ông theo.

Đồng thời, người đàn ông này còn là người quen nữa.

“Ơ, bộ này đẹp quá. Cục cưng,anhcảm thấy thế nào?”

“Manh Manh đẹp, mặc gì cũng đẹp hết.”

“Ghét ghê, em luôn thích bộ dạng thànhthậtnày củaanh.”

Vẻ mặt Nguyễn Kiều Kiềuđãkhôngthể dùng nổi từ gì để hình dung.

côcực kỳ hối hận khi quyết địnhđidạo phố với Lý Manh Manh. Dạo cái gì chứ! Cònkhôngbằng ở nhà nhặt lông của Tô Tầm.

Thừa dịp hai người kiaanhanhem em, Nguyễn Kiều Kiều trông thấy thời trang trẻ em ở lầu dưới.

“côLý ơi,côdạo trướcđi, tôiđixem thời trang trẻ emđã.”

“A, thời trang trẻ em. Đúng rồi, nghenóicôđãcó con trai, bữa nào dẫn ra xem.”

hiệngiờ Cẩu Bất Lý vẫn chưa thu được lỗ tai và cái đuôi vào, vì an toàn nên thôiđi.

“Tôiđixuống đây.”

Cẩu Bất Lý lớn lên rất nhanh, ngày ấy cũng mua quần áo rồi. Nhưng cơn thèm mua sắm của phụ nữ quảthậtđiên cuồng, biết rấtrõquần áo của Cẩu Bất Lý tốt nhất đừng mua quá nhiều vì trẻ con lớn nhanh, songcôvẫn hăng hái mua mua mua.

Lúcđidạo, Nguyễn Kiều Kiều tiện tay mua cho Tiểu Bạch hai bộ.

Trong khicôđangrối rắm giữa màu trắng hay màu tím,mộtgiọngnóitrong trẻo vang lên sau lưng.

“Màu trắng đẹp hơn.”

“...”

Nguyễn Kiều Kiều xoay đầu lại, nhìn thấy người đàn ông trước mặt, ánh mắt rơitrênđầu bị mấtmộtcái tai củahắn,côhít sâumộthơi.

“Sai Nhĩ,anhcó thểnóicho tôi biết từ lúc nàoanhđãđổi tên thành cục cưngkhông?”

Hèn gì Tô Tầmnóingười tình của Lý Manh Manh là Tô Tầm tìm cho,côlàm sao cũngkhôngnghĩ tới đó là Sai Nhĩ. Sai Nhĩkhôngphải tay chân của Tô Tầm ư, từ bao giờ cũng kiêm luôn chức ‘Ngưu Lang’ rồi!

Mặt Sai Nhĩ hơi đỏ bừng, “côMèo,côcũng tới à?”

“Trả lời câu hỏi của tôiđã. Từ lúc nàoanhđổi tên thành cục cưng.”

Sai Nhĩ nghiêm mặtnói: “Là phân phó của đại nhân ạ.”

“anhta bảoanhdụ dỗ phụ nữthìanhđidụ dỗ phụ nữ,anhcũngkhôngcó tiết tháo lắm rồi.”

Sai Nhĩ lắc đầu, “anhtakhôngbảo tôiđidụ dỗ phụ nữ. Làcôấy chủ động dụ dỗ tôi mà."

"..." Có gì khác nhau? Nguyễn Kiều Kiều che trán, “anhbiếtcôấy là aikhông?anhcòn dám làm tình nhân củacôấy,anhkhôngsợ Tô Minh...khôngđúng, Tô Minh ngoắc rồi,anhkhôngsợ Tô tướng quân sao?”

Sai Nhĩ vẫn lắc đầu, “Yên tâmđi, tôikhôngsao. Hơn nữa, đại nhân rất hài lòng về trình độ chấp hành nhiệm vụ này của tôi.”

mộtcâu thôi, vẫn là Tô Tầm bày kế. Cái tên này ở phía sauthậtâmhiểm,đitới đâu đều giết vợ bé của Tô Minh cũng thôiđi, ngay cả vợ cả cònkhôngbuông tha, tặngmộtthanh niên trai tráng, chohắnđội nón xanh mướt mới chịu.

“Lý Manh Manh có biết thân phận củaanhkhông?”

Sai Nhĩ lắc đầu, “côấykhôngbiết, nhưng chỉ xem tôi là đồ chơi thôi, lai lịch của đồ chơi quan trọng à.khôngsao đâu, đúng rồi, saocôvàcôấy quen nhau vậy?”

Nguyễn Kiều Kiều kể việc khi Tô Tầm dẫncôđimua sắm chạm mặt Lý Manh Manh, cuối cùngcôthành khẩn căn dặn Sai Nhĩ.

“Tuykhôngbiết Tô Tầm saianhlàm gì, nhưng lợi dụng tình cảm của phụ nữ hèn hạ lắm.”

“Tôi đâu có lợi dụng. Bọn tôi cần lẫn nhau, ở đâu ra lợi dụng chứ.”

Thấy Sai Nhĩ nghiêm trangnóithế, Nguyễn Kiều Kiều thựcsựkhôngcòn sứcnóitiếp, rốt cuộccôkhoát khoát tay bỏ qua.

“Được rồi được rồi, tôi biết rồi. Cứ như vậyđi.anhcònkhôngtrở về? Nếu Lý Manh Manh pháthiệnanhkhôngở đó,sẽkhôngnghi ngờ à?”

Vừanóithế, Sai Nhi mới rời khỏi khu thời trang trẻ em.

Sau khihắnrờiđi, Nguyễn Kiều Kiều cũng chẳng còn tâm trạng mua sắm nữa,côcầm mấy món mới chọn xong chuẩn bịđi.

Đương nhiên trước khiđiphảinóivới Lý Manh Manhmộttiếng rồi.

Trong lúccôlên lầu tìm Lý Manh Manh,côpháthiệnmộtngười đàn ông cường trángđangđứng bên cạnhcôấy, mà người đàn ông này lạikhôngphải Sai Nhĩ.

côsững sờ, tìm kiếm Sai Nhĩ xung quanh, lúc này Lý Manh Manh trông thấycô, lập tức ra sức vẫy tay vớicô, “côMèo, ở đây! Tôi ở đây này!”

Hành động này củacôấy, Nguyễn Kiều Kiều thựcsựkhôngqua cũngkhôngđược.

Khicôxách đồđiqua, Lý Manh Manh cầm taycô, nhiệt tình giới thiệu: “anhhọ ơi, đây làcôMèo – bạn em mới quen.côMèo, đây làanhhọ tôi...”

Đợiđã,anhhọ của Lý Manh Manh,khôngphải thái tử trong truyền thuyết sao?

Trong lúc vô tình Nguyễn Kiều Kiều lại gặp được kẻ nắm giữ bàn tay vàng lớn nhất của quyển sách —— thái tử điện hạ.

cônhịnkhôngđược ngẩng đầu lên.

Giống như Tô Tầmnóivậy, dáng vẻ thái tửkhôngđẹp bằng Tô Tầm. Nhưngnóimộtcách công bằng, thái tử cũng làmộtanhchàng đẹp trai hiếm có, hơn nữa ánh mắt trong veo, chẳng giống kiểu tổng tài bá đạo cool ngầu như tưởng tượng, trái lại khóe miệng cười mỉm, dịu dàng như gió xuân phất vào mặt.

Tuy nhiên, từng thấy Thú vươngmộtgiây trước vẻ mặt còn ôn hòa, giây tiếp theođãphất tay giết chóc,côkhôngtrông mặt mà bắt hình dong nữa.

“Xin chào, tôi tên Lý Tuyển.”

Nguyễn Kiều Kiều nhìn bàn tay thon dài trắng trẻo trước mặt, bắt đầu nghiêm túc cân nhắc.

côphải quỳ xuống điên cuồng liếm đầu ngón tay củahắn, hayđixin chữ ký rồi đem bán lấy tiền!

Người nổi tiếng đó, hoàng tử của thành Nhân Loại mà, còn là nam chính của quyển sách nữa cơ!

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện
Phó Du
dtv-ebook.com

Chương 73: Sự chung thủy của thái tử

Giờ nghĩ lại, quyển truyện H lúc đó Nguyễn Kiều Kiều xem thựcsựrất tùy hứng. Đáng lẽ làmộtquyển mạt thế trọng sinh, kết quả nữ chính lại lấy cái tên mang phong cách cổ phong – Liễu Như Yên.

Mà nam chính, vậy mà lấy tên Chu Tuyển (chuồng heo[1]) gì đó.

[1]Chu Tuyển và chuồng heo đồngâmvới nhau.

Nguyễn Kiều Kiều thoáng nhìn thái tử trước mặt, trong lòng thấy sai sai,khôngbiết có phải tại như thế nên lúchắnra ngoài mới tự độngnóimình tên Lý Tuyểnkhông.

Dù sao nếu làcô, cái tên ấy nhất định làmcôngóc đầu lênkhôngnổi.

Tình cảmanhem giữa Lý Tuyển và Lý Manh Manh vô cùng tốt, hôm naycôấy thích món gì Lý Tuyển đều chi tiền, tiện tay thanh toán luôn cho Nguyễn Kiều Kiều.

Cuối cùng,hắnkhôngđồng ý liếc nhìn Sai Nhĩ.

“Manh Manh, em cũng biết, thân phận của emkhôngthể càn quấy nữa.”

“Càn quấy?” Cái từ này hình như là vảy ngược của Lý Manh Manh, nhắc tớisẽlàmcôấy phản kháng kịch liệt.

“Em càn quấy chỗ nào? Tô Minh cũng chết rồi, lẽ nào em còn phải sắm vai người vợ tận tụy thủ tiết chohắncả đời?anhkiêng kỵ nhà họ Tô, em lạikhôngkiêng kỵ. Cuộc đời ngắn lắm, em muốn sống theo ý mình...” Lý Manh Manh nhìn Lý Tuyển, giọngnóisắc bén.

“Manh Manh à...” Lý Tuyển nhíu mày.

Tất cả cảm xúc đều được phát tiết, giọngcôấy yếu ớt lại.

“anhơi,anhcho em sống tùy ý thêm mấy ngày nữađi. Em biếtanhmuốnnóigì, nhưnganhbiết mà,hiệngiờ là khoảng thời gian em thấy vui vẻ nhất cuộc đời này.anhcho em sống vui vẻ thêm mấy này nữađi.”

Rốt cuộc lời cầu xin của Lý Manh Manh làm Lý Tuyển mềm lòng, “Vậy em tự mà lo liệu, gây ra chuyện gìanhsẽkhôngthu dọn cho em.”

“Biết rồi ạ.” Lý Manh Manh thè lưỡi, thở phàonhẹnhõm, “Đúng rồi,anhơi,côtình nhân bé bỏng lẳng lơ kia củaanhđiđâu rồi?”

“...”

Nguyễn Kiều Kiều ở bên cạnh liên tục uống thức uống kiêm giả chết. Những lời trước đó,côđều có thể nghe tai này ra tai kia.

Nhưngcôtình nhân bé bỏng lẳng lơ, còn là của thái tử? Trong lòng Nguyễn Kiều Kiều xuấthiệnbóng dángmộtngười.

Quả nhiên, Lý Manh Manh cực kỳ vui vẻnói: “Nghenóicôta ngàn dặm đưa tiễn Tô Minh. Đúng là khiến người ta cảm động quá mà, tìnhyêuđích thực hiếm có ghê.”

“Đủ rồi.”

rõràng sắc mặt thái tử tệ hẳn, cũng đúng thôi,côtình nhân bé bỏng của mình bỏ trốn với người đàn ông khác, được rồi, xem như bỏ trốnđi. Việc này tương đương với trắng trợn bị vả mặt, ai vui vẻ nổi.

“Đừng tức giận mà.” Lý Manh Manh le lưỡi, ngoài miệngnóixin lỗi, nhưng nét mặtkhôngcó chút hối lỗi nào, “Em chỉ hiếu kỳ rốt cuộccôtađangở đâu, sao đám đàn ông cácanhnhìn thấycôta đều giống như bị lạc mất hồn phách vậy, Tô Minh vìcôta, mạng cũng mất rồi,anhthìsao, thiếu chút nữa...”

“Đủ rồi.” Thái tửđãnhẫn nại đến cực hạn,hắnnhìn Nguyễn Kiều Kiều, ánh mắt lạnh lùng. Nguyễn Kiều Kiều lập tức quay đầuđichỗ khác, giả ngu.

Nhìn bộ dạng này, Lý Tuyển mới thỏa mãn gật đầu, “Chuyện củacôta, emkhôngcầnnóiquá nhiều. Lại đểanhbiết emnóibậynóibạ nữa, coi chừnganhbáo cho dì út đón em về.”

Có lẽ dì út của Lý Tuyển vô cùng đáng sợ, nên Lý Manh Manh ngậm miệng.

côấy như con gà trống bị thua trận, ngồi trở lại trước mặt Nguyễn Kiều Kiều.

“Tô Tầm thíchcôở điểm nào thế?”

Sau khicôấy ngồi vào chỗ, vừa mở miệngđãnémmộtquả bom, oanh tạc Nguyễn Kiều Kiều hồn vía lên mây, hoàn toànkhôngphản ứng kịp.

“côLý,cônóicái gì?”

Lý Manh Manh cắn ống hút, ánh mắt vững vàng nhìn chằm chằm Nguyễn Kiều Kiều, “Nhìn kỹ, dung mạo củacôkhôngtệ. Dáng người cũng tốt, hơn nữa bất ngờ làkhônglàm người ta ghét. Có điều, điều tôi bội phục nhất ởcôlà, saocôđể Tô Tầm thíchcôvậy? Cái tên Tô Tầm đó, tôi biết rất nhiều năm. Cho tới bây giờ, tôi đều cảm thấyanhta trâu bò như Tô Minh, tuy bình thường biểuhiệnkhôngrõràng lắm. Tô Minh háo sắc, nhưng Tô Tầm là trai đẹp cấm dục cao cấp nhất, nên tôi hiếu kỳ, ngườikhônggần mỹ sắc nhưhắnsao thíchcônhỉ?”

Nguyễn Kiều Kiều suy nghĩmộthồi, cuối cùng dè dặt mở miệng: “Có lẽ vì tài nấu nướng của tôi tốt?”

“À...” Mắt phượng xinh đẹp của Lý Manh Manh hípmộtcái, “thậthả? Theo tôi được biết, Tô Tầm đâu phải người kén ăn.”

“...” Nguyễn Kiều Kiều mở miệng lần nữa, “Kỹ năng giường chiếu của tôi tốt?”

Nghe được đáp án này, Lý Manh Manhrõràng ngẩn ra,mộtlát sau mới nghiêng người, dáng vẻ cực kỳ chăm chú, “thậtvậy chăng?”

“...”côấy còn thựcsựtưởngthật.

Ngày đó, sau khi Lý Tuyểnđi, Lý Manh Manh phàn nàn với Nguyễn Kiều Kiều về Liễu Như Yên rất lâu. Mặc dù nội dụngđãthay đổi so với trong sách, nhưngthậtra manh mối chính vẫn còn.

Chẳng hạn như, Lý Manh Manh vẫn luôn ghét Liễu Như Yên.khôngchỉ vì Liễu Như Yên dụ dỗ chồngcôấy, mà còn dụ dỗ cảanhhọ có mối quan hệ tốt đẹp từnhỏđến lớn vớicôấy nữa.

“Kỳthậtanhhọ tôi sốngkhôngtốt lắm.anhấykhôngquá thích... thích công việchiệngiờ, nhưng chẳng còn cách nào. Nếuanhấykhônglàm công việc đó, thứ mấtđikhôngchỉ là công tác, rất có thể mạng cũng chẳng còn.anhấy rất cực khổ, nhưng đâu ngờ ả Liễu Như Yên kiakhôngphải thứ tốt đẹp gì, lại trêu hoa ghẹo nguyệt ở sau lưnganhấy.côcó biếtcôtanóigìkhông? Cái gì mà mỗi người đều có quyền theo đuổi tìnhyêu,côtakhôngsai,côta chỉ là thích mấy người đàn ông thôi... Thiệt là, chả biếtcôảđangnghĩ gì? Thích mấy người đàn ôngkhôngthành vấn đề, nhưng muốn độc chiếm luôn mấy người đàn ôngthìcó vấn đề đấy. Cũngkhôngbiếtcôta lấy đâu ra lý lẽ lệch lạc thế.”

Lý Manh Manh cực kỳ tức giận bất bình, cuối cùngcôấy tổng kết: “hiệntại Liễu Như Yên biến mất, tôi phải trở về. Hi vọng ông trời phù hộ, tốt nhất cả đời nàycôta đừng quay lại.thậtsựlà sao chổi mà, biết kỹ thuật tinh luyện ghê gớm lắm ư, hừ...”

Nguyễn Kiều Kiều yên tĩnhkhôngnóigì, trong lòngcôchỉ nghĩ tớimộtchuyện.

Dựa theo phản ứng của Lý Tuyển và tâmsựcủa Lý Manh Manh,côxác định đượcmộtviệc.

Lý Tuyển vẫn rất thích Liễu Như Yên, bàn tay vàng của nữ chính vẫn tồn tại, chẳng quahiệngiờcôtađangở chỗ Thú vương thi triển bàn tay vàng của mình thôi.

Có nghĩa là nội dung truyện sớm muộn gì cũngđitheo quỹ đạo, Tô Tầm sớm muộn gì cũng chết...

sựthậtnày làm trái tim Nguyễn Kiều Kiềukhôngkhỏi đau nhói. Bỗng nhiêncôhơi khổ sở. Xem ramộtchỗkhôngthể ở quá lâu,mộtngười cũngkhôngthể ở chung quá lâu, bởisẽsinh ra tình cảm.

Rốt cuộc tiễn Lý Manh Manh phóng khoáng đến đáng hậnđirồi, Tô Tầm tới đóncôvề.

Nguyễn Kiều Kiều mua rất nhiều thứ, Tô Tầm xách từng túi lên xe, cuối cùng cũng xáchcôlên xe.

“Hôm nay thu hoạch rất tốt.”

“Dạ.” Nguyễn Kiều Kiều gật đầu, chuyện gặp được thái tử,côkhôngđịnh giấu Tô Tầm. Cho nêncôtường thuật lạirõmười mươi chuyện hôm nay choanhnghe.

Cuối cùng,côdo dựmộthồi vẫnnói: “Tôi nghĩ thái tử còn rấtyêuLiễu Như Yên.”

Tô Tầm đánh tay lái, thuần thục chạy tới biệt thự ở ngoại ô.

“yêuthìsao? Có thể ăn cơm được à?”

“Nhưngyêucó thể cho tâm lý người ta thỏa mãn.”thậtra Nguyễn Kiều Kiều muốnnói, nếu Tô Tầm nhất định phảiđicon đường này, bọn họ có thể giành giậtmộtphen. Dù trong sách có kết cụckhôngtốt, nhưng tình tiết xảy rađãthay đổi rất nhiều rồi.

Hơn nữacôbiết chuyện phát sinh về sau,nóikhôngchừngcôcó thể tránh đượcmộtsố chuyện, cuối cùng đạt được thắng lợi.

So vớihiệngiờ, Liễu Như Yên là người có thể lợi dụng, thái tử hình như rất quan tâmcôta.

Nhưng Tô Tầm lại hắtmộtgáo nước lạnh vàocô.

“Em ngây thơ quá. Em tưởng Lý Tuyển là ai?yêumộtngười? Có cần tôi kể em nghe tình nhân trước đó củahắnchết ra saokhông?”

Nguyễn Kiều Kiều lắc đầu, Lý Tuyển còn có tình nhân trước đó sao?cônhớ trong tiểu thuyết, ưu thế để Lý Tuyển làm nam chính, cũng vìhắncòn zin ấy.

Tô Tầm búng vào tráncômộtcái, “Tình nhân trước đó của Lý Tuyển là bạn học củahắn. Hai người ở bên nhaumộtkhoảng thời gian, rất nhiều người đều thấy tình cảm của họ rất tốt,trênthực tế, Lý Tuyển cho người ta cảm giác chính là vậy. Nhưng về sau,côgáiđó chết, bị em traihắnhại chết.”

“Hả...” Nguyễn Kiều Kiều che miệng, lẽ nào nam chính vì hồng nhan phá quan ải[2]?

[2]Nguyên văn: 冲冠一怒为红颜 – Trùng quan nhất nộ vi hồng nhan: Xuất phát từmộtđiển tích của Ngô Tam Quế đời nhà Minh, vì phu nhân Trần Viên Viên bị Sấm Vương Lý Tự Thành mangđimà quay đầu rút về Sơn Hải quan, lấy thân phận đại thần của Minh triều, đầu hàng Đa Nhĩ Cổn, quay trở lại tiêu diệt Lý Tự Thành...

“Lúc đó Lý Tuyểnđangtranh giành quyền lực với em trai.côgáiấy làm vật hi sinh. Có điều vìcôta, Lý Tuyển đạt đượckhôngít phiếu đồng tình, thậm chí còn chiếm đượcsựgiúp đỡ của gia tộccôgáiấy, về sau trở thành thái tử, người thừa kế đời tiếp theo.”nóixong, Tô Tầm nghiêng đầu nhìn Nguyễn Kiều Kiều, “mộtgã tâm cơ độc ác thế, em nghĩhắnsẽlà người chung tình, vìyêumà bỏ hết tất cả à?”

Nguyễn Kiều Kiều vẫn cảm thấy có thể á, dù gì là nữ chính mà. Người trước mặt cùng lắm là bia đỡ đạn thôi.

“Nhưng, Lý Manh Manhnóithái tử rất cưng chiều Liễu Như Yên.”

“Haha.” Tô Tầm cười khẩy, “Người phụ nữ ngu ngốc đó biết cái gì? Từnhỏđãbị Lý Tuyển đem bán kiếm tiền vô số lần,côta còn nghĩhắnthươngyêucôta đấy. Bằngkhông... em nghĩ tại saocôta phải lấy Tô Minh?”

Bị Tô Tầmnóithế, Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy lành lạnh sống lưng. Tướng mạo và tâm kế của Lý Tuyển thựcsựnhư hai thái cực.

mộtcái là cực kỳ vô hại,mộtcái là hung ác đến xương tủy.

“Vậy giờ chúng ta phải làm sao?”

“Yên lặng theo dõi kỳ biến.” Tô Tầm đánh tay lái, đậu xe trong gara, “Nếu tôi đoánkhôngsai, Lý Tuyển hẳnsẽnhanh chóng tìm tôi.”

Quả nhiên Tô Tầm liệusựnhư thần, ngày hôm sau sau khi họ trở về, đồng nghiệp của Tô Minh, thị vệ của thái tử tới mời Tô Tầm.

Thái tử mời khác với Tô tướng quân, người trước mang tính cưỡng chế, nên dù Tô Tầm bất mãn có người phá hỏng thời gian nghỉ ngơi vào buổi sáng củaanh, nhưnganhvẫnđitheo.

Chẳng quakhôngbao lâu sau,anhtrở lại rồi,đitheo sau còn có Chuột Đệ với sắc mặt nghiêm túc.

“Sao vậy?”

Nguyễn Kiều Kiều buông thìa xuống, ra ngoài đón. Chóp mũi ngửi được mùi máu tanh, bỗng nhiêncôngẩng đầu, “Đại nhân,anhbị thương ư?”

“Chuyệnnhỏ.”

Người thú có năng lực tự lành, mà năng lực của Tô Tầm cũngkhôngtồi. Tuy nhiên vết thươngtrêntayanhkhôngbiết do vũ khí gì tạo thành, qua rất lâu cũngkhôngkhép lại.

Nguyễn Kiều Kiều lấy thuốc cầm máu ở chỗ tiến sĩ Gấu, rửa vết thương choanh.

“Đại nhân, việc này là sao?”

Tô Tầm nhìn vết thươngkhôngkhép lạitrêncánh tay, ánh mắt thoáng lạnh lẽo.

“Thái tử bảo tôi tiếp nhận vị trí của Tô Minh.”

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện
Phó Du
dtv-ebook.com

Chương 74: Nhật thăng chức của Tô Tầm

Tô Minh vốn là thị vệ trưởng bên người thái tử, còn trông coi điểm võ lực của thái tử.nóimộtcách ngắn gọn, bình thườngkhôngphải người thân cậnthìcăn bảnkhôngthể ngồi ở vị trị này.

Song gần vua như gần cọp, sau đó Tô Minh còn làm chuyện bất lợi, bị thái tử từng bước cướpđilợi íchtrêntay, cuối cùng bị Tô Tầm giết chết.

Theo lý thuyết, thái tử kiêng kỵ nhà họ Tô như vậy,sẽkhôngđưa người Tô gia làm thị vệ bên cạnh lần nữa. Nhưng thái tử lại làm thế, có lẽhắndùng kế ly gián cực kỳ quen tay.

Nguyễn Kiều Kiều vuốt vết thươngtrêntay Tô Tầm, thoắt cái dâng trào chút cảm giác đau lòng.

“Có phải thái tửđãpháthiệnra cái gìkhông?”

Tô Tầm lắc đầu, “Pháthiệnthìchắc pháthiệnlâu rồi. Chẳng qua tạm thời dùng thủ đoạn lôi kéo, hơn nữahắncho rằng tôisẽkhônggiúp Tô gia.”

Tô Tầm có vị trí rất xấu hổ ở nhà họ Tô, mặc dù là tiểu thiếu gia, nhưng nghenóisống tựa nhưmộtcon chó. Tô Minh đối xử tồi tệ với Tô Tầm, Tô tướng quân vẫn dung túnghắn, mọi chuyệnkhôngphải thái tửkhôngbiết.

Thái tử hẳn còn biết việc này có thể lợi dụng nữa.

“Vết thươngtrêntayanhdo thái tử gây ra à?”

Tô Tầm lắc đầu, “khôngphải, là tự tôi làm.”

“...”

Tô Tầm nắm tay Nguyễn Kiều Kiều, mỉm cười, “Cái này gọi là muốn bắt sóithìđừng tiếc giày[1].”

[1]Muốn bắt sóithìđừng tiếc giày: muốn bắt được sóithìđừng tiếc phải chạy đường xa đuổi theo, đừng tiếc đôi giày của mình, dùng đểnóilên việc muốn đạt được mục đích nào đóthìphải chịumộtcái giá tương ứng.thậtra câu tiếng Trung trong đoạntrênlà 舍不得孩子套不着狼 (Muốn bắt sóithìđừng tiếc trẻnhỏ), từ “trẻnhỏ” bên trong ý là chỉ mồi nhử để bắt được sói, nhưng câu gốc lại là 舍不得鞋子套不住狼 (Muốn bắt sóithìđừng tiếc giày), do phương pháp phátâmcủa địa phương khác nhau và trong quá trình lưu truyền, câunóitừ 孩子(trẻnhỏ)đãbiến thành 鞋子(giày).

“anhthựcsựquyết định giúp thái tử sao?” Trước đó chẳng phảinóigiúp Tô tướng quân ư? Gió chiều nào nghiêng theo chiều đó nhanh vậy?

“Đương nhiên phải giúp.khôngphải bọn họ muốn đánh nhau sao, tôi giúp bọn họmộttay.”

Tô Tầmnóibọn họ, Nguyễn Kiều Kiều lập tức hiểu ngay. Cái tên này chắc chắn muốn làm điệp viên hai mang rồi, nhưnganhcó từng nghĩ tới, làm thế liệuanhvẫn có thể rút lui an toàn? Hai mang như vậy,khôngphải ai cũng có thể đảm nhiệm được.

Tô Tầmđãquyết định, trước giờkhôngai có thể thay đổi.

Cứ thế,anhthay thế vị trí của Tô Minh, chính thức thăng chức.

Thăng chức cũngkhôngphải chuyện tốt, nhiệm vụ đầu tiên sau khi Tô Tầm thăng thức là điều tra tung tích của Liễu Như Yên.

Thái tử vẫn quyến luyếnkhôngquêncôta, chẳng biết đây là tìnhyêuđích thực hay vìcôta có kỹ thuật tinh luyện khoáng thạch nữa. Song Nguyễn Kiều Kiều thà rằng là vế trước, vì như vậy mới khớp với nội dung truyện.

Tuy nhiên vấn đề là, Liễu Như Yên ở đâu,côvà Tô Tầm đều biết quárõ.

hiệntại, thái tử muốn Tô Tầmđicứu Liễu Như Yên?

Nguyễn Kiều Kiều bày tỏ nhiệm vụ này có độ khó quá cao, giờ Liễu Như Yênđangliên lạc tình cảm với Thú vương, đâu phải bóng đèn như bọn họ có thểđiquấy rối chứ!

Nhận được nhiệm vụkhôngbao lâu, Tô tướng quân bèn mời Tô Tầm về nhà.

Đại khái ý quárõràng, Tô Tầm thăng chức rồi nhưng còn phải cảm ơn nhà họ Tô cất nhắc. Mặt khác, tuyđãthăng thức, nhưng đừng quên chủ nhân thựcsựcủaanhlà ai.

Tô tướng quân ân cần dạy bảomộtphen, cuối cùng hung tợnnói: “Dẫn tiện nhân đó về, hỏi ra kỹ thuật tinh luyện khoáng thạch rồi giết.”

Lúc này, ngoại trừ Nguyễn Kiều Kiều, ai cũng chẳng biết Tô Tầm cũng biết kỹ thuật ấy.

Cho nên, đối với nhiệm vụ ngầm của Tô tướng quân, Tô Tầm tỏ vẻ lĩnh mệnh.

Thực tế, Nguyễn Kiều Kiều cònđangnghi ngờ, loại người như Tô tướng quân có thể đơn thuần tin tưởng Tô Tầm? Bọn họ lại có liên hệ máu mủ.

Tên Tô Tầm này, có thể giếtanhtrai, nuốt mẹ ruột,thìmáu mũ thân tình nhất vớianh,sẽchỉ là trò đùa nhỉ?

Quả nhiên, đợi đến khicômở mắt tỉnh dậy pháthiệnmình bị cầm tù trongmộttầng hầm, bỗng dưngcôsáng tỏ.

Xem ra, rốt cuộc Tô tướng quânđinước cờ cao hơn, ông ta căn bảnkhôngtin Tô Tầm, nên bắtcôlàm con tin. Nhưng vấn đề là Tô Tầmsẽvì mỹ nhân mà bỏ giang sơn à?

nóianhsẽphá quan vì hồng nhan, ngay cả bản thân Nguyễn Kiều Kiều còn chả tin.

Bởi lẽcôcho rằng Tô Tầm và thái tử là cùngmộtloại người. Thái tử có thích Liễu Như Yênđichăng nữa, nhưngkhôngthểnóilà vìcôta mà buông tha tất cả.

Tô Tầm cũng thế.

Bọn họ đều chẳng phải người vìyêumà mụ mị cả đầu óc.

Nguyễn Kiều Kiều ngẩng đầu nhìn Tô tướng quân trong bóng tối trước mặt, giật giật ngón tay cứng nhắc. Trở về thành Nhân Loại, mấy thứ thuốc linh tinh ngày càng nhiều.

côchỉ ra ngoài mua đồ ăn, lại bị đánh thuốc mê mang tới nơi này.

“Làmộtphụ nữ loài người bình thường, lá gan củacôquả thựckhôngnhỏ.”

Người đàn ông trong bóng tối bắt đầunóichuyện, miệng đầy lãnh khốc.

“Tô tướng quân, đối vớimộtngười đàn ông loài người, ông cũng hơi hèn hạ. Như ôngđãnói, tôi chỉ làmộtngười phụ nữ bình thường, cùng lắm to gan chút thôi.”

“khôngđúng...”

Ánh trăng quét tới, đúng lúc chiếu rọi lên người Tô tướng quân trong bóng tối, chớp mắt, vẻ mặtâmtrầm của ông ta xuấthiệntrước mắt Nguyễn Kiều Kiều. Ông ta nhíu mày, đôi mắt hổ lạnh như băng nhìn chằm chằmcô,nóitiếp: “côkhôngphải loại phụ nữ bình thường, phụ nữ bình thườngsẽkhôngsinh con cho nó. Nó căn bảnkhôngcó năng lực sinh dục.”

“Rốt cuộc ông là ai?”

Thực ra Nguyễn Kiều Kiều cũng muốn biết mình là ai.côlà người phụ nữ bình thường ư? Hình như trong sách chưa từng xuấthiệnbóng dángcô.

côchỉ làmộtngười qua đường đáng thương làm bia đỡ đạn, tình cờ mang thai con của nhân vật phản diện.

“Tôi chỉ làmộtngười bình thường. Còn ông cho rằng tôikhôngbình thường là vì tôi mang thai con của Tô Tầm, tôi cũng có thểnóicho ông biết. Cẩu Bất Lý làmộtđứa trẻ thụ tinh trong ống nghiệm, là kết quả thí nghiệm của tiến sĩ Gấu.”

“khôngđúng.” Tô tướng quân vẫnkhôngtin.

“Con người và người thú vốnkhôngthể kết hợp nhau, cho dù cưỡng chế kết hợp cũng là dị dạng. Huống chi, Tô Tầm còn làmộtđứa bán thú.”

“Nhưnganhấy đâu phải dị dạng.” Nguyễn Kiều Kiều giơ taymộtcái, dây xích nặng trịchtrêntay ép đến mức bả vaicôcũng đau.

“Tô tướng quân, có thể cởi xích tay cho tôi đượckhông? Chân tôiđãbị trói bằng xích rồi, nhốt ở nơi tối tămkhôngcó ánh mặt trời, đâu thể nào thoát được.”

Tô tướng quânkhônghề bị lay động, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằmcô, “XácthậtTô Tầmkhôngphải dị dạng, vì nó có dòng máu của nhà họ Tô.trênthế giới này, chỉ có dòng máu của nhà họ Tô mới có thể đảm bảo nókhôngphải dị dạng. Nhưng nókhôngcó khả năng sinh dục, tại sao có thể sinh ramộtcẩu tạp chủng được...”

“...” Này, đừng tưởngcôbị xích taythìkhôngthể đánh người nha. Tạp chủng cẩu tạp chủng cái gì! Cẩu Bất Lý nhàcôrõràng rất đángyêu. Mặc dù ban đầu cách ra đời hơi dị, nhưng vẫn làmộtbé ngoan.

Có chỗ nào là tạp chủng đáng sợ kinh tởm như trong miệng ông ta chứ!

“Con trai tôikhôngphải tạp chủng.”mộtlát sau, Nguyễn Kiều Kiều mới chậm rãinói.

Đối với lời phản bác củacô, Tô tướng quân chỉ vỗ tay, nhất thời ngoài cửa xuấthiệnhai thanh niên trai tráng

“Tướng quân.”

“Rút máucôta mangđithí nghiệm, lấy cả tủy nữa.”

“...”

Nguyễn Kiều Kiều từng muốn phản kháng, nhưng tiếc rằngkhôngphản kháng được. Tay chân bị trói, cặp xích chân kia chẳng biết làm từ vật liệu gì, sứccôlớn vô cùng lại chả ăn thua, chỉ có thể trơ mắt nhìn gã đàn ông rút máu và lấy tủy củacô.

Cuối cùng, Tô tướng quân thấycôthoi thóp, lạnh lùng uy hiếp, “Tốt nhấtcôđừng giở trò gì. Tôi có thể bắtcô, cũng có thể bắt luôn đứa tạp chủng kia nữa!”

“...”

Tô tướng quân buông lời uy hiếp rất lưu loát, song chẳng lẽkhôngthấy thừa thãi à?

Bây giờcôcòn có thể giở trò gì đây!

Nguyễn Kiều Kiều bị giam dưới tầng hầm này, chẳng biết thời gian trôi bao lâu.côchỉ có thể nhìn cửa sổ duy nhấttrênmái nhà chiếu ra ánh sáng để phán đoán,đãqua hai ngày rồi, do ánh trăng lần nữa nhô lên.

khôngbiết bên Cẩu Bất Lý có biếtcômất tíchkhông? Chắc biết rồi nhỉ!

Nhưng bọn họ vẫn chưa tới cứucô, lòngcôcũng mệt mỏi lắm.

cômuốn tự cứu mình, song ở đây ngoại trừ bụi, ánh trăng, thỉnh thoảng cómộtgã trai tráng câm tới đưa cơm ra, chẳng còn thứ gì khác nữa.

cômuốn giả vờ đau bụng, giả chết, đáng tiếc gã trai tráng kiakhôngchỉ câm, mẹ nó còn ngu ngốc.

Dứt khoátkhôngcó chút đột phá nào.

Dần dà, Nguyễn Kiều Kiều cũng từ bỏ. Nơi này ngoại trừ xích sắt hơi nặng nề, thức ăn hơi kém, hơicôquạnh tí ra, những cái khác vẫn ổn.

côchỉ có chút nhớ Cẩu Bất Lý, thỉnh thoảng trong đầusẽxuấthiệnbóng dáng Tô Tầm.khôngbiết từ lúc nào,côdần dần trở nên dựa dẫmmộtngười, mà người đó làm saocôcũng chẳng muốn dựa dẫm.

Thực tế, Tô tướng quân cũngthậtlà. Dù nhốtmộtngười, cũng làm phiền chocôđồ dùng hàng ngày cần thiếtđi,côđãkhôngnhịn được đại tiểu tiện tại chỗ rồi.

hiệntại Cẩu Bất Lý và Tô Tầm mà xuấthiệnở trước mặtcô,cônhất định xấu hổkhôngthôi.

Trời mới biết,côthựcsựvừa bẩn vừa thối lắm.

Chít chít ——

Trong khi Nguyễn Kiều Kiều ôm đầu thẹn quá hóa giận, bỗng nhiên bên tai nghe đượcâmthanh lâu rồikhôngnghe. Ở nơi yên tĩnh quỷ quái này, bất kỳ biến độngnhỏnào đềukhôngthoát được lỗ taicô.

Nghe đượcâmthanh này,côbỗng ngẩng đầu.

Mẹ nó, mấy con chuột tới. Nếu là bình thường, Nguyễn Kiều Kiều thấy đám chuộtnhỏnày, phản ứng đầu tiên là nướng bọn chúng lên ăn.

Nhưng bị nhốt trong phòng giam quácôquạnh, thậm chícôkhôngđành lòng quấy nhiễu chúng, sợ dọa chúng sợ.

Tuy mấy con chuột này có kích thướcnhỏ, song lá gan lại rất lớn, chậm rãi bò xung quanh Nguyễn Kiều Kiều, dường nhưđangtìm thức ăn thừa còn sót lạitrênmặt đất.

Có điều Tô tướng quân đưa rất ít đồ ăn tới, bản thâncôcònkhôngđủthìđâu có dư.

Chuộtnhỏkêu chít chít,khôngcó đồ ăn, toàn bộ đều bỏ chạy.

“Này...” Ở lại tâmsựđi, ít nhất làm bạn với nhau đượckhông?

Đáng tiếc, mấy con chuộtkhôngnghe được tiếng lòng củacô, từng con vẫy đuôi nhanh chóng biến mất.

Lại chỉ cònmộtmìnhcô.

Cuộc sống trở thành tù nhân của Nguyễn Kiều Kiều cực kỳ buồn chán, hết ăn rồi ngủ, hết ngủ rồi ăn, thỉnh thoảng đếm chút ánh trăng.

Khi ánh trăng lần thứ năm xuấthiện, Nguyễn Kiều Kiềuđãkhôngcòn hi vọng có thể nhanh chóng ra ngoài rồi.cônhắm mắt lại, hơi đói, buổi tối chỉ cómộtcủ khoai tây, căn bản chả đủ nhét kẽ răng.

Dường nhưcôquay lại cái đêm trước khi tự do, quay lại những ngày ănkhôngđủ no ở thành Hắc Kim rồi.

Vẫn là ngủđithôi.

Nguyễn Kiều Kiều dựa vào xích sắt, mơ mơ màng màng thiếpđi.

Lần nữacôtỉnh lại, là nghe đượcâmthanh chít chít chít.

côđangmơ sao? Nhưng mơ cũng quá chânthật,côlại mơ được mấy con chuột ban ngàyđãquay trở lại lần nữa.

Chít chít chít ——
âmthanh bên tai càng lúc càng to, Nguyễn Kiều Kiều mở mắt ra. Khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nhất thờicôsởn gai ốc.

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện
Phó Du
dtv-ebook.com

Chương 75: Bản lĩnh của Chuột Đệ

Trước đây Nguyễn Kiều Kiều rất ghét chuột. Về sau sau khi tới nơi này, bị cuộc sống bức bách, dù là Chuột to mập mạp,côcũng nhịn, đồng thời còn ăn hết động vật đáng ghét ấy.

Ở nhà giam yên tĩnh, mấy con chuột là động tĩnh duy nhấtcôcó thể nghe được.

Chẳng qua, cảnh tượng trước mắt này vẫn làm Nguyễn Kiều Kiều sợ hãi.

Mấy con chuột đều có chút ghê tởm, nhưng trước mặt là tầng tầng lớp lớp chi chít,rõràng là cả biển chuột.

Trong khi Nguyễn Kiều Kiều kinh ngạc, đám chuột kia nhanh chóng xông về phíacô, khiếncôsợ hãi.

Chuột đói rồi có thể muốn ăn thịt người. Lẽ nào hôm nay phải bị đám chuột này ăn sao?

Trong lúc thấp thỏm,côlại pháthiệnnhững con chuột xông lênkhôngphải cắn xécô, ngược lại chúng cắn xích sắttrêntaycô.

Nhất thời, Nguyễn Kiều Kiều đổi cái nhìn về chuột.

Chúng đâu có ghê tởm chứ,rõràng là thiên sứđangcứucôkhỏi nguy nan mà.

Xích sắt đó ngay cả Nguyễn Kiều Kiều với thần lực bẩm sinh cũngkhôngmở nổi. Nhưng đám chuột nàythìkhác, chúng thay phiên ra trận, liên tục xông lên. Rất nhanh,cônghe được tiếng xích sắt rơi xuống đất.

Được rồi?

Nguyễn Kiều Kiều cực kỳ vui mừng, lúc này trong hầm giam xuấthiệnmộtnhân vật bất ngờ.

“côMèo, tôi tới đóncô.”

“Chuột Đệ?”

Nguyễn Kiều Kiều quá đỗi mừng rỡ kinh ngạc, “Tại sao làanh?”

Chuột Đệ huýt sáomộtcái, đám chuột ấy giống như nghe được mệnh lệnh gì đều lui lại ra khỏi hầm giam. Cảnh tượng này làm Nguyễn Kiều Kiều chấn động, “Việc này doanhlàm?”

Chuột Đệ làm gãy xích sắt sứt mẻtrêntaycô, dẫncôra khỏi hầm giam, vừađivừanói, “Ừ. Đại nhânđangchờ chúng ta ở ngoài.”

“Tô Tầm cũng tới?”

“Ừ.”

Chuột Đệkhônghềnóinhiều, hạ thấp ngườiđiđằng trước. Dường nhưhắnrất quen thuộc ở đây, chẳng biếtđibao lâu, hai người nhanh chóng tớimộtcửa động.

“Leo lên.”

Nguyễn Kiều Kiều nghĩ cửa độngnhỏvậy, đâu có ra nổi. Thình lình cái mông tê rần, Chuột Đệ lại cầm chuột đao hung hăng đâmcômộtcái.

Hoa cúc củacôchợt đau, thế mà ra khỏi cửa động.

Cửa động này, ngẩng đầu lên có thể thấy bầu trời ảm đạm, tuy tràn đầy ô nhiễm, song vẫn còn tốt, có mùi vị của tự do.

Bỗng nhiên, bầu trời xuấthiệnmộtgương mặt quen thuộc.

Tô Tầm xáchcôra, sau đóanhvẫnkhôngbuôngcô, mà quan sátcômộtphen từtrênxuống dưới mới thả xuống.

“Ông ta có động vào emkhông?”

Cái gì gọi là động?

Nguyễn Kiều Kiều thoáng nghĩ ngợi, bèn kể chuyện mình bị Tô tướng quân rút máu và lấy tủy.

Sắc mặt Tô Tầm khó coi, nắm cổ taycôhơi dùng sức. Lúc này chẳng biết Mèo Đen từ đâu xuấthiện, “Đại nhân, chúng ta phảiđithôi.”

Cùng lúcnóichuyện,cônghe đượcâmthanh la hét hoảng sợ, mơ hồ còn nghe đượcâmthanh ‘Cháy rồi’, ‘Cứu mạng’.

cônghiêng đầu nhìn lại, chỗ đókhôngphải tòa nhà của Tô tướng quân sao?

Tô Tầm phóng hỏa đốt tòa nhà của Tô tướng quân. Ngẫm lại, đây quảthậtlà thủ đoạnanhcó thể sử dụng. Đối với bất kỳ ai,anhđều dùng thủ đoạn độc ác, dầu người đó là người cha ruột thịt củaanh.

“Giờđiđâu đây?”

Tô Tầm ôm Nguyễn Kiều Kiều lên xe, Tiểu Manhđãvắt khăn lông đưa tới. Nguyễn Kiều Kiều lau mặt, cảm thấy cả người mình đều bẩn, còn có mùi phân.

Nếu có thể,côthựcsựmuốn tắm rửa.

Hơn nữa, Tô Tầm ômcônhư thế,anhchẳng có chút ghét bỏcôư?

Sắc mặtanhthản nhiên, nhưng mặt mo của Nguyễn Kiều Kiều thoáng đỏ ửng.

“Đại nhân, tôikhôngthối sao?”

Tô Tầm thành thực gật đầu, “Rất thối.”

“...”

Nguyễn Kiều Kiều vô cùng bấc đắc dĩ, “Tôi cũng đâu muốn, nhưng Tô tướng quân rất tuyệt tình, nhốt tôi vào chỗ ngay cả nhà vệ sinh cũng chẳng có,anhkhôngbiết...”

Nguyễn Kiều Kiều còn muốn phát tiết cảm xúc, tiến sĩ Gấu ở bên cạnhđãchịukhôngnổi. Ông trợn mắt, che mũi, ghét bỏnói: “côMèo ơi,côđừngnóinữa.côcó còn là phụ nữkhông? Mờicôlịchsựmộtchút đượckhông? Gì mà phân này nọ, ngheđãthấy ghê,côcònnóira...”

“Ôngkhôngthích có thểđira ngoài.”

Cuối cùng, tiến sĩ Gấu thựcsựbị Tô Tầm đuổi xuống xe. Dọc đườngđi, ông đều lải nhải mỗimộtviệc.

“Đúng làkhôngnên dạy Tô Tầm biếtyêu.rõlà trọng sắc khinh bạn đến mức người và thần đều căm phẫn.”

Nguyễn Kiều Kiều tắm táp, đổi quần áo xong rốt cuộc mới thấy sạchsẽthoải mái.

Tô Tầmkhôngdừng ở thành Nhân Loại quá lâu, đợi sau khi Nguyễn Kiều Kiều thu dọn rồi, dẫncôlên đường luôn. Vẫn giống như trước đây, Mèo Đenđiđằng trước dò đường.

Tiểu Manh và Chuột Đệ chưa tới, hình như Tô Tầm có sắp xếp khác. Nêntrênđườngđichỉ có tiến sĩ Gấu, Cẩu Bất Lý vàcô.

Thân thể Tiểu Bạch yếu ớt, bị cho ở lại thành Nhân Loại.

“Giờ chúng tađiđâu đây?”

“Tới chỗ Thú vương tìm Liễu Như Yên.”

Thực tế, đây là nhiệm vụ đầu tiên sau khi Tô Tầm thăng chức. Mặc dùanhcực kỳkhôngmuốn nhận, song chính vì là đầu tiên, nên cần phải xử lý ổn thỏa.

Khi bọn họ còn chưa tới chỗ Thú vương, Mèo Đenđãdò la được tin tức. Quả nhiên là Mary Sue sét đánh ngập trời[1].

[1] Nguyên văn là: “天雷滚滚” – thiên lôicổncổn, là ngôn ngữ mạng, đại ý là sự kiện vô cùng ngoài ý muốn, khó giải thích hoặc vô cùng khó chịu.

Thời gian ngắn như vậy, Liễu Như Yên lại dụ dỗ thêmmộtnam chính, quả nhiên là trời định mà. Bất kỳ nam chính nào cũng đều thíchcôta.

Nghenói, Liễu Như Yên và Thú vươngđãlàmmộtmàn nóng bỏng.

“Cho nên, chúng ta có cần người này nữakhông?”

Hình như thái tử vẫn còn rất để tâm tới Liễu Như Yên, nếu biếtcôta và Thú vươngđãlén phén với nhau chẳng biết có cảm tưởng gì.

Thái tử nghĩ saocôkhôngbiết, nhưng suy nghĩ của Liễu Như Yên, có lẽcôrõrồi.

Vì Thú vương và Tô Tầm xem như quen biếtđãlâu, cũng nghenóiviệc Tô Tầm thăng chức nênkhônglàm khóanh, trực tiếp đểanhtiến vào.

“Tôi biết cậu nhất định trở lại. Sao nào,hắnđồng ý lấy cái gì ra đổi người phụ nữ củahắn?”

Tô Tầm nghiêng đầu nhìn Thú vương, “Người phụ nữ củahắn?anhchắc chứ?”

Thú vương lại chẳng biết xấu hổ, nhìn Liễu Như Yên ở cách đókhôngxa, dịu dàng cười, “Lâu rồi tôikhôngnếm thử mùi vị của phụ nữ loài người, cũngkhôngtồi. Đặc biệt làcôấy thíchmộtsố thứ phong hoa tuyết nguyệt, lúc giận dỗi cũng cực kỳ đángyêulàm tôi thấy rất mới mẻ.” Cuối cùng, Thú vương còn ý nhị bỏ thêmmộtcâu, “Như vậy mới là phụ nữ.”

“...”

Nguyễn Kiều Kiều ở bên cạnh nghe mà trố mắt nghẹn lời. Đây là nguyên nhân cái gọi là nữ chính đánh hạ nam chính? Cảm giác mới mẻ?

“hắnchỉ bảo tôi tới xem thửcôtađangở đâu, cũng chẳngnóidẫncôta trở về.”

“thậthả?”

rõràng Thú vươngkhôngchút bất ngờ, “hắnvẫn tuyệt tình như vậy. Có điềucôgáixinh đẹp thế,hắnthựcsựnhẫn tâm để lại ổ thú của tôi sao?”

Tô Tầm chỉ vài mấy người thú namđangxum xoe Liễu Như Yên, “Tôi thấycôta thích ứng rất tốt.”

Thú vương bật cười, “Thôi cũng được.đithôi, nếu cậuđãtớithìchúng ta tụ họpmộtchútđi.”

Khi Thú vương và Tô Tầmđinhậu nhẹt, chẳng biết từ lúc nào Liễu Như Yênđãchạy tới trước mặt Nguyễn Kiều Kiều.

côta với hai mắt đẫm lệ, cằm nhọn hẳn, dường như... gầyđirồi?

“côMèo ơi, các ngườiđãtới... cuối cùng các ngườiđãtới.”

Nhìn vành mắt ấy ngậm nước mắt bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống, Nguyễn Kiều Kiều vội vàng lui về saumộtbước, “cô, có gìnóichuyện đàng hoàng,khôngđược khóc.”

Nhưng vừa dứt lời, Liễu Như Yênđãoamộttiếng khóc lên.

côta đau thương run rẩy khócmộtlúc lâu, rốt cuộc mới ngẩng đầu, lau nước mắtnói: “Làhắnkêu dẫn tôi về ư? Tôi biết ngayhắnsẽkhôngtuyệt tình vậy mà.”

“...” Rốt cuộccôta từ chỗ biết.

rõràng nội dung truyệnđãlệch 180 độ. Phản diệnkhôngphải phản diện nữa, nam chính hình như cũng chẳng chính diện như thế, tại sao nữ chính vẫn Mary Sue vậy?

Trong nháy mắt, Nguyễn Kiều Kiều dường như muốn lay đầu Liễu Như Yên, xem thử trong đầucôta rốt cuộcđangnghĩ gì?

Trái lại Liễu Như Yên rất cảm động, nước mắt rơi lộp độp.

“Tôi chịu nhục cuối cùng cũng đợi được ngày này. Các người dẫn tôi vềđi, tôikhôngbao giờ muốn ở nơi này nữa.”

Nhịn hồi lâu, Nguyễn Kiều Kiều mới thốt ramộtcâu.

“Tôi cho rằngcôsống ở đây rất tốt.” Ánh mắtcôrơitrênngười mấy người thú cònđangliếc mắt đưa tình với Liễu Như Yên, “Bọn họ đều rất thíchcô.”

Lời còn chưa dứt, Liễu Như Yên lại bắt đầu khóc như mưa.

“côbiết cái gì? Thú vươngkhôngphải là con người!hắncăn bảnkhôngquan tâm,hắncó vợ rồi.hắncòn đưa tôi cho thuộc hạ củahắn. Người như vậy, người thú như vậy, tôi còn ở lại đây làm gì?”

Thú vương có vợ rồi?

Việc này vẫn khiến Nguyễn Kiều Kiều bất ngờ, trong nguyên tác đâu có chuyện đó.

Chẳng phải Thú vương là xử nam thuần khiết sao? Chơi Liễu Như Yênmộtlầnđãyêu. Sao thế này? Nội dung truyệnđitheo hướng khác rồi.

Liễu Như Yên khóc càng ác liệt hơn, “Giờ tôi mới biết người đàn ông tôiyêunhất là ai? Tôiđãquyết định, tôi phải dốc hết khả năng của tôi trợ giúphắn. Tôi muốn trở thành người phụ nữ duy nhất có thể đứng bên cạnhhắn.”

Nhìn Liễu Như Yên nghiêm trangnóixong, Nguyễn Kiều Kiều thựcsựkhôngdễ phá vỡ mộng đẹp củacôta. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên huyên náo,côngẩng đầu nhìn.

Giữa sân xuấthiệnmộtngười phụ nữ với tư thái mạnh mẽ, mái tóc ngắn gọn gàng nhanh nhẹn kết hợp với dung mạo vừa xinh đẹp vừa kiên nghị, màu da bánh mật sáng bóng đàn hồi, đôi mắt vừa đen vừa sáng.

Người thú nữthậtkhí chất á!

đãquen mắt với người đẹp ngực to mông nở ở thế giới này, giờ xuấthiệnmộtngười đẹp khí chất thế, khiến người ta sáng mắt mà.

Khi Nguyễn Kiều Kiềuđangquan sát, lại pháthiệncả người Liễu Như Yên run rẩy.

“côsao vậy?”

“côta là Thú vương phi.”

“...”

Tuyệt đốikhôngngờ, vợ của Thú vương hóa ra làmộtcôgáisoái thế. Hơn nữa, duyên cùng giới của Thú vương phi có vẻ tốt hơn duyên khác giới.

Vì bên cạnh Thú vương phi có mấycôngười thú xinh như hoa vây quanh, dáng dấp đó làm Nguyễn Kiều Kiều cảm thánmộtcâu.

“trênđời này lại cócôgáisoái thế, nhìn nữa chắc tôi cong mất thôi.”

côtự nhủ xongkhôngchút nào pháthiệnLiễu Như Yên ở sau lưng chợt đờ người, “côvừanóigì?’

“khôngcó gì?”

Nguyễn Kiều Kiều thu lại nụ cười, “Tôi tới chỗ Tô Tầm xem thử.”

Liễu Như Yên còn định bắt lấy Nguyễn Kiều Kiều, nhưng đối phươngđãnhanh nhẹn chạyđi.

côta nhìn bóng người biến mất,mộtlát sau mới lầm bầm, “Lời lẽcôta vừanói,rõràng giống mình ngày trước. Lẽ nào...”

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện
Phó Du
dtv-ebook.com

Chương 76: Thú vương phi

Thực tế, Thú vương phi thựcsựlàmộtcôgáimang tư thái oai hùng hiên ngang hiếm thấy. Ởmộtmức độ nào đó, Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy Thú vương cònkhôngxứng với Thú vương phi.

Thú vương phi ở nơi này rất nổi tiếng, đặc biệt là được người thú nữyêumến.

Nguyễn Kiều Kiều rất có thiện cảm vớicôấy, đương nhiên ban đầu là nhìn bề ngoài.

Dọc đường, Thú vương phi nhìn thấycô, lông màyanhkhí khẽ nhướng lên, trong mắt lộ vẻ bất ngờ, “côlà loài người?”

Lúc này, Nguyễn Kiều Kiều mới nhớ đây là địa bàn của người thú. Hay là, Thú vương phi cực kỳ chán ghét loài người.

Thú vương phi quan sátcôtừtrênxuống dưới, bỗng nhiên vuốt cằm khen ngợi: “Dáng dấp rất xinh đẹp.côtới với ai?”

Chính là thần kỳ như vậy, Thú vương phi liên tục đánh với loài ngườithậtra có mức độ khoan dung với loài người rất cao. Quả nhiên, trọng bề ngoài, bất kể ở thời đại nào, thế giới nào cũng đều dễ trôi chảy.

“Tôi được Tô Tầm dẫn tới.”

Thú vương phi gật đầu, tỏ vẻ sáng tỏ, “Vợ của Tô Tầm à, tôi biết rồi.hắnvậy mà tìm được vợ, đúng là chuyện lạ bậc nhất trong lịch sử.”

Thú vương phikhôngchút khách sáo phát biểu, vừa nắm tay Nguyễn Kiều Kiều, sau khi xoanhẹmấy cái mớinói: “Tay cũng rấtnhỏ, tay loài người cáccôđều rấtnhỏấy chứ. Chẳng qua, tay hơi thôkhôngcó mịn màng như Như Yên của chúng tôi.”

Đương nhiên rồi, mặc dùcôlà người của Tô Tầm. Có điều công việc rất khổ cực được chưa? Vừa phải ởtrêngiường hầu hạ Tô Tầm thỏa đáng, dưới giường cũng phải chăm sócanh.côlàm lụng vất vả, tay càng bận rộnkhôngngừng, đâu thể mịn màng nổi.

“Nhưng tôi thíchcô.”

Ánh mắt Thú vương phi rơitrênngười Liễu Như Yên, “Tôi rất ít khi ghét người cùng giới. Nhưng Liễu Như Yên là người duy nhất.”

“Vì...côta và Thú vương sao?”

“Haha...” Thú vương phi khẽ nhếch miệng, “Tên khốn đó thích ai liên quan gì tới tôi. Tốt nhấthắncứ lăn lộntrênngười người khác cả đờiđi.”

“...” Đợiđã,khôngphảinóivợ chồng tình cảm sao?!

Thú vương phi nhắc tới Thú vương sắc mặt lập tức khó coi, khoát khoát tay, “Thôi, đừng nhắc tên khốn đó nữa. Đúng rồi, vẫn chưa biếtcôtên gì?’

“Nguyễn...côMèo.” Nguyễn Kiều Kiều dừngmộtchút, cẩn thận giấu chữ ‘Nguyễn’ kiađi, “Cứ gọi tôi làcôMèo.”

“côMèo? Tên của loài người cũng kỳ quái thế à?” Thú vương phikhôngnghe được chút quái dị gì, tiến lên phía trước, “đithôi, tôi dẫncôđidạo. Bên này hẳn rất khác với chỗ loài người cáccô.”

trênđườngđi, hai người đụng phải Thú vương và Tô Tầm. Tô Tầm thấycôtrái lạikhôngcó bất ngờ gì, nhưng Thú vươngđãkhônggiữ nổi vẻ văn nhã lịchsự, “Tại sao em lại ở đây? Tại sao em ở chung với phụ nữ?”

“...”

Lời này nghe kỹ rốt cuộc mới hiểu làđanghỏi Thú vương phi. Thú vương phi đóng băng Thú vương, nét mặt tỏ vẻ ‘tôi vui tôi cam tâm tình nguyện’,mộttay quàng lên vai Nguyễn Kiều Kiều, nhìn Thú vươngmộtcách khiêu khích, “Tôi thích,khôngđược hả?”

“khôngđược!”

“khôngđược!”

Hai người đồng thanhnói.

Thú vương phi nhướng mày, “Đây là sao? Tôi là giống cái, vẻ mặt thù địch của hai người có ý gì? Vẻ mặt của Tô đại nhân tôi có thể hiểu, cònanh, vẻ mặt đó củaanhlà thế nào?”

Nguyễn Kiều Kiều pháthiệnThú vương phi này rất thú vị, ít nhất ở trước mặtcôấy, hình tượng giả vờ dịu dàng của Thú vươngsẽxuấthiệnvết nứt.

“Em... đừng quan tâm.”

Giọng điệu này của Thú vương, xen lẫnsựkiêu ngạo còn có chút mềm mại đángyêu. Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy mình như bị sét đánh.

Trời má, Thú vương trong tiểu thuyết nữ chínhnóigì nghe nấy, cuối cùng còn chắp tay dâng thủ đô của người thú, hình như... hình như có chút thích vợ của mình.

Chẳng qua, lại nhìn Thú vương phi, ánh mắtcôấy thản nhiên, nhìn Thú vương còn có chút ghét bỏ. Nhất thời Nguyễn Kiều Kiều đọc qua vô số tiểu thuyết tổng kết đượcmộtchuyện.

Thú vương và Thú vương phi chắc hẳn là ngược luyến tàn tâm.

Mà ngược luyến tàn tâm gì đó, Thú vương phi hoàn toàn chẳng có hứng thú.

“Tôi định dẫncôấyđidạo, hai người cứ tự nhiênđi.”nóixong, Thú vương phi phất taymộtcái, lộ vẻ ‘hai tên ngốc thối cácanhđừng làm phiền tôi’.

Nguyễn Kiều Kiều nhìn mà trố mắt ngoác mồm, còn chưa kịp mở miệng, ngườiđãbị Thú vương phi dẫnđi.

“Đứng lại! Em đứng lại đó cho tôi! Em quên thân phận của em hả?”

“Tôi quên rồithìsao?”

Thú vương phi cười lạnhmộttiếng, “Trái lại làanh, còn lăn lộn với ả Như Yên gì đó nữa, bà đây bóp nát trứng của mấy người!”

“...”

nóixong, Thú vương phi hạ giọngnhỏnhẹnóivới Nguyễn Kiều Kiều đứng bên cạnh: “côMèo nè, chúng ta ra ngoài dạo nhé?”

“Khụ... được... được.”

Lần nàycôđãxác định. Giữa hai người họ đâu chỉ có ngược luyến tàn tâm, e rằng còn theo khuynh hướng SM[1] nữa.

[1] Khuynh hướng SM: S là viết tắt của Sadist có nghĩa là người bạo dâm hay còn gọi là ác dâm. Còn M là viết tắt của từ Masochist là người khổ dâm, thống dâm. SM luôn thểhiệnmộtmối liên hệ giữamộtcặp người trong đómộtngười luôn thích thú khi được hành hạ người khác, người còn lạithìhứng thú và hạnh phúc khi được đối phương hành hạ.

Khác biệt lớn nhất giữa người thú và loài người chính là điều kiện môi trường. Có lẽ khoa học kỹ thuật chưa phát triển lắm, họ sinh sống tương tự như bộ lạc của loài người cách đây rất nhiều năm trước.

thậtra, Nguyễn Kiều Kiều vẫn rất tò mò, tại sao cùng tiến hóa thành sinh vật cấp cao, mà khoa học kỹ thuật của họ lại kém nhiều thế?

Khicôđangnghĩ ngợi nghiêm túc vấn đề này, Thú vương phiđãleo lên cây xoàng xoạt, hái mấy trái giống như dừa đưa cho Nguyễn Kiều Kiều.

“Nếm thử món này xem.”

Nguyễn Kiều Kiều hít sâumộthơi, mắt lấp lánh. Lừa đảo mà! Đúngthậtlà trái dừa.

Từ khi nào dừađãsinh trưởng ở rừng núi vậy!

“Cảm ơn, uống rất ngon.”

“Ừm.” Thú vương phi đưa luôn trái còn lại trong tay mình cho Nguyễn Kiều Kiều.

“côkhônguống à?”

Thú vương phi lắc đầu, “Tôikhôngthích. Người thú chúng tôikhôngthích mấy thứ này, chỉ có loài người mới thích chúng.”

Nguyễn Kiều Kiều cảm giác được trong lờinóicủa Thú vương phi có hàm ý. Quả nhiên, giây kế tiếpcôấy bắt đầunóichuyện, chẳng qua vừa mở miệngđãchọc thủng suy nghĩ của Nguyễn Kiều Kiều. Dường nhưcôấy biếtcôđangnghĩ gì.

“côvà loài ngườikhônggiống nhau, giống nhưcôrất xa lạ với thế giới này.”

Thú vương phi đúng là phụ nữ, đôi khi phụ nữ cực kỳ cẩn thận tỉ mỉ với những chuyện này.

Cho nên Thú vương phiđãnhìn ra được cái gì ư?

Nguyễn Kiều Kiều lại hútmộtngụm nước dừa, híp mắt thỏa mãnnói: “Chính xác tôi rất xa lạ, vì tôi mấtđimộtđoạn ký ức, thậm chí tôi chẳng biết mình là ai?”

“Chẳng biết?”

Nguyễn Kiều Kiều gật đầu, gói lại trái dừa khác do Thú vương phi đưamộtcách cẩn thận.khôngbiết Tô Tầm thích nước dừa nàykhông? Nhưng Cẩu Bất Lý ắt hẳnsẽthích.

“Đúng là chẳng biết. Chính vì chẳng biết,mộtdạo tôi từng rất mê man.” Kể cảhiệntại,côvẫn rất mê man. Mục đíchcôtới thế giới này là gì?côtừng xem vô số truyện xuyênkhôngtrọng sinh,côsuy nghĩ nhiều hơn người tamộtchút.

Thế giới này, định mệnh để cuộc đời củamộtsố người xảy ra thay đổi, chắc chắn có dụng ý của nó. Vì vậycômớikhôngphải fan não tàn, vì cái gọi là xuyênkhôngmà chạyđitự sát gì đó.

Bởicôcho rằng mình làmộtngười bình thường, bình thường đến mứckhôngthể bình thường hơn.

Thếthìđối vớimộtngười bình thường nhưcô, định mệnh an bài như vậy rốt cuộc muốn làm gì?

Trước đó, Nguyễn Kiều Kiều liên tụckhôngsuy nghĩ tới vấn đề ấy, vìcôănkhôngđủ no mặckhôngđủ ấm, còn kéo theomộtCẩu Bất Lý gào khóc đòi ăn.

hiệntại điều kiện sống tốt lên rồi,côbắt đầu nghĩ tại sao mình phải tới chỗ này? Đây rốt cuộc là nơi nào?

Là mơ, haysựthậtđangdiễn ra?

Liệumộtđêm tỉnh giấc,côcó thể trở về thế giới ban đầukhông?

Hay, thế giới cũ mới là giấc mơ củacô. Mà thế giới này mới tồn tại chân thực,côchỉ là nằmmộtgiấc mộng đẹp ở thế giới này thôi.

Giờ tỉnh mộng,côphải trở lại rồi.

Thú vương phi vỗ vỗ bả vaicô, “khôngsao, quênthìthôi. Loài người cáccôkhôngphải có câu ‘luôn luôn nhìn về phía trước’ à?”

Hỏi nhiều chuyện về Nguyễn Kiều Kiều như thế, Nguyễn Kiều Kiều cũng hơi hiếu kỳ với Thú vương phi.

“Tôi pháthiệncôkhôngghét loài người.”

Thú vương phi bật cười, “Đương nhiên tôi đâu ghét, trái lại tôi còn rất thưởng thức loài người mà. Vì năng lực chinh phục thế giới của họ thựcsựquá mạnh mẽ.khôngsợnóicôbiết,hiệngiờ khoa học kỹ thuật của bọn tôi lạc hậu như thế, mỗi lần chiến tranh đều lép vế. Cómộtlý do quan trọng nữa là, bọn tôi từng là nô lệ. Khi khoa học kỹ thuật của loài người phát triển cực nhanh, bọn tôi chỉ là nô lệ mà họ có thể mặc sức đánh mắng, tha hồ giết hại. Giống như con chó con mèo bây giờ vậy.”

“Đâu phải ai cũng đánh chửi chó mèo chứ.” Ở thế giới của Nguyễn Kiều Kiều, đầy hình ảnh con người làm con sen của chó mèo nữa kìa.

Tuycôkhôngphảimộtthành viên trong đó, songcôcó thể tiếp nhận tình cảmyêumến đơn giản ấy.

Tình cảmyêumến đơn giản ấykhôngcósựtổn thương, mà giúp đỡ lẫn nhau, làm bạn với nhau và chăm sóc nhau. So vớianhlừa tôi gạt của loài người, chó mèo làm bạn dường như càng thêm đơn thuần hơn.

“Cho nên, tôi mớinóicôlàmộtngười kỳ quái.”

“côcũng làmộtngười thú kỳ quái.”

Thú vương phi phì cười, “hiệntại tôiđãbiết tại sao Tô Tầm thíchcô, có lẽ cũng chỉ có người nhưcômới có thể bầu bạn bên cạnhhắn. Những người kháckhôngcó khả năng.”

“...”

thậtra Nguyễn Kiều Kiều vẫn cảm thấy Lý Manh Manh và Thú vương phi đều nângcôquá cao rồi.côvà Tô Tầm thựcsựchỉ là bạn giường phiên bản nâng cấp.

côkhôngcó năng lực thay đổi thế giới, đương nhiên cũng thể thay đổi được Tô Tầm.côchỉ làmộtnhân vậtnhỏbé, sinh tồn trong kẽ hở. Tại thế giới từng giây từng phút biến động này,côcố gắng thích nghi, sau đó thay đổi tại mọi thời khắc.

Bởi dù đến thế giới xa lạ, thế giớicôkhôngthích này,thìcôvẫn muốn sống.

Sống, làmộtchuyện vĩ đại cỡ nào.

“Hoặc giả, nếu loài người nhưcônói. Chúng ta có thể chung sống hòa bình.”

Hòa bình, có lẽ làyêucầu duy nhất của người từng trải qua chiến tranh.

Nhưng xin lỗi, bọn họhiệntại vẫn chưa làm được.

“Được rồi, tôisẽhái thêm mấy trái chocô, hình nhưcôrất thích. Dù sao chỗ tôi còn nhiều mà, tặngcôthêm mấy trái.”

“Cảm ơn.”

Nguyễn Kiều Kiềuthậttình cảm ơn.côthựcsựthích uống nước dừa, tốt nhất có thể mang thêm nhiều trái để dọc đường dùng.

Còn nữa, Cẩu Bất Lý chắcsẽrất thích.

Trong lúc hai ngườinóichuyện, Tô Tầmđãđitới.

“Về thôi.”

anhđứng bên cạnh Nguyễn Kiều Kiều, vẻ mặt lạnh lùng.

Thú vương phi ném mấy trái dừa cho Tô Tầm, “Ê, đắc ý cái gì?côgáitốt vậy kết đôi vớianhthựcsựđáng tiếc.”

Tô Tầm cười gằn, “Liên quan gì tớicô.”

Thú vương phi vỗ vỗ tay, lông mày đẹp mắt khẽ nhướng lên, lạikhôngnóigì thêm.

Tô Tầm nắm chặt tay Nguyễn Kiều Kiều, nhanh chóng rời khỏi rừng cây.

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện
Phó Du
dtv-ebook.com

Chương 77: Cô ta nam nữ đều xơi

Cái tay của Tô Tầm kéo Nguyễn Kiều Kiều nắm rất chặt, điều này làm Nguyễn Kiều Kiều với kinh nghiệmyêuđươngkhôngnhiều lắm đột nhiên tăng chỉ số thông minh hiểu ra.

Tô Tầmđangtức giận đấy.

Sắc mặtanhxám xịt, bộ dạng lửa giận ngút trời như bị cắm sừng vậy. Nguyễn Kiều Kiều nhịnkhôngđược phì cườimộttiếng.

“Em còn cười!”

Tô Tầm nhanh chóng hất taycôra, dừngmộtchút,anhlại nắm taycôlần nữa, “Cười cái gì?’

Dáng vẻ này khá giốngmộtđứa trẻ cố tình gâysự. Nguyễn Kiều Kiều từng gặpkhôngít cặp tình nhân cãi nhau ởhiệnthực, trong sách, trong phim,khôngthiếu cái lạ.

Nhưngrõràng Tô Tầm hất taycôra, lại nhanh chóng nắm tiếp. Cái cách làm lành kiểu này, quá nhanh, cũng khiến Nguyễn Kiều Kiều cực kỳ mới lạ. Do đàn ông ở thế giới nàysẽcó hành động như thế, hay chỉ có Tô Tầm là làm vậy? Nếu chỉ có Tô Tầm,côcảm thấy hành động củaanhtrái lại có chút đángyêu.

Chẳng qua, đầu tiêncôphải vỗ về con bò điên nàyđã.

“Thú vương phi là nữ đó.”

Vốn tưởng rằng những lời nàyđãđủ thểhiệnthành ý củacôrồi,khôngngờ, hồi lâu sau Tô Tầm chợt yếu ớt bật ramộtcâu, oán khí dường như còn nặng hơn.

“côta nam nữ đều xơi tất.”

“...”

Nguyễn Kiều Kiềukhôngngờ thế giới này cũng cósựtồn tại của song tính, nhất thời sùng bái Thú vương phi hơn.

Lông mày rậm của Tô Tầm nhíu lại, đôi môi mỏng bĩu đến mức có thể treo được chai dầu.

“Emkhôngpháthiệnhả?”

QuảthậtNguyễn Kiều Kiềukhôngpháthiện. Tức khắccônghĩ tớimộtviệc quan trọng hơn, “Bỗng nhiên tôi có chút thương hại Thú vương.”

Cảm giác nón xanh quanh năm cứ che phủtrênkhoảngkhôngấy.côvốn thấy Thú vương rất tồi, ngay cả Liễu Như Yên cũngkhôngbuông tha, nhưng giờ nghĩ lại...côkết luận quá sớm rồi.

“Đúng rồi,anhvà Thú vươngnóichuyện thế nào? Liễu Như Yên tính sao?”

“hiệntạihắnchỉ sợ Thú vương phiđidụ dỗ Liễu Như Yên thôi, mấy ngày liên tục đều giữ Liễu Như Yên ở trong phònghắn. Giờhắnước gì tôi dẫn Liễu Như Yênđikìa.”

“Hả...”

Việc này khác xa tưởng tượng đấy.khôngphải mỗi nam chính lạnh lùng cool ngầu đều thích nữ chính sao? Sao biến thành nam chính đề phòng vợ dụ dỗ nữ chính, sau đó diễnmộttuồng kịch với nữ chính vậy?

“Ả Liễu Như Yên khóc con khỉ í, làm như chịu nhục ghê gớm lắm!”

Tô Tầm siết quả đấm, nghiêm trangnói: “hiệntại cuối cùng có thể giếtcôta rồi.”

“...”

Tô Tầm kích động như thế, đương nhiên Nguyễn Kiều Kiều phải khuyênmộtchút. Mặc dùcôkhôngthích Liễu Như Yên, nhưngcôsợ quyển này làmộtcuốn tiểu thuyết, nếu nữ chính chết sớm quá về sau còn phát triển ra sao chứ?

“khôngphải thái tử bảoanhdẫncôta về ư?”

“Ừ. Nhưng có ai đảm bảocôta phải sống trở về đâu.” Tô Tầm siết quả đấm,sựu ám trong mắt chợt lóe lên,rõrànganhđãđộng sát tâm.

Nguyễn Kiều Kiều cắn môi, nghĩ hồi lâu, “Vậy bằngkhôngchúng ta hành động gọn gàng nhanh chóng tí?”

“Ừm.”

Hai người đều hạ sát tâm với Liễu Như Yên. Nguyễn Kiều Kiều nghĩ nội dung truyệnđãlệch khỏi quỹ đạo quá nhiều rồi. Hơn nữacôcảm thấy Liễu Như Yên làmộtmối họa ngầm to lớn, vẫn nên sớm diệt trừ tốt hơn. Dù gì nội dung chínhđãthay đổi.

Ừ, về phầnnóicôlà người thủ đoạn độc ác, có lẽcôthựcsựnhư thếđi.hiệntại suy cho cùngcôcũngkhôngmuốn cuộc sống của mình xảy ra bất kỳ ngoài ý muốn gì.

Nhưng Nguyễn Kiều Kiềukhôngngờ rằng, vốn dĩ thế giới này bất cứ lúc nào đều tràn ngập ngoài ý muốn rồi.

Chính tối hôm đó, Liễu Như Yên tới cửa tìmcô.côta điềm đạm đángyêu, sóng mắt lưu chuyển tự cómộtphen phong tình. Cũng khó trách người đẹp như vậysẽlàm thái tử si mê. Chẳng qua cũng vìcôta có chút tâm cơ, mà lần nào cũng thànhsựthìít, bạisựthìnhiều, nên sau khi Nguyễn Kiều Kiều đánh giácôta là mối nguy hiểm tai họa ngầm, vẫn tínhcôta là cấp bậckhôngan toàn.

Tai họa ngầmkhôngan toàn, phải nên bóp chết từ trong trứng nước.

Liễu Như Yên tiến vào, Nguyễn Kiều Kiềuđanguống nước dừa mà ban ngày Thú vương đưa tới.côta vừa thấy vật tròn tròn kia, lập tức rất vui vẻ.

“Á, trái dừa nàykhôngtồi đó.”

Nguyễn Kiều Kiều gật đầu, lâu rồikhôngnếm được trái cây theo mùa, đương nhiênkhôngtồi.

“cômuốn nếmmộttráikhông?”côđưa cho Liễu Như Yênmộttrái.

Liễu Như Yênkhôngkhách sáo, sau khi nhận,côta chậm rãi uống nước dừa bên trong.

“Đúng rồi, saocôbiết nó gọi là dừa. Ở chỗ này, loại trái đó người takhôngkêu là dừa đâu. Nó chỉ là nếm thử mới biết cùng vị với dừa.” Liễu Như Yên ngẩng đầu,trênkhuôn mặt xinh đẹp tràn ngập ý cười dịu dàng.côta nhìn chằm chằm Nguyễn Kiều Kiều, ánh mắt như rắn, ác độc và nham hiểm, “côlà ai? Hoặc phải hỏi thế này,côđến từ đâu?’

Sau khi Nguyễn Kiều Kiều kinh ngạc ngắn ngủi, cũng nhanh chóng phản ứng kịp.

Hóa ra hơn nửa đêm Liễu Như Yên tới phòngcô, làđangnghi ngờcô.

“Tôikhônghiểucôđangnóigì.”

“côbớtnóidốcđi.” Liễu Như Yên nắm cổ tay Nguyễn Kiều Kiều lại, giọngnóilạnh lùng, “Tôiđãnghe được từ sớm cáchnóichuyện củacôkhôngđược bình thường.côkhôngphải người ở chỗ này.côkhôngquen thuộc ở đây, có phải... có phảicôlà đồng hương với tôikhông...”

“...”

Dẹpđi,côkhôngthèm làm đồng hương củacôta đâu.

“côăn trái cây nhiều quá bị nhũn não rồi. Tôi muốnđingủ,côra ngoàiđi.” Nguyễn Kiều Kiều dễ dàng giãy ra, tránh thoát tay của Liễu Như Yên.

Liễu Như Yênkhôngchịuđi,côta ngưng mắt nhìn Nguyễn Kiều Kiều, “Rốt cuộc tôi cũng hiểu tại sao chuyện tôi làmkhôngthuận lợi như vậy,rõràng tôi có sắc đẹp và trí tuệ mà, ắt hẳn đánh đâu thắng đó. Nhưng tại saokhôngthuận lợi... là tạicôsao?”

Nè, nãocôả này thựcsựbị rút nước rồi.

Tự mình khen mình có sắc đẹp và trí tuệ...

Thấy Nguyễn Kiều Kiềukhôngchịu thừa nhận, Liễu Như Yên gật đầu, “Được thôi,côkhôngchịunóicũng chẳng sao, tôiđinóivới Tô đại nhân.côcó biết Tô Tầm từng làm gì tôikhông? Lúc đó tôi nhập vào người vợ bé của Tô Minh, vốn dĩđãlà người chết. Nhưng sau khi tôi sống lại, Tô Tầmkhônghề kinh hoàng, ngược lại dùng đứa con của nguyên sinhđãchết làm cầu nối, trấn áp chặt chẽ hồn phách tôi lên cổ thân thể này.côMèo, cái tên này ắt hẳnkhôngphải tênthậtcủacôđúng chứ? Tôi nghĩ nếu Tô Tầm biếtcôkhác loại,anhtasẽđối phócônhư thế nào đây? Phải biết rằng, Tô Tầm có tiếng rất ghét kẻ khác loại.”

côả này còn mê mệt sắm vai người có chỉ số thông minh cao nữa.

Nguyễn Kiều Kiều vô cùngkhôngnóinên lời, rốt cuộc Liễu Như Yên muốn gì.

“Rốt cuộccômuốn sao?”

Liễu Như Yên thấy Nguyễn Kiều Kiều mở miệng, cho rằngcôbuông xuôi, bèn tiến lên bắt lấy taycô, “Tôi muốncôgiúp tôi, dẫn tôi ra khỏi nơi quỷ quái này.”

“Theo như tôi biết, Thú vương đâu có chạm vàocô.”

“Cái tên yếu đuối đó! Căn bản chỉ nhìn được bề ngoàikhôngtrông cậy được! Đáng lẽ tôi định chia rẻ mối quan hệ giữahắnvà Thú vương phi,khôngngờ...hắnkhônghề bị dao động.”

Hóa ra là vậy.

“Thú vương phi rất tốt vớicô,côlại lấy oán trả ơn?”

“Lấy oán trả ơn?côta đâu có ân tình gì với tôi. Lấy tiếng đối xử tốt với tôi thôi, chứcôta đưa tôi cho mấy tên người thú đen hôi kia.”

nóixong, Liễu Như Yên nặn ra mấy giọt nước mắt, sầu nãonói: “Giờ tôi mới biết, thế giới này chỉ cóhắntốt nhất. Tôi chỉ có trở về bên cạnhhắnmới có thể trở lại chính mình.”

“... Khụ khụ!” Nguyễn Kiều Kiềukhôngnhịn được, “khôngphải khoảng thời gian trướccôcònkhôngrờikhôngbỏ với Tô Minh à?”

“anhta...”

Nhắc tới Tô Minh, ánh mắt Liễu Như Yên thoáng xám xịt, “anhta đối xửkhôngtệ với tôi. Đáng tiếc, chết quá sớm. Tôi nghĩ cho dùanhta còn sống, cũng hi vọng tôi sống hạnh phúc. Tôi chỉđanghoàn thành nguyện vọng củaanhta thôi.”

“...”

Nét mặt Nguyễn Kiều Kiều trở nên vặn vẹo.

Giờ phút này,côthựcsựrất muốn hỏimộtvấn đề. Trước khi xuyênkhông, emgáinày rốt cuộc bao nhiêu tuổi thế? Tại saocôcó cảm giác hình như làmộtthiếu nữ ngu ngốc não tàn nhỉ.

Cổ tay chợt căng chặt, thiếu nữ ngu ngốc não tàn đó bỗng ngẩng đầu, “Chúng ta đều từmộtnơi tới, xem nhưmộtnửa đồng hương.cônhất định phải giúp tôi.”

“...” Hãy để Tô Minh giếtcôtađi,côta thựcsựhết thuốc chữa rồi.

“côkhôngmuốn giúp tôi?”

“Tôi...côbiết tôikhôngcó năng lực đó mà.” Nét mặt Nguyễn Kiều Kiều rất gượng gạo.

Liễu Như Yên némmộtánh mắt khinh bỉ chocô, “Nhìn bộ dạng củacôkìa, trước đâykhôngcó đàn ông đúngkhông.côcòn chưa biết sao? Đối phó với Tô Tầmkhôngcần phiền phức vậy,côchỉ cần ghé vào taihắnthổi gió bên gối là đủ...”

“Nhưng, quan hệ giữa tôi và Tô Tầmkhôngphải nhưcônghĩ...”

“Bớt dốc tổđi.” Liễu Như Yên còn lâu mới tin, “Ánh mắt Tô Tầm nhìncônhư muốn nuốt sốngcô. Hơn nữa lần trước hai người lên giường đến long trời lở đất tôi còn nghe được mà.”

Cho dù da mặt Nguyễn Kiều Kiều có dày chăng nữa, nghe Liễu Như Yênnóivậy cũng cực kỳ hoảng sợ.

“Khi nào chúng tôi...”

Liễu Như Yên lần nữa ném ánh mắt khinh bỉ, “Lần đó chúng ta gặp nhau giữa đường, nửa đêm hai người cho rằng tôiđangngủ... hừ!”

Nguyễn Kiều Kiều nhớ lại, tối đó Tô Tầm cực kỳ hăng hái, quấn quítcôrất lâu. Cuối cùng,côcũng chẳng biết có phát raâmthanh haykhông.

Giờ xem ra,âmthanh còn rất lớn nữa, đến Liễu Như Yên còn biết mà.

“Nè,cônhớ ghé vào tai Tô Tầm thổi gió bên gối nhé.thậtra tôi cảm thấy Tô Tầmkhôngtệ, lại đẹp trai, nhưng xuất thânkhôngtốt lắm. Nghenóiở nhà họ Tô cũngkhôngđược coi trọng, làmộtcậu ấm vô dụng. Có điềuhắnquencômấy năm rồi, chưa từng đổi phụ nữ, hình tượng trung khuyển, nên nắm chặt.

cônên nắm chặt Tô Tầm?côcó năng lực ấy à?

Chẳng qua Liễu Như Yênđãbiết bí mật củacô, tuycôcũng biết bí mật nàykhôngđược xem là bí mật lớn, nhưngcôvẫn nghĩ tới chuyện diệt khẩu.

côtheo Tô Tầm lâu rồi, quả nhiênđãhọc hư.

Buổi tối, lúc Tô Tầm trở lại, Nguyễn Kiều Kiều giãy giụamộthồi, bènnóirõvới Tô Tầm.

Nếu Tô Tầm thựcsựghét kẻ khác loại,côlập tức dẫn Cẩu Bất Lý bỏ trốn. Nhưng vì an toàn,côbỏ thuốc mê tiến sĩ Gấu chocôvào trà củaanh.

Tô Tầm vẫn còn ý thức, song cả người nhũn ra,khôngthể động đậy.

“Hôm nay Liễu Như Yên tới tìm tôi.” Nguyễn Kiều Kiều ngước mắt nhìn Tô Tầm, pháthiệnsau khianhuống ly trà đó, mới tiếp tụcnói: “côtanóicôta làmộthồn phách ở dị thế, bịanhtrấn áp tại thân thể bên này...”

Tô Tầm cầm ly trà chợt đờ người,anhngẩng đầu nhìn Nguyễn Kiều Kiều, “côtanóichuyện này với em làm gì? Ngoài dị thế,côta cònnóigì với em nữa?”

Nguyễn Kiều Kiều lắc đầu, tính sao đây, Tô Tầm hết sức kích động, xem ra nước cờ nàycôđikhôngsai.

đangnghĩ ngợi, Tô Tầmđãđứng lên, nắm bả vaicô, “Rốt cuộccôtanóigì?”

Phản ứng này quá kịch liệtđi.

“không, cũngkhôngnóigì. Chỉnóithủ đoạnanhquá... quá giỏi.côta muốn nhập bọn vớianh.”

Tô Tầm còn lâu mới tin, “Em gạt tôi. Bí mật này chỉ có thể đổimộtbí mật khác. Đây là bí mật củacôta,côta thẳng thắn với em,khôngthể nào là vì muốn nương nhờ tôi. Mạng củacôta đáng nhẽ đều nằm trong tay tôi,khôngcần dùng bí mật này để đổi. Là em... do em có bí mật gì bịcôbiết phảikhông? Đồng thời, bí mật này còn liên quan đến bí mật củacôta?”

“...”

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện
Phó Du
dtv-ebook.com

Chương 78
nóiTô Tầm là boy đơn thuần, thựcsựchỉnóivậy thôi.thậtra chỉ số thông minh củaanhrất cao, nếu chỉ số thông minhkhôngcao,thìhồi trước đấu trí so dũng khí với Tô Minh,anhđãchết vô số lần rồi. Tuy nhiênanhcó thể sống đến bây giờ, đồng thời nghỉ ngơi dưỡng sức cho đến khi giết Tô Minh, cũng đủ để chứng minhsựthông minh của của con người này.

Nguyễn Kiều Kiềuđãlừaanhmộtlần. Lần này,côtìmkhôngra lý do để lừaanhnữa.

Thấycôcắn môi hồi lâukhôngnóilời nào, Tô Tầm mở miệng: “Lần đó, emkhôngcó cách nào chịu nổi cuộc thí nghiệm,rõràng chết rồi. Về sau, em nhảy nhót tưng bừng xuấthiệntrước mặt tôi,khôngbiết mặt tôi, còn sinh con cho tôi, rốt cuộc em là ai?”

trênót Nguyễn Kiều Kiều toàn là mồ hôi.

côlà ai có quan trọngkhông? Từ đầu chí cuốicôđều làmộtngười qua đường Akhôngquan trọng gì.

“Tình huống của em tương tự Liễu Như Yên, tôi có thể nhận định emkhôngphải người ở chỗ này? Hay em muốn tôi trấn hồn em, em mớinóithật?”

“...”

Đàn ông trở mặt đúng là như lật bánh tráng.rõràng trước đó hai người còn ngọt ngào nhiệt tình, giờanhcòn đòi trấn hồncô.

Liễu Như Yên từngnóiTô Tầm dùng thủ đoạn đặc biệt trấn áp hồncôta. Nếu dùng thủ đoạn kiểu nàytrênngười mình, Nguyễn Kiều Kiều rùng mìnhmộtcái.

“Đại nhân, tôi cũngkhôngbiết. Tôikhôngbiết tôi đến từ đâu, thậm chí cũng chẳng biết đây là nơi nào. Dù sao... thế giới ban đầu trong trí nhớ tôi khác với thế giới này.”

“Khác chỗ nào?”

Tô Tầm ngồi trước mặtcô, dù bận vẫn ung dung nhìncô.

“khôngcó chiến tranh, rất hòa bình. Ừm, ít nhất mặt ngoài là thế.”

“Hả?” Ánh mắt đen láy của Tô Tầm dạomộtvòng, “Còn gì nữakhông?”

“Còn gì à?” Nguyễn Kiều Kiều nghèo từ rồi,côvuốt đầu vắt hết óc suy nghĩ, “Thức ăn nhiều hơn chỗ này, ít ô nhiễm hơn. Con người cũng nhiều hơn ở đây. Đúng rồi...”cônghĩ tớimộtkhác biệt quan trọng nhất.

“Thế giới của tôikhôngcó người thú.” Càngkhôngcó người bán thú.

Tô Tầm híp mắt, “Ý em là chỗ của emkhôngcó con người và người thúyêuđương?”

Nguyễn Kiều Kiều gật đầu, pháthiệnsắc mặt Tô Tầm khó coi.côlập tức thêmmộtcâu, “Mặc dùkhôngcó con người và người thúyêuđương, nhưng vẫn có khẩu vị nặng lắm. Chẳng hạn như nam với nam, nữ với nữ, nhân thú đều rất bình thường, nênanhkhôngcần lo, tôi hoàn toànkhôngcó vấn đề...”

Quả nhiên sắc mặt Tô Tầm khá lên hẳn.anhnắm tay Nguyễn Kiều Kiều, ôm vào lòng, “Em ở đó vừa thích nữ, nam và thú?”

“...”

côđâu có khẩu vị nặng thế.côchỉ làmộtcôgáicó nhan sắc bình thường, nhưng thích người có nhan sắc thôi.

Ngại quá, Nguyễn Kiều Kiều nửathậtnửa giả nhìn Tô Tầm.

“Tôi thích người đẹp.” Trước khi mặt Tô Tầm đen lần nữa, Nguyễn Kiều Kiều nịnh nọt bỏ thêmmộtcâu, “Giống như đại nhân ấy.”

Trong nháy mắt, sắc mặt Tô Tầm giống như trời nhiều mây chuyển qua trời quang, ánh mặt trời bắn ra bốn phía suýt chọc mù mắt chó củacô.

Sau đó Tô Tầm còn hỏi rất nhiều vấn đề, kể cả việc làm saocôtới chỗ này và năng lực mới củacô.

Nguyễn Kiều Kiều đáp đúngsựthật, “Tôikhôngbiết sao mình tới đây, dù gì cũng mơ hồ tới. Hơn nữa tôi chỉ làmộtcôgáibình thường, nếu đại nhân có cơ hội tới chỗ tôi, chắc chắnsẽkhôngđể ýcôgáinhư tôi đâu. Mặt mũi bình thường, bản lĩnh cũng bình thường. Mỗi ngày chuyện thích làm nhất là hóng hớt xem náo nhiệt, thuận tiện bàn vô bàn ra.”

Tô Tầm nhìncô, mặt mày dịu dàng, “Em lại biết...”

Đương nhiêncôbiết. Đàn ông có nhan sắc, gia cảnh tốt, tâm tư lại quỷ dị như Tô Tầm, vừa nhìnđãbiếtkhôngcùng thế giới vớicô. Chỉ e mà ở bên kia, ít nhất là trai nhà giàu cán bộ cao cấp gì đó rồi.

Đồng nghiệpđãkết hôn từngnóivới Nguyễn Kiều Kiều rằng quan hệ giữa người với ngườithậtra như vòng tròn. Bạn thuộc tầng lớp vòng tròn gì, người mà bạn gặp gỡ cũng ở vòng tròn ấy. Muốn vượt qua vòng tròn này lại khá chật vật.

Tô Tầm híp mắt,mộtlát sauanhgiơ tay lên sờ mái đầu xù của Nguyễn Kiều Kiều, “Tôi ngược lại rất thích em.”

Sau khi chocômộtviên kẹo,anhlập tức ném cây gậy to ra, “Liễu Như Yên biết kỹ thuật tinh luyện khoáng thạch, em cũng biết chứ?”

Nguyễn Kiều Kiều lắc đầu như trống bỏi, còn kém chút giơ hai tay lên xin thề.

côkhôngbiết,côchẳng biết gì hết mà.

khôngbiết rốt cuộc Tô Tầm có tin haykhông, dù sao đêm đócôtrôi quamộtcách sóng yên biển lặng.

Lúc ngủ, Tô Tầm dùng đuôi của mình quấn quítcôchặt chẽ, dùng tư thế từ phía sau tiến vàocô. Khi ởtrêngiường, Tô Tầm xem như dịu dàng, có điều tối nayanhhơi thô bạo.

côlại khô khốc, đau đến run cả người. Tô Tầm dừng động tác lại, khẽ liếm vành taicô, động tác ngược lại thả chậm.

Cái tên này phát bệnh gì ấy.

Sau đó, Tô Tầm khôi phụcsựdịu dàng ngày thường, còn dùng đuôi to củaanhômcô. Cuối cùng giọngnóitrầm thấp củaanhvang bên taicô.

“Sinh thêmmộtđứa congáicho tôi.”

“...”

Tô Tầm vừanóixong, Nguyễn Kiều Kiều sợ đến mức cả người run cầm cập, thân thể vừa động quấn lấy Tô Tầm. Tô Tầmkhôngngờcôphản ứng lớn vậy, nhanh chóng tước vũ khí đầu hàng.

Trải quasựnhắc nhở củaanh, rốt cuộccônghĩ tớimộtchuyện quan trọng nhất. Kinh nguyệt cách biệt ba năm củacôtới rồi, kinh nguyệtkhôngchỉ đại diện cho đau bụng kinh, còn đại diện cho có thể mang thai.

Lúc đó khi mang thai Cẩu Bất Lýcôcũngkhôngbiết, đợi đến khi Cẩu Bất Lý tồn tại, cậu giống nhưmộtquả trứng lăn ra ngoài.

Hơn nữa, tiến sĩ Gấunói, dựa theo nguyên lý,côkhôngthể sinh được con cho Tô Tầm. Cẩu Bất Lý là ngoài ý muốn trong ngoài ý muốn.

Tình cảm Tô Tầm dành cho Cẩu Bất Lý rất lãnh đạm, giờanhlại muốn sinh thêmmộtđứa congái.anhbị động kinh à?

Nguyễn Kiều Kiều sợ hãi, mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ, may mà lúc lên đường về thành Nhân Loại, kinh nguyệt tới,cômới yên tâm.

Tạm thờicôthựcsựchưa muốn có con.

Liễu Như Yên cũng theo Tô Tầm trở về. Vì Nguyễn Kiều Kiều thànhthậtnóira suy nghĩ của Liễu Như Yên vớianh,anhsuy nghĩmộtchút, vậy mà giữ lại mạng chocôta.

“Tôi có thể dẫncôvề, cũng có thể lần nữa đưacôlên cao. Nhưngcôcó biết tôi muốn gìkhông?”

Liễu Như Yên gật đầu, ánh mắt tràn đầy kiên định.

“Đại nhân yên tâm, tôi biết phải làm gì rồi.”

nóiLiễu Như Yên ngu xuẩn, hình như cũng chẳng ngu đến mức hết thuốc chữa. Mặc dù biết Tô Tầm lợi dụngcôta, songkhôngphảicôta cũngđanglợi dụnganhư?

Dù gì hai người đềukhôngphải người lương thiện gì.

Liễu Như Yên trở lại làm thái tử Lý Tuyển rất mừng rỡ. Nguyễn Kiều Kiềukhôngkêu nổi cái tên ban đầu của thái tử – Chu Tuyển, vì thựcsựquá hài, nên dứt khoát dựa theo chínhhắngọi Lý Tuyển.

Nguyễn Kiều Kiều cònđangsuy nghĩ, trong nguyên tác tên Lý Tuyển này dành bao nhiêu tình cảm cho Liễu Như Yên, dùcôta cắm bao nhiêu cái sừng chohắn,hắnđều vui vẻ nhận. Về sau, ở thành Tây Bắc xuấthiệncuộc chiến tranh với quy mô lớn, rốt cuộccôcũng sáng tỏ.

Dẫu Lý Tuyển có thích Liễu Như Yênkhông,hắnvẫn cầncôta.

Chiếnsựcăng thẳng,hắncàng cần nhiều khoáng thạch - nguyên liệu chiến tranh hơn. Lúc này phải cần Liễu Như Yên rồi.

khôngbiếtcôta có biết tâm tư của Lý Tuyểnkhông? Dù sao hai người họ luônanhanhem em, ngọt ngấy cả người.

Coi như Liễu Như Yên thông minh, ở chỗ Thú vươngkhôngnóira kỹ thuật tinh luyện khoáng thạch, chỉ làm Thú vương cho rằngcôta làmộtsủng thiếp nhonhỏ.

Bằngkhông, dựa theo tính tình thối ấy của Thú vương, căn bảnkhôngđểcôta sống đến bây giờ.

Liễu Như Yên sống sót, mỗi ngày ngoại trừ tình cảm với Lý Tuyển ra, còn phảiđigiám sát việc tinh luyện khoáng thạch. Trước đây việc này do Tô Minh làm, Tô Minhđãchết, theo lý thuyết hẳn nên đến phiên Tô Tầm.

Lý Tuyển còn kiêng kỵ Tô Tầm, Tô tướng quân bị phái đến Tây Bắc đánh với bọn người thú,anhvẫn làm công việc sở trường, thayhắntìm khoáng thạch khắp nơi.

Nhưng có lẽ Tô tướng quân thựcsựgià rồi, Tây Bắc bên kia rất lâukhôngtruyền đến tin tức tốt, trái lại liên tiếp nhận được tin tức tổn thất nghiêm trọng.

Lý Tuyển giận dữ, người càng phẫn nộ hơn chính là cha ruột của Lý Tuyển, tổng chỉ huy của quốc gia này. Ông ta vừa tức giận mắng Tô tướng quânkhôngtận trung hoàn thành trách nhiệm, vừa tra ra được vũ khí Lý Tuyển đưa có vấn đề, dù sao vấn đề cuối cùng đều ởtrênngười Lý Tuyển.

Sau cùng Lý Tuyển hết cách, đành phái Tô TầmđiTây Bắc làm giám quân. Tiện thểtrênđườngđicòn cómộtLiễu Như Yênđitheo giám thị Tô Tầm.

Liễu Như Yênnóilàđikiểm tra chất lượng nhóm vũ khí kia,thậtra là khoáng thạch xuấthiệnvấn đề. Kẻ sáng suốt đều biết Lý Tuyển cài người ở chỗ Tô Tầm.

hắnbiết nhà họ Tô đối xử tệ bạc với Tô Tầm, lai lịch củaanhcòn là câu đố, Tô tướng quânkhôngphải đánh mắnganh,thìcũng nuôianhkhôngbằngmộtcon chó.

Tô Tầm ghi hận, mấy năm nay Lý Tuyển đều thông qua Lý Manh Manh biết được điểm này. Cho nên đây cũng là lý dohắnvứt bỏ Tô Minh, xoay qua túm lấy Tô Tầm.

Nhưng hai người rốt cuộc có quan hệ máu mủ, lòng nghi ngờ của Lý Tuyển rất nặng, suy nghĩmộthồi dứt khoát dùng Liễu Như Yên thựchiệnkế phản gián[1].

[1]Kế phản gián: chống địch bằng kế lý gián.

côta phải làm hai cha con họ trở mặt thành thù.

Nguyễn Kiều Kiều chẳng biết Liễu Như Yên còn mang theo mục đích như vậy đến đây, nếukhôngchắc chắncôsẽnóivới Liễu Như Yên, đừng uổng phí tâm tư.

Hai cha con này trở mặt thành thù lâu rồi được chưa?

Đến thành Tây Bắc, lần đầu tiên Nguyễn Kiều Kiều trông thấy chiến tranh tàn khốc. Vũ khí công nghệ caothìsao, đối với người thú có năng lực chữa trị, chỉ có viên đạn được tinh luyện từ khoáng thạch mới có thể giết chết họ.

Nhưng tài nguyên kiểu này rất quý,khôngthể tái sinh.

mộtngày nào đó, loài ngườikhôngtìm được tài nguyên như vậy nữa, có phải cũng mấtđiưu thế duy nhất ở trước mặt người thúkhông.

Vừa vào thành, Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy hơi thở ngột ngạt, bầukhôngkhí ngoại trừ bụi khói, còn có mùi máu tanh nồng nặc.

Nguyễn Kiều Kiều túm tay Cẩu Bất Lý, có chút muốn ói. Cẩu Bất Lý vừa kịp đỡ lấycô, “Mẹ, mẹkhôngsao chứ?”

Nguyễn Kiều Kiều lắc đầu, “khôngsao.” Cuộc sống thoải mái quá lâu,côcũng trở nên yếu ớt hẳn.

Tô Tầmđangnghiên cứu công việc vào thành với Chuột Đệ, nghe được lời này lập tức quay đầu, “Sao thế?”

“Mẹ hơi khó chịu ạ.”

Tô Tầm phất tay, “Tới khách sạn.”

Chuột Đệ vô cùng kinh ngạc, “khôngphảiđiphủ tướng quân trước sao?”

Tô Tầm nhếch môi cười lạnh, “Đưa Liễu Như Yên qua đó trước.”

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện
Phó Du
dtv-ebook.com

Chương 79: Em là vợ tôi

Tô Tầm đóng gói Liễu Như Yên đến phủ tướng quân trước. Sau khi Nguyễn Kiều Kiều nằm nhoàitrêngiường óimộttrận, khó nén nổi lo lắng, “Đại nhân,anhkhôngqua đó xem chút sao?”

Liễu Như Yên và Tô tướng quân đềukhôngphải kẻ tầm thường, chẳng may hai người đó liên hợp lại,sẽrất bất lợi với họ.

“Hừ.” Tô Tầm nhìncô, trong mắt lộ vẻ khinh miệt, “Liễu Như Yênkhôngcó lá gan ấy.”

Lúc này, Nguyễn Kiều Kiều nhớ tớimộtchuyện, nhược điểm củacôta nằm trong tayanh. Hơn nữa, muốn giếtcôta hình như là chuyện dễ như trở bàn tay.

Trước đây, chỉ là lười ra tay thôi.

Sau khi Nguyễn Kiều Kiều óimộttrận, cuối cùng mới khá hơn tí.côhơi khát, nhưng Tô Tầm ngồi ởmộtbênkhôngnhúc nhích. Quả nhiênkhôngthể trông cậy vào người đàn ông này, mấy thứ dịu dàng ân cần gì đó, đừng tìmtrênngườianh.

Nguyễn Kiều Kiều xuống giường rót cho mìnhmộtly nước, tiện thể còn rótmộtly cho Tô Tầm.

“Em ổn chứ?”

Nguyễn Kiều Kiều gật đầu, “Chắc do có chútkhônghợp khí hậu.”

Đúng lúc này, ngoài cửa xuấthiệnmộtgã đàn ông béo, bóng dáng quen thuộc ấy chính là tiến sĩ Gấu.

“Nghenóicôngã bệnh?”

Tiến sĩ Gấu nắm cổ tay Nguyễn Kiều Kiều sờ soạng, “khôngcó gì đáng ngại, có lẽ là bệnh nhà giàu.”

Nguyễn Kiều Kiều tin tưởngkhôngchút nghi ngờ. Trước đây ở thành Hắc Kim,côlàmcôMèo ăn khoai tây vẫn vượt quamộtcách ngoan cường như con gián, giờđitheo Tô Tầm cuộc sống tốt lên, trái lại yếu ớt hẳn.

“Nghỉ ngơi nhiều là được. Còn nữa...” Tiến sĩ Gấu chớp đôi mắtnhỏtrong suốt, “Đại nhân à, gần đây tốt nhất hai người nên kiêng chuyện chăn gối.”

Những lời này của tiến sĩ Gấu mặc dù lànóivới Tô Tầm, nhưng ánh mắt chế nhạo ấy cũng nhìn về phía Nguyễn Kiều Kiều. Nguyễn Kiều Kiều tự nhận da mặt mày, cũngkhôngthể nào thản nhiên nổi.

côđỏ mặt.

Trái lại Tô Tầm nghiêm trang hỏi: “Phải kiêng bao lâu, tôi còn muốncôấy sinh congái.” Nhắc tới congái, ánh mắt Tô Tầm thoáng lộ vẻ dịu dàng nhìn Nguyễn Kiều Kiều, “Bộ dạng nhưcôấy vậy.”

Tiến sĩ Gấu cực kỳ ngạc nhiên, “Chuyện này... chuyện này tôi còn phải nghiên cứu thêm. Dù sao lần trước là trời xui đất khiến, lần này, tôi... còn phải nghiên cứu chút.”

Nguyễn Kiều Kiềukhôngngờ chuyện Tô Tầm muốn congáilàthật. Nhưngrõrànganhrất lạnh nhạt với Cẩu Bất Lý, cũng chẳng nhìn ra quan hệ thân mật gì đó của cha con, sao bỗng nhiên muốnmộtđứa congáinhỉ?

Đợi tiến sĩ Gấuđirồi, Nguyễn Kiều Kiều nghĩmộtchút cuối cùng hỏi thẳng.

Ngược lại Tô Tầm thản nhiên đáp: “Có congái, emsẽkhôngbiến mất nữa.”

“Đây là đạo lý gì?”

“Đợi em có congái, tôisẽnối hồn em và congáivới nhau. Đến lúc đó emkhôngthể biến mất, bằngkhông... congáiem cũngsẽbiến mất.”

“...”

Mẹ kiếp! Đây là ý nghĩ duy nhất trong lòng Nguyễn Kiều Kiều.côđúng là sống cuộc sống chó má mà, thựcsựcho rằng Tô Tầm đổi tính,khôngngờanhvẫn tàn bạo như trước.

“Đó là congáiruột củaanhđó! Có ai làm cha nhưanhkhông?”

“khôngphải còn chưa có à?” Tô Tầm chẳng thèm để ý, móng vuốt ở trước mặt Nguyễn Kiều Kiều lóe sáng, “Hay em muốn tôi dùng hồn của Cẩu Bất Lý. Tên nhóc đó hơi lớn làmkhôngtốt lắm...”

“...” Khốn nạn!

Nguyễn Kiều Kiều thựcsựvừayêuvừa hận Tô Tầm. Đôi khi cảm thấy tuy tính cáchanhquái gở, nhưngthậtra vẫn có chỗ tốt.

Mà giờ Nguyễn Kiều Kiều nghiến răng, hậnkhôngthể tiến lên cắnanhmộtcái.

anhsẽkhôngnóikhoác, song có lẽanhkhôngbiết, đôi lúcnóithậtcàng làm người ta đau đớn hơn.

Giờ phút này, Nguyễn Kiều Kiều hạ quyết tâm chắc chắn phải tìm tiến sĩ Gấu,cômuốn tránh thai.côkhôngmuốn có thai,khôngmuốn congáimình được sinh ra vì lý do này.

Vì chuyện ấy mà Nguyễn Kiều Kiều và Tô Tầm rơi vào chiến tranh lạnh trước nay chưa từng có. Trước giờ họ ở cùng nhau, Nguyễn Kiều Kiều ít khi phản kháng Tô Tầm. Đầu tiên là vì sức lực hai người khác biệt quá lớn, hơn nữa EQ của Tô Tầm vốnkhôngbiếtcôđangphản kháng.

Nhưng con thỏ nóng nảy cũngsẽcắn người. Sau khi Tô Tầm vô tưnóira suy nghĩ ích kỷ của mình, Nguyễn Kiều Kiều cực kỳ phẫn nộ. Về sau,cônghĩ kỹ lại, từ lúc bắt đầucôđãkhôngnghiêm túc với cuộc tình này rồi.côchỉ vì sống sót, mới miễn cưỡngđitheo Tô Tầm. Song trái tim con người đều là máu thịt,anhlại là cha ruột của con trai.

Thiên tính của người mẹ theo Cẩu Bất Lý lớn dần, từng chút lấp đầy lòngcô.hiệntạicôbắt đầu làm tròn bổn phận củamộtngười mẹ. Bảo vệ con cái, chăm sóc chồng,côtừ từ trở thànhmộtngười phụ nữ mềm mại như vậy.

Tuy nhiên khicômấtđisựcứng rắn ấy, từ từ trở nên mềm mại cũng pháthiệnramộtvài vấn đề.

Vấn đề giữa Tô Tầm vàcô.

khôngthể tiếp tục như thế nữa. Nguyễn Kiều Kiều vuốt ly trà, uốngmộthớp cạn nước trong ly. Nước trong lyđãnguội,mộthớpcôuống mà nguội lạnh đến tận đáy lòng.

Trải qua mấy ngày suy xét,côhạ quyết tâmkhôngtiếp tục như thế nữa.

khôngthểkhôngnói,côcòn ôm hi vọng về nhà. Đợi đến ngày nào đó số phận lại phát rồ,côvẫn có thể trở lại quê hương thân thuộc.

Nhưng cơ hội này quánhỏ, có trời mới biết khi nào số phận mới có thể chơi trò đùa này.hiệnviệccôđangcố gắng làm chỉ là nỗ lực sống sót.

Nếu sống,thìphải sốngthậttốt, cố hết sức sống cho tốt.

Lúc Tô Tầm trở lại,trênngười mang theo mùi máu tanh, có thể tưởng tượng đượcanhvừa trải qua cuộc chiến gì đó ở bên ngoài. Nhưng tay tráianhlại cầm theomộttúi màu đen.

“Cho nè.”

Sau khi Tô Tầm đưa túi màu đen kia chocô, bèn ra phía sau tắm.

Nguyễn Kiều Kiều mở túi pháthiệnđó làmộtsố trái cây đẹp mắt. Những trái cây nàycôchưa từng thấy, khá giống trái táo và lê trước kia, có điềunhỏhơn rất nhiều. Những trái táo và lê ấy bỏ túi rất đángyêu, tất cả lớnnhỏcộng lại cómộtđĩa,côđổ chúng ra, pháthiệncó mấy trái bị cắnmộtmiếng.

Bị dã thú ăn ư?

Lúc này, Tô Tầm nhanh chóng tắm xong bước ra, lau tóc.

“Sao thế?”

“Đây là cái gì?”

“Lúc đánh nhau nhìn thấy. Bọn họnóicó thể ăn, tôi có nếm thử mấy trái, ăn được nên đem hết về cho em.”

khôngthểkhôngnói, quả táo ngọt này của Tô Tầm thựcsựrất ngọt ngào. Nguyễn Kiều Kiều suýt nhận sai. Cứ như vậyđi, tuy chỉ số IQ củaanhcao, EQ thấp, nhưng độ trung thành cao, đối vớicôcoi như tốt rồi. Ở xã hộihiệnthực cũngkhôngthể tìm được bạn trai hoàn hảo, chứ đừngnóiđây làmộtmạt thế.

Nguyễn Kiều Kiều chậm chạpkhôngnóilời nào, Tô Tầm rất ngập ngừng, “Emkhôngthích?”

Nguyễn Kiều Kiều nhặtmộttrái táonhỏlên, cắnmộtcái, giòn giòn, hơi chua nhưng phần lớn là ngọt.

côlắc đầu, “Tôi rất thích. Cảm ơn.”

Tô Tầm mặt mày rạng rỡ, cái đuôi quấn tới, “Biết ngay em thích mà. Ăn hếtđi, mai tôi tìm nữa.”

“Những trái này ở chỗ người thú mới có,anhchạy đến chỗ bên kia hả?”

Tô Tầm gật đầu, “Ừ. Hai quân giằng co, tôiđithăm dò tình hìnhmộtchút.”

“trênngườianhcó mùi máu tươi cũng do nó mà ra à?”

Tô Tầm hít sâu mấy hơi, ảo não ngẩng đầu, “Nồng lắm sao?”

Nguyễn Kiều Kiều gật đầu, cắnmộtmiếng,khôngbiết tại sao mùi vị chua xót càngrõràng hơn.

“Đừngđi. Nguy hiểm.”

“Nhưng, trái cây ăn ngon mà.khôngphải em rất thích ư?”

“...”

Nguyễn Kiều Kiều hít sâumộthơi,côđiqua cầm khăn lôngtrêntay Tô Tầm, nắm tayanhbước tới mép giường.

Cái đuôi ấy liên tục quấn quýttrêntaycô, Nguyễn Kiều Kiều sờ cái đuôimộtcáchyêuthương, “Hình dạng như vậy, bị những người khác thấythìsao?”

Tô Tầm mài móng vuốt,khôngthèm để ý chút nào.

“Thấythìgiết.”

“...” Nguyễn Kiều Kiều chợt đờ người, “khôngthể xử lý bằng cách hòa bình ư?”

Tô Tầm hất mặt lên, “Thế đến lượt tôi bị giết?”

“...” Nguyễn Kiều Kiều lau lôngtrênđuôi. Tô Tầm thoải mái lầm bầm vài tiếng, gần đâyanhrụng lông ngày càng nhiều, có lẽ do áp lựckhôngít.

côkhôngmuốn tìm phiền toái choanh, nhất là lúc này. Chẳng qua cómộtsố chuyện phải giải quyết, tránh cho hậu hoạn sau này.

“Đại nhân, tại saoanhđối với tôi... tại saoanhkhôngmuốn tôi rờiđi?”

Tô Tầm xoay đầu, đôi mắt hẹp dài nhìncô, “Tại sao phải rờiđi? Em là vợ tôi,khôngphải em nên ở chung với tôi sao?”

“... Tôi... khi nào tôi?” Nguyễn Kiều Kiều sợ hãi, là sóng não của nam và nữ có vấn đề à?côluôn xem Tô Tầm là bạn giường, mà Tô Tầm lại xemcôlà vợ.

Đùa nhau hả?

Tô Tầm thu đuôi lại, híp đôi mắt xinh đẹp,khônghề động đậy nhìn Nguyễn Kiều Kiều,mộtlát sau mới lên tiếng: “Thú vương phinóicho tôi biết, chúng ta ăn chung, ở chung, mỗi ngày tôi ngủ với em, em còn sinh con cho tôi,khôngphải vợ tôithìlà gì? Hay...?”

Đôi mắt Tô Tầm híp sâu hơn, “Em lạikhôngbiết?”

Đương nhiêncôđâu biết!

Nguyễn Kiều Kiều tức muốn sùi bọt mép!cômuốn lật bàn, hung hăng nện người đàn ông đối diệnmộtquyền.

khôngphải như vậy! Tại sao có thể như vậy chứ?

Nhưng sống cuộc sống nhẫn nhịn quá lâu,hiệntạicôthu bớt tính khí của mình rồi.

“Đại nhân, ở chỗ tôikhôngphải thế...”

“Chứ là sao? Ăn chung ngủ chung với nhau, cho em sinh con,khôngcho emđi, tìm đồ ăn cho em, lẽ nàokhôngphải vợ?”

“...”

Nguyễn Kiều Kiềukhôngphản biện nổi.

Hình như đúng rồi. Như thếkhôngphải vợthìlà cái gì. Nhưng dường nhưkhônghợp pháp định lắm. Đợiđã... chỗ này có đăng ký kết hônkhông?

Còn nữa ——

Nguyễn Kiều Kiều nhức đầu, hình nhưcôlạc đề rồi.

“Nhưng, đại nhân à, tôi cảm thấy chúng takhônghợp lắm...” Nguyễn Kiều Kiều còn chưanóixong, móng vuốt của Tô Tầmđãlộ ra ngoài, hàm răng nghiến đến mức phát ra tiếng, ánh mắt càng vô cùng nguy hiểm, “Emnóixem, chỗ nàokhônghợp?”

“...” Đây là gian lận mà! Có khác nào mạnh mẽ cưỡng đoạt đâu!

Đáng tiếc, Nguyễn Kiều Kiều vẫn sợ,cônuốt nước bọtmộtcái, “Tôi cảm thấy địa vị củaanhquá cao, tôikhôngxứng vớianh...”

Tô Tầm thu móng vuốt, lấy làm lạ nhìn Nguyễn Kiều Kiều, “Chỗ của em tìm vợ đều nhìn địa vị hả?khôngphải thích là được sao?”

Hình như về điểm này, thế giới trước kiakhôngbằng ở đây. Song, Nguyễn Kiều Kiều ôm đầu vẫn chưa chốt được trọng điểm.

“Đại nhân à, chúng ta được gọi là vợ chồng.anhcó biết giữa hai vợ chồng, điều quan trọng nhất là gìkhông?”

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện
Phó Du
dtv-ebook.com

Chương 80: Tô tướng quân mưu phản

“Đó là cái gì?” Vẻ mặt Tô Tầm như bé cưng hiếu kỳ đặt câu hỏi.

“Là bình đẳng và tôn trọng.”

Nguyễn Kiều Kiều nghĩmộtchút, vẫn quyết định thànhthật. Ban đầucôvà Tô Tầmđãkhôngđứng vị trí ngang hàng,hiệntại xem ra, dứt khoát là đỉnh và đáy của chuỗi thức ăn. Sóiyêuthỏ trắng, chỉ sợ thỏ trắng luôn nơm nớp lo sợ, dù có thích sói chăng nữa cũngsẽkhôngquá buông thả bản thân, mà kết quả của việc sói phóng túng chính mình có lẽ làsẽăn thỏ trắng.

Tô Tầm cái hiểu cáikhông, cuộc sốngkhôngyên ổn khiến người ở đây chẳng nghĩ nhiều tới chuyện phong hoa tuyết nguyệt. Phần lớn chuyện bọn họ nghĩ tới toàn là cướp bóc và sinh tồn.

“Đó là cái gì?”

Quả nhiên Tô Tầm đặt câu hỏi, Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy giải thích khá đau đầu,cônghiêng đầu nghĩmộthồi, rốt cuộc tìm đượcmộtcách giải thích hoàn mỹ, “Giống như đại nhânnóianhthích tôi, nhưnganhcó từng hỏi qua ý kiến tôi chưa? Liệu tôi có thíchanhkhông?”

“khôngphải em cũng thích tôi à?”

Tô Tầmnóinhư lẽ đương nhiên khiến Nguyễn Kiều Kiều nghẹn họng nhìn trân trối, “Tôinóilúc nào?”

Tô Tầmkhôngthèm để ý, “Tiến sĩ Gấunói, phụ nữ đều nghĩmộtđằngnóimộtnẻo. Nên tôikhôngthèm để ý em từngnóichưa, nhưng tôi biết.”

Nguyễn Kiều Kiều: “...” Mọe.

cônghiến răng nghiến lợi, Tô Tầm động nãomộthồi cũng nghĩ ra.

“Hay emkhôngthích tôi? Em dámkhôngthích tôi?”

Nhìnđi, đây mới là vấn đề.

Nguyễn Kiều Kiều cố nén cơn kích động trợn mắt, “Đại nhân, đây là vấn đề bình đẳng và tôn trọng mà tôinóiđó. Dù tôi có thíchanh, nhưng bộ dạng này củaanhsẽlàm tôi cảm thấykhôngbình đẳng chút nào.”

“Ừm, thích là được.” Dứt lời, Tô Tầm lại xoay đầuđi, cái đuôi quét qua tay Nguyễn Kiều Kiều, lộ vẻ lười biếng.

“Đại nhân...” Nguyễn Kiều Kiều pháthiệnthông não cho Tô Tầm thựcsựkhôngcó tác dụng gì. Phương châm củacôlà khicôkhôngthể thay đổi thế giới này, cũng chỉ có thể thay đổi bản thân theo thế giới này.

Đồng nghĩa phía Tô Tầmkhôngthể thông,côđành để bản thân theo bên đó.cônghĩ thế giới thay đổi khôn lường,hiệncômuốn sống, muốn đứngtrênđỉnh chuỗi thức ăn, lúc này hình như chỉ có thể ở cạnh Tô Tầm.

Hơn nữa,côkiểu cách như vậy, hình nhưđãquên chuyện quan trọng nhất.

Tô Tầm thíchcô.sựyêuthích củaanhlại gồm rất nhiều nhân tố bên trong, song bây giờanhtốt vớicô, che chởcô, chăm sóccô, kiếm thức ăn chocô. Khi chưa chạm đến ranh giới cuối cùng củaanh,anhsẽlàmộtngười đàn ông tốt trung khuyển, ở trước mặtcô, bề ngoài có thểnóiche giấumộtcách hoàn mỹsựlạnh lùng và tàn nhẫn.mộtbạn trai như thế, Nguyễn Kiều Kiều tự vấn lòng mình,côthíchanhkhông?

Khi Nguyễn Kiều Kiều còn là học sinh từng thương thầmanhchàng ngồi sau lưng.hắnrất bình thường, rất nhiều bạn bè đều hỏi tại sao Nguyễn Kiều Kiều thíchhắn.cônghĩ, có lẽ làmộtthoáng lỗi nhịp. Vàomộtbuổi tối tự học nào đó tan lớp,côxoay người quay đầu lại, nhìn thấysựrạng ngời lấp lánh trong mắthắn, sau đó bèn thích.

côtừng bất chợt hoàn hồn, cảm giác bỗng nhiên lỗi nhịp chính là thích.côkhônghề có cảm giác như vậy với Tô Tầm, lần đầu tiên gặp mặt, hai người còn có địch ý với nhau, về sau chung đụng, Tô Tầm cũng vô số lần bắtcôlàm bia đỡ đạn.

mộtngười như thế, đặt trong nhóm bạn bè củacô, tuyệt đối làmộtgã cặn bã.

Nhưng địa điểm đặc biệt, thời gian đặc biệt, người đặc biệt, phải đối xử đặc biệt.

Tô Tầmkhôngphảimộtquý ông, thậm chíanhkhôngcósựdịu dàng và lương thiện của loài người.sựlương thiện và dịu dànghiệngiờ củaanhđều vìcômà tồn tại.

Nếu dùng từ ngữ để hình dungthìgọi là thay đổimộtcách vô tri vô giác.

Còn vớicô, có lẽ là lâu ngày sinh tình.

Thời gian Nguyễn Kiều Kiều tới thế giới nàykhôngngắn.

Bấm ngón tay tính toán,đãnăm năm rồi,côđitheo Tô Tầmđãnăm năm. Năm nămkhôngphải thời gian ngắn, dù nuôimộtcon vật, thời gian năm năm cũng đủ đế tình cảm chậm rãi thăng hoa.

Chứnóichi cái tên này là bạn giường củacô.anhchăm sóc cuộc sốngcô, ởtrêngiường thỏa mãncô, ở bênanh,khôngcần lo mấy thể loại người thứ ba bên ngoài, người khác bắt nạtcôanhsẽđứng ra trước tiên, thỉnh thoảnganhkhônghiểu phong tình, còn lập dị, songsẽtìm món ngon chocô, giấu đồ tốt giữ lại chocô.

mộtbạn trai như vậy, Nguyễn Kiều Kiều thoáng phân tích, cuối cùng bỗng dưng thở phào.

Từng có tác giả củamộtchuyên mụcyêuthíchđãnói, thích chính là thích, có thể buông taythìnó khác vớiyêu.

yêukhôngcó cách nào buông tay cả.

hiệntạicôđối với Tô Tầm, chắc là thích nhỉ. Cònyêu, giờcôcòn chưa phân biệt được, có lẽ phải ở thời điểm đặc biệt mới có thể biết tình cảmẩnsâu bên trong.

Hôm nay Tô Tầm mệt rồi, đợi Nguyễn Kiều Kiều lau khô đuôi xong,anhôm gối ngủ.

Nguyễn Kiều Kiều đắp chăn choanh, nhìn trái câytrênbàn, nghĩmộtchút vẫn chọn mấy trái to đem cho Cẩu Bất Lý.

Từ sau khi Tiểu Bạch tới, Cẩu Bất Lý rất ít khi quấn quýt lấycô. Qua năm mới, vóc dáng cậu lại cao hơn tí.

Lần này Tiểu Bạchkhôngđitheo, Cẩu Bất Lý vẫn ở chung với tiến sĩ Gấu.

Có điều, khi Nguyễn Kiều Kiều đem trái cây qua, tiễn sĩ Gấukhôngcó ở đó.

“Mẹ.” Thấy Nguyễn Kiều Kiều, Cẩu Bất Lý mừngrõtiến lên đón.côđưa trái cây cho cậu, đút cậu ănmộtmiếng.

“Chát quá.”

Cẩu Bất Lý thè lưỡi, ngay sau đó lại cắn tiếp, “Nhưng vẫn ăn rất ngon.”

“Tiến sĩ Gấu đâu con?”

Cậu gặm trái cây say sưa ngon lành, “Tới chỗ Liễu Như Yên rồi ạ.”

Người của Tô Tầm ai cũng chẳng coi Liễu Như Yên ra gì, ngoại trừ tiến sĩ Gấu háo sắc, nếukhôngphải mấy năm nay trải qua sóng gió, coi như tin tưởng hùng phẩm của ông,thìNguyễn Kiều Kiều còn nghĩ tiến sĩ Gấusẽđứng về phía Liễu Như Yên.

“Khi nào ông ta về? Con chưa ngủ sao?”

Cẩu Bất Lý gặm xongmộttrái, loay hoay vớimộtsố dâytrênbàn, “Sắp ngủ rồi ạ. Đúng rồi mẹ ơi, mai con phải ra ngoàimộtchuyến, mẹ cứ ở nhàđi. Con cónóivới chú Chuột Đệ rồi, chúsẽchạy về.”

Nguyễn Kiều Kiều nghe xong, rốt cuộc pháthiệnchỗ nàokhôngđúng.

“Cẩu Bất Lý, con muốnđiđâu? Hơn nữa, mọi ngườiđangbảo vệ mẹ à?”

Cẩu Bất Lý gật đầu, “Đúng vậy. Lần trước sau khi Tô tướng quân bắt mẹđi, đại nhân đều phạt nặng bọn con. Lần này tới địa bàn của Tô tướng quân, bọn con tất nhiên phải trông nom mẹ kỹ càng.”

“Nhưng...” Nguyễn Kiều Kiều nghĩ tới lần trước bị bắtđithí nghiệm,khôngcó cách nàonóira bản thân có năng lực tự vệ.

“Vậy còn con, ông ta cũng có thể bắt con mà...”

Cẩu Bất Lý tiếp tục việctrênbàn, cũngkhôngngẩng đầu đáp: “Yên tâmđimẹ, trong lòng đại nhân, conkhôngquan trọng bằng mẹ. Hơn nữa, ông takhôngbắt được con...”

Rốt cuộc Cẩu Bất Lý được di truyền chỉ số thông minh từ Tô Tầm, tuy cậu mới năm tuổi, nhưngđãtrưởng thảnh rất sớm.

“Cẩu Bất Lý à, đại nhânkhôngphải...”

“Mẹ.” Cẩu Bất Lý ngắt lời Nguyễn Kiều Kiều, “Đừng rót cho con mấy cái gọi là Súp gà cho tâm hồn[1]. Ý của mẹ, con hiểu. Con là con trai đại nhân, đại nhân chỉ có tính cáchkhôngtốt, vẫn có thương con. Những thứ này, con biết hết. Hơn nữa, trong lòng con và đại nhân đều biếtrõhai người là cha con như thế nào, nên thựcsựkhôngcần thiết phải tranh luận những điều này.” Cẩu Bất Lý ngẩng đầu, cầm tay Nguyễn Kiều Kiều dán lên mặt, “Trong lòng con, mẹ là người quan trọng nhất, bất luận ai cũngkhôngthể thay thế. Con biết, mẹ cũng nghĩ vậy. Nên... consẽcố hết sức bảo vệ mẹ.”

[1]Súp gà cho tâm hồn, tên tiếnganhlà Chicken Soup For the Soul, được phát hành vào 28/6/1993 và nhanh chóng trở nên nổi tiếng khắp thế giới. Tên quyển sách được ra đời khi tác giả Jack Canfield nhớ lại những lần bị ốm, ông thường được ăn súp gà do mẹ nấu. Mẹ Jacknóiloại súp này có thể giúp phục hồi sức khỏe cho những ngườiđangđau yếu.mộtý tưởng bừng sáng trong Jack. Quyển sách này cũng có tác dụng chữa lành những bệnh,khôngphải cho cơ thể như súp gà đơn thuần mà cho tâm hồn con người.

Cuối cùng, ánh mắt cậu rơitrênbụngcô, ánh mắt chờ mong.

“Mẹ,thậtra con cũng muốn cómộtđứa emgái, dáng dấp như mẹ, có thể gọi con làanhhai. Con ngay cả tên cũng nghĩ xong rồi, gọi là Cẩu Muộiđi.”

“...” Quả làanhruột mà!

Sau khi Nguyễn Kiều Kiềuđixem Cẩu Bất Lý, cũng tiến hành xem xét lại chính mình. Giờ là lúc nào rồi màcôcòn nghĩ tới chuyệnyêuđương.hiệntạikhôngphảicôvà Tô Tầm cùng chung mối thù tìm cách đối phó tên cáo già Tô tướng quân sao?

Quả nhiên, ngày hôm sau, Tô Tầm vẫn chưađigặp Tô tướng quân, ông tađãtới. Vừa đến, ông ta giống như muốn thương lượng với Tô Tầm chuyện mưu phản.

Hơn nữa, ngay cả kiếm lý do ông ta cũng nghĩ xong rồi. Liễu Như Yên là vợ bé của Tô Minh, bây giờ bị thái tử Lý Tuyển chiếm đoạt, đồng thời Tô tướng quân còn định đẩy cái chết của Tô Minh đổ lên đầu thái tử.

Bàn tính của ông ta đánh rất vang, có điều xuấthiệnvấn đề.

“Thiên hạkhôngchỉ có nhà họ Tô, chỗ thái tử ắt hẳn chuẩn bị kỹ càng rồi. Ông có kế haythìsao, chúng ta cònđangđánh trận đó!”

“Đánh trận?” Tô tướng quân cười khẩy, “Giờ mày mới biết hả? Đây là thủ thuật che mắt của tao, taođãđàm phán với Thú vương, chỉ cầnhắnđồng ý giúp tao, mấy thị trấnnhỏở biên giới tao đều có thể đưa chohắnvô điều kiện.”

“Vô điều kiện?”

Tô Tầm nhếch môi cười, “Khẩu vị củahắncó thể lấy mấy thị trấnnhỏkia lấp đầy?”

Tô tướng quân bị vạch trần phất taykhôngthèm để ý, “Người thú vẫn đơn thuần lắm. Kỹ thuật của bọn chúng lạc hậu hơn chúng ta nhiều, dù chohắnmấy kỹ thuật công nghệ và trang thiết bị cần thiếtthìsao, trong thời gian ngắn, bọn chúngkhôngtạo nên sóng gió gì.”

Nguyễn Kiều Kiều ởmộtbên nghe đượcâmthầm líu lưỡi, sai rồi, việc nàykhôngphù hợp làm chiến lược kéo dài.

Lại nhìn Tô Tầm, ánh mắt rơitrênngười Tô tướng quân,khôngnhanhkhôngchậmnói: “hiệntại, ông cònmộtlợi thế.”

Tô tướng quân vỗ tay cười to,sựđắc ý lộ ra hếttrênmặt.

“Như vậy tính ra, tao phải cảm ơn mày. Nếukhôngphải mày dẫncôta từ chỗ Thú vương về,thìtao thựcsựvẫnkhôngbiết thái tử nặng tình vớicôta thế.khônghổ là người của nhà họ Tô, đủ gian xảo, đưa lợi thế quan trọng này tới bên cạnh tao.”

Tô tướng quân xua tay, ngoài cửa, hai gã vạm vỡđãáp tải Liễu Như Yên với vẻ mặt trắng bệch tiến vào.

“To gan! Các người dám vô lễ với tôi! Ông cũng biết tôi là người thế nào mà!”

Tô tướng quân cười haha, “Đương nhiên biết. Tôi còn biếtcôlà người phụ nữhắnđể ý nhất.” Tô tướng quân ngả ngớn vuốt má Liễu Như Yên, “Nhìn kỹ, bộ dạng cũng bình thường thôi. Chẳng qua tạicôhại Minh nhi của tôi chết thảm. Làm cha làm mẹ, con trai chết bất đắc kỳ tử lạikhôngthể báo thù cho nó, cuộc sống như vậy thảm thương cỡ nào. Nhưng may mà, hết thảy vẫn chưa muộn. Tôi còn kịp.”

Ngày thứ ba sau khi Liễu Như Yên và Tô Tầm tới thành Tây Bắc, Tô tướng quân tuyên bố tự lập quốc gia,khônghề chịusựquản lý của thành Nhân Loại bên kia.

Nguyên nhân rất đơn giản, vua bất tínthìthần bất trung.

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện
Phó Du
dtv-ebook.com

Chương 81: Ngày tháng giam lỏng

Chẳng qua, Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy Tô tướng quân tự lập quốc gia, dường nhưđãgiúp thái tửmộtphen. Cha của Lý Tuyển già rồi, người già đều thích hồi tưởng về quá khứ. Ông ta và Tô tướng quân cùng nhau lớn lên, về nghĩa làanhem, về lễ là quân thần, bỗng nhiên bị phản bội, ông ta nuốtkhôngtrôi cục tức này, dứt khoát bệnh liệt giường.

Quả nhiên Lý Tuyểnkhôngphải kẻ tầm thường, mấy ngườianhem ngườithìlưu vong, ngườithìchết, cuối cùng chỉ còn mỗi mìnhhắntúc trực bên cạnh cha.

hiệntạihắnđãtrở thành người thống trị toàn bộ quốc gia rồi.

khôngbao lâu sau, thành Nhân Loại truyền ra tin tức cha của Lý Tuyển mất.

Lý Tuyển trở thành vị vua mới.

Lúc này Nguyễn Kiều Kiềuđangcùng Tô Tầm ngồi trong sân ngắm cánh hoa của cây mơ rơi lả tả.

Từ sau khi Tô tướng quân làm phản, vị trí của Tô Tầm trở nên lúng túng. Ngoài mặt,anhlà con trai duy nhất của Tô tướng quân, dựa theo cáchnóicủa thành Nhân Loại, chắc là thái tử rồi.

Nhưng, hình như quan hệ giữaanhvà Tô tướng quân lại lạnh nhạt, sau khi ông ta dời đến nhà mới,anhcũngkhôngđi.

khôngchỉ thế, Tô tướng quân còn giam lỏnganhtrong ngôi nhà này.

Thành Tây Bắc rất gần với khu vực của người thú, môi trường ô nhiễm cũngnhẹhơn. Ở cái viện này, lúc dọn tới Nguyễn Kiều Kiềukhônghài lòng, bởi nó làmộttứ hợp viện cũ nát.

Song, đợicôquyết định dọn dẹp sạchsẽnơi này, trông thấy việnnhỏtrước mặt trở nên mới toanh, bỗng nhiên có cảm giác cómộtcái tổ.

côcòn pháthiệnramộtgốc cây sắp chết.

Ban đầu, Nguyễn Kiều Kiều chẳng biết là cây gì.côcómộtđôi tay khéo léo, dường như bất kỳ thực vật nào đều có thể trồng sống trở lại.

Dì Heo ở thành Hắc Kim mang tới rất nhiều hạt giống chocô,côđikhai phá mảnh sân này, trồngmộtloạt.

Cuối cùng khi hạt giống nảy mầm, gốc đại thụ ở góc xó cũng bắt đầu nở hoa.

Hóa ra, nó là cây mơ,khôngbiết quả mơ có chua quákhông.

Nguyễn Kiều Kiều vuốt cằm, nuốt nước miếngmộtcái.

Ngày tháng bị giam lỏng trải qua nhàn nhã tự tại.thậtra ở trong mắt Nguyễn Kiều Kiều, đó cũngkhôngphải là giam lỏng. Vì người ở chung quanh viện căn bảnkhônglàm gì được Tô Tầm.

Mỗi buổi tối Tô Tầm đều lén lút đến khu vực của người thú, bình thườnganhsẽmang về rau cải và trái cây mà Nguyễn Kiều Kiều thích ăn.

anhđilại tự nhiên, căn bảnkhôngthể gọi là giam lỏng. Nguyễn Kiều Kiều nghĩ, lý doanhchưa trở mặt với Tô tướng quân chính là vì lười.

Lười hoạt động thôi.

khôngthểkhôngnói, từ lúcanhở chung vớicô, thựcsựlười nhácđirất nhiều.

Sau khi Tô tướng quân thượng vị, từng tới thăm Tô Tầmmộtlần, có lẽ ý muốn bảoanhgiúp ông ta. Songanhlười nhác cự tuyệt.

Về sau, Tô tướng quân bèn nhốtanhlại.

Nguyễn Kiều Kiều từng vuốt đuôi Tô Tầm hỏi, sao Tô tướng quânkhônggiếtanh? Dù gì lão Tô tướng quân này nhìnkhôngra cósựtồn tại của tình cha con gì.

Đuôi của Tô Tầm phất qua phất lạitrêntay Nguyễn Kiều Kiều, “hiệntại ông ta trước sau đều có địch, tôi cho ông ta hi vọng.”

“Nhưng, tôi nghĩ đợi thêm thời gian nữa,anhsẽcho ông tamộtđao.”

Tô Tầm lườmcô, “Ngược lại em rất hiểurõtôi.”

Nguyễn Kiều Kiều nệnanhmộtcái, “Lẽ nào tôinóikhôngđúng?”

“Đúng đúng đúng, emnóiđúng hết.”nóixong, Tô Tầm lại lười biếng tựa lên chiếc ghế nằm.

Trong hoa mơ ngày xuân, cảm giác nhàn hạ trộm rảnh rỗi nửa ngày kiểu này quá tuyệt vời.

Nguyễn Kiều Kiều từng hỏi tung tích của Liễu Như Yên, Tô Tầmnóicũng bị Tô tướng quân nhốt lại. Liễu Như Yênhiệnlà lợi thế lớn nhất ông ta dùng để uy hiếp thái tử, nên phải nắm chặt cho kỹ.

Phảinóirằng Liễu Như Yên thựcsựmạng lớn.khônghổ là nữ chính, giày vò đủ kiểu, cuối cùng vẫn sốngmộtcách ngoan cường.

khôngchỉ thế, Liễu Như Yên dường như sống tốt hơn bọn họ, lần trước còn chạy tới thăm họ nữa.

Ngay trước mặt thị vệ, Liễu Như Yênkhôngnóigì thêm. Ý tứ đại khái Nguyễn Kiều Kiều hiểu.hiệngiờcôta muốn trở lại bên cạnh Lý Tuyển, cần Tô Tầm hỗ trợ.

Nhưng Tô Tầmsẽhỗ trợ sao?

Tất nhiên làkhông. Bây giờ sống lười nhác như vậy,anhhết sức hài lòng, còn lâu mới nhúc nhích.

Sống kiểu này lâu thế cũng xuấthiệnmộtvài vấn đề, chẳng hạn như Tiểu Manh mang thai.

Thủ đoạn làm việc của người thú thựcsựdứt khoát. Cặp đôi oan gia Tiểu Manh và Chuột Đệ bình thường ở chung đều đánh nhau, đánh đến mười ngày nửa tháng đềukhôngở nhà.

Kết quả, duy nhất cómộtlần tay trong tay trở về, chính là lúc Tiểu Manhnóimình có thai.

Nguyễn Kiều Kiều đánh giá khi Tiểu Manh mang thai, có phảisẽnghỉ thai sảnkhông. Đúng lúc khoảng thời gian này cũng chẳng có việc gì, song Tiểu Manh cứ nhảy nhót tưng bừng, lần trước còn khiêngmộtcon gấu trúc về.

Nguyễn Kiều Kiều trố mắt ngoác mồm, mà giống đực chung quanh lại nhìn quen rồi.

“Tiểu Manh,khôngphảicôcó thai à?”

“Đúng thế.”

Tiểu Manh gật đầu, bắt đầu xuống tay mổ xẻ gấu trúc.

“côvận động nhiều vậy thựcsựổn chứ?”

“Có gìkhôngổn đâu.” Tiểu Manh giơ tay lên chém xuống, đầu gấu trúcđãtách rời.

“...”

Về sau, tiến sĩ Gấu mớinóicho Nguyễn Kiều Kiều hay. Người thú mang thaikhôngyếu ớt như loài người. Chẳng phải dưới tình huốngkhônghiểu ra saocôsinh Cẩu Bất Lý ư?

nóiđến đây, từ sau khi Tô Tầm muốn có thêm con, Nguyễn Kiều Kiều từng lặng lẽđitìm tiến sĩ Gấu,nóimuốn tránh thai.

Nhưng tiến sĩ Gấu lấy làm lạ nhìncô.

“côtưởngcôdễ có thai lắm hả? Rất khó đó, được chưa?”

Hình như để chứng thực lời tiến sĩ Gấunóilà đúng vậy, Nguyễn Kiều Kiều và Tô Tầm vận độngtrêngiường cũng rất nhiều, nhất là kỳ động dục gần đây, Tô Tầmkhôngra khỏi cửa, mỗi ngày đều dùng đuôi ômcôlăn lộntrêngiường.

Có lẽcôcũng tới tuổi như hổ như sói, bị Tô Tầm ôm,sựvui sướng và dục vọng đều bị khơi gợi ra, cùng hồ đồ với Tô Tầm.

Ngay cả mỗi ngày lăn lộntrêngiường như thế, nhưng qua hơn nửa năm, Nguyễn Kiều Kiều vẫn chưa có thai.

Điều này làmcôthở phàonhẹnhõm, đồng thời chẳng biết tại sao, trong lòng mơ hồ xuấthiệncảm giác mất mác.sựmâu thuẫn này khiếncôkhônghiểu nổi.côdẫn theo Cẩu Bất Lýđãrất khó khăn rồi, nếu thựcsựxuấthiệnmộtCẩu Muội, chỉ e... cuộc sống kiểu đó căn bảnkhôngdám nghĩ nữa.

Khỏi cần phảinóitới mục đích có con của Tô Tầm lạikhôngchút đơn thuần.

Hôm nay, Cẩu Bất Lý hào hứng trở về,trêntay còn cầmmộtbức thư.

“Tin tức của Tiểu Bạch sao?”

Cẩu Bất Lý gật đầu, “Mẹ, đại nhân đâu?”

“Ở phòng sách ấy.”

Chẳng biết Cẩu Bất Lý và Tiểu Bạch liên lạc bằng cách nào.hiệngiờ thành Tây Bắc và thành Nhân Loạiđangở thế đối lập, tin tức càng cấm đoán hơn, nhưng Tiểu Bạch lại có cách truyền tin.

Cẩu Bất Lý cầm thư vào phòng sách của Tô Tầm. Khi Nguyễn Kiều Kiều bưng trà mơ vào, hai người đều ngẩng đầu nhìncô.

“Đại nhân, ngài xem tin tức này chính xáckhông?”

Tô Tầm cầm bức thư, gật đầu, “Bảo nó để ý bên kia chút. Có thời gianthìđitìm Sai Nhĩ.”

Sau khi Nguyễn Kiều Kiều châm trà cho hai người, ánh mắt rơitrênbức thư của Tiểu Bạch.

“Thành Nhân Loại bên đó sao thế?”

Tô Tầm cũng chẳng muốn gạtcô, “Lý Tuyển lên ngôi rồi.”

“Hèn gì gần đây thái bình vậy.”

Tô Tầm uốngmộtngụm trà, trà mơ chua chua khiếnanhcau mày.

“Chua quá.”

“Uống rất ngon, mùi vịkhôngphải rất khoan khoái à?”

Tô Tầm đặt ly trà xuống, gương mặt nhăn nhó.

Chua tới thế ư? Nguyễn Kiều Kiều nghiêng đầu nhìn Cẩu Bất Lý, pháthiệnvẻ mặt cậu cũng tương tự.

Hai nét mặt,mộtlớnmộtnhỏ, nhăn nhó làm Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy rất buồn cười. Vậy mới giống cha con chứ.

Buổi tối, sau khi lăn lộn xong, Tô Tầm ôm Nguyễn Kiều Kiều vào lòng, thân mật cọ cọ bả vaicô.

“Em thích cuộc sống như vậy sao?”

Nguyễn Kiều Kiều gật đầu. Cuộc sống kiểu này yên tĩnh,côthích nhất. Trở về nông thôn,khôngcó chiến tranh, mặt trời mọcthìdậy, mặt trời lặnthìnghỉ ngơi là cuộc sống lý tưởng củacô.

Thấycôgật đầu, Tô Tầm khẽ ômcô,khôngnóigì.

Nguyễn Kiều Kiều nhắm mắt lại, sau đó xoay người tựa vào vòng tay Tô Tầm.

“Đại nhân, có phải ngày tháng bình yên sắp kết thúckhông?”

Tô Tầm gật đầu, khẽ sờ đầucô.

“Lý Tuyểnkhôngphải kẻ đơn giản, chỉ e về sau kết cục của tôisẽkhôngtốt.”

Nguyễn Kiều Kiều nghĩ tới nguyên tác, xác thực Tô Tầm của trước kia bị nữ chính và thái tử liên thủ giết, mặc dù nam chính khác cũng giúpmộttay.

Nhưng tronghiệnthực, nữ chính Liễu Như Yên hình nhưkhôngthông minh như nguyên tác, tuy có hào quang của nữ chínhsẽkhôngchết, nhưng làm việc nào cũng đều hỏng bét việc nấy.

Mấy nam chính, Thú vươngthìcó quan hệkhôngtồi với Tô Tầm, Mạc Phithìlà em họ củaanh, Tô Minhthìđãsớm ngủm củ tỏi rồi.

Chỉ còn mỗi mình Lý Tuyển.

Nguyễn Kiều Kiều vươn tay ôm Tô Tầm, “Đại nhân,khôngphảianhrất lợi hại à?anhsẽbiến thành người bán thú.”

Tô Tầm xòe tay ra, biến thành móng vuốt ở trước mặt Nguyễn Kiều Kiều, “Đôi khi, chỉ có sức lực cũng vô dụng.trênthế giới này, quyền thế mới lớn nhất.”

“Lý Tuyển lợi hại vậy ư?”

Nguyễn Kiều Kiều có chútkhôngtin, “Nếuhắnlợi hại, sao còn để Tô tướng quân tạo phản nữa?”

“Tô tướng quânkhôngphản,thìhắnđâu thể lên ngôi.”

Lời này của Tô Tầm có chút kỳ quái, Nguyễn Kiều Kiều chống cánh tay, tóc dài rơitrênvaianh.

“Đại nhân, ýanhlà sao?”

Tô Tầm vuốt sợi tóc rũ xuống, nét mặt dịu dàng.

“Em có biết trước đó Lý Tuyển có bao nhiêu đối thủ cạnhkhông?”

Nguyễn Kiều Kiều lần nữa tựa vào lòng Tô Tầm, bẻ ngón tay suy nghĩ, “Nghenóilão quốc vương có ba người con trai vàmộtngườianhem nữa. Xem như bốn ngườiđi.”

“Ừm.” Giọng điệu Tô Tầm thản nhiên, “Gầnmộtnăm nay, ba người con trai đókhônglưu vongthìchết, nênhắnmới ngồi vững vị trí thái tử.”

“Thế liên quan gì tới Tô tướng quân?”

“Lão quốc vương hơi kiêng kỵ thủ đoạn củahắn.hắnđãcó thể giết chếtanhem mình,thìchahắncàngkhôngthành vấn đề.”

“Cho nên ýanhlà, ngay từ đầu lão quốc vươngđãkiêng kỵ Lý Tuyển?”

“Ừm.”

Nguyễn Kiều Kiều lần nữa chống tay, bỗng nhiêncôsáng tỏ.

“Do đó Tô tướng quân tạo phản,thậtra có lợi vớihắn. Chẳng hạn như quốc vương già rồi, chịukhôngnổi kích thích kiểu này nên bị bệnh là chuyện hợp lý, mà ngườimộtkhi bị bệnh, lại có tuổi nữathìcó chếtsẽcàng hợp lý hơn.”

“Ừm.”

Tô Tầm cắn lỗ taicô, khenmộtcâu, “Thông minh. Có điều, tôi còn báo cho emmộtchuyện nữa.”

anhkhẽ liếm vành taicô, giọng điệu mơ hồnói: “Mấy hôm trước nhận được tin. Chú của Lý Tuyển cũng chết rồi, bị ám sát chết, nghenóicòn do thành Tây Bắc ra tay nữa.”

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện
Phó Du
dtv-ebook.com

Chương 82

“Chết rồi? Tô tướng quân ra tay?khôngđúng, chẳng phảianhnóigần đây ông ta thân mình còn lo chưa xong sao?”

Tô Tầm buồn bực, “Ừm, chắc là Lý Tuyển. Dù gì chiêu mượn dao giết người này thựcsựdùng đến chán rồi.”

Có thể áp đảo baanhem đoạt chính quyền, và người chú cũng chết. Trong vòng nửa năm ngắn ngủi,khôngthểkhônglộrõtính cách của Lý Tuyển.

Làm xong tất cả còn đẩy mọi chuyện lên người Tô tướng quân,khôngthểkhôngnóiLý Tuyển thựcsựcao tay.

“Vậy giờ chúng ta tính sao đây?”

Tô Tầm vuốt đầucô, “khônglàm gì hết. Dù gì chuyện nên tới sớm muộn gì cũng phải tới.”

“Tên nhóc Lý Tuyển ấy ngược lại chiếu tướng tao.”

Có lẽ Tô tướng quânkhôngphản ứng kịp, ông ta bị biến thành nòng súng rồi. Dựa theo tính tình của Lý Tuyển, củng cố chính quyền xong, bước kế tiếp chính là đối phó ông ta.

Tô tướng quân há là người ngồi chờ chết, lúc này ông ta nghĩ ramộtcách.

“Màyđigiết Lý Tuyển, tao biết ở thành Nhân Loại mày cònmộtsố nội ứng, nghĩ cách diệt Lý Tuyểnđi.”

Lão này tưởng giết Lý Tuyển đơn giản như bổ dưa hả?

Tô Tầmkhôngđồng ý, cũng chẳng chịu trả lời.

Tô tướng quân cười khẩy, phất taymộtcái, bao vây cái tứ hợp viện nhonhỏnày.

“Tao biết nơi này ngănkhôngnổi mày, mấy ngày nay mày ra ra vào vào tự nhiên, có điều vợ con mày có bản lĩnh như màykhông?”

Ngụ ý chuẩn bị dùng Nguyễn Kiều Kiều và Cẩu Bất Lý uy hiếp Tô Tầm.

Chẳng qua, Tô Tầm đâu dễ uy hiếp thế.

“Có lẽ ông quên mất tôi là người nhà họ Tô rồi.” Tô Tầm híp mắt, thoáng nhìn Tô tướng quân, “Đứa con trai thân thiết nhất của ông – Tô Minh, ông còn có thể bỏ mặc, tôi đâu phải con trai ngoan, nhưng tôi tuyệt đối làmộthọc trò giỏi, từng cử chỉ lời ăn tiếngnóicủa ông ảnh hưởng tôi rất sâu sắc. Ông tưởng dùng họ có thể uy hiếp tôi hả?”

“Lẽ nàokhôngthể?” Tô tướng quân vỗ tay cười to, “Mày còn quá trẻ, xem như người nhà họ Tôthìsao?mộtcon chó rơi vào đường cùng, sau khi được người ta cứu vớtsẽđối xử với người đó thế nào? Thề sống thề chết thuần phục, cả đờikhôngrờikhôngbỏ? Tô Tầm, mày giúp tao, taosẽcho mày tất cả thứ mày cần. Nếukhônggiúp tao... màysẽbiết hậu quả.”

Tô tướng quânđirồi, Tô Tầm trầm mặc rất lâu.

Khi Nguyễn Kiều Kiều cầm bánh ngọt hạnh nhân tiến vào, Tô Tầm dựa vào cửa sổ, chẳng biếtđangnghĩ gì.

“Đại nhân?” Nguyễn Kiều Kiều thoáng do dự, vẫn hỏi ra, “anhthựcsựmuốnđiám sát Lý Tuyển ư?”

“Cũng đâu phải lần đầu.”

Tô Tầm cầmmộtkhối bánh hạnh nhân, cắnmộtcái.

“Ngọt quá.”

“Ngọt hả? Tôi thấy vẫn ngon mà.” Nguyễn Kiều Kiều tự mình nếm thửmộtmiếng, “Đại nhân,anhbiếtrõbên người Lý Tuyển canh phòng nghiêm ngặt,anhkhôngthể lẫn vào được.”

Tô Tầmnóiđúng,trênthế giới này, lực lượng lớn nhấtkhôngphải sức mạnhanhbiến thành người thú, mà là quyền thế.

Tên Lý Tuyển này bí hiểm, tâm cơ càng thâm trầm. Chahắncó thể hại chết,anhem có thể giết, người phụ nữ mìnhyêuthương có thể lợi dụng. Người như vậy, Tô Tầm đâu thể ám sát nổi.

“Chung quy cũng phải làm thôi.”

Tô Tầmkhôngcó hứng thú gì với bánh hạnh nhân, sau khi ănmộtmiếngthìdừng. Nguyễn Kiều Kiều thăm dò suy nghĩ củaanh,anhphảiđiám sát Lý Tuyển sao?

Việc này ngu xuẩn lắm!

Đêm nay, Nguyễn Kiều Kiều tâm thầnkhôngyên.côrất muốn nhớ lại tình tiết trong nguyên tác, tuy tác giả rất ngốc, cố hết sức viết H nên tình tiết cơ bản đều rất qua loa, về mặt mưu kế càng non kém. Tô Tầm chết cũng viết mơ mơ hồ hồ,côcũng chỉ quan tâm nam chính lăn lộn 360 độ với nữ chính, nội dungthìkhôngquan tâm lắm.

Nguyễn Kiều Kiều vắt hết óc, chỉ nhớ Tô Tầm chết ở trong cung điện dưới lòng đất gì đó.

Hình như cung điện dưới lòng đất là trụ sở lân cận của Lý Tuyển.

Nắm chặt tay, Nguyễn Kiều Kiều có chút do dự, mới lên tiếng: “Đại nhân, Lý Tuyển có nhược điểm gì?”

Tô Tầm nghiêng đầu, “hắnthoạt nhìn cả người đều là nhược điểm. Giờ nghĩ lại,hắnchỉ ngụy trang thôi.”

nóiđúng hơn làkhôngcó nhược điểm.

“Lý Tuyển và Tô tướng quân ai dễ giết hơn?”

Con ngươi Tô Tầm khẽ động, “Ý em là?”

Nguyễn Kiều Kiều cũngkhôngphải muốn Tô Tầm và Tô tướng quân giết hại lẫn nhau. Song Tô tướng quân vô tình,thìđừng trách bọn họ vô nghĩa.

“Đại nhân, làm ngườikhôngthể vĩnh viễn gió chiều nào theo chiều đó.hiệntại Lý Tuyển và Tô tướng quân đều nắm quyền to, chúng takhôngcó thực quyền, chia rẻ ly giánkhôngphải là kế lâu dài.” Cuối cùng, Nguyễn Kiều Kiều kéo tay Tô Tầm, khuyên nhủ: “Lẽ nào đại nhânkhôngcân nhắc đến chỗ đứng sao?”

Nguyễn Kiều Kiều tiếp tụcnói: “khôngbằng, đứng bên phía thái tửđi. Tôi nghĩ với tính tình củahắnác hơn Tô tướng quân, ắt hẳn có thể thắng.”

Tô Tầm như có điều suy nghĩ, hình như bị thuyết phục.

Dừngmộtchút, bỗng nhiênanhđứng dậy, “Tôi ra ngoài tí.”

Tô Tầm mặc quần áo, lần nàyđithẳng tới phòng tiến sĩ Gấu.anhmãikhôngtrở về, lúc trở vềtrênngười lại mang cảm giác lạnh lẽo.

Nguyễn Kiều Kiều mơ mơ màng, cảm thấyanhnhích lại gần.

“Đại nhân,anhnghĩ kỹ càng chưa?”

Tô Tầm dán lại gần bên taicô, khẽ cắn, “Ông tanóiđúng, xácthậttôikhôngác bằng ông ta. Ông ta chộp được nhược điểm của tôi.”

Sau đó, Tô Tầm lại mơ mơ hồ hồnóivài câu. Song Nguyễn Kiều Kiều thựcsựquá buồn ngủ, nênkhôngthể nào ngherõ.

Lúccôtỉnh lại, Tô Tầmđãrời thành Tây Bắc, nghenóianhcòn mang theo Liễu Như Yên.

Đợiđã——

Người nên dẫn theokhôngphải làcôư?

Tô Tầm rờiđikhôngbao lâu, Nguyễn Kiều Kiều pháthiệntứ hợp việnnhỏhoàn toàn bị vây chặt, gần nhưmộtcon ruồikhôngthể bay ra nổi.

Xế chiều Tô tướng quân tới, “Nó bỏ lại các người?!khônghổ là con trai tôi, xem ra nóđãlựa chọn, đáng tiếc nó chọn sai đường rồi!”

nóixong, Tô tướng quân bèn dẫncô, Cẩu Bất Lý và tiến sĩ Gấuđi.

Trong lúc Cẩu Bất Lý muốn biến hình, lại bị Nguyễn Kiều Kiều ngăn cản. Ngườiđitheo Tô tướng quân đều dùng súngthậtđạnthật, dù Cẩu Bất Lý có năng lực tự lành, nhưng đâu thể chịu nổi súng máy càn quét.

Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, mặc kệ Tô Tầm nghĩ sao,côhẳn có thể cố hết sức sống sót.

Dù gì dự tính ngay từ đầu củacôchính là sống sót tại thế giới tàn khốc này.

Rút ra được bài học lần trước, lần này Tô tướng quânkhôngnhốtcôở hầm giam nữa, vì lần trướccôvẫn trốn được.

Ông ta bèn dẫncôvề phủ tướng quân, dùng trọng binh canh gác.

Hơn nữa, ông ta hết sức có hứng thú với Cẩu Bất Lý, “Rốt cuộc nó là quái vật gì? Lại có thể sinh ra được.”

“Nókhôngphải quái vật.” Nguyễn Kiều Kiều che chở cho Cẩu Bất Lý, “Nếu ông chạm vào nó, tôi đảm bảo ôngkhôngcòn lợi thế uy hiếp Tô Tầm.”

Tô tướng quân cười to, “côthựcsựcho rằng nósẽquan tâm các người?”

“khôngphải ông cũngđangđánh cược ư? Bằngkhôngsẽkhônggiữ mạng chúng tôi đến bây giờ.”

Tô tướng quân bị kiềm hãm, khẽ gật đầu, “Tốt. Tôi cho Tô Tầmmộttháng, nếumộtthángkhôngnghe được tin tức, tôisẽbăm hai mẹ con các người thành tám mảnh, đến lúc đó tôi muốn nghiên cứu từng khúc xươngmột, rốt cuộc các người là thứ quái quỷ gì?"

Từ đầu chí cuối, Cẩu Bất Lý rất bình tĩnh.

“Đại nhânđithành Nhân Loại?”

Nguyễn Kiều Kiều gật đầu, nghĩ tới việc trước khi rờiđiTô Tầmđitìm tiến sĩ Gấu, “Tiến sĩ Gấu, lúcđiTô Tầmđãnóigì với ông?”

Tiến sĩ Gấu vuốt sờ gương mặt béo, “Cũngkhôngnóigì, chỉ tìm tôi lấy mấy ống độc dược vàmộtvài vũ khí.”

“Còn gì nữakhông?anhtađãnóigì?”

Tiến sĩ Gấu lắc đầu, “Tôi xincô,anhta là đại nhân, là lão đại của chúng tôi được chưa?anhta làm việc đến lượt chúng tanóià? Chẳng qua lúcđi,anhta bảo tôi chăm sóccôkỹ càng, đểcôsinhmộtđứa congái.”

“Sinh cái rắm!”

Nguyễn Kiều Kiều nhịnkhôngđược thô tục mắng!khôngcóanh, sinh con con khỉ á? Hayanhmuốn giúp người khác nuôi congái.

Cuộc sống bị Tô tướng quân nhốtkhôngdễ vượt qua, phủ tướng quân rất to, nhưng phạm vi bọn họ có thể hoạt động chỉ làmộtcăn phòngnhỏ.

Bình thường,sẽcó người đặc biệt đưa thức ăn tới,khôngđể Nguyễn Kiều Kiều ra tay, càngkhôngđểcôra khỏi phòngmộtbước.

Cẩu Bất Lýnói, xung quanh toàn là cơ quan, ngay cảtrênnóc nhà cũng vậy.

mộtcâu thôi, đây làmộtnhà tùkhôngcó kẽ hở, nếu chủ nhân nhà tùkhôngthả bọn họ ra,thìbọn họsẽrakhôngđược.

Nguyễn Kiều Kiều biết đâykhôngphải kế lâu dài. Nếumộttháng sau Tô Tầmkhôngtrở về, bọn họ có thểsẽchết.

Hơn nữa, chắckhôngđợi nổimộttháng đâu.

Tô TầmnóiTô tướng quân trước sau có địch,khôngphảinóidối. Vốn dĩ, Tô tướng quân và Thú vương ký kết hiệp nghị đình chiến.

Hiệp định bày tỏ, hai phe tạm thời đình chiến, đợi Tô tướng quân hoàn toàn khống chế thành Nhân Loại, sau đósẽchiamộtít khoa học kỹ thuật cần thiết và thành trì cho người thú.

Nhưng gần đây, người thúkhôngan ổn, nghenóimấy ngày trước xảy ra xung đột nhonhỏ.

Đồng thời, thành Nhân Loại bên kia thỉnh thoảng cómộtthích khách xuấthiện.

khôngchỉ Tô tướng quân muốn giết Lý Tuyển, mà Lý Tuyển đồng thời cũng muốn mạng của Tô tướng quân.

Tô Tầm mãi vẫn chưa có tin tức, thời gian từng ngàymộttrôi qua, mỗi ngày Tô tướng quân đều tới nhìn bọn họ bằng ánh mắt càng lúc càng u ám, Nguyễn Kiều Kiều biết ông ta động sát tâm rồi.

Chẳng quađangkhổ cực nhẫn nại thôi.

Trong lúc Nguyễn Kiều Kiều lo lắngkhôngnghĩ ra bất kỳ biện pháp nào, bỗng nhiên Thú vương đánh thành Tây Bắc. Ở phủ tướng quân, Nguyễn Kiều Kiều nghe đượcâmthanh điếc tai nhức óc.

“Tiến sĩ Gấu ơi, đánh nhau rồi.”

Lỗ tainhỏcủa tiến sĩ Gấu dựng đứng lên, cái mũi ngửi ngửi, “Lạ quá, sao cảm thấy có gì đókhôngđúng.”

“Có gìkhôngđúng à?”

Nguyễn Kiều Kiều vốn định thừa dịp loạn lạc trốn ra, nhưng mặc kệ bên ngoài đánh như thế nào, người trông chừng bọn họ vẫnkhôngít.

“Cứ cảm thấy thiếu rất nhiều mùi máu tanh của người thú. Hơn nữa, còn cómộtmùi quen thuộc bên trong.”

“Là độc Bão Táp đại nhânđãmangđi..”

Cẩu Bất Lý đẩy cửa sổ ra, nhìn khói đen dâng lên nơi xa, “Xem ra có tác dụng.”

“Độc Bão Táp, đó là cái gì?”

Cẩu Bất Lý đóng cửa sổ lại, “Là thuốc con đưa đại nhân. Có thể giết con người, nhưng người thúkhôngbị tổn hại gì.”

“...” Cằm Nguyễn Kiều Kiều muốn rớt xuống, “Cái thứ đó ai tạo ra?”

Tiến sĩ Gấu vội vàng lắc đầu, ánh mắt nhìn Cẩu Bất Lý, “Thứ đó chỉ có con trai thiên tài củacômới tạo ra được. Có điềukhôngngờ đại nhân lại đứng về phía người thú, món đồ chơi có lực sát thương lợi hại như vậy,anhta lại đemđiđối phó Tô tướng quân. Đúng là đủ ác.”

Ngoài thành, tiếng gào thét đinh tai nhức óc vẫn duy trì liên tục,khôngbiết bao lâu,âmthanh mới chậm rãi ngừng lại.

Thế giới, yên tĩnh như chết.

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện
Phó Du
dtv-ebook.com

Chương 83: Thứ anh cần

Phịch —— Cửa lớn bị đá văng, Tô tướng quân tức giận đứng trước mặt Nguyễn Kiều Kiều, ánh mắt như lửa trừngcô, nghiến răng nghiến lợinói, “Nó lại vìcô,khôngtiếc tàn sát nhiều người cùng tộc như vậy.”

Cẩu Bất Lý từngnóicho Nguyễn Kiều Kiều biết mức độ nguy hiểm của độc Bão Táp, có thể giết người trong vô hình. Chẳng qua chi phí rất cao, chu kỳ chế tạo quá dài, nênkhôngthể đầu tư lâu dài.

Song Tô tướng quân hẳnkhôngbiết.

“đi!”

Ông ta phất tay, ngoài phòng nhanh chóng xuấthiệnhai gã vạm vỡ,khôngnóihai lời áp tải ba người Nguyễn Kiều Kiều ra ngoài.

“Các người muốn gì?”

“Câm miệng! Nếukhônggiết hết mấy người!”

rõràng Tô tướng quân tức giận vô cùng, giọngnóicòn phát run.

Dọc đườngđi, Nguyễn Kiều Kiều liên tục muốn rút dao phay phản khángmộtphen, nhưng khi nhìn tiểu đội chỉnh tềđitheo sau Tô tướng quân, nòng súng đen ngòmkhôngchút buông lỏng chỉa về phía bọn họ, Nguyễn Kiều Kiều vẫn bỏ qua suy nghĩ ấy.

Cuối cùng, khi Tô tướng quân dẫn bọn họ ra cổng thành, Nguyễn Kiều Kiều trông thấy người phụ nữtrênlưng ngựa trước mặt.

khôngđúng,nóimộtcách nghiêm chỉnh hẳn là người thú nữ.

“HicôMèo,đãlâukhônggặp.”

trênlưng ngựakhôngphải ai khác, chính là Thú vương phiđãlâukhônggặp.

Điều kiện để Tô Tầm hợp tác với Thú vương chính là cứu bọn họ ra ư?

Thú vương phi vung tay với Tô tướng quân, “Được rồi Tô tướng quân, đừng tiễn nữa.”

Vừa dứt lời,côấy chỉ huy mấy người thú qua đó dẫn ba người Nguyễn Kiều Kiềuđi.

Nguyễn Kiều Kiều đuổi tới chỗ Thú vương phi, đến tận rặng núi của người thú,cômới thả lỏng hỏi rasựnghi hoặc trong lòng.

“Sao Tô tướng quân lại thả người?”

“khôngthả ngườithìngười của ông ta phải chết sạch.” Thú vương phi cười hihi, “Có điều Tô Tầm đoánkhôngsai, ông tasẽthả người dù chotrêntay chúng tôikhôngcó món đồ chơi chết người kia. Loài người cáccôthựcsựtàn nhẫn đó, phát minh ra thứ quá đáng sợ.”

Nguyễn Kiều Kiềukhôngnóigì,côđãsáng tỏ. Tô Tầm hư hưthậtthật, rốt cuộc dọa được Tô tướng quân, vì thành Tây Bắc, ông takhôngcòn cách nào mới thả bọncôra.

“Tô Tầmđangở đâu?”

Tô Tầmkhôngở chỗ người thú, dựa theo cáchnóicủa Thú vương phi,hiệngiờanhvẫn ở thành Nhân Loại.

Nguyễn Kiều Kiềuđitheo Thú vương phi được vài bướcthìngừng lại. Rời khỏi ổ sói của Tô tướng quân,côsẽkhôngbước vào hang cọp nữa chứ?

Tô tướng quânkhôngphải người tốt, nhưng người thú lật lọngthìsao?

Thú vương phi cũng dừng bước, “Sao vậy? Cảm thấy tôisẽgiếtcôà?”

Nguyễn Kiều Kiều lui về saumộtbước, tay nắm dao phaytrênlưng.

Thú vương phi thân kinh bách chiến[1], làm gìkhôngnhìn ra chút suy nghĩ này của Nguyễn Kiều Kiều, “Yên tâm. Tuy tôikhôngthích Tô Tầm,anhta cũng làmộtkẻ nguy hiểm tiềm tàn, có cơ hội tôi chắc chắnsẽlấy mạnganhta. Nhưng tạm thời tôisẽkhônglàm, vìanhta vẫn còn hữu dụng, màcôlà lợi thế tốt nhất.”

[1]Thân kinh bách chiến (身经百战): trải qua trăm lần chinh chiến. Ngoài ra còn so sánh kinh nghiệm phong phú, kiến thức rộng rãi.

Trời ạ, đúng là bịcôấynóitrúng.

“Rốt cuộc Tô Tầmđãđồng ý chuyện gì với các người?”

Thú vương phi ngồitrênlưng ngựa, trầm mặc trong chốc lát.

“mộtđời bình an.”

khôngchỉ là thành Nhân Loại bên kia ghét chiến tranh, Thú vương bên này cũng thế.

“Chắccôkhôngbiết trận chiến nàyđãgiằng co bao lâu. Tôi chịu đủ rồi.” Chịu đủ mỗi ngày thức dậy trong tiếng súng.

Thú vương phi ngậm cọng cỏ, ánh mắt nhìn về núi xanh nơi xa, “Mấy năm nay chúng tôi chết rất nhiều người cùng tộc. Rất nhiều tộc càng diệt càng tuyệt chủng. Cứ tiếp tục như vậy nữa, diệt tộckhôngphảikhôngthể.”

“côtin Tô Tầmsẽlàm được ư?”

Thú vương phi lắc đầu, “khôngtin. Nhưng có người, tôi tin.”

“Ai?”

“Chu Tuyển, cũng chính là vua của loài người cáccô.”

Thú vương phi đứng dậy, vỗ vỗ cỏ dạitrênđầu gối.

“Chuyện xảy ra từ rất lâu trước đây.hắnvẫn làmộthọc sinh bình thường, chúng tôi từng thi cưỡi ngựa.hắnthắng tôi, sau đó Thú vương thắng Tô Tầm. Khi ấy, quan hệ của chúng tôi cực kỳ tốt. Đương nhiên, tôi vẫn chưa phải Thú vương phi, tên khốn kiếp Thú vương chỉ làmộtngười thú bình thường... Hiển nhiên, chúng tôi cũng chẳng biếthắncó địa vị cao như vậy ở quốc gia loài người.”

“...”

Vậy là quen nhau lâu rồi.

Nguyễn Kiều Kiều ném ánh mắt nghi hoặc nhìn tiến sĩ Gấu cái gì cũng biết, tiến sĩ Gấu cũng đáp lại bằng ánh mắt mờ mịt.

Thú vương phi quay đầu nhìn Nguyễn Kiều Kiều, “Có phải cảm thấy rất kỳ quáikhông, người thú và loài ngườikhôngđội trời chung, nhưng thủ lĩnh của bọn họ từng là bạn bè?"

Nguyễn Kiều Kiều gật đầu, “Đúng làkhôngthể tin nổi. Sau đó, các ngườikhôngliên lạc với nhau nữa à?”

Thú vương phi lắc đầu, “khôngcó.”

“Thế màcôtinhắn? Lòng người là thứ khó tin tưởng nhất, nó thay đổi thất thường,côcăn bảnkhôngnắm bắt được.”

“Tôi biết.” Thú vương phi cười khổ, “Nhưng tôiđãkhôngcòn bất kỳ lựa chọn nào.”

Ngoại trừ tinhắnmộtlần, chẳng còn biện pháp nào khác.

Khi ấy còn trẻ, Thú vương phi vẫn làmộtthiếu nữ người thú ngây thơ, lúc ra ngoài chơi với Thú vương vô tình gặp được Chu Tuyển và Tô Tầm cũng còn trẻ.

Rất nhiều năm trôi qua, Thú vương phi vẫn nhớ đôi mắt trong suốt của Chu Tuyển, rất đẹp, sáng long lanh trong bóng tối.

Hai người rơi vào bẫy bọn họ thiết kế, trông thấy là loài người, bọn họ vốn muốn giết hai người ấy. Song đôi mắt kia, quảthậtrất đẹp, đẹp đến mức khiếncôquên mấthắnlà loài người nguy hiểm.

côcứu họ.

Mấy ngày ngắn ngủi là khoảng thời gian thoải mái nhất trong cuộc đờicô.cônghehắnkể những câu chuyện của thành Nhân Loại, còn Thú vương và Tô Tầmkhôngcó việc gìthìso tài với nhau.

Lúc đó Tô Tầm rất yếu ớt, yếu đến mứckhôngthể tinhiệntạisẽtrở thành kẻ nguy hiểm như thế, bình thường bị Thú vương đánh no đòn, songanhnhanh chóng đứng dậy, tiếp tục tấn công.

Thời gian vui vẻ luôn luôn ngắn ngủi, chẳng bao lâu sau, bọn họ phải trở về thế giới của mình.

côvẫn nhớ kỹ ánh mắt trước khiđicủahắn.

Năm ấy dưới bầu trời sao,hắnhỏicômuốn làm chuyện gì nhất?

côđãnóigì nhỉ?

Đúng rồi,cônói: “Tôi muốn đến thành phố cậu ở, nơi cậuđiqua, tôi đều muốn xem. Tự do tự tại,khôngbị ràng buộc.”

Đôi mắt trong suốt của thiếu niên dịu dàng,hắngiơ tay lên, khẽ sờ tai thú củacô, “Cậusẽthựchiệnđược.”

Thời gian thấm thoát thôi đưa, qua nhiều năm như vậy,cômơ hồ có thể nghe được tin tức củahắntừ thành Nhân Loại.hắnlà con trai quốc vương,hắnđãlàm thái tử, vị vua kế tiếp của thành Nhân Loại.

cônghĩ, nếu làhắn, có thể vận mạng của bọn họ có thể thay đổi.

Nguyễn Kiều Kiều thoáng nhìn ánh mắt hoài niệm, nét mặt dịu dàng của Thú vương phi làmcôcực kỳ kinh ngạc. Thú vương phi còn cómộtcâu chuyện với Chu Tuyển.

côcàngkhôngngờ là, Tô Tầmđãquen với Chu Tuyển từnhỏ.

Thế tại sao cuối cùng Chu Tuyển lại đề bạt Tô Minh? Hoặc lànói, từ lúc đó,hắnđãbắt đầu muốn động vào nhà họ Tô rồi.

Nghĩ vậy, Lý Tuyển thựcsựlà người rất đáng sợ. Nhưng Tô Tầmthìsao, có thể che giấu nhiều năm tới thế, bản tính đều biểuhiệngió chiều nào theo chiều đó vớicô, giờ nghĩ lại, có lẽanhđãđứng về phía Lý Tuyển từ rất lâu rồi.

“đithôi. Đừng nghĩ nhiều, tôi biếtcôđangnghĩ gì! Nhưngcôyên tâmđi, tôi rất thíchcô. Dù Tô Tầmkhôngđưa thứ tôi muốn, tôi cũngsẽkhôngđụng vàocô.”

Vẫn như lần trước, Nguyễn Kiều Kiều được đối đãikhôngtồi ở chỗ người thú.

côluôn chờ Tô Tầm trở về, luôn chờ Tô Tầm dẫncôđi.

Songkhôngngờ, vừa đợi lại trôi quamộtnăm.

mộtnăm này, đối với người thú và loài người đều làmộtnăm bình yên lạikhôngyên tĩnh.

Sau khi người thú cứu Nguyễn Kiều Kiều, bèn an phận thủ thường,khônggây sức ép với thành Tây Bắc nữa. Vả lại, Tô tướng quân cũng tự lo chưa xong.

Tô Tầm vậy màkhônggiết Lý Tuyển,khôngchỉ thế dường nhưanhcòn dẫn Liễu Như Yênđinương nhờ Lý Tuyển.mộtnăm qua, Lý Tuyển và Tô tướng quân vì diệt trừ đối phương, nên dồn toàn lực.

Cuối cùng pháthiệnLý Tuyển gian xảo, song Tô tướng quân cũng chẳng phải kẻ tầm thường, cộng thêm bên này còn có người thú rục rịch ngóc đầu, nên hai phe đánh đượcmộtnămđãđình chiến.

Mùa xuân năm thứ hai, thế giới dường như bỗng chốc an bình.

Tuy Nguyễn Kiều Kiều biết, đây chỉ làhiệntượng ngắn ngủi, chiến tranhsẽkhôngkết thúc.

mộtnăm này xảy ra rất nhiều chuyện. Chẳng hạn như Nguyễn Kiều Kiều học được rất nhiều thứ ở chỗ người thú. Ở đây người thú khá đơn thuần, mặt trời mọcthìlàm, mặt trời lặnthìnghỉ ngơi. Thú vương phi như thường lệ vẫn rất nổi tiếng, lần nào cũng tức Thú vương đến mức khịt mũi trừng mắt, nhưng luônkhôngthể làm gì.

Sau khi biếtmộtsố chuyện mập mờ giữa Thú vương phi và Chu Tuyển, Nguyễn Kiều Kiều cũng chẳng bao giờ tiếp tục thoải mái qua loa định nghĩa mối quan hệ giữa Thú vương phi và Thú vương là ngược luyến tình thâm nữa.

côtừng muốn hỏi Thú vương phi cái gọi là tình cảm, songcôrảnh rỗikhôngcó việc gì làm, mà Thú vương phithìbận rộn săn thú, bận rộn huấn luyện nữ binh củacôấy, bận rộn trêu ghẹogái,côấy căn bảnkhôngcó thời gian để ý tớicô.

Có điều, ở thành Nhân Loại nghênh đón đám cưới của Chu Tuyển, khi biết người vợ chính là Liễu Như Yên, trong mắtcôấy thoáng thất thần.

Đêm đó, Thú vương phi ôm rượu vang mình ủ tìm Nguyễn Kiều Kiều uống rượu.

Tửu lượng của Thú vương phi rất bình thường,khôngtới mấy lượt mặtđãđỏ bừng.

Chẳng qua, miệngcôấy vẫn rất kín.

Nguyễn Kiều Kiều hỏi rất lâu,côấy mới miễn cưỡngnóimộtcâu.

“Vậythìsao?hắnlà người, tôi là người thú.trênthế giới này,khôngphải loài người và người thú nào cũng có thể kết hợp. Hơn nữa... tôisẽhại chếthắn.hắncũngsẽhại chết tôi...”

“...”

Cuối cùng, Thú vương phi vuốt mặtcô, “côkhôngbiết tôi hâm mộcôbao nhiêu.côvậy mà có thể sinh con trai cho Tô Tầm,thậttốt. Tô Tầm... Tô Tầmkhôngphải người tốt, phải đề phònganhta...anhta xấu xa từ đầu tới đuôi... nhưng...anhta cócô, tốt lắm rồi... tốt lắm rồi... Nếukhôngphảicô... bọn tôi... bọn tôi chắc chắnsẽmuốn... muốn giếtanhta...anhtakhôngphải người tốt...khôngtốt lành gì...”

“anhta có chỗ nàokhôngtốt chứ?”

Trong lòng Nguyễn Kiều Kiều cứ thấp thỏm, tuy hình như Tô Tầm chung đội với nam chính Chu Tuyển, songcôliên tục gặp ác mộng mấy đêm.

cômơ thấy Tô Tầmkhôngcó kết cục tốt, bị thêu sống nhưmộtquái vật.

côlấy làm lạ, rốt cuộc Tô Tầm bị gì? Đứng đúng phía rồi còn bị chết cháy.

Thú vương phi cười hihi, nâng cằmcôlên, nhìncôrất lâu. Cuối cùng,côấy cúi đầu, lấy miệng hôn lên bờ môi đỏ au củacô.

“Vì...anhta muốn thế giới đại loạn.”

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện
Phó Du
dtv-ebook.com

Chương 84: Kết cục của Sai Nhĩ

Tuy đôi khi Tô Tầm có chútkhôngbình thường, nhưng Nguyễn Kiều Kiều cảm thấyanhkhôngđáng sợ như Thú vương phinói.

Thế giới đại loạn?anhrảnh rỗikhôngcó chuyện gì làm sao?

mộtlát sau, tiếng cười của Nguyễn Kiều Kiều cứng nhắc nơi khóe miệng, nghĩ kỹ lại hình như Tô Tầm thựcsựrảnh rỗikhôngcó chuyện gì làm.

“Đừng sợ,anhta đối xử vớicôkhôngtồi. Cócôtrong tay,anhtasẽkhôngnỡ.”

Thú vương phi vuốt mặt Nguyễn Kiều Kiều, cười mỉm: “Tên khốn Thú vương kia từngnóianhta có khuynh hướng chống đối thế giới chống đối loài người, làmộttên biến thái ngầm. Có điều ai cũngkhôngngờ là tên biến thái lại có vợ con, quảthậtrất buồn cười đấy. Vậy mà có người nhìn trúnganhta.”

“...”

Chẳng buồn cười chút nào!

hiệntại Nguyễn Kiều Kiều rốt cuộc hiểu trong nguyên tác saoanhchết? Đều do tự tạo nghiệp.

anhkhôngdốc sức xây dựng hòa bình cũng thôiđi, còn ở bên trong làm trái lại là có ý gì? Thảo nào bị người ta giết.

Nguyễn Kiều Kiều thở dài, thầm nghĩ: Tô Tầm vẫn là đừng chết, nếu chếtcôphải thủ tiết, còn ăn đói mặc rách nữa.

Trong lúc Nguyễn Kiều Kiềuđanglo lắng Tô Tầm tự tìm đường chết, Tô Tầmđangtựa trước cửa sổ, lạnh lùng nhìn toàn bộ náo nhiệt bên ngoài.

Hôm nay là đám cưới của Lý Tuyển và Liễu Như Yên, thành phố này bị chiến tranh và mưu mô quyền lợi bao trùm gần hai năm, hôm nay là ngày vui duy nhất.

“Đại nhân.” Mèo Đen từ phía sau lần mò tới.

“côấy ở bên kia thế nào?”

Mèo Đen thoáng do dự, sau đó kể hết tin tứcđãtìm hiểu ở chỗ Thú vương.

“Thú vương phi rất thíchcôMèo,côMèo... cũng thích cuộc sống bên kia.”

“Hoang vu hẻo lánh có cái gì thích chứ?” Tô Tầm thở dài, nhìn đôi tình nhân dưới lầu, làm tư thế bắn súng.

“Đại nhân, có cần đóncôMèo vềkhông?”

Tô Tầm thu tay về, đút trở lại túi quần mình, “Thôi, đểcôấy ở bên kiađi. Nhưng...” Hít sâumộthơi, Tô Tầm ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt.

khôngcó sao, chỉ có ánh trăng mơ hồ xuyên qua sương dày len lỏi bắn tới.

“Tôi hơi nhớcôấy.” Che mắt lại, Tô Tầm khẽnóimộtcâu.

Mèo Đenkhôngtrả lời, tínhhắnchất pháckhôngkhéo ănnói. Tuy nhiên, tối nay đại nhân xácthậtcó gì đókhôngđúng,không,khôngnênnóivậy, từ đầu chí cuối đại nhân bọn họ đều khiến người ta nhìnkhôngthấu.

“Chỗ Sai Nhĩ thế nào?”

Bên tai nghe được câu hỏi lạnh lùng củaanh, Mèo Đen cảm thấymộtcổ run rẩy từ đuôi vọt thẳng lên đỉnh đầu,hắnvội vàng thu hồi tâm thần của mình.

“Kế hoạch thuận lợi ạ.”

“Ừ.” Tô Tầm hài lòng vuốt cằm, giống như vô ýnói: “Tìm thời gian bảohắngiết Lý Manh Manhđi.”

Mèo Đen sững sờ, “Đại nhân...”

Tuykhôngbiết rốt cuộc vì lý do gì Sai Nhĩ bị phái đến bên cạnh Lý Manh Manh, song mấy năm nay,hắnvà Lý Manh Manh chung đụng rất tốt, Sai Nhĩ rất thíchcôấy. Cứ giết như vậy ư?

“Có ý kiến à?”

Tô Tầm ngoắc ngoắc tay, “Vấn đề tối nay của cậu hơi nhiều đấy. Trước đây, cậu đâu có thắc mắc.”

“Đại nhân.” Mèo Đen cúi đầu.

“Mà thôiđixuốngđi, để tôi trực tiếp truyền lệnh làm là được. Lý Tuyển tướcmộtphần quyền lợi của tôi, tôi giếtmộtngườihắnquan tâm. Giải thích như thế, cậu có hài lòng chưa?”

Mặc dù tạm thời Tô Tầm theo Lý Tuyển, nhưng ngay cả vị trí thái tử mà Tô tướng quân choanhcòn chẳng quan tâm, đương nhiênsẽkhôngđể Lý Tuyển chèn épanhmọi chuyện.

Có điềumộtnúikhôngthể có hai hổ, trừ phimộtđực vàmộtcái.

Tô Tầm muốn ngồitrênđỉnh quyền lực, mặc sức làm bậy, làm sao Lý Tuyển có thể đểanhnhư ý, ngoài mặchắnthu Liễu Như Yên – người bên cạnh Tô Tầm làm vợ, song len lén thu lạimộtphần quyền lợi củaanh.

Tô Tầm có nội ứng và nằm vùng ở thành Nhân Loại nhiều lắm,anhvà Lý Tuyển quen biết nhiều năm, cũng vạch kế hoạch nhiều năm, đương nhiên nắm được nội tình của đối phương.

Tên Lý Tuyển này gian xảo, quỷ kế đa đoan, tâm tư khó dò,khôngchút lưỡng lự ra tay với cha vàanhem, nhưng đối với em họ Lý Manh Manh, vì năm xưa gảcôta cho Tô Minh mà lương tâm luôn hổ thẹn, mấy năm nay liên tụcâmthầm chăm sóc.

Giếtcôta, ắt hẳn giángmộtđòn phản kích nhonhỏchohắnnhỉ!

Tô Tầm nghĩ rất hoàn mỹ, songanhkhôngngờ là Sai Nhĩ lại cãi lại mệnh lệnh củaanh, lén thả Lý Manh Manh.

Khi Mèo Đen trở về bẩm báo, đầu đầy mồ hôi.

“Giếthắn.”

Tô Tầm vuốt chén trà,mộtlát sau mới phun ra ba chữ.

Mồ hôi lạnhtrêntrán Mèo Đen toát càng nhiều hơn, “Đại nhân à, Sai Nhĩ dẫn theo Lý Manh Manh đến chỗ Thú vương rồi.”

“Hả?” Tô Tầm ngẩng đầu.

Mèo Đen vuốt mồ hôitrêntrán, mới lên tiếng: “Sai Nhĩ trúng độc, chắc sốngkhôngđược bao lâu. Có điều, Lý Manh Manh kéo Sai Nhĩ muốnđichỗ Thú vương.khôngbiết có phải Sai Nhĩnóichocôta biếtcôMèo ở đókhông...”

Tô Tầm sững sờ, lập tức nhếch môi, “Có Cẩu Bất Lý,mộtLý Manh Manhsẽchẳng ra trò trống gì.”

Mèo Đen cũng kịp phản ứng, chớ xem thường Cẩu Bất Lý, cậu thừa kế năng lực của Tô Tầm,mộtloài người bình thường như Lý Manh Manh vốnkhôngphải đối thủ của cậu, chẳng đáng lo ngại.

Ờ... hẳn là thế rồi!

trênđườngđiSai Nhĩ chịukhôngnổi nữa, khi Mèo đen giếthắnđãdùng khoáng thạch mà mấy năm nay bọn họ cực khổ tìm kiếm bên ngoài.

Làm sao Sai Nhĩ cũngkhôngngờ, cómộtngàyhắnsẽchếttrênvũ khí mình tạo ra.

Lúchắndẫn Lý Manh Manh ra khỏi thành phố, thân thểkhôngchống đỡ nổi. Có điều nghĩ đến việc rơi vào tay Tô Tầm, Lý Manh Manh chắcsẽmất mạng nên ráng nhịn đến hơi thở cuối cùng,hắndẫn Lý Manh Manhđi.

Trước mắt bắt đầu mơ hồ,hắnước chừng mình sốngkhôngđược bao lâu nữa.

“Em... trốnmộtkhoảng thời gian trướcđi. Chỗanhhọ em,anhđãđưa tin rồi. Bọn họsẽtới tìm em, sau đó... tự mình cẩn thậnmộtchút.”

Lý Manh Manh cầm tay Sai Nhĩ,cômuốn khóc, song kỳ quái là ngay thời khắc sống còn,côlại chẳng rơi giọt nước mắt nào. Hốc mắtcôkhô khốc giống như trái timcô.

Sống tại gia đình vua chúa, saocôcó thể là thiếu nữ đơn giản được. Sai Nhĩ tiếp cậncôcó mục đích,côbiết hết. Nhưngcôchỉ quácôđơn,côđãvứt bỏhắnmộtlần, lẽ nào còn định vứt bỏ lần nữa sao?

Vuốtmộtlỗ taikhôngtrọn vẹn củahắn,cônghĩ, việc này có lẽ do ông trời chocôcơ hội, chocôcó thêmmộtcơ hội duy nhất nữa.

Lần trước,côtổn thươnghắn, bỏ quahắn, lần nàysẽkhôngcó chuyện đó.

hắnlà bạn thời thơ ấu củacô, cũng là người bạn tốt nhất củacô.khôngphải tôi tớ gì!

hắnlà người bạn tốt nhất, vẫn luôn tốt nhất.

Chẳng qua, ngày tháng bình an trải qua quá lâu, Lý Manh Manhđãquên mấthắnmang theo tức giận mà tới, mang theo ác ý tiếp cậncô.

Ban đầu,côđãchuẩn bị sẵn sàng bị trả thù. Dù sao thuở thiếu thời vứt bỏhắn, người tổn thươnghắnchính làcô.

Song đợikhôngđượchắntrả thù, lại đổi đượcmộttrái tim thành khẩn.

Sai Nhĩ làmộtngười thú dịu dàng hay xấu hổ, đối với người mình thích,hắnvĩnh viễnsẽkhôngtổn thương. Dẫu bản thân từng bị phản bội, từng bị tổn thương.

hắncũngkhôngcó cách nào tổn thươngcô.

Tô Tầm saihắnđigiếtcô,thậtracôcảm nhận được, vô số lầncôcảm thấy Sai Nhĩ do dự.cônghĩ, đợi lâu như thế, hình như phải đợi kết cục này.

Thậm chícôđãnghĩ xong lời thoại trước khi mình chết.

“anhcóyêuemkhông?”

hắnsẽnóigì?

hắnkhôngnóigì, thậm chíhắncòn chết trước mặtcô.

Thứ tốt do Liễu Như Yên phát minh làm vết thương củahắnluônkhôngthể khép lại, thậm chí máu thịt thấy cả xương, mùi thối rữa từ vết thương mơ hồ truyền tới.

“Em biết.anhyêuem.”

Cuối cùng,côkhônghỏi gì, phủ lên đôi mắt quen thuộc ấy, chỉ là ở đó, ánh sáng rực rỡđãkhôngcòn.

“Em cũng vậy.”

Ôm Sai Nhĩ, Lý Manh Manh khẽ ấn xuốngmộtnụ hôn, “Nhưng xin lỗi, lần này emkhôngthể nghe lờianh. Emsẽkhôngtrở về. Tô Tầm cướpđingười emyêu, em cũng phải cướpđingườianhtayêu, vậy mới công bằng,khôngphải sao?”

Cuối cùng, Lý Manh Manh mỉm cười, ôm chặt Sai Nhĩ.

“Đừng sợ, emsẽnhanh chóngđitheoanhthôi.” Lý Manh Manh chán ghét cuộc sống củacô. Trước năm hai mươi tuổi,côlàmộtthiếu nữ quý tộc, chịusựsắp xếp của gia tộc lấy Tô Minh. Sau khi kết hôn, hỏng bét hết. May mà Tô Minh chết rồi, rốt cuộccôthở phàonhẹnhỏm. Gặp được Sai Nhĩ,côhoàn toànkhôngđoán trước được, người bạn lúcnhỏbiến thành người đàn ông thành thục quay về,cômới pháthiệntình cảmẩngiấu trong lòng mình vẫn luôn ở đó. Dù chohắnlàmộtngười thú nam, giữa hai người vĩnh viễnkhôngthể nào.

Cuộc sống như thế,côthựcsựchán ghét.khôngcómộttri kỷ nào bầu bạn, sống, có lẽ chẳng còn ý nghĩa gì.

Nguyễn Kiều Kiềukhôngngờsẽtình cờ gặp được Lý Manh Manh.

“côLý?”

“Hi,côMèo.” Tinh thần của Lý Manh Manhkhôngtốt lắm, trông thấycô,côấy nghiêng đầumộtcái, té xỉu trước mặt Nguyễn Kiều Kiều.

Nguyễn Kiều Kiều chẳng biết Lý Manh Manhđãxảy ra chuyện gì, nhưngmộtngười lớn còn sống sờ sờ té xỉu trước mặt mình,côkhôngthể thấy chếtkhôngcứu.

sựthậtchứng minh, Lý Manh Manh chỉ là quá mệt mỏi, sau khi ngủ mê manmộtngày,côấy tỉnh lại.

“côtỉnh rồi?”

Lý Manh Manh uốngmộthớp nước, thắm cổ họng khô khốc, “Tôi sao vậy?”

Nguyễn Kiều Kiều nhận ly nước, thoáng nhìn LÝ Manh Manh, “Đây cũng là vấn đề tôi muốn hỏi, saocôtới đây? Còn chật vật thế?”

Lý Manh Manh im lặng,mộtlát sau mới nở nụ cười, “Tôi cãi nhau vớianhhọ, nên chạy ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió.”

Cặpanhem họ Lý Tuyển và Lý Manh Manh xác thực thương nhau lắm cắn nhau đau, Lý Manh Manhthìđiêu ngoa tùy hứng, gâykhôngít phiền phức ở thành Nhân Loại, nhưng lần nào cũng là Lý Tuyển chùi mông chocôấy.

Có điều lần này,côấy lại chọc phải thứ gì mà khiến Lý Tuyển tức giận vậy, làm bản thânkhôngdám ở trong thành luôn.

“Tôiđãgiết người.” Lý Manh Manh thè lưỡi, dè dặtnói.

“...”

Nguyễn Kiều Kiều giật mình, lui về saumộtbước. Đầu óccôkhôngnhịn được nghĩ tớimộtcâunói.

Thiên tử phạm phápthìcũng bị xử như thứ dân.

“Lý Tuyển muốn giếtcô?khôngđúng, tôi hẳn nên hỏi ngườicôgiết là ai?”

“mộttên khốn kiếp mà thôi.”

Lý Manh Manh mệt mỏi chống thắt lưng, “Tôi ngủ đến mức có chút nhũn người. Được rồi,côđừng hỏi lung tung này nọ nữa, tôi chưa bao giờ giết ngườikhôngnên giết. Nếumộtngày nào đó, tôi giết ngườikhôngnên giết,thìtôisẽmộtmạng đềnmộtmạng.”

Trong ánh mắt Lý Manh Manh, có thứ Nguyễn Kiều Kiều nhìnkhônghiểu.

Khicôđangđịnh nghiên cứu sâu, bỗng nhiêncôấy nắm taycô, yếu ớt cầu xin: “Đúng rồi, nghenóichỗ Thú vương chơi rất vui,côcũng quen thuộc nơi đây. Sao, dẫn tôi ra ngoài mua sắmđi...”

“côkhôngsợ người thú hả?” Nguyễn Kiều Kiều nhịnkhôngđược muốn đánh vỡ.

“Người thú à... hơi sợ đó...” Lý Manh Manh híp mắt nghiêng đầu, đưa ra đề nghị khác, “Có điều tôi ở đây ngột ngạt quá, hay chúng ta ra ngoàiđidạođi. Trước giờ tôi chưa từng thấy núi xanh ngát như thế,côdẫn tôi lên núiđi, từnhỏtôi chưa từng ngửi đượckhôngkhí trong lành vậy.”

Thấy dáng vẻ đáng thương của Lý Manh Manh, Nguyễn Kiều Kiều đồng ý.

“Được, chúng tađisau núi dạo, còn có mâm xôi dại ăn ngon nữa cơ.côtới đúng lúc lắm, hôm nào nhất định phải nếm thử rượu mâm xôi tôi tự ủ.”

“Ừ,nóisauđi.”

Lý Manh Manh cúi đầu, cũng che giấu tia sáng chợt lóe qua trong mắt.

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện
Phó Du
dtv-ebook.com

Chương 85: Hồn phách bị giam cầm

Nguyễn Kiều Kiều chưa từng nghĩsẽđề phòng Lý Manh Manh.côcoi như lợi hại trong thế giới loài người, mà Lý Manh Manhrõràngkhôngphải. Từnhỏcôấy sống ở thành Nhân Loại, tuykhôngđến mức gọi là cẩm y ngọc thực, song chắc chắn là áo cơmkhônglo, người như thế tính công kích chỉ là 0, quan trọng nhất là chẳng có lý do gì phải công kíchcôcả.

Có điều chính vì dưới tình huốngkhôngđề phòng kiểu này, Nguyễn Kiều Kiều bịcôấy đâmmộtnhát từ phía sau, thậm chí còn đẩy xuống vách núi.

Hơn nữa Nguyễn Kiều Kiều chỉ kịp hét lênmộttiếng, thân thể nhanh chóng rơi xuống, bên tai kèm theo là tiếng gió thổi vù vù.

Mẹ nó,côsắp chết à?

Cuối cùng, trong mây mù,mộtcon chó to vọt về phíacô,côcảm thấy vai đau đớnmộttrận, trước mặt biến thành màu đen, sau đó chẳng biết gì nữa.

Nguyễn Kiều Kiều hình nhưđãngủ lâu lắm, tay châncôđau nhức bò từtrêngiường xuống.

côdụi mắt, mơ mơ màng màng đẩy cửa ra, sau đó mơ mơ màng màng xuống lầu.

“Chịu rời giường rồi hả?”

Giọngnóinày khiến Nguyễn Kiều Kiều mơ hồ bỗng chốc mở mắt.

“Mẹ!”

“Sáng sớm kêu gào cái gì!”

Mẹ buộc tạp dề, bưngmộtnồi cháo nóng hổi lên bàn, “Cònkhôngrửa tay ăn cơm?nóiđi, con còn định ở nhà bao lâu, bộ muốn để ba mẹ nuôi con cả đời hả?khôngtìm việc làmthìtìmmộtngười đàn ông, mẹnóicon bao nhiêu lần rồi, thanh xuân của phụ nữ ngắn lắm, năm tháng vô tình, con cònkhôngnắm chặt chút...”

Bên tai,sựcàm ràm của mẹ liên tục đón lấy, Nguyễn Kiều Kiều khó mà tin nổi vuốt cánh tay mình.

Đúng, cánh tay mình. Tinh tế, còn vì quanh năm ngồi trong văn phòng nên ngón tay có vẻ mềm mại trắng nõn.

trênbàn taykhônglưu lại vết chai do làm cơm cho Tô Tầm, cũngkhôngcó tổn thương do quanh năm huấn luyện mà lưu lại.

Là tay củacô, tay thuộc về Nguyễn Kiều Kiều.

Nguyễn Kiều Kiều thét lên chạy ào vào phòng mình, trong chiếc gương sáng loáng,cônhìn thấy gương mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc.

Gương mặt ấyđãởtrênmặtcôhơn hai mươi năm, nhưng dường như rất lâu rồicôkhônggặp, có vẻ vô cùng xa lạ.

Lại nhìn căn phòng, là phòng củacô. Giường đệm tán loạn, giá sách bên cửa sổ rải rác những cuốn tiểu thuyết và truyện tranhcôthích. Tủ quần áo khẽ mở,mộtít quần áo lót chưa sắp xếp xong ném loạnmộthồi.

Đây là nhà củacô.

Cuộc sống thực tế củacô.

Có lẽ hạnh phúc tới quá nhanh, Nguyễn Kiều Kiều chẳng biết nên phản ứng thế nào.côngây ngô ngồitrêngiường, cho đến khi mẹ tới gõ cửa phòngcô.

“Sao vậy, còn chưa tỉnh ngủ à?”

“Mẹ...”

Nguyễn Kiều Kiều xoay đầu, nhìn nét mặt tràn đầy lo lắng của mẹ, cảm xúc dâng trào vào giờ khắc này bộc phát toàn bộ,côđứng lên nhào vào lòng mẹ, “Mẹ... con rất nhớ mẹ...”

“Con khỉ này, sáng sớm làm gì thế.”

Mẹ véo lỗ taicô, sau khi quan sátcôtừtrênxuống dướimộtphen, mới híp mắtnói: “Đừng tưởng dùng chiêu này mẹsẽthỏa hiệp, mẹ cho con biết, cứ đóng đô ở nhàkhôngtìm việc làm nữa, mẹ đập gãy chân chó của con.”

“Mẹ...”

Mặc kệ mẹ véo lỗ taicôra sao, Nguyễn Kiều Kiều đều ôm mẹkhôngbuông. Rốt cuộccôtrở về rồi, rốt cuộccôquay về thế giớicôtha thiết rồi.

côtừng cho rằng mìnhkhôngthể trở về nữa, giờ nghĩ lại, ông trời đối xử vớicôkhôngtệ.

Cơm nước xong, Nguyễn Kiều Kiều cố gắng tìm quyển sách H trong phòng, song tìm hồi lâu vẫn tìmkhôngra. Thời giancôxuyên vào sáchđãbảy năm, mà ở chỗ này chỉ làmộtđêm.

Lẽ nàocôthựcsựđangmơ?

Nằm mơ mình xuyên đến quyển sách H thời mạt thế, sau đó sinh con cho trùm phản diện, về sau còn chẳng biết sao bị nữ phụ đâmmộtnhát, cuối cùng trở về thế giớihiệnthực này.

Quả nhiên, cảnh trong mơ xácthậtmuôn màu muôn vẻ.

Nguyễn Kiều Kiều nằm trở lại chiếc giường mềm mại của mình, hít sâumộthơi.

May mà, toàn bộ chỉ là mơ.

Ngày tháng ở nhà quảthậtthoải mái, mẹ càm ràm cả buổi, Nguyễn Kiều Kiều lại ngủ mất trongâmthanh lải nhải.

côlại nằm mơ, vìcômơ thấycôbị giam trong phòng tối,khôngnhìn thấy bất kỳ thứ gì chung quanh, chỉ nghe đượcmộtgiọngnóitan nát cõi lòng.

“Mẹ, mẹ trở vềđi... Mẹ, mẹ mau trở vềđi!”

Là giọng của Cẩu Bất Lý. Lẽ nào giấc mơ này vẫn chưa kết thúc?

“Cẩu Bất Lý?”

Nguyễn Kiều Kiều thử thăm dò kêumộttiếng.

Trong phòng tối,khôngcóâmthanh nào hết.

“...” Đúng là mơ rồi. Nguyễn Kiều Kiều lắc đầu, đừng, giấc mơ này quá đáng sợ, vẫn nên tỉnh lại sớmmộttí.

cômạnh mẽ véo bản thân trong mơ, cho rằng làm vậysẽtỉnh lại. Song cơn đau nhức truyền tới, cánh taycôcũng sắp bị véo gãy rồi màcôvẫnkhôngtỉnh.

khôngchỉ thế, bên tai nghe được giọng Cẩu Bất Lý càng thêm thảm thiết hơn.

“Mẹ ơi, mẹ tỉnh lạiđi, mẹ đừng bỏ con. Mẹ ơi, mẹ ơi, con xin mẹ, tỉnh lạiđi...”

“Á ——” Con mẹ nó giấc mơ gì vậy! Sao vẫn chưa tỉnh lại!

Nguyễn Kiều Kiều sốt ruột muốn chết,cômuốn thức tỉnh khỏi giấc mơ này, nhưng mặc kệcôdùng biện pháp gì đềukhôngthể trở lại cuộc sốnghiệnthực.khôngchỉ thế,côpháthiệnmình bị nhốt trong phòng tối.

Chẳng biết trôi qua bao lâu, căn phòng tốiđangdi chuyển,côvịn tường đứng dậy, lại pháthiệnkhong biết từ lúc nào ở giữa phòng tối xuấthiệnmộtvệt sáng.

côđitới chỗ vệt sáng, vươn tay.

Nương theo ánh sáng,côcó thể nhìn thấy đôi tay mình.

Đôi tay này ——khôngthuộc về Nguyễn Kiều Kiều, mà thuộc vềcôMèo.

côquay về đó nữa sao? Là mơ? Nếu là mơ, xin mau chóng tỉnh lại.

côkhôngtỉnh lại, ngược lại nghe đượcmộtgiọngnóiquen thuộc.

“Em quay về rồi.” Là giọng của Tô Tầm.

côsợ đến mức lui về saumộtbước,mộtlát sau mới nơm nớp lo sợ hỏi: “Đại nhân?”

Căn phòng an tĩnh, mơ hồ có tiếng hô hấp của Tô Tầm.anhkhôngnóigì, nhưng im lặng kiểu này càng khiến người ta sợ hãi.

“Đại nhân, tôiđangở đâu? Ở đây rất tối, tôi sợ lắm.”

“Em chạy mất, tôi hơi tức giận.”

Rất lâu, lâu đến nỗi Nguyễn Kiều Kiều cho rằng Tô Tầmsẽkhôngtrả lời, giọnganhlại vang lên trong căn phòng an tĩnh.

“Tôi vất vả lắm mới bắt được em,sẽkhôngđể emđiđâu.”

“...”

Mẹ ơi, đây là mơ, đây chắc chắn là ác mộng!

“Tô Tầm!anhthả tôi ra! Tôi phải về nhà! Tôi phải về nhà!”

Hoàn toàn yên tĩnh,khôngcó ai trả lờicô.

Cuối cùng, tiếng hít thở của Tô Tầm cũng chẳng còn.

anhđirồi sao?

Thực tế,anhđangẩnnúp ở nơi nào đócôchẳng biết.côchỉ biết rằng cảm giác này cực kỳkhôngdễ chịu.

Tô Tầm mở mắt, vươn tay ra. Lúc này,trêntayanhđãloang lổ vết máu, cách đókhôngxa,mộtbóng người trong suốt thờ ơ lạnh nhạt.

“khôngngờ, mày có thể dùng phương pháp cấm kỵ như thế tìm nó về. Nhưng, nókhôngmuốn về nhỉ.”

Tô Tầm nắm chặt tay, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ.

“Quả báo! Taonóirồi, màykhôngcắn nuốt tao hoàn toàn,mộtngày nào đósẽbị tao cắn nuốt lại.” Mẹ Tô Tầm vừanóivừa chui vào người Tô Tầm, hình nhưanhchịukhôngnổi, phunmộtngụm máu lớn.

“Đại nhân.”

Ngoài cửa, tiến sĩ Gấu vọt vào, trông thấy bộ dạng của Tô Tầm, gương mặt mập mạp tràn đầy lo lắng, “Đại nhân,anhkhôngsao chứ?”

Tô Tầm xua tay, bóp bóng người trong suốt ở cách đókhôngxa trong lòng bàn tay. Dường như bà ta rất kiêng kỵ máu củaanh, giãy giụamộtphen vẫn bị áp chếđivào.

“Đại nhân, thế này cũngkhôngphải cách. Nếu linh hồncôMèokhôngphải ở đây, chỉ sợ sớm muộn gì cũngsẽquay về thế giới cũ. Chúng ta tìmkhôngđược.”

Tô Tầm lau máu nơi khóe miệng, chậm rãi nắm chặt lòng bàn tay.

“không, tôi tìm được rồi.”

“...”

Nguyễn Kiều Kiều lượn rất nhiều vòng ở phòng tối, thậm chícôsờ mỗi tấc đất tại đây,côpháthiệnphòng này hình như rất to, to đến mứccôcăn bản sờkhôngđược ranh giới.khôngđúng, hình như đây chẳng phải phòng, hình nhưcôđangở trongmộtmảng tối đenkhôngcó giới hạn, làm sao cũngkhôngtìm ra phương hướng.

Tô Tầmđiđâu rồi, rốt cuộccôtới đây bằng cách nào?

Cũng chẳng biếtđãqua bao lâu, rất kỳ quái là hình như thời gian trôi qua rất lâu, nhưngcôkhôngthấy đói.

Lần nữa nghe được giọng Tô Tầm, là khi Nguyễn Kiều Kiều ai oán thở dài ngồi dưới đất, bất đắc dĩ nhìn ánh sáng duy nhất trong bóng tối, tiếng thở hổn hển của Tô Tầm vang lên bên tai.

“Em muốn ra ngoài ư?”

“Đương nhiên muốn rồi.” Nguyễn Kiều Kiều bò dậy khỏi mặt đất, “anhđangở đâu, đại nhân,anhđangở đâu, tại saokhôngnhìn thấyanh?”

Tiếng thở hổn hển của Tô Tầm càng thêm ác liệt, chẳng lẽ tên nàyđangkỳ động dục?

“Đại nhân,anhbị sao thế?”

“Em đừng lộn xộn, tôi đè em rất khó chịu.”

“... Hả?” Nguyễn Kiều Kiều mê man nhìn xung quanh,mộtmảng tối đen, chẳng có gì cả.

“Đại nhân,anhđangở đâu? Chừng nàothìanhđè tôi?”

Tiếng thở dốc của Tô Tầm càng gia tăng, mơ hồcônghe đượcmộtâmthanh phun ra cái gì đó. Hình như, còn có giọng của tiến sĩ Gấu.

“Đại nhân,anhhộc máu.”

“Đại nhân,anhtừ bỏđi.côMèođãchết, linh hồn củacôấy cũng trở về thế giới cũ rồi.anhcưỡng chế giữcôấy, chỉ có thể đẩy mình vào chỗ chết.”

“...”

Nguyễn Kiều Kiều lui về saumộtbước,cônhìn hai tay mình.

côđãchết? Bộ dạng bây giờ củacô, là hồn phách?

côkhôngngừng động đậy ở chỗ này, nên Tô Tầm rất khó chịu, khó chịu đến nỗi hộc máu?

Do đó,côtrở về nhà mình,côtừng thựcsựtrở về. Chẳng quakhôngbiết Tô Tầm dùng cách gì bắtcôquay lại.

“Đại nhân,anhthả tôi vềđi. Tôi muốn về nhà.”côcó thể về nhà rồi,côthựcsựcó thể về nhà rồi.

Trong bóng tối, tiếng thở dốc của Tô Tầm nặng thêm mấy phần, “Đừng có mơ!”

Nguyễn Kiều Kiều sốt ruột tới mức muốn khóc, “Đại nhân, tôikhôngphải người ở đây, nhà tôi ở bên kia. Ba mẹ tôi vẫnđangchờ tôi.”

Lần này,khôngcóâmthanh của Tô Tầm nữa.

Nguyễn Kiều Kiều thựcsựbật khóc, trong bóng tối,côkhóc huhu. Đáng tiếc, Tô Tầmkhôngdao động.

Cáchmộtkhoảng rất lâu, mới vang lênmộtâmthanh chán nản.

“anhcũngđangchờ em. Tại sao emkhôngvề? Nhà của em ở chỗanh. Nên, em đừng hòngđi!”

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện
Phó Du
dtv-ebook.com

Chương 86: Em không để ý anh
hiệntại Nguyễn Kiều Kiều biết mìnhkhôngphảiđangmơ.côthựcsựtừng tới mạt thế, nên mới chọc phải Tô Tầm.

côkhôngcảm thấy mình làm sai.côvốnkhôngphải người của mạt thế, hơn nữa mạt thế thảm biết bao, suốt ngày toàn là chiến tranh, còn ănkhôngđủ no mặckhôngđủ ấm, mỗi ngày bị Tô Tầm nô dịch,khôngcó TVkhôngcó di độngkhôngcó bạn bè, quan trọng nhất là cũngkhôngcó ba mẹ nuôi dưỡngcônhiều năm.

Nếu cómộtcơ hội có thể về nhà, trở lại thế giới cũ, tại saocôkhôngvề chứ!

Tại saocôphải ở lại mạt thế chịu khổ?

Hướng lợi tránh hại,điđường thẳng là bản năng của con người. Nếu có thểđiđường thẳng,mộtbướcđãcó thể đến nơi, vì sao còn phảiđinhiều đường vòng vậy, đúng là rảnh rỗi chẳng có chuyện gì làm!

Nguyễn Kiều Kiều muốn về nhà, nhưngcôkhôngra được.

Sau đó, Tô Tầm lại chẳng thấy đâu.

cômơ hồ biết được Tô Tầm dùng biện pháp cấm kỵ nhốt linh hồncôlại, có lẽ còn tổn thương đến bản thânanh, nênanhmớinóianhđècôrất khó chịu.

Nhưng,anhcũng đâu thể nhốtcôở chỗ này. Ở chỗ này rất tối,khôngcó thứ gì,côkhôngthích.

“Có muốn... giết nókhông?” Bên tai,mộtgiọngnóidịu dàng vang lên.

Nguyễn Kiều Kiều bỗng nhiên ngẩng đầu, “Ai?”

“Là tôi nè.côMèo,cônghekhôngra giọng tôi sao?”

Giọngnóinày, Nguyễn Kiều Kiều rùng mìnhmộtcái, đâykhôngphải mẹ Tô Tầm ư?

“Bà... bà là người hay ma?”

“Khụ khụ...” Mẹ Tô Tầm ho khanmộttiếng, quá lúng túng, “Tôiđãkhôngcòn là ma nữa. Chẳng qua bây giờ làmộtcon ma đáng thươngkhôngtrọn vẹn hồn phách.”

“...”

Thấy Nguyễn Kiều Kiều im lặng, giọngnóiấy liên tụcnhẹnhàngnói: “Giờcôcũng là ma, thân thểcôkhôngcòn khôi phục được nữa, nósẽnhốtcôcả đời.cômuốn ở trong bóng tối này cả đời à?”

Đương nhiên Nguyễn Kiều Kiềukhôngmuốn. Dù thựcsựkhôngthể thảcôvề nhà, cũng phải đểcôtrở lại mạt thế. Nhốtcôở đây làm gì?

“Cho nên, cách duy nhất làcôgiết nó. Nghe lời tôi, giờ là thời điểm đau đớn nhất của nó, vì tìmcôvề mà nó vượt quakhônggian song song, dùng hết sức lực rồi.hiệntại chỉ cầncôlàm ầm ĩ, nó áp chếcôkhôngnổi, tôi lại giúpcômộtchút làcôcó thể rờiđirồi. Muốnđinơi nàothìđinơi đó.”

Nghe rất hấp dẫn, song thời điểm mấu chốt, Nguyễn Kiều Kiều thông minh đột xuất, “Bà muốn giếtanhta hả”

“khônggiết nó,côđibằng cách nào? Haycôlòng dạ đàn bà, muốn bị nó nhốt ở đây cả đời?”

Tất nhiêncôkhôngmuốn bị nhốt ở đây cả đời, nhưngcôkhôngmuốn giết Tô Tầm.

“Đừng quên rằngcôvốn có thể về nhà, giờ bị nó nhốt ở nơi tối tăm như vậy,côkhôngsợ sao?”

Nguyễn Kiều Kiềukhôngtrả lời.

côthựcsựghét chỗ này, song phải giết chết Tô Tầm,côpháthiệncôkhôngnỡ.

Thứ đồ chơi tình cảm này rất hư ảo, mà ở thời điểm quan trọngsẽnắm giữ lương tâm mình. Nếu giết Tô Tầm, sau nàycôcũngsẽbị cắn rứt lương tâm. Trọng điểm là ——
côkhôngnỡ.

Sau khi mẹ Tô Tầmnóixong liền biến mất, nghe đượcâmthanh thảm thiết của bà ta, có lẽ Tô Tầm bắt bà tađirồi.

Tô Tầm vẫnkhôngxuấthiện,mộtmìnhcôôm đầu gối, để mình chìm vào bóng tối.

Đềunóingườikhôngvì mình, trời tru đất diệt, nhưngcôthuộc chòm sao Cự Giải mà. Dịu dàng, lo việc nhà và cómộttrái tim thánh mẫu.côtheo Tô Tầm bảy năm, bảy năm đó, muốncôtrở tay giếtanh,côthựcsựkhônglàm được.

“Tô Tầm.”côthử giao lưu vớianh, nhưng Tô Tầmkhônglên tiếng.

“Tô Tầm,anhnghe đượckhông? Chúng tanóichuyện đượckhông?anhkhôngthể nhốt tôi cả đời.”

Rốt cuộc tiếng kêu gào củacôlàm Tô Tầm trả lời. Giọnganhrất suy yếu, giống như mẹ Tô Tầmnói,hiệntạianhcực kỳ yếu.

Nhưnganhlàm chuyện nguy hiểm như vậy, là vì muốn mangcôtrở về sao?cônghĩ việc này làmộtsựsai lầm.côkhôngmuốn trở về, Tô Tầm còn bị thương nặng, nghĩ sao cũngkhôngthấy có lợi.

“Đại nhân,anhbị thương rất nghiêm trọng ư?”

“Ừm.” Bỗng nhiên Tô Tầm khẽ cười thành tiếng, “Em muốn giếtanhà?”

Nguyễn Kiều Kiều huơ tay phân bua: “anhbiếtrõtôisẽkhônglàm mà.”

“Ừm.”

Tô Tầm lạikhôngnóigì.

Nguyễn Kiều Kiều sợanhlạiđi, lập tứcnói: “hiệntại tôi bị sao thế? Có phải tôiđãchếtkhông?”

Trong bóng tối,mộtlúc lâu mới vang lên giọngnóinhẹnhàng của Tô Tầm.

“Ừm. Dao của Lý Manh Manh có kịch độc. Khi Cẩu Bất Lý mang em về, cơ thể emđãlạnh như băng.”

“Hả...” Hóa ra chếtthậtrồi? Nguyễn Kiều Kiều vô cùng chán nản, “Đại nhân, tôi cũng chết rồi,anhcòn giữ tôi làm gì?”

“anhđem thi thể em về núi Tuyết, núi Tuyết có thể đảm bảo thi thể emkhôngthối rửa, em có thể sống lại lần thứ hai, cũng có thể sống lại lần thứ ba.”

“... Nhưng, giờ tôi còn ở chỗ này mà!”nóisống lại cái gì? Đó căn bản là giả được chưa?

mộtlúc lâu, giọng Tô Tầm mới vang lên, “anhcó thể cứu sống em.”

Mà thôi, xem ra Tô Tầmđãhạ quyết tâm,côvốnkhôngcó cách nào thay đổi quyết định củaanh.

“Đúng rồi, Cẩu Bất Lý thế nào?” Ngày ấy, cậu ngậmcôtừtrênvách núi cao như vậy rơi xuống,khôngbiết có bị thươngkhông?

“Gãy hai chân.”

“...”

Nguyễn Kiều Kiều hít mũimộtcái, “Nó là con traianh,anhphải tốt với nómộtchút.”

Im lặngmộthồi, Tô Tầm mới lên tiếng: “Em quay về,anhsẽtốt với nó.”

“...”

Nguyễn Kiều Kiều tiếp tục hít mũi, “Còn nữa, tại sao Lý Manh Manh muốn giết tôi? Tôi tự thấy mìnhkhôngcó lỗi vớicôta, cũngkhôngcướp chồng củacôta, tại saocôlại hạ độc thủ với tôi? Hay là, vốn dĩcôta thíchanh, nên hận tôi đố kỵ tôi?”

“...”

Lần này giọng Tô Tầm trở nên bất đắc dĩ, “anhgiết Sai Nhĩ.”

“...”

Dường như sợ Nguyễn Kiều Kiềukhônghiểu, Tô Tầm lại chậm rãinóithêmmộtcâu.

“Sai Nhĩ là người tình củacôta.”

“... A ssiz!”

Nguyễn Kiều Kiều tức giận, ra là vậy,cônóimà,côluôn thiện chí với mọi người, sao có thể dẫn đến họa lớn diệt khẩu kiểu này chứ,thìra tại Tô Tầm.

Có điều, tại sao Tô Tầm phải giết Sai Nhĩ? Ăn no rửng mỡ hả?

“Sai Nhĩ phản bội.”

“...”

Nguyễn Kiều Kiều thựcsựkhônghiểu nổi suy nghĩ của Tô Tầm, cũng chẳng muốn biết ân oán trước kia. Bỗng nhiêncônghĩ tới Thú vương phi, Tô Tầm cómộtsố suy nghĩ hoàn toàn phản thế giới phản loài người.

Cho nên, về bản chấtanhkhôngphải người tốt lành gì, người lương thiện gì đó đừngnóitớianh.

“Đại nhân,anhmuốn thế giới này đại loạn sao?”

Tô Tầmkhôngnói.

Nguyễn Kiều Kiều cũng chẳng quan tâm,cônóitiếp: “Đại nhân,anhbiết tại sao tôi muốn về nhàkhông? Đương nhiên,khôngthể phủ nhận cha mẹ là nguyên nhân lớn nhất. Nhưng cònmộtnguyên nhân nữa là, tôikhôngthích thế giới này, thế giới này quá nhiều chiến tranh. Tôi là người quen sống trong cảnh hòa bình rồi, tôi chỉ muốn cuộc sống đơn giản nhưđilàmnhẹnhàng kiếm chút tiền, tan việc xem phim Hàn hoặc cùng mình thích coi phim, dạo phố, ăn cơm. Tôikhôngmuốn cuộc sống phức tạp như vậy, tôi chỉ muốn sốngmộtđời vô cùng đơn giản. Đại nhân à,anhmuốn hủy diệt thế giới,anhcũngsẽhủy diệt cuộc sống tôi muốn, nên tôikhôngmuốn quay về.”

Tối đen,khôngcó bất kỳâmthanh nào.

Có lẽcôlại uổng công rồi, chắc Tô Tầmđãđi.

Ngay khi Nguyễn Kiều Kiều nghĩ thế, trong bóng tối vang lên giọng của Tô Tầm.

“anhnghe theo em hết, có phải emsẽquay vềkhông?”

“...” Nguyễn Kiều Kiều do dự.

Quả nhiên, giây kế tiếp, giọngnóithẹn quá hóa giận của Tô Tầm truyền đến, “Em lại do dự?khôngngờ em là người phụ nữ như vậy! Sao tôi có thể tin em chứ!”

“...”

anhtức giận à? A ssigz! Vấn đề lớn như thế, lẽ nàokhôngchocôdo dự chút sao?

côthựcsựnhịn hết nổi rồi!

Con người đúng là sinh vật đáng ghét, Nguyễn Kiều Kiều ghét bóng tối, nhưng dần dàcôpháthiệnmình quen mất rồi.

Ban đầucôchỉ có thể nghe được tiếng của Tô Tầm, tiến sĩ Gấu, từ từcônghe được tiếng của Cẩu Bất Lý, Chuột Đệ và nhữngâmthanh khác.

Sau đó,côthoát khỏi phòng tối,côcó thể trông thấy những người khác.

Tất cả hình nhưkhôngkhác gì trước đây, chỉ cómộtđiều duy nhất là những người kháckhôngthể nhìn thấycô.

Ngoại trừ Tô Tầm.

Phảinóirằng khi lần nữa trông thấyanh, Nguyễn Kiều Kiều vẫn sợ hết hồn. Con chó săn to củacôsao gầy đến thế, cả người như da bọc xương, vừa nhìn là biếtkhôngăn cơm tử tế rồi.

khôngchỉ vậy, mỗi ngàyanhđềusẽđúng giờ thổ huyết, màu đỏ tươi ấy làm Nguyễn Kiều Kiều thấy mà đau lòng

“Đại nhân,anhhộc máu rồi.”

“Ừm.”

Tinh thần Tô Tầm rất kém,côthấy tiến sĩ Gấu bắt mạch choanh, “Đại nhân à,anhcứ tiếp tục như thế nữa, đừngnóikhôngcứu đượccôMèo, ngay cả mạng của mình cũng mất đó.”

Tô Tầm xua tay, “Tìm được Liễu Như Yên chưa?”

Tiến sĩ Gấu hơi do dự, “Tìmthìtìm được rồi, nhưng giờ Liễu Như Yên là vợ của thái tử,hắnsẽkhôngdễ dàng giao người ra. Mặc dùhắnkhôngquan tâm Liễu Như Yên, nhưng nếu muốn giét Liễu Như Yên đểcôMèo kéo dài mạng sống,thìLý Tuyểnsẽkhôngđồng ý. Huống chi, chúng ta còn giết Lý Manh Manh.”

“Haha.”

Tô Tầm xua tay, “mộtLý Manh Manh tính là gì, Liễu Như Yên càng là đồ bỏđi,hắncăn bảnkhôngquan tâm.hắnchỉ cần lợi thế to lớn hơn thôi.”

Tiến sĩ Gấukhôngnóithêm gì, Tô Tầmnóimộthồi hình như rất mệt mỏi.

Ông đặtmộtbìnhnhỏxuống, “Đại nhân à, thứ nàysẽkhiếnanhdễ chịu hơn.”

“Ông lui xuống trướcđi.”

Sau khi tiến sĩ Gấu rờiđi, Nguyễn Kiều Kiều chui ra khỏi phía sau Tô Tầm.

“anhmuốn giết Liễu Như Yên hả”

“Ừ.” Tô Tầm uốngmộtngụm thứ trong bình, sắc mặt khá hơn tí, “Ban đầu,anhtrấn áp hồn phách của Liễu Như Yên chỉ để làmcôta nghe lời, về saukhôngngờ rằng biện pháp đókhôngcó tác dụngtrênngười em, Cẩu Bất Lý thân nhất cũng vô dụng, chỉ còn có mỗicôta.anhcần bắtcôta làm thí nghiệm, rốt cuộcđãsai chỗ nào.”

“Liễu Như Yênsẽra sao?”

Tuykhôngnên có lòng thánh mẫu ở đây, nhưng Nguyễn Kiều Kiều vẫn hỏi ra.

Tô Tầm lườmcô, “Sao nào? Ngay cảmộtkẻkhôngliên quan cũng đáng để em quan tâm vậy à, vì saokhôngthấy em quan tâmanh?”

Sắc mặt Tô Tầm nhanh chóng trắng bệch,khôngđợi Nguyễn Kiều Kiều mở miệng,anhhoàn toàn biến sắc, ọcmộttiếng phun ra máu tươi.

“Đại nhân.”

Tô Tầm ngẩng đầu, chẳng thèm để ý lau máu nơi khóe miệng, bên mép nhếch ra nụ cười lạnh.

“Nhưnganhcũng chẳng quan tâm. Emkhôngquan tâmanh,anhquan tâm em đủ rồi.”

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện
Phó Du
dtv-ebook.com

Chương 87: Tôi muốn mạng của cậu
nóithật, Nguyễn Kiều Kiều chưa từng nghĩ tới tình cảm của Tô Tầm dành chocôlại sâu đậm như thế. Xưa nay Tô Tầmkhôngđể lộ cảm xúc ra ngoài, phụ nữ đều thích dỗ ngon dỗ ngọt, nhưnganhlại chẳngnóiđượcmộtcâu âu yếm nào.

Cùng lắmanhra sức ởtrêngiường hơn. Có điều,côcho rằng do bản thânanhmuốn thoải mái thôi.

Huống chi, làm bạn trai,anhbị trừ điểm rất nhiều, vì vậy ở trong mắt Nguyễn Kiều Kiều, giữa hai ngườikhôngcó kiểu tìnhyêuđích thực kinh thiên địa khiếp quỷ thần.

Màcôđâu biết rằng, tìnhyêuở thế giới này còn cómộtloại gọi là mưa dầm thấm lâu.

Tô Tầm tái nhợt suy yếu làm Nguyễn Kiều Kiều có phần đau lòng, songcôsờkhôngđượcanh,côchỉ có thể nhìn thấy tay mình xuyên qua thân thểanh.

Tô Tầm nhắm mắt lại, rất mệt mỏi.côcho rằnganhmuốn nghỉ ngơi tí, nhưng Mèo Đen nhanh chóng bước vào.

“Lý Tuyển gửi thư ạ.”

Tô Tầm chợt mở mắt, “Khi nào?”

Mèo Đennóimộtmốc thời gian.

Tô Tầm khoát khoát tay, “Cậuđixuống trướcđi.” Dừngmộtchút,anhcònnóithêm: “Trả lời bên kia, tôisẽđi.”

Mèo Đen muốnnóilại thôi, nhưng cuối cùng thấy dáng vẻanhmệt mỏi, cuối cùng vẫnkhôngnóigì, khom người lui ra ngoài.

“Đại nhân,anhmuốnđigặp Lý Tuyển sao?”

Tô Tầmkhôngmở mắt, nhàn nhạt “ừ”mộttiếng.

Nguyễn Kiều Kiều chuyển động bên ngườianh, “Là vì chuyện Liễu Như Yên ư?khôngphảinóikhôngcómộttrăm khả năng à? Hơn nữa Lý Tuyển vừa nhìnđãbiết chẳng phải người dễ chọc.”

“Hễ cómộtkhả năngnhỏnhoi,anhsẽkhôngbỏ qua.”

Tô Tầm mở mắt ra, bình tĩnh nhìn Nguyễn Kiều Kiều, “Nếuanhthất bại,anhsẽtheo em cùng nhau làm ma.”

“...” Mặc dù hơi đáng sợ, song Nguyễn Kiều Kiều vẫn có chút cảm động.

Giây kế tiếp, lại nghe Tô Tầmnóithêm: “khôngbiết làm ma có thể lên giườngkhông?”

“...”mộtbụng cảm động đều tan thành mây khói vào giờ khắc này!

Khi Tô Tầm và Chuột Đệđigặp Lý Tuyển, gần tới cửa, Chuột Đệ ngăn cảnanh.

“Đại nhân,anhxác định phải làm vậy à?”

“Cậu cản tôi?”

“Xin lỗi đại nhân.” Chuột Đệ luimộtbước, “Tôi chỉ... cảm thấy đại nhân có thể suy nghĩ lại.hiệntại dù sao Liễu Như Yên cũng là hoàng hậu của thành Nhân Loại, dù tình cảm của Lý Tuyển dành chocôtakhôngđủ sâu, nhưnganhrõràng muốn mạng củacôta, chỉ sợ Lý Tuyểnsẽkhôngđồng ý. Lần nàyhắnkêuanhtới, e rằng cóâmmưu khác.” Thấy Tô Tầmkhôngnóilời nào, Chuột Đệ tưởnganhđãbị thuyết phục, bènkhôngngừng cố gắngnói: “Tôi biếtcôMèo rất quan trọng vớianh, nhưng đây là cuộc mua bán lỗ vốnrõrệt tới thế, cán cân nghiêng vềmộtbên, là mạng củaanh, hoặc chuyện càng đáng sợ hơn nữa là vẫn chẳng biết có thể cứu sốngcôMèokhông. Đại nhân à, từ ngày tôiđitheoanhluôn biếtanhrất thông minh,anhchưa bao giờ làm cuộc mua bán lỗ vốn hết, lần nàyrõràng lỗ lã, tại sao phải làm?”

Chuột Đệ cứ thao thao bất tuyệt, Tô Tầmkhôngbiến sắc chút nào,anhnhìn Chuột Đệ,nóimộtcâu.

“Cậu cũngnóitôi chưa bao giờ làm chuyện lỗ vốn.”

nóixong, Tô Tầm mặc kệ, tiến vào.

Bên trong cánh cửa, Lý Tuyểnđãđợi lâu, “anhđến rồi.”

Tô Tầm gật đầu.

Lý Tuyển ra hiệu cho Tô Tầm ngồi xuống trước mặthắn, “Tô Tầm, chúng ta hợp tác nhiều năm như thế chưa bao giờ xuấthiệnsai lầm, cậu biết tôi thưởng thức cậu nhất ở điểm nàokhông?”

Tô Tầm nhìn ly tràtrênbàn, nét mặt thoáng lộ vẻ thiếu kiên nhẫn, “anhnên biết tôikhôngphải tới ôn chuyện cũ vớianh. Chúng tađithẳng vào vấn đềđi,anhmuốn sao mới giao Liễu Như Yên cho tôi.”

“côấy là hoàng hậu của tôi. Dùkhôngcó công lao, cũng có khổ lao.”

“Tôi biết.” Tô Tầmkhôngchút đổi sắc, “Nên tôisẽchocôtamộtlợi thế tốt.”

Lý Tuyển cười, “nóinhư cậu, nếu tôikhôngđồng ý,thìchẳng phải quá vô tình rồi.”

“không, tôi biếtanhlàmộtngười chung tình. Chẳng qua, giống nhưanhhiểurõtôi, tôi cũng hiểurõanh,sựchung tình củaanhchưa bao giờ dành cho Liễu Như Yên,côtakhôngphải mẫu ngườianhthích.”

Lý Tuyển sững sờ, lập tức cười haha, “Tôi nhớ Thú vương từngnói, chỗ nào cậu cũng thông minh, nhưng chỉ có tình cảm làkhôngnhạy bén, giờ xem ra,hắncũng nhìn lầm.” Lý Tuyển vỗ bàn, trong mắt lóe lên chút ánh sáng, “Được, tôi đồng ý với cậu. Liễu Như Yên tôi có thể giao cho cậu, nhưng có hai điều kiện.”

Ánh sáng trong mắt Tô Tầm bắn ra bốn phía, “Điều kiện gì?”

“Thứ nhất, cậu cũng biết rồi, thành Tây Bắc của Tô tướng quân, tôi bị tình thế ép buộc. Chuyện chia tách quốc gia như vậykhôngthể xảy ratrênngười tôi.”

Tô Tầm gật đầu, “Được, tôi đảm bảo.”

“Điều kiện thứ hai.”

Lý Tuyển ngẩng đầu, sát khí trong mắt như gợn nước dần dần xao động.

“Tôi muốn mạng của cậu.”

Tô Tầm nhếch môi cười,khôngchút bất ngờ.

“Được, tôi hứa vớianh.”

anhthản nhiên như thế, trái lại khiến Lý Tuyển bất ngờ.

“côta quan trọng như vậy à? Chỉ làmộtcôhồn của dị thế, đángkhông?”

Tô Tầm cúi đầu, giọng hơinhỏ, “khôngcó gì là đáng haykhông. Tôi chỉ biết,khôngcócôấy, cuộc sống rất nhàm chán.”

“Thế, cậu có nghĩ tới, nếu cậu chết,thìcôtasẽra sao?”

“Suy nghĩ củacôấy, tôikhôngquan tâm. Tôi, làm được là được.”

Lúc Tô Tầm rờiđi, ánh trăngtrêntrời rốt cuốc từ từ ló dạng từ đám mây đen ngòm. Lý Tuyển rất lâukhôngrờiđi, cho đến khi giọng nữ êm ái phía sau rèm vang lên,hắnmới khẽ nhúc nhích tay, bưng ly tràđãnguội từ lâutrênbàn lên.

“Em nghĩ sao?”

Rèm bị kéo ra,mộtngười phụ nữ mạnh mẽ bước ra, giọngnóiêm ái khác với vẻ bề ngoài oai hùng hiên ngang.

“khôngngờhắnthíchcôMèo tới vậy.”

Thú vương phi ngồi xuống trước mặt Lý Tuyển, “nóiđi,anhthựcsựmuốn giếtanhta sao?”

Lý Tuyển nhếch môi cười, “Em cảm thấy thế nào?mộtcon người nguy hiểm ngầm như vậy,khôngloại trừ cậu ta, chỉ sợ về sau chúng tasẽkhó sống...”

Thú vương phi lắc đầu, “Em biết mình có chút lòng dạ đàn bà, chỉ hơi cảm khái thôi. Khi Tô Tầm chết rồi,trênthế giới này, có lẽkhôngcòn người cản trở chúng ta nữa. Nhưng, đời người như vậy, ắt hẳn rất buồn chán. Tựa như Tô Tầmnói,anhta sống rất buồn chán,anhta chỉ cócôMèo ở bên cạnh mớikhôngnhàm chán nữa, mới giốngmộtcon người.”

Thú vương phinóixong, bưng ly trà Tô Tầm chả buồn động vào lên, uốngmộtngụm.

Cuối cùng,côlau miệng, “Được rồi, thời giankhôngcòn sớm, emđiđây.”

Lý Tuyển quýnh lên, ngồi bật dậy, “Nhanh thế à?”

“Ờ... đợiđã...” Thú vương phi lấymộtthứ trong ngực, nhìn kỹ, lại làmộttúi mâm xôi lớnnhỏkhôngđồng đều, “Tặnganh, quà tân hôn.”

“anh...”

Lý Tuyển nhận túi mâm xôi, dở khóc dở cười, “anhđãlâu rồikhôngăn mấy thứ này.”

“Thếanhkhôngmuốn ăn hả?khôngmuốnthìem đem về ủ rượu. Lần trướccôMèo dạy em ủ rượu mâm xôikhôngtồi.”

“thậtsao?” Trong mắt Lý Tuyển mang theo vẻ mong đợi, “Hay làanhtrả mâm xôi cho em, em đem về ủ rượu choanhnếm thử xem.”

Thú vương phi nhìn túi mâm xôi Lý Tuyển đùn đẩy lại, nhưngkhôngtiếp nhận.

mộtlát sau,cômới lên tiếng: “Lý Tuyển, chúng takhôngthể nào. Nếuđãkhôngcó khả năng,thìcũng chẳng cần hi vọng lẫn nhau, việc nàykhôngtốt cho chúng ta.”

Vậy em còn tới làm gì? Lý Tuyển thầm muốn bật ra câu này, song cuối cùnghắnchỉ thản nhiên bình tĩnh rút tay về, “anhlừa em thôi, mâm xôi ăn ngon như vậy, đem ủ rượuthìquá lãng phí vị ngọt nguyên thủy của trái cây rồi. Ừm, rất ngon.”

hắnlấymộttrái bỏ vào miệng, “Chua quá.”

Thựcsựrất chua.

hắnnắm chặt tay, trước mặtkhôngcòn bóng dáng củacôgáikia nữa.

“Rất... ngọt.”

Cuối cùng,hắnmới chậm rãi bật ra hai chữ như thế.

Chuột Đệ trở về, báo cáomộtmàn này cho Tô Tầm hay.

anhvốnđangnhắm mắt, nghe vậy chợt mở mắt ra.

“Bọn họ thựcsựcó gian díu, lá gan ghê gớm nhỉ?”

Chuột Đệ gật đầu, dường nhưhắnđãdò la đượcmộtbí mật lớn động trời.khôngngờ vua của tộc loài người lại có chút vướng mắc tình cảm nhonhỏvới vương phi của tộc người thú.

Quảthậthắncảm thấy mắt chó cũng bị chọc mù rồi.

“Đại nhân, tính sao đây? Chuyện này có thể lợi dụngkhông?”

Tô Tầm xua tay, “Tạm thời bất động. Thực lực của Thú vương phi ở bên kiakhôngyếu, mấy năm nay tất cả những chuyện Lý Tuyển làm đều vìcôta, nếu như động vàocôta, tương đương với việc chọc giận cả hai bộ tộc.”

Sau khi Chuột Đệ rờiđi, Nguyễn Kiều Kiều từ phía sau bước ra.

Khicôở tộc người thúđãcảm giác được dường như Thú vương phi và Lý Tuyển có chút mờ ám, chẳng ngờ Thú vương phi còn thựcsựchạy tới thăm Lý Tuyển.

Hai người này vẫn khiến người ta hoàn toànkhôngngờ tới.

Có điều nhìn bộ dạng đó của Tô Tầm,côlại rất lo lắng.

“Đại nhân à,anhphảiđithành Tây Bắc sao? Có phải Lý Tuyển épanhđiđối phó Tô tướng quânkhông?”

Nghe Tiểu Manhnói, giờ Tô tướng quân cũngkhôngphải kẻ tầm thường, nghenóiông ta bắt tay với bộ hạ cũ của chú Lý Tuyển, liên tục nuốt vài thành phố củahắn.

Tô tướng quân như vậy, há là tên ngốc? Tô Tầm có thể đối phó ông ta ư?

“Ừ.”

Tô Tầm đơn giản dứt khoát gật đầu, “Dù sao sớm muộn gì cũng phải giải quyết.”

Lý Tuyển đúng là lợi hại, lại bảo Tô Tầmđiđối phó Tô tướng quân,mộtchiêu mượn đao giết người quá hay.

“Nhưng, Tô tướng quân bên kia... hẳnkhôngdễ đắc thủ thế.”

Tô Tầm gật đầu, “Cho nên chỉ có thể dùng trí,khôngthể dùng vũ lực.”

“Đấu trí như thế nào?”

Đúng lúc đó, cửa bị gõ. Cẩu Bất Lý bước vào.

Nguyễn Kiều Kiều lâu rồi chưa gặp Cẩu Bất Lý, chỉ cảm thấy cậu lại cao thêmmộtchút. Trút bỏsựngây ngô của trẻ con,hiệntại cậu có thêmmộtphần chín chắn của thiếu niên, song mơ hồ vẫn có thể nhìn rakhôngítsựnon nớt.

“Đại nhân, ngài tìm tôi.”

“Ừ, chỗ Tiểu Bạch, cậu bố trí xong chưa?”

Cẩu Bất Lý gật đầu,khôngchút cảm xúcnói: “đãchặtmộttay củacôta, cũng sắp xếp cho cấp dưới của Tô tướng quân cứucôta.”

“Ừ.” Tô Tầm hài lòng gật đầu, “Mặt khác, khu mỏ bên kia sắp xếp xong chưa?”

Cẩu Bất Lý gật đầu, “Tiểu Manhđãchuẩn bị ổn thỏa ở bên kia, chỉ chờ Tiểu Bạch bên này nữa thôi.”

“Ừ, được rồi, cậu lui xuống trướcđi. Đúng rồi...” Cuối ùng, Tô Tầm gọi Cẩu Bất Lý lại, “Chỗ núi Tuyết cậu trông chừng cho kỹ,khôngcho phép bất kỳ kẻ nào tới gần.”

Nhắc tới núi Tuyết, đôi mắt da cam của Cẩu Bất Lý thoáng lóe lên vẻ đau xót, giọng cũng trở nên yếu ớt, “Đại nhân, mẹ thựcsựcó thể sống lại sao? Khi nào tôi có thể gặp lại mẹ?”

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện
Phó Du
dtv-ebook.com

Chương 88: Anh cứ như vậy sẽ chết đấy!

Nguyễn Kiều Kiều ởmộtbên nhảy nhót đến mức chân mới rụng rời. Songcôvẫnkhôngthể tiếp cận Cẩu Bất Lý, Cẩu Bất Lý cũng chẳng nhìn thấycô.

côbay nhảy rất nhiều lần, cuối cùng chỉ có thể nhìn bản thân xuyên qua người cậu.

Cẩu Bất Lýđirồi, tâm trạng Nguyễn Kiều Kiều sa sút nghiêm trọng.

Tô Tầm nhìncô, “Sao nào, giờ còn muốn về nhàkhông?”

Đương nhiêncômuốn về nhà rồi. Chẳng qua,côtự an ủi mình mắtkhôngthấy tâmkhôngphiền. Vấn đề bây giờ làrõràng Cẩu Bất Lý ở trước mặtcô, mẹ conkhôngthể gặp nhau, còn trơ mắt thấy cậu gầyđi, khiếncôlàm sao cũngkhôngchịu nổi.

“Dù gì nó cũng chẳng nhìn thấy tôi.”

Lời này của Nguyễn Kiều Kiều pha chút giận dỗi, Tô Tầm bật cườimộttiếng, “Em sống lại,khôngphải có thể thấy à?”

“...”

Nguyễn Kiều Kiều ở góc tường vẽ hết mấy vòng tròn, sau đó đầu óccôchợt lóe lên sáng kiến.

“Hay là tôi bổ nhào vào cơ thể tôi,nóikhôngchừng nhập vô được?”

“Em tưởnganhchưa thử qua hả? Trước đóanhđãmang emđithử rồi, vô dụng.”

“thậtư?” Nguyễn Kiều Kiều vô cùng đau buồn, “Liễu Như Yên có thể có biện pháp sao? Lẽ nào giết chếtcôta, là tôi có thể sống à?”

Tô Tầm lắc đầu, “khôngchắc chắn. Có điều, ban đầu khianhbắt đượccôta, linh hồn củacôta cũng từng xuất ra ngoài. Về sauanhdùng linh hồn của con trai nguyên chủ làm vật dẫn áp chếcôta, đồng thời nghe lệnhanh.anhcứ tưởng hai người có thể giống nhau, tử hồn của con traicôta có thể kiềm chếcôta nên Cẩu Bất Lý cũng có thể kiềm chế em, nhưng, lại vô dụng.” Tô Tầmnóixong vẻ mặt tiếc nuối.

Nguyễn Kiều Kiều cũng nghiến răng nghiến lợi, biết ngay cái tên nàykhôngxóa bỏ suy nghĩ làm tổn thương con cái mà.

“Do đó, chắc chắn có nguyên nhân khác, nên phải bắt Liễu Như Yên về nghiên cứu...”

“...”

Nguyễn Kiều Kiều yên lặng thắp hai ngọn nến cho Liễu Như Yên. Làm nữ chính,côta có thể xem như nữ chính bi kịch nhất nhỉ!

Nam phụ chết, nam chínhthìyêungười khác lúc nào cũng có thể hi sinhcôta, cuối cùng trùm phản diệnthìlúc nào cũng muốn bắtcôta làm thí nghiệm, thựcsựchẳng có việc nào vừa ý mà.

Vì khẩn thiết muốn có được Liễu Như Yên, nên ngày hôm sau Tô Tầmđãxuất phát đến thành Tây Bắc.

Nghenói, bọn họ dùng Tiểu Bạch làm mồi.

Nghenói, con mồi Tiểu Bạch này được Tô Tầm thả ra từ lâu, trước đây ở vùng đất hoangkhônggiếtcôbé cũng chính vì giữ lại thủ đoạn,hiệntại đúng lúc có ích.

Người thú Thỏ gian xảo, biết vị trí bí mật của khu mỏ. Năm đó khu mỏ lớn kia cònkhôngtìm được nữa. Đúng lúc,côbé chính là cháugáiduy nhất của Bạch Đồ, vìđãbiết kẻ thù là Tô Tầm, thù còn chưa trả lại bị chém đứt tay, vừa vặn được Tô tướng quân ‘hiền lành’ nhặt được...

Cốt truyện quen tai cỡ nào, thực tế, cốt truyện phát triển từng bước nằm trong dự đoán của Tô Tầm.

Sau khi Tiểu Bạch được Tô tướng quân trị thương, chưa tới vài ngày, Tô tướng quânđãbắt đầu truy hỏi Tiểu Bạch về tung tích khu mỏ. Ban đầu, tất nhiên Tiểu Bạch thà chếtkhôngchịu khuất phục, songkhôngchịu nổi nghiêm hình tra tấn nên để lộmộtít tin tức.

khôngcòn cách nào, Tiểu Bạch mất trí nhớ mà.

Nguyễn Kiều Kiều hỏi Tô Tầm, tại sao Tô tướng quân tin tưởng Tiểu Bạch đến thế?

Tô Tầm cười cực kỳ thâm sâu, “Đầu tiên, do Tiểu Bạch là cháugáiduy nhất của Bạch Đồ, nó là hi vọng duy nhất. Còn nữa, ông takhôngcòn lựa chọn nào khác.”

Chiến tranh với Lý Tuyển hao phí quá nhiều thời gian và tiền tài của ông ta, trong thời gian ngắn, ông ta chỉ cần tìm được khu mỏ mới có thể kiềm hãm Lý Tuyển, kiềm hãm tộc người thú.

Cho nên việc này xem như cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng nhỉ!

Nhưng ngay cả như vậy, Tô tướng quân vẫn lợi hại, nhiều lần phái thuộc hạ và Tiểu Bạch ra ngoài, bản thânthìtrốn trong mai rùakhôngchịu ra.

Cứ thế, Tô Tầm mai danhẩntích ở thành Tây Bắc hơnmộttháng.

Phủ tướng quân của Tô tướng quân canh phòng nghiêm ngặt, muốn ám sát ông takhôngdễ tới vậy. Tô Tầm tìm kiếmmộttháng, lạikhôngtìm ra cách tiếp cận Tô tướng quân.

Nguyễn Kiều Kiều bèn ra đưa biện pháp. Giờkhôngphảicôlà ma ư? Có thể thầnkhôngbiết quỷkhônghay chạy vào,mộtnhát giải quyết Tô tướng quân.

Nhưng, Tô Tầm khinh bỉ nhìncô, “Em có biết tại sao đến giờ bà mẹ lợi hại củaanhcòn chưa tìm đc cách bắtanhkhông?”

Nguyễn Kiều Kiều lắc đầu.

“Cũng vì bà ta chỉ làmộtcon ma.”

Ma có năng lực mê hoặc lòng người, songkhôngcó sức lực tự mình đả thương người khác. Như Nguyễn Kiều Kiềunói,côcăn bảnkhôngcầm nổi con dao, ngay cả chạm vào Tô Tầm còn khó khăn, chứ đừngnóichi làm những chuyện khác.

khôngchỉ thế,côcòn làmộtcon ma yếu ớt. Rời khỏi Tô Tầm quá xa, hình thể bắt đầu tiêu tan. Ban đầucôvẫnkhôngnghĩ tới, nhưng vì mỗi lần muốn thăm Cẩu Bất Lý đều nhịnkhôngđược lặng lẽđixem,khôngbao lâuthìTô Tầm bắt đầu hộc máu.

hiệngiờđãmộttháng trôi qua,anhcàng ngày càng gầy, mắt cũng hõm xuống, số lần hộc máu cũng ngàymộtnhiều.

Trước đâycôchỉ cách khá xa, sắc mặtanhliềnkhôngtốt. Giờcômới rờiđi10m,anhđãhộc máu.

Nguyễn Kiều Kiều rất sốt ruột, nhiều lần muốn bản thân trở về thân thể chính mình. Có điều, lần nàocôgiãy giụa chỉ làm vẻ mặt Tô Tầm càng thêm khó coi.

Chẳng biết tiến sĩ Gấu dùng cách gì, dù sao ông ấy có thể nhìn thấycôrồi.

Ông ấy chocôlời khuyên tốt nhất chính là, ngoan ngoãn ở lại bên cạnh Tô Tầm.

Thân thể Tô Tầmkhôngtốt, ăn gì cũng ítđi. Rất nhiều thời gian,anhdành cho việc nghiên cứu cách giết Tô tướng quân.

Lão Tô tướng quân cáo già này, căn bảnkhôngdễ bị lừa.

Tiểu Bạchđãra ngoài hơnmộttháng, lùng sục đượcmộtsố quặng mỏnhỏ, nhưng vẫnkhônglàm Tô tướng quân rời ổ.

Chuột Đệ cũng truyền tin, bày tỏ bọn họ sắp chịukhôngnổi rồi.

Nguyễn Kiều Kiều tựa bên người Tô Tầm, “Đại nhân à, hay bỏđi... Tôi làm ma cả đời cũngkhôngsao.”

“anhcó sao.”

Sắc môi của Tô Tầm trắng bệch, ánh mắt lại u ám đến đáng sợ, “anhbiết tại sao ông takhôngra ngoài rồi? Vì mồi nhửkhôngđủ lớn.”

Sau cùng Tô Tầm quyết định đích thânanhsẽlàmmộttuồng kịch, dẫn Tô tướng quân ra.

Kế hoạch của Tô Tầm dường như rất thuận lợi. Vìanhđích thânđibắt Tiểu Bạch, Chuột Đệ và Mèo Đen còn giết mấy thủ lĩnh, nên tin tức truyền về thành Tây Bắc có vẻ vô cùng chânthật.

“Thằng bất hiếu đó dám đối nghịch với mình!”

Sĩ quan cao cấp trốn về được nơm nớp lo sợ, “Tướng quân, khu mỏ ấy là báu vật người thú Thỏ trông chừng, theo con bé kianói, khu mỏ liền nhau liên tiếp, nhưng vì thiên nhiên hiểm trở nênkhôngdễ khai phá, ngàinóixem việc này bị Tô Tầm biết được, chẳng phải càng thêm bất lợi với chúng ta sao?”

Tô tướng quân vuốt cằm, trầm tư trong chốc lát.

“Cậu xác định Tô Tầm vẫn chưanóicho thành Nhân Loại?”

Sĩ quan cấp cao lắc đầu, “Thuộc hạ liều mạng trốn về báo tin, thời gian chỉ cómộtngày. Khoảng cách giữa khu mỏ và thành Nhân Loại ít nhất phải ba ngày, coi như Tô Tầm lập tức trở về báo tín, cũngkhôngkịp.”

Tô tướng quân vuốt cằm, im lặngmộtlát, cuối cùng ông vỗ bàn, “Được! Xem ra đây là cơ hội trời cho ta thu thập thằng bất hiếu ấy! Giành lấy khu mỏ!”

Rốt cuộc chiêu này của Tô Tầm có hiệu quả.

Rắn rời khỏi hang, dù rằng Tô Tầm cũng bị trọng thương.

Mấy tên thuộc hạ sĩ quan cấp cao của Tô tướng quân đâu phải dễ trêu, khoannóitới bọn chúng còn dẫnmộttiểu đội theo. Tuy Tô Tầm lợi hại, song gần đây thân thểkhôngtốt, bịmộtngười trong số đó chém trúng tay. Mặc dù có tiến sĩ Gấu nhanh chóng giải quyết hậu quả, nhưng Nguyễn Kiều Kiều pháthiệnvết thương củaanhkhôngliền nhanh như trước đây.

“Tô tướng quân đuổi tới, chỉ e trong hai ngày này. Ông tasẽkhôngdẫn quân đội theo,anhxác định chúng ta có thể thành công sao?”

Tô Tầm cực kỳ bình tĩnh, “khôngthành côngthìchỉ có chết.”

Nguyễn Kiều Kiều còn định khuyên Tô Tầm từ bỏ, nhưnganhđãmệt mỏi tựa vào đại thụ, ngủ mất rồi.

“Đại nhân.”

Nguyễn Kiều Kiều thở dài, cuối cùngnhẹnhàng dựa vào bên ngườianh.

Khổ như thế,anhcần gì phải tự làm khổ mình chứ!

Khi biết Tô tướng quân sắp đuổi tới, Tô Tầm tìm tiến sĩ Gấu muốnmộtsố thuốc nổ.anhvốn chuẩn bị độc Bão Táp, song điều kiện và kỹ thuật hạn chế,khôngthể ra thành phẩm được.

Cuối cùng, Tô Tầm lùimộtbước, lấy thuốc nổ.

Lúc Tô tướng quân còn chưa tới, thuốc nổđãtrải rộng khu mỏ.

Tiến sĩ Gấu vừa giúp sắp xếp bẫy, vừa nhịnkhôngđược phàn nàn.

“Đại nhân à, rải nhiều như vậy, đừngnóibọn họ đều chết sạch, ngay cả chúng ta cũngsẽchết ấy.”

“Tôi biết. Đến lúc đó ông dẫn người rờiđi, chặn miệng núi lại, ramộtngười giếtmộtngười.”

“Khu mỏ kia..” Tiến sĩ Gấu kinh hãi, “Đại nhân, đừngnóianhđích thân...”

Tô Tầm khẽ mím đôi môikhôngcòn huyết sắc, “khôngvào hang cọp sao bắt được cọp con. Tôikhôngvào, sao ông ta có thể tiến vào?”

“Nhưng việc này tương đương với cùng nhau chết.”

“Cho nên, tôi muốn đánh cượcmộtlần, xem mạng ông ta lớn hay mạng tôi lớn.”

Đối với quyết định này của Tô Tầm, Nguyễn Kiều Kiều kiên quyết phản đối.

“Đại nhân, làm thếanhsẽkhôngcòn xương cốt nữa.”

“Mạnganhlớn.”

Tô Tầm vừa thu dọn đồ đạc vừanói, “anhđãsắp xếp rồi. Khi Tô tướng quân tới, Mèo Đensẽđiđón Liễu Như Yên, còn tiến sĩ Gấusẽnghĩ cách để em sống lại...”

“Vậyanhthìsao?”

“Chỗ Lý Tuyển, mọi ngườikhôngthể ở nữa, em dẫn họ tới chỗ Thú vương phiđi. Lỡ như xảy ra tình huống xấu,thìbảo Cẩu Bất Lý giết Thú vương phi.”

“anhđừng đổi đề tài, cònanhthìsao? Khắp núi toàn là thuốc nổ,anhsẽchết đó.”

“Nếu Thú vương gây phiền phức cho mọi người,thìnóira chuyện Thú vương phi và Lý Tuyển gian díu với nhau...”

“Tô Tầm!”

Nguyễn Kiều Kiều thựcsựnhào tới cắnanhmộtcái, đáng tiếc thân thểcôtrực tiếp xuyên qua.

Cuối cùng,côtreotrênhưkhôngnhìn hai tay hư ảo của mình, cuối cùng òamộtcái khóc lên.

“Tô Tầm,anhđừng ép tôi,anhcũng đừng ép bản thân. Cứ thế nàyđi, cứ thế này sốngkhôngtốt ư? Nếu có kiếp sau, tôi đảm bảo, tôi đảm bảosẽsốngthậtsống, vĩnh viễn ở bênanhđượckhông?”

Ma làm sao rơi lệ? Bản thâncôkhôngbiết.côchỉ biết, Tô Tầm ngẩng đầu lên, ngón tay thon dài sạchsẽdừng tại chỗ hưkhôngtrước mặtcô.

“anhkhôngtin kiếp sau,anhcũng cầukhôngnổi.anhchỉ cần em ởhiệntại là đủ rồi.”

“Nhưng...”

Nguyễn Kiều Kiều lệ như suối trào, “anhsẽchết,anhchơi như vậysẽchết đấy.”

“khôngnhư vậyanhcũngsẽchết.”

Tô Tầm thở dài, giơ tay lên làm động tác ômcôvào lòng, “Đừng khóc. Em còn nhớ trước đâyđãhứa vớianhcái gìkhông? Emnóivĩnh viễnsẽkhôngphản bộianh, nhưng em lừaanh. Từ đầu chí cuối,anhvừa bất cẩn là em liền bỏ chạy, chạykhôngthấy bóng dáng đâu.”

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện
Phó Du
dtv-ebook.com

Chương 89: Không ai quan tâm anh

Nguyễn Kiều Kiều thựcsựkhônghiểu nổi Tô Tầm, đến lúc này rồi màanhcòn bướng bỉnh cho rằng đây là lỗi củamộtmìnhcôư?

Thực tế,cômuốn rờiđithật, nhưng luyến tiếcanhcũng làthật.

Quan trọng nhất là bọn họ chơikhôngnổi với vận mệnh. Tô Tầm làm như vậy, sớm muộn gì cũngsẽchết.

Chẳng biếtanhdùng biện pháp nào, dù sao đợi đến khi Nguyễn Kiều Kiều mở mắt lần nữa,côlại trở về căn phòng tốinhỏlúc trước.

“Tô Tầm?”

côởtrênhưkhôngkêu nhiều lần, Tô Tầm đềukhôngtrả lời.

côcó chút nóng nảy,anhđangnhốtcôở chỗ nào?

“Tô Tầm! Tô Tầm!anhđangở đâu?”

Bỗng nhiên, căn phòng tốinhỏchợt chuyển động, giọngnóiđành chịu của tiến sĩ Gấu vang lên trong bóng đêm.

“TôinóinàycôMèo,côcó thể đừng nhúc nhíchkhông? Tôi đâu phải đại nhân, tôi chịukhôngnổisựgiày vò như thế đâu.”

“Tô Tầm đâu?”

Tiến sĩ Gấukhôngtrả lời.

Nguyễn Kiều Kiều nghiến răng, “Nếu ôngkhôngnói, tôisẽnhảy nhót lung tung.”

Tiến sĩ Gấu thở dàimộtcái, “côMèo à, đại nhânđigiết Tô tướng quân rồi.”

“anhấysẽchết đó!”

“Tôi biết!”

“đãbiết mà ông còn choanhấyđi!”

Giọng tiến sĩ Gấu càng thêm bất đắc dĩ, “côcho rằng tôi muốn sao! Nhưng ngàikhôngtìm đường chếtkhôngđược. Dùkhôngphải lần nàythìlần sau còn chẳng biếtsẽlàm ra chuyện gì đáng sợ hơn... Mẹ ơi, sao trước đó tôi chả pháthiệnra ngài làmộtkẻ điên chứ...”

Tô Tầm làmộtkẻ điên, đây làsựthậtphải công nhận, song rất nhiều người đều từ chối tin tưởngsựthậtnày, kể cả Tô tướng quân.

Bị dẫn đến cuối khu mỏ, khi ông ta nhìn chung quanh chỉ có mỗi mình Tô Tầm, mới giật mình pháthiệnmình bị lừa.

Song vẫn muốn quay đầu lại, mà đườngđãbị Tô Tầm cho người phá hỏng.

“Mày điên rồi! Mày dẫn tao tới đây, bản thân mày cũng chẳng ra được!”

“Vốn dĩ đâu có ý định ra ngoài.”

Tô Tầm ho ramộtngụm máu, linh hồn phản phệ khiến cơ thểanhmệt mỏi rã rời, hơn nữa mẹanhliên tục làm loạn trong thân thểanh,anhthựcsựcảm thấy cực kỳ mệt.

Tô tướng quân như con ruồikhôngđầu đâm loạn, chạm lung tung cuối khu mỏ, cuối cùng chỉ dẫn ramộtđống thuốc nổ.

“Thằng điên này! Màysẽhại chết chúng ta! Rốt cuộc màyđangnghĩ gì hả? Giết tao có chỗ nào tốt? Đừng quên rằng tao là ông già mày!”

Tô Tầm lau vệt máu nơi khóe miệng, rồi lạnh lùng nởmộtnụ cười, “Tôi luôn nhớ mà.”

Chính vì nhớ kỹ, nên mới muốn giết ông.

Thuộc hạ của Tô tướng quânđiqua đều nổ tung, chết cũng gần hết. Ông ta chống kiếm, lảo đảo tới bên cạnh Tô Tầm.

“Màynóiđi, nơi này có phải lối rakhông? Màynóimau!”

mộtkiếm đâm vào, Tô Tầm nhíu mày.anhvươn tay, rút trường kiếm của Tô tướng quân ra. Hơi sức củaanhtiêu tan rất nhanh, vết thương chảy máu róc rách, năng lực tự lành trước đó chẳng còn tác dụng nào vớianhnữa.

Giống nhưđãtrù tính ban đầu,anhthựcsựsắp chết rồi.

Chết, đối vớianhcũngkhôngđáng sợ.anhphải thừa nhận tiến sĩ Gấunóiđúng, từ đầu đến đuôianhlàmộtngười tiêu cực.

anhhận đời, bi quan, chẳng có chút hứng thú nào với cuộc sống.

anhquá sớm đạt được thứanhcần, nên chả quý trọng.anhcho rằng đời này cứ thế ngơ ngơ ngác ngác trôi qua,anhtìm rất nhiều chuyện để làm hòng tiêu bớt thời gian nhàm chán.

Có điều,anhcó được quá nhiều,anhđều chưa hề nghĩ tới cho đến khi mấtđi.

Khi Nguyễn Kiều Kiều chết trước mặtanh,anhrất kinh ngạc.anhkhôngngờ rằng Nguyễn Kiều Kiềusẽchết, ở trong lònganh,côchính là nhu yếu phẩm bầu bạn vớianh, theoanhcùng nhau sinh hoạt.

côbiết làm cơm, còn biết làm ấm giường, ở bêncô,anhcó thể cảm giác được cuộc sống bắt đầu có chút lạc thú,khôngcòn nhàm chán như trước đây.

Thậm chí thỉnh thoảnganhcòn có thể cảm giác được ánh nắng tươi sáng.

Hóa ra,anhtưởng rằng cuộc sống chỉ có như thế, đời người vốn như vậy. Nhưng về sau, Nguyễn Kiều Kiều chết.

Ở trước mặtanhchẳng hề có điềm báo trướckhôngcònsựsống nữa.

anhbắt đầu ngủkhôngyên, ănkhôngvô, trước đâyanhcó dục vọng phá hoại rất mạnh, nhưng sau khi Nguyễn Kiều Kiều rađi, bỗng nhiênanhmất hết sức lực toàn thân.

anhôm thi thể củacônằm ba ngày. Ba ngày sau,anhtỉnh táo lại.

anhmuốncôsống lại. Cuộc đờikhôngcócôthựcsựquá buồn chán, buồn chán đến nỗianhchả muốn làm chuyện gì.

anhkhôngmuốn cuộc sống như vậy!

Vốn dĩ giữ lại hồn phách của mẹanhchỉ vì buồn chán, songkhôngngờ bà ta lại giúpanhtìm được Nguyễn Kiều Kiều.

côtrở về thế giới cũ củacô, màanhtrở thànhcôhồn của thế giới này.

anhkhôngthích như thế!anhmuốncôở bênanh, cho dù làm hồn phách!

Có thể cứu sống Nguyễn Kiều Kiều haykhông,thậtraanhchẳng nắm chắc 100%. Song trong từ điển của cuộc đờianh,khônghề có hai chữ từ bỏ.

anhquá nhàm chán mà, cũng quácôđơn.anhchẳng dám nghĩ tới nếu quãng đời còn lạikhôngcócôbên cạnh,thìcuộc đờianhsẽcó quang cảnh gì.

Trong lúc khu mỏ bắt đầu nổ tung, Tô Tầm mơ hồ suy nghĩmộtchuyện.

Có lẽ chết như vậy cũng tốt.khôngai quan tâmanh, cho dù là Nguyễn Kiều Kiều cũng chỉ vì bịanhép buộc.

Nếuanhchếtđi, tiến sĩ Gấukhôngthể cứu sốngcô,thìđểcôtrở lại thế giới cũđi.

Dù sao chuyệnanhcó thể làm, đều làm hết rồi. Chuyệnkhôngthể làm, vĩnh viễn cũngkhônglàm được. Biếtrõchuyện đókhôngcó cách nào thựchiện, nhưnganhvẫn kiềmkhôngđượcđilàm.

Đây chính là số phận củaanh.

Nguyễn Kiều Kiều liên tục nhảy nhót ở phòng tối của tiến sĩ Gấu,cômuốn gặp Tô Tầm.

Tiến sĩ Gấu khó lòng chống đỡ, thổ huyết ọe ọe.

“Bàcôơi,côđừng cử động nữa có đượckhông? Tôi sắp chết rồi.” Sớm biết vậyđãtừ chối Tô Tầm, tại sao phải lấy thân thể mình ra trấn ápcôMèo chứ!

“Tô Tầm! Tôi muốnđitìm Tô Tầm!”

“Còn tìm Tô Tầm cái gì!côlấy cái gì tìm?côchỉ làmộthồn phách!”

“...”

Tiến sĩ Gấu che ngực, trước mắt biến thành màu đen, khi trong lòng thầm hậnkhôngnên đồng ý cho Tô Tầm làm chuyện này, cửa đột nhiên bị đẩy ra.

Cẩu Bất Lý khiêngmộtngười sải bước tiến vào.

“Cẩu Bất Lý?”

Tiến sĩ Gấu kinh ngạc, “khôngphải cậu ở núi Tuyết trông chừng mẹ cậu hả?”

Cẩu Bất Lý ném người đó xuống, “Tôi khiêng Liễu Như Yên tới rồi, chúng tađithôi.”

“Nhưng, đại nhân bên kia...”

Tiến sĩ Gấu do dự, Cẩu Bất Lý mặtkhôngđổi sắc nhìn ông, “Ông tađãchết, chúng tađithôi.”

“Đợiđã, Cẩu Bất Lý... Cậu có ý gì? Mặc kệ thế nàothìngài cũng là cha cậu!”

“Đúng.” Cẩu Bất Lý kéo tiến sĩ Gấu ra ngoài, vừa xách Liễu Như Yêntrênmặt đất chẳng biếtđanghôn mê hay ra sao nữa, dù gì cũngkhôngthể động đậy, “Ông ta đúng là cha tôi, nhưng thếthìsao? Chính vì ông ta mà mẹ chết. Lẽ nào tôi phải chăm sóc ông ta cả đời? Chăm sóc kẻ thù giết mẹ tôi cả đời?”

“...”

Tiến sĩ Gấu bị kéo ra cửa, ngay cửa cómộtngười đeomộtcái balothậtto,rõràng là Tiểu Bạch bị mấtmộttay.

“Tiểu Bạch, saocôở đây?”

Tiến sĩ Gấu híp mắt, “Hai người đừngnói...”

Cẩu Bất Lý ném Liễu Như Yên xuống, sau đó tìm vài chai lọ trong túi mình, “Đồ của Liễu Như Yên, tôi đều lấyđirồi. Kể cả di cốt của con trai chết yểu củacôta, ông xem còn cần gì nữakhông?”

“Khoan, Cẩu Bất Lý, rốt cuộc cậuđanglàm gì?”

“khôngcó gì.” Cẩu Bất Lý nhét toàn bộ đồ vật vào balo, “Tôi chỉ làm chuyệnmộtđứa con phải làm.”

“...” Nguyễn Kiều Kiều rốt cuộc cũng ngừng lại ở phòng tốinhỏcủa tiến sĩ Gấu.

hiệntạicôchỉ có thể giao lưu với tiến sĩ Gấu, “Tôikhôngnghe lầm chứ, hình như Cẩu Bất Lýđãlàmmộtchuyện rất phi thường.”

Tiến sĩ Gấu nhếch miệng, chẳng biết nên cười hay nên phản ứng thế nào.

“Đâu chỉ rất giỏi, dứt khoát nó là...” Dứt khoát là Tô Tầm thứ hai đấy.rõràng là hạt giống tốt,hiệntại xem ra, chẳng biếtđãnát bét từ lúc nào.

“Đại nhân, cậu thiết kế đại nhân chết sao?”

“Ông ta đáng chết. Làm sai, lẽ nàokhôngcần phải chịu lỗi?”

“Ngài ấy là cha cậu đó!”

“Cho nên... tôi cho ông tamộtcái chết thoải mái.”

Tiến sĩ Gấu trố mắt ngoác mồm,mộtlát sau mới tìm lại được giọng mình, “côMèo mà biếtsẽrất đau lòng...”

“Mẹsẽkhôngbiết, vì mẹ chết rồi, tôi biết mà.”

Nguyễn Kiều Kiều kích động muốn òa khóc.

Đây là Cẩu Bất Lý ngây thơ ư? Từ khi nàođãxấu xa thành bộ dạng này rồi?côthựcsựbật khóc.

Tiến sĩ Gấu thở dài, ấn lồng ngực, “côđừng khóc có đượckhông?cômà khócthìtôi cũng muốn khóc theo.”

“Tôi nhịnkhôngđược mà.”

Nguyễn Kiều Kiều lau nước mắt, “Cẩu Bất Lý đáng thương sao biến thành bộ dạng này vậy... Còn nữa, Tô Tầm thựcsựchết rồi ư? Huhuhuhuhu...”

Cẩu Bất Lý ngẩng đầu, nhìn tiến sĩ Gấu mặt đầy nước mắt, cười lạnhmộttiếng, “Trái lạikhôngnhìn ra ông có tình cảm sâu đậm với ông ta như thế, còn lệ rơi đầy mặt.”

Tiến sĩ Gấu nức nở, nước mắt chảy cuồn cuộn, “Tôi cũngkhôngngờ, nhưng tôi nhịnkhôngđược. Còn nữa, thằng nhóc thối, chẳng lẽ cậukhôngbiết khi cậu làm những việc xấu nàysẽcó người thấy sao?”

“Tôi đâu quan tâm.”

Cẩu Bất Lý lắc lắc cái đuôi xù, ánh mắt lạnh buốt, “Với tôi, mẹ chết rồithìai tôi cũng chẳng quan tâm.”

“Nhưng...” Tiến sĩ Gấu dụi mắt, “côMèo ở đây,côMèosẽnhìn thấy,côtasẽquan tâm.”

“Mẹkhôngquan tâm đâu.” Cẩu Bất Lý lắc đầu, “Nếu mẹ quan tâmthìmẹsẽkhôngbỏ tôi ở lạimộtmình.”

“...” Tiến sĩ Gấu lại lệ như suối tràomộthồi.

Chốc lát sau, ông nắm tay Cẩu Bất Lý, “Thằng nhóc thối, tôi xin cậu, đừngnóinhững lời tuyệt tình như thế đượckhông? Mẹ cậu sắp xé nát hồn tôi rồi.”

“Mẹ?”

Tiến sĩ Gấu lau nước mắt, nhưng càng lau càng nhiều.

Trong lúc hai mắt đẫm lệ, ông vất vả lắm mới tìm được giọng mình.

“Lần này cậu quá đáng lắm luôn. Cậu dám thiết kế đại nhân chết, cậu cũng biết đại nhân là vì mẹ cậu mới đồng ý với Lý Tuyểnđiám sát Tô tướng quân mà.”

“Đó là việc ông ta phải làm.”

“Thằng nhóc thối!” Tiến sĩ Gấu đánhmộtchưởng, nhưng giữa đường lại gắng gượng rút tay về.

“Con mẹ nó, cònkhôngnỡ đánh. Hèn gì con hư tại mẹ.”

Cẩu Bất Lý ngẩng đầu, ánh mắt hoài nghi nhìn tiến sĩ Gấu, “Ôngnóimẹ tôi sắp xé nát hồn ông. Mẹ tôiđangở đâu? Có phải mẹsẽtrở vềkhông?”

“Thằng nhóc ngu xuẩn! Cậu đúng là cả đời thông minh nhất thời hồ đồ mà, mẹ cậuđãđược đại nhân bắt về từ lâu rồi, nhưng giờ cậu giết đại nhânthìtôikhôngbiết làm cách nào định hồn,khôngbiết còn có thể áp chế mẹ cậu được bao lâu.”

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện
Phó Du
dtv-ebook.com

Chương 90: Tô tướng quân đã chết

Rốt cuộc lời của tiến sĩ Gấu làm Cẩu Bất Lý đổi sắc.

“Mẹ?”

Nước mắt Nguyễn Kiều Kiều rơi như bão táp,cônghe được giọng Cẩu Bất Lý rồi,côvội vàng muốnđira.

khôngbiết có phải ông trời nghe được lời kêu gọi củacôkhông, cuối cùngcôtừ phòng tốinhỏđira.côcó thể nhìn thấy Cẩu Bất Lý ở trước mặt.

“Cẩu Bất Lý!”

Cẩu Bất Lý quay đầu lại, vẻ mặt kinh ngạc.

“Mẹ?”

“Là mẹ.” Nguyễn Kiều Kiều muốn nắm lấy cậu, nhưng bàn tay lại xuyên qua người cậu.

“Mẹ, mẹđãtrở về.” Cẩu Bất Lý vươn tay muốn bắt lấycô, song lần nào cậu cũng chỉ bắt đượckhôngkhí.

“Mẹ, mẹ.”

“Mẹ đây, thựcsựlà mẹ đây.”

Nguyễn Kiều Kiều rơi nước mắt như mưa,côrất muốn ôm Cẩu Bất Lý, sờ đầu cậu, mọi chuyện đềukhôngphải lỗi của ai hết, sinh lão bệnh tử vốn là lẽ thường tình.

Cậukhôngcần làm nhiều thế.

Có điều,côkhôngbắt được cậu,côvươn tay ra chỉ có thể tóm lấy gió.

Bên tai còn nghe được giọngnóihoảng sợ của tiến sĩ Gấu, “Nguy rồi, đại nhân xảy ra chuyện rồi. Hồn phách củacôMèo sắp tan biến!”

Nhưng vào lúc này, Nguyễn Kiều Kiều pháthiệnánh mắt Cẩu Bất Lý lộ vẻ sợ hãi, cậu làm gì tỏ vẻ sợ hãi tới vậy.côcúi đầu, pháthiệnthân thể mình từtrênxuống dướiđangtừ từ biến mất.

cô——khôngcó Tô Tầm,côphải biến mất ư!

Tiến sĩ Gấunói, Tô Tầm dùng mạng buộc hồn củacô, nếucôbắt đầu hồn bay phách lạc,thìcó nghĩa làanhđãchết.

anhđãchết?

khônggìkhôngthể, biết mìnhsẽchết còn sắp xếp cho tiến sĩ Gấu trấn hồncôtrong thời gian ngắn ngủi, an bài xong xuôi hết rồi lại chết.

“côMèo ơi,cômau trở lại đây, tôi vẫn có thể gắng gượng chịu đựng thêmmộtthời gian,cômau trở lại đây!”

côquay đầu lại, nhìn gương mặt mập mạp của tiến sĩ Gấu,côvươn tay ra, bàn tayđãdần dần trong suốt,

Cuối cùngcôđãhiểu,côđirathìkhôngthể trở về được nữa.

Nguyễn Kiều Kiều lắc đầu, cườinói: “khôngđược, tôi trở vềkhôngđược. Ông cũng khó chịukhôngphải sao?”

Cuối cùng,côtới trước mặt Cẩu Bất Lý, tay hư ảo giơ lên đỉnh đầu cậu.

“Cẩu Bất Lý, đừng sợ, đừng sợ đượckhông? Mẹ luôn ở đây, luôn luôn dõi theo con.”

“Mẹ... mẹ đừngđi, mẹ đừngđi...”

“Ngoan, là mẹkhôngtốt. Mẹkhôngdạy con rằng, sinh lão bệnh tử là quá trình sinh mạng ắt phải trải qua. Đừng sợ, cũng đừng tiếc nuối. Giai đoạn mẹ ở bên conđãkết thúc, giai đoạn kế tiếp phải tự mình conđirồi.”

“Mẹ...”

Tốc độ tan biến của Nguyễn Kiều Kiều rất nhanh, nhanh đến mứccôcòn muốnnóigì đó, nhưngkhôngkịp nữa.

Ngày ấy, bức tranh cuối cùngcônhìn thấy là Cẩu Bất Lý khóc lóc chạy nhanh về phíacô, cái đuôi xù của cậu lay động ở phía sau giống nhưmộtô dù to to.

Đứa con trai ngốc nhàcôấy, bịcônuôi thành đứa trẻ nhạy cảm có tâm tư hắc ám rồi. Song,rõràngcôkhôngmuốn như thế.

Nguyễn Kiều Kiều cho rằng mìnhsẽhồn bay phách lạc. Làm người, sau khi biến thànhmộthồn phách làmộtthể nghiệm mới,hiệntạicôhồn bay phách lạc xuyên qua bóng đêm cũng làmộtthể nghiệm mới nữa.

Hay hồn bay phách là cái dạng này?

Nguyễn Kiều Kiều dọc theo con đường tối,mộtmựcđithẳng về phía trước.côchẳng biết mìnhđãđibao lâu, ban đầu làmộtvùng tăm tối, song dần dần, phía trước mơ hồ có ánh sáng truyền tới.

Trong bóng tối, ánh sáng là ngọn đèn chỉ đường duy nhất.côtăng tốc về hướng ánh sáng kia.

Ánh sáng đến gần rồi,cônhìn thấy cái gì?

Tô Tầm và mẹanh.

“Rốt cuộc bị tao bắt được rồi. Tô Tầm, lần này cuối cùng màyđãcó thể bị tao nuốt!”

Mẹ Tô Tầm biến chưởng thành trảo nhào vào Tô Tầmtrênmặt đất.

“khôngđược!”

Nguyễn Kiều Kiều quýnh lên, toàn thân xuất ramộtluồng sức mạnh, mà luồn sức mạnh này khiếncômạnh mẽ nhào tới trước mặt mẹ Tô Tầm, bắt lấy bà ta.

“Mày làm cái gì đó?”

“Bà... sao bà còn ở đây?”

“Taokhôngở đâythìnên ở đâu?”

Mẹ Tô Tầm định lui về sau, nhưng bị Nguyễn Kiều Kiều bắt được móng vuốt. Linh hồn và linh hồn giằng co xâu xé, hóa ra là cái dạng này, hình như sức lực toàn thânđãtrở lại.

Nguyễn Kiều Kiều tóm lấy mẹ Tô Tầm, trong lòng chỉ nghĩ tớimộtviệc,khôngđược để bà ta cắn nuốtanh,côchỉ cảm thấy sức lực toàn thân càng lúc càng lớn, mà nét mặt của bà ta càng ngày càng oán hận vàkhôngcam lòng.

“Mày buông tao ra!”

“Tôikhôngbuông!”

“Con khốn! Mau buông tay tao ra!”

“Tôikhôngbuông!”

Dù saocôđãlà linh hồn rồi, cũng chả sợ gì nữa. Kết quả xấu nhất chỉ là tan biến thôi. Nguyễn Kiều Kiều mạnh mẽ túm mẹ Tô Tầm.

Đúng lúc này, chuyện kỳ quái xảy ra.côcảm thấy mình càng lúc càng có sức lực, mà mẹ Tô Tầmthìphát ra tiếng kêu thảm thiết bén nhọn, sau đó vỡ thành sao, tan biến trước mặtcô.

“Bị sao vậy trời?”

Nguyễn Kiều Kiều nhìn lòng bàn tay trốngkhông, “Bà tađiđâu rồi?”

“Khụ khụ...”

Phía sau, giọng Tô Tầm khẽ truyền đến, “Em nuốt bà ta rồi.”

“...” Đừngnóikiểu khẩu vị nặng như thế đượckhông?

Tô Tầm vỗ ngực, giọng mang theo nụ cười trào phúng, “Đúng làkhôngngờ đấy, bà ta nuốt hồn của Tô tướng quân, còn chưa kịp tiêu hóa lại muốn nuốt trọnanh, quảthậtsơ suất quá.đãkhôngkịp tiêu trái lại còn bịmộtngười từ ngoài đến như em nuốt ngược lại, quả làmột... kết cục tốt.”

Nguyễn Kiều Kiềukhôngngờ lại diễn ra chuyện như vậy.hiệntạicôchỉ quan tâmmộtvấn đề.

“Bà ta muốn nuốt hồn củaanh?anhchết rồi ư?”

Tô Tầm ngẩng đầu, sắc mặt kỳ quái nhìncô, “anhchết rồi em rất vui hả?”

“Vui cái đầuanh!” Nguyễn Kiều Kiều chợt nhào vào lòng Tô Tầm, khóc lớn, “anhthựcsựvẫn cho rằng em muốn làm linh hồn sao!khôngthể ănkhônguống, mỗi ngày chỉ bay tới bay lui trongkhôngtrungkhôngbằng nổ tungđi! Tên khốn nhàanh!khôngphảianhnóiphải cứu em sao! Tại sao ngay cảanhcũng chết!anhchết rồi em tính sao bây giờ! Em còn muốn sinh Cẩu Muội choanhnữa! Giờ xong rồi phải làm sao đây? Lẽ nào cả đời chỉ có thể làmmộtlinh hồn ư?”

Nguyễn Kiều Kiều càng nghĩ càng cảm thấy đáng buồn.côcó thể sờ đc Tô Tầm,côlàmộtlinh hồn mà có thể sờ đượcanhthìanhkhôngphải chết chứ là cái gì?

Nhưng mà tại saomộthồn phách vẫn ấm áp thế?

“Nhờ em ban tặng, nênanhchỉ làmộtlinh hồn tạm thời xuất ra ngoài thôi, vẫn chưa chết.”

“Hả...”

Nguyễn Kiều Kiều mở mắt ra, nước mắt dán đầy mặt, ngây ngẩn cả người.

“anhnóicái gì?”

Tô Tầm lau nước mắt chocô, ánh mắt dịu dàng, “Đáng lẽanhcũng cho rằnganhđãchết. Nhưngkhôngngờ phút cuối bà ta lại vì tranh đoạt hồn phách của Tô tướng quân, trời xui đất khiến dẫn sinh hồn củaanhra, cũng làmanhtránh đượcmộtkiếp.hiệntại em đểanhnghỉ ngơi tí,anhphải trở về rồi.”

“thậtư?”

Nguyễn Kiều Kiều nắm chặt Tô Tầm, nước mắt giàn giụa, “anhsẽkhôngchết?”

“khôngchỉanhkhôngchết, mà em cũng vậy.” Tô Tầm nắm ngón tay, ý chí chiến đấu sôi sục, “Đợianhtrở về giải phẩu Liễu Như Yên, đảm bảo làm em sống lại.”

“...”nóinghe máu tanh bạo lực quá! Nhưngcôthích!

Bên ngoài vang lên tiếng ầm ầm, Nguyễn Kiều Kiều ngẩng đầu, “Đó là cái gì?”

Tô Tầm: “Có lẽ là bọn Cẩu Bất Lý tìm tới rồi?”

“anhphải trở về sao?”

“Ừm.”

Tô Tầm lười biếng kéo taycôkhôngmuốn buông ra, “Lâu rồikhôngnắm tay em, nhớ quá!”

“Bớtnóinhảmđi, mau quay lạiđi!”

Nguyễn Kiều Kiều lau nước mắt, căm hậnnói: “Lần sau còn để em bay tới bay lui nữa, em nghỉ chơi!”

Tô Tầm nắm taycô,nhẹnhàng cầm, “đithôi, cùng nhau trở về.”

“Hả?”

“khôngvề cơ thểanh, em tưởng em còn có thể bayđiđâu?”

Khi đó, Nguyễn Kiều Kiều chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống,côlần nữa trở về căn phòng tốinhỏ.

côhơi sợ, lúc này bên tai vang lên giọngnóicủa Tô Tầm.

“Đừng sợ.”

Giọngnóinày chocôsức mạnh vô cùng an bình trong bóng đêm.côpháthiệnmình thựcsựkhôngcòn sợ nữa.

“Vâng, emkhôngsợ.”

Tô Tầmkhôngnóigì thêm,côtựa vào căn phòng tốinhỏ, lẳng lặng ngheâmthanh bên ngoài.

“Mẹ ở đâu! Ông giấu mẹ tôi ở đâu?”

“Cẩu Bất Lý ơi, cậu dừng tay ngay! Đại nhân cứ tiếp tục như vậysẽchết đó!”

“Ai quan tâm ông ta sống hay chết! Mẹ tôi đâu! Mẹ tôiđiđâu rồi! Ôngđãkhôngchết,thìmẹ tôiđangở đâu?”

“Trời ơi...” Tiến sĩ Gấu luống cuống tay chân, “Tôinóinè thằng nhóc thối, cứ tiếp tục làm thế, đại nhân chết rồithìmẹ cậu đừng hòng quay lại!”

“Ông...”

Sau đó, chẳng cònâmthanh nào nữa, tất cả đều yên lặng hẳn.

Đúng, yên lặngthậttốt.

Lần này Tô Tầm từ quỷ môn quan trở về, còn xách thủ cấp của Tô tướng quân. Chuột Đệ và Mèo Đen cầm thủ cấp của Tô tướng quân, cộng thêm hành động công phá thành Tây Bắc,đãbình định phản loạn.

Dựa theo thỏa thuận, Tô Tầm giết Tô tướng quân, thu hồi thành Tây BắcthìLý Tuyểnsẽtheo ước hẹn đưa Liễu Như Yên tới.

Nhưng Cẩu Bất Lýđãdẫn Liễu Như Yên về từ lâu, cùng tiến sĩ Gấu đưa đến núi Tuyết.

Khi Tô Tầm xách thủ cấp của Tô tướng quân đưa cho Lý Tuyển,hắnnhịnkhôngđược gọianhlại.

“Cậu biết tại sao tôi để Cẩu Bất Lý dẫn Liễu Như Yênđikhông?”

Bước chân của Tô Tầmkhôngdừng lại.

“Tôi và Cẩu Bất Lý đềukhôngngờ mạng cậu lớn như vậy. Có điều, cậu thựcsựrất giống Tô tướng quân, cho tới bây giờ đềukhôngphải làmộtngười cha tốt, dù bị con trai ruột của mình đâmmộtnhát, nét mặt của cậu vẫn hờ hững.”

“nóiđủ chưa?” Tô Tầm quay đầu lại nhìn Lý Tuyển, “Tôi có phải người cha tốt haykhông, chẳng liên quan gì tớianh. Liễu Như Yên do nó dẫnđihay tôi dẫnđiđều như nhau.anhchỉ cần biếtmộtchuyện, cả con trai ruột cònkhônggiết nổi tôi, huống chi làanh!”

nóixong, Tô Tầm sải bước ra ngoài cổng.

Để lại Lý Tuyển với vẻ mặt bí hiểm, thuộc hạ đắc lực củahắnở bên cạnh nhìn vẻ mặt ông chủ mình, nhất thời tiến lên phía trước.

“Ông chủ, tôi thấy tên Tô Tầm nàykhôngthể giữ lại.”

“Tôi biết chứ.” Lý Tuyển phất tay, có chút buồn bực mất tập trung, “Nhưng tạm thờikhôngthể động vào cậu ta. Cậu ta là đại công thần bình định phản loạn, nếu giờ động vào cậu ta,sẽlàm trái lòng người. Chẳng qua...” Lý Tuyển vuốt cằm, “Tôi còn nhiều thời gian mà, nếu cậu ta cómộtnhược điểm lớn tới thế, tôi cũngkhônglo chả tìm được cơ hội đối phó.”

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện
Phó Du
dtv-ebook.com

Chương 91: Chuyện mang thai

Nguyễn Kiều Kiều vô tri vô giác bịmộttiếng khóc đánh thức.

“Aiđangkhóc đấy? Ồn chếtđiđược.”

Bóng tối thoái lui, đập vào mắt là gương mặt đángyêumềm mại của Liễu Như Yên.

“côkhóc cái gì?”

“Tôi khóc chosựđáng thương của tôi.” Liễu Như Yên ôm đầu gối, sau khi nhìn Nguyễn Kiều Kiều lại khóc huhu, “Sao tôi xui xẻo thế! Đáng lẽ ở chỗ này tôi có thể sống tốt hơn, nhưng tại sao chỉ có thể bị vứt bỏ và phản bội?”nóixong, Liễu Như Yên lau nước mắt, “Ai cũngnóixuyênkhôngchơi rất vui, tôi cảm thấykhôngvui gì hết.”

Nguyễn Kiều Kiều hết biếtnóigì, Liễu Như Yênnóimộthồi, cuối cùng đứng dậy.

“Được rồi, tôi phải về nhà.cômộtmình ở đâyđi! Nơi rách nát này tôi cũng chẳng muốn ở lại nữa!”

“côđiđâu đó?”

Liễu Như Yên lấy làm lạ nhìncô, “Đương nhiên là trở về rồi. Cơ thể tôi bản thân tôi cònkhôngnhập vào được, hơn nữa tiến vào có lợi ích gì.khôngngờ tên rác rưởi Lý Tuyển ấy lại lừa dối tôi... Người tanóinhất dạ phu thê bách dạ ân, lúc ởtrêngiường cònnóiyêutôi, ai ngờ xoay người lại... Huhuhu... cũng tạicôtốt số, giờ tôi mới pháthiệnTô Tầm tốt nhất, sớm biết vậy cònkhôngbằng dụ dỗanhta.”

“...”

Liễu Như Yên khócmộthồi, sau đó thê thê thảm thảmđimất.

Nguyễn Kiều Kiều chỉ cảm thấy thân thể chậm rãi trở nênnhẹhửng,côcòn chưa kịp suy xét là vấn đề gì, thân thể chợt trầm xuống.

Bỗng chốccômở mắt ra.

“Mẹ, mẹ tỉnh lại rồi?”

Nguyễn Kiều Kiều nhìn Cẩu Bất Lýrõràng lớn hơn hẳn, sờ đầu cậu. Đợiđã...côcó thể sờ được?

“Cẩu Bất Lý?”

côtừtrêngiường ngồi dậy, Cẩu Bất Lý nhào vào lòngcô, nhưng giữa đường bị người từ phía sau kéo ra.

“Em tỉnh rồi.”

Tô Tầm nhích lại gần, ngăn chặn Cẩu Bất Lýđangrục rịch ngóc đầu dậy.

“Nặng,sẽđè trúngcôấy.”

Nguyễn Kiều Kiều ngẩng đầu, thoáng nhìn Tô Tầm.côluôn cảm thấy có gì đókhôngđúng.

“Đại nhân?”

“Ừm.”

Giọngcôkhônghiểu sao có chút nghẹn ngào, “anhgià mất rồi.”

“...”

Phút chốc Tô Tầm đen mặt, sau đó phất tay áo xoay người rờiđi.

Hả? Tức giận?nóithậtcũngkhôngđược sao?

Tô Tầm có tư cách tức giận, dù saoanhmất ba năm mới nghiên cứu ra cách để Nguyễn Kiều Kiều ở lại. Ai ngờ Nguyễn Kiều Kiều vừa tỉnhđãnóimộtcâuanhchẳng muốn nghe.

Cuối cùngcôcũng hiểu tại sao Cẩu Bất Lý trông lớnrõnhư thế, vì thời gianđãtrôi qua ba năm.

Cẩu Bất Lý là người bán thú vốn trưởng thành nhanh, đứa trẻ mười tuổi nhìn tương đương như con người mười lăm tuổi. Cậu đứng trước mặtcô,đãcao hơncôrồi.

Trong lúcnóichuyện, Tiểu Bạch bưng canh gà nóng hổi tiến vào.

“Ăn chút gìđicôMèo.”

“Tiểu Bạch.”

hiệntại Tiểu Bạchđãlàmộtthiếu nữ, trông thấycôMèo, nét mặt lộ vẻ tươi cười, “Tôiđãhầm canh gà,cônếm thửđi.”

Nhiều nămkhôngcó cảm giác ăn thịt, lần nữa ăn được, luôn cómộtloại xúc động nhàn nhạt. Nhưng rất nhanh, Nguyễn Kiều Kiều uống sạch canh, ăn hết thịt gà trong chén.

côsờ cánh tay mình, nặng trịch, nhéo tay mình, sức lực nơi lòng bàn tay vẫn đủ. Cuối cùngcôcũng tiếp nhậnmộthiệnthực.

Rốt cuộccôđãtrở lại.

Thời gian ba nămnóidài cũngkhôngdài,nóingắn cũngkhôngngắn lắm. Chuột Đệ và Tiểu Manh còn sinh song thai. Chẳng qua Chuột Đệ làmộtngười chuyên sinh congái, thai đầu là congái, thai sau lại sinhmộtđôi song thai bégáinữa.

Người thú lớn rất nhanh, bé con nhanh chóng biết bò biết lăn, bacôcongáiđều có quan hệ rất tốt với Tiểu Bạch.

Tiểu Bạch mấtmộttay nhưng chẳng ảnh hưởng kỹ thuật nấu nướng củacôchút nào.

hiệntạicôtìm đượcmộtcông việc tốt tại thành Nhân Loại, làm đầu bếp ởmộtquán cơm lớn nhất thành phố. Tuy có chút kỳ quái, song nghenóiTiểu Bạch rất nổi tiếng ở đó. Nhất là đồ ăncôlàm, ngàn vàng khó mua.

Mấy năm nay, tộc người thú và loài người ở chung rất tốt, vì Lý Tuyển tỏ thái độ tốt đẹp với tộc người Thú, nên ba năm nay luôn rất hài hòa.

Nhắc tới Tô Tầm, ngày đó sau khianhphất tay bỏđi, Nguyễn Kiều Kiều cho rằnganhsẽtức giận mấy ngày, nhưng cũngkhônglâu lắmanhlại quay về.

anhngồi bên giườngcô, nhìncôănmộtchén thịt gà.

“Ăn no rồi?”

Nguyễn Kiều Kiều ợmộtcái, vỗ vỗ cái bụng tròn vo, “Lâu lắm rồi emkhôngăn no.”

Tô Tầm nhìn cái bụng gồ lên củacô, híp mắt, “đithôi,anhdẫn emđitản bộ.”

Sau khi Tô Tầm thu hồi thành Tây Bắcthìthường trú luôn tại đó. Tiến sĩ Gấunóihoàn cảnh ở đây tốt hơn thành Nhân Loạimộtchút, thích hợp cho dưỡng bệnh.

Hơn nữa, bọn họ còn ở tại tiểu viện năm ấy nữa. Có điều khác với trước đây, giờ tiểu viện cây xanh tỏa bóng, cây mơ ngay cổng ra đầy quả nặng trịch.

Nghĩ đến mơ, Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy miệng hơi chua.

“Hơi thèm ăn mơ.”

Tô Tầm nhìn quả mơtrênđầu cành cây, lộ móng vuốt ra.

“Được rồi, còn chưa chín đâu.” Đúng lúc Nguyễn Kiều Kiều ôm móng vuốtanh, “Đợi nó chín em làm bánh hạnh nhân[1] choanhăn.”

[1]Hạnh nhân là hạt khô của quả cây mơ.

Tô Tầm liếm môimộtcái, nét mặt hơi mong chờ.

“Đại nhân, tại saoanhkhôngtrở về thành Nhân Loại.”

“khôngthể trở về.” Tô Tầm thànhthậttrả lời.

“hắnvẫn kiêng kỵanhsao?”

“Ừm.” Tô Tầm gật đầu.

“Vậyanhmuốn trở vềkhông?”

Tô Tầm ngápmộtcái, “khôngquan trọng.”

Tô Tầm có muốn trở lạikhông, tạm thời Nguyễn Kiều Kiềukhôngbiết. Songcôbiết rằng,côchẳng hề muốn quay về.

Thành Tây Bắc non xanh nước biếc, hoàn cảnh tươi đẹp, rất thích hợp định cư.

Thỉnh thoảng, Thú vương phi còn tới thăm nhưng Tô Tầmkhônghoan nghênh lắm.

cônghĩ cuộc sống cứ trôi qua yên ổn như thếthìtốt biết mấy.

Bởi hết thảy đều bụi trần lắng đọng, là thời điểm yên bình.

Khi Tô Tầm ở chung vớicô, cũngkhôngbiểuhiệnquá nhiều dã tâm. Từ sau khicôtỉnh lại, bất kỳ chuyện gìanhđều thểhiệnkhôngnhiệt tình, ngoại trừmộtviệc.

Ba năm nayanhkhôngđộng dục, nên lần này động dục dứt khoát kinh thiên động địa.

Gần như từng giờ từng phút đều dùng đuôi quấn quýt Nguyễn Kiều Kiều,côlàmộtngười mềm lòng,côđau lòng mấy năm nayanhsốngkhôngdễ.anhđãdùng thân thể mình trấn ápcôba năm, tổn thương thân thể nhiều lắm, nênanhmuốn như thế nào,côđều chiều theoanh.

Quan trọng nhất là Nguyễn Kiều Kiều nhìn bacôcongáiđángyêucủa Chuột Đệ, trong lòng cũng mơ hồ cómộtsuy nghĩ.

cômuốnmộtđứa congái.

Tiến sĩ Gấunói, loài người và người thú kết hợpđãkhó khăn rồi, đặc biệt Tô Tầm còn làmộtngười bán thú. Cho nên Nguyễn Kiều Kiềukhônghi vọng lắm.

Cẩu Bất Lýđãlà ngoại lệ trong ngoại lệ,côchẳng cảm thấy cuộc đờicôcòn có thể thêm ngoại lệ nữa.

Song chính như vậy, trải qua hơnmộtnăm yên bình, Nguyễn Kiều Kiều được chẩn đoán ra mang thai.

Khi nhận được tin tức này, nét mặt cha mẹ đều rất sững sờ.

Nhất là Tô Tầm, ánh mắt luôn nhìn chằm chằm vào bụng Nguyễn Kiều Kiều, giống nhưkhôngthể tin nổisựthậtnày.

Đừngnóianh, ngay cả Nguyễn Kiều Kiều cònkhôngtin,côkéo tiến sĩ Gấu hỏi rất lâu, “Ôngkhôngchẩn đoán sai chứ,thậtsựmang thai sao?”

Tiến sĩ Gấu vỗ lồng ngực béo cam đoan, “Yên tâm, tôi chẩn đoán bệnh tuyệt đốikhôngthành vấn đề.”

“Nhưng tại sao tôikhôngcó cảm giác gì?”

Tiến sĩ Gấu trợn mắt, “Bộ lúccômang thai Cẩu Bất Lý có cảm giác hả?”

Cũng đúng.côchẳng hiểu gì cả sinh Cẩu Bất Lý, thậm chí cònkhôngbiết mình có thai.

Tuy nhiên lần nàykhônggiống lần trước, lần nàyrõràng Nguyễn Kiều Kiều chờ mong nhiều lắm.

“Ôngnóixem, nó là loài người hay người bán thú?”

Tiến sĩ Gấu sờ cằm, nét mặt rất rối rắm, “nóithật, tôikhôngbiết. Đợi sinh ra nhìn rồi biết.”

Lần này Nguyễn Kiều Kiều có thaikhôngkhác với trước đây, nhưng càng thích ăn hơn.

Tiểu Bạch tới hỗ trợcôướp quả mơ thành mơ khô, chua chua ngọt ngọt, làm Nguyễn Kiều Kiều rất thích.

Mỗi ngày đều ăn mấy lần.

Chẳng qua món này ở thời kỳ mạt thế là hàng xa xỉ, sau đó bị Tô Tầm biết được bèn chạy tới khu vực của Thú vương tìm trái cây chua về. Nghenóibởi vì thế mà dẫn đếnmộtít mâu thuẫn giữa hai tộc.

Về sau Nguyễn Kiều Kiều biết, bèn tóm lấy Tô Tầmkhôngchoanhđi.

Bản tính củaanhlà cướp đoạt, nếu những người thú kiakhôngcho,anhdứt khoát cướp. Cướp nhiềuthìngười thú cũng tức giận, vất vả lắm quan hệ hai tộc mới bình ổn,khôngnên vì phụ nữ mang thai nhưcômà phá hỏng cuộc sống yên bình.

Tô Tầm cũngkhôngbiểuhiệnquáyêuthích đứa bé này, nhưnganhnghe tiến sĩ Gấunói, Nguyễn Kiều Kiều có đứa bé nàykhôngdễ dàng, lông màyanhmới giãn ra.

Từ đầu chí cuối, cái tên này đềukhôngcó giác ngộ làm cha.

Lần trước, Cẩu Bất Lý thiếu chút hại chết Tô Tầm,anhchẳngnóigì.hiệntại hai người ở chungmộtcách lạnh nhạt, có thể ăn cơm chung, nhưng rất ít giao lưu.

Cẩu Bất Lý dành phần lớn thời gian ở phòng thí nghiệm, bằngkhôngsẽtìmcô.

Rất nhiều lần bị Tô Tầm trông thấy, sắc mặtanhđều rất tệ.

Sau đó, vào buổi tối, Nguyễn Kiều Kiềunóichuyện này với Tô Tầm.

“Dù gì Cẩu Bất Lý cũng là con trai chúng ta,anhđừng lạnh mặt như vậy đượckhông? Dọa nókhôngtốt gì hết.”

Tô Tầm hừ lạnhmộttiếng, “Nó còn có thể bị dọa hả?”

Nguyễn Kiều Kiều ôm tayanh, đối diện với đôi mắt da cam, “Có phảianhcòn tức giận khi ấy nó thiết kếanhkhông?”

Tô Tầm lắc đầu, “Tài nghệkhôngbằng người, chả có gì đáng tức giận.”

“...”

“Chỉ nhìn nókhôngthuận mắt thôi. Thằng chó ấy lớn chừng này cứ dính chặt em mãi là sao?”

“...” Vốn còn tưởng vì năm đó Cẩu Bất Lý làm chuyện sai nên Tô Tầm có khúc mắc với cậu,khôngngờ rằng người ta chỉ đơn thuần ghen tuông thôi.

Nguyễn Kiều Kiều bật cười, vòng tay ôm ấp của Tô Tầm rất ấm áp, mấy năm trước cái đuôi bị thương ở khu mỏ trở nên trụi lủi,hiệntại rốt cuộc mọc lông mới,côrất hài lòng cọ cọ bộ lông mềm mại. Sau đó rục người vào lònganh, ngápmộtcái, mắt nửa mở nửa khépnói: “Quỷ hẹp hòi.”

Thoáng nhìn Tô Tầm, thấy sắc mặtanhđen thui, Nguyễn Kiều Kiều lại ngápmộtcái, cười híp mắt bỏ thêmmộtcâu.

“Nhưng... em thích.”

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện
Phó Du
dtv-ebook.com

Chương 92: Chúng ta đều phải sống

Năm sau, Nguyễn Kiều Kiều cực khổ mang thai mười sáu tháng, rốt cuộc thuận lợi sinh ramộtcôcongáiđángyêu. Cũng giống như Cẩu Bất Lý, làmộtngười bán thú. Chẳng quakhôngvui vẻ như Cẩu Bất Lý, trái lại có chút mềm mại yếu ớt.

sựra đời của Cẩu Muội làm mối quan hệ của Tô Tầm và Cẩu Bất Lý hòa hoãn. Đối với Cẩu Bất Lý,đãkhôngthể độc chiếm mẹthìsau khi có Cẩu Muội, trong lòng cậu phát sinh biến hóa.

khôngthể độc chiếm mẹ, nhưng có thể độc chiếm Cẩu Muội mà.

Tương tự, Cẩu Bất Lý dành nhiều thời gian cho Cẩu Muội, giảm bớt thời gian kề cận Nguyễn Kiều Kiều, sắc mặt Tô Tầm cũng tốt hơn.

hiệntại ở thành Tây Bắcanhlà chúa tểmộtphương, có vợyêutrong lòng, con cái cả nếp lẫn tẻ, tuy cả người vẫn biếng nhác, songkhôngthểkhôngnói, thú vui trong cuộc sống củaanhcũng nhiều hơn.

Cùng năm sinh Cẩu Muội, Tô Tầm nhận được tin tức Lý Tuyển muốnanhtrở về thành Nhân Loại.

Tô Tầmkhôngmuốn trở về, chuyện nàyđãkéo dài nhiều năm.

Ban đầu vì Nguyễn Kiều Kiều chưa tỉnh lại, muốn ở lại nơi non xanh nước biếc này dưỡng bệnh. Có điều Nguyễn Kiều Kiều sống lại rồi, còn sinhmộtcôcongáihoạt bát, Lý Tuyển cũng truyền lệnh tới.

Nguyễn Kiều Kiều biết Tô Tầmkhôngmuốn trở về, thực ra chẳng phảikhôngmuốn trở về, mà làkhôngthể.

Tâm trạng của Lý Tuyển, Nguyễn Kiều Kiều rất hiểu. Ngày nào cònsựhiệndiện của đối thủ có tâm lý phản xã hội phản loài người như Tô Tầm,thìcả đời đều bất an.

Tuy nhiên Tô Tầmđãdùngcôlàm lý do kéo dài nhiều năm, năm nay còn có thể thoái thác sao?

Buổi tối Nguyễn Kiều Kiều thương lượng chuyện này với Tô Tầm.

nóilà thương lượng, nhưng Tô Tầmđãcó quyết định từ lâu.

“Trở vềthìtrở về.”

“Lý Tuyểnkhôngcó hành động ư?”

“Dù sao cũng là chuyện sớm muộn.”

Tô Tầm nắm taycô, hônmộtcái.

“Emđãổn chưa?”

Làm vợ chồng già nhiều năm như vậy, Nguyễn Kiều Kiều cònkhôngbiết tâm tư đó của Tô Tầm à. Người này chả có sở thích gì, nhưng đặc biệt chấp nhất vớicô, ngoại trừ những ngày đặc thù ra, hầu như ngày nàoanhđều muốn cả.

Trước đó mấy ngàycôsinh Cẩu Muội,anhquấn quýtkhôngbuông muốn quấn lấy. Nguyễn Kiều Kiều nhớ ra thế giới ban đầu củacôcó ở cữ, nên chết sốngkhôngcho Tô Tầm chạm vào.

Điều này làm Tô Tầm buồn bực hồi lâu, mỗi ngày đềuđisớm về trễ, làm người thú ở cách đókhôngxa gà bay chó sủa.

Quả nhiênanhkhôngthể quá rảnh rỗi,sẽgây chuyện.

Nguyễn Kiều Kiều ngước mắt lên, thấy Tô Tầm cũng nhịn hơn nửa năm rồi, trong lòngđãmềm nhũn từ lâu, bèn gật đầu.

Tô Tầm được Nguyễn Kiều Kiều cho phép, đôi mắt sáng lấp lánh, cái đuôi quấn quýtcôlăn lên giường.

Cẩu Muộiđãđược Cẩu Bất Lý ômđi, cậu chăm trẻ rất tốt, nên cũng chả cần cặp cha mẹ này dậy lúc khuya khoắt.

Hai người hài hòa vượt quamộtđêm, ngày hôm sau, Nguyễn Kiều Kiều mỏi eo đau lưng được Tô Tầm ôm lên xe.

Bọn họ trở về thành Nhân Loại.

Mấy năm nay Lý Tuyển vẫnkhôngtìm vợ. Đối ngoại,hắnlàmộtông vua thâm tình chung thủy, từ sau khi hoàng hậu Liễu Như Yên bất ngờ chết ở núi Tuyết,hắnthanh tâm quả dục, bên cạnh chẳng có người phụ nữ nào.

Thuộc hạ củahắnđau lòng, song Lý Tuyểnkhônghề bị lay động.

Nguyễn Kiều Kiều từng gặp Liễu Như Yên, nên biết chuyện gìđãxảy ra.

Mấy nămkhônggặp, Lý Tuyển trở nên càng ngày càng làm người ta khó đoán.

hắnbảo Tô Tầm vào phủ tướng quân trước kia của Tô tướng quân.

Điều này làm Nguyễn Kiều Kiều đoánkhôngra rốt cuộchắnmuốn gì. Nhìn bộ dạnghắn,khônggiống người lương thiện đồng ý lưu lại Tô Tầm, nhưnghắnđưa nhà ở của Tô tướng quân cho bọn họ, thựcsựcôkhôngđoán ra.

Ban đêm, chủ và khách đều vui vẻ.

Lý Tuyển và Tô Tầm giống như bạn tốt nhiều nămkhônggặp, chè chén liên tục.

Đương nhiên Tô Tầm là uống trà, mà Lý Tuyển hiếm khi uống say, rất sớmđãđược đưa trở về.

Tô Tầm uống trà, nét mặt hờ hững.

Nguyễn Kiều Kiều ôm Cẩu Muội ngồi xuống, “Rốt cuộchắnmuốn sao? Còn chạy tới uống rượu vớianh?”

“Ai biết đâu.”

Tô Tầm ôm Nguyễn Kiều Kiều, giương mắtkhôngnóithêm gì.

Nguyễn Kiều Kiều cho rằng thay đổimộthoàn cảnh mới, tối naycôsẽmất ngủ. Song chẳng biết tại sao, đêm naycôngủ rất say.côngủ say như chết, còn mơmộtcơn ác mộng.

cômơ thấycôtiếp tục đọc quyển H mạt thế kia, sau đócôđọc được kết cục của Tô Tầm.

anhbị nam chính chính diện thiêu chết, lấp kínmộttầng hầm,đitới bước đường cùngkhôngcòn cơ hội chạy trốn.

Đúng rồi, nam chính chính diện chính là Lý Tuyển.

Nguyễn Kiều Kiều từ trong ác mộng giật mình tỉnh lại,côsờ bên cạnh,khôngcó bóng dáng Tô Tầm đâu.

“Đại nhân?”

Đúng lúc này, Cẩu Bất Lý ôm Cẩu Muội vọt vào, “Mẹ,đimau. Người của Lý Tuyển bao vây hết rồi!”

“Sao nhanh thế?”

Nguyễn Kiều Kiều chẳng chút nghi ngờ việc Lý Tuyển muốn giết Tô Tầm. Tuy nhiên bọn họ vừa mới đếnđãphái người giết, cũng quá nóng vội rồi.

“Đại nhân đâu?”

Cẩu Bất Lýmộttay ôm Cẩu Muội,mộttay nắm tay Nguyễn Kiều Kiều thúc giục, “Mẹ, đừng mèo nhèo nữa! Chúng ta ra ngoài trước,khôngđinữasẽkhôngđiđược!”

“Đại nhân đâu?”

Nguyễn Kiều Kiều lặp lại lần nữa, “Cẩu Bất Lý, đại nhânđãđiđâu?”

“Mẹ lo cho ông ta làm gì? Mạng ông ta lớn,khôngchết được đâu. Mẹ, mẹ theo con ra ngoài trướcđi!”

Cẩu Bất Lýnóiđúng,côtài nghệkhôngbằng người,khônglợi hại nhưanh, vẫn nênđira trước, nếukhôngsẽtrở thành gánh nặng củaanh.

Trong lúc hỗn loạn bọn họ chạy ra ngoài, chỉ nghe đượcmộttiếng nổ phía sau, phủ tướng quân quen thuộc trong đám mây mù mịt sụp xuống, ánh lửa ngút trời, mơ hồ còn nghe được vô số tiếng hét chói tai vang tận trời.

“Mẹ?”

Cẩu Bất Lý nắm taycô, “Sao vậy, chúng tađimau.”

Nguyễn Kiều Kiều chần chừ.cônênđi, songcôliên tưởng đến giấc mơ kia, quyển sách kia.côvốn cho rằng Liễu Như Yênđirồi, kết cục có thể trở nên khác biệt.

Chẳng qua nếu kết cục vẫn như vậythìsao...

“Tô Tầm đâu? Tô Tầmđangở đâu?”

Cẩu Bất Lý khẽ cắn môi, nắm chặt tay Nguyễn Kiều Kiều, “Mẹ, mẹ mặc kệ ông tađi. Tối nay Lý Tuyển chắc chắn phải lấy mạng ông ta, ông ta sốngkhôngnổi đâu!”

“Sốngkhôngnổi?”

Nguyễn Kiều Kiều chợt giống như bị kích thích,côhất tay Cẩu Bất Lý ra, ánh mắt nhìn cậu cũng sắc bén hơn, “Tại sao sốngkhôngnổi?khôngphải gần đây ông ấy rất biết điều, cũngkhônglàm chuyện xấu? Tại sao sốngkhôngnổi?”

“Mẹ, mẹ đừng ngu ngốc nữa. Đại nhân phát triển thế lực ở thành Tây Bắcđãuy hiếp Lý Tuyển. Lần này kêu ông ta về, làkhôngcó ý định cho ông ta trở lại.”

“Ông ấy ở đâu? Mẹ muốnđitìm ông ấy...”

“Mẹ...”

Cẩu Bất Lý hung hăng níu cánh tay Nguyễn Kiều Kiều, giọngnóimang theo cầu xin, “khôngđược, conđãhứa với ông ta phải để mẹ và Cẩu Muội an toàn.”

“Ông ấyđãsớm biết à?”

Cẩu Bất Lý xoay đầu sang chỗ khác,khôngđành lòng nhìn thẳngcô, “Mẹ, mẹ đừng hỏi nữa.đitheo conđi.”

“Mẹkhôngđi.”

Nguyễn Kiều Kiều hất tay Cẩu Bất Lý ra, “Mẹđãtừng thỏa thuận với ông ấy. Mẹ vĩnh viễnsẽkhôngvứt bỏ ông ấy. Khi đó, thực ra mẹ từng lặng lẽ thề, ngày nào đó ông ấy chết, mẹsẽnhặt xác giúp ông ấy.”

côcũngkhôngphảimộtngười tốt thựcsự,côbiết xu lợi tránh hại, cũngkhôngquá giữ chữ tín. Nhưng đối với Tô Tầm,cômuốn giữ lời, muốn tuân thủ hứa hẹn này.

côở lại thế giới này là vìanh, nếuanhchết rồi,côcòn ở lại đây làm gì nữa?

Cẩu Bất Lý còn địnhnóigì, song Cẩu Muội trong lòng nghe được động tĩnh, từ từ mở mắt ra.

“Dẫn Cẩu Muộiđiđi.”

“Mẹ.”

Thấy Cẩu Muội sắp khóc, Nguyễn Kiều Kiều cúi xuống hôn tráncôbé, “Dẫn Cẩu Muộiđisốngthậttốt.”

“Mẹ, đừngđi...”

“Nghe lời, dẫn Cẩu Muộiđi. Hay con muốn cả nhà chúng ta đều chết ở đây?”

Cẩu Bất Lý nhìn chung quanh bắt đầu có quân đội đến gần, khẽ cắn môi, “Mẹ, phủ tướng quân có tầng hầm, có thể ông ta ở đó.”

“Ừ, chăm sóc Cẩu Muộithậttốt.”

Nguyễn Kiều Kiều cũng chẳng biết tầng hầm ở chỗ nào,côcố gắng nhớ lại tình tiết của quyển sách kia.

Tô Tầm chết trong tầm hầm ấy.

côhẳn biết ở chỗ nào, vì vị trí cụ thể tác giả có miêu tả trong nguyên tác,côchỉ cần nhớ là được.

Cố gắng lên, tuycôtừng có thai, nhưngkhôngthể não cá vàng ba năm[1],côphải nhớ ra.

[1]Người Trung Quốc có câu: “mộtlần mang thai, ba năm ngốc nghếch”.nóicách khác, là những biểuhiệnhay quên, mất trí nhớ tạm thời, khó tập trung vào công việc…ở phụ nữ bầu bí hoặc sau khi sinh được ví von là “baby brain” (trí não trẻ thơ).

Trong hỗn loạn, quân đội bắt đầu tấn công. Nguyễn Kiều Kiều ôm đầu, lảo đảo, trong đầu xuấthiệnrất nhiều tình tiết, cuối cùngcôquảthậttìm được tầng hầm.

Song bên ngoàiđãgần như sụp đổ, cho dù nơikhôngsụp xuống hoàn toànthìcũng lung lay muốn sụp.

Nguyễn Kiều Kiều theo trí nhớ tìm ra tầng hầm, cũng tìm đc Tô Tầm.

“Đại nhân!”

Tầng hầmđãbốc cháy, Tô Tầm nằm dưới đất, cả người mềm nhũn.côdập tắt lửatrênngườianh,khôngdám xác địnhanhcòn hơi thởkhông?

côôm đuôi củaanh, cực kỳ đau lòng. Cái đuôi vất vả lắm mới mọc lông mới, giờ lại bị đốt trụi.

“Đại nhân,anhtỉnh lạiđi!anhtỉnh lạiđi!”

Tô Tầmkhôngtrả lời.

Nguyễn Kiều Kiều khẽ cắn môi, nâng Tô Tầmtrênvai,đitừng bước ra ngoài.

Từnhỏđến lớn,côđãhứa rất nhiều chuyện, hình như hôm sau đều quên. Trò hứa hẹn này, chẳng những đàn ông thíchnói, mà phụ nữ cũng thích.

Nguyễn Kiều Kiều làmộtngười bình thường, nhát gan, hèn yếu, thích bỏ dở nửa chừng,khôngthích động não,khôngthích cuộc sống quá tranh đấu.

côlàmộtngười bình thường toàn khuyết điểm.

Ở chỗ này,côhọc đượcsựkiên định, hoàn cảnh tàn khốc che mất nhân tính củacô, nhưng thời điểm quan trọng nhất,mộtphần lương thiện nhất trong nhân tính củacôlại xuấthiện.

“Tô Tầm,anhkhôngthể chết.anhchết rồi em thựcsựmuốn trở về, dẫn theo Cẩu Muội và Cẩu Bất Lý chạy trốnthậtxa.”

Tô Tầmtrênvai quá nặng, épcôđếnkhôngthở nổi.

côchỉ có thể gắng gượngnóira câu này, “Cho nênanhphải sống.”

Chúng ta đều phải sống.

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện
Phó Du
dtv-ebook.com

Chương 93: Kết cục của bọn họ

Tại vùng đất hoang an bình yên tĩnh, bỗng nhiên truyền đến tiếng khóc nháokhôngdừng của bégái, kèm theo đó còn có tiếng an ủi dịu dàng của người phụ nữ.

“Sao Cẩu Muội khóc thành như vậy?”

“Có lẽđangđói bụng.”

Chuột Đệ tiến lại gần, thoáng nhìn Cẩu Muội khóc tokhôngdứt, chọc chọc gương mặt bánh bao đángyêunày, sau khi khiến đối phương càng thêm khóc rống, lại bị Tiểu Manh mắt lạnh lườm qua, hậm hực rút tay về.

“anhcó chút khó hiểu, Cẩu Muội trưởng thành hình như quá chậm.anhcủa nó ở tuổi nàyđãbiết chạy biết nhảy, như Đại Song và Tiểu Song nhà chúng ta có thể chạy khắp núi rồi. Emnóixem sao Cẩu Muội còn chưa biếtđi?”

Tiểu Manh luống cuống tay chân dỗ Cẩu Muộiđangthút thít, song người phụ nữ ấy cố tình thả giọng dịu dàng vẫnkhôngthể làm đứa bé ngừng khóc, cuối cùng chẳng còn cách nào, bèn nhét Cẩu Muội vào lòng Chuột Đệ.

“Em mặc kệ,anhlàm nó khócthìnghĩ cáchđi.”

Chuột Đệ nhìn Cẩu Muội ở trong lòng khóc đến nấc cục, làm mặt quỷ, biểu diễn đại lực sĩ gì đó đều dùng hết rồi nhưng vẫn vô dụng.

“Hayanhđánh ngất con bé?” Chuột Đệ vuốt đầu, cười hihinói.

Tiểu Manh lườmhắn, “anhcoi chừng bị Cẩu Bất Lý chặt cái đầu chuột củaanh!”

Làm như vậy cũngkhôngđược! Làm thế kia cũngkhôngđược! Rốt cuộc phải làm cách nào? Chuột Đệ sầu não, sớm biết vậykhônghứa với Cẩu Bất Lý trông trẻ. So với việc trông Cẩu Muội,hắnthà ra ngoài săn thú!

Ít rakhônggiày vò tới vậy!

Trong lúc Chuột Đệ luống cuống tay chân, bỗng nhiên Cẩu Muội ngừng khóc.

Chuột Đệ kinh ngạc, “Sao dừng khóc rồi?”

Tiểu Manh nhìn Cẩu Bất Lý ở xa xađivề phía bọn họ, “Còn có thể là gì, Cẩu Bất Lý trở về chứ sao.”

Chuột Đệ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, “Đúng là quái lạ. Mũi của Cẩu Muội quảthậtlà mũi chó,anhmình vừa trở về, con bé liền ngừng khóc.”

Chuột Đệnóixong, tay lại véo mặt bánh bao của Cẩu Muội.

Tiểu Manh ở bên cạnh nhìnhắn, lạnh lùngnói: “Nếu em làanh,thìsẽbuông mặt Cẩu Muội ra ngay lập tức. Coi chừng Cẩu Bất Lý – tên cuồng emgáikia đó...”

“...”

Nghe xong những lời này, Chuột Đệ chợt rút tay về.

“Cũng đúng.”

Cẩu Bất Lý biến thái cỡ nào,hắntừng lĩnh giáo rồi. Ngay cả cha ruột mình còn có thể thiết kế, có lẽ cũng chẳng có bao nhiêu lòng lương thiện.

Tuy nhiên Cẩu Bất Lý tuyệt đối làmộtngười cuồng emgái, lần trước sau khi ôm Cẩu Muội trốn khỏi thành Nhân Loại, Cẩu Bất Lý bèn biến thànhmộtvú em toàn thời gian, tay phân tay nước tiểu nuôi emgáilênmộttuổi. Có điều chẳng biết là vì quá thừa dinh dưỡng hay vì nguyên nhân gì, mà Cẩu Muộikhôngkhác gì trẻ con loài người,mộttuổi rồi còn chưa thể bướcđi,nóicũng chưa lưu loát.

“anhhai...”

Cẩu Muộinóihai chữ nàyrõràng nhất, ánh mắt cũng cực kỳ tốt, từ xađãthấy Cẩu Bất Lýđitới, cái đuôinhỏđong đưa vô cùng vui vẻ, “anhhai...anhhai...”

Cẩu Bất Lý bây giờđãtrở thànhmộtchàng trai khôi ngô, bộ dạng càng giống Tô Tầm, tính cách cũng thế. Bình thường nghiêm túc thận trọng, vẻ mặt lúc nào cũngkhôngcảm xúc, chỉ khi nhìn thấy Cẩu Muội, cơ mặt mới có thể mềm mại.

“Cẩu Muội!”

“anhhai...anhhai!”

Đừng thấy Cẩu Muộiđiđứng chưa vững, nhưng nhún nhảy lại nhanh nhẹn, thoáng chốcđãnhảy vào lòng Cẩu Bất Lýmộtcách vững vàng.

“anhhai.”

“Cẩu Muội ngoan quá.”

Chuột Đệ hộc máu: Nó ngoan chỗ nào!

Nét mặt Cẩu Bất Lý vô cùng dịu dàng, sờ quả đầunhỏcủa Cẩu Muội, “Đói bụngkhông?”

Cẩu Muội cắn ngón tay, đôi mắt đen láy chớp chớp,mộtlát sau mới gật đầu.

“Được,anhsăn gà rừng rồi. Trưa nay làm gà nướng cho em ăn nhé.”

“anhhai!anhhai!”

Lượng từ ngữ củacôbékhôngnhiều lắm,anhhai là từ phátâmchính xác nhất,côbé ghé lên vai cậu, hai ngườimộtlớnmộtnhỏtiến vào rừng rậm.

Chuột Đệ nhìn bóng dáng haianhem rờiđi,mộtlát mới vuốt cằmnói: “Emnóixem, nếucôMèo có ở đây,thìCẩu Bất Lý còn lộ vẻkhôngcảm xúc nữakhông?”

“Ai biết được.”

Tiểu Manh vỗ vỗ bùn đấttrênngười, đứng dậy, “Trở về thôi, chiều nay còn chuyện phải làm.”

“Ừ.”

Chuột Đệ nắm tay Tiểu Manh, hai ngườiđivề hướng ngược lại.

Khi Cẩu Bất Lý ôm Cẩu Muội về nhà, Tiểu Bạchđãchuẩn bị xong cơm trưa.

Nhìn thấy trong bữa trưa có cà rốt, Cẩu Muội bèn nhìn chỗ khác.

côbékhôngthích ăn rau, việc này giống hệt Tô Tầm.

Cẩu Muội nhíu mày, Cẩu Bất Lý nắm cằmcôbé, “Sao vậy? Lạikhôngăn rau à?”

“không...anhhai...không...”

Cẩu Bất Lý thở dàimộtcái,đangchuẩn bị thỏa hiệp, Tiểu Bạchđãgiã nát cà rốt bưng đến trước mặt Cẩu Muội, tỏ vẻ muốn đút chocôbé ăn.

“Con békhôngthích ăn!” Nâng mông emgáilên, Cẩu Bất Lý lui về saumộtbước.

Tiểu Bạch bưng chén tiến lên trước hai bước, “Cẩu Bất Lý, cậu biết Cẩu Muội phải cân bằng dinh dưỡng mà. Con békhôngthể ăn thịt mãi.”

Cẩu Bất Lý hơi do dự, “Thế ănmộtchút nhé?”

Tiểu Bạch lắc đầu, “Như cũ,mộtđùi gà,mộtchén cà rốtnhỏ.”

nóixong, Tiểu Bạch bưng chénđiđến chỗ Cẩu Muội,côbé rưng rưng nước mắt nhìn Cẩu Bất Lýmộtcách đáng thương. Bị ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, cậu thựcsựkhôngđành lòng, định ôm Cẩu Muội rờiđinhưng bị ánh mắt Tiểu Bạch kiềm lại.

Cuối cùng, cậu vô lực xoay đầu sang chỗ khác.

Cẩu Muội thấyanhtraikhôngđể ý mình nữa, ứa nước mắt bấu víu cánh tayanhtrai, gắng gượng há miệng ra.

côbé ghét ăn cà rốt nhất.

Ăn trưa xong, Tiểu Bạch dọn dẹp nhà cửa. Cẩu Bất Lý ôm Cẩu Muội ngủ say trở về phòng.

Lúcđira, Tiểu Bạchđãthu dọn xong,đangđịnh giết gà rừng mà buổi sáng Cẩu Bất Lý mang về.

“Tôi đến phụmộttay.”

“khôngcần đâu, cũng sắp xong rồi.” Tuy Tiểu Bạch chỉ cònmộttay, nhưng rất linh hoạt, Cẩu Bất Lý giúpkhôngđược gì bèn ngồi bên cạnhmộthồi mới lên tiếng: “Chừng nàocôđi?”

“Chiều nay.”

Tiểu Bạch mổ bụng gà rừng, ngước mắt nhìn cậu, dừngmộtchút mới lên tiếng, “khôngpháthiệnbóng dáng của bọn họ, cũng chẳng có thi thể.”

Khi ở thành Nhân Loại, Lý Tuyển vây đánh Tô Tầm còn phóng hỏa tòa nhà Tô gia. Cuối cùng, Nguyễn Kiều Kiều bảo Cẩu Bất Lý ôm Cẩu Muội bỏ trốn, bản thânthìquay lại tìm Tô Tầm.

Nhưng tìm gầnmộtnăm, Nguyễn Kiều Kiều vẫn chưa trở về.

Cẩu Bất Lýkhôngtin Tô Tầmsẽkhinh địch tới thế, song cậu đặt cơ sở ngầm ở thành Nhân Loại, thành Tây Bắc, thậm chí cả chỗ Thú vương, nhưng đềukhôngtìm được hai người.

Rốt cuộc hai ngườiđiđâu rồi?

Tô Tầmthìthôi, song Nguyễn Kiều Kiềuthìsao? Ngay cả đứa con trai này cũng nỡ bỏ lại ư?

Thấy sắc mặt Cẩu Bất Lý khó coi, Tiểu Bạch cũng biết cậuđangnghĩ gì.

“côMèokhôngphải loại người như vậy đâu,côấy chưa trở về chắc chắn có lý do củacôấy.”

Cẩu Bất Lýkhôngnóigì, rất lâu mới đứng dậy, “Chiều nay tôi đưacôvề thành Nhân Loại.”

“Thôiđi.” Tiểu Bạch dịu dàng từ chối: “Bị Lý Tuyển pháthiệnsẽrất phiền.”

đãchếtmộtTô Tầm, nhưng Lý Tuyển hình như vẫn rất kiêng kỵ. Vì Cẩu Bất Lý – con trai Tô Tầm cũng có năng lực làm người ta sợ hãi.

Có điều, dường nhưhắncàng kiêng kỵ Thú vương phi hơn, Thú vương phi thường xuyên sang đây thăm haianhem bọn họ. Dần dà, Lý Tuyểnđãhiểu ýcôta, chỉ cần Cẩu Bất Lýkhôngđithành Nhân Loại,hắnhình như có thể mắt nhắm mắt mở.

“Vậy thôi, tôi đưacôra vùng đất hoang.”

“Ừm.” Tiểu Bạch gật đầu, đồng thờikhôngquên lải nhải, “Cậu đừng cưng chiều Cẩu Muội quá, con bé nên tậpđitậpnóirồi. Mặt khác, tôi có làm ít mơ khô,khôngcó việc gìthìcho con bé mài răng, cứ ăn thịt hoài sao được! Còn cậu nữa, đừng thấy con bé vừa khóc là cậu chiều ngay, con bé bệnh rồi xem cậu tính sao?”

Tiểu Bạch lải nhải hồi lâu, cuối cùng lấy từng thứ mang tới hướng dẫn Cẩu Bất Lý xong mới rờiđi.

“Yên tâmđi, tôisẽhỏi thăm tung tích của hai người họ, đến lúc đósẽbáo cậu.”

“Ừm.”

Cẩu Bất Lý đưa Tiểu Bạch rời khỏi vùng đất hoang, dọc đường trở về gặp được vợ chồng Chuột Đệ và Tiểu Manh.

“Cẩu Bất Lý? Cẩu Muội lạiđangngủ hả?”

Cẩu Bất Lý khẽ sờ mũi gật đầu,côemgáinày của cậu hình như lười nhác quá. Mỗi ngày trừ ăn ra, hình như chỉ có ngủ thôi.

Cũng chẳng biết giống ai.

“Đúng rồi, bọn tôi phải ra ngoàimộtchuyến. Ba đứanhỏbèn giao cho cậu.”

“...”

“Yên tâm, tụi nó dễ nuôi lắm, cho ăn là được. Xong rồi, cứ vậyđiha, bọn tôi ra ngoài đây, bye bye.”

Thân thể Cẩu Bất Lý trầm xuống, ba bé người thúđãbị ném vào lòng cậu rồi. Ba cục thịt tương tự nhau mở to đôi mắt tròn tròn,khôngnhúc nhích nhìn cậu.

Cậu thở dàimộtcái.

Tại sao cậu nhất định phải làm vú em? Cậu nhịn đủ rồi đấy!

Dường như cảm thấy cậukhôngvui, ba bé người thú ngoác mồm, thoáng chốc muốn bật khóc. Cẩu Bất Lý cuống quýt vỗ vỗ đầu ba đứa, “Được rồi, đừng khóc đừng khóc... lập tức dẫn mấy đứa về nhà.”

Ba bé người thú đều tự tìmmộtvị trí vững vàng trong lòng cậu, ngápmộtcái, trong chốc lát liền ngủ say.

Chàng trai trẻ điển trai nhìn ba gương mặt tương tự, thầm nghĩ rằng, may mà mình chỉ cómộtđứa emgái.

Mở cửa ra, Cẩu Muội vẫn cònđangngủ.

Cẩu Bất Lý đặt ba bé khác lên giường, nhìn bộ dạng bốn bé xấp xỉ nhau, cậu xoa xoa cánh tay đau nhức, phe phẩy cái đuôi to rối bùđichuẩn bị bữa cơm tối nay.

Có thêm ba miệng ăn nữa, xem ra phải bắt thêm ít gà rừng về.

Vươn móng vuốt, cậu chuẩn bị mở cửa. Nhưng trong giây phút ấy, cậu cảm giác đượcmộtchút bất thường.

Cậu chợt đẩy cửa ra.

Ngay cửa,mộtnammộtnữ quen thuộcđangđứng ở đó.

Người đàn ôngthìcó bộ dạng tương tự cậu, vừa trông thấy cậuđãcau mày. Mà người phụ nữ bên cạnhhắnphản ứng trước, như yến non quay về tổ nhào vào lòng cậu.

Cậu chết lặng, rất lâu mới vươn tay ôm người phụ nữnhỏnhắn kia trong lòng, chậm rãi bật ramộtxưng hô.

“Mẹ?”

HOÀN CHÍNH VĂN

Vợ Yêu Của Trùm Phản Diện
Phó Du
dtv-ebook.com

Chương 94: Mấy phiên ngoại nhỏ

Phiên ngoại 1: Máu mủ của Tô Tầm hoạt độngNguyễn Kiều Kiều pháthiện, cho dù sinh congáiđángyêu– Cẩu Muội, mối quan hệ thân thuộc trong xương cốt của Tô Tầm vẫn rất lạnh nhạt.

anhkhôngphảimộtngười cha tốt.

Từ sau khi về vùng đất hoang, thời giananhdùng nhiều nhất là để dính lấycô.

nóithật,côhơi chánanhrồi.

Trung khuyển đángyêu,côthích đấy. Nhưng Tô Tầm cứ dính lấycô, cùng nhau làm cơm, cùng nhau ăn, ngay cả khicôra ngoài trồng rau hái rau,anhcũngđitheo.

Lòngcôcó chút mệt mỏi.

Nguyễn Kiều Kiều từng vô số lầnnóiqua với Tô Tầm rằng phải quan tâm con cái nhiều hơn, đừng nuôi dưỡng Cẩu Muội thành Cẩu Bất Lý.

Đối với việc thỉnh thoảngsẽxuấthiệnmộtngười đàn ông có cái đuôi to giống mình, Cẩu Muội rất thích.

Chuyệncôbé thích làm nhất là trèo lên người Tô Tầm, chơi với cái đuôi to kia củaanh.

Cái đuôi thựcsựto, mềm mại, đángyêuhơncôbé nhiều, đuôi củacôbé nhonhỏ, khi nào mới có thể to lên?

Cẩu Muội bắt đầunóichuyện, chẳng qua từ ngữ thiếu hụt.

“anhhai, đuôi.”

“Ừm.” Cẩu Bất Lý ngồi xuống, đặt đuôi lên tay Cẩu Muội, “Chơiđi.”

“anhhai, đẹp.”

“Ừm.” Cẩu Bất Lý vuốt tai của Cẩu Muội, thoáng nhìn đuôi củacôbé, trong lòng xuấthiệnmộtsuy nghĩ.

Đuôinhỏthế này, là ruột thịt ư?

Tô Tầm bị Nguyễn Kiều Kiều ép buộc phải tương tác với con trai congáithực ra rất buồn chán.

anhngắm trời, bầu trời là màu xanh lam, xinh đẹpthật. Còn có mấy đám mây trắng, như kẹo bông gòn Nguyễn Kiều Kiều làm choanhăn.

Tô Tầm khẽ liếm môi, có chút buồn ngủ.

Tuy nhiên, cục thịtđangôm cái đuôianhrốt cuộc còn định ôm bao lâu?

Muốn bắn ra ghê!

Ánh mắt Tô Tầm rơitrênngười Nguyễn Kiều Kiềuđanghái rau ở cách đókhôngxa, chậm rãi thu hồi móng vuốt mình lại.

Nếu bắn cục thịt này ra,côsẽtức giận nhỉ? Tức giận rồi, tối nay chắc chắnsẽkhôngchoanhlên giường!

mộtlát sau, Tô Tầm mở to hai mắt nghĩ tớimộtchuyện.

Tối nay, vốn dĩanhkhôngthể lên giường!

Khi kinh nguyệt của Nguyễn Kiều Kiều tới,côđềukhôngcho Tô Tầm lên giường.

Vìanhluôn dùng đuôi quyến rũcô,côsợcôchịukhôngnổi, phải chiến đấu đẫm máu.

Tô Tầm nghĩ thông suốt rồi vươn móng vuốt ra, dựa theo suy nghĩ của bản thân, piumộtcái bắn Cẩu Muội ra.

Cẩu Muội lăn long lóctrêncỏ, vẻ mặt vô tội.

Cuối cùng,côbé nhìn cái đuôi to cách đókhôngxa, nở nụ cười, bướcnhỏlao nhanh về phía cái đuôi to rối bù kia.

Cách đókhôngxa, Nguyễn Kiều Kiều thấy Cẩu Muội chạy đến gần Tô Tầm, sau khi Tô Tầm bắncôbé ra,côbé lại gấp rút nhào tới.

Hai cha con chơi rất vui vẻ.

côhơi vui mừng nghĩ tớimộtchuyện.

Tối nay, hẳn nên cho con chó săn to kia lên giường nhỉ!

Phiên ngoại 2: Tô Tầm, cútđi!Tiểu Manh hỗ trợ trồng từng hạt mầm cà rốt lên vườn hoamộtcách cẩn thận.

Thấy bộ dạng cẩn thận củacôấy, Nguyễn Kiều Kiều bật cười.

“Sinh mạngkhôngyếu ớt như vậy, đừng lo lắng.”

Tiểu Manh vươn tay, “Tôi sợ tôi vừa cầmmộtcái, nó chết rồi.”

“Chỉ cầncôđừng dùng sức lực đánh Chuột Đệ no đònthìsẽkhôngsao.”

Tiểu Manh: “...”

“Đúng rồi, đại nhân vàcôra ngoài bằng cách nào?”

À, nhắc tớithìđây làmộtcâu chuyện dài.

sựthậtchứng minh, tình huống lúc đó, Nguyễn Kiều Kiều cũng cho rằng mình phải chết rồi, chết chung với tên khốn kiếp Tô Tầm.

Cái tên này, chưa từng làm qua chuyện tốt nào, giờ chết ở đây cũng do nghiệp quật.

Nhưng,cômuốn sống.

khôngtrở về nhà được, ngay cả sống cũng hi vọng xa vời sao?

Ngay lúc ấy, Tô Tầm lại tỉnh. Nhìn thấycô, ánh mắtanhsáng lấp lánh, giống nhưmộttội phạm bị xử tử hình chợt nghe được tin tức mình được đặc xá.

Trong mắt, đều phát ra ánh sáng rực rỡ.

“Sao em lại ở đây?”

“Con chó ngu ngốc này!anhchết rồi em tính làm sao đây?”

“...anhkhôngphải chó.”

“Tên ngu ngốc này! Chúng ta sắp chết kìa!”

“...”

Nguyễn Kiều Kiều hậnkhôngthể tátmộtcái đập chết Tô Tầm.

Ai kêuanhtạo nghiệp! Ai kêuanhkiêu ngạo! Ai kêuanhrảnh quáđiphản xã hội phản loài người!

Nhưng ánh mắt rơi xuống cái đuôi trụi lủi của Tô Tầm,côlạikhôngđành lòng.

Bầu bạn nhiều năm, chung đụng với nhau ngày này qua tháng nọ, chung quycôvẫn thích Tô Tầm.

côxemanhlà người nhà, là chồng,khôngmuốnanhchết.

Tô Tầm bịmộtcái tát đánh tỉnh.

anhvịncôđứng dậy, “Chúng ta trở vềđi.”

“Đường bị bịt kín hết rồi.” Nguyễn Kiều Kiều muốn khóc.

“Còn... cònmộtcon đường ngầm.”

Thực tế, nhà họ Tô cómộtcon đường ngầm mà Tô tướng quân và Lý Tuyển đềukhôngbiết.

Nhắc tới con đường ngầm này, còn phải cảm ơn Tô Minh.

Khi còn bé, Tô Minh luôn luôn bắt nạt Tô Tầm, nhốtanhtại tầng hầm đen như mực. Tô Tầm rảnh rổi, trong lúcđangbiến hình,mộtcon sói mà,khôngcó việc gìthìthích cào bới.

Thời gian lâu dài, bị Tô Tầm cào bới ramộtcon đường ngầm.

Sau khi Nguyễn Kiều Kiều biết, nét mặt có chút —— vặn vẹo.

Con mẹ nó vậy cũng được à!

“Sau đó bọn tôi ra ngoài. Nhưng Tô Tầm bị thương nghiêm trọng, bọn tôi sợanhấy bị Lý Tuyển bắt được, nên tìmmộtchỗ trốn.”

Tô Tầm rất thù dai, vết thương vừa lànhđãmuốn ra ngoài diệt Lý Tuyển.

Bị Nguyễn Kiều Kiều nắm chặt đuôi, “anhcòn muốn tạo nghiệp tới khi nào?khôngthể yên ổn sống qua ngày được hả?”

Cái đuôi của Tô Tầm còn đau, bịcôkéomộtcái,anhnhe răng nhếch miệng, “Đau...”

“... Đau đáng đờianhlắm.”

“Sau đó đại nhân thựcsựkhôngbáo thù nữa?”

Nguyễn Kiều Kiều lắc đầu, “Tôinóivớianhấy, muốn báo thùthìtôi chia tay vớianhấy, tiện thể nhổ sạch lông đuôi củaanhấy. Nênanhấykhôngđinữa.”khôngbiết là sợcôchia tay, hay sợ bị nhổ lông nữa.

Bỗng nhiêncôrất đau buồn,khôngmuốn biết đáp án của vấn đề này lắm.

Phiên ngoại 3: Nông trại vui vẻ của Nguyễn Kiều KiềuĐến khu vực của người thú,khôngkhí tốt, thổ nhưỡng tốt, hết thảy đều tốt.

Nguyễn Kiều Kiều nghĩ cả đời này chắcsẽkhôngbước vào ranh giới của thành Nhân Loại nữa, nhưng mỗi ngày cứ nhìn Tô Tầm mãi cũng rất chán.

côquyết định tìm cho mìnhmộtít chuyện làm.

côtìm được rất nhiều sách vở công nghệ nông nghiệp trongkhônggian của Cẩu Bất Lý.

Tại nơi xa xôi, dì Heo còn gửi chocôkhôngít hạt giống.

côtrồng thửmộtchút, vậy mà 90% đều sống.

côcómộtđôi tay khéo léo.

Rất nhiều người thúkhôngbiết trồng trọt, lãng phí tài nguyên tốtmộtcách vô ích.

Vào mùa thu, Nguyễn Kiều Kiều thu hoạch được rất nhiều rau dưa, đủ loại đủ dạng, đủ mọi màu sắc.

Tô Tầm lạikhôngthích,anhvẫn là động vật ăn thịt.

Song sau khi Nguyễn Kiều Kiều làm nồi lẩu như trước đây ở thành Hắc Kim,anhkhôngghét nữa.

Tiểu Bạch cũng rất thích rau của Nguyễn Kiều Kiều, rảnh rỗisẽtrở lại tìmcôlấy rau.

Đương nhiên, cũngkhôngphải chokhông.

Bây giờ Tiểu Bạch là đầu bếp nổi tiếng, tài nghệ củacôấy truyền thừa từ Nguyễn Kiều Kiều, hơn nữa rau dưa tươi mới, đối với loài người đánh giặc quá lâu, tinh thần và thân thể đều mệt mỏi, cộng thêm tay nghề tốt đều khiến bọn họ cảm thấy như rưới nước trong lành vào người.

Tiểu Bạch rất nổi tiếng, kiếm đượcmộtbộn tiền, nghiễm nhiên trở thànhmộtphú bànhỏ.

Đương nhiên, đối với Nguyễn Kiều Kiều cung cấp rau dưa tươi,côấy tuyệt đốikhôngbạc đãi.

Hai người chia đôi, kiếm tiền rất vui vẻ.

Tiến sĩ Gấu khịt mũi khinh thường, “Nhiều tiền như vậy,côtính dùng thế nào?”

“Tôi đâu có dùng.” Nguyễn Kiều Kiều nhìn tiền vàng đầy phòng, “Tôi để khắp phòng, cho ánh vàng chọc mù mắt chó mấy người.”

“...”

Phiên ngoại 4: Món quà đau nhói cả timỞ vùng đất hoang ba năm, Nguyễn Kiều Kiều chán rồi.

Thế giới lớn như vậy,cômuốn ra ngoài xem.

hiệntại loài người và người thú chung sống hài hòa, Lý Tuyển hẳn buông lơi cảnh giác nhỉ?

Buổi tối, Nguyễn Kiều Kiều đề cập chuyện này với Tô Tầm.

“Đại nhân à, em muốn ra ngoài chơi.”

Tô Tầm vuốt ve tấm lưng trơn nhẵn củacô, giọngnóilạnh nhạt, “điđâu?”

“điđâu cũng được, em ở đây mãi chán quá.”

Ánh mắt Tô Tầm rơitrênđôi mắt trong suốt củacô,mộtlát sauanhgật đầu.

Tô Tầm đồng ý sảng khoái như vậy, Nguyễn Kiều Kiều lại lo lắng.

“anhnóixem, Lý Tuyển còn muốn giết chúng ta nữakhông?”

“Hửm, ai biết được.” Trong mắt Tô Tầm thoánghiệnchút sát khí.

“Hay thôiđi, đừngđinữa. Emkhôngbỏ đượcanh.”

Sát khí trong mắtanhbỗng nhiên tan biếnkhôngcòn gì, khi Nguyễn Kiều Kiều mơ mơ màng màng ngủ,anhduỗi tay ôm eocô.

“khôngsao,hắnkhôngcòn trở thành vấn đề nữa.”

Sau đó Tô Tầm thựcsựdẫn Nguyễn Kiều Kiều ra ngoài chơi.

khôngchỉ ra ngoài chơi, còn rất nghênh ngang chạy trở về thành Nhân Loại, chạy tới nhà hàng của Tiểu Bạch ănmộtbữa no nê, còn suýt nữa tới địa bàn của Lý Tuyển làm càn.

Ban đầu Nguyễn Kiều Kiều kinh hồn bạt vía, songcônhanh chóng pháthiệnra tên Tô Tầm nàykhôngcó vấn đề.

Thậm chíanhcòn dẫncôđinhìn lén đông cung của Lý Tuyển, cũng biết đượcmộtbí mật.

Lý Tuyểnkhôngthể giao hợp.

“Tại sao có thể như thế?”

“Em cho rằnganhđưa Liễu Như Yên chohắnlàm gì?”

“???” Tha thứ cho chỉ số thông minh củacôkhôngtăng đột xuất.

“khôngnhớ Tô Minh hử?”

“...” Cái tên chỉ có thể cứng với Liễu Như Yên trong truyền thuyết à?

Nguyễn Kiều Kiều trợn mắt, “Lẽ nào?”

Đôi mắt da cam của Tô Tầm híp thành vầng trăng khuyết, “anhkhônggiếthắn,anhchohắncả đời đềukhôngcứng nổi. Đồng thời...anhmuốn đưa chohắnmộtphần quà đau nhói cả tim.”

“Quà gì ạ?”

Tô Tầm chơi trò thần bí, tối nayanhkhôngchịunóicho Nguyễn Kiều Kiều biết.khônglâu sau,côbiết được tin tức từ chỗ Cẩu Bất Lý.

Thú vương phi mang thai.

Cùng Thú vương cầm sắt hòa minh, vợ chồng hòa hợp.

Phiên ngoại 5:khôngbiết tên là gìBan đầu,côkhô rápkhôngdung nạp nổi.

hắnlúc còn thiếu niên mới biết mùi vị tìnhyêu, có vài phần nóng nảy.

Vật cứng rắn như sắt, đầu ngón tay ấn loạn, thẳng vào trung tâm.

Mắthắnsáng như đuốc, tênđãlên dây. Hai mắtcôđẫm lệ giàn giụa,khôngnóinên lời.

cômở mắt ra,hắncó vẻ vô cùng luống cuống.

Bỗng dưng trong đầu lóe lênmộtthoáng kinh hồng[1].

[1]mộtthoáng kinh hồng: đểnóilên, dù chỉmộtthoáng nhìn, nhưng lại để lại cảm xúc mãnh liệt. Chỉmộtcái nhìn thoáng vội vàng, lại khiến người ta khắc sâu ấn tượng.

Cùng với câu này, còn có câu thành ngữ: “Phiên nhược kinh hồng” hoặc “Kinh hồng diễm ảnh” là để chỉ vẻ đẹpnhẹnhàng, kiều diễm, vẻ đẹp khiến người ta phải kinh ngạc mà cảm thán.

hắncúi đầu, mổ lên môi,mộtđườngđixuống, đến vùng bụng trắng nõn, tìm kiếm hoa tâm, môi lưỡi khuấy đảo say sưa.côquấn lấy, hai chân run rẩy, cánh bướm hé mở, dịch dục chảy ra, dần dần vui sướng.

hắnkhôngtiến vào sâu, dịch ngọc bắn tung tóe, xuân tâm rung động.

Khi tiến khi ra, sâu cạnkhôngđồng nhất, ngọc hộ được rót đầy.

Kết thúc.

Nhạc hết ngườiđi.

Mặt phấn má đào.

HOÀN

Table of Contents

Mục lục
Chương 1: Mang thai và sống chết
Chương 2: Nữ thần lực sĩ kim cang
Chương 3
Chương 3-2
Chương 4
Chương 4-2
Chương 5
Chương 5-2
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12: Ba ruột của cẩu bất lý
Chương 12-2
Chương 13
Chương 13-2
Chương 14
Chương 14-2
Chương 15
Chương 15-2
Chương 16
Chương 16-2
Chương 17: Dao phay của phụ nữ
Chương 18: Chỉ là một đứa tạp chủng
Chương 19: Lại gặp chuột to
Chương 20: Biến thành đại ma vương
Chương 21
Chương 21-2
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 28-2
Chương 29
Chương 29-2
Chương 30: Thổ phỉ thành phố Lưu Thủy
Chương 31
Chương 31-2
Chương 32
Chương 32-2
Chương 33
Chương 34
Chương 34-2
Chương 35
Chương 35-2
Chương 36
Chương 36-2
Chương 37
Chương 38
Chương 38-2
Chương 39
Chương 39-2
Chương 40
Chương 40-2
Chương 40-3
Chương 41
Chương 41-2
Chương 41-3
Chương 42
Chương 42-2
Chương 42-3
Chương 43
Chương 43-2
Chương 44
Chương 44-2
Chương 45
Chương 45-2
Chương 46
Chương 46-2
Chương 46-3
Chương 47
Chương 47-2
Chương 48
Chương 49
Chương 50: Thể nghiệm mối tình đầu
Chương 51: Gọi tôi lần nữa
Chương 52: Triền miên trong sơn động
Chương 53: Bánh bao Cẩu Bất Lý
Chương 54: Hào quang của nhân vật chính
Chương 55: Hào quang của nhân vật chính
Chương 56: Người thú thỏ 囧囧
Chương 57: Tô Tầm tức giận
Chương 58: Hỗn chiến với heo rừng
Chương 59: Nhân vật phản diện
Chương 60
Chương 61: Bạch Đồ Bỏ mạng
Chương 62: Trúng liên hoàn kế
Chương 63: Thú vương đột kích
Chương 64: Liễu Như Yên tới
Chương 65: Bà dì cả tới
Chương 66: Năng lực của Thú vương
Chương 67: Tầm thường mà vĩ đại
Chương 68: Trở về thành Nhân Loại
Chương 69: Chạm mặt chị dâu
Chương 70: Ba của Tô Tầm
Chương 71: Thỏa thuận của hai cha con
Chương 72: Người tình là Sai Nhĩ
Chương 73: Sự chung thủy của thái tử
Chương 74: Nhật thăng chức của Tô Tầm
Chương 75: Bản lĩnh của Chuột Đệ
Chương 76: Thú vương phi
Chương 77: Cô ta nam nữ đều xơi
Chương 78
Chương 79: Em là vợ tôi
Chương 80: Tô tướng quân mưu phản
Chương 81: Ngày tháng giam lỏng
Chương 82
Chương 83: Thứ anh cần
Chương 84: Kết cục của Sai Nhĩ
Chương 85: Hồn phách bị giam cầm
Chương 86: Em không để ý anh
Chương 87: Tôi muốn mạng của cậu
Chương 88: Anh cứ như vậy sẽ chết đấy!
Chương 89: Không ai quan tâm anh
Chương 90: Tô tướng quân đã chết
Chương 91: Chuyện mang thai
Chương 92: Chúng ta đều phải sống
Chương 93: Kết cục của bọn họ
Chương 94: Mấy phiên ngoại nhỏ